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สารบัญ 
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ 
ครั้งท่ี ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   

วันอังคารท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ณ อาคารรัฐสภา 
---------------- 

 
 หน้า 
เร่ืองหารือ  
  ผู้อภิปราย  
  - นายวิรัตน์ วรศสิริน ๑ 
  - นายนิโรธ สุนทรเลขา ๒ 
    
ระเบียบวาระที่ ๑ กระทู้ถาม ไม่มี ๔ 
    
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ๔ 
  เร่ืองการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียง  
  และวิทยุโทรทัศน์ ในการประชุมการเปิดอภิปราย  
  ท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  
  จะได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมทางสถานีวิทยุ  
  กระจายเสียงรัฐสภาและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  
  ช่องหมายเลข ๑๐ และทางสถานโีทรทัศน์  
  ไทยพีบีเอส (Thai PBS) และสถานีวิทยุโทรทัศน์  
  แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  
  ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการประชุม  
    
ระเบียบวาระที่ ๓  รับรองรายงานการประชุม  ไม่มี ๕ 
    
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ไม่ม ี  ๕ 



๒ 

 
   หน้า 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองด่วน ๕ 
  ญัตติ ขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ  
  รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์   
  กับคณะ จ านวน ๒๐๘ คน เป็นผู้เสนอ)  
  ผู้อภิปราย  
  - นายวิรัช รัตนเศรษฐ ๕ ๑๙ 
  - นายสุทิน คลังแสง ๗ ๔๔ ๘๖ ๘๗ 
   ๑๘๖ 
  - นายไพบูลย์ นิติตะวัน ๙ ๑๑ ๑๒ ๒๑ 
   ๒๒ ๒๓ ๒๖ ๒๗ 
   ๓๓ ๓๕ ๓๖ ๘๖ 

   ๘๗ ๑๑๔ ๑๑๕ 
   ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๗ 
   ๑๓๘ ๑๔๘ ๑๕๑ 
   ๑๕๒ ๑๕๔ ๑๕๗ 
   ๑๕๘ 
  - นายสิระ เจนจาคะ ๑๒ ๑๓ ๙๑ ๙๕ 
   ๙๙ ๑๐๐ ๑๑๗ 
   ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐  
   ๑๒๕ ๑๓๓ ๑๔๐ 
   ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ 
   ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๘ 
   ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ 
   ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ 
   ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๗๐ 
   ๑๗๑ ๑๗๒  
  - นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ๑๓ 



๓ 

 
   หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๓๖ 
   ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ 
   ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๙ 
   ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๖ 
   ๑๔๗ ๑๕๔ ๑๕๕ 
   ๑๗๐ ๑๗๓ ๑๗๔ 
   ๒๐๗ ๒๑๘ ๒๒๐ 
   ๒๒๑ 
  - นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ๑๕ ๓๑ ๓๕ ๓๖ 
   ๓๗ 
  - นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ๒๑ 
  - นายชลน่าน ศรีแก้ว ๒๔ ๒๕ ๒๖ 
  - นายนิโรธ สุนทรเลขา  ๒๗ ๒๘ ๑๓๔ 
   ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ 
   ๑๓๙ ๑๔๘ ๑๔๙ 
   ๑๕๗ ๑๕๙ ๑๖๐ 
   ๑๖๑ ๑๖๒ 
  - นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ๒๗ 
  - นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ๒๘ ๒๙ ๙๙ 
   ๑๐๐ ๑๐๑ 
  - นายคารม พลพรกลาง ๓๔ 
    
    
    
    
    



๔ 

 
   หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ๘๘ ๘๙ ๙๑ ๙๒ 
   ๙๖ ๙๗ ๑๐๒   
   ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ 
   ๑๐๖ ๑๑๐ ๑๑๑ 
   ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔  
   ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๙ 
   ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ 
   ๑๒๓ ๑๒๖ ๑๒๗ 
   ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๒ 
   ๑๓๓ ๑๓๙ ๑๔๔ 
   ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๘ 
   ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ 
   ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ 
   ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ 
   ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๒ 
   ๑๖๕ ๑๖๘ 
  - นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ๙๖ ๑๐๕ ๑๓๔ 
   ๑๙๓ ๒๒๓ ๓๒๖ 
   ๓๒๘ ๓๓๖ ๓๓๘ 
   ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๖๕ 
  - นายวิรัตน์ วรศสิริน ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๑๗ 
   ๑๑๘ ๑๒๐ ๑๔๑ 
   ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๗๑ 
   ๑๗๒ ๑๗๓ 
    
    



๕ 

 
   หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นายนิยม เวชกามา ๑๐๙ 
  - นายเรวัต วิศรุตเวช ๑๑๒ ๑๑๓ 
  - พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ๑๑๕ ๑๑๖ 
  - นางสาวธนภร โสมทองแดง ๑๒๐ ๑๕๓ ๑๕๔ 
   ๑๕๕ 
  - นายขจิตร ชัยนิคม ๑๒๑ 
  - นายศุภชัย ใจสมุทร ๑๒๒ 
  - นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา ๑๔๓ 
  - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ๑๗๔ ๑๗๙ ๒๒๒ 
   ๒๒๓ ๒๔๐ ๒๖๕ 
   ๒๖๗ ๓๒๑ ๓๒๕ 
   ๓๕๕ ๓๕๘ ๓๘๘ 
  - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๗ 
  - นายพิสิฐ ล้ีอาธรรม ๑๘๓ 
  - นายดอน ปรมัตถ์วินัย ๑๘๓ 
  - นายวิษณุ เครืองาม ๑๘๙ ๒๒๓ ๒๒๔ 
   ๒๒๕ 
  - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ 
   ๑๙๗ 
  - พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ๑๙๗ 
  - นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ๒๐๐ ๒๐๕ ๒๐๖ 
   ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๑๔ 
   ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ 
   ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ 
   ๒๒๕ 
    



๖ 

 
   หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ๒๐๔ ๒๑๖ ๒๑๘ 
  - นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ๒๐๖ 
  - นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ๒๑๔ ๒๑๙ ๒๒๑ 
   ๒๒๒ 
  - นายสมคิด เชื้อคง ๒๒๓ ๒๒๕ ๒๒๖ 
  - นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ๒๔๕ ๒๗๕ ๒๗๖ 
  - นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ๒๗๖ ๒๗๘ ๒๗๙ 
  - นายสาธิต ปิตุเตชะ ๒๙๖ 
  - นายธีรัจชัย พันธุมาศ ๒๙๗ ๓๐๑ ๓๐๒ 
   ๓๐๓ ๓๒๕ 
  - นายสายัณห์ ยุติธรรม ๓๒๘ ๓๔๒ ๓๔๓ 
  - นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๙๑ 
   ๓๙๒ 
   
ภาคผนวก   
    
  ------------------  
    
    
  
  
    
    
    

 









































รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒  
ครั้งท่ี ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ 

วันอังคารท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔  
ณ อาคารรัฐสภา 
   

 
    (นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ขึ้นบัลลังก์ เวลา ๐๘.๕๘ นาฬิกา) 
 
   นายวิรัตน์  วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานครับ  
ท่านประธาน ผมจะขออนุญาตปรึกษาก่อนเข้าวาระการประชุม ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ครับ
ท่านประธาน 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยังไม่ได้เปิดเลยครับ  
ยังไม่ได้เปิดประชุมเลยครับ  
   นายวิรัตน์  วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบขอบพระคุณครับ 
ท่านประธาน 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมเรียนท่านสมาชิกนะครับ 
เรานัดประชุมไว้ ๐๙.๐๐ นาฬิกา ขณะนี้ ๐๙.๐๐ นาฬิกาแล้ว แต่มีสมาชิกมาลงชื่อ ๗๖ ท่าน 
องค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘ ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ ๒๔๔ ยังขาดอยู่อีกเกือบ ๒๐๐ 
เลยครับ เพราะฉะนั้นผมจะรอนะครับ เรียนสมาชิกท่ีมาแล้วไปลงชื่อนะครับ เรานับ  
องค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘ ในตอนเริ่มต้น ก็คือนับผู้มาลงชื่อ ขอเรียนท่ีประชุมทราบ 
แล้วเดี๋ยวเมื่อลงชื่อครบแล้วผมจะเข้ามาท าหน้าท่ีต่อไปครับ ท่านวิรัตน์มีอะไรเชิญเลยครับ 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ
ครับ ผม วิรัตน์ วรศสิริน ใคร่จะขอปรึกษาหารือท่านประธานสั้น ๆ นิดหนึ่ง จากกรณีมีท่าน
สมาชิกบางท่านออกหมายข่าวว่าจะประท้วงอย่างแหลกลาญ ผมจึงใคร่ เรียนปรึกษา 
ท่านประธาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท่ีประชุมว่าการประท้วงนั้น ถ้าหากอยู่ 
ในเหตุในผลก็เป็นสิ่งท่ียอมรับกันได้ แต่ถ้าหากการประท้วงเป็นการเกเรตามนิสัยอันธพาล 
ก็ย่อมจะยอมรับไม่ได้  และยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากมีนัยแอบแฝงเพื่อให้ลดทอนเวลา 
ในการประชุมลงไปก็ยิ่งเป็นเรื่องท่ีน่าละอายต่อการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างยิ่ง 
 



๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     กมณฑ์มาศ ๑/๒ 
 
จึงใคร่กราบเรียนท่านประธานได้โปรดกรุณาควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ท่ีถูกต้องและเป็นกลาง และใคร่ฝากท่านประธานน าเรียนสั่งการไปยังท่านผู้ท าหน้าท่ี 
เป็นประธานท่านอื่นด้วยให้ท าหน้าท่ีให้สมกับเป็นประธานท่ีเคารพยิ่งของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร มิฉะนั้นอาจจะมีสมาชิกเรียกท่านว่าท่านประธานท่ีไม่น่าเคารพนะครับ การประชุม 
ในวาระนี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ ผมจึงใคร่กราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงท่ีได้โปรด
กรุณาน าไปพิจารณาด้วย กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านวิรัตน์นะครับ 
ท่ีให้อนุญาตเพราะว่าเมื่อตอน ๙ โมงผมขึ้นมาแล้วก็มีสมาชิกมาลงชื่อ ๖๘ ท่าน ท่านวิรัตน์ 
ก็จะขอพูด ผมเลยบอกว่ายังไม่อนุญาตตอนนั้น ก็เลยอนุญาตให้ท่านตอนนี้  
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ เชิญเลยครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  นิโรธ ขออนุญาตหารือด้วยครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ  
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  กราบขอบพระคุณครับ ท่านประธาน
ท่ีเคารพ ผม นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  
จังหวัดนครสวรรค์ ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อภิปรายฝ่ายค้านนะครับ ---------------------------- 
 

   - ๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ               ดวงใจ ๒/๑ 
 
จริง ๆ รัฐบาลและพรรครัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาลไม่มีเจตนาท่ีจะไปประท้วงเป็นเรื่องนักเลง 
หรือเกเรอย่างท่ีท่านว่า ถ้าเราจะท านะครับ ถ้าเราจะท าเราจะอาศัยข้อบังคับ ข้อ ๕๔  
ยื่นญัตติด่วนคัดค้านค าวินิจฉัยของท่านประธานสภาว่าวินิจฉัยบรรจุญัตตินี้ชอบหรือไม่ชอบ
เพราะมันขัดหรือไม่ขัด โดยอาศัยข้อบังคับ ข้อ ๑๘๕ เพื่อให้สภามาอภิปรายนะครับ 
วิพากษ์กันและลงมติ เสียงข้างมากของรัฐบาลถ้าลงมติขัดขวางญัตตินี้ ท่านก็ต้องน าญัตตินี้
กลับไปนะครับ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีเจตนาเช่นนั้น ท าตามความเห็นด้วยความเคารพ 
ค าวินิจฉัยของท่านประธานสภา ท่านอย่ากังวลเลยนะครับ อย่าคิดว่าฝ่ายรัฐบาลนะครับ 
พรรคร่วมรัฐบาลจะไม่มีกึ๋นในเรื่องข้อบังคับหรือข้อกฎหมายนะครับ ท่านจะมาขู่ว่าเรา
ประท้วงไม่ถูกไม่อะไร ประท้วงทุกข้ออยู่ในข้อบังคับนะครับ แต่ขอให้ท่านอภิปรายให้อยู่ใน
ข้อบังคับเถอะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยังไม่ได้เปิดประชุมนะครับ
แต่ว่าเผื่อเรามีอะไรท่ีเป็นข้อกังวล ก็อนุญาตครับ ผมก็เลยถือโอกาสเรียนท่านวิรัตน์  
ท่านนิโรธว่าผมไม่เชื่อว่าจะมีการประท้วงแหลกลาญอย่างท่ีบางฝ่ายหรือผู้เช่ียวชาญการเมือง
นอกสภาเขาคิดกัน เพราะว่าในห้องนี้แต่ละคนท่ีผ่านกระบวนการเลือกตั้งมาได้นั้นก็ไม่ได้มา
โดยง่าย ๆ พูดง่าย ๆ ก็คือท่านท้ังหลายต่างมีวุฒิภาวะ อาจจะไม่เท่ากัน แต่ว่าวุฒิภาวะ 
ความเป็นผู้แทนราษฎรนี้ประชาชนท่ีเลือกเราก็จับตามอง ใครท่ีประพฤติปฏิบัติตน 
ไม่เหมาะสมประธานคุมไม่ได้แต่ประชาชนก็คุมได้ครับ เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลนะครับ  
แล้วประเดี๋ยวเมื่อถึงวาระนั้นผมจะได้เรียนระเบียบ กฎเกณฑ์ของเราเพื่อความเข้าใจ  
เพราะผมเชื่อว่าบางท่านประท้วงโดยไม่เข้าใจกฎเกณฑ์กติกา ถ้าเราเข้าใจแล้วก็จะลด
บรรยากาศประท้วงไปได้ระดับหนึ่ง อันนี้ขอเรียนเบื้องต้นในความกังวล ถ้าไม่มีอะไรจะพูด
ก่อนเปิดประชุมนะครับ ผมขออนุญาตว่าเมื่อตอน ๐๙.๐๐ นาฬิกาท่ีเรานัดนั้นก็มีสมาชิก 
มาลงชื่อ ๖๘ ท่าน ผมก็เลยรอ  
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สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ               ดวงใจ ๒/๒ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๔๘ นาฬิกา 
จ านวนสมาชิกท่ีมาประชุมท้ังหมดที่ลงชื่อไว้เมื่อเลิกประชุม ๔๘๕ คน 

 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  บัดนี้สมาชิกมาลงชื่อแล้ว 
๒๗๙ ท่านนะครับ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ ๒๕ ซึ่งต้องมีผู้มาลงชื่อน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมนะครับ จะขออนุญาตไปตาม
ระเบียบวาระซึ่งมีการนัดประชุมพิเศษในวันนี้ 
  ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม  ไม่มี 
   ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม  
  มี เ รื่ อ ง จ ะ แ จ้ ง ใ ห้ ท ร าบก็ คื อ เ รื่ อ ง ก า รถ่ า ยทอดก า รประ ชุ มท า ง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในการประชุมการเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติ 
ไม่ ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคลจะได้มีการถ่ ายทอดสดการประชุมทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่องหมายเลข ๑๐ รวมท้ัง 
ล่ามภาษามือตามปกติ และได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมทางสถานีโทรทัศน์ 
ไทยพีบีเอส (Thai PBS) และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘ วรรคสอง ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียง
รัฐสภาและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่องหมายเลข ๑๐ จะงดการถ่ายทอดสดการประชุม
ชั่วคราวระหว่าง ๒๐.๐๐ นาฬิกาถึงประมาณ ๒๐.๓๐ นาฬิกาหรือไม่ถึง เพื่อเสนอข่าว 
ในพระราชส านักและเหตุการณ์ส าคัญท่ีประชาชนควรรับรู้ในช่วงกรณีเร่งด่วน แล้วก ็
จะบันทึกเทปและค าอภิปรายของสมาชิกท่ีอภิปรายในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นน ามาเผยแพร่ 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาหลังการปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
นะครับอย่างท่ีเราปฏิบัติมาจึงขอความร่วมมือท่านสมาชิก บัดนี้ผมได้รับหนังสือจากสถานี
วิทยุและโทรทัศน์ของช่องรัฐสภานะครับ แจ้งว่าขอความร่วมมือจากสมาชิก ------------------- 
 
            - ๓/๑ 
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สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ             วิชชุดา ๓/๑ 
 
ด้วยมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่า ห้ามไม่ให้ออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีก่อให้เกิดการล้มล้าง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นี่เป็นตอนหนึ่ง
ของมาตรา ๓๗ โดยสถานีโทรทัศน์ท่ีแจ้งมาว่า มิฉะนั้นสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาอาจจะ 
ถูกระงับการออกอากาศทันที และอาจจะถูกพักการใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว อันนี้เป็นฝ่ายทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐสภาได้ขอร้องมาให้ผมแจ้ง
ต่อสมาชิกนะครับ ทีนี้อยากจะเรียนท่านสมาชิกว่าในการถ่ายทอดดังกล่าวท้ังหมดเหล่านี้  
ข้อกังวลในตอนสองทุ่มนั้น ท่านสมาชิกคงทราบแล้วว่าผมได้เปลี่ยนแปลงเร่ืองนี้ ในสมัยก่อน
ถึงช่วงเวลานั้นสมาชิกจะไม่อภิปรายกันเพราะว่าไม่มีการถ่ายทอด แต่ตอนหลังได้มี 
การออกอากาศให้พิเศษบางรายการก็หลายคร้ังนะครับ ก็เรียนเพื่อทราบ 
   ระเบียบวาระท่ี ๓  รับรองรายงานการประชุม  ไม่มี 
   ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองท่ีกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ไม่มี 
   ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องด่วน ญัตติ ขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติ 
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ จ านวน ๒๐๘ คน  
เป็นผู้เสนอ) 
   ผมขออนุญาตให้ตัวแทนของท่านท่ีเป็นฝ่ายควบคุมเสียงของฝ่ายรัฐบาล 
และฝ่ายค้านได้แจ้งให้ทราบข้อตกลงในการประชุม ในการอภิปรายครั้งนี้ครับ ขอเชิญ 
ท่านวิรัชครับ และประเดี๋ยวท่านสุทินเตรียมตัวครับ 
   นายวิรัช รัตนเศรษฐ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
ผม นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าในส่วนกรอบเวลาในครั้งนี้นั้น  
จะเป็นกรอบเวลาท่ีกว้าง ๆ ก็คือฝ่ายค้านมีเวลาอภิปรายท้ังหมด ๔๒ ชั่วโมง ในส่วนนี้ 
ท่านประธานครับ เราก็ก าหนดกรอบเวลาคร่าว ๆ ไว้ก็คือวันท่ี ๑๖ วันท่ี ๑๗ วันท่ี ๑๘  
วันท่ี ๑๙ แล้วก็ลงมติในวันท่ี ๒๐ การอภิปรายนั้นจะจบหลัง ๒๔.๐๐ นาฬิกา แต่ถ้าเผื่อ 
มีช่วงหนึ่งช่วงใดก็ขอความกรุณาทางฝ่ายค้านอย่างน้อยต้องใช้เวลาในการอภิปรายไม่น้อยกว่า 
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สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ             วิชชุดา ๓/๒ 
 
วันละ ๑๑ ชั่วโมงซึ่งจะท าให้ท้ัง ๔ วันนี้เป็นเวลาท่ีใกล้เคียงกับท่ีฝ่ายค้านได้รับเวลาไป 
ส่วนของเวลารัฐบาลวันนี้ก็ปลายเปิด แต่ก็มีข้อขีดจ ากัดก็คืออยู่ประมาณสัก ๒๐ กว่าชั่วโมง 
แต่ท้ังนี้ ท้ังนั้นก็ได้เรียนกับในส่วนของท่านรัฐมนตรี ท่ีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วว่า 
จะพยายามตอบเน้น ๆ ในเนื้อหาสาระท้ังหมด แก้ข้อกล่าวหาในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ 
เพราะฉะนั้นผมก็เลยขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าอย่างไรก็ตามทีวันนี้เราก าหนดไว้  
คร่าว ๆ เลยก็คือ วันท่ี ๑๖ วันท่ี ๑๗ วันท่ี ๑๘ วันท่ี ๑๙ และลงมติวันท่ี ๒๐ หากมี 
อย่างหนึ่งอย่างใดก็จะเรียนท่านประธานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  
  ผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับ ท่านประธานครับว่าอยากจะขออนุญาตท่านประธาน 
ก็คือความไม่สบายใจตั้งแต่เริ่มมีการยื่นญัตติจนถึงวันนี้ท่ีมีการอภิปราย การยื่นญัตติตั้งแต่
วันท่ี ๒๕ มกราคม ซึ่งท่านประธานก็ทราบดีแล้วว่ามีการทักท้วงญัตตินี้มาโดยตลอด แล้วก็
หลายครั้ง จนกระท่ังท่านประธานนัดให้มีการหารือกัน ในวันนั้นผมได้มีโอกาสได้ร่วมประชุม
มีท่านผู้น าฝ่ายค้านมาร่วมด้วย ซึ่งท่านประธานก็ยืนยันว่าอย่างไรก็ตามทีในการท่ีฝ่ายค้าน 
ยื่นมานั้นท่านก็บรรจุอยู่ในระเบียบวาระ แน่นอนไม่มีเหตุผลใดท่ีจะไม่บรรจุในส่วนนี้   
แต่ในส่วนระหว่างการหารือนั้นท่านประธานก็สอบถามท่านผู้น าฝ่ายค้านว่าถ้าแก้ในส่วนของ
ญัตติได้ก็ควรจะด าเนินการ ซึ่งทางท่านผู้น าฝ่ายค้านก็ถามผมว่าจะให้แก้ส่วนไหน ------------- 
 

- ๔/๑ 
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ผมบอกว่าไม่ต้องยากเลยครับ เพียงแค่ขีดฆ่าก็ได้ แล้วก็เซ็นชื่อก ากับ ซึ่งท่านประธานก็อยู่ด้วย 
แต่ท่านผู้น าฝ่ายค้าน ท่านก็กรุณาว่าขอเอากลับไปท า ไปแก้ไขใหม่ให้เรียบร้อย เดี๋ยวจะ
กลับมายื่นอีกครั้งหนึ่ง ผมก็รอครับ สักครู่ท่านผู้น าฝ่ายค้านก็โทรมาแจ้งผมว่าขอยืนยันญัตติ
เหมือนเดิม ซึ่งผมเองก็เรียนท่านว่าแล้วท่ีท่านบอกกับพวกผมในท่ีห้องประชุมหารือนี่ 
เป็นอย่างไร ท่านบอกว่าท่านเสียงเดียวไม่อาจทัดทาน ในส่วนของทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ คนได้ 
เพราะฉะนั้นผมก็เลยขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าถ้าวันนั้นท่านไม่ได้แก้ไข ถ้าเผื่อมาวันนี้
ท่านอ่านข้ามได้ไหมครับ ท่านอ่านข้ามในญัตติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันท้ังหมด ผมคิดว่า
การประชุมในวันนี้จะราบรื่นแล้วก็จะเป็นไปด้วยดี แต่ถ้าเผื่อไม่อ่านข้าม ผมก็เรียนท่านประธาน
ว่าวันนี้มีญัตติของท่านไพบูลย์ นิติตะวัน ซึ่งขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ แล้วท่านก็บรรจุเอาไว้ 
ผมก็ถามท่านไพบูลย์ นิติตะวัน ว่าสิ่งท่ีท่านยื่นนี่ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเป็นอย่างไร 
ท่านก็บอกไว้ป้องปรามว่าถ้ามีการอภิปรายก้าวล่วงเลยในส่วนของการอภิปรายเกี่ยวกับ
สถาบันอันเป็นท่ีเคารพและหวงแหนของพวกเราทุก ๆ คน จะท ากันอย่างไร ท่านบอกว่า 
เอาตรงนี้ไว้ป้องปราม ผมก็เลยขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้น าฝ่ายค้าน  
ในฐานะท่ีเป็นประธานวิป (Whip) รัฐบาล ก็ต้องขออนุญาตว่าในส่วนตรงนี้ถ้าท่านท าได้  
ก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการอภิปรายในครั้งนี้ ก็เลยเรียนท่านประธานในเบื้องต้น 
ไว้ก่อนครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมขอเชิญท่านสุทิน 
เชิญครับ  
   นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม จากพรรคเพื่อไทย 
ในฐานะประธานวิป (Whip) ฝ่ายค้าน สิ่งท่ีท่านประธานวิป (Whip) รัฐบาลได้น าเรียน 
ต่อท่านประธานนั้น ความจริงเบื้องต้นก็ถูกต้องท้ังหมดเกี่ยวกับเรื่องเวลา การรักษาเวลา  
แต่ก็มีเรื่องท่ีจะต้องท าความเข้าใจให้ตรงกันอยู่ประการหนึ่งก็คือข้อกังวล ซึ่งเป็นข่าวอยู่  
หน้าหนังสือพิมพ์หรือหน้าสื่อมาตลอดว่าเกี่ยวกับเรื่องญัตติชอบ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
แล้ววันนี้ถ้าหากว่าท่านประธาน ท่านผู้น าฝ่ายค้านได้อ่านตรงนี้ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้น  
แล้วก็จนถึงท่านประธานวิป (Whip) รัฐบาลได้บอกว่านี่คือการป้องปราม ผมกราบเรียน 
 



๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ            วันทนา ๔/๒ 
 
ท่านประธานอย่างนี้ครับว่าหลักซึ่งเราควรคิด ควรยึดกันส าหรับการท างานกับคนหมู่มาก 
แล้วงานใหญ่ของประเทศ หลักแรกจริง ๆ ก็คือหลักนิติรัฐ คือหลักข้อกฎหมาย หลักต่อมา 
ก็คือหลักของจริยธรรม แล้วก็หลักของข้อตกลง แล้วก็การให้ความร่วมมือกัน เรื่องญัตติ  
ท่ีว่านี้ก็ได้มีการหารืออย่างท่ีท่านประธานวิป (Whip) รัฐบาลพูดจริง ท่านประธานก็อยู่นั่น 
ท่านรองประธานก็อยู่นั่น แล้วก็เป็นความจริงครับท่านประธานบอกว่าโดยข้อบังคับ  
โดยระเบียบ โดยกฎหมายแล้วนี่ไม่มีอะไรผิด แล้วก็จะบรรจุอยู่แล้ว เพียงแต่ท่านเป็นห่วง  
ซึ่งเป็นความเจตนาดีของท่านประธานอยากให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น 
นั่นก็ตีความได้ว่าแม้มันจะถูกด้วยรัฐธรรมนูญ ชอบด้วยข้อบังคับ มันก็อาจจะเป็นช่องว่าง 
ให้เกิดการตีรวนกันได้ ซึ่งก็จะเกิดความไม่ราบรื่น เพราะฉะนั้นแม้ถูก แต่เพื่อไม่ให้เกิด
เหตุการณ์อย่างนั้น ถ้าจะรับไปแก้เสีย ก็จะเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ตัดปัญหา ซึ่งท่านผู้น าฝ่ายค้าน
ก็กลับมาหารือจริง ๆ ก็หารือกันรอบด้าน ครบถ้วนกระบวนความ ก็ได้ข้อสรุปว่าแม้เราจะ
กังวลเรื่องความราบรื่นไม่เรียบร้อยก็ตาม แต่หลักนิติคงต้องยึดไว้ ถ้ามันถูกต้องด้วยหลัก
กฎหมายและข้อบังคับแล้วเราจะไปแก้ไข มันจะเป็นบรรทัดฐานในอนาคต และบรรทัดฐานนี้
ก็ถูกใช้จนกลายเป็นการบิดเอาหลักกฎหมาย หลักนิติท่ีมันควรจะถูกต้อง นั่นเป็นเหตุผลหนึ่ง
ซึ่งทางสมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้หารือกันด้วยความกังวล 

 
           - ๕/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      เพทาย ๕/๑ 
 
  ส่วนประเด็นท่ี ๒ ข้อกังวลว่าจะเป็นช่องว่างให้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา
สร้างความไม่ราบรื่นเรียบร้อย หลักนี้ไม่ควรแก้โดยวิธีการมาแก้นิติรัฐ หรือหลักกฎหมายไป
ให้เข้ากับหลักความส านึก แต่ควรจะแก้ที่ส านึกมากกว่าแก้ท่ีกฎหมาย เพราะฉะนั้นแก้ส านึก
ก็คือเราก็มาคุยกันว่าถ้ามันถูกและมันชอบด้วยข้อกฎหมายแล้ว แล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไร  
ท่ีเราจะไปเอาช่องว่างขึ้นมา แล้วถ้าไปเอาช่องว่างขึ้นมาสร้างความไม่เรียบร้อยเราก็ต้อง
ค านึงถึงบรรยากาศ ค านึงถึงประชาชน ค านึงถึงสังคม กล่าวโดยสรุปง่าย ๆ ก็คือข้อกังวลของ
ท่านมันสามารถแก้ปัญหาได้โดยพูดคุยแล้วก็กระตุ้นเตือนส านึกกันว่าอันไหนควร ไม่ควร  
แต่ไม่ควรจะไปแก้หลักกฎหมายหรือหลักกฎระเบียบมาสนองตอบกับหลักความส านึก 
เท่านั้นเองครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็ได้หารือกันว่าก็คงจะต้องยึดหลัก 
ถ้าญัตติเขียนแล้วอ่านไม่ครบ ละเว้นเสีย ประหนึ่งเหมือนกับยอมรับว่าค าวินิจฉัยของ  
ท่านประธานไม่ชอบครับ การบรรจุครั้งนี้ผิดนะ พวกเราท าไม่ได้ แต่ก็คงจะต้องอาศัย  
ท่านประธาน บารมีท่านประธาน แล้วก็จุดยืนของท่านประธานท่ีจะต้องอธิบายชี้แจงเรื่องนี้
ให้กับเพื่อนสมาชิก จึงเรียนว่าไม่สบายใจจริง ๆ แต่ก็จ าเป็นต้องยึดหลักและเอาบรรทัดฐานนี้
ไว้กับคนรุ่นหลัง จ าเป็นต้องอ่านญัตติ มันเป็นไปตามนั้น ส่วนในการอภิปรายเราได้เตือนกัน
อยู่แล้ว รับผิดชอบสูงอยู่แล้วว่าเรื่องอย่างนี้ ควร ไม่ควร ทุกคนต้องตระหนักแล้วก็ยกไว้เป็น
วุฒิภาวะเบ้ืองสูง ขอเรียนแล้วก็ยืนยันกับท่านประธานอย่างนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ  
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณไพบูลย์ครับ ขอความ
กรุณา สั้น ๆ นะครับ เพื่อว่าจะได้เริ่มนับ ๑  ๔๒ ชั่วโมง เชิญครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ )  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ท่านประธานครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านประธาน 
ท่ีให้โอกาสผมพูดในท่ีประชุมก่อนท่ีจะเข้าสู่ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ท่านประธานครับ 
ประเด็นท่ีผมต้องขออนุญาตพูดนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาญัตติดังกล่าว เพื่อเป็น 
ประโยชน์ต่อการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของพรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่ประเด็นท่ีผม 
 



๑๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      เพทาย ๕/๒ 
 
เป็นห่วงนั้น ก็อย่างท่ีท่านประธานวิป (Whip) รัฐบาลได้กล่าวไปแล้วก็คือญัตติท่ีน าเสนอมา
นั้นมีข้อความท่ีมีปัญหา ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับสถาบัน ดังนั้นกระบวนการท่ีพยายามท่ีจะให้แก้ไขนั้น 
ก็ได้ด าเนินการกันไปโดยท่ีท่านประธานก็ได้ด าเนินการด้วย แต่ก็ได้รับการยืนยันจาก 
พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ประสงค์จะแก้ไขญัตติดังกล่าว ฉะนั้นผมจึงไม่มีหนทางอื่น จึงต้องท า
เสนอเป็นญัตติด่วนเพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาหน้าท่ีและอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ (๒) เพื่อท่ีจะ 
ดูว่าญัตติ ท่ีปรากฏข้อความท่ีน าสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมืองนั้น  
สภาจะมีอ านาจจะด าเนินการได้หรือไม่ ท่านประธานครับ ประเด็นดังกล่าว ญัตติดังกล่าวนั้น 
ผมได้ยื่นไปในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ผมได้รับหนังสือตอบรับมาในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
เป็นเลขท่ี สผ ๐๐๑๔/๑๔๘๘ เป็นหนังสือถึงผมเพื่อท่ีจะตอบว่าท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร
ได้พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าญัตติดังกล่าวเป็นญัตติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๘ และเป็นญัตติด่วนตามข้อ ๕๐ จึงมีบัญชาให้บรรจุเข้าระเบียบวาระ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องด่วนต่อไป ครับท่านประธาน ก็ต้องขอขอบพระคุณ
ท่านประธานท่ีบรรจุญัตติดังกล่าวไว้ ----------------------------------------------------------------- 
 
                   - ๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      นฤมล ๖/๑ 
 
ท่ีผมต้องขออนุญาตเอ่ยถึงญัตติดังกล่าวซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระรอเข้าสู่การพิจารณานั้น 
พอปรากฏข้อความในญัตติดังกล่าวนั้นได้น าสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเกี่ยวข้องกับการเมือง 
จะท าให้สภาผู้แทนราษฎรมีการอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
อย่างกว้างขวางครับท่านประธาน อันนี้อยู่ในญัตติผมนะครับ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ซึ่งต้องอยู่เหนือการเมือง ซึ่งต้องเป็นกลางทางการเมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในชาติ และธ ารงความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติ อันเป็นหลักการ 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ท่านประธานท่ีผมต้องขออนุญาตเสนอ เพราะว่าการเสนอญัตติ
แล้วเราจะมีการอภิปรายเริ่มตั้งแต่ท่านผู้น าฝ่ายค้านจะอ่านญัตตินั้น ผมเห็นว่าการกระท า
ดังกล่าวนั้นมีปัญหาครับ เพราะว่าเป็นการกระท าต้องห้ามท่ีเป็นไปตามค าวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี ๓/๒๕๖๒ กรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการยื่นวินิจฉัย 
ให้พรรคไทยรักษาชาติยุบพรรคนะครับ ซึ่งค าวินิจฉัยดังกล่าวมีท้ังสิ้น ๒๕ หน้า มีประเด็น
ส าคัญ ๆ ผมน าไปบรรจุไว้ในญัตติท่ีผมน าเสนอ กราบเรียนต่อที่ประชุมและท่านประธานสภา 
ซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นปัญหาอย่างยิ่งว่าถ้าปล่อยให้ท่านผู้น าฝ่ายค้านได้อ่านญัตติท่ีมีปัญหานั้น 
แล้วก็ได้มีผู้อภิปรายน าญัตติดังกล่าวโดยอ้างว่าญัตติได้บรรจุถูกต้องแล้ว โดยท่านประธาน
อนุญาตแล้ว จึงมีสิทธิท่ีจะอภิปราย ผมว่าเรื่องจะไปกันใหญ่ท่านประธาน เพราะว่า 
ในค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพในการด าเนินการใด ๆ ของพรรค
การเมือง 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สรุปครับ คุณไพบูลย์ครับ 
สรุปครับ คนละประเด็นในวันนี ้
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ แล้วก็ต้องตั้งอยู่บน
ตระหนักความรู้ว่า 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณไพบูลย์ครับ  
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ ก็จะสรุป 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณไพบูลย์สรุปได้ครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ สรุป ผมขออนุญาต 
ท่านประธานว่า 



๑๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      นฤมล ๖/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  วันนี้เป็นเรื่องอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจแล้วครับ ญัตตินั้นเป็นเรื่องทีหลัง ประเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังท่ีไปท่ีมา 
เป็นอย่างไรนะครับ  
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอสลับ ท่านไพบูลย์
พอแล้วกระมังครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เดี๋ยวครับ ท่านประธาน 
ให้ผมสรุป ผมยังไม่สรุปเลยครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขออนุญาตให้ท่าน 
ได้อภิปรายพอสมควรแล้วครับ  
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมขออนุญาตสรุปนะครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มิเช่นนั้น ๔ วันจะไม่จบนะ
ครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  สรุปก็คือว่าญัตตินี้เกี่ยวข้อง 
กับวันนี้แน่นอนนะครับ ดังนั้นผมก็ต้องขออนุญาตท่ีต้องกราบเรียนท่านประธานว่าเรื่องนี้ 
ถ้าผู้น าฝ่ายค้านท่านอ่านหรือมีผู้อภิปราย ผมก็ต้องขอใช้สิทธิในการประท้วงอย่างเต็มท่ี 
เพื่อรักษาหลักการแห่งรัฐธรรมนูญ ผมไม่ยอมครับ ให้ใครน าสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ
ท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ พอแล้วครับ  
ผมสลับให้ครับ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ผมขอใช้สิทธิ
พาดพิงครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่ได้มีใครพาดพิง 
แต่อนุญาตให้คุณพูด  
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านวิรตัน์พาดพิงถึงผมครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณพูดแต่ว่าไม่ได้มีใคร
พาดพิงถึงครับ 



๑๓ 
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  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ผมขออนุญาตท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ อนุญาตได้ 
แต่ไม่ได้มีพาดพิงครับ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ครับ กราบเรียนท่านประธานสภา
ท่ีเคารพครับ ผม นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๙ กทม. เนื่องจาก 
ท่ีผมขอปรึกษานี่คือวันท่ีเราประชุมกันนะครับว่าทางท่านประธานก็เป็นประธานท่ีประชุม 
แล้วก็ท่านรองประธานก็อยู่ด้วย โดยผู้น าฝ่ายค้านรับปากในท่ีประชุมนะครับว่าญัตตินี้ 
ท่านก็ไม่สบายใจ แล้วท่านก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกัน ก็ยินดี ชัดเจนว่ายินดีว่าจะกลับไปแก้
นะครับ ผมก็ได้กราบท่ีตักท่านว่าขอบพระคุณท่านครับท่ีไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เข้ามายุ่งการเมืองเป็นการท าให้เปิดโอกาสให้มีการจาบจ้วงสถาบัน วันนั้นก็ตกลงกันอย่างนั้น
นะครับ หลังจากท่ีออกนอกห้องผมได้ข่าวมาว่าท่านผู้น าฝ่ายค้านท่านได้รับโทรศัพท์ 
จากดูไบ ก็ต้องให้บรรจุมาให้ได้นะครับ ผมว่าเรื่องนี้ท่านผู้น าฝ่ายค้านท่านโดนแทรกแซง  
จากต่างประเทศต้องให้บรรจุเรื่องของสถาบันเข้ามา 
  (นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานประท้วงครับ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ผมรับไม่ได้วันนี้ถ้าหากกล่าวถึง
สถาบัน ผมก็จะขอปกป้องสถาบันอันเป็นท่ีรักของประชาชนนะครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ พอสมควร 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ก็ฝากว่าถ้าผิดข้อบังคับหรือเอ่ยถึง
สถาบัน ผมขอประท้วงนะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ เป็นหน้าท่ีผมดูแลเอง
ครับ  
  (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ จบครับ เชิญท่าน
ผู้น าฝ่ายค้านครับ ประเดี๋ยวขอเวลานะครับให้พวกเราได้พูดกัน ข้อขัดแย้งต่าง ๆ  
แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าท่ีไปที่มาของญัตตินี้เป็นอย่างไรครับ 
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  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ เมื่อครู่นี้ดิฉันยกมือ
ท่านประธานไม่มองค่ะ ท่านประธานคะ ดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผู้น าฝ่ายค้านครับ  
เชิญนะครับ 

 
- ๗/๑ 
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 นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ดิฉันขอประท้วง 
ท่านประธานค่ะ ดิฉันยกมือ ท่านไม่ให้ดิฉันพูดอีกแล้ว 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มีอะไรครับ ประท้วงเรื่อง
อะไรครับ ประท้วงเรื่อง 
 นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ประท้วงท่านประธานข้อ ๙ นะคะ 
ดิฉันมองว่าท่านประธานควรจะท าหน้าท่ีให้เป็นกลาง เวลาทางฝ่ายค้านพูดนะคะ ท่านให้พูด
เต็มท่ีเลย แต่พอทางฝ่ายรัฐบาลพูด ทางท่านไพบูลย์ก าลังพูดอยู่นี่ท่านบอกพอได้แล้ว  
ต้องขอประท้วงท่านประธานนะคะ เพราะว่าวันนี้มันมีญัตติเป็นเรื่องส าคัญ และวันนี้รัฐสภา
กลายเป็นเวทีหนึ่งในการเปิดให้จาบจ้วงสถาบันเป็นเรื่องส าคัญ ท่านประธานต้องฟัง
ฝ่ายรัฐบาลด้วยนะคะ  
 นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ฟังทุกฝ่ายครับ สลับกันครับ 
ไม่ได้เป็นข้อประท้วงครับ เชิญผู้น าฝ่ายค้านครับ 
 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จากจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ท่านประธานครับ 
กระผมใคร่ขอท าความเข้าใจกับประธานวิป (Whip) ฝ่ายรัฐบาล และท่านผู้อภิปราย ๒ ท่าน
นะครับ ท่ีกล่าวถึงการประชุมท่ีมีพร้อมกับท่านประธาน เร่ืองเกี่ยวกับการท่ีจะให้แก้ไขค าพูด
และญัตตินั้นนะครับ ต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับ ผมเข้าใจในลักษณะ
ท่ีความกังวลของประธานวิป (Whip) ฝ่ายรัฐบาลในเรื่องนี้ และในฐานะท่ีเราเป็นผู้ท่ีคุ้นเคยกัน
ก็กราบเรียนไปว่าอันนี้มีหนทางใดท่ีจะแก้ก็จ าเป็นจะต้องแก้นะครับ แต่อยากเรียน  
ต่อท่านประธานว่าในการอภิปรายยื่นญั ตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคลนั้น  
เรากระท าร่วมกันของพรรคฝ่ายค้านร่วม ไม่ใช่ว่ากระผมในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย  
แล้วพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ท่ีจะเปิดอภิปรายพรรคเดียว ไม่ใช่ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องน ากลับมา
ปรึกษาหารือกับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทุกพรรค และผลสรุปก็ออกมาตามท่ีท่านประธาน 
ได้รับทราบ อันนี้ก็อยากจะท าความเข้าใจนะครับ ไม่ใช่หมายความว่าได้มีการรับปากกัน  
ในท่ีประชุมต่อหน้าท่านประธานสภาในวันนั้น เป็นวันท่ีเราปรึกษาหารือกัน แล้วก็ ได้น า 
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กลับมาปรึกษาหารือกับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทุกพรรค แล้วผลสรุปก็ออกมาตามท่ี 
กราบเรียนไปแล้วนะครับ อันนี้ผมอยากจะท าความเข้าใจกับท่านประธานวิปฝ่ายรัฐบาล  
และผู้อภิปรายท้ัง ๒ ท่าน ขอบพระคุณครับ 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณทุกฝ่ายนะครับ ผม
ขออนุญาตเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ เมื่อญัตตินี้เสนอเข้ามา กระบวนการตรวจสอบญัตติ
นั้นจะเป็นฝ่ายของเจ้าหน้าท่ีสภานะครับ และรองประธานท่ีจะดูแลเรื่องนี้เพื่อเสนอผม ก็คือ
ท่านรองศุภชัย ได้มีการประชุมฝ่ายกฎหมายของสภาเป็นประชุมใหญ่เลยนะครับ ท้ังหมดมี
ความเห็นเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าญัตติถูกต้อง อีกฝ่ายหนึ่งก็มีความเห็นว่าญัตติเป็น
เสียงข้างน้อย มีความเห็นในทางว่าญัตตินี้ถูกต้องเหมือนกันท้ังหมด แต่ว่าตอนท่ีเป็นเรื่องท่ี
ท่านไพบูลย์เสนอนี่มีความเห็นเป็น ๒ ฝ่ายครับ แต่ผมจะเล่าว่าวันท่ีเราประชุมร่วมกันท้ัง ๒ 
ฝ่ า ย นั้ น  ผ ม ค รั บ ท่ี เ ป็ น ค น ห ยิ บ ย ก  ห ลั ง จ า ก เ ร า ไ ด้ ห า รื อ กั น ใ น ร ะ ห ว่ า ง 
ท่านรองประธานและผมว่าญัตติดังกล่าวนี้มันมีประเด็นอะไรท่ีเป็นข้อข้องใจเราไหม  
ประเด็นอื่น ๆ ไม่มีปัญหาหรอกครับ แต่ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น  
เราได้ยึดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพ
สักการะ ผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ เราก็ดูญัตติว่ามีข้อความใดท่ีล่วงละเมิดต่อมาตรา ๖ นี้
หรือไม่ ค าตอบก็คือเห็นร่วมกันว่าไม่มี แต่เป็นการกล่าวหารัฐบาล ไม่ได้มีข้อความใดอันเป็น
การล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์แต่เป็นการกล่าวหารัฐบาลอย่างรุนแรง ท่ีเกี่ยวข้อง
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นในวันท่ีประชุมร่วมกันท่ีท่านวิรัช ท่านหัวหน้าผู้น าฝ่ายค้าน 
ท่านสุทิน คุณสิระ คุณไพบูลย์ หลายคนอยู่ในห้องนั้น ผมจึงบอกว่าในทัศนะของผม ข้อความ 
ท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แม้จะไม่มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ตาม  
แต่เป็นข้อกล่าวหารัฐบาลท่ีรุนแรง อยากให้ปรับปรุงข้อความนี้ ไม่ใช่แก้นะครับ อยากขอให้
ปรับปรุงข้อความนี้ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
           - ๘/๑ 
 
 
  



๑๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วัชรี ๘/๑ 
 
เพราะผมบอกว่าท่ีผมท้วงด้วยความปรารถนาดีท้ัง ๒ ฝ่าย เพราะถ้าข้อความนี้ปรากฏแน่นอน
รัฐบาลคงไม่อยู่เฉย รัฐบาลคงต้องอธิบายชี้แจงข้อกล่าวหานี้ และค าชี้แจงนั้นอาจจะท าให้
โจทก์เป็นจ าเลย ผู้กล่าวหาอาจจะตกอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาได้ ผมไม่ต้องการ ผมใช้ค าว่า 
ผมไม่ต้องการให้ท้ัง ๒ ฝ่ายเป็นจ าเลยของประชาชน นี่คือข้อแนะน าด้วยความปรารถนาดี 
ท่านผู้น าฝ่ายค้านคงจ าได้ ท่านก็เลยบอกถ้าอย่างนั้น ท่านจะขอรับไปหารือกับคณะ  
นี่คือท่ีมานะครับ แต่ผมบอกไปว่าถึงไม่ปรับปรุงแก้ไขผมก็บรรจุ เพราะดูข้อญัตตินี้แล้ว 
ก็ไม่มีอะไรท่ีผิดต่อข้อบังคับ นี่ก็คือค ายืนยันว่าถึงไม่แก้ไขผมก็บรรจุ แต่ในความเห็นผม  
ควรจะปรับปรุงข้อความท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แม้จะไม่ล่วงละเมิดต่อสถาบัน  
แต่เป็นค ากล่าวหาท่ีรุนแรงต่อรัฐบาล แน่นอนรัฐบาลคงไม่อยู่ เฉย รั ฐบาลต้องตอบ  
และค าตอบนั้นอาจจะเป็นผลลบต่อผู้อภิปราย นี่คือความปรารถนาดีท่ีบอกวันนั้น ท่านวิรัช
คงจ าได้ ในท่ีสุดท่านสมพงษ์ก็บอกว่าพี่ เราก็เรียกพี่เรียกน้องกันนะครับ พี่ผมจะเอาไปหารือ 
กับคณะ ก็ออกมาว่ายืนยัน เมื่อยืนยันแน่นอนญัตติก็ต้องบรรจุอยู่แล้วครับ อันนี้ก็อยาก 
ถือโอกาสเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบถึงท่ีไปท่ีมาของเหตุการณ์ในวันนี้ เพราะฉะนั้นญัตตินี้
ถูกต้องตามข้อบังคับทุกอย่าง และเป็นสิทธิผู้เสนอญัตติท่ีมีสิทธิจะอ่านได้ ใครจะประท้วง 
ก็เป็นสิทธิของท่านนะครับ แต่ประธานจะเป็นผู้วินิจฉัย และค าวินิจฉัยประธานจะถึงท่ีสุดครับ 
ไม่มีการอุทธรณ์ ฎีกาอีก เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่ีผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าเราจะได้
เข้าใจกระบวนการว่าถ้าญัตติมีการกล่าวถ้อยค าใดอันล่วงล้ ามาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ 
กล่าวคือเป็นการท าให้ละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้นั้นนอกจากจะไม่มีสิทธิท่ีอภิปราย
แล้วก็จะต้องเป็นจ าเลยของประชาชนด้วย อันนี้ขอให้เข้าใจเพื่อเราจะได้ไม่ใช้เวลาในการประท้วง
โดยไม่จ าเป็นว่าฝ่ายค้านมีสิทธิท่ีอ่านญัตติ เพราะถึงเขาไม่อ่านญัตติก็เป็นญัตติแล้ว และรัฐบาล
มีสิทธิท่ีจะชี้แจงแล้ว เพราะรัฐบาลถูกกล่าวหาไปแล้ว อันนี้ก็คือสิ่งท่ีอยากถือโอกาสให้เรา 
ได้เข้าใจร่วมกันว่าญัตตินี้มาอย่างไร ส่วนญัตติของท่านไพบูลย์นั้นฝ่ายกฎหมายก็มีความเห็น 
เป็น ๒ ฝ่ายครับ ในส่วนตัวผมนั้นผมคิดว่าญัตตินี้ไม่มีปัญหาว่าอภิปรายได้หรือไม่ เพราะนี่
ไม่ใช่ครั้งแรก เราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เคยมีญัตติท านองนี้ 
สมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นผู้น าฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช เคยมีแล้ว 
 
 



๑๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วัชรี ๘/๒ 
 
ในท านองอย่างนี้ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่ว่าถ้อยค านั้นจะต้องไม่ล่วงล้ าต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อันนี้คือสิ่งท่ีเป็นประเด็นส าคัญท่ีอยากให้พวกเราได้เข้าใจร่วมกัน และพี่น้อง
ประชาชนได้เข้าใจ ผมต้องรับผิดชอบนะครับ ผมต้องระวังอย่างมากในการท่ีดูญัตติว่าญัตตินี้
ถูกต้องหรือไม่ แล้วก็เป็นเหตุผลท่ีจะบรรจุได้หรือไม่ ผมต้องรับผิดชอบ ถ้าบังเอิญวันข้างหน้า
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าญัตตินี้ไม่ชอบผมก็ต้องรับผิดชอบ อันนี้อยากให้พวกเราได้เข้าใจ
กระบวนการท่ีในการท าหน้าท่ี ผมขอเรียนว่าในฐานะเรายึดหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กระบวนการความสัมพันธ์
ของอ านาจท้ัง ๒ คือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนั้นมันมีโครงสร้างของการตรวจสอบ 
ซึ่งกันและกัน เมื่อท่านเปิดอภิปรายท่ัวไปแล้วรัฐบาลไม่มีสิทธิยุบสภาแล้ว เช่นเดียวกัน
รัฐบาลมีสิทธิท่ียุบสภาเมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากเห็นว่าเราอยู่มาพอสมควรแล้ว 
แต่เมื่อมีการเปิดอภิปรายแล้วก็ไม่มีสิทธิยุบสภา นี่เป็นกระบวนการสากล หรือเป็นกระบวนการ
ในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ซึ่งรัฐบาลก็คือเสียงข้างมากในสภานี้ รัฐบาลมาจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติ ผมเรียนพวกเราว่าเราได้ท าหน้าท่ีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติจนวันนี้อยากจะ
บอกว่าพวกท่านท้ังหลายได้มีส่วนท าให้กฎหมายท่ีเข้ามาสภานั้นได้ผ่านทุกฉบับ วันนี้กฎหมาย
ของรัฐบาลค้าง ๑ ฉบับเท่านั้นเอง เพราะไปนับองค์ประชุมกัน ผ่านหมดทุกฉบับ ท่ีใครบอกว่า
สภาชุดเลือกตั้งกฎหมายคั่งค้างเยอะแยะ วันนี้ค้าง ๑ ฉบับท่ียังไม่ผ่าน นอกนั้นได้ท าหน้าท่ี
โดยสมบูรณ์ บัดนี้ภารกิจก็คือการตรวจสอบอันเป็นระบบหนึ่ง ----------------------------------- 
 

- ๙/๑ 
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แต่ว่าการตรวจสอบนี้ก็ไม่ใช่ เรื่องเล่น ถึงแม้รัฐธรรมนูญจะก าหนดให้มีสมัยประชุม 
ปีละ ๒ สมัย แต่รัฐธรรมนูญก็อนุญาตให้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เพียงครั้งเดียว ไม่ใช่  
๒ สมัยแล้วเปิด ๒ ครั้ง ได้ปีละครั้งเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ แล้วก็เวทีนี้
สภาแห่งนี้ไม่ใช่ท่ีว่าใครโกหกเก่งคนนั้นชนะ ผมถึงขอเรียนว่าเราจะเปิดโอกาสให้ผู้อภิปราย
ได้อภิปราย และเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ชี้แจง ผมถึงเรียนว่าอย่าไปบังคับว่า ๔ วันจบ  
ถ้ารัฐบาลเขาตอบยาว เขาตอบเกิน ๔๒ ชั่วโมงก็เป็นสิทธิของรัฐบาล เพราะได้ตกลง 
กันแล้วว่าเวลารัฐบาลนั้นไม่จ ากัด ไม่ได้คิด ไม่ได้พูดเรื่อง ๒๒ ชั่วโมงมาก่อนเลยครับ ฉะนั้น
อันนี้เป็นสิทธิ ผมจะให้โอกาสทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ต้องกังวลนะครับ เพราะผม  
ก็เป็นส่วนหนึ่งของท่าน คือผมเป็นตัวแทนของประชาชนอยู่ในกระบวนการประชาธิปไตย 
ผมรักและศรัทธาระบบนี้เป็นระบบท่ีให้โอกาสชาวบ้านอย่างเราขึ้นมามีสิทธิในการตัดสินใจ
ต่ออนาคตบ้านเมือง เพราะฉะนั้นพวกเราได้เปิดโอกาสให้ด าเนินการต่อไป อะไรท่ีผิด  
ถ้าผมบกพร่องติงได้นะครับ แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรท่ีเป็นแนวทางท่ีผิดจากท่ีผมเรียนไว้กรุณา  
อย่าทักท้วงให้เสียเวลา เพื่อว่าการด าเนินการกระบวนการประชาธิปไตยของเราจะได้ 
ผ่านไปได้ ข้างนอกจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่ในนี้เราจะต้องรักษาระบบประชาธิปไตยในระบบ
รัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเอาไว้ให้มั่นคง ขอพวกเราจะได้มีความเข้าใจ
ตรงกัน แล้วเราจะได้ด าเนินการกระบวนการไปโดยสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีเราสามารถท าได้  
ด้วยความมั่นใจวุฒิภาวะพวกเราทุกคนมีมากพอท่ีจะไม่สร้างปัญหาในการท าให้การท างาน
ด้านประชาธิปไตยของเรามีปัญหาต่อไป ผมขอเล่าเหตุการณ์ให้พวกเราฟังก็ เข้าสู่
กระบวนการท่ีต้องด าเนินการต่อไป ท่านวิรัชเชิญครับ 
   นายวิรัช รัตนเศรษฐ (แบบบัญชีรายชื่อ )  :  ท่านประธานท่ีเคารพ  
ผม นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 
จังหวัดนครราชสีมา สิ่งท่ีท่านประธานได้เรียกหารือเมื่อตอนช่วงนั้นผมเองก็ได้อยู่ร่วมด้วย 
แล้วก็ได้ทักท้วงหลายเรื่อง ผมถึงเรียนท่านประธานว่าพอหลังจากนั้นเป็นต้นมา หลายท่าน 
ก็ยังกังวลและกังขาในส่วนของแต่ละค าของญัตติของท่านผู้น าฝ่ายค้าน เราก็หวังใจ 
เป็นอย่างยิ่งว่าในส่วนนี้จะได้รับการแก้ไข แต่สุดท้ายเราก็ได้รับการปฏิเสธ ผมเองก็กังวลครับ  
 



๒๐ 
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เพราะจากช่วงนี้เป็นต้นไปผมไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ีท่านผู้น าฝ่ายค้าน 
ได้อ่านถึงในสิ่งท่ีพาดพิงถึงสถาบันท่ีมีอยู่ในญัตติ การอภิปรายท่ีท่านประธานได้บอกออกมา
ว่าเคยมี แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้น ผมได้หยิบเอามาดูท่านประธานครับ ท่ีผ่านมามีการอภิปราย
ท้ังหมด ๔๒ ครั้ง ก็ไม่มีการเขียนญัตติท่ีค่อนข้างจะรุนแรง แล้วผมก็เชื่อแน่ว่าท่านผู้น า 
ฝ่ายค้านไม่ได้มีความคิดในการท่ีจะเขียนในลักษณะอย่างนี้หรอกครับ แต่ในเมื่อว่าร่างมาแล้ว
ท่านก็จ าเป็นแล้วก็จ าใจ เพราะผมทราบดีว่าท่านเป็นคนท่ีจงรักภักดีอย่างท่ีสุดคนหนึ่ง 
เพราะฉะนั้นผมก็เลยเรียนท่านประธานว่า จากเวลานี้เป็นต้นไปผมก็ต้องขออนุญาต 
ท่านประธานว่าถ้าท าได้ก็ควรท า ถ้าท าไม่ได้ผมก็จะทักท้วงเพียงแค่นี้ครับท่านประธาน  
ขออนุญาตท่านประธานว่าวันนี้พรรคร่วมรัฐบาลเราไม่ได้มีเจตนาท่ีจะท าให้มีการอภิปรายล่าช้า 
แต่สิ่งท่ีเราได้ทักท้วงในตอนช่วงนี้ก็เพื่อท่ีจะเป็นแนวตัวยึดหลักในการปฏิบัติ ผมทราบครับ 
วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีท่ีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ครบครับ พร้อมท่ีจะ
ตอบทุกปัญหา แต่สิ่งท่ีผมต้องทักท้วงในตอนเริ่มต้นนี้ก็คือเพื่อท่ีจะเป็นกรอบ แล้วก็จะเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ แล้วก็สิ่งท่ีท่านประธานได้กรุณาบอกว่าค าวินิจฉัยของท่านประธาน 
ถือว่าเป็นท่ีสุด ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  - ๑๐/๑ 
 
  
 
 
 
 
 
. 
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ผมน้อมรับครับท่านประธาน แต่ในส่วนหนึ่งท่ีผมต้องเรียนท่านประธานเพิ่มเติมก็คือวันนี้ 
ในการท่ีใช้เวลาในการอภิปราย ของผมก็ใช้เวลาในส่วนของซีกฝ่ายรัฐบาล ในส่วนของฝ่ายค้าน
เขาก็มีเวลาใน ๔๒ ชั่วโมง ผมเองก็เรียนกับทางเจ้าหน้าท่ีท้ังหมดเลย ก็คือในส่วนนี้ฝ่ายใดพูด
ก็หักฝ่ายนั้น 
  อีกเรื่องหนึ่งท่ีต้องเรียนท่านประธานก็คือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะเอาเข้ามา 
ต้องฝากเรียนท่านประธานด้วยครับว่าต้องขอความกรุณาว่าให้เข้มงวด เพราะผมไม่แน่ใจว่า
จะมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปในทางท่ีอาจจะใช้เกี่ยวข้องกับเรื่องสถาบันหรืออย่างหนึ่งอย่างใด 
บางครั้งเราก็มองไม่ทัน บางครั้งผู้ท่ีอยู่ด้านทางซีกรัฐบาลก็อาจจะมองไม่เห็นหรืออะไรก็ตามที 
ต้องเรียนทางท่านประธานด้วยครับ ขอขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านวิรัชนะครับ 
ถือว่าเป็นการเตือนปฏิบัติหน้าท่ีบางอย่างไปโดยตรง การใช้ส่ือของพวกเรา 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  จบหรือยังครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ยังครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ก็สลับให้ฝ่ายค้าน  
๑ ท่านครับ ประเดี๋ยวคุณไพบูลย์ได้ครับ เชิญเลยครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณครับ 
  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ กระผม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 
พรรคเพื่อไทย ท่านประธานท่ีเคารพครับ ในวันท่ีท่านประธานได้กรุณาได้หารือวิป (Whip) 
พรรคร่วมฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนั้น กระผมเองนั้นก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ผมเรียนว่า 
ท่านผู้น าฝ่ายค้านนั้นได้กล่าวว่าจะน าเรื่องดังกล่าวมาหารือกับท่ีประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้ าน 
อีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมเรียนว่าวันนี้ฝ่ายค้านตระหนักดีถึงการอภิปราย 
ในเรื่องดังกล่าวนะครับ เราได้ประชุมกันหารือกันบอกว่าเราจะใช้ความระมัดระวังให้การอภิปราย 
เป็นไปตามข้อบังคับท่ีได้ก าหนดเอาไว้ ซึ่งผมเข้าใจว่าท่านประธานได้ท าหน้าท่ีในการประชุม 
 
 



๒๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๑๐/๒ 
 
ได้ดีอยู่แล้วในเรื่องการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งญัตติการเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติ 
ไม่ไว้วางใจรัฐบาล เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม ข้อ ๑๗๖ เมื่อประธานได้บรรจุญัตติ 
ตามข้อ ๑๗๕ แล้ว ประธานได้ท าการตรวจสอบหากมีข้อบกพร่อง ให้ประธานแจ้งให้ผู้เสนอ
ทราบใน ๗ วันนับตั้งแต่วันได้รับญัตติ ประธานได้ตรวจสอบความถูกต้องของญัตติแล้วครับ 
และประธานได้บรรจุเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วน นอกจากนั้นท่านประธานยังแจ้งให้ท่านนายกรัฐมนตรี
ได้รับทราบแล้ว ผมเรียนท่ีประชุมแห่งนี้ว่าการท่ีท่านประธานได้บรรจุญัตตินี้เป็นเรื่องด่วน 
ถือได้ว่าญัตตินี้ไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ ญัตติมีความถูกต้อง 
  ประการท่ี ๒ ตามท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ได้อ้างเอารัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๐ (๒) ว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญท่ีได้กล่าวอ้างนั้นฟังไม่ขึ้นครับ 
ท่านประธาน เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ (๒) นั้น ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
ปัญหาอันเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของสภาผู้แทนราษฎร แต่ในกรณีนี้สภาผู้แทนราษฎร 
มิได้มีปัญหาอย่างใดเลยท่ีจะต้องพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญในข้อดังกล่าว 
ผมเรียนท่านประธานว่าท่านประธานได้ก าหนดวัน เวลาในการอภิปรายเรียบร้อยแล้วนะครับ 
ได้แบ่งชั่วโมง แบ่งอะไรเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่การอภิปรายเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น 
ผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพอีกครั้งหนึ่งว่าญัตติในครั้งนี้เป็นญัตติท่ีมีความถูกต้อง 
และท่านประธานได้วินิจฉัยเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมอยากจะให้ท่านประธานนั้น 
ได้ด าเนินการประชุมต่อไป ตามข้อบังคับของการประชุม ขอกราบขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ เชิญคุณไพบูลย์ 
นะครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคพลังประชารัฐ ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตท่ีจะต้องกล่าวถึงท่ีท่านประธาน  
ได้กรุณาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่อท่ีประชุมแห่งนี้ แต่มีประเด็นหนึ่งท่ีท่านประธานได้เอ่ยถึงว่า 
ท่านประธานได้วินิจฉัยแล้วญัตติดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงสั่งให้บรรจุ แล้วท่าน 
ก็กรุณาบอกว่าค าวินิจฉัยของท่านนั้นถือเป็นท่ีสุด ผมขออนุญาตกราบเรียนว่า 
 
                 - ๑๑/๑ 
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  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณไพบูลย์ครับ  
ผมบอกว่า 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ตามข้อบังคับ ข้อ ๕๑ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่ครับ คุณไพบูลย์ครับ
เดี๋ยวจะเข้าใจผิด หมายถึงว่าถ้ามันมีการทักท้วงอะไรขึ้นมานี่ ประธานก็จะเป็นผู้วินิจฉัย  
แล้วความเห็นประธานก็จะถึงที่สุดครับ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นครับ  
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบพระคุณครับ เพราะว่า 
ตามข้อ ๕๑ ท่ีเมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้กรุณายกขึ้นมานั้น เป็นเร่ืองอ านาจ
ของประธานสภาท่ีจะวินิจฉัยว่าญัตติใดเป็นญัตติด่วนหรือไม่นะครับ แล้วก็การท่ี 
ท่านประธานจะบรรจุหรือไม่นั้นเป็นไปตามข้อบังคับครับ มีผู้ยื่นถูกต้องแล้วอ้างข้อกฎหมาย 
อ้างรัฐธรรมนูญท่ีท าให้ญัตติดังกล่าวถูกต้องก็บรรจุไป แต่ไม่ได้ไปรับรองว่าข้อความ 
ท่ียื่นมานั้นถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ผมปกป้องท่านประธานครับ ท่านประธาน  
เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วครับ ท่ีผมต้องกล่าวถึงก็คือการเสนอนามของนายกรัฐมนตรีเพื่อท่ี  
ของพรรคไทยรักษาชาติ ก็เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก็บรรจุไว้ ไม่ได้มีปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ได้ขัดมาตรา ๖ อย่างท่ีท่านประธาน 
ได้กรุณากล่าวถึงเหมือนกัน แต่ว่าเรื่องดังกล่าวเมื่อผมได้ยื่นค าร้องไปนั้น กลายเป็นประเด็น  
ท่ีไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยอย่างนั้นครับ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
เป็นการกระท าต้องห้ามครับ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ผมจึงขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่า  
การท่ีว่าท่านประธานวินิจฉัยญัตตินั้นเป็นเพียงว่าถูกต้องตามข้อบังคับครับ แต่ผมท้วงไว้ว่า
ญัตตินี้มีข้อความท่ีมีปัญหาอย่างขัดต่อค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีผลผูกพันทุกองค์กร 
ผูกพันรัฐสภาด้วย ดังนั้นผมต้องขออภัยท่านประธานอย่างยิ่ ง ท่ีท่านได้กล่าวไว้ว่า  
หากผู้ประท้วงก็ขอให้อย่าประท้วง ผมต้องขออนุญาตครับ ผมต้องขอใช้สิทธิประท้วง  
เพราะผมไม่ยินยอมอย่างยิ่งท่ีจะให้บุคคลใด สมาชิกผู้ใดจะมากล่าวถ้อยค าใด ๆ ท่ี เป็น 
การขัดฝ่าฝืนต้องห้ามตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ ผมจึงต้องขออภัยถ้าผมประท้วง  
แล้วท่านประธานไม่ให้ผมประท้วงผมอาจจะต้องประท้วงท่านประธานอีก ต้องขออภัย 
ด้วยความเคารพครับ  
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  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ ท่านไพบูลย์ 
ด้วยความเคารพครับ ท่านมีสิทธิประท้วงครับ แต่ว่าประธานจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าประท้วงนั้น
ฟังขึ้นหรือไม่ ความเห็นประธานก็จบครับ ไม่มีอุทธรณ์ ฎีกา คนสุดท้ายคุณหมอชลน่าน 
นะครับ 
  นายชลน่าน ศรีแก้ว (น่าน)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม ชลน่าน ศรีแก้ว 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย ต้องขออนุญาตท่านประธานครับ
จ าเป็นต้องลุกขึ้นจริง ๆ ด้วยความขอบคุณท่านประธาน ท่านประธานกรุณาวินิจฉัยในช่วง
การหารือว่าสิ่งท่ีท่านผู้เสนอญัตติ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่าน ส.ส. ไพบูลย์ นิติตะวัน 
ได้เสนอญัตติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องหน้าท่ีและอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร 
เราว่ามีหน้าท่ีและอ านาจในการจะพิจารณาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
หรือไม่นะครับ แล้วก็เสนอญัตติเข้ามา ท่านประธานบอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นขอให้ยุติ 
แต่ว่าหลังจากท่ีท่านประธานวินิจฉัยแล้วก็ยังมีการลุกขึ้นแถลงอย่างต่อเนื่อง ผมเลยมี  
ความจ าเป็นท่านประธานด้วยความเคารพยิ่งครับ กรณีท่ีเสนอญัตติอย่างนี้แล้วใช้โอกาสนี้  
กราบเรียนท่านประธานผ่านมายังเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะฝ่ายค้านนะครับ โดยคาดคั้นว่า 
แม้อ่านญัตติก็จะถูกประท้วง ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานว่าค าประท้วงนั้น 
ประท้วงได้ แต่ถ้าประธานวินิจฉัยว่าไม่ต้องด้วยข้อบังคับก็ต้องยุติการประท้วง ผมต้อง 
กราบขอบพระคุณ ต้องถือเป็นบรรทัดฐานนะครับ เมื่อประธานวินิจฉัยว่าค าประท้วงไม่ถูก
ด้วยข้อบังคับ ไม่ชอบด้วยข้อบังคับก็ต้องยุติ มิเช่นนั้นแล้วจะท าให้การอภิปรายของเรา 
มันมีปัญหา นั่นประการท่ี ๑ ครับ  
  ประการท่ี ๒ ครับท่านประธาน ญัตติท่านมีสิทธิเสนอครับ แล้วก็ทราบข่าวว่า
ท่านรองประธานได้กรุณาพิจารณาว่าชอบด้วยข้อบังคับเป็นญัตติด่วน รับเป็นญัตติ  
แต่ทราบว่ายังไม่ได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ --------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒/๑ 
 
 



๒๕ 
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ก็ต้องขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังผู้เสนอญัตติท่ีท่านเน้นว่าข้อความถ้อยค าในญัตติ 
ไม่ใช่การวินิจฉัยของท่านประธานว่าชอบหรือไม่ชอบ อันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณครับ 
เพราะมันเป็นข้อกฎหมาย แล้วสิ่งท่ีผมเอง ด้วยความเคารพท่านประธานครับ ถ้าอ่านเนื้อหา
ในญัตติมันเป็นการกล่าวหาเป็นการใส่ร้ายพรรคการเมืองฝ่ายค้านโดยรวมเลยครับ  
ท่านประธานครับ ท่านรู้ได้อย่างไรว่าเราจะกล่าวอภิปรายพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างกว้างขวาง เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นเลยครับ ท่านรู้ได้อย่างไรเพียงแต่เขียนว่าสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในญัตติท่านก็บอกพูดไม่ได้แล้ว ท่านพูดค าว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กี่ถ้อยค าแล้วครับในท่ีประชุมแห่งนี้ ถ้าพูดก็พูดไม่ได้หมดสิครับ เพราะฉะนั้นประเด็น 
ท่ีท่านกล่าวหาพวกเราในญัตตินะครับ ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับ 
พรรคการเมืองฝ่ายค้านเองหรือบุคคลท่ีถูกกล่าวหาก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
พรรคการเมืองนั้นเหมือนกันครับ ด้วยความเคารพท่านประธานครับ ท่านประธานไปดู
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา ๙๒ (๒) และมาตรา ๑๐๑ 
เขียนคุ้มครองไว้ครับ ไม่ใช่ว่าจะมากล่าวหา ไม่ใช่ว่าจะมาใส่ร้ายกันให้ปรากฏ โดยเฉพาะ 
แจ้งต่อคณะกรรมการ หมายถึง กรรมการการเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นนั่นหมายถึง 
ท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   คุณหมอสรุปเถอะครับ 
   นายชลน่าน ศรีแก้ว (น่าน)  :  โดยสรุปท่านประธานครับ ท่านประธาน 
รับเป็นญัตติ ผมเองก็ถือว่าในสิ่ง ท่ีท่านกล่าวหาพวกเรานะครับ ถ้าสิ่งท่ีกล่าวหานั้น 
ท่านก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นเท็จมันยังไม่ เกิดขึ้น ยังไม่ปรากฏเหตุ ท่านก็ใส่ร้ายแล้ว พวกเรา 
ก็สงวนสิทธิครับ ก็สงวนสิทธิท่ีจะใช้ข้อกฎหมายในการท่ีจะต่อสู้กับท่าน ด้วยความขอบคุณย่ิง 
เราอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกัน หลักนิติธรรมส าคัญท่ีสุดครับ กฎหมายต้องใช ้
เป็นการท่ัวหน้า อย่าใช้เวทีแห่งนี้ท าตัวเป็นลักษณะการขัดขวาง ขัดแย้ง ขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าท่ี  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   คุณหมอสรุปครับ 
 
 
 



๒๖ 
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   นายชลน่าน ศรีแก้ว (น่าน)  :  พวกเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ท าหน้าท่ีนะครับ การขัดขวางการท าหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรผมถือว่าไม่มีเอกสิทธิ์
คุ้มครอง ท่านอาจจะลุกขึ้นประท้วงเป็นเรื่องของท่านคุ้มครองได้ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สรุปครับ  
   นายชลน่าน ศรีแก้ว (น่าน)  :  ด้วยความเคารพท่านประธานครับ ขอสรุปว่า 
สิ่งท่ีพวกเราท าชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ชอบด้วยข้อบังคับ ค าวินิจฉัยการประท้วง  
ของท่านประธานถือว่าเป็นเด็ดขาดครับ กราบขอบพระคุณครับ 
   (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น)   
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต
ประท้วงครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   เชิญครับ 
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมขอใช้สิทธิ
พาดพิงตามข้อ ๗๑ ประกอบข้อ ๖๙ ท่านผู้อภิปราย ก็ขออภัยเอ่ยนาม คุณหมอชลน่าน 
ได้อภิปรายไปถึงว่าผมไปกล่าวหา ผมไปกระท าท่ีเรียกว่าไม่ดีไม่ร้ายต่าง ๆ มากมาย  
ท่านผู้ชมทางบ้านก็อาจจะเข้าใจ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อนุญาตครับ 
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ดังนั้นผมอยากจะเรียนว่า 
ท่ีจริงแล้วเร่ืองนีเ้หตุไม่ได้มาจากผมครับท่านประธาน เหตุมาจากญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
ท่านเสนอญัตติมาท่านกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรี  มีผู้รวบรวมแล้วถึง ๓๐ ประเด็น  
แล้วท่านท าไมต้องมี ๑ ประเด็น ท่านท าไมต้องเอาเรื่องต้องห้ามเข้ามาอยู่ในญัตติของท่าน 
นั่นเป็นเหตุครับ ส่วนผมเป็นผลเท่านั้นเอง ผลจากเหตุท่ีท่านท า 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   ครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมต้องด าเนินการ ดังนั้น 
ข้อกฎหมายก็มีรู้กันเท่ากันละครับ แต่ว่าผมเป็นคนยื่นเรื่องกรณีเรื่องไทยรักษาชาติครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ  
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  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ดังนั้นครั้งนี้ผมบอกว่า 
เตือนด้วยความหวังดีครับ ถ้าไม่ฟังท่านก็พูด อภิปรายครับ ขอบคุณครับ 
  (นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :   ท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   อนุญาตให้ชี้แจงท่ีพาดพิง
ได้พอสมควรนะครับ ถือว่าจบครับ 
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ผมขออนุญาตท่านประธาน 
ท่านประธานครับ ขออนุญาตนิดเดียวครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   เชิญครับ 
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  กราบขอบพระคุณท่านประธาน 
เป็นอย่างสูง ผม นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์  
พรรคพลังประชารัฐ ขออนุญาตหารือท่านประธาน 
  (นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ได้ยืนและยกมือขึ้น)      
   นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ 
ขออนุญาตประท้วงประธานครับ ท่านประธานครับ ผม นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ให้คุณนิโรธได้พูดก่อนครับ 
ประเดี๋ยวครับ 
 

          - ๑๓/๑ 
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 นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ในความเป็นจริงนะครับว่าทางรัฐบาล 
ทางนายกรัฐมนตรี ทางคณะรัฐมนตรียินดีพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ตามหลักอยู่แล้วนะครับ แต่ปัญหาอยู่ ท่ีว่าการเขียนญัตตินะครับมันใช้ภาษาท่ีแบบ  
ผมไม่อยากพูดค าว่า วิบัติ นะครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอโทษนะครับ ประเด็นนี้ 
จบนะครับ ด้วยความขอบคุณ 
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ครับ ผมขออนุญาตนิดเดียวครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  นิดเดียวนะครับว่า ถ้าจะอ้างอิง 
เรื่องข้อบังคับหรือข้อกฎหมายผมก็จะอ้างข้อบังคับ ข้อ ๕๔ ยื่นญัตติด่วนโดยเป็นวาจา 
ไม่ต้องเขียนหนังสือล่วงหน้า แล้วก็อาศัยเหตุผลข้อบังคับ ข้อ ๑๘๕ ว่าญัตตินี้มันถูกต้องหรือไม่ 
ใช้เสียงในสภาเป็นผู้วินิจฉัย อภิปรายและลงมติ อันนี้เป็นหลักนะครับ แต่ทางฝ่ายค้านไม่ได้มี 
เจตนาเช่นนั้น ท่านจะต้องการให้เราพูดอย่างโน้นอย่างนี้ รัฐบาลก็ไม่มีเจตนา รัฐบาลต้องการ 
ให้ท่านตรวจสอบ 
   (นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ท่านประธานครับ ผมประท้วง 
ท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เดี๋ยวครับ เดี๋ยวให้เขาพูด 
ให้จบครับ รักษามารยาทด้วยครับ 
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  เพราะฉะนั้นเราอย่าถกเถียงกันเรื่อง 
พวกนี้เลยครับ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ผมคิดว่าเขาพูดมากไปแล้วนะครับ 
ท่านประธาน 
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  แต่ให้อภิปรายในกรอบ เราก็ 
ประท้วงในกรอบเท่านั้นละครับ ขอบพระคุณครับท่านประธาน 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ เชิญท่าน 
 



๒๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฏฐ์ณรัณ ๑๓/๒ 
 
   นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ท่านประธานครับ ผม นายพิเชษฐ์  
เช้ือเมืองพาน ขอประท้วงท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญเลยครับ ประท้วง 
เชิญครับ 
   นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ  
กระผม นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย  
ผมประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับ ข้อ ๙ ในการควบคุมการประชุม  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ 
   นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ผมคิดว่าเราได้หารือกันมา 
พอสมควรแล้วขอให้ท่านประธานเข้าสู่วาระเลยครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ก็ไม่ใช่เป็นการประท้วง 
อะไรนะครับ เป็นใช้สิทธิแนะน าก็ขอบคุณครับ หวังว่าไม่มีอะไรติดค้างนะครับ ก่อนท่ีจะเริ่ม 
ให้ท่านผู้น าฝ่ายค้านแถลงเหตุผลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นผมขอเรียนแนวปฏิบัติตาม 
ข้อบังคับนะครับ ในการอภิปรายนั้นผู้ เสนอญัตติคือท่านผู้น าฝ่ายค้าน นายสมพงษ์  
อมรวิวัฒน์ จะเป็นผู้เสนอญัตติเป็นท่านแรก เมื่อจบแล้วก็จะให้ผู้เข้าชื่ออภิปรายนั้นเสนอชื่อ 
ขึ้นมาเพื่ออภิปรายนะครับ ซึ่งขณะนี้เสนอมา ๒ ชื่อแล้ว การอภิปรายของท่านท้ังหลายนั้น 
จะไม่ใช้ข้อบังคับท่ีว่าสลับกัน เพราะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนทางฝ่ายคณะรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีนั้น การอภิปรายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเท่านั้นท่ีมีสิทธิอภิปรายชี้แจง 
ความหมายในข้อนี้ก็คือว่าสมาชิกไม่มีสิทธิชี้แจงแทนนะครับ ค าชี้แจง ค าอภิปรายสมาชิก 
ทีละคนล าดับไป หรือจะรวมชี้แจงครั้งละหลายคนก็ได้ กล่าวคือเมื่อท่านผู้น าฝ่ายค้าน  
หรือสมาชิกได้อภิปรายแล้วนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะลุกขึ้นชี้แจงทันทีคนต่อคนก็ได้  
หรือจะรอให้อภิปรายหลายคนแล้วมาชี้แจงก็ได้ครับ อันนี้เป็นสิทธิของนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีครับ ในส่วนบางเรื่องรัฐมนตรีท่ีถูกขออภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้ เป็นผู้รับผิดชอบ  
แต่เพื่อให้การตอบชี้แจงมีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอาจอนุญาตให้  
รัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย แต่ไม่เป็นผู้ถูกอภิปรายนั้นชี้แจงเพื่อประโยชน์ของข้อเท็จจริงได้  
ตามข้อบังคับข้อ ๑๗๗ และข้อ ๗๖ กรณีท่ีรัฐมนตรีท่ีไม่ได้ถูกอภิปราย แต่ถูกอภิปราย 
 



๓๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฏฐ์ณรัณ ๑๓/๓ 
 
พาดพิงส่วนตัวหรือเรื่องอื่นก็มีสิทธิ อันนี้เป็นหลักท่ัวไปท่ีเราปฏิบัติอยู่เช่นเดียวกับสมาชิก 
การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นถึงแม้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นจะมีข้อบังคับไว้พิเศษ  
ท่ียกเว้นไว้ให้ว่าสามารถน าเอกสารมาอ่านได้ เสนอหลักฐาน วัตถุได้โดยไม่ต้องขออนุญาต  
ประธานก็ตาม แต่ข้อบังคับนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อ ๖๙ กล่าวคือต้องไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน  
ซ้ าซาก หรือซ้ ากับผู้อื่น แต่ในข้อนี้เนื่องจากเราไปให้เวลาว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ ๔๒ ชั่วโมง  
ดังนั้นท่านจะวนเวียน ซ้ าซากอันนั้นก็จะอนุโลมนะครับ ไม่จ าเป็นก็จะไม่ไปทักท้วงท่าน  
ส่วนประเด็นท่ีจะขอร้องก็คือว่าต้องไม่ฝืนข้อบังคับ ข้อ ๖๙ คือจะต้องไม่เสียดสี เพราะวิจารณ์ 
โดยตรงได้อยู่แล้ว และไม่ใช้วาจาอันไม่สุภาพ หรือแสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สุภาพนะครับ  
อันนี้เป็นข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ก าหนดเอาไว้ เอกสารนั้นน ามาได้แต่ท่านต้องรับผิดชอบเอง 
นะครับ การอภิปรายได้ด าเนินการไปโดยพวกเราท่ีน าเอกสาร หรืออภิปรายถึง 
บุคคลภายนอกก็ต้องรับผิดชอบตามข้อบังคับ ตามกฎหมายนะครับ ผมขออนุญาตว่าต่อไปนี้ 
เราก็จะเริ่มนับ ๑ โดยขอให้ท่านผู้น าฝ่ายค้านได้เป็นผู้เริ่มการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ  
ขออนุญาตที่ประชุมเริ่มต้นเลยนะครับ ขอเชิญครับ 

 
- ๑๔/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                      รัชนีพร ๑๔/๑ 
 
  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ท่านประธานครับจากการท่ี
พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติขอ เปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 
เป็นรายบุคคล ซึ่งได้ยื่นต่อท่านประธานไปเมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคมท่ีผ่านมา กระผมขออนุญาต
กล่าวถึงสาระส าคัญในญัตติดังกล่าว ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                      รัชนีพร ๑๔/๒ 
 
เร่ือง  ญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  
 

กราบเรียน  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
 

       ข้าพเจ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้มีรายนามท้ายญัตตินี้  ซึ่งมีจ านวน 
ไม่น้อยกว่าในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ขอเสนอญัตติ 
ขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา ๑๕๑  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามรายนามดังต่อไปนี้  
     ๑. พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม  
     ๒. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
     ๓. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข  
     ๔. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากา ร
กระทรวงพาณิชย์  
      ๕. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
      ๖. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
     ๗. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
      ๘. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
     ๙. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
     ๑๐. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
 

      โดยมีพฤติการณ์และเรื่องท่ีจะอภิปราย ดังนี้ 
     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ  
ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม จริยธรรม ไร้ภาวะผู้น า ไร้จิตส านึกและ  
 



๓๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                      รัชนีพร ๑๔/๓ 
 
ความรับผิดชอบ มีพฤติการณ์ฉ้อฉล ทุจริต ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตเพื่อสร้าง 
ความร่ ารวย มั่งคั่งให้กับตนเองและพวกพ้อง ท่ามกลางภาวะท่ีประชาชนด ารงชีวิต  
อย่างยากล าบาก และมีการระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ยิ่งท าให้สภาพเศรษฐกิจ
ดิ่งเหว ท้ังหมดเกิดจากการบริหารท่ีผิดพลาดของตนเอง มีการใช้อ านาจแลกผลประโยชน์ 
ท าการทุจริตแพร่กระจายไม่ต่างไปจากโรคระบาด จนได้ชื่อว่าเป็นยุคท่ีการทุจริตเฟื่องฟู  
เบ่งบานมากท่ีสุด ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดเผย ปกปิดการกระท า
ความผิดของตนเองและพวกพ้อง ไม่มีความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน ไม่รักษาวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ มุ่งประโยชน์แต่การสร้างความนิยมชมชอบ
ให้กับตนเอง โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน การกระท าอันเป็น 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างความแตกแยกในสังคม ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาผลประโยชน์และท าลายผู้เห็นต่าง ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน
และสื่อมวลชน ปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันกระจายไปท่ัว ไม่ยึดมั่นและศรัทธา 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
     นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ประท้วงครับท่านประธาน  
ท่านประธานครับ  
     นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
       นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน  
ผมขออนุญาตประท้วงในข้อ ๖๙ คือท่านผู้อภิปราย ท่านผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
ได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จ าเป็น ซึ่งมีเหตุผลครับท่านประธาน การท่ีไปกล่าวถึง  
ในตอนต่อมาอีก ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                  - ๑๕/๑ 
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ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องท่ีจะท าให้สถาบันซึ่งทรงอยู่เหนือการเมือง ซึ่งจะต้องทรงเป็นกลาง
ทางการเมือง แล้วก็ต้องระมัดระวังไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องถูกน าไปเป็นคู่แข่ง 
หรือฝักใฝ่ทางการเมืองฝ่ายใดอย่างเคร่งครัด ถ้ามีวิธีการใดด าเนินการ ก็จะมีผลเสียหาย 
ต่อความเป็นกลาง ดังนั้นท่านผู้อภิปรายได้น ามาเสนอในการจะอภิปรายนี้  ล้วนแล้วแต่เป็น 
การท าให้มีปัญหาท่ีเสียหายต่อสถาบัน ดังนั้นจึงถือว่าไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องอภิปราย 
ดังนั้นผมต้องขออนุญาตให้ท่านประธานได้กรุณาวินิจฉัย สิ่งท่ีผมกล่าวมานั้นอยู่ในค าวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สมควรแล้วครับ สมควร
แก่ค าประท้วงแล้วครับ ท่านผู้น าฝ่ายค้านอ่านยังไม่ตกหล่นเลยแม้แต่ค าเดียว ตามญัตติ 
ท่ีอนุมัติไว้ ค าประท้วงไม่มีการกระท าความผิดข้อบังคับใด ๆ เชิญต่อนะครับ 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต
ประท้วงท่านประธานนิดหนึ่งครับ ผม นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จากจังหวัดร้อยเอ็ด ผมก็ไม่มีวาระท่ีต้องอภิปรายรัฐมนตรี
ท่านไหน แต่ว่าต้องขอกล่าวพาดพิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งข้อบังคับ การกล่าวถึง
พระมหากษัตริย์กล่าวได้นะครับ ท่านไปดูข้อบังคับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านคารมครับ  
ต้องประท้วงประธาน 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  นิดเดียวครับท่านประธาน  
ขออนุญาตท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่อนุญาตครับ 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่ อ )   :  ท่านประธานครับ  
ถ้าไม่อย่างนั้นการประชุมไปไม่ได้ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่ครับ คุณคารมครับ  
ผมแนะน าในฐานะท่ีคุณคารมเป็นคนท่ีมีความสามารถคนหนึ่งว่าเวลาประท้วงต้องยกมือ  
แล้วประธานชี้นะครับ ถ้าเราลุกขึ้นแล้วพูดเอง ถ้าสมาชิกใหม่ผมจะไม่ว่าอะไร แต่ว่า 
คุณคารมเป็นตัวอย่างคนหนึ่งเวลาอภิปรายท่ีอยู่ในข้อบังคับ ซึ่งผมก็ให้ความนับถือ ตรงเวลา 
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แล้วก็ไม่เกินเวลา ซึ่งไม่เคยมีประชาชนมาวิจารณ์ เพราะฉะนั้นเวลาจะประท้วงต้องยกมือ 
แล้วประธานชี้ถึงจะพูดได้ครับ ถ้าเรากดปุ๊บพูดเลยมันก็จะผิดข้อบังคับ ขอเรียนว่าท้ังหมดนี้
ได้วินิจฉัยไปแล้วครับ ก็ขอให้จบไปครับ เชิญท่านผู้น าฝ่ายค้านต่อครับ 
  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ 
ไม่ยึดมั่นและไม่ศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ท าลายและเป็นปรปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
   นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท าลาย
ความสมัพันธ์อันดีระหว่าง 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยกมือประท้วง  
เชิญเลยครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณครับท่านประธาน  
ผม ไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ขออนุญาตประท้วง 
ตามข้อ ๖๙ อีกครั้งหนึ่งนะครับ คือท่านประธานวินิจฉัยเมื่อสักครู่ผมก็เคารพ แล้วผมก็ไม่ได้
กล่าวอะไร แต่ว่าเมื่อสักครู่มี ท้ังผู้ประท้วงท่านประธาน แล้วก็ผมเห็นท่านผู้น าฝ่ายค้าน 
ก็ยังจะเอ่ยอีกนะครับ ผมด้วยความเคารพครับ ผมไม่อยากจะให้ท่านประธานไปรับรอง
ข้อความนั้นว่าชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าท่านประธานจะรับรองว่าชอบด้วยข้อบังคับนั้น 
ผมไม่ได้ว่าอะไรครับ ผมเลยต้องขออนุญาตประท้วงว่านี่มันไม่จ าเป็นเลยท่ีจะต้องพูด 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านไพบูลย์ประท้วง
ประเด็นไหนครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านผู้น าฝ่ายค้าน ซึ่งท่าน 
น่าจะละเว้นจากประเด็นนี้ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านประท้วงประเด็นไหนครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ประเด็นท่ีท่านผู้น าฝ่ายค้าน 
ท่ีจะกล่าวถึงต่อไปนี้ ซึ่งผมยังไม่กล้ากล่าวเลยนะครับ ไม่อยากจะซ้ า 
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  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อนุญาตให้ผู้น าฝ่ายค้าน
อ่านตามญัตติท่ีเสนอครับ ผมจับตาอยู่ว่าตกหล่นสักพยางค์ไหม ยังไม่ตกหล่นครับ ยังไม่เกิน
สักพยางค์ อนุญาตต่อครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขออภัยครับ แต่ท่านประธาน
ไม่ได้ไปรับรองความชอบด้วยการอ่านนะครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณไพบูลย์ครับ  
ด้วยความเคารพนะครับ ไม่มีประโยชน์หรอกท่ีเราจะท าให้การประชุมวุ่นวายในสิ่งท่ี 
ไม่จ าเป็น ถ้าจ าเป็นแล้วผมเห็นด้วย แต่ว่าในกรณีนี้ได้พูดไปแล้วว่าญัตตินี้อนุมัติไปแล้ว  
เขาต้องอ่านตามญัตตินี้ ถ้าเกินสักค าหนึ่งผมก็จะคอยดูแลเองครับ เชิญต่อครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ด้วยความเคารพท่านประธาน
เช่นเดียวกันครับ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญท่านผู้น าฝ่ายค้านครับ 
  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท าลาย
ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน น าสถาบันเป็นข้ออ้าง
เพ่ือแบ่งแยกประชาชน 
  (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ดิฉันขอประท้วงค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณปารีณาประท้วงครับ 
เชิญนะครับ 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน นางสาวปารีณา 
ไกรคุปต์ สมาชิกรัฐสภา ขอประท้วงผู้อภิปราย ข้อ ๖๙ เนื่องจากผู้อภิปรายก าลังกล่าวถึง
พระมหากษัตริย์ ซึ่ งผิดข้อบังคับการประชุม ข้อ ๖๙ ห้ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ 
โดยไม่จ าเป็นค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ญัตติบรรจุไว้อย่างนั้นครับ 
จ าเป็น เชิญต่อครับ 

- ๑๖/๑ 
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  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร)  :  น าสถาบัน
เป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชน แอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะปิดบัง 
ความผิดพลาด ล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของตนเอง ละเมิดหลักนิติรัฐ นิติธรรม 
และสิทธิมนุษยชน ท าลายระบบคุณธรรมในระบบราชการ แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม 
การบริหารราชการแผ่นดินของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย  
ต่อประเทศ ท้ังระบบเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง  
   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ท าตัวเป็นผู้มีอิทธิพล  
ใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสร้างความร่ ารวย มั่งคั่งให้กับตนเอง ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยมิชอบ จงใจปฏิบัติหน้าท่ีท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์  
มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าท่ี แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ส าหรับตนเองและพวกพ้อง ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  
   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข บริหารราชการแผ่นดินล้ม เหลว ผิดพ ลาด บกพร่องอย่างร้ ายแรง  
ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ ไม่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) 
ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดในรอบ ๒ อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว สร้างความเสียหายต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนอย่างท่ีไม่ควร 
จะเป็น ปกปิดอ าพรางการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคเพื่อเปิดช่องให้มีการทุจริต แสวงหา
ประโยชน์บนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ด าเนินนโยบายท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน  
   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ บริหารราชการแผ่นดินบกพร่อง ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา  
ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม จริยธรรม ไร้ภาวะผู้น า ไร้ส านึก ไร้ความรับผิดชอบ ลอยตัว 
หนีปัญหา เลือกปฏิบัติ พูดอย่างท าอย่าง ไม่ยึดถือหลักธรรมาภิบาล และไม่ปฏิบัติตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี แต่งตั้งบุคคลท่ีไม่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเข้ามา 
เพียงเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องในลักษณะแบ่งหน้าท่ีกันท า ทุจริต  
 
 



๓๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ             ดวงใจ ๑๖/๒ 
 
ในหน่วยงานท่ีก ากับ มีพฤติกรรมฉ้อฉล ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต จงใจปกปิดข้อมูล 
ปกป้องการทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ใช้อ านาจด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่เสียสละ ไม่เปิดเผย และไม่มีความรอบคอบระมัดระวังในการด าเนินกิจการต่าง ๆ  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยรวม ผลของการปฏิบัติและละเว้น  
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบท าให้หน่วยงานของรัฐในก ากับเกิดความเสียหาย ผลกระทบต่อ 
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างร้ายแรง  
   พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บริหาร
ราชการแผ่นดินโดยมิได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของ 
ประชาชนโดยรวม แต่กลับใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง  
และพวกพ้อง ใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อวางแผนในการทุจริตอย่างเป็นระบบและแยบยล 
ปล่อยปละละเลยให้องค์กรในก ากับมีการทุจริตอย่างกว้างขวาง ใช้อ านาจด้วย 
ความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เสียสละ ไม่เปิดเผย แต่กลับปกปิดการกระท าความผิดของตน 
และบุคคลแวดล้อม ไม่ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  
 
                  - ๑๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วิชชุดา ๑๗/๑ 
 
  นายณัฏฐพล  ทีปสุ ว รรณ รั ฐมนตรี ว่ าก ารกระทรวงศึ กษาธิ ก า ร  
ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีตั้ง ไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน ละเว้นและบกพร่อง 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรมจริยธรรม  
ไร้ส านึก ไร้ความรับผิดชอบ ขาดวุฒิภาวะและความเป็นผู้น าท่ีดี ใช้อ านาจแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าท่ีของข้าราชการประจ าในลักษณะกดขี่ ข่มเหง ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อให้มีบุคคลหลายราย ซึ่งเป็นพวกพ้องของตนเข้าสู่ต าแหน่ง และแสวงหาประโยชน์ 
โดยการทุจริต มีพฤติกรรมฉ้อฉล ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต จงใจปกปิดข้อมูล  
เพื่อปิดบังการทุจริต ผิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ไม่ยึดหลักนิติธรรม  
เลือกปฏิบัติ ไม่ยึดถือหลักธรรมาภิบาล และไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
   นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บริหารราชการผิดพลาด 
บกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ปล่อยปละละเลยให้มีการแสวงหาประโยชน์  
จากผู้ ใช้แรงงาน ไม่ก ากับควบคุมผู้ ใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบจนเกิ ดแรงงาน 
ผิดกฎหมายจ านวนมาก สร้างผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ 
(COVID-19) จนส่งผลเสียหายแก่ประเทศและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง กระทบต่อ 
การด าเนินชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรง ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ไม่มีความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต  มี พฤติ ก ารณ์ ท่ี ใ ช้ อ านาจ เ พื่ อ เอื้ อประ โยชน์ ให้ กั บตน เองและพวกพ้ อ ง  
สร้างความแตกแยกให้เกิดในสังคม ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างผู้เห็นต่าง 
ละเมิดหลักนิติธรรม  
   นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บริหารราชการ 
โดยเห็นแก่ประโยชน์ของตนและพวกพ้อง โดยไม่ค านึงถึงผลเสียหายท่ีเกิดกับประเทศชาติ 
และประชาชน เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาดเพื่อให้ได้สิทธิด าเนินกิจการของรัฐ  
โดยไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ทุจริตต่อหน้าท่ีและปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต 
ในหน่วยงานท่ีก ากับดูแล สมคบกันเพื่อปิดบังการทุจริต ไม่ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 
 



๔๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วิชชุดา ๑๗/๒ 
 
   นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่ม ี
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ี 
แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
และประชาชนเป็นส าคัญ  
   ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
บริหารราชการผิดพลาด บกพร่อง ล้มเหลวอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ มีพฤติกรรม 
ทุจริตต่อหน้าท่ีและกระท าการอันเป็นการขัดแห่งผลประโยชน์ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ 
โดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้งบประมาณของรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง  
โดยไม่รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด ปกปิดข้อมูลความจริงซึ่งควรจะบอก 
ให้แจ้งยื่นในการยื่นหรือการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ขาดคุณสมบัติและมี 
ลักษณะต้องห้ามในการด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี เข้าสู่ต าแหน่งโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  
และกฎหมาย ท าตัวเป็นผู้มีอิทธิพล กร่างเถื่อน และสร้างอิทธิพลให้กับบริวารและพวกพ้อง 
ปกป้องพวกพ้องโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ เสนอให้มีการแต่งตั้งคู่สมรส 
ท่ีอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเป็นข้าราชการการเมืองโดยไม่ค านึงถึงวุฒิภาวะและความเหมาะสม 
ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
อย่างร้ายแรง  
 

- ๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          วันทนา ๑๘/๑ 
 
 จึงกราบเรียนมาต่อท่านประธานเพ่ือโปรดบรรจุญัตตินี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร 
ส่วนเหตุผลและรายละเอียดต่าง ๆ จะเสนอต่อที่ประชุมในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
  ท่านประธานครับ ผมใคร่จะขอกล่าวต่อไปอีกสักเล็กน้อยนะครับ ต้องกราบเรียน
ต่อท่านประธานว่าวันนี้เป็นวันท่ีมีความส าคัญมาก นั่นก็คือเป็นวันท่ีจะต้องถูกบันทึกอยู่ใน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะเป็นวันท่ีผมอยากจะกราบเรียนว่าเป็นวันเริ่มถอยหลังเข้าสู่ 
จุดจบของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ๔-๕ วันจากนี้ไปกราบเรียนท่านประธานด้วย
ความเคารพว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคร่วมฝ่ายค้านจะ
เปิด เผยความไร้ประสิทธิภาพขาด เขลา เบาปัญญาของผู้ บริหารประ เทศอย่ า ง  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเปิดโปงการทุจริตฉ้อฉลของ พลเอก ประยุทธ์ และคณะ  
จะเปิดหน้ากากของ พลเอก ประยุทธ์ ท่ีใช้อ านาจเบ็ดเสร็จท าร้ายประเทศ บั่นทอน
ประชาธิปไตย และคุกคามเสรีภาพของประชาชนตลอดระยะเวลา ๖ ปี ๘ เดือน กับ ๒๖ วัน 
ท่ี พลเอก ประยุทธ์บริหารประเทศนี้ ท้ังในฐานะหัวหน้า คสช. เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจาก
การรัฐประหาร และในฐานะนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ 
ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อ พลเอก ประยุทธ์ และพวกพ้อง ท าให้เศรษฐกิจของประเทศพังพินาศ 
ประชาชนทุกข์ยากแสนเข็ญ ยิ่งกว่ารัฐบาลใด ๆ ในรอบ ๘ ทศวรรษ ประเทศไทยมีหนี้สิน
สาธารณะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทุจริตใหญ่ น้อย ล้มละลายไปท่ัวทุกหัวระแหง ยิ่งกว่า
วิกฤติเศรษฐกิจทุกครั้งท่ีผ่านมารวมกัน ประชาชนมีความทุกข์ยากอย่างถึงท่ีสุด อึดอัด  
คับข้องใจ ในชะตากรรมท่ีต้องใช้ชีวิตภายใต้การบริหารของ พลเอก ประยุทธ์ และสุดท้าย 
ก็ต้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงมากท่ีสุด ท่านประธานครับ ผู้ชายคนหนึ่งสิ้นหวังในชีวิต
เพราะตกงาน จึงพาบุตรสาวตัวน้อยพเนจรไปพึ่งพาท่ีวัดแห่งหนึ่ง ในต าบลหัวรอ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเมื่อทุกข์ถึงท่ีสุด จนสุดท่ีจะทานทน  
เขาได้ตัดสินใจกระโดดน้ าเพื่อหนีไปให้พ้นจากชีวิตท่ีมืดมน ท่านประธานครับ แต่สิ่งท่ี 
น่าเศร้าใจท่ีสุดนั่นก็คือบุตรสาววัย ๕ ขวบของเขาร้องขึ้นมาว่าพ่ออย่าท้ิงหนู แล้วก็กระโดด
น้ าตามพ่อลงไป ในท่ีสุดก็จมน้ าตายท้ังคู่ ท่านประธานครับ ผมอยากจะรู้จริง ๆ ว่าในใจของ 
พลเอก ประยุทธ์ รู้สึกอย่างไร สะเทือนใจไปด้วยหรือไม่  ประชาชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ พลเอก ประยุทธ์ ทุกข์ยากขนาดนี้ ท่านยังนอนหลับลงในแต่ละคืน ๆ ได้อย่างไร  
 



๔๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          วันทนา ๑๘/๒ 
 
ท่านยังยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นครั้งคราวได้อย่างไร พลเอก ประยุทธ์ไม่ เคยท าตามสัญญา 
ท่ีให้ไว้กับพี่น้องประชาชนเมื่อ ๖ ปีกว่า ๆ ท่ีผ่านมาว่าจะคืนความสุขให้กับประชาชน  
แทนท่ีพลเอก ประยุทธ์จะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ท่านกลับเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง 
แทนท่ีพลเอก ประยุทธ์ จะคิดเก่ง ท าเก่ง ดังท่ีท่านได้เคยอวดอ้างว่าการบริหารประเทศนั้น
ไม่มีอะไรยากเลย พลเอก ประยุทธ์ กลับบริหารประเทศแบบคิดไป ท าไป ไม่มีการวางแผน 
ไม่รอบคอบ ไม่รัดกุม กลับไป กลับมา และโยนความผิดให้กับประชาชน ท าให้เมื่อเผชิญกับ
วิกฤติอย่างโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ประชาชนจึงทุกข์แสนสาหัส ----------------------------- 
 

           - ๑๙/๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    เพทาย ๑๙/๑ 
 
ธุรกิจใหญ่น้อยจึงทยอยล้มลง แม้ธุรกิจท่ีเคยยืนหยัดต้านวิกฤติมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี  
ท่ีผ่านมาก็ต้องปิดกิจการในยุคของ พลเอก ประยุทธ์ พลเอก ประยุทธ์ ลืมไปว่าประชาชน  
๖๗ ล้านคน จ่ายเงินเดือนให้กับเขา ท างานเพื่อท าให้ชีวิตของประชาชนนั้นดีขึ้น ประชาชน
ต้องการนายกรัฐมนตรีท่ีห่วงใยประชาชนมากกว่านายกรัฐมนตรีท่ีห่วงรักษาอ านาจของตนเอง 
ประชาชนต้องการนายกรัฐมนตรีท าสิ่งท่ีถูกต้องมากกว่านายกรัฐมนตรีท่ีสนใจแต่ความนิยม
ในโพล (Poll) ท่ีบรรดาลิ่วล้อบริวารของท่านได้เสกสรรและปั้นแต่งขึ้นมา พลเอก ประยุทธ์  
ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีภาวะผู้น า ไม่สามารถรวมพลังผู้มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาช่วยงาน 
ในการพัฒนาประเทศชาติ พลเอก ประยุทธ์  ได้แต่อวดอ้างไปวัน ๆ ว่าตนเองซื่อสัตย์  
แต่กลับนิ่งดูดาย วางเฉย ให้พวกพ้องและบริวารทุจริตฉ้อฉล รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  
จึงเป็นได้เพียงรัฐบาลปรสิตท่ีกัดกร่อนอนาคตของประเทศและกลืนกินความฝันของพี่น้อง
ประชาชน รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ ไม่ใช่รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน ท่านประธานท่ีเคารพครับ วันนี้เรามาประชุมกันท่ีสภาแห่งนี้เพื่อร่วมกันยืนยัน 
ให้ประชาชนได้ประจักษ์ว่าการเมืองในระบบรัฐสภายังเป็นท่ีพึ่งหวังของพี่น้องประชาชน 
ดังนั้นเราต้องร่วมกันสร้างการเมืองแห่งความหวัง เราจะประกาศศักดิ์ศรีของนักการเมือง  
ท่ีรักประเทศชาติ รักประชาชนว่าพร้อมท่ีจะท าหน้าท่ีอย่างองอาจ ไม่หวั่นเกรงต่ออ านาจ 
อยุติธรรมใด ๆ  และไม่หวั่นไหวต่อผลประโยชน์ใด ๆ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วม
ฝ่ายค้านจะอภิปรายคนแล้วคนเล่าไม่หยุดยั้ง เพื่อแสดงหลักฐานแจ้งให้ชัดว่าเราไม่อาจจะ
ยินยอมให้ พลเอก ประยุทธ์ จะท าหน้าท่ีนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไป แล้วฉุดรั้งให้ชีวิตประชาชน
จมดิ่งอยู่ในความทนทุกข์ทรมานยิ่งไปกว่านี้ เราเชื่อมั่นว่าการอภิปรายในวันนี้ในครั้งนี้ 
จะเป็นแสงแห่งความหวังท่ีส่องสว่างไปทุกหนแห่ง เพื่อไล่ความมืดมนท่ี พลเอก ประยุทธ์
สร้างไว้เมื่อเกือบ ๗ ปี ท่ีผ่านมา และเพื่อให้ก าลังใจพี่น้องประชาชนในทุกหมู่ เหล่า 
จากเหนือสุดจดใต้ว่าเราจะต้องมีความหวังอยู่เสมอ เพราะจุดจบของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ 
ก าลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ ท่านประธานท่ีเคารพครับ เมื่อกระผมอภิปรายจบแล้วกระผม 
ใคร่ขออนุญาตให้ท่านประธานอนุญาตให้ ส.ส. สุทิน คลังแสง จากมหาสารคาม ได้อภิปราย
ขยายประเด็นของผมในฐานะผู้น าฝ่ายในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ด้วยความเคารพครับ 
 
 



๔๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    เพทาย ๑๙/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มีส่งชื่อมาก็คือคุณสุทิน 
คลังแสง ท่านขอ ๒ ชั่วโมง หลังจากนั้นยังไม่มีชื่อนะครับ กรุณาส่งมาครับ เชิญท่านสุทินครับ 
  นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม สุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทยครับ 
ช่วงเวลาต่อไปนี้ครับท่านประธาน ผมขออนุญาตท าหน้าท่ีอันส าคัญท่ีพี่น้องประชาชน
มอบหมายให้ จริง ๆ เขามอบหมายให้เป็นรัฐบาล แต่เมื่อมันไม่ได้สมหวังเราก็ท าฝ่ายค้าน  
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการท าหน้าท่ีแทนประชาชน แล้ววันนี้ท าหน้าท่ีส าคัญด้วย ในบรรยากาศ 
ในภาวะท่ีพวกเราก าลังล าบาก ประชาชนล าบาก ประเทศชาติก็ก าลังมืดมน ท่านบริหาร
ประเทศแล้วมีพวกผมได้ช่วยตรวจสอบ ท้วงติง แล้วก็ตระหนัก แล้วก็ลงแส้ ถ้าหากว่าท่าน 
ท าผิด อันนี้จะเกิดประโยชน์กับประชาชน เพราะฉะนั้นก็มีคนถามมาก ฝ่ายค้านอภิปราย
เท่ียวนี้ท าตามประเพณีหรือเปล่า เพื่ออะไร หรือเพื่อล้มรัฐบาล ---------------------------------- 
 
                 - ๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   นฤมล ๒๐/๑ 
 
กราบเรียนครับ ๔ วันต่อไปนี้ ส่ิงซึ่งเราหวังผลจะให้เกิด เรียนตรง ๆ เลย ขีดเส้นใต้บรรทัดเลย 
หวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น หวังให้เกิดการแก้ปัญหาประเทศให้ดีขึ้น ประชาชน  
อยู่ดีกินดีขึ้น แล้วประเทศชาติมีความหวัง แล้วเราก็แบ่งความหวังไว้ ๓ ระดับ  
  ระดับแรก จริง ๆ แม้ไม่เกิดอะไรนี่หวังว่าท่านนายกรัฐมนตรี แล้วก็
คณะรัฐมนตรีจะได้เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนมุมมองต่อปัญหา แล้วก็เปลี่ยนวิธีการท างาน  
แค่นี้ก็เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ 
  ระดับ ๒ ขึ้นมาวันนี้ คนก็สงสัยเหมือนกันว่าท าไมฝ่ายค้านถึงอภิปราย
รัฐมนตรีเยอะ ก็วันนี้หวังผลเปลี่ยนแปลงระดับท่ี ๒ ก็คือ อยากชี้ให้เห็นอย่างน้อยท่ีสุด  
๙ รัฐมนตรีนี่คือจุดอ่อน ไม่มีประสิทธิภาพ ทุจริต แล้วก็เป็นตัวปัญหาของประเทศ ประทานโทษ 
เป็นคนปัญหาของประเทศ เพราะฉะนั้นระดับท่ี ๒ ท่านประธานและท่านนายกรัฐมนตรี
จะต้องขอบคุณ ถ้าหากท่านจะปรับ ครม. ปรับทีมงานของท่านให้มีคุณภาพ ๙ คนท่ีจะชี้ให้เห็น
ต่อไปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านนายกรัฐมนตรีอย่างสูงยิ่งอ้างได้เลย ท่านจะปรับออกถ้าไม่กล้า 
ท่านก็อ้างฝ่ายค้านได้เลย  
  แล้วขั้นสุดท้ายสูงสุด เมื่อเราอภิปรายได้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว ชี้ให้เห็น
แล้วนี่ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีตอบไม่ได้ มันเป็นความล้มเหลวจากการก ากับดูแลของท่าน
นายกรัฐมนตรี จนด้วยเกล้าท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วนี่ท่านก็ต้องใจกว้างให้โอกาส  
กับประชาชนพิจารณาตัวเองลาออก ท่านออกไปแล้วสภาแห่งนี้ก็สรรหากันใหม่ ใครได้เป็น  
ก็มันวนเวียนอยู่ท่ีท่าน มันไม่ถึงพวกผมง่าย ๆ หรอก แต่ว่ามันก็จะเป็นโอกาสของประชาชน 
เพราะฉะนั้นเรียนอย่างนี้พี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจว่าฝ่ายค้านไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาตะบี้ตะบัน
มาล้มรัฐบาล แต่มันจะล้มด้วยท่านจนด้วยเกล้าท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงตัวเอง อันนี้มันก็เป็น
เร่ืองท่ีจะต้องเกิดต้องมี  
  แล้ววันนี้ขออนุญาตแจ้งก าหนดการ เพ่ือท่านรัฐมนตรีจะได้เตรียมตัวได้ถูกว่า
วันนี้เราจะอภิปรายและท างานกันแบบไหน เผอิญท่านนายกรัฐมนตรีเป็นทหารนี่ แล้วก็  
มีรัฐมนตรีเป็นทหารอยู่หลายท่าน ผมเองก็นามสกุล คลังแสง นะ ก็เลยจะขอใช้ภาษาแล้วก็ 
ท่ีมันคุ้นเคยกับท่านนายกรัฐมนตรี ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้สบายใจคุ้นเคยกับภาษานี้ 
จะได้สบายใจ จะได้รีแลกซ์ (Relax) ผมเองท าหน้าท่ีเป็นเครื่องบินน าร่องครับ บินขึ้นแล้ว 



๔๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   นฤมล ๒๐/๒ 
 
อาจจะเรียกว่าบินข่มขู่ก็ได้นะ แล้วก็ชี้เป้าบอกว่าวันนี้จะชี้ให้เห็นว่าท่านบกพร่องอะไร ตรงไหน 
แล้วอะไรซึ่งคือเหตุท่ีจะต้องแก้ไข ชี้เป้าให้ แล้วเพื่อนผมอีกประมาณ ๓๖ ล า ๑๖ ชีวิต  
ก็จะเข้าท้ิงระเบิด ๔ วันเต็มครับ แล้ววาระสุดท้ายจริง ๆ ก็จะมีเครื่องบินล าหนึ่งเก็บกวาด 
ชันสูตรพร้อมเพราะเป็นนายแพทย์ คุณหมอชลน่านก็จะสรุปในวันสุดท้ายก็จะส ารวจ 
ความเสียหายวันนั้น วันลงมตินี่ถ้าจะเปรียบให้ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นภาพ ให้พี่น้องประชาชน
เห็นภาพจริง ๆ ก็คือถ้าเจ๊งกันคาท่ียกมือไม่ไว้วางใจ เขาเรียกว่าเสียชีวิตคาท่ี ตายคาท่ี แต่ว่า
ถ้ายกมือผ่านแล้วไปเพลี่ยงพล้ าข้างนอก เกิดวิกฤติศรัทธาแล้วไปไม่รอด นั่นเขาเรียกว่า 
ไปตายโรงพยาบาล คุณหมอชลน่านจะเป็นคนอธิบายขยายความว่าตายคาท่ีกี่ราย  
แล้วเพลี่ยงพล้ าไปตายท่ีโรงพยาบาลอีกกี่ราย นี่ไม่ต้องตกใจนะ พยายามอธิบายให้สบาย ๆ 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ในบรรดาข้อกล่าวหาท้ังหมดไม่ได้อคตินะ ผมจะอธิบายให้เห็น
ชัดเจนว่าวันนี้โครงสร้างท่ีจะอภิปรายท่านมีอะไรบ้าง แล้วท่านจะได้ไปเตรียมตัว คิวสุดท้าย 
ก็อีก ๔ วันจะได้มีเวลา นี่ก็เปิดกันแฟร์ ๆ (Fair) เวลาก็ให้ตั้งเยอะละ เราจะชี้ให้เห็นว่า 
ความล้มเหลวของรัฐบาลท่ีเราไม่ไว้วางใจให้ท่านบริหารต่อไปได้นี่คืออะไรบ้าง มันล้มเหลว 
ถึงขั้นไหน ท่านประธานได้กรุณาบอกว่านี่กล่าวหารัฐบาลรุนแรงในเรื่องท่ียุ่ง ๆ กันนิดหน่อย 
จนเครื่องบินขึ้นไม่ได้เพราะว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยตั้งนานเลยนะขึ้นไม่ได้ แล้วก็ 
หวังว่าไม่เจอหลุมอากาศอีกต่อไปนี้ ท่านประธานครับ ท่านประธานบอกว่านี่กล่าวหารัฐบาล
รุนแรง ก็นี่อภิปรายไม่ไว้วางใจนะ ต้องกล่าวหารุนแรงนะ ท่านนายกรัฐมนตรีต้องท าใจนะครับ 
ไม่มาชมท่านนะ ไม่ได้แนะน านะ ถ้าไม่รุนแรงไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจ แค่ยื่นกระทู้นะ วันนี้  
มันต้องกล่าวหารุนแรงครับ ถ้าไม่รุนแรงนี่อย่าท าเลยเรื่องอภิปรายไม่ไว้ วางใจ แต่รุนแรง 
ผมจะต้องมีเหตุผล มีข้อมูลให้ท่านเท่านั้นล่ะ เรื่องความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจ 
เรื่องหนึ่งใหญ่มาก วันนี้จะเอาหัวใจของประชาชนมาพูด เอาความทุกข์ของประชาชนมาพูด  
ความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจก็ส่งผลต่อสังคมหนีไม่พ้นหรอก เศรษฐกิจแย่สังคมก็เสื่อม  
มันก็จะตามมา เร่ืองบ่อนเรื่องอบายมุขท้ังหลายเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมวันนี้จะชี้ให้ท่าน
ได้เห็นนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๑/๑ 



๔๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    จีรนุช ๒๑/๑ 
 
แล้วความล้มเหลวท่ีเบื้องต้น เบื้องหน้าท่ีสาละวนแล้วคนไทยวันนี้มีปัญหากับชีวิตมากก็คือ
เรื่องโควิด (COVID) หนีไม่พ้น ซื้อหวยก็ถูก ท่านเกร็งไว้ถูกเป๊ะนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ก็จะอธิบายขยายความให้ท่านฟัง ความล้มเหลวท้ังหลายท้ังปวง 
ในการบริหารประเทศมันส่งให้ประชาชนทุกข์ ล าบาก เมื่อวานก็ร้องห่มร้องไห้ท่ีธนาคารกรุงไทย 
คนแก่ท้ังนั้นมาเข้าคิวกันร้องห่มร้องไห้นั่นทุกข์ และจะอธิบายต่อไปอีก แล้วทุกข์นี้มันเหตุ
จากอะไรบ้าง ท าไมท่านถึงล้มเหลว ผมก็จะอธิบายชี้ให้เห็นครับ กลุ่มของความล้มเหลว  
ท่านผู้น าฝ่ายค้านอธิบายเยอะแล้ว แต่ผมจะจัดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ ๆ เพื่อจะอธิบายให้ท่าน
เข้าใจตอบได้ แล้วเพื่อนผมก็จะอธิบายลงรายละเอียดเป็นประเด็นย่อยไป เหตุของความล้มเหลว
ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องฟังครับ จริง ๆ ท่านไม่ค่อยฟังนะ เที่ยวนี้ควรฟังครับ อันแรกสุด
ก็คือวิธีคิดของท่านมีปัญหา แล้วก็ลีลาชีวิตท่านก็มีปัญหาต่อการท าการเมือง อันท่ี ๒ ก็คือ
ต่างชาติไม่ยอมรับท่าน นี่คือเป็นปัญหานะครับ ท าให้งานล้มเหลว อันท่ี ๓ เรื่องใหญ่ท่ีสุด 
ก็คือท่านผู้น าฝ่ายค้านพูด แล้วก็ได้ข้อหานี้ไปทุกคนก็คือไร้ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ 
ผมจะอธิบายให้ฟัง ไร้ประสิทธิภาพแล้วไม่พอ มีการทุจริตกันมาก มากแค่ไหน อย่างไร  
ฝ่ายค้านพูดเอง กล่าวหาเอง มโนเอง เดี๋ยวจะชี้แจงแถลงเหตุผลให้ทราบ เอาข้อมูลให้เห็น 
นอกจากทุจริตแล้วนี่เอื้อพวกพ้องเป็นเรื่องใหญ่ วันนี้จะมีข่าวใหญ่นะครับท่านประธาน  
ถ้าผมพูดถึงเรื่องนี้นะ เอื้อพวกพ้องนี่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องท าใจรับฟังให้ได้ แล้วบ้านเมือง
เสียหาย ประชาชนจะล้มจะตายยังเอื้อพวกพ้องอยู่ได้นี่ต้องคุย ปล่อยไม่ได้ เรื่องต่อมาก็คือ
ขาดจริยธรรมส าหรับผู้น า ท่านผู้น าฝ่ายค้านบอกแล้ว ผมจะรวบรวมให้เห็นว่าจริยธรรม
ส าหรับนายกรัฐมนตรีท่ีควรจะมีและท่านไม่มีคืออะไร สุดท้ายก็คือเรื่องความล้มเหลว 
การเมืองเป็นเหตุ การเมืองเป็นเหตุให้ท่านล้มเหลว เอาละนี่ก็คือข้อกล่าวหาท่ีผมจะอธิบาย
ให้ท่านฟังใน ๒ ชั่วโมง ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
 อันแรก ความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจ แทบไม่ต้องอธิบายนะครับ  
วันนี้ยอมรับกันถ้วนหน้า แต่เมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ยอมรับ ท่านก็สวนกลับพวกท่ี 
ชอบหาว่าเศรษฐกิจไม่ดี ให้ประชาชนได้คุ้นชินบ้าง มันชินไม่ได้ครับท่านประธาน วันนี้  
ถ้าจะพูดถึงความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจ มาพูดลอย ๆ ไม่ได้ จ าเป็นต้องอ้างตัวเลข  
 
 



๔๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    จีรนุช ๒๑/๒ 
 
ธนาคารโลกเชื่อไหม ไอเอ็มเอฟ (IMF) เราเชื่อเขาไหมครับ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจตรงกันหมด 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเศรษฐกิจน่าห่วง แล้ววันนี้ท่ีพูดชัดท่ีสุด ประเดี๋ยวพอพูดเรื่องเศรษฐกจิ 
ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคปั๊บ ผมรู้เลยรัฐมนตรีจะขึ้นตอบ ท่านก็จะอ้างตัวเลขมหภาค  
ทุนส ารองบ้าง ตัวเลขขยายตัว จีดีพี (GDP) ยังไม่ต่ าท่ีสุด หนี้ครัวเรือน หนี้ประเทศต่ ากว่า
ญี่ปุ่น ท่านก็จะอ้างตรงนี้ละ แต่จะบอกให้ท่านได้ฟังครับ ได้รู้ไว้ว่า แล้วก็จะอ้างโควิด (COVID) 
ท่านจะเอาโควิด (COVID) มาตอบเป็นข้ออ้าง ก็ต้องยอมรับว่าท่านเป็นคนโชคดีนะครับ 
ท่านนายกรัฐมนตรี ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนอื่นไปแล้ว ท่านโชคดีมาก เกิดวิกฤติปั๊บมีตัวช่วย
เข้ามาเลย มีโควิด (COVID) อย่างเดียวท่านอ้างได้ทุกเรื่อง นี่ท่านโชคดี แต่เป็นโชคร้ายของ
ประชาชนครับ ท่ีท่านหลบบังกับข้อแก้ตัวเหล่านี้ แล้วในท่ีสุดข้อแก้ตัวเหล่านี้ ฉากปิดบังตัวนี้ 
ฉากบังตาตัวนี้วันหนึ่งมันจะหายไป พอมันหายปั๊บของจริงก็จะมาว่าเศรษฐกิจจริง ๆ นี่โควิด 
(COVID) ใช่ แต่ก่อนโควิด (COVID) นี่ท่านนายกรัฐมนตรีครับ จีดีพี (GDP) ๒ เปอร์เซ็นต์ 
ตอนนั้นตกระก าล าบากกันมากก่อนโควิด (COVID) จะมา ท่านก็ร่ า ๆ จะกู้เงินแล้ว จะหาทาง 
กู้ให้ได้ พอโควิด (COVID) มาป๊ับท่านก็กู้ปุ๊บได้ตัวช่วย เพราะฉะนั้นท่านจะอ้างโควิด (COVID) 
ก็อ้างได้ อ้างมหภาคก็อ้างได้ แต่วันนี้ผมจะบอกตัวเลขซึ่งเป็นวิถีชีวิตจริงของประชาชน  
ท่านประธานครับ เมื่อวานนี้สภาพัฒน์ ๒ วันนี้เป็นข่าวเปิดได้เลยวันนี้ยังเหลือ ในโซเชียล 
(Social) ก็ยังเหลือ สภาพัฒน์บอกว่าปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ เศรษฐกิจโดยจีดีพี (GDP) ติดลบไม่
น้อยกว่า ๖-๗ เปอร์เซ็นต์ ต่ าท่ีสุดในรอบ ๒๒ ปี นี่สภาพัฒน์ของเราเองนะ ถ้าไม่เชื่อ
สภาพัฒน์ สภาพัฒน์นี่กล้าหาญมากท่ีกล้าแถลงตัวเลขอย่างนี้ในภาวะท่ีก าลังจะอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจ แต่ผมไปดูในโซเชียล (Social) วันนี้ลบแล้วไม่รู้ใครไปต่อว่าเขา --------------------- 
 
                 - ๒๒/๑ 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๒๒/๑ 
 
ธนาคารโลก ไอเอ็มเอฟ (IMF) ประมาณการน่าห่วงส าหรับเศรษฐกิจประเทศไทย โตต่ าท่ีสุด
ในอาเซียน (ASEAN) แต่เพื่อความเป็นธรรมก็มีบางฉบับบอกว่าเป็นอันดับ ๕ ของอาเซียน 
(ASEAN) ก็เอาละก็อยู่ท้าย ๆ ของอาเซียน (ASEAN) นี่ก าลังจะบอกอะไรครับ ถ้าท่านจะมา
บอกว่าก็เป็นกันท่ัวโลก ตกต่ าท่ัวโลก นี่ไม่ใช่เป็นเฉพาะเรา เป็นจริงครับ แต่ว่าเราต่ ากว่าเขา
อย่างไร ท่ัวโลกเป็นหมดอาเซียน (ASEAN) ก็เป็นหมด แต่เราอยู่ระดับท้าย ๆ ของอาเซียน 
(ASEAN) แสดงว่าต่างคนต่างโดน เขาโดนนี่เขาก็เซ แต่เราโดนหมอบ นี่มันบ่งชัด เพราะฉะนั้น
ตัวเลขมหภาคเหล่านี้มันจะแสดงได้อีกคือตรงไหนครับ หนี้ประเทศ หนี้ประเทศวันนี้ 
พุ่งสูงขึ้น ๆ จากคราวก่อนท่ีเรามาเป็นรัฐบาลใหม่ ๆ พูดกันท่ี ๗ ล้านล้านบาท วันนี้จะปาเข้า  
๙ ล้านล้านบาท ก็ไม่ ๙ ล้านล้านบาทอย่างไรก็ท่านกู้ทุกปี สื่อมวลชนปีใหม่นี่เขาให้ฉายาว่า
เวรี (Very) กู้ เวรี (Very) ก็กู้แล้วกู้อีก กู้ซ้ ากู้ซ้อน กู้บ่อย เพราะฉะนั้นหนี้สาธารณะมันสูงขึ้น ๆ 
นี่มันบอกฐานะประเทศแล้ว ฐานะประชาชนนี่ ๑๒ ล้านกว่าครัวเรือน หนี้ครัวเรือนยิ่งน่าห่วง 
เราคุยกันวันก่อนนั้น คราวก่อนท่ีอภิปรายกัน ๑๒ ล้านล้านบาทนะ วันนี้ ๑๓ ล้านกว่าบาท
ขึ้นไปเรื่อย ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์วันก่อนพูดกันท่ี ๘๐ เปอร์เซ็นต์ วันนี้จะแตะ ๙๐ เปอร์เซ็นต์  
นี่หนี้ครัวเรือน หนี้ครัวเรือนนี่ยังไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของประชาชนสักเท่าไร  
ท่านประธานครับ ท่านนายกรัฐมนตรีครับ หนี้ครัวเรือนท่ีว่านี่มันยังน้อย เพราะอะไร  
๑๒ ล้านครัวเรือน ไปเอาครัวเรือนมหาเศรษฐีซึ่งมีทรัพย์สินมหาศาลมาเฉลี่ยใส่กับครอบครัว
คนจนมันถึงสูง ถ้าตัด ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของเฉพาะมหาเศรษฐีออกเอาเฉพาะ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งเป็นชาวบ้านจริง ๆ มันไม่ใช่ ๙๐ เปอร์เซ็นต์นะ ๒๐๐-๓๐๐ เปอร์เซ็นต์เลย เพราะคนจน
มันไม่มี เพราะฉะนั้นเวลาอธิบายตัวเลขเศรษฐกิจนี่ต้องแยกมหภาคกับเรื่องจุลภาคชีวิตจริง
ของชาวบ้าน เพราะฉะนั้นประเทศเราเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ าสูงมาก ถ้าท่านรัฐมนตรี 
จะมาตอบผมและไปอ้างทุนส ารองประเทศ ไปอ้างจีดีพี  (GDP) ท่านต้องคิดใหม่ด้วยว่า 
ความเหลื่อมล้ ามันเป็นฉากเป็นม่านบังตา บังอย่างไร คน ๒ คนเดินไปด้วยกัน คนหนึ่งมีเงิน 
๑๐๐ บาท อีกคนหนึ่งมี ๒๐ บาท ทางสถิติเขาจะบอกว่าเฉลี่ยแล้วคน ๒ คนนี่มีเงินเท่าไร  
ก็เอา ๑๐๐ บวก ๒๐ ก็เป็น ๑๒๐  ๒ หารก็ ๖๐ บาท ทางสถิติก็อธิบายว่าคนมีเงิน ๖๐ บาท
มา ๒ คน แต่ความเป็นจริงคนหนึ่งมันมี ๒๐ บาท คนหนึ่ง ๑๐๐ บาท วันนี้อธิบายหนี้ครัวเรือน 
 



๕๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๒๒/๒ 
 
ว่า ๘๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ จริง ๆ  แล้วถ้าตัดมหาเศรษฐีออกเหลือเฉพาะชาวบ้านนะ ๒๐๐ เปอร์เซ็นต์
ไม่ต่ ากว่านั้น ส่วนรายได้จีดีพี (GDP) ก็เหมือนกัน ท่ีบอกว่าจีดีพี (GDP) วันนี้ติดลบ ๖  
ถ้าเอามหาเศรษฐีออกเหลือชาวบ้านนะ ผมว่าติดลบคร่ึงร้อย เพราะมหาเศรษฐี ๒๔ ตระกูลนี่ 
รวยเอา ๆ ก็เอามหาเศรษฐีเหล่านั้นมาหารกับคนจนมันก็สูงขึ้น ถ้าเป็นผู้น าประเทศ 
ถ้าจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดแยกแยะเอาจีดีพี (GDP) จังหวัดเลย จีดีพี (GDP) อ าเภอเลย  
นี่จะเห็นชัด เอาละท่านประธานท่ีเคารพครับ แบงก์โลก ธนาคารโลก ไอเอ็มเอฟ ( IMF)  
ชี้ตรงกัน สภาพัฒน์ชี้ตรงกัน วันนี้ตัวเลขมหภาคทุกตัวตกต่ าหมด และจะตกไปถึงเมื่อไร 
ไม่มีใครบอก ถ้าโควิด (COVID) มันออกก็เหลือของจริงก็จะซึมต่อ แล้วท่านมักจะบอกว่า 
คนอื่นเขาตก ญี่ปุ่นหนี้สาธารณะตั้ง ๒๐๐ เปอร์เซ็นต์ ผมเคยอธิบายเท่ียวหนึ่ง วันนี้เรา 
อยู่ก้นเหว แล้วหลายประเทศในโลกอยู่พื้นดิน ประเทศที่แข็งแกร่งท่ีสุดอยู่บนภูเขา วันนี้ท่ีเรา
บวกนิดหน่อย ๒ เปอร์เซ็นต์ ๓ เปอร์เซ็นต์ คือมันบวกอยู่ก้นเหวนะ คือบวกจากฐานท่ีมัน
ต่ าสุดต้องดูให้ดี เพราะฉะนั้นโดยตัวเลขมหภาควันนี้ตกทุกตัวประเดี๋ยวจุลพันธ์จะมาอธิบาย 
ประเดี๋ยวไชยาจะมาบอก ประเดี๋ยวเพื่อนจะมาอธิบายตรงนี้ ผมขอไปท่ีชีวิตจริงของประชาชน 
วันนี้ท่านประธานท่ีเคารพครับ ต้องเรียนว่าเป็นยุคท่ีล าบากท่ีสุด ล าบากกันทุกระดับ ถ้าไปถาม
เกษตรกรวันนี้ไม่มีจะกินจริง ๆ ก็มีกินอย่างไรก็ราคาสินค้าเกษตรตกมาต่อเนื่อง ขายของ
ไม่ได้ราคา วันนี้นี่สิ่งท่ีเกิดก็คือทุกครั้งทุกปีท่ีผ่านมาชนบทล้มเหลวท่ีภาคเกษตรส่งลูกเข้ามา
ท างานโรงงานอุตสาหกรรม มารับจ้างท่ีโรงงานอุตสาหกรรมนี่ของท่านรัฐมนตรีสุริยะ -------- 
 
                 - ๒๓/๑ 
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หลายท่านนี่บ้านผมคนอีสานก็มาท างานรับจ้างเด็กจบ วันนี้ล้มเหลวจากภาคเกษตร  
มาอุตสาหกรรมปิดตัวลงทุกวัน ไม่มีงานท า กลับบ้าน กลับไปท าอะไร กลับไปก็ไม่มีอาชีพท า 
แล้ววันนี้  มันไม่มีก าลังซื้อในหมู่บ้านมันเรียบร้อยหมดแล้ว พ่อค้าแม่ขายวันนี้ ท้ังวัน 
ก็นั่งไล่แมลงวัน ตลาดอ าเภอ ตลาดจังหวัด วันนี้บ่นกันหมด จะตายแล้ว ในท่ีสุดสิ่งท่ีพบ 
ท่ีเห็นนะครับท่านประธาน มันก็มาเห็นอีกตัวเลขตัวหนึ่ง ผมเคยเตือนรัฐบาลมาก่อนแล้ว  
ผมเตือนนายกรัฐมนตรีว่าตัวชี้วัดหนึ่งซึ่งจะต้องบอกว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีคือหนี้ ๕ ประเภท 
วันนี้เขาพาดหัวอยู่หลายฉบับ หนี้ท่วมหัว หนี้ท่วม รายได้หด หนี้คือหนี้ ๕ ประเภทนี้  
   เอาอันแรกสุด ก็คือหนี้ประเทศ ไม่ต้องอธิบายซ้ า วันนี้สูงขึ้น ๆ จะแตะ  
๖๐ เปอร์เซ็นต์ จาก ๗ ล้านท่ีว่ากันเมื่อก่อน วันนี้ ๘ ล้านล้าน สูงขึ้นไม่ต้องสงสัย แล้วก็จะ
สูงขึ้นอีกเพราะอภิปรายคราวก่อนจิรายุบอกว่าท่านเป็นนักกู้แห่งลุ่มน้ าเจ้าพระยา ทีนี้คราวนี้
ถ้าท่านกู้อีกนี่ปี ๒๕๖๔ บอกว่าจะกู้อีก ๒ ล้านล้านบาท ท่านจะกู้อีก ๒ ล้านล้านบาท ตอนนี้
ก็เป็นนักกู้แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกไปเลย ไม่ต้องโกรธนะ ท่านกู้จริง ๆ ก็ต้องยอมรับ  
แล้วหนี้สาธารณะมันก็ต้องขึ้น แล้วท่ีส าคัญก็คือหนี้ครัวเรือนมันขึ้น แล้วเขาบอกว่าจะพุ่งไป
เร่ือย ๆ โควิด (COVID) ยังอยู่ แล้วถ้าพื้นฐานทางเศรษฐกิจแบบนี้งบท่ีท่านไปฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
ไม่ได้ฟื้นฟูแล้ว วันนี้โยกมาแบ่งกันกินเป็นวัน ๆ ไปแล้ว หวังอะไรล่ะ เพราะฉะนั้นหนี้ครัวเรือน
ก็จะสูงขึ้นไปอีก  
   แล้วหนี้อันท่ี ๓ ก็คือหนี้สถาบันการเงิน แบงก์ เอ็นพีแอล (NPL) ถ้าตัวนี้ 
ช็อต (Shot) ปั๊บล้มระเนระนาดท้ังประเทศ เกิดแล้วเมื่อปี ๒๕๔๐ ก็แบงก์ล้มนี่ เอ็นพีแอล 
(NPL) ระบาด แบงก์ล้มก็ไปหมด แล้วปีนี้เป็นอย่างไรครับ สิ้นปี ๒๕๖๓ แบงก์ชาติแถลงว่า
หนี้เอ็นพีแอล (NPL) พุ่งสูงขึ้น ตอนนี้ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แบงก์อยู่ในอาการท่ีวันนี้ไม่กล้า
ปล่อยให้ใคร เก็บเงินอย่างเดียว เพราะฉะนั้นหนี้เอ็นพีแอล (NPL) บ่งชี้ว่าธุรกิจไปไม่ได้  
   แล้วก็ไปถึงหนี้ภาคธุรกิจ พ่อค้าแม่ขายวันนี้กิจการปิดหมด เจ๊ง ยึดกิจการ
เป็นแถบ ๆ ประเดี๋ยวจุลพันธ์ ประเดี๋ยวไชยา ประเดี๋ยวจิราพรจะมาเล่า  
   แล้วท่ีสุดท้าย ก็คือหนี้ชาวบ้านนั่นละ หนี้ครัวเรือน ท่านประธานครับ ผมเป็น
ผู้แทนราษฎร ท่านเป็นผู้แทนมาก่อน ท่านกลับบ้านท่านรู้ชาวบ้านมาปรึกษาเรื่องอะไรบ้าง 
ทุกข์ของชาวบ้านมาลงท่ีผู้แทน เมื่อก่อนผมกลับบ้านลูกไม่ได้เข้าโรงเรียน ปัญหานั้นปัญหานี้ 
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เดี๋ยวนี้ท่ีดินถูกยึด ท่ีดินขาดแล้ว วันจันทร์นี้บอกให้ผมไปคุยกับบังคับคดีให้หน่อย ท่ีมหาสารคาม 
เขามายึด แล้ววันนี้ประกาศขายท่ีตามหมู่บ้าน ตามชนบทเต็มเลย แล้วก็มาหา ส.ส. นี่ละ 
ส.ส. ขายท่ีให้หน่อย ส.ส. กว้างขวางรู้จักเศรษฐีเยอะ ท่ีแปลงนี้เท่านั้นเท่านี้ แต่ละวันผมต้อง
นั่งรับปัญหาชาวบ้าน ขายท่ีไปขายท่ีไหนมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อ แล้วชัดท่ีสุดไปดูตัวเลข 
กรมบังคับคดี วันนี้กรมบังคับคดีไล่ยึดทรัพย์ชาวบ้านท่ีจบกระบวนการศาลแล้ว กรมบังคับคดี
หมดแรงท่ีจะไปยึด ยึดมาก็มาประกาศ ประมูลก็ไม่มีคนประมูลก็มันไม่มีเงิน นี่ตัวเลข  
แล้วท่ีแบงก์ฟ้องเช็ค ฟ้องเบี้ยวหนี้กัน วันนี้ธุรกิจเดียวท่ีดีอยู่ ไม่ได้โม้นะครับ ไม่ได้พูดเกินเลยนะ 
ท่านไปเช็ก (Check) ดูโซเชียล (Social) ย้อนหลังสิ ธุรกิจรับทวงหนี้และซื้อหนี้ เสีย 
บูม (Boom) มาก กลุ่มทุนใหญ่จากต่างประเทศมารวมตัวกันลงเป็นกองทุนซื้อหนี้เสีย แล้วก็
รับทวงหนี้ผลก าไรงอกเงย นี่ชาวบ้านไม่มีกินจะเป็นจะตายแล้วท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ผมเอาแค่นี้นะ เพราะฉะนั้นถ้าจะบรรยายถึงชีวิตชาวบ้านวันนี้ว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไร  
ผมอยากตะโกนดัง ๆ ถ้าไม่ผิดข้อบังคับ จะตายกันหมดแล้วเกษตรกร รายได้สินค้าเกษตร 
ไม่เป็นราคา พ่อค้าเล็กพ่อค้าน้อยไปเอาเงินมาท่ีไหน เกษตรกรคนส่วนใหญ่ไม่มีก าลังซื้อ  
นี่เอาแค่นี้ เพราะฉะนั้นหนี้ ๕ ตัวนี้เป็นตัวบ่งชี้เลย ------------------------------------------------- 
 

   - ๒๔/๑ 
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แล้วจากปัญหาเศรษฐกิจมันก็น าสู่สังคม ท่านผู้น าพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามีการฆ่าตัวตาย  
ท่านประธานครับ การฆ่าตัวตายในยุคท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นี่เยอะท่ีสุดไหมท่านลองคิดสิ 
เอาเท่าท่ีดูหน้าสื่อ แล้วมีการฆ่าตัวตายแบบน่ารันทดหดหู่ด้วย ฆ่ายกครัว ฆ่าตัวเองแล้วยกครัว 
ท่ีอุดรธานีผมเคยพูดไปทีหนึ่ง พ่อเป็นยาม แม่ก็แม่บ้าน ลูกต้อง ๒ คน เรียนจบปริญญาตรี 
จบมาแล้วหวังจะส่งน้อง ส่งไม่ได้ เรียนจบมหาวิทยาลัยดีด้วย ท้ายท่ีสุดพ่อนี่ฆ่าตัวเอง ฆ่าลูก
เกลี้ยงเรียบ ๔ ศพ แล้วฆ่ายกครัวแบบนี้เยอะ แล้วพูดไปแล้วจะหาว่าผมมโน กล่าวร้าย  
มีนักวิชาการคนหนึ่งรู้สึกจะชื่อดอกเตอร์กัญจนา บุญยงค์ ขออนุญาตเอ่ยนาม เขาท าวิจัย
เสร็จสรรพเรียบร้อย เปรียบเทียบการฆ่าตัวตายแต่ละยุค ยุคนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นี่  
เขาอยู่กี่ปี ตลอดอายุนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จนมารวมจนถึงเขารักษาการ ปรากฏข่าว  
บนหน้าหนังสือพิมพ์ ๑๓ เคส (Case) ฆ่าตัวตาย ยุคนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ เฉพาะประยุทธ์ ๒ 
นี่นะครับ ๓๘ เคส (Case) ตาย ๒๘ ศพ ไม่ตายร่อแร่อีก ๑๐ เห็นชัด สูงสุดของชีวิตมนุษย์ 
ท่ีหวงท่ีสุดคือชีวิตนี่แหละ ใครมันอยากฆ่าตัวตาย ไม่มีครับ เพราะฉะนั้นสถิติฆ่าตัวตาย 
นี่คือปัญหาสังคม แล้วพูดจะหาว่าผมเกินเหตุ กรมสุขภาพจิตพูดเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน  
วันต่อต้านฆ่าตัวตายโลก อย่าลืมนะครับ ใครจะตายต้องวันท่ี ๑๐ กันยายนนะครับ  
๑๐ กันยายน กรมสุขภาพจิตของไทยนี่อธิบายว่าอย่างไรครับ สถิติการฆ่าตัวตายตอนนี้ 
น่าเป็นห่วง ครึ่งปีหลังคาดว่าจะเพิ่มอีก ๒๒ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นกรมสุขภาพจิตก าลัง
หาทางแก้ปัญหา แก้ปัญหาอย่างไร เขาก็ว่ากันไปตามวิถีทางแพทย์ แต่หารู้ไม่ว่ามันต้องมาแก้
ท่ีสภา แก้ท่ีรัฐบาล ถ้าคนมีอยู่มีกินใครจะไปฆ่าตัวตาย เอาแค่นี้พอไหมครับเรื่องปัญหา
เศรษฐกิจ เอาแค่นี้ก่อน เพราะฉะนั้นรู้อยู่แก่ใจกันทุกคน ท่านก็เป็นผู้แทน ผู้แทนท่านก็มี  
ก็ถามผู้แทนท่านเรื่องปัญหาสังคมนี่ไม่เท่านั้น พอไม่มีอยู่ไม่มีกินฆ่าตัวตายแล้วพวกท่ีเหลืออยู่
อย่างไรครับ อยู่แบบตายท้ังเป็น วันนี้สถิติไปดูท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ท่านรัฐมนตรีครับ ดูนะครับ ครอบครัวแตกสลาย ฝรั่งเรียกโบรกเกน โฮม 
(Broken Home) เลิกร้าง หย่าร้างกันสูงขึ้นทุกวัน สูงขึ้นทุกวัน คนไม่มีกินมันก็นั่นกัน 
ทะเลาะกัน ครอบครัวแตก แล้วลูกอยู่ไหนก็เป็นปัญหาตามมาอีก ผมเป็นครูอยู่กับเด็ก  
วันนี้ไปถามโรงเรียนมัธยม ประถมสิ ท่ัวประเทศท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
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ไปถามนะครับ สุ่มถามนะครับ เด็กท่ีมาเรียนท่ีโรงเรียนครึ่งต่อครึ่งไม่ได้อยู่กับพ่อแม่  
อยู่กับใคร กับตายาย ส่วนพ่อแม่ไปไหน คนหนึ่งไปท างานท่ีหนึ่ง คนหนึ่งอีกท่ีหนึ่ง 
ส่งเงินมาให้ลูก แล้วพ่อแม่เหล่านี้ เป็นพ่อแม่ของคนรุ่นใหม่นี่  คืออะไรครับ ติดยาบ้า 
เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาวันนี้ติดยา นี่ก็เป็นปัญหาสังคมรูปแบบต่อมา ปัญหาสังคมท่ีรูปแบบก็คือ 
อาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมือง ท่านรู้ ไหมว่าต้นเหตุของอาชญากรรมคืออะไรครับ 
ง่ายนิดเดียวถามต ารวจ ถามจิตแพทย์ ถามพวกอาชญาวิทยา  ถามต ารวจท้ังหมดสิ 
ต้นเหตุของอาชญากรรมปล้นจี้ ฉกชิงวิ่งราว ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าลูก ฆ่าหลาน ฆ่ากันสารพัดแบบ 
คืออบายมุข พอมีอบายมุขปั๊บอาชญากรรมมา อบายมุขท่ีส าคัญคืออะไรครับ บ่อน ยาเสพติด 
วันนี้ชัดไหมล่ะ ยอมรับไหมครับ เพิ่งไปจับกันเมื่อวานนี้บ่อนใครล่ะ เมื่อก่อนเอาไว้ท าไม  
วันนี้ตัวเลขบ่อนสูงขึ้น เพื่อนจะพูดต่อไปนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้รู้ว่าผู้น ารัฐบาลท่ีเป็น 
ชายชาติทหาร อ านาจเต็มมือ เคยเป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์ ยึดอ านาจมา อ านาจเต็มมือ  
แล้วอยู่ใน ครม. ชุดนี้มีอดีต ผบ.ทบ. ๓ คน แล้ว ส.ว. ก็ของท่าน สภาชุดนี้เสียงส่วนใหญ่ 
ก็ของท่าน แล้วเส้นใหญ่ด้วย กองทัพ ๓ กองทัพก็รุ่นน้องท่าน ฟูลล์พาวเวอร์ (Full Power) 
อ านาจเต็มมือ ท าไมปราบบ่อนไม่ได้ ปล่อยบ่อนไว้ท าไม บ่อนนี่นอกจากปล้นจี้ ฉกชิงวิ่งราว 
บ่อนวันนี้มันแผลงฤทธิ์เกิดโควิด (COVID) ฆ่าคนไทย ---------------------------------------------- 
 
                 - ๒๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     กรณ์กาญจน์ ๒๕/๑ 
 
เงินเท่าไรจะต้องเอาไปตามแก้โควิด (COVID) ก็มันมาจากบ่อน คุ้มไหมกับส่วย ได้คนละกี่บาท 
คุ้มไหมท่ีต้องเอาเงินมาแก้ปัญหาโควิด (COVID) กู้มา แล้วยาเสพติดวันนี้ท่านประธานครับ 
ถ้าไม่ผิดข้อบังคับผมจะร้องตะโกนสภาเลยนะ มันเยอะจริง ๆ ถามใครก็ได้วันนี้ผมท้าเลย  
สุทินพูดข้างสภาวันนี้ถ้าบอกว่ายาเสพติดเยอะเกินเหตุ พูดเกินจริง ไปตั้งกระทู้ในโซเซียล 
(Social) สิ สุทินพูดถูกกด ๑ พูดผิดกด ๒ สิ วางขายอย่างกับผัก ในชุมชนวันนี้ยาเสพติดเกลื่อน 
ซื้อกันหมด เมื่อก่อนเม็ด ๔๐๐ บาท ๓๐๐ บาท เดี๋ยวนี้เท่าไร ๒๐ บาท  ๓ เม็ดร้อย ซื้อง่ายด้วย 
แล้วท่ีส าคัญวันนี้ท่านอย่ามาตอบผมนะ ก็ปราบอยู่ทุกวันจับได้เยอะ จับได้เยอะจริงครับ  
ก็ปลามันเยอะ คนตาบอดไปทอดแหมันก็ได้ ปลามันเยอะเดินไปเฉย ๆ มันก็ติดมือมานะปลา 
นั่งอยู่เฉย ๆ มันก็มาชนตู้ยามต ารวจครับ รถค้ายาเสพติด ก็มันเยอะ เพราะฉะนั้นเรื่องยาเสพติด 
เรื่องอบายมุข ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ท่านล้มเหลวสิ้นเชิง ผมกล่าวหาเลย ท่านล้มเหลวมาก 
ปล่อยให้สังคมนี้ท่ีเราก าลังตั้งเป้าหมายไว้ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
การปฏิรูปการศึกษา จุดหมายปลายทางท่ีอยากไดก็คือเลิร์นนิงโซไซตี (Learning Society) 
ให้สังคมนี้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตระหนักรู้ อยากรู้อยากเห็น พูดคุยบริหารบนฐานข้อมูล 
นี่คือเลิร์นนิงโซไซตี (Leaning Society) แต่วันนี้มันเกิดอะไรครับ มันเกิดกาสิโนโซไซตี 
(Casino Society) บ่อนเต็มเมือง ยาเสพติดเต็มบ้าน แล้วผมกล่าวหาว่าท่านล้มเหลว  
ท่านจะโกรธผมไหมละ ถ้าจะโกรธฟังค านี้สิ ท่านสารภาพออกมาได้อย่างไรว่าร้อยนายกรัฐมนตรี
ก็แก้บ่อนไม่ได้ ร้อยนายกรัฐมนตรีก็ปราบยาเสพติดไม่ได้ ท่านพูดค านี้ท่านส่งสัญญาณอะไรครับ 
ส่งสัญญาณอะไรไม่รู้ พอพูดปั๊บพ่อค้ายาบ้าฉลองกันเลย มันยอมแพ้แล้ว พวกนายบ่อน 
ฉลองกันเลย นายกรัฐมนตรียอมรับแล้วปราบไม่ได้ ต่อให้ร้อยนายกรัฐมนตรีก็ปราบไม่ได้ 
ในขณะท่ีท่านส่งสัญญาณแบบนี้คือรับสารภาพ รับสารภาพว่าหมดปัญญาท่ีจะแก้ปัญหาสังคม 
แล้วท่านรับสารภาพแบบนี้ชาวบ้านอยู่อย่างไร ผู้ปกครองล่ะ วันนี้ท่านรู้ไหมว่าเจ็บปวดท่ีสุดนะ  
ผมเป็นครู เปิดโรงเรียนให้เด็กมาเรียนฟรีท่านรัฐมนตรี ยังไม่มา มาน้อย ท่ีมาน้อยเพราะอะไร 
๑. แม้เรียนฟรียังไม่มีเงินให้ลูกเสียค่ารถมาโรงเรียน ไม่มีเงินให้ลูกมากินข้าว ซ้ าหนักกว่านั้นอีก
ก็คือติดยา พ่อแม่บางคนเจ็บปวดครับท่านนายกรัฐมนตรีครับ เจ็บปวดวันนี้มันเลวมันชั่วก็ลูก 
มันติดยาก็ลูก วันนี้ยอมท่ีจะหาเงินให้ลูกซื้อยานะ มีร้อยบาทยังแบ่งให้ลูกซื้อยานะ ไม่อย่างนั้น
มันจะอาละวาด ไม่อย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้ นี่ท่านยอมรับสารภาพได้อย่างไร ท่านเป็นชายชาติทหาร 
  



๕๖ 

 

สผ  ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     กรณ์กาญจน์ ๒๕/๒ 
 
ถ้าท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ ท่านรองนายกรัฐมนตรี ประวิตร ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย อนุพงษ์ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นพลเอก  
แก้ยาบ้าไม่ได้ แก้บ่อนไม่ได้ ก็ตัวใครตัวมันสิประเทศนี้ นี่คือปัญหาสังคมท่ีล้มเหลวสิ้นเชิง 
เพราะฉะนั้นเรื่องโควิด (COVID) มาท่ีเรื่องสุดท้ายเรื่องความล้มเหลว โควิด (COVID)  
ผมจะต้องอธิบายขยายความท่านอยู่ ๓ เรื่อง แก้ปัญหาโควิด (COVID) ล้มเหลว ไม่ล้มเหลว 
ดู ๓ ขั้นตอน ๑. ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ต้นน้ าคืออะไรครับ ระบาดรอบ ๒ อะไรคือต้นเหต ุ
ท่านยอมรับไหม หรือจะไม่ยอมรับ มันเข้ามาจากทางพม่าเพราะอะไร ก็แรงงานเถื่อน  
มาจากแรงงานเถื่อนไม่พอ มาขยายตัวท่ีบ่อน พวกหนึ่งก็ไปเล่นบ่อนท่ีเมืองนอกท่ีพม่า  
กลับเข้ามาก็มาขยายต่อ ก็บ่อน ก็แรงงานเถื่อน ประชาชนการ์ด (Guard) ไม่ตก ท่านตกเอง 
เพราะฉะนั้นเหตุของการระบาดรอบ ๒ โทษใครไม่ได้ โทษท่าน นี่ต้นน้ า แล้วกลางน้ าล่ะ
เยียวยากันอย่างไร ดูแลกันอย่างไร คุมกันอย่างไร วันนี้ตัวเลขยังพุ่งขึ้น ๆ อยู่ บางวันก็ลดลง
พอดีใจหน่อย แต่การสกัดยับยั้งวันนี้ยังไม่ได้ผล ผมเคยเตือนท่ีกลางสภานี้เท่ียวหนึ่ง  
อย่าเพิ่งเหลิง อย่าเพิ่งอวดชาวโลก อย่าเพิ่งดีใจ คราวก่อนมันมาหน้าร้อน พอมาหน้าหนาวนี่
เอาไม่อยู่นะ นี่หน้าหนาว ------------------------------------------------------------------------------ 
 
                  - ๒๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                      ณัฐวัฒน์ ๒๖/๑ 
 
ท่านจะต้องเหนื่อยอีกเยอะ พี่น้องจะต้องเสี่ยงอีกเยอะ แล้วเยียวยานี่คือขั้นตอนท่ี ๒  
มีปัญหามาก วุ่นวายมาก เมื่อวานร้องห่มร้องไห้ท่ีแบงก์ (Bank) กรุงไทย คนจนไม่ได้ คนรวยได้ 
เยียวยาเกษตรกรแต่เด็กเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหน้าตาสวย ๆ ได้เฉย วันนี้ร้องห่มร้องไห้กัน  
นี่เดี๋ยวเพื่อนจะมาอธิบายขยายความ อ้ายไทยชนะ อ้ายคนละครึ่งพวกนี้เดี๋ยวเขาจะมาขยาย
มุมหนึ่งมันดี มุมสองมันสะท้อนการบริหารของท่านท่ีแก้ปัญหาไม่ทันท่วงที นี่กลางน้ านะ 
ปลายน้ าเอาอย่างไรกับอนาคตโควิด (COVID) เมื่อไรมันจะผ่าน ไม่มีใครตอบได้ บางคน 
บอกปีหนึ่ง สองปี โควิด (COVID) มันจะไป แต่ไม่มีใครตอบได้ แต่วัคซีนสิคือค าตอบ  
มันมีอย่างเดียวเท่านั้นมนุษยชาติวันนี้รอความหวังจากวัคซีน ถ้าวัคซีนมาป๊ับช่วยมนุษย์ได้ทัน
โลกนี้ก็พอมีความหวัง ทุกบ้านก็เลยหาวัคซีนกัน ไทยวันนี้ยังไม่ได้ แล้วค าตอบชัดเจนคือ 
ได้ช้ากว่าเขาด้วย วัคซีนมันก็มีอยู่ ๓ วิธีการ เดี๋ยวจะมีคนมาพูด เพื่อนผมจะมาอธิบาย 
ขยายความ วิธีหาวัคซีนก็ ๑. ผลิตเอง ๒. ซื้อเขา ๓. ขอบริจาค เอาสักอย่างสิท่านนายกรัฐมนตรี 
ผลิตเองวันนี้ผลิตยังไม่ได้ ก็ไปได้ความร่วมมือตกลงกับแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)  
บอกว่าจะมาร่วมผลิตแล้วก็ถ่ายทอดให้กับสยามไบโอไซเอนซ์ (Siam Bioscience) ก็โอเค 
(OK) แต่อันนี้เมื่อไรจะได้ไม่รู้ ซื้อเขานี่ส าคัญ ซื้อเขาบอกซื้อไม่ได้ท่านรัฐมนตรีท่านตอบชัด
นะครับ ท่านอนุทินท่านบอกว่า ฟังชัด ๆ นะพี่น้องทางบ้านหรือใครก็ตาม วันนี้ประเทศไทย 
หรือรัฐบาลไม่สามารถซื้อวัคซีนได ้เพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้ไปมัดจ าเขา เขาต้องให้มัดจ า
ใช่ ไม่มัดจ าใครเขาจะให้ ก็ต้องมัดจ า แต่ท่านบอกว่าติดปัญหาท่ีกฎหมายประเทศไทย 
ไม่เหมือนกฎหมายประเทศอื่นให้มัดจ าไม่ได้ พอมัดจ าไม่ได้ก็จบกัน ก็ซื้อไม่ได้ กฎหมาย 
ตัวไหนล่ะท่านนายกรัฐมนตรี สภาแห่งนี้มีไว้ท าไม สภาแห่งนี้ออกกฎหมายและแก้กฎหมาย
ถ้ากฎหมายมีปัญหาเอาเข้ามาแก้ เทียบกับชีวิตคน ๖๕ ล้านคน กับแก้กฎหมายท่านจะ 
เอาอะไรไว้ จะเอากฎหมายนั้นไว้หรือจะเอาชีวิตคน ๖๕ ล้านคนไว้ แล้วถ้าท่านคิดว่า 
เขาไม่ให้ซื้อจ้าง เอามาสิสภาแห่งนี้จะแก้กฎหมายให้ ๓ วาระรวด ฝ่ายค้านยกมือให้ ถ้าแก้
เพื่อไปมัดจ าวัคซีน แล้วเอามาฉีดให้ชาวบ้านนี่มันทัน ท่านยังเคยออกพระราชก าหนดเลยนะ 
เร่งรีบ ไม่เร่งรีบก็ยังออกพระราชก าหนด แล้วนี่กฎหมายท่ีจะแก้ปัญหาเอาเงินไปมัดจ าเขา
เพื่อให้ได้วัคซีนมาฉีดประชาชน ท าไมไม่ออกพระราชก าหนด เอาเข้ามาพวกผมจะยกมือให้ 
  
 



๕๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                      ณัฐวัฒน์ ๒๖/๒ 
 
๓ วาระรวดเอาเงินไปมัดจ าเขามาฉีดคนไทยจะได้มีความหวังในชีวิต ถ้ามีความหวังในชีวิต
ความเชื่อมั่นกับประเทศก็จะเกิด นักลงทุนก็จะมา การท ามาค้าขายในประเทศมันก็จะฟูขึ้น 
เมื่อฟูขึ้นเก็บเงินได้เงินมันหมุนเศรษฐกิจมันก็ถูกแก้ แต่ท่านแช่เอาไว้อย่างนี้ประชาชนไม่มั่นใจ 
ในชีวิต ไม่จับจ่ายใช้สอย กิจกรรมเศรษฐกิจไม่เกิด คุณก็เดี้ยง คุณก็ซึมยาวสิ ผมถามอีกครั้งนะ 
กฎหมายท่ีมีปัญหาท าไมไม่เอามาแก้ แก้ท่ีนี่ไปอ้างท าไมว่ากฎหมาย ชีวิตคน ๖๕ ล้านคน 
ผมย้ าอีกครั้งหนึ่งกับแก้กฎหมายนี่มันยากอะไรกับกฎหมาย แก้เสร็จผ่านโควิด (COVID)  
ไปแล้วเอาคืนได้ ท่ีไปมัดจ าถุงมือยางท าไมไปมัดจ าได้ ถุงมือยางเอาเงิน อสค. ไปมัดจ า 
๒,๐๐๐ ล้านบาทท าไมมัดจ าได้ แล้ววัคซีนมาให้ชาวบ้านท าไมไม่มัดจ า นี่ผมกล่าวหาเลย 
แก้ตัวฟังไม่ขึ้น บอกว่าซื้อเขาไม่ได้กฎหมายไม่เอื้อจบกันไม่ต้องมาพูด ถ้าคุณเอาเข้ามา 
ในสภา แล้วสภาไม่ให้ความร่วมมือ ฝ่ายค้านขัดขวาง อย่างนั้นโอเค (OK) ทางต่อมาคือวัคซีน
ทางท่ี ๓ ก็คือ ลาวเขาได้แล้วนะ พม่าได้แล้วนะ แถวเขมรได้แล้วนะ เขาฉีดแล้วนะ พี่น้อง
หนองคายอยู่คนละฝั่งโขงนี่อยากหลบไปฉีดกับเขาแทบตายน่าสงสาร แต่อธิบายขยายความ
ว่าอันนั้นมันบริจาค จีนเขาบริจาค อ้าว ท าไมไม่ขอบริจาคกับเขาบ้างล่ะ ไหนบอกมี
ความสัมพันธ์อันดีกับจีนล่ะ ท ามาค้าขายซื้อของเขาตั้งเยอะ เขาบอกว่าเราไม่ใช่ประเทศ 
ด้อยพัฒนา เราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ------------------------------------------------------------ 
 

                                                                  - ๒๗/๑ 
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สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฏฐ์ณรัณ ๒๗/๑ 
 
อย่างนี้หรือครับ เอาเป็นว่าโดยสรุปบริจาคก็ไม่ได้ ซื้อก็ไม่ได้ผิดกฎหมาย ส่วนจะผลิตเองก็ช้า 
แล้วเพื่อนจะมาคุยต่อเรื่องโควิด (COVID) เรื่องวัคซีน เอาละครับ ความล้มเหลวตัวอย่าง 
บางตอนท่ีว่ามาท้ังหมดนี่มันมาจากอะไร มันมาจากพระเจ้าแกล้งประเทศไทยหรือเปล่า  
มันมาจากผีห่าซาตานท่ีไหนมันมาแกล้งคนไทยหรือเปล่า หรือใครแกล้งนายกรัฐมนตรี 
หรือเปล่า ไม่มีหรอก ความล้มเหลวมันมาจาก ๘ เหตุต่อไปนี้ ๑. วิธีคิดของท่านนายกรัฐมนตรีมี
ปัญหา คนเราถ้าเริ่มต้นคิดผิดมันก็ท าผิด มรรคผลท่ีได้มามันก็ผิด ส าคัญท่ีวิธีคิด  
ท่านนายกรัฐมนตรีคิดอย่างไร ท่านนายกรัฐมนตรีคิดว่าผมสังเกตมาหลายตอน ตอนเป็น
นายกรัฐมนตรีใหม่ ๆ เป็นรัฐบาลใหม่ ๆ สินค้าเกษตร เกษตรกรไม่ควรท่ีจะต้องไป ท าไมต้อง
ไปซัปพอร์ต (Support) ท าไมต้องไปซับซิดี (Subsidy) ท าไมต้องไปแก้ปัญหาให้เขา ท่ีจริง
มันก็เป็นเรื่องของพลเมืองต้องท ามาหากินกันต่อไป รัฐบาลจะเอาเงินท่ีไหนมาใช้จ่าย  
ไม่ใช่หน้าท่ี เงินมันไม่มีจะเอาท่ีไหน คล้าย ๆ กับว่าประชาชนต้องช่วยตัวเองอย่างเดียวนี่คิดผิด 
แล้วก็แพลม ๆ ออกมาด้วยประชาชนเป็นภาระนะ และประชาชนคนจนไม่เสียภาษี แล้วท่ีคิดผิด
มาก ๆ ก็คือท่านไม่ยอมรับความจริง ท่านไม่ค่อยยอมรับความจริงนะ ถ้ายอมรับบ้างมันก็จะ
แก้ได้ ถ้าไม่ยอมรับต้นปั๊บมันก็ผิดเลย การแก้ปัญหานะ ผมผิดอะไร คราวก่อนท่ีเราอภิปราย
จบไป ๒ วัน ผมผิดอะไร ท่านครับ ท่านเปิดกว้างหน่อยว่าผมก็เป็นปุถุชนนะมีผิด มีถูก  
ผิดนี่ยอมรับ ถ้าจริงก็จะแก้ ท่ีไม่ผิดผมก็ยืนยันว่าไม่ผิด อย่างนี้นี่มีความหวังนะ ถ้าบอกผม  
ผิดอะไร คือไม่ผิด นี่ครับคือปัญหา ปัญหาต่อมาก็คืออุปสรรคท่ี ท่านแก้ปัญหาไม่ได้แล้ว
ล้มเหลวก็คือไม่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ ท่านครับ ผู้น าประเทศท่ีไม่ได้รับการยอมรับ
จากต่างประเทศ หรือผู้น า ท่ีมีปมด้อยมันก็ท าให้ประเทศมีปมด้อยด้วยผมเคยพูด  
เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปีนี้ท่านไปเยี่ยมประเทศไหนบ้างท่ีเป็นการท่ีเขา
ต้อนรับท่านอย่างเต็มรูปแบบ นั่นมันจะบ่งชี้ว่าเขายอมรับเรา เป็นเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของ
ประเทศ ท่านบอกมาสักประเทศสิว่าไปประเทศไหนเขาตั้งแถวเกียรติยศสวนสนามรับท่าน
แบบสมเกียรติผู้น า ผมจ าไม่ได้นะ ท่านจ าได้ก็บอกไปประเทศไหนท่ีเขาตั้งแถวเกียรติยศ
ต้อนรับ สวนสนามรับผู้น าประเทศ นี่คือการต้อนรับเต็มรูปแบบ ไม่มี แต่นายกรัฐมนตรี
ผู้หญิงแท้ ๆ ของประเทศไทยคนก่อนท่านเขาไปประเทศไหนชายอกสามศอก กองทัพออกมา
พรึบพรับ ๆ นั่นนะเขาต้อนรับ นั่นคือสัญญาณของการยอมรับ ท่านไปไหนได้บ้างประเทศ  
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สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฏฐ์ณรัณ ๒๗/๒ 
 
มหาอ านาจ ไปได้ก็คือต้องไปซื้อของเขา ต้องไปถือชอปปิงลิสต์ (Shopping list) ไป ซื้ออาวุธ 
ซื้อนั่นซื่อนี่ ประเทศสหรัฐอเมริกาพอกลับมา ๓ วันมันตัดจีเอสพี (GSP) เลย มาถ่ายรูปอวด
ยังไม่นานเลย ไปประเทศรัสเซีย ไปประเทศจีน เขาก็ไม่อยากพูดกระทบกระเทือนความสัมพันธ์
เขาก็โขก ก็สับเอาเปรียบเราเยอะ เพราะฉะนั้นอียู (EU) ๒๘ ประเทศความสัมพันธ์ยังไม่ปกติ 
ไปเจรจาค้าขายอะไรได้ ถ้าเขาไม่ยอมรับเรา เรามีปมด้อย นี่เองคือปัญหาท าให้รายได้ 
ของประเทศหายไป ๗๐ เปอร์เซ็นต์ เอามาจากไหนตัวเลขนี้ ไปถามกูรูทางเศรษฐกิจทุกคน
ตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีชวน ท่านอะไรเป็นนายกรัฐมนตรีมานี่ประเทศไทยอยู่ได้ด้วยจีดีพี 
(GDP) ๑๐๐ บาท เอาจากต่างชาติ ๗๐ บาท ในประเทศ ๓๐ บาท ๗๐ บาทท่ีได้จากต่างชาติ
มันก็ต้องเกิดจากการยอมรับ ความสัมพันธ์อันดีเขายังจะซื้อ ไปมาค้าขายซื้อของเรา  
แต่ถ้าเขาไม่ต้อนรับ ไม่ยอมรับเรานี่ ๗๐ บาทหาย แล้วมะงุมมะงาหรากันอยู่ท่ี ๓๐ บาท 
ก็จริงเลยครับ ท่านไปดูตัวเลขสิ ปี ๒๕๕๗ ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีตัวเลขการส่งออก ตัวเลข
เงินน าเข้าตกลง ๆ จาก ๗๐ หายไป ๆ เพราะฉะนั้นการไม่ยอมรับจากต่างประเทศนี่เป็นเหตุ
ของความล้มเหลว เป็นปมด้อย ท่านฝืนอย่างไรก็ไม่ได้หรอก มีขยันหน่อยท่านจุรินทร์ 
บินออกต่างประเทศจนแทบตายนี่ แต่ว่าการเจรจามันไม่ได้ผล แต่ว่าวันนี้ถ้ามีนายกรัฐมนตรี
คนใหม่ต่างชาติยอมรับปั๊บความสัมพันธ์เต็ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ปั๊บ เขาให้เกียรติสูงส่งปั๊บ 
ไปโลดเลยครับ ท่ียากกลายเป็นง่าย สินค้าเกษตรก็ไปเลย แต่นี่ถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้ 
มันก็คืออย่างนี ้ 
 

- ๒๘/๑ 
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สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       รัชนีพร ๒๘/๑ 
 
       อันต่อมาพอต่างชาติไม่ยอมรับ อุปสรรคใหญ่ ท่ีสุดท่านผู้น าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎรพูดย้ าแล้วย้ าอีก คือความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ  
ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ ไร้ประสิทธิภาพทางพระท่านพูดว่าอย่างไรรู้ไหมครับ 
พระนี่ใช้ความลึกซึ้งหน่อยนะ ใช้ภาษาลึกซึ้งบางครั้งแล้วเราก็อธิบายไม่ออกนะ ท่านใช้ค าว่า
ปัญญา ต้องมีปัญญา ต้องอุดมด้วยปัญญา ปัญญามาประกอบด้วย ปัญญาในการคิด ปัญญา
ในการท า ปัญญาในการแก้ปัญหานั่นล่ะ นั่นล่ะคือประสิทธิภาพ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พูดไว้ ตรัสไว้ สอนมนุษย์ ค าหนึ่งฟังนะทุกท่านะครับ ผู้ซึ่งไม่มีปัญญาจะหาทรัพย์ไม่ได้  
แม้เขาหาทรัพย์ไว้ให้ก็ครองทรัพย์ไม่อยู่ โปรดฟังอีกครั้งนะครับ ผู้ไม่มีปัญญาจะหาทรัพย์ไม่ได้ 
แม้มีคนหาทรัพย์ให้ก็ครองทรัพย์ไม่อยู่ เพราะฉะนั้นการครองทรัพย์ก็ต้องใช้ปัญญานะ  
ใช่ไหมท่านรัฐมนตรีครับ เอามรดกให้ลูก ลูกไม่มีปัญญามันไปผลาญหมด จบ นี่ผมก าลัง 
จะบอกอะไรครับ ความไร้ประสิทธิภาพของท่านนายกรัฐมนตรี ๑. ผมพูดให้เห็นโมเดล 
(Model) แล้วนะ ท่านหาเงินไม่เป็น นี่ชัดเลยถ้าหาเงินเป็นนี่ ๗๐ เปอร์เซ็นต์จากต่างประเทศ 
มันไม่หายหรอก ๗๐ เปอร์เซ็นต์จากต่างประเทศมันไม่เข้ามาเลย มันหายก็คือหาเงินไม่เป็น 
พอหาเงินไม่เป็นแล้วท่านหาจากไหน ทีนี้ก็มาขูดคนไทยก็มาเก็บภาษีก็มาขึ้นภาษี มาตรการ
เอา ๓๐ เปอร์เซ็นต์ในประเทศ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ลงทุนเขาก็ไม่ลง เขาก็หนีกันหมด เพราะฉะนั้น
รูปธรรมท่ีเกิดคือตลอดเวลาท่ีท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมานี่ โดยเฉพาะ ๒ ปีหลังเก็บรายได้
พลาดเป้า ปี ๒๕๖๓ พลาดเป้าต้องกู้ชดเชย กู้ชดเชยพลาดเป้า ท่ีไม่พลาดคือไปขูดเลือดกับปู 
จนจะตายยังไปขูดกันอีก นี่ เดชะบุญรถไฟสายสีเขียวยังไม่ขึ้น คนไปโอนท่ีโอนทาง 
ตามส านักงานท่ีดินหน้าเขียว เพราะฉะนั้นท่านก็ได้อย่างเดียว คือมาหาเงินในประเทศ  
หาเงินในประเทศท่านก็ค าเดียวคือภาษี ภาษีทางตรง ผมเคยพูดเห็นกันจะ ๆ ขึ้นภาษีทางอ้อม
ชาวบ้านไม่รู้เร่ืองไปบวกกับราคาสินค้า บวกกับบริการ ชาวบ้านรับทางอ้อม จะตาย แล้วภาษี
ทางตรง ทางอ้อม ทางโค้งนี่ผมตั้งเองนะ  คือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากรัฐ กระนั้นก็ตาม 
ยังไม่เข้าเป้า ท่านต้องกู้เพิ่มทุกปี บอกมาสิปีไหนว่าท่านไม่ได้กู้  นี่คือการหาเงินไม่เป็น  
แล้วมาหาในประเทศ พอหาในประเทศมันก็ไม่ได้ ต่างประเทศก็ไม่ได้ ในประเทศขูดกับปู 
ปูมันก็ไม่มีให้ขูดในท่ีสุดกู้ท่านจึงกู้ อยู่ได้ด้วยการกู้ กู้แล้วกูเล่าแวรี (Very) กู้ ท่ีผู้สื่อข่าวพูด 
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วันนี้จึงกู้มากเป็นพิเศษ แล้วนี่ก็ปี ๒๕๖๔ วางแผนจะกู้ผมพูดไปแล้ว แล้วท่ีส าคัญท่ีสุดหาเงิน
ไม่เป็นมาขูดในประเทศ ขูดไม่ได้ก็กู้ กู้มาแล้วใช้ไม่เป็นมันเจ็บปวดเดี๋ยวท่านไชยา พรหมา  
จะมาบอก ท าไมต้องเป็นท่านไชยา พรหมา ก็ท่านไชยา พรหมมา เป็นประธานคณะกรรมาธิการ
ติดตามการใช้งบประมาณ  ท าไมบอกว่ากู้ ไม่ เป็นครับ  ใช้ไม่เป็น  ๑. ตั้งงบประมาณ 
ก็ไม่สอดคล้อง พูดกันมาตั้งจะคอแตกแล้ว ประเทศเกิดโควิด (COVID) มีปัญหาเศรษฐกิจ 
ไปกู้ซื้ออาวุธ ไปกู้ท าอย่างอื่นนี่เขาเรียกตั้งไม่เป็น  พอตั้งตรงบ้างเกิดอะไรครับ ใช้ไม่ทัน 
บอกมาสิว่าปีไหนท่ีท่านไม่มีเงินค้างท่อ เดี๋ยวท่านไชยามาบอกค้างท่อทุกปี ค้างท่อพี่น้อง
ประชาชนชาวบ้านฟังนะ ก็คือใช้เงินไม่ทัน เงินน้อยต้องกู้ กู้ยากเถียงกันว่าแบ่งตรงนั้นตรงนี้ 
แบ่งให้ตรงนั้นหน่อย แล้วไม่พอใช้ไม่ทันน่าเจ็บใจท่านประธานครับ เงินค้างท่อ ประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารวัดกันตรงไหนอันหนึ่ง  วัดตรงท่ีบริหารงบประมาณ นายกรัฐมนตรีชวน 

นายกรัฐมนตรีชวลิต  นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ เอามาดูใส่กัน สิ  มีเงินให้แต่ใช้ไม่เป็น  
นี่มันก็ไม่เกิดประโยชน์ ท่านเป็นคนบริหารท่ีล่าช้า ท่านไปดูสภาพัฒน์พูดวันนี้สิ เศรษฐกิจ 
ดิ่งเหว เศรษฐกิจจะฟุบยาว เหตุเพราะงบล่าช้า โควิด (COVID) ----------------------------------- 
 
                                  - ๒๙/๑ 
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งบออกล่าช้า และโควิด (COVID) เพราะฉะนั้น ๑. ท่านหาเงินไม่เป็น ๒. ท่านท าอะไรครับ 
ท่านมาขูดรีดภายใน ๓. ท่านก็ใช้ไม่เป็นอีก และท่ีส าคัญท่ีสุดท่านครับ ใช้เงินไม่เป็น 
มันบ่งบอกชัดเจนว่าน่าเจ็บใจท่ีสุด วันนี้งบท่ีท่านไปขอกู้ ปี ๒๕๖๓ กู้ประจ าปีไม่พอ แล้วก็มา
ขอกู้ ฉุ ก เฉินอีก ๑ ล้ านล้ านบาท แล้ วมากู้ ชด เชยรายได้อี ก  แล้ วก็ ไปโยกงบอีก  
๘๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่สิ่งท่ีเห็นคืออะไรรู้ไหมครับ ๑ ล้านล้านบาทนี่ผมตามดูนะครับ  
บอกว่าจะไปเยียวยา ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้วก็จะเอามาฟื้นฟูอีก ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ฟื้นฟูคืออะไร นี่ดีใจนะครับตอนตั้งงบประมาณมาขอท่ีสภา โอเค (OK) อย่างน้อยแจกกันกิน  
๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แจกกันกิน แล้วยังแบ่งไว้ส าหรับสร้างอนาคต สร้างโพรดักทิวิตี 
(Productivity) สร้ างกิ จกรรมทางเศรษฐกิจ  คือฟื้ นฟู ให้มันหวั งผลในปีนี้  ปีหน้ า  
๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาทก็หวังผลว่าท่านจะรีบเอาไปใช้ กิจกรรม 
ในหมู่บ้านก็จะเกิด เศรษฐกิจก็จะเกิด ศักยภาพทางเกษตรก็จะเกิด ศักยภาพการท่องเท่ียว 
ก็จะเกิด กับ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนี่ ยังมีภาพท่ีหวัง ยังมีท่ีเป็นความหวังบ้าง เอาเข้าจริง 
ผ่านมา ๖ เดือนพวกผมอภิปรายในสภา งบ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาทตอนนั้นใช้ไปเพียง 
๗๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท อนุมัติไป ๗๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่เดี๋ยวนี้โอเค (OK) พอเกิดโควิด 
(COVID) ปุ๊บป๊ับใช้ไป ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เหลืออยู่ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้วท่านท าอะไร
รู้ไหม ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนี่ ท่านก็ไปโยกจากฟื้นฟูมาเยียวยา เยียวยาใครครับ เยียวยา  
มาตรา ๓๓ พวกประกันสังคม ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่านโยกมา แล้วมีข่าวว่าจะโยกมาอีก 
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท่ีส่งไปแล้วใครใช้จ่ายช้า ใครยังไม่จัดซื้อจัดจ้าง ดึงคืนหมด เอามาแก้ปัญหา
รายวันคือแจกกันกินโครม ๆ กันอยู่นี่ ควรแจกไหมพี่น้องประชาชน ต้องควรสิ เขาจะตาย 
ก็ต้องให้เขา โดยเฉพาะพวกมาตรา ๓๓ ปี ท่ีแล้วน้ าตาท่วมประเทศ เยียวยาทุกคน 
แต่ไม่เยียวยาพวกประกันสังคม ปีนี้ให้พวกมาตรา ๓๓ โอเค (OK) แต่เงินท่ีไปเอามา  
ท่านไปเอามาจากท่ีมันจะเป็นเงินอนาคตท่ีจะฟื้นฟูเศรษฐกิจ จะไปสร้างแหล่งน้ า  ไปจ้าง 
ขุดลอกเหมืองฝาย จะไปสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไปส่งเสริมการท่องเท่ียว พวกนั้นคือ  
จะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ก็เอาเป็นว่าแจกกันกินอย่างเดียว ไม่ต้องไปสร้าง ไม่แปลงมันแล้ว 
นี่คือความหมายของค าว่าใช้เงินไม่เป็น  
 



๖๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      กมณฑ์มาศ ๒๙/๒ 
 
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ความไร้ประสิทธิภาพของท่านท่ีมันชัดเจน  
ผมพูดไปแล้ว ย้ าอีกทีก็คืออบายมุข ท่านจนปัญญาแล้ว วันนี้ต ารวจไม่น้อยให้ข้อมูลผมมา  
ผมต้องฝากขอโทษผ่านไปทางอากาศนี่นะครับ เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ท่านจเรต ารวจ ให้ข้อมูล
บ่อนผมมาเยอะ ผมกะจะฉายขึ้นจอ ท่านจะได้รู้ว่าบ่อนอยู่ท่ีไหน ๆ อะไรเยอะเลยอยู่ในนี้ 
วันนี้มันฉายไม่ทันหรอกครับ ขอโทษ เพราะผมตั้งใจท่ีจะทอล์กโชว์ (Talk show) ไปแบบ 
ไม่ต้องไปมีแผ่นอะไรหรอก เวลามันน้อย หนี้ไร้ประสิทธิภาพ แล้วท่ีเจ็บปวดท่ีสุดทีนี้  
โลกไม่ยอมรับ ไร้ประสิทธิภาพ หาเงินไม่เป็น กู้ไม่พอ มาโกงอีก ตัวท่ีส าคัญก็คือท่านมี 
การทุจริต การทุจริตนี่เป็นเหตุของท่านล้มเหลวในการแก้ปัญหาประเทศนะครับ ล้มเหลว  
ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจคือทุจริตก็ตัวหนึ่ง ถ้าบอกว่าทุจริตปั๊บ เป็นข้อหาอมตะ ฝ่ายค้าน 
ก็ต้องด่ารัฐบาลโกงละ พูดมาเลย วันก่อนนายกรัฐมนตรีก็บอก ป.ป.ช. บอกว่าโกง  
ไม่เชื่อหรอก ถ้าจะไปนับเอาจ านวนคดีมันไม่ใช่ ท่านครับ ถ้าบอกว่าโกงนี่กล่าวหาลอย ๆ  
ไม่เป็นธรรมกับท่านนะครับ ผมยกตัวอย่างให้เห็นอย่างนี้ครับ ปี ๒๕๖๐ อันนี้อาจจะเป็น
ปลายรัฐบาลนั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดอกเตอร์เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประทานโทษ
ขอเอ่ยนาม เขาท าวิจัยร่วมกับดอกเตอร์ธนวรรธน์ พลวิชัย เขาก็ชี้แจงแถลงออกมาว่า 
ยุคของท่านโกงมากท่ีสุด โกงท่ีสุดเลยตอนนั้น เขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นเม็ดเงินหายไป 
๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ท่านไปดู ไปเปิดดู เข้าไปในคลิป (Clip) ตอนนี้ก็ได้ ปี ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาบอกว่า เป็นการโกง ไปเสียค่าใต้ โต๊ะ เงินหายไป  
๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท นั่นปี ๒๕๖๐ ----------------------------------------------------- 
 

- ๓๐/๑ 
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ต่อมาปี ๒๕๖๒ ก็ ป.ป.ช. เลยทีนี้ ลูกน้องท่านหรือเปล่าไม่รู้นะ คนนินทาว่าอย่างนั่นแหละ 
ถ้าลูกน้องเอ่ยอย่างนี้ก็เหลือเกินแล้วละ ป.ป.ช. เขาก็บอก ปี ๒๕๖๒ มีการทุจริต เม็ดเงิน
หายไป ๒๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทในช่วงรัฐบาลประยุทธ์นี่ และปี ๒๕๖๒ ท่านปรึกษากันเสีย 
เรียกข้อมูลมาดู หรือกดท่ีโซเซียล (Social) วันนี้ก็ได้ แต่ล่าสุดปีนี้ ปีนี้เลย ซีพีไอ (CPI)  
คอร์รัปชัน (Corruption) เท่าไรครับ เขาบอกว่ารัฐบาลไทยวันนี้ติดอันดับ ๑๐๔ จาก  
๑๘๐ คะแนน ความโปร่งใสอยู่ท่ี ๓๖ เท่ากับปีก่อน ๆ นั่นก็หมายความว่าการทุจริตยังมาก  
ยังไม่มีอะไรดีขึ้น ถ้าพูดอย่างนี้ก็ยังจะเป็นเรื่องของสถิติ เอาความจริงเลยไหม เอาเป็นเคส 
(Case) เลยไหม ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ผมจะชี้ให้เห็นเลยว่า ป.ป.ช. เขาพูดมาเป็นล าดับ ๆ 
ว่าทุจริตมากในรัฐบาลท่าน แล้วมีคนไปเปรียบเทียบด้วย ไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์
ด้วย เขาบอกว่าปีแรก ๆ ไม่ต่างกัน ไหนมาโจมตีพวกมาจากการเลือกตั้งมาก รัฐบาล คสช. 
ไม่เห็นต้องไปใช้จ่ายอะไร ไม่ต้องไปหาเสียงเลือกตั้งเลย แล้วไปทุจริตท าไม ท าไมเท่ากับ  
ยิ่งลักษณ์ เอาเถอะ ผมจะยกตัวอย่างให้ดูเป็นรายเคส (Case) ในรัฐบาลชุดนี้ท่ีเป็นข่าว 
เป็นคราวอยู่นี่ผมจะน าท่านไปท่ีภาคเหนือ ไปท่ีอมก๋อย ไปท่ีแม่สะเรียง ท่ีนั่นมีหมู่บ้าน
ชาวเขา เหตุเกิดท่ีกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน เป็นข่าวแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่หรอก เขาบอก
ว่า กอ.รมน. ซึ่งท่านเป็นคนรับผิดชอบ กอ.รมน. ท าอะไรครับ กอ.รมน. ก็ไปท่ีนี่ ไปจัดท า
โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ไปท าอีท่าไหนไม่รู้ละ ข่าวมันออกมาว่า ๔๕ ล้านบาท คนก็หูผึ่ง 
ท่ัวประเทศ โอ๊ย อะไรแพงขนาดนั้น ผมก็ว่าแพงจริง ๆ แหละ แบบนี้โซลาร์เซลล์ (Solar Cell)  
ฝังเพชรแน่ เลี่ยมทองด้วย ราคาถึงจะประมาณนี้ ฝังเพชรเลี่ยมทอง แล้วอะไรรู้ไหมครับ  
กอ.รมน. ก็มาชี้แจงดูดีนะ บอกว่าท่ีมันแพง แพงจริงเพราะมันไม่ใช่เฉพาะโซลาร์เซลล์ (Solar 
Cell) นะ มันเป็นเรื่องของการท าระบบไฟฟ้าท้ังหมู่บ้าน ดูดีเหมือนจะจบ เหมือนว่าเคลียร์ 
(Clear) นะท่านนายกรัฐมนตรีครับ อันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะท่าน กอ.รมน. ท่านดูแลนะ 
ทหารของท่านนะ แต่พอ ป.ป.ช. ไปลงตรวจสอบพื้นท่ีพบความจริงอยู่ ๔-๕ ประเด็น 
ประเดี๋ยวคุณวิสาร เตชะธีราวัฒน์ จะมาขยายความ ๑. แพงจริง เกินเหตุ ๒. ไม่มีการติดตั้งจริง 
นี่ ป.ป.ช. เขาเห็นนะ อย่างไรท่านก็ชี้แจงก็แล้วกันมีโอกาส ๓. ติดตั้งแล้วใช้ไม่ได้ที่แม่สะเรียง
นี่ ป.ป.ช. จังหวัดนั้นเขาแถลงเลย แถลงว่าอย่างไรครับ ๖ จุด ใช้ได้จุดเดียว แล้วประการต่อมา 
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ก็คือไม่ยอมตรวจรับ กรรมการไม่ยอมตรวจรับ นี่ก็เอาเป็นว่าเรื่องของการทุจริตตรงนี้  
มันอยู่ในหน่วยอาณัติของท่านเป็นทหารด้วย คุณวิสาร เตชะธีราวัฒน์ จะมาอธิบายขยายความ 
ถ้าท่านชี้แจงได้ พวกผมก็โอเค (OK) ไม่ติดใจกัน ชี้แจงไม่ได้ท่านก็ต้องรับผิดชอบนะ  
หรือจะไปบอกว่าไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพ่ือน ส่วนประชาชนลอยแพมันเลย พวกท่าน
มีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ถ้าสีเดียวกัน อนุโลม ปกป้อง จบ 
ส่วนชาวบ้านลุงมีลุงมาไม่มีรุ่น ไม่มีสี ท านาท าไร่ มันไม่รุ่นช่างมัน ตายสิ  อันนี้จะพิสูจน์ละ 
ท่านนายกรัฐมนตรีครับ สุจริต ไม่สุจริตมาดูตรงนี้  
   ท่านประธานท่ีเคารพครับ จากแม่สะเรียง ผมจะน าลงมาดูท่ี อสค. อันนี้ 
ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอก องค์การคลังสินค้า เหตุเกิดอะไรครับ เหตุเกิดก็คือไปซื้อถุงมือยาง  
เกิดโรคโควิด (COVID) ก็ยังได้ถุงมือยางเยอะ อสค. ก็บอกว่านี่ตามข่าว คนใน อสค.  
เขาลุกขึ้นมาร้องเรียน ผู้อ านวยการรักษาการก็ไปเซ็นสัญญาเกือบแสนกว่าล้าน เกือบ 
๒๐๐,๐๐๐ ล้าน เพื่อจะซื้อถุงมือยางกัน แล้วก็โอนเงินมัดจ าให้เขาเรียบร้อย ๒,๐๐๐ ล้านบาท 
พอไปตรวจสอบไม่มีของ เรียกว่าทุจริตแล้ว ส าคัญว่ามันทุจริตท่ี ผอ.อสค. หรือเปล่า  
มันถึงรัฐมนตรีหรือเปล่า ถึงคนในรัฐบาลหรือเปล่า รัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงดีนะ ถ้าชาวบ้าน
ฟังแล้วเคลิ้มแล้วเชื่อเลย ------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๓๑/๑ 
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สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วิชชุดา ๓๑/๑ 
 
แจ้งความแล้ว ส่ง ป.ป.ช. แล้ว คนผิดก็ว่าไปตามผิด ไม่มีทางรอดได้ ใช ่เคลียร์ออกตัวเอง จบ 
ก็ดูจริงใจ ไม่จริงใจเขาจะไปกล้าแจ้งจับหรือ คนรับกรรมไปแล้ว กัมมุนา วัตตติ โลโก  
ผอ. คลังสินค้าท าก็ต้องรับกรรม รัฐมนตรีไม่เกี่ยว ใช่ จบ แต่เบื้องลึกมันไม่ใช่อย่างนั้นสิ 
ท่านรัฐมนตรี ท่านระวังนะ นั่งเรือมาด้วยกัน พอเขามาชาร์จ (Charge) เขาได้ก็ถีบกันลงเรือ
แล้วบอกนัดกันไปรอท่ีปากทางนะ มึงว่ายน้ าไปนะ ขึ้นฝั่งแล้วค่อยกูจะช่วยมึง เขาจะแฉนะ
ว่ามันยุ่งเกี่ยว พัวพัน สอบสวนเชิงลึกแล้วมันไปเกี่ยวกับคนในรัฐบาล เกี่ยวกับใครท่ีดูแล 
รัฐมนตรีไปจนถึงรองนายกรัฐมนตรี จุดหมายปลายทางเรื่องนี้นู่นจะส่งถุงมือยางไปขาย
สหรัฐอเมริกาโน่น มายืมมือ อสค. เรื่องนี้ทุจริต เอาละ เรื่องนี้ท่านประเสริฐ จันทรรวงทอง  
จะมาอธิบายขยายความ เตรียมตอบ แต่ท่ีส าคัญกว่านี้โกงท้ังแผ่นดิน ท่านมาดูท่าน
นายกรัฐมนตรี โกงท้ังแผ่นดิน มาดูท่ีนี้คืออะไร ผมจะน าท่านไปท่ีภาคอีสาน ไปท่ีจังหวัด
ขอนแก่น อ าเภอบ้านไผ่ ท่ีนั่นมีแก่งอยู่แก่งหนึ่ง แก่งท่ีเป็นคูเมืองเป็นดินชุ่มอุดมสมบูรณ์  
แก่งละว้า ท่ีแก่งละว้าอยู่อ าเภอบ้านไผ่นี่เขาท าอะไรครับ ได้งบขุดลอก งบภัยแล้งท่านนี่ 
หมื่นกว่าล้านนี่ แล้วขุดลอกมันผิดตรงไหน ผิดสิ ก็งบมัน ๑๕ ล้านบาท แล้ว ๑๕ ล้านบาทมัน
ผิดอะไร ก็ไปซอย ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๓๐ โครงการ  
๓๐ สัญญา ท้ัง ๆ ท่ีมันเป็นบ่อเดียวกัน อยู่ท่ีเดียวกัน ถ้าผมได้ฉายภาพถ่ายทางอากาศ 
จะเห็นเลยมันเป็นเหมือนไส้กรอก เปราะ เปราะ เปราะ นั่นคือ ๑๕ ล้านบาท แก่งละว้า 
แทนท่ีจะไปจัดซื้อจัดจ้าง ๑๕ ล้านบาทสัญญาเดียว มันจะเข้าสู่การประมูลเป็นอีบิดดิง  
(e-Bidding) รัฐบาลจะได้รักษาผลประโยชน์ นี่ไปซอยกันเป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๓๐ โครงการ ๓๐ โครงการไกลกันไหมล่ะ มันก็ต่อกันอยู่แค่ ๑๐ เมตร
เป็นไส้กรอก แล้วจ้างกันเท่าไรรู้ไหมครับ ๔๗๖,๒๐๐ บาท เท่ากันเป๊ะ ๓๐ โครงการ นี่คืออะไร 
นี่คือเจตนาท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างเล่ียงกฎหมาย ถ้าซื้อสัญญาเดียวกันมันต้องเป็นสัญญาเดียวกันสิ
มันเป็นหนองเดียวกัน แต่สัญญาเดียวมัน ๑๕ ล้านบาท ท่านประธาน ต้องอีบิดดิง (e-Bidding) 
ต้องประมูล ช่วยตัวเองมาด้วย พรรคพ้องไม่ได้นั่นไม่ได้ เปอร์ เซ็นต์ ก็ซอยมันเป็น  
๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๓๐ โครงการ ชัดไหมท่าน  
แล้ว ๓๐ โครงการนี่แสบนะ ท่านไปดูสิ ชาวบ้านไม่อยากได้ เขาไม่รู้ ไม่ประชาคมเขา  
 



๖๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วิชชุดา ๓๑/๒ 
 
ถ้าถามเขาเอาเงินมาตรงนี้ เขาจะท าอีกท่ี เขาจะท าตรงโน้นแต่คุณมาขุดตรงนี้ท าไม  
ผมได้ข้อมูลมาจากไหน ก็ชาวบ้านมาร้องผมหวังพึ่งสุทิน อ้ายท่ีเราอยากได้ไม่ท า อ้ายท่ีเรา  
ไม่อยากได้มาท า ก็ไม่ท าอย่างไรล่ะ ไปขุดดินเดิม ขุดบ่อเดิม ถมบ่อเดิม ขุดบ่อเดิม ถมบ่อเดิม 
ไปดูสิ นั่นก็หมายความว่าตบตาสิ แล้วรู้ไหมว่าแสบกว่านั้นอีก ท่านนายกรัฐมนตรีครับ  
ท่านไปลงพื้นท่ีถามเขานะ ใช้กลยุทธ์หน่อยถ้าอยากได้ความจริง อ้าย ๔๗๖,๒๐๐ บาทนี่ 
คนท าจริงได้แสนแปด แบ็กโฮ (Backhoe) ท่ีไปเอางาน เจ้าของแบ็กโฮ (Backhoe) ไปจ้าง 
ได้แสนแปด แสนแปดยังได้ก าไรเลย แล้วเหลือจากแสนแปดไปถึงสี่แสนเจ็ดไปไหนครับ  
มันก็เข้าพุงหมาสิ ข่าวว่าคนหนึ่งได้ตั้ง ๓๖ เปอร์เซ็นต์ ๓๖ เปอร์เซ็นต์แบ่งคนด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างไป ๒๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ ส.ส. พรรคท่าน ไปดู ไม่อยากเอ่ยชื่อหรอก ถ้าอยากรู้
ความจริงไปดูเลย ท าไมผมถึงบอกว่าโกงท้ังแผ่นดิน ลักษณะนี้มีทุกจังหวัด มีทุกจังหวัด 
งบภัยแล้งนี่อ้ายซอยสัญญา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท หลบเลี่ยง
การอีบิดดิง (e-Bidding) แล้วมันแสบตรงไหนรู้ไหมครับ ถ้าคิดดี ๆ นะอ้าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ท่ีตั้งไว้ คนท าจริง ๆ แสนแปดมันหายไปเท่าไร เป็น ๒๗ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นท่ีได้ใช้จริง 
นอกนั้นไปแบ่งกันใช้ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทท่ีท่านจัดลงไปถ้าเป็นแบบนี้ทุกพื้นท่ีนะ ได้ใช้จริง ๆ  
เป็นเม็ดเป็นงานก็คือ ไม่ เกิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท อีก ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาทกินกัน 
แล้วถ้ากินกัน แสบกว่านี้ไม่พอนะ ถ้ากินกันแล้วชาวบ้านได้ประโยชน์บ้างไม่ว่า ---------------- 
 

- ๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          วันทนา ๓๒/๑ 
 
กินแล้วหนองอะไรพวกนี้ชาวบ้านเขาไม่จ าเป็นเลย แล้วท่ีป้ายบอกหนองนี่ โครงการนั้น 
งบเท่านี้ ผู้ควบคุมก่อสร้างเท่านั้น เท่านี้ ไปตั้ง แต่หันหน้าลงไปท่ีหนองไม่ให้ชาวบ้านอ่านได้ 
ตั้งให้ใครอ่าน ตั้งแต่หันหน้าป้ายลงหนอง แบบนี้มีทุกจังหวัด ท่านนายกรัฐมนตรี เอาสิ  
ท่านอยากรู้ตรวจดูสิ ไม่ต้องลงไปพื้นท่ี ก็ดูในเล่มงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ท้ังหลายเรียกมาดูสิ นี่เลี่ยงงบประมาณท้ังนั้น แล้วผมถามว่าท าแบบนี้ฟื้นฟูเศรษฐกิจได ้
ตรงไหน ศักยภาพด้านการเกษตรเกิดตรงไหน ศักยภาพการท่องเท่ียวเกิดตรงไหน เพราะฉะนั้น
ท่านจ่ายเงินลงไปมันถึงฟุบ ๆ มันถึงไม่ฟูอย่างไร เงินลงไป อัดลงไปเท่าไร เป็นนายกรัฐมนตรี
มา ๒๓ ล้านแล้ว ๒๓ ล้านล้านนะท่านเป็นนายกรัฐมนตรี อัดลงไปมันไม่ฟู อัดลงไปมันหาย 
มันหาย มันหาย ส่วนหนึ่งไปเข้าห้างใหญ่ ส่วนหนึ่งก็ไปเข้าอย่างนี้ ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
ใช้จริงไม่เกิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท โกงท้ังแผ่นดินมีทุกจังหวัด แล้วทีนี้ โกงแบบทุจริต 
เชิงนโยบาย ท่านมาฟัง ทุจริตเชิงนโยบายนี่แสบมีด้วยนะ มีทุกขนานนะ ทุจริตเชิงนโยบาย
ไปดูกระทรวงพาณิชย์ สินค้าเกษตรนี่ล่ะ เจ็บแสบมาก ก็ชาวบ้านจะเป็นจะตายอยู่ ขายเต็มท่ี 
ท านา ๒ ปี เขายังเป็นหนี้ แล้วยังมีอารมณ์ไปทุจริตเชิงนโยบาย ท่านจุรินทร์อยู่ไหมครับ ท่าน
พูดดีนะ เกษตรกรต่อไปนี้ได้เงิน ๒ กระเป๋า กระเป๋าซ้ายคือขายกับโรงสี กระเป๋าขวารัฐบาล
เพิ่มให้  นั่นคือส่วนต่าง  นั่นคือการประกันรายได้  ไปขายได้  ๙ บาท ราคาประกัน  
๑๕ บาท นั่นคือรัฐควักเพิ่ม ๖ บาท ได้ท้ัง ๒ กระเป๋า ยิ้มเลยจริง ถ้าได้แบบนั้นจริง ดีจริง  
แต่มันมีข้อผิดสังเกตอะไร ฟังนะถ้าท่านรัฐมนตรีอยู่ท่ีนี่ตอบผม ท่านไม่ต้องมาถามหาใบเสร็จ
จากผม แต่ท่านเอาใบรับประกันว่าไม่โกง บอกผมก็แล้วกัน วันท่ีท่านประกาศส่วนต่าง  
ราคาเป้าหมายสมมุติเขาขายท้องตลาดอยู่ดี ๆ ข้าวหอมมะลิ ๙ บาท เขาซื้อขายกันอยู่นี่  
พอท่านประกาศราคาเป้าหมายปั๊บ สังเกตไหมตกลงตั้งแต่วันถัดไปเลยราคา ข้าวเปลือก 
ก็ลดลง ๆ จาก ๘ บาท ๗ บาท ลงมาจนถึง ๕ บาท ๖ บาท ยางพาราก็เอากับเขาด้วย  
อยู่ดี ๆ ๖๐ บาท พอประกาศราคา เป้าหมายจะได้ส่วนต่างปั๊บ ตกลงมาท่ี ๔๐ บาท  
เพราะอะไร เพราะอะไรดูดี ๆ ตรงนี้ชาวบ้านรู้ไม่ทันหรอก ก็คือจริ ง ๆ แล้วถ้าเขาขาย  
๙ บาท พ่อค้าต้องควักสตางค์ ๙ บาทต่อกิโลกรัม ต่ าอยู่แล้ว จะตายอยู่แล้ว พอมีรัฐบาล 
ไปประกาศว่า ๑๕ บาท เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะควักให้อีก ๖ บาท พ่อค้าโรงสีก็ลดลงสิ  
 



๗๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          วันทนา ๓๒/๒ 
 
ลดลงเหลือเท่าไร จาก ๙ บาท ท่ีเคยซื้อไปซื้อท่ี ๖ บาท ซื้อท่ี ๖ บาทก็หมายความว่ารัฐบาล
แทนท่ีจะควักเพิ่ม ๖ บาท รัฐบาลก็ควักเพิ่มแทนพ่อค้าไปอีก บวกสามไปอีก หกบวกสาม 
เป็นเก้า รัฐต้องควักเพิ่ม เพราะพ่อค้าลดราคาลงจากวันท่ีประกาศราคา มันผิดสังเกตตรงนี้ 
ว่าพอท่านประกาศราคาเป้าหมาย ราคาท่ีต้องชดเชยปั๊บ ท าไมราคาสินค้าเกษตรตกลง  
ตกลง ตกลง อ้ายท่ีตกลงก็เพราะว่าจะจ่ายน้อยลง ให้รัฐควักเงินไปเพิ่ม นี่คือภาระของรัฐ  
นี่คือการทุจริตเอาเงินรัฐไปจ่ายแทนพ่อค้า แล้วท่ีประหยัดลง ๓ บาทไปไหน ฟังนะ ท่ีพ่อค้า
เคยซื้ออยู่ ๙ บาท แล้วพอประกาศราคาปั๊บ เขาถอยลงไปซื้อท่ี ๖ บาท เขาประหยัด ๓ บาท 
๓ บาทไปไหน ตอบผม เขานินทาว่าใน ๓ บาท ท่ีพ่อค้าประหยัดก็เอามาให้เจ้าของนโยบาย 
เอามาให้เจ้าของนโยบาย สุทิน ไหนใบเสร็จ ไม่ต้องถามหาใบเสร็จ ผมถามท่านกลับ เปิดช่อง
อย่างนี้ท่านรับประกันไหมว่าจะไม่มีทุจริต ช่องนี้ช่องใหญ่ไหมส าหรับจะทุจริต ท่านมีหน้าท่ี
ว่าเอาใบรับประกันว่าไม่โกงมาให้ผม อย่ามาถามใบเสร็จจากผม เพราะเพียงราคามันตกลง
ผิดสังเกต มันเชื่อได้ว่าไม่ปกติ ถ้าผมจะคิดว่ารัฐมนตรีได้ส่วนต่างแบ่งกับพ่อค้า ท าไมจะคิดไม่ได้ 
แล้วประกันให้ใคร นโยบายนี้ประกันให้พ่อค้าหรือประกันให้เกษตรกร แล้วส่วนต่างกว่า 
จะได้ ไม่ได้ทุกเม็ดด้วย ท่ีไม่ได้เพราะอะไร ก็มีราคาอ้างอิง ไม่ได้จริง ---------------------------- 
 

                 - ๓๓/๑ 
 
 

 
 
 

 

 

 



๗๑ 

 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    เพทาย ๓๓/๑ 

แล้วกว่าจะได้ชาวบ้านขายได้กระเป๋าซ้ายไว้กระเป๋าแล้วนี่ รอกระเป๋าขวา กี่เดือนจะได้ 

ช่วงเวลาท่ีกี่เดือนจะได้รู้ไหมครับ ค่าเกี่ยว ค่าปุ๋ย ค่าอะไรก็มาทวง เขาก็ไปกู้เงินดอก  

ไปกู้ทุนนอกระบบมาใช้จ่าย ชาวบ้านรอเงินสดก็ไปกู้ท้ังนั้นละครับ ชาวนาก็ไปกู้เงินทุน  

นอกระบบมาหมด ธ.ก.ส. ก็ทวงก็ไปกู้นายทุนท่ีหน้า ธ.ก.ส. ใช้หนี้กองทุนหมู่บ้านไปก่อน  

พอส่วนต่างท่านออกปั๊บก็พอดีเลยกับดอกเบี้ย จบข่าวภาคค่ า หมายความว่าอย่างไร ส่วนต่าง

แทนท่ีชาวนาจะได้ ได้นายทุนเงินกู้โดยไม่เจตนา แต่ห้วงเวลาท่ีทอดยาวไปชาวนาไม่มีก าลังต่อรอง 

นี่คือการทุจริตเชิงนโยบาย ถ้าไม่ใช่ ตอบผมมาแล้วตัวนี้มีปัญหาอะไรรู้ไหมครับ มีปัญหา 

ต่อกลไกการตลาดระยะยาว พ่อค้าถอยหลังคาลงมาก็คือท ามาตรฐานราคาสินค้าเกษตรต่ าลงมา 

แต่จ าน าข้าวคือดันให้มันขึ้น ท่านครับ ๓ ปีราคาตกตลอดสินค้าเกษตร แล้วท่านอย่ามาอวด

ผมนะว่าปีท่ีแล้วสูงราคาข้าว สินค้าเกษตรราคาข้าวสูงปีท่ีแล้วใช่ สูงเพราะอะไรครับ ก็มันแล้ง 

ข้าวไม่มี สูงให้ตายก็ไม่มีข้าวขาย ท้ังแล้งท้ังท่วมก็สูงอยู่แล้ว ดีมานด์ (Demand) ซัพพลาย 

(Supply) มันรู้นี่ท าได้อย่างไร ผมถึงบอกว่าการทุจริตมันมีหลายรูปแบบ ท่านประธาน 

ท่ีเคารพครับ ท้ายท่ีสุดตรงนี้จะมีคนมาพูด ทุจริตเข้ากระเป๋าใคร กระเป๋าใครไม่รู้ รู้แต่ว่า

นายกรัฐมนตรีไม่จริงใจในการปราบปราม ท่านท าไมไม่จริงใจไม่ส่งสัญญาณ ทุ่มเท 

กับการปราบทุจริตให้ชัด ใครพูดค านี้ สุทินหรือเปล่า สุทินก็ใช่ละ แต่มีคนหนึ่งพูดก่อนผม 

เป็นเอฟซี (FC) ท่านนายกรัฐมนตรี เป็นกองเชียร์ท่านนายกรัฐมนตรี ไปดูข่าวโซเชียล 

(Social) สิ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนหนึ่งบอกว่าชอบนายกรัฐมนตรี

ทุกอย่าง แต่เสียอย่างเดียวนายกรัฐมนตรีไม่ทุ่มเทการปราบปรามทุจริต ถ้าเอาจริงเอาจัง 

มันไม่เหลือหรอกนี่แค่บอกสั่งการแล้ว เรียกหน่วยงานมาสั่งการแล้ว สั่ง ป.ป.ช. แล้ว ไม่มีทาง 

ถ้าท าง่ายแบบนั้นเอาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ แต่สิ่งซึ่งมันตรงกันข้ามกับท่ีท่านท า 

ท่านนายกรัฐมนตรีครับ การส่งสัญญาณว่าเอาจริงกับการปราบทุจริตจากหัวนี่ส าคัญ หัวส่าย



๗๒ 

 

หางกระดิก แต่หัวนิ่งหางก็นอน ท่านส่งสัญญาณอะไรรู้ไหมครับ คนท่ีจะปราบทุจริตเขาก็ดู 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ    เพทาย ๓๓/๒ 

นายกรัฐมนตรีอย่างไร เอาจริงหรือเปล่า ถ้าทะเล่อทะล่าไปท าเกินนายกรัฐมนตรีโดนนะ 

สัญญาณท่ีแย่มากท่ีคนจะปราบทุจริตเขาห่อเหี่ยวคืออะไรครับ ท่านและคณะ ๗ คน ไม่ชี้แจง

บัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. เถียงผมมาสิ ในสภาแห่งนี้มีคนเอาเปรียบเพื่อนอยู่ ๗ คน ใครครับ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ท่านวิษณุ เครืองาม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา คุณดอน ปรมัตถ์วินัย คุณชัยชาญ ช้างมงคล ๗ คน เอาเปรียบคน

ท้ังสภา เอาเปรียบอย่างไร คนเหล่านี้ชี้แจงแสดงบัญชีทรัพย์สินหมด นายสุทินก็ชี้แจง ทุกคน

ชี้แจง ข้าราชการชั้นผู้น้อย ซี ๘ ซี ๙ ชี้แจงท่ัวประเทศ แต่ พลเอก ประยุทธ์และเพ่ือน ๗ คน 

ไม่ชี้แจง จริงไหมครับ เข้าเป็นรัฐบาลชุดนี้ท่านไม่ได้ชี้แจงนะ ท าไมไม่ชี้แจงฟังต่อ ท่านก็จะมี

ค าอธิบายได้ อธิบายอย่างไรครับ ก็ชี้แจงอย่างไร ก็ พ.ร.บ. ป้องกันปราบปรามคอร์รัปชัน  

ปี ๒๕๖๐ เขาเขียนไว้ว่า ฟังนะช่องออกของท่าน เขาเขียนไว้ว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ท่านใดท่ีพ้นจากต าแหน่งเก่าไปรับต าแหน่งใหม่ไม่เกิน ๑ เดือน ไม่จ าเป็นต้องชี้แจงแสดง

บัญชีทรัพย์สิน นี่ได้ช่องเลย ก็ท่านออกจากรัฐบาลประยุทธ์ ๑ ประยุทธ์ ๒ ไม่ถึงเดือน ๗ 

ท่านซึ่งคือรัฐมนตรีชุดเก่ามาชุดใหม่ก็เลยไม่ต้องชี้แจง พอไม่ชี้แจงก็ถูกต้องตามกฎหมาย  

สุทินมาว่าอะไร ฟังสิ ว่าสิ สุทินมีท่ีจะว่าด้วยนะ ท่านอ่านตรงวรรคแรกสิเขาบอกว่า วรรคแรก 

ออกจากต าแหน่งเดิมมาสู่ต าแหน่งใหม่ ถ้าไม่เกิน ๑ เดือนไม่ต้องชี้แจง แต่วรรคท้ายบอกว่า 

แต่ถ้าจะชี้แจงก็ไม่ถือว่าเป็นเร่ืองต้องห้าม ถ้าจะชี้แจงไว้เพ่ือเป็นหลักฐานกฎหมายไม่ห้าม --- 

 

                 - ๓๔/๑ 
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สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   นฤมล ๓๔/๑ 
 
พูดง่าย ๆ ว่าเขาเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงจริยธรรมขั้นสูง  แสดงมาตรฐานมากกว่า 
กฎหมายด้วย ถ้านายกรัฐมนตรีบริสุทธิ์จริง ๗ ท่านบริสุทธิ์จริง ท่านก็สามารถแสดงบัญชี
เหมือนเพื่อนได้ ไม่ผิด ถ้าท่านส่งสัญญาณแบบนี้นะ ป.ป.ช. แล้วคนท้ังแผ่นดินปรบมือให้เลย 
นี่ขนาดกฎหมายไปบังคับเขายังแสดงเลย แทนท่ีจะท าแบบนั้นแล้วหล่อด้วย ท าไมไม่หล่อล่ะ 
ท าไมเลือกไม่ชี้แจงล่ะ แล้วรู้ไหมว่ากฎหมายนี้ใครออก ก็ท่านออกเอง ก็ สนช. อย่างไร 
ท่านประธานครับ สนช. นั้นเป็นคนออกกฎหมายฉบับนี้ ก็สรุปได้ว่า สนช. ก็คือท่านนั่นล่ะ 
สั่ ง ได้  สนช .  เป็นคนออกกฎหมายว่ า ให้ เว้น  สนช .  ก็ ยุค ท่านนี่ ถ้ าผมจะบอกว่ า 
ท่านออกกฎหมายเอง ใช้ประโยชน์เอง ละเว้นเอง ผิดตรงไหนบอกมาสิ ก็ สนช. ในยุคท่าน 
ก็มาเขียนกันเอง เขียนเองแล้ว เปิดช่องไว้แล้ว ท่านก็ใช้ช่องนั้น แต่ช่องท่ีจะรอ ช่องท่ีแสดง
สัญญาณ แสดงจริยธรรมของผู้น า ท่านไม่ใช้ล่ะ เขาไม่ห้ามถ้าจะแสดง แบบนี้ถ้าผมจะสงสัย
ท่านว่ามาบริหารประเทศ ๒ ปีเอาเงินไปซุกไว้ไหน สงสัยได้ไหม ได้สิ เพราะท่านไม่ได้แสดง
ทรัพย์สิน แต่พวกผมอยู่นี่ แสดงหมด นี่ คือท่านไม่จริง ใจในการปราบปรามทุจริต  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ความไร้ประสิทธิภาพข้อหนึ่งท่ีผมต้องบอกท่านก็คือท่านบริหาร
ประเทศแบบมั่ว นี่ไม่นั่งอยู่เลย มั่วอย่างไรครับ ไม่มีข้อมูลในการบริหารประเทศ ฟังนะ 
ต้นเหตุของความโกลาหลวุ่นวายนะท่านประธานครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ท่านจะต้อง เป็นคนรับคดี เยอะ  คนจนไม่ ได้ เยี ยวยา  คนรวยได้  ร้องห่มร้อ ง ไห้ 
ความไม่เป็นธรรมท้ังหลายท้ังปวงนี่มาจากการบริหารประเทศท่ีขาดข้อมูล ผู้บริหารยุคใหม่
ไม่มีข้อมูลได้อย่างไรครับ เดี๋ยวนี้ครูโรงเรียนน้อยนิดเดียวเขาก็ต้องอยู่บนข้อมูล ผู้น าองค์กร
เล็กน้อยก็ต้องอยู่บนข้อมูล ข้อมูลท่ีท่านขาดคืออะไร ฟัง ท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยท่านนี่ท่านเคยเห็น จปฐ. เล่ม จปฐ. ใช่ไหมครับ มันมีข้อมูล
พื้นฐานของประเทศท่ีละเอียดที่สุดเห็นภาพประเทศท่ัวถึงทุกขุมขน ๑๒ ล้านครัวเรือนเศษนี่
รู้หมด เป็นข้อมูลฉบับสมบูรณ์ท่ีสุดของแผ่นดินท่ีมี แล้วเป็นข้อมูลท่ีรัฐผู้บริหารประเทศ 
ควรหยิบยกมาเป็นคู่มือในการคิดวางแผนบริหารติดตามการก ากับการของประเทศ  
เขาเรียกว่า จปฐ. หรือความจ าเป็นพื้นฐานครัวเรือน จปฐ. นี่ก็ท ามาตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ ก็มีทุกปี



๗๔ 

 

เล่มปี ๒๕๓๓ เล่มปี ๒๕๓๔ เล่มปี ๒๕๓๕ ไล่มาจนปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ผมนี่เป็นนักวิจัยเก่า 
ผมเคยรับราชการท่ีมหาวิทยาลัยเป็นนักวิจัย ผมท าโพล (Poll) ก็เป็น แล้ววิจัยพวกนี้ ข้อมูลรู้ 
สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   นฤมล ๓๔/๒ 
 
ผมยังชมเลยว่าข้อมูลท่ีเก็บได้กว้างขวาง ลึกซึ้ง แล้วก็ครอบคลุมท่ีสุดคือ จปฐ. ควรค่า 
ท่ีผู้น าประเทศควรเอามาใช้ เป็นประโยชน์ แล้วเขาก็ใช้กันมาทุกยุค ผมเชื่อว่ายุคประธาน
เป็นนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็ใช้ แต่ยุคนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ นี่เป็นอย่างไรครับ  
ฟังนะ ปี ๒๕๖๓ นี่ฟันหลอ มันมีมาหมดปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ มี จปฐ. พอปี ๒๕๖๓ 
ไม่มี ไม่มีเล่มนี้เลย ไม่มีเล่มนี้เลยก็แสดงว่านายกรัฐมนตรีไม่มีข้อมูลสิ เดาส ิก็บริหารประเทศ
โดยมัดตาเดินสิ แล้วมันจ าเป็นอย่างไร จปฐ. โอ้โฮท่านครับ อยู่นั่นเขาบอกอะไรบ้าง 
ครัวเรือนนี้มีกี่คน การศึกษาระดับไหน อาชีพอะไร รายได้เท่าไร หนี้สินเท่าไร มีความจ าเป็น
ในชีวิตอะไร ความต้องการอะไร มีสมาร์ตโฟน (Smartphone) ไหม พ่อใหญ่มี แม่ใหญ่มานี่  
มีไหมสมาร์ตโฟน (Smartphone) มีโทรศัพท์มือถือไหม มีเล่นแอปพลิเคชัน (Application) 
อะไรเป็นไหม บอกหมด ถ้าได้อันนี้มาดูแล้วนี่คุณก็จะเยียวยาตรงเป้า การแก้ปัญหาประชาชน 
ก็จะเข้าเป้า พอเข้าปั๊บอะไรจะเกิด ผลิตผลมันก็เกิด แต่ปี ๒๕๖๓ ไม่มี ท่านประธาน 
จะเชื่อผมไหม ท าไมไม่มี ก็ท ายังไม่เสร็จ วันนี้กรมการพัฒนาชุมชนยังท าไม่เสร็จ ท าไม่เสร็จนี่
อย่าไปโทษอธิบดีเขานะ ผมก็พยายามสืบเสาะแล้ว ผมก็ไม่อยากไปให้เขาเป็นแพะหรอก ----- 
 

- ๓๕/๑ 
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สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    จีรนุช ๓๕/๑ 
 
อย่าไปลงท่ีเขา ผมดูแล้วเขาก็ไม่มีเจตนา แต่มันเกิดท่ีนโยบายท่านผิดพลาด ไปเปลี่ยนระบบ
อย่างไร จากระบบแฮนด์เมด (Handmade) เป็นระบบพิมพ์เป็นรูปเล่ม ส ารวจมาเปลี่ยน 
เป็นดิจิทัล (Digital) เปลี่ยนในขณะท่ีไม่พร้อม พอเปลี่ยนในขณะท่ีไม่พร้อมก็เก็บข้อมูลไม่ได้  
พอเก็บข้อมูลไม่ได้ก็ประมวลผลไม่ได้ พอประมวลผลไม่ได้ วันนี้ผู้รับเหมาท่ีไปเก็บคือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งไม่เอ่ยชื่อ วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนั้นส่งรูปเล่ม ส่งงานไม่ทัน 
พอส่งไม่ทันปั๊บวันนี้เสียค่าปรับวันละ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท แล้วท่ีส าคัญคือนายกรัฐมนตรี 
ไม่มีข้อมูล แล้วมันส าคัญมาก ปีไหนไม่ขาดผมไม่ว่านะ มาขาดปี ๒๕๖๓ อีก ปีซึ่งมันส าคัญมาก 
ชีวิตเปลี่ยนมาก จากเศรษฐีเป็นยาจก จากนรกสู่สวรรค์ ก็ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
โกลาหลวุ่นวาย คนจนกลายเป็นคนรวย คนรวยกลายเป็นคนจน แล้วพี่น้องมือสลอน 
อยากรอการเยียวยาของรัฐ คุณต้องแม่น พอเดาปั๊บเกิดเรื่องร้องห่มร้องไห้เลยคนไม่ได้  
มีเด็กไม่น้อยเลยอยู่ในมหาวิทยาลัย หน้าหวาน ๆ เรียนมหาวิทยาลัยปี ๓ ได้เงินเยียวยา
เกษตรกรเฉยเลย ผู้ใหญ่มี แม่ใหญ่มาจนแทบตายไม่ได้ ไม่ได้เพราะนี่อย่างไร ไม่มีข้อมูล  
และไม่มีข้อมูลคืออะไร ก็คือมัดตา ปิดตาบริหารประเทศ แล้วข้อมูลตัวนี้ใครใช้บ้าง  
เอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลประชาชนท่านจะรู้ วันนี้ยังส่งงานไม่ได้ ตรวจรับได้
อย่างมากก็งวด ๒ อีก ๒ งวดยังส่งไม่ได้ แล้ว จปฐ. ปี ๒๕๖๔ ก็ลูกผีลูกคนอยู่นี่ไม่รู้จะเสร็จ 
ไม่เสร็จ ทีนี้ใครใช้บ้าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ต้องใช้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานก็ต้องใช้ หลายรัฐมนตรีก็ต้องใช้ สรุปแล้วคนตาบอดจูงกันข้ามถนนท้ังหมด
เลยข้างบน เพราะฉะนั้นบริหารประเทศโดยไร้ข้อมูลถือว่าเป็นเหตุของความล้มเหลว  
ท่านประธานครับ  
 มาอีกเรื่องหนึ่ง เอื้อพวกพ้อง คือคิดไม่ดีไม่พอ ต่างชาติยอมรับซ้ าเติมเข้าไปอีก 
ไม่มีประสิทธิภาพหนักเข้าไปอีก ไปทุจริตอีกไม่พอ เอื้อพวกพ้อง เอื้อตรงไหนท่านฟังครับ 
ตรงนี้ต้องตั้งใจฟังหน่อยนะ ส าคัญด้วย เอื้อพวกพ้องก็คือถ้าใครเป็นพวกท่าน ท่านก็ละเว้น 
ผมจะน าท่านไปท่ีไหนครับ โฮปเวลล์ (Hopewell) นี่เป็นข่าวแล้ว รัฐมนตรีรู้เรื่องแล้ว  
รู้ว่าสุทินจะพูดอะไร ออกมาให้สัมภาษณ์ดักทางแล้ว จริง ๆ ไม่ใช่ธุระของท่านศักดิ์สยามเลย 
 



๗๖ 

 

 
สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    จีรนุช ๓๕/๒ 
 
จริง ๆ ท่านไม่ได้อยู่ในฐานะท่ีต้องมารับเลย ท่านนายกรัฐมนตรีต้องชี้แจง โฮปเวลล์  
(Hopewell) นี่มาจากรังสิตจะเห็นตอม่อเต็มเลย จากรังสิตยาวเข้าไปโน่นเป็นมหากาพย์ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ ผมเป็นเด็กวัยรุ่นมากรุงเทพฯ ก็เห็นเสาตัวนี้ละ โอ้เสาอะไรนี่ เขาจะสร้าง
รถไฟความเร็ว เขาจะสร้างสะพานทางด่วนเข้าไปครับ เพื่อให้การจราจรแก้ปัญหาจราจร  
แต่สร้างอย่างไรมันก็ไม่เสร็จ เสานี่มันขึ้นสนิมแล้วเหล็กนี่สร้างมาไม่เสร็จ ๆ ไม่รู้ผ่านมา 
กี่รัฐบาล พอมาถึงปี ๒๕๔๒ ก็ไปยกเลิกสัญญาเขา จริง ๆ มันก็ผิดหรอกคือโฮปเวลล์  
(Hopewell) สร้างไม่เสร็จก็จ าเป็น แต่รัฐมนตรีตอนนั้นไปยกเลิกสัญญาแบบประมาทเลินเล่อ 
ไปยกเลิกสัญญาปั๊บจบกันท่ีโฮปเวลล์ (Hopewell) ทุบเสาท้ิงเลย โฮปเวลล์ (Hopewell) ก็
ฟ้อง ฟ้องใคร ฟ้องก็เข้าสู่คณะอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการมาจากไหน ก็ไทยนี่ละ ก็
คนไทยเรานี่ละ เราก็คิดว่าคนไทยจะช่วยกัน อนุญาโตตุลาการชี้ขาดว่าอย่างไร 
รู้ไหมครับ กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยยกเลิกสัญญาไม่ชอบ ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน รัฐบาลไทยผิด ต้องชดใช้ให้กับโฮปเวลล์ (Hopewell) บริษัทฮ่องกงเป็นเงิน 
๒๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท เอาละสิทีนี้เรียกว่าค่าโง่โฮปเวลล์ (Hopewell) เรื่องนี้คล้าย ๆ 
กับอัครา ใครติดตามเรื่องเหมืองทองอัคราอย่าเพิ่งไปไหน รอฟังคิวต่อไป มันจะเป็นตอน
อวสานแล้ว สุทินตอนเปิด ชลน่านมาตอนพระเอกก าลังจะเจอกัน เดี๋ยวจิราพรจะมาว่า 
ตอนอวสาน แต่ฟังโฮปเวลล์ (Hopewell) ก่อน โฮปเวลล์ (Hopewell) พออนุญาโตตุลาการ
ชี้ว่าผิด รัฐต้องชดใช้เขา ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ตายสิ ค่าโง่ ------------------------------------- 
 
                 - ๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
  



๗๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๓๖/๑ 
 
แล้วกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ไม่โง่หรอกก็ยื่นอุทธรณ์ ยื่นฟ้อง 
ศาลปกครองเลย บอกว่าอนุญาโตตุลาการชี้ผิด วินิจฉัยตัดสินผิด ๆ ศาลปกครองช่วยชี้หน่อย 
อย่าให้อนุญาโตตุลาการมาบังคับ ต้องไม่มีสภาพบังคับ ศาลปกครองชั้นต้นเอาด้วย  
คืออนุญาโตตุลาการวินิจฉัยไม่ชอบ เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยไม่จ าเป็นต้องชดใช้ ท่านประธานครับ 
ทีนี้โฮปเวลล์ (Hopewell) ก็อุทธรณ์ต่อ ศาลปกครองชั้นต้นนี่บอกอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยผิด  
เพราะศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นท่ีจบเขาวินิจฉัยว่าอย่างไรครับ อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 
ชอบแล้ว รัฐบาลต้องชดใช้โฮปเวลล์ (Hopewell) ก็ต้องเชื่อศาลปกครองสูงสุด จบท่ี 
ศาลปกครองสูงสุด ถือว่าจบแล้ว คือรัฐบาลจะต้องชดใช้เขา แต่การรถไฟแห่งประเทศไทยมัน
ก็ดิ้นต่อนี่ต้องขอบคุณนะ ดิ้นต่อนี่ต้องชมเลย รักษาผลประโยชน์ชาติ ดิ้นต่ออย่างไรครับ ขอ
รื้อฟื้นคดีพิจารณาใหม่ มีหลักฐานใหม่ยื่นศาลปกครอง ศาลปกครองไม่เอา วินิจฉัยแล้ว 
ไม่รื้อฟื้นใหม่สมบูรณ์แล้ว ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดอีกรอบ ศาลปกครองสูงสุดก็บอกว่าชอบแล้ว 
ศาลชั้นต้นชอบแล้ว อนุญาโตตุลาการชอบแล้ว เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยจะต้องใช้เขาภายใน 
๑๘๐ วันในวงเงิน ๒๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท เอาละสิครับทีนี้รัฐบาลไทยต้องใช้หนี้ให้กับโฮปเวลล์ 
(Hopewell) ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เพราะศาลปกครองสูงสุดชี้ขาดแล้ว คุณไปอุทธรณ์ก็แล้ว  
กี่รอบก็แล้ว จบ เขาไม่เอาด้วย หมดแล้ว มีทางเดียวคือชดใช้เขา ทีนี้พอมาถึงตรง นี้ 
เรื่องไคลแมกซ์ (Climax) มันอยู่ตรงนี้ ใครชดใช้ทีนี้ ใครชดใช้ ก็มี ๒ คน ๑. รัฐบาลโดย 
กระทรวงคมนาคม แล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องใช้เขา ๒. ตรงนี้มาแล้วเข้าเรื่องแล้ว 
รัฐต้องไปตามฟ้องเอาไปจากผู้กระท าผิดคือผู้ละเมิด ใครท่ีไปยกเลิกสัญญาเขาผิด  
นี่ตาม พ.ร.บ. รับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๙ บ่งไวช้ัด เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
คนใดประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้รัฐเสียหายต้องชดใช้เอง หมายความว่างานนี้ถ้าจะ  
เซฟ (Save) รัฐบาลไม่ต้องเสียค่าโง่ ต้องให้คนท่ียกเลิกสัญญาเสียแทน คนท่ียกเลิกสัญญา 
คือใคร นี่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ คนท่ียกเลิกสัญญาวันนั้นไปพลิกดูแล้ว เปิดดูแล้ว ๆ 
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมตอนนั้นชื่อสุเทพ เทือกสุบรรณ เอาละทีนี้ไม่รัฐบาลก็ท่านสุเทพ
ต้องชดใช้ ถ้าทางท่ีถูกต้องท าตามกระบวน พ.ร.บ. รับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
ก็คือรัฐบาลต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งสอบสวนว่าละเมิดประมาทเลินเล่อร้ายแรง 
จริงหรือไม่ แล้วก็ส่งศาล ศาลก็ชี้ให้ไปจัดการชดใช้ อย่างนี้เขาท ากับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 
  



๗๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๓๖/๒ 
 
จ าน าข้าวอย่างไร แบบเดียวกันเป๊ะแต่ทีนี้ท าไมไม่ท าบ้างล่ะ ท าไมไม่เอาคนเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมตอนนั้นไปชดใช้บ้าง รัฐบาลไม่ด าเนินการมาจนถึงวันนี้ แล้วท่ีส าคัญท่ีผม
ต้องพูดในสภาวันนี้คือกฎหมายมันบังคับให้ท าภายในอายุความมัน ๒ ปีด้วย จากวันท่ีรู้ว่า
ละเมิดผิดพลาดนับมา ๒ ปีต้องฟ้องใน ๒ ปี ปีนั้นท่ีเขาชี้ และรู้ว่าละเมิดคือเดือนเมษายน 
๒๕๖๒ จะครบ ๒ ปีคือเดือนเมษายน ๒๕๖๔ อีก ๒ เดือน ฟ้องทันก็ทัน ฟ้องไม่ทันก็ลอยนวล 
เพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลถ้าจะเอาเงินจากคนอื่นใช้แทนรัฐมีเวลา ๒ เดือน ๒ เดือนต้องไปฟ้อง
เอาจากผู้ละเมิดชดใช้ ถ้า ๒ เดือนผ่านไปรัฐบาลควักลูกเดียว วัดหัวใจนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ 
วัดหัวใจรัฐบาลชุดนี้ ว่าจะเอาจากคุณสุเทพหรือจะเอาจากรัฐบาล ก็ไปพบว่ามันยังไม่เห็น
ด าเนินการอะไรนี่ ทีนี้อีก ๒ เดือนก็หมดแล้ว ถ้า ๒ เดือนผ่านไปไม่ท าอะไรพวกผมคุยกันแล้ว 
นายกรัฐมนตรีจะต้องเจอมาตรา ๑๕๗ พวกผมยื่นทันทีละเว้นปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ด าเนินการ
เรียกเอาผู้ละเมิดไปใช้หนี้แทนรัฐ นายกรัฐมนตรีกล้าไหมล่ะ ผมว่าไม่กล้า เพราะรัฐมนตรี
ท่านนี้มีบุญคุณนี่ส่งเสียท่านนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรี ------------------------------------ 
 
                 - ๓๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ            กุลนิษฐ์ ๓๗/๑ 
 
ส่งเสียจนเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่กล้า แล้วผมก็รู้ว่ามีการวิ่งเต้นใช้เทคนิคขั้นเซียนเหนือเมฆ 
เทคนิคขั้นเซียนเหนือเมฆคืออย่างไรครับ ก็พอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาตอบ
เมื่อวานนี้ ตอบปั๊บผมรู้ทันที เมื่อก่อนผมไม่รู้นะ ผมไม่รู้ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรท่ีจะรอด  
พอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาตอบปั๊บผมรู้เลย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ตอบว่าอย่างไรครับ ชี้แจงบนสื่อบอกว่าคดีนี้ยังไม่ถึงท่ีสุด เอาละสิ วันนี้รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจ 
รัฐบาลยังเห็นว่าศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยผิด เอาเลยทีนี้ ตายแล้วรัฐบาลไทยปฏิเสธ 
ศาลปกครองไทย เอาหน้าไว้ไหนศาลปกครอง กระบวนการยุติธรรมเหลืออะไร รัฐบาลก าลัง
ด าเนินการบอกว่าศาลปกครองโดยท่ีประชุมคณะใหญ่วินิจฉัยผิดพลาดจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญ 
คือยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาแล้ว วันนี้ยื่นไปศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ชี้ยกเลิกเพิกถอนค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ถ้ายกเลิกเสร็จก็ไม่ต้องชดใช้ ไม่ต้องชดใช้
ก็ไม่ต้องไปเอากับผู้ละเมิด ฟังดูดีนะ ดูดีอย่างไรครับ ดูเหมือนว่ารัฐบาลชุดนี้สู้แบบไม่ยอมถอย 
สู้แบบชนิดขนาดศาลปกครองสูงสุดจัดการแล้วยังไม่หยุด น่าชื่นชม สู้จริง แต่สู้ทั้ง ๆ ท่ีรู้ว่าแพ้ 
ฟังนะ สู้ท้ัง ๆ ท่ีรู้ว่าแพ้ ผมไม่ใช่เก่งกฎหมายนะท่านประธาน แต่ผมมีท่ีปรึกษากฎหมาย  
เอาเป็นว่าระดับอดีตประธานศาลปกครองเยอะ เขาวินิจฉัยกันว่าไม่มีทางจะกลับค าวินิจฉัย
ศาลปกครองได้ คุณยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ านาจท่ีจะมาสั่ง 
กลับค าวินิจฉัยหรอก ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาอ านาจคุณอยู่ไหน เรื่องอะไรคุณจะมาสั่ง
ยกเลิกค าพิพากษาได้ สู้ให้ตายก็ไม่มีทางชนะ ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่เปลี่ยนแปลง  
จะเกิดอะไรขึ้น รู้ว่าแพ้ก็สู้ไป สู้ไป ๆ วันหนึ่งค าตอบมันจะจบเอง หมากเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้อง
ลงเอยอย่างไร ลงเอยคือกลับไม่ได้ พอกลับค าตัดสินไม่ได้ปั๊บ เอาละทีนี้ฉันจะกลับมาเอากับ  
คนละเมิดหมดอายุความแล้ว หมดแล้วอายุความ นี่คือเทคนิคเซียนเหนือเมฆ แทนท่ีจะ 
ยกให้กันเฉย ๆ ไม่เอา ก็ท าเป็นสู้มันถึงสุดชีวิต ท้ัง ๆ ท่ีรู้ว่าแพ้ แล้วถ้าควรจะเป็นจริง ๆ  
ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงในช่วงท่ีคุณสู้ ในช่วงท่ีคุณยื่นศาลรัฐธรรมนูญคุณก็ด าเนินการเอาผิดผู้ละเมิด
ควบคู่กันไปด้วยสิ ท าไปด้วย ควบคู่ไปด้วย ถ้าเกิดศาลชี้ออกมาว่าศาลรัฐธรรมนูญผิด  
ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าวันใดศาลรัฐธรรมนูญมาบอกว่าต้องยืนตามค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
วันนั้นคนนั้นจะไม่ได้หลุดรอด ไม่หมดอายุความ นี่คือช่วยกันแบบเทคนิคเซียนเหนือเซียน  
 



๘๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ            กุลนิษฐ์ ๓๗/๒ 
 
ผมถึงบอกว่าเรื่องโฮปเวลล์ (Hopewell) นี่ดูดี ๆ คุณช่วยโฮปเวลล์ (Hopewell) คุณช่วย
รัฐบาล หรือคุณช่วยใคร ถ้าดูผิวเผินรัฐบาลสู้จริงสู้จัง เอาละครับ เรื่องนี้เชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมต้องขึ้นมาตอบ ตอบว่าอยู่ในขั้นตอนของศาล ไม่มีหรอกครับ พอ ๆ กับ 
เหมืองทองอัคราเลยตอนนี้ เขาจะตัดสินตอนไหนเท่านั้นละ เอาละ อันนี้เอื้อพวกพ้องนะ ก็มาถึง
เรื่องส าคัญเสียเลย รอคอยกันมานานเหมืองทองอัครา เหมืองทองอัครามันบ่งชี้อะไร บ่งชี้ว่าผู้น า
ขาดจริยธรรมขั้นสูงส าหรับผู้น าประเทศ จริยธรรมอะไรครับ ไม่รับผิดชอบอย่างไร ท าผิดแล้ว 
ไม่รับผิดชอบ ไม่รักษาสัจจะวาจาด้วย โยนความผิดให้คนอื่นด้วย แบบนี้ภาวะผู้น าหมด  
เอาอย่างนี้ครับ มันมีหลายเรื่องท่ีเพ่ือนฝูงเขาจะมาลงรายละเอียดเร่ืองของการขาดภาวะผู้น า 
แต่ผมยกตัวอย่างกรณีนี้เพราะอะไรครับ เรื่องเหมืองทองอัครานี่คนสนใจท่ัวประเทศ  
หลังจากผมเปิดเรื่องนี้ตอนประชุมทีโอที (TOT) เมื่อปี ๒๕๖๒ ท่านประธานนั่งเป็นประธานด้วย  
เหมืองทองอัคราพอเปิดออกมาปั๊บคนตาโตเลย แล้วหลังจากนั้นมาเหมืองทองอัครา 
อยู่ในความทรงจ าและทุกคนติดตาม ----------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๓๘/๑ 
 
เพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าผมเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ รับสารภาพ แต่นี่คือการกัดไม่ปล่อย  
ผมเตือนท่านแล้ว บอกท่านแล้ว คนแรกท่ีขึ้นมาเตือนไม้ ๑ คือสุทิน แล้วอย่าคิดว่าผมพูดแล้ว
ผมท้ิงนะครับ สุทินไม่สนใจใช่ไหม ไม้ ๒ จึงให้ชลน่านมาเตือนปีท่ีแล้วท่ีนี่ ไม้ ๓ วันนี้ 
จิราพรคืออย่างไรครับ เหมืองทองอัคราท่ีสรุปได้ตรงใจมหาชน 
  ๑. ต่างชาติมาลงทุนเหมืองทอง อนุญาตให้เขาถูกต้อง วันดีคืนดีมาปิดเขา 
ปิดนั้นโดยอ านาจมิชอบ ใช้มาตรา ๔๔ ปิด เขาเลยฟ้อง ทุกคนเข้าใจได้ว่าวันนั้นใช้อ านาจ 
มิชอบจริง เหลืออย่างเดียวขึ้นศาลแล้วจะตัดสินอย่างไร และคนก็ค่อนข้างเชื่อแล้วว่าตัดสิน
ออกมาเมื่อไรรัฐบาลผิด ไม่ใช่รัฐบาลนะ เขาฟ้องราชอาณาจักรไทย ฟ้องราชอาณาจักรไทย
คือประเทศ คือท้ังหมดในประเทศนี้ แล้วรอคอยเพียงว่าอนุญาโตตุลาการตัดสินเป็นทางการ
วันไหน และท่ีส าคัญท่ีสุดใครจะเป็นคนใช้ เหมือนกันกับโฮปเวลล์ (Hopewell) ประเทศ 
ควักเงินจ่าย หรือนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ หลักคิดท่ีคนเขาคิดได้ก็คือวันนั้นกฎหมายมันบอก 
ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประยุทธ์ ประเทศก็เสียใจจ่ายแทน 
เพราะท าในนามเจ้าหน้าท่ีของรัฐ แต่ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ต้องควักเองเท่านั้น รอคอยไปรอคอยมาจุดนี้จบชัดคือวันท่ีจะเป็น
นายกรัฐมนตรี สมัครเป็นแคนดิเดต (Candidate) นายกรัฐมนตรี กกต. วินิจฉัยชี้ขาด
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เอาล่ะสิทีนี้ คนไทยท้ังประเทศเกิดความหวัง
ไชโยเลย ว่าอย่างไรครับ เอาละประเทศไม่ได้จ่ายหรอก ประยุทธ์ต้องจ่าย เพราะไม่ใช่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ นี่ เขาหวังอย่างนั้นจริง ๆ ประเทศรอดแล้ว ขอบคุณ กกต. ท่ีชี้ว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นจริงด้วย ชลน่าน  
ศรีแก้ว ขึ้นพูดตรงนี้ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ขึ้นตอบใช่ไหมครับ ผมขอรับผิดชอบ เรื่องนี้ 
ผมจะรับผิดชอบ ของผมเอง โอเค (OK) สาธุ รอดแล้วประเทศ ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ล้านบาท
ท่ีฝันสยองอยู่นี่ จะไม่ต้องมาเสีย ก็คิดอย่างนั้นจริง ๆ คนก็ดูเหมือนจะคลายความกังวลลง 
แต่เอาเข้าจริงวันนี้ไม่ใช่ครับ คอยแล้วคอยเล่า คนไทยท่ีติดตามเรื่องเหมืองอัคราก็หูผึ่ง 
ไปแชร์ (Share) บอกกันบ้าง เขาตัดสินแล้วเมืองไทยต้องอย่างนี้ ก็ข่าวลวง ข่าวหลอกก็ว่ากันไป 
นี่มันวัดว่าคนไทยสนใจเรื่องเหมืองทองอัครา สนใจว่าใครจะเป็นคนควักเงินจ่าย แล้ววันนี้ 
 
 



๘๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๓๘/๒ 
 
อนุญาโตตุลาการท าไมตัดสินช้าจัง ท าไมตัดสินช้าจัง รู้ค าตอบแต่ออกมาเป็นทางการเถอะ  
จิราพร สินธุไพร ชลน่าน ศรีแก้ว ท่ีผมมอบอ านาจให ้ตามเรื่องนี้ไม่ลดละ ท่านนายกรัฐมนตรี
ประยุทธ์ก็ดี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ตาม ใครก็ตาม อย่าคิดว่าเร่ืองนี้ฝ่าย
ค้านวางมือนะครับ ท่านไปประชุมกันที่ไหน ไปแอบต่อรองกันท่ีไหน เสนอผลประโยชน์ให้กับ
เ ข า ท่ี ไ หน  จิ ร าพร  สิ น ธุ ไ พ ร  นั่ ง อยู่ ข้ า ง ท่ าน  หาย ใจ รดต้ นคอ ท่ านอยู่  รู้ ห มด  
บันทึกการประชุมลับสุดยอดก็ยังมีเลย รัฐบาลไทยเสนออะไรให้เหมืองทองอัคราก็รู้เลย  
แต่ผมสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ก าลังจะปัดความรับผิดชอบ  
ไม่ควักใช้  แต่จะเอาผลประโยชน์ของประเทศ ซู เอี๋ยให้ เหมืองทองอัคราถอนฟ้อง  
โดยยกประโยชน์ของแผ่นดินให้กับเหมืองทองอัคราแทน แล้วประโยชน์ท่ียกให้เขานี่  
คิดไปคิดมาแล้วมันแพงมหาศาลมากกว่าเสียค่าปรับ ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ล้านบาท  
นี่ถ้าว่ากันจริง ๆ แล้วตัดสินปุ๊บควักให้เขาจริง ๆ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท
ประมาณนี้ แต่ท่ีเจรจาต่อรองกันวันนี้จะหยิบยื่นให้เขาวันนี้มันมากกว่านี้ เพียงแต่ตัวเอง 
พ้นความรับผิดชอบ แต่ทรัพย์สินของแผ่นดินท่ีเสนอให้เขานี่ เอาเป็นว่าง่าย ๆ แย้มให้รู้ 
ก็แล้วกัน ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
                 - ๓๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     กรณ์กาญจน์ ๓๙/๑ 
 
แผ่นดินท่ีจะยกให้เขาสัมปทานใหม่นี่ ส ารวจใหม่ไม่ต่ ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่  
ถ้าเขาถอนฟ้อง อื่น ๆ เรื่องนี้สนุกตื่นเต้น เดี๋ยวจิราพรจะมาเล่าให้ฟัง ขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมมานั่ง แล้วเปิดใจกว้างอย่าไปโทษท่าน ส.ส. จิราพร คุณไปรู้ได้อย่างไร 
คุณไปสืบเสาะได้อย่างไร ไปเอาความลับมาได้อย่างไร ก็เขาคนประชาชนนี่ ประชาชนสนใจ
เรื่องนี้เขาก็ต้องเอามาสิ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันจบโดยอะไรรู้ไหมครับ ท้ายสุดเป็นเบ๊ 
ให้เขาขี่คอ วันนี้จึงไม่ตัดสินอย่างไร ท่ีไม่ตัดสินเพราะอะไร อย่าเพิ่งตัดสินนะ ๒ ฝ่ายไปบอก
อนุญาโตตุลาการ อย่าเพิ่งตัดสินนะ ฉันก าลังเจรจากันอยู่ เหมืองทองอัคราก็บีบเอา ๆ  
ยังไม่ ได้ดังใจก็ ไม่ถอน รายนี้ก็ เสนอ ๆ นี่ครับขาดจริยธรรม ๑. ความรับผิดชอบ  
เป็นผู้น าประเทศต้องรับผิดชอบ พูดว่าจะรับผิดชอบคนเดียวปัดออกนี่คือไม่มีความเป็นผู้น า 
ขาดภาวะผู้น า ถ้าเรื่องอย่างนี้ เรื่อง ป.ป.ช. ก็ไม่ชี้แจงทรัพย์สิน เรื่องเหมืองอัคราคนเขาจ้องดู
ท้ังบ้านท้ังเมืองยังจะพลิ้วไปได้ ผมถือว่าอันตรายนะครับ อย่างอื่นท าได้หมด  
  เรื่องส าคัญต่อมานอกจากขาดจริยธรรมแล้วนี่ ปัญหาของท่านท่ีท าให้การ
บริหารงานล้มเหลว คือ เรื่องการเมือง การเมืองเป็นเมน (Main) ใหญ่นะท่านประธาน  
ถ้าการเมืองไม่ดี การเมืองมันไม่ได้รับความเชื่อถือ การเมืองอ่อนแอ การเมืองแย่แล้วนี่  
พังไปหมด เพราะฉะนั้นจะปฏิรูปอะไรเขาถึงเรียกปฏิรูปการเมืองอย่างไร วันนี้การเมืองของ
ท่านประยุทธ์นี่ นอกจากไม่สร้างการเมืองท่ีดีงามตามท่ีเคยพูดไว้แล้วนี่ ท่านยังดึงการเมือง 
ถอยหลังกลับไปสู่ยุค ไม่รู้ย้อนหลังกี่ปี ยุคก่อนบอกโรคนั้น โรคนี้ โรคร้อยเอ็ด โรคนั้นโรคนี้  
จ่ายเงินกัน ยุคนี้บานาน่า ดิมอเครซี (Banana Democracy) ประชาธิปไตยแบบกล้วย ๆ 
ประชาธิปไตยแบบกล้วย ๆ อยู่กันกล้วย ๆ ท่านดึงประเทศกลับไปอย่างนี้ ถามว่าท่านชนะ 
พวกผมใช่ไหม ก็ใช่ ท่านตั้งรัฐบาลได้ และได้อีกก็ได้เสียงข้างมาก จะปิดปากฝ่ายค้าน  
เมื่อไรก็ได้ ใช่ เพราะท่านใช้กล้วย แต่รู้ไหมว่ากล้วยมันจะกลับไปจุกปากท่าน คืออะไรครับ 
ก็เพราะกล้วยมันบางเบาสิมันถึงกวนกันอยู่วันสองวันนี้ กล้วยมันไม่ไปตามว่านี่ สิ่งท่ีเห็นก็เลย 
เป็นการเมืองอัปลักษณ์ ไม่รู้กี่พรรค ร้อยพ่อพันแม่ มันอ่อนแอ ต่อให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี  
ก็ยากถ้าการเมืองแบบนี้ แล้วท่ีส าคัญคนดี ๆ อยู่กับท่านได้ไหมละ สี่กุมารเขาไปไหน ก็เพราะ
นี่การเมืองท่ีท่านท า แล้วการเมืองแบบนี้สร้างอะไรไว้ให้กับลูกหลาน เราก็บอกว่าแก้มันเถอะ 
ท่านใช้วิธีนี้ท่านก็ได้เป็นรัฐบาลแล้ว ช่างเถอะได้เป็นแล้ว ต่อไปมาแก้มันเสียรัฐธรรมนูญ  
 



๘๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     กรณ์กาญจน์ ๓๙/๒ 
  
ให้มันการเมืองแบบใหม่เสีย ถ้าการเมืองเป็นแบบนี้ต่างชาติเขารู้ อยู่ไม่นานเขาก็ล่อกันอีก  
ซัดกันอีก เดี๋ยวเกิดสงครามกลางเมือง เศรษฐกิจไม่ต้องไปลงทุนกับเขานะ เขาจะฆ่ากัน 
อยู่แล้ว ไม่กี่ปี แล้วก็จริงไหมละ จริงไหมช่วง ๒ เดือนท่ีผ่านมา เมื่อวานก็ยังนั่นอยู่ วันนี้ 
ก็บอกจะมาสภาอยู่ คนไทยก็แตกแยก การเมืองนี่เป็นเหตุ ท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์  
และคณะรัฐมนตรีชุดนี้ นอกจากไม่ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปประเทศตามนโยบายแล้วนี่  
ท่านท าลายการเมืองลงไปย่อยยับ ไหนที่บอกว่าการเมืองแบบใหม่ ไม่มีครับ แล้วการเลือกตั้ง
ต่อไปวันนี้ข้างหน้าจะเลือกตั้งกันอย่างไร การเมืองจะปรากฏรูปโฉมแบบไหน ถามทุกคนสิว่า
เลือกตั้งใหม่คราวหน้าถ้ามันเป็นอยู่แบบนี้เอาไหม จะอยู่กันแบบนี้ไหม ก็ต้องอยู่แบบนี้  
ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญ แล้วแก้ไหมละ นี่ก็ขาดจริยธรรมขั้นสูง -------------------------------------- 
 

- ๔๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ณัฐวัฒน์ ๔๐/๑ 
 
ผมเคยพูดตรงนี้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีอย่าตีสองหน้านะ ให้ลูกน้องคนหนึ่งไปเสนอญัตติ 
แก้รัฐธรรมนูญ ลูกน้องพวกหนึ่งกวน พวกผมก็ดีใจนะมันผ่านวาระนั้นไปแล้วก็ไปตั้ง
กรรมาธิการเข้ามา วันหนึ่งก็ดีใจว่าได้โหวต (Vote) ส.ส.ร. ทางตรง ๒๐๐ คน วิเศษ  
พอมาอีกทียื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ ความฝันสลาย ส่งสัญญาณอะไร ส่งสัญญาณว่า
การเมืองวันนี้ไม่มีสัญญาณว่าจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น  เอาล่ะครับ  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ การเมืองล้มเหลวมันก็น าไปสู่เศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นในต่างประเทศ 
ผมเรียนนิดหนึ่ง กลับไปนิดหนึ่ง ท่านนายกรัฐมนตรไีปลงทุนท าอะไรกับโฮปเวลล์ (Hopewell) 
ไปลงทุนดิสเครดิต (Discredit) ศาลปกครอง รัฐบาลไปยื่นว่าศาลปกครองวินิจฉัยไม่ชอบ 
ศาลปกครองสูงสุดไม่ชอบ ยื่นตั้ง ๒ รอบ ท่านคิดบ้างไหมว่าท่านลงทุนสูงมากท่านรัฐมนตรี 
เอาศักดิ์ศรีของประเทศ เอาทรัสต์ (Trust) เอาคอนฟิเดนซ์ (Confidence) เอาความเชื่อมั่น
ของประเทศไปเป็นเดิมพันสูงมากกับคนคนหนึ่ง กับเงิน ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท การท่ีรัฐบาลไทย
ไม่เชื่อถือศาลปกครองไทย แล้วท่ีไหนเขาเชื่อ การท่ีบริษัทใหญ่ข้ามชาติมาลงทุนนึกจะยกเลิกเขา
เมื่อไรก็ยกเลิก ยกเลิกแล้วเอาสู่กระบวนการยุติธรรมก็ไม่มีมาตรฐาน ก็เตะกันไปโยงกันมา
ใครจะเอาเงินมาลงทุนบ้านเราทรัสต์ (Trust) อยู่ไหน คอนฟิเดนซ์ (Confidence) อยู่ไหน 
กระทบไปหมด เหมืองทองอัคราก็รายหนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้นอีอีซี (EEC) ระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออกสร้างไปเถอะ รอไปเถอะถ้าคุณยังมือหนึ่งคุณกวักมือเขามาลงทุน อีกมือหนึ่ง 
คุณก็ท าอ้ายเรื่องท่ีเขาไม่เชื่อถือเพราะฉะนั้นศาลปกครองสูงสุดกรณีโฮปเวลล์ (Hopewell)  
ถ้าจบแบบดีท่ีสุดคือแพ้ ก็ต้องแพ้สิครับ เป็นสุภาพบุรุษก็ชดใช้เขาไป แล้วก็ไปเอาจาก 
ผู้ละเมิด ถ้าเอาจากผู้ละเมิดไม่ได้จริง ๆ จนปัญญาจริง ๆ มันก็จ าเป็นละครับประเทศก็ต้องเสีย 
เสียเพื่ออะไร ความเชื่อถือในระยะยาวของลูกของหลาน คนจะมาลงทุนประเทศนี้ได้เชื่อมั่น 
ผมว่ามาท้ังหมดนี่เป็นเพียงตัวอย่างบางตอนนะ เพื่อนผมจะลงอธิบายขยายความในรายละเอียด
อีกเยอะ เมื่อเสร็จแล้วนี่ถ้ามีการขึ้นชี้แจงประเด็นใดท่ีมันผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความ 
เป็นจริงอาจจะได้เจอกันอีกสักครั้งสักรอบ แต่ก็หวังว่าการอภิปรายและข้อมูลท่ีผมให้ท้ังหมด
วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีจะน าไปประกอบการพิจารณา ถ้ามันอย่างไรเสีย 
ปรับวิธีคิด วิธีบริหาร ปรับบุคคล ปรับบุคคลไม่ได้ต้องลาออก แล้วอย่าคิดว่าประเทศนี้ 
ไม่มีคนที่จะเป็นได้ ผมไม่อยู่แล้วใครจะมาเป็น มีครับ  



๘๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ณัฐวัฒน์ ๔๐/๒ 
 
   สุดท้ายปลายทางเรื่องท่ีจะกินใจกันมากในญัตติคือเรื่องสถาบัน เขียนอย่างนี้
ท าไม ท าไมเขียนแบบนี้ กล่าวหานายกรัฐมนตรีรุนแรง พาดพิงสถาบัน แต่ให้ใจเป็นธรรมนะ 
เพื่อนท่ีเคารพ เข้าใจกัน ไม่มีใครกล้าเอาเรื่องนี้มาเล่นการเมืองหรอกมันไม่คุ้ม แต่ท าไม 
ต้องมีญัตติแบบนี้บอกเมื่อก่อนไม่เคยมีนี่ ตั้งสติคิดทุกคนสิครับ เมื่อก่อนมันไม่มีญัตติแบบนี้ 
เพราะเมื่อก่อนมันไม่มี เหตุการณ์แบบนี้ กับสถาบัน เหตุการณ์แบบนี้ เคยเกิดไหม  
ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ ท่านนายกรัฐมนตรีถามสิ นายกรัฐมนตรีกี่คนท่ีผ่านมา ท่านชวน 
ท่านเชาวลิต ท่านทักษิณ ท่านยิ่งลักษณ์ ท่านอภิสิทธิ์  ไล่ไปนี่ เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ 
เกิดขึ้นกับสถาบันไหม ถ้าเกิดขึ้นแล้วพวกผมก็มีสิทธิห่วง ห่วงแล้วถ้าผมจะพูด พูดในมุม 
ท่ีพวกผมปกป้อง เตือนนายกรัฐมนตรีมันจะผิดด้วยหรือครับ แล้วผมก็เคยเตือนมาแล้วด้วย  
บอกท่านนายกรัฐมนตรีตรงนี้ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบก็บอกทีแล้ว  
   (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
   นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  แล้วก็ตอนถัดจากนั้นมา 
   (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสุทินครับ  
ขออนุญาตสักครูห่น่ึง มีท่านสมาชิกประท้วงใช่ไหมครับ 
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านประท้วง 
ผิดข้อบังคับข้อไหนครับ 
 

              - ๔๑/๑ 
 
 
 



๘๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฏฐ์ณรัณ ๔๑/๑ 
 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ข้อ ๖๙ ครับท่านประธาน  
ท่านผู้อภิปรายก็วนเอาเรื่องท่ีเกี่ยวกับสถาบันมาอภิปรายโดยไม่จ าเป็น เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ใน 
ญัตติครับ ประเด็นเมื่อสักครู่ ผมขออนุญาตท่านประธานวินิจฉัยและให้ถอนครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขออนุญาต 
วินิจฉัยนะครับ ผมก็ฟังท่านสุทินอภิปรายมาโดยตลอดนะครับ ก็ยังอยู่ในญัตติท่ีได้ยื่น  
อภิปรายมา แต่ผมก็ฟังได้ว่าการเอ่ยถึงสถาบันก็ไม่ได้เอ่ยในเชิงลักษณะกล่าวหาหรือสร้าง 
ความเสียหายให้กับสถาบัน ฉะนั้นขออนุญาตท่านสุทินอภิปรายต่อครับ 
   นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  ก็จะระมัดระวังนะครับท่านประธาน 
แม้ไม่ผิดแต่ว่าก็จะระวัง 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง )  :  ก็ฝาก 
ท่านสุทินระมัดระวัง 
   นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  ครับผม เรื่องนี้ท่ีเราต้องมีญัตติแบบนี้ 
คิดแล้วคิดอีก แต่ว่ามุมหนึ่งเราต้องยอมรับว่าเมื่อมันเกิดเรื่องอย่างนี้ ซึ่งมันไม่เคยเกิดเราก็
จ าเป็นต้องเตือนกัน ก็ได้เตือนท่านนายกรัฐมนตรีแล้วตอนถวายสัตย์ปฏิญาณ ไม่ดีนะท่าน 
ต้องท าให้มันถูกเสีย การใดท่ีจะยกยอหรือยกย่องส่งเสริมพระเกียรติยศท า เรื่อยมาอีก 
เกิดเรื่อง ผมก็บอกท่านเสียสละตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ถ้าจอดท่ีป้ายท่านมันก็จบอย่าให้มัน 
เลยป้าย พอมันเลยป้ายปั๊บผมก็บอกนายกรัฐมนตรีไม่ดีนะ แล้วเรื่องท่ีมันเกิดขึ้นถ้าเป็น
นายกรัฐมนตรีประเทศอื่นเขาลาออกแล้ว ลาออกก่อนค่อยสอบสวนเหตุการณ์ท่ีเกิดกับ  
ขบวนเสด็จ ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศอื่นลาออก นี่ชี้หน้าด่าคนอื่นเฉยอันนี้ไม่ดี เอาล่ะ 
พูดแค่นี้ด้วยความจ าเป็นตามข้อบังคับทุกอย่าง ก็หวังว่าเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านก็จะได้เข้าใจ
ถึงการท าหน้าท่ีของเรา พี่น้องประชาชนก็จะได้เอาข้อมูลท่ีพวกเราพูดมาท้ังหมดไปคิด 
รัฐบาลส าคัญท่ีสุด ถ้ามันเป็นประโยชน์ท่านเอาไปปรับ ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไร  
คัดออก ปรับไม่ได้ แก้ไม่ต้อง จนด้วยเกล้าเปลี่ยนคนอื่นเขาเป็น เปลี่ยนพวกท่านก็ได้ไม่ต้อง
เป็นพวกผมหรอก ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นหรอกครับ ท่านประธานครับ ด้วยความขอบคุณ 
ท่านประธาน ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ 
 



๘๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฏฐ์ณรัณ ๔๑/๒ 
 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่าน พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส นะครับ ใช้เวลาไม่จ ากัด เชิญครับ 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่ีผ่านมาท่านสุทิน คลังแสง ประธานวิป (Whip) ฝ่ายค้านนะครับ  
ก็ได้อภิปรายเพื่ออธิบายญัตติซึ่งผู้น าฝ่ายค้านได้แถลงต่อประธานรัฐสภาแห่งนี้ไว้แล้วนะครับ 
ต่อไปก็คงจะเป็นหน้าท่ีของผมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านทุกคนจะได้อภิปราย 
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีท่ีได้น าเสนอญัตติไปแล้วนะครับ ก็กราบเรียนท่านประธานว่าส าหรับ 
ในความรับผิดชอบของผม การไม่ไว้วางใจ ผมจะขออภิปราย ๓ ท่านด้วยกันนะครับ  
คือท่านท่ี ๑ ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงกลาโหม รวมท้ังเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจด้วย ท่านท่ี ๒  
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี อดีตประธานคณะกรรมการข้าราชการ 
ต ารวจ และท่านท่ี ๓ ก็ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ก็กราบเรียนท่านประธานและพี่น้องประชาชนท่ีรับฟังอยู่ตอนนี้ว่า ความจริงแล้วผมเองกับ 
ผู้ถูกอภิปรายท้ัง ๓ ท่านก็พีน่้องกันท้ังนั้นละครับ จบมาจากสถาบันเดียวกัน บางคนเป็นรุ่นพี่ 
บางคนก็เป็นรุ่นน้องผม ถ้าไม่สาหัสสากรรจ์จริง ๆ ผมก็กราบเรียนว่าผมคงจะไม่แตะหรอก 
แต่ตลอดระยะเวลาท่ีท่านบริหารประเทศมาในต าแหน่ง ท่ีกราบเรียนเมื่อสักครู่นี้  
เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ๗ ปีเต็มแล้วนี่นะครับ ประเทศชาติบ้านเมืองเราไม่มีอะไรดีขึ้นเลย 
ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านการทหาร ด้านอะไรต่าง ๆ นะครับ  
ล้มเหลวไปหมดนะครับ จนกระท่ังผมขอกราบเรียนว่าผมนี่จ าเป็นแล้วนะครับ ท่ีจ าเป็น
จะต้องมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ พี่น้องท่ีร่วมเรียนสถาบันเดียวกันมา ท่านประธานครับรู้สึกว่า 
เคร่ืองฉายภาพอะไรต่าง ๆ จะเสียนะครับ  
        (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ)  
 

- ๔๒/๑ 
 
 
 



๘๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       รัชนีพร ๔๒/๑ 
 
     พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ส าหรับญัตติ 
ท่ีผมจะกราบเรียนในเบื้องต้นนี้ก็คือว่าบริหารท้ัง ๓ ท่าน บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว 
ผิดพลาด บกพร่อง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม จริยธรรม  
ไร้จิตส านึกความรับผิดชอบ แล้วก็ไร้วุฒิภาวะ โดยมีพฤติการณ์ดังนี้ มีพฤติการณ์ฉ้อฉล 
เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง โดยแต่งตั้งข้าราชการ ค าว่าข้าราชการหมายความ
รวมถึงข้าราชการต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ท้ัง ๓ ท่านปกครองนี้ เข้าไปแสวงหา
ผลประโยชน์ด้วยการสมคบคิดกับเจ้าของบ่อนการพนัน แล้วก็ ไปบอกไป ละเลย 
ให้มีบ่อนการพนันท่ีผิดกฎหมายในหลายพื้นท่ี จนเกิดเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ส าหรับบ่อนการพนันต้องเปิดคลิปสิครับ 
    (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
     พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  บ่อนการพนัน ท่าน
นายกรัฐมนตรีก็พูดว่าร้อยนายกรัฐมนตรีก็ท าไม่ได้  ใครจะเก่งกาจสามารถแค่ไหน 
ก็ท าไม่ได้ ท้ังนั้น ท่านดูนะครับ ฟังจากปากท่านนายกรัฐมนตรี ก็กราบเรียนว่าเรื่อง 
บ่อนการพนันถ้าเทียบปัญหาของประเทศชาติแล้วนี่มันเป็นปัญหาเล็กจิ๊บจ๊อยนิดเดียว  
อย่าว่ าแต่นายกรัฐมนตรี เ ลย ข้ าราชการต ารวจ จริ ง  ๆ แล้วก็สามารถจะท าได้   
แต่ท่านนายกรัฐมนตรีนี่ ท่านถึงกับเอ่ยปากออกมาว่า ร้อยนายกรัฐมนตรีก็ท าไม่ได้   
แล้วปัญหาบ้านเมืองเราอย่างท่ีผมพูดเมื่อสักครู่มันจะมีปัญหาท้ังเด็ก เศรษฐกิจ สังคม  
ความมั่นคงต่าง ๆ มากมายแล้วท่านจะมีปัญญาอะไรท่านครับ ท่านบอกท่านไม่ได้นะ 
ถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพูดปากบอกไม่ได้ โอเค (OK)  
ผมรับได้เพราะไม่มีหน้าท่ี แต่ท่านเป็นท้ังนายกรัฐมนตรี เป็นท้ังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
เป็นท้ังประธาน ก.ตร. มีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการต ารวจระดับนายพลขึ้นไป ท่านเอ่ยปาก
ออกมาว่าท าไม่ได้ แล้วประเทศอื่นเขาจะมองเราว่าอย่างไรครับว่านายกรัฐมนตรีเรา 
มีวุฒิภาวะหรือเปล่า มีความรู้ความสามารถหรือเปล่า แค่บ่อนการพนันแค่นี้ หมดปัญญาแล้ว
ท่ีจะปราบถึงกับกล้าพูดออกมานายกรัฐมนตรี ร้อยนายกรัฐมนตรีก็ท าไม่ได้ แล้วผม 
กราบเรียนท่านตรง ๆ ว่าถ้าท่านพูดว่าท่านท าไม่ได้คนเดียว ผมท าไม่ได้ครับ เรื่องบ่อน 
มันเป็นปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้ผมท าไม่ได้มันก็จะแคบเข้ามาอีกนิดหนึ่ง แต่ถ้าท่านไปบอก  
 



๙๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       รัชนีพร ๔๒/๒ 
 
ร้อยนายกรัฐมนตรีก็ท าไม่ได้ เท่ากับว่าท่านดูถูกภูมิปัญญาของนายกรัฐมนตรีท่านอื่นด้วย 
ว่าไม่มีปัญญาแล้วปราบบ่อนนี่ ผมก็ไม่รู้ว่าท่านพูดค านี้ออกมาได้อย่างไรนะครับ ท่านพูด  
ได้อย่างไรครับ ผมไม่เข้าใจจริง ๆ ค าพูดอย่างนี้ ท่ีจะออกมาจากปากนายกรัฐมนตรี 
ของประเทศไทย เพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าจริง ๆ แล้ว 
ไม่จ าเป็นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีหรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติท่ีจะจับบ่อนการพนันได้ 
แม้แต่นายร้อย นายพันก็จับได้ เดี๋ยวผมจะกราบเรียนข้อเท็จจริงให้ท่านดู ฝากท่านประธาน
เรียนท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าระดับนายพัน พันต ารวจเอกนี่ก็จับบ่อนการพนัน จับเจ้าของ
บ่อนอะไรต่าง ๆ มาหมดแล้วนะครับ ศิโรราบเจ้าของบ่อนติดคุกมาหมดก็สามารถท าได้  
ไม่จ าเป็นต้องใช้ถึงขั้นระดับ ผบ.ตร. หรือนายกรัฐมนตรีนะครับมาท า --------------------------- 
 
                                  - ๔๓/๑ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      กมณฑ์มาศ ๔๓/๑ 
 
แต่ถ้าเป็นค าพูดของนายสิบ พลต ารวจ ว่าผมไม่มีปัญญาท่ีจะจับบ่อนหรอก อันนี้ผมเชื่อนะครับ 
ผมก็ไม่อยากจะไปเปรียบเทียบว่าท่านนายกรัฐมนตรี  หรือท่านรองนายกรัฐมนตรี  
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่ีไม่สามารถปราบปรามบ่อนการพนันได้ จนกระท่ัง
นายกรัฐมนตรีเอ่ยปากมาว่าร้อยนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถปราบบ่อนการพนันได้  
ไปเทียบสติปัญญา ความรู้ความสามารถเท่ากับนายสิบ พลต ารวจ ท่ีผมเคยปกครองมานะครับ 
ส าหรับประเด็นท่ีผม 
  (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ขอประท้วงครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ส าหรับประเด็น 
ท่ีผมจะอภิปรายนะครับ 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านเสรีพิศุทธ์ครับ ขออนุญาตสักครู่หนึ่ง มีผู้ประท้วง ท่านประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ข้อ ๖๙ ครับ ท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพครับ ผม นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  
ขอประท้วงผู้อภิปราย ข้อบังคับ ข้อ ๖๙ พูดจาวกวน ซ้ าซาก น่าเบื่อหน่าย ขอให้ผู้อภิปราย
อยู่ในข้อบังคับด้วยครับ พูดหลายครั้งหลายครา แล้วส่วนหนึ่งถ้าท่านจะอภิปรายเรื่องบ่อน
ขอให้ท่านกลับไปดูสมัยท่านปราบบ่อนนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสิระครับ 
ผมฟังพอเข้าใจแล้วครับ เชิญนั่ง ขออนุญาตวินิจฉัย ผมก็ติดตามการอภิปราย 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอให้ท่านวินิจฉัยครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านนั่งครับ 
ผมจะได้วินิจฉัย ผมติดตามการอภิปรายของท่านเสรีพิศุทธ์มาตลอดนะครับ  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณ 
ท่านประธานครับ 
 
 



๙๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      กมณฑ์มาศ ๔๓/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมถือว่า 
ท่านเสรีพิศุทธ์ ท่านก็ยังพูดอยู่ ในประเด็นนะครับ แล้วท่านได้สิทธิในการอภิปราย 
ไม่จ ากัดเวลาด้วย ถือว่าไม่ได้ผิดข้อบังคับ เชิญท่านเสรีพิศุทธ์อภิปรายต่อเลยครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณ 
ท่านประธานครับ ส าหรับประเด็นท่ีจะอภิปรายมีล าดับขั้นตอนดังนี้นะครับ ๑. ท าไม 
บ่อนการพนันรายใหญ่จึงอยู่ยั้ งยืนยง ๒. การจับกุมบ่อนการพนันรายใหญ่ในอดีต  
๓. ผลประโยชน์จากการพนันมากน้อยเพียงใด ๔. ใครได้รับผลประโยชน์จากบ่อนการพนัน  
๕. บ่อนการพนันพระราม ๓  ๖. บ่อนการพนันภาคตะวันออก ๗. วิธีการแสวงหา
ผลประโยชน์จากบ่อนการพนัน ๘. ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์จากบ่อนการพนัน ล าดับสุดท้าย 
ประเด็นการแต่งตั้งข้าราชการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ และการปล่อยให้มีการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ผมจะได้มอบหมายให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรค 
ของผมและท่านอ่ืนได้อภิปรายในรายละเอียดต่อไปนะครับ ขึ้นประเด็นที่ ๑ ด้วยครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท าไมบ่อน 
การพนันรายใหญ่จึงอยู่ยั้งยืนยง ท่านมองครับ เห็นไหมครับตัวแดง ๆ ตรงกลาง ขอจับ  
ท่านคงจะสงสัยนะครับ ขอจับมันเป็นอย่างไร ผมเป็นต ารวจ ผมปราบการพนันมาเยอะแยะ 
ค าว่า ขอจับ ก็คือว่าเป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ ฝ่ายปกครอง 
ทหารนี่ยังมาทีหลัง ตกลงกับเจ้าของบ่อนว่าขอจับนะ ข่าวมันชักวุ่นวายเต็มทีแล้ว เยอะแยะ 
อายเขา ขอจับเสียทีหนึ่ง ก็จะมีข้อตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับเจ้าของบ่อนการพนัน
ว่าจัดมา ๕๐ คน ๑๐๐ คนพอไหม แต่มีข้อแม้นะครับ การขอจับนี่คือต้องจับเฉพาะ 
นักการพนัน ไม่มีการจับเจ้าของบ่อน เพราะฉะนั้นรายนี้ตกลงเอามาเลย ๑๐๐ คน ก็จัดฉาก
ให้ข้าราชการต ารวจเข้าไปจับกุมทลายบ่อน ภาพสวยเลย จับนักการพนันมาได้ ๑๐๐ คน 
ท่านว่าเยอะไหม ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงมองว่าเยอะแล้วนะครับ เสร็จแล้ว 
นักการพนันท้ังหมดก็รับสารภาพ พาไปส่งอัยการ อัยการส่งฟ้องศาล รับสารภาพมันง่าย  
ไม่ต้องท าส านวนอะไรมาก ไปถึงศาลก็รับสารภาพ ศาลก็สั่งปรับคนละ ๒,๐๐๐ บาท  
 



๙๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      กมณฑ์มาศ ๔๓/๓ 
 
เจ้าของบ่อนการพนันก็ตกลงกับนักการพนันไว้แล้ว โอเค (OK) ถ้ามีการจับ การปรับ ขอจับ 
เขาจะต้องเป็นคนจ่ายค่าปรับให้เอง เพราะฉะนั้นพอศาลสั่งปรับคนละ ๒,๐๐๐ บาท  
๑๐๐ คนเท่าไรครับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าของบ่อนการพนันก็จะให้คนถือเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ไปจ่ายค่าปรับท่ีศาลแทนนักการพนัน ๑๐๐ คน ---------------------------------------------------- 
 

- ๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ             ดวงใจ ๔๔/๑ 
 
ฉะนั้นท่านไปดูได้เลยใบเสร็จ ใครรับสารภาพความจริงคนนั้นก็ต้องจ่ายเงินค่าปรับของตัวเอง 
๒,๐๐๐ บาท แต่ท่านไปดูเถอะท่ีศาลใบเสร็จใบเดียว จับ ๑๐๐ คน จับ ๕๐ คน จับ ๑๒๐ คน
อะไรก็แล้วแต่ใบเสร็จมันจะใบเดียวท้ังนั้นครับ คลิป (Clip) ต่อมาครับ ภาพต่อมา การใช้ ฮ. 
จับบ่อนการพนัน ท่านเห็นไหมครับ อันนี้คือบ่อนลอยฟ้า มีครั้งหนึ่งประมาณ ปี ๒๕๔๗  
ปี ๒๕๔๘ ผมจ าไม่ได้แน่ชัด มีการจัดฉากอย่างมโหฬาร เพราะบ่อนลอยฟ้ามันจับยาก  
ท่านเห็นไหมครับ หน้าบ่อนลอยฟ้าจะตึก ๓ ชั้นจะเข้าไปอย่างไร บ่อนลอยฟ้ามันอยู่ตรงกลางนี่
พบว่ามีการจัดฉากมีการขอจับกันนะครับ โดยใช้เฮลิคอปเตอร์บินไปลงท่ีดาดฟ้านะครับ  
ก็ตกลงกันแล้วนี่ครับว่าขอจับ ขอสักเท่าไร ๕๐ คน ๘๐ คน ไม่มีการจับเจ้าของบ่อน  
สรุปแล้วว่าก็จับมาได้ เท่าไรผมจ าไม่ได้แล้วครับ ส่งฟ้องศาลไป เจ้าของบ่อนก็ส่งคนไปจ่าย
ค่าปรับนะครับ อย่างนี้เขาเรียกว่าขอจับโดยเจ้าของบ่อนไม่ถูกจับ โอ้โฮ สังคมตบมือให้
ต ารวจกันเกรียวกราวว่าใช้ยุทธวิธีในการปราบบ่อนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ถึงขนาดต้องใช้ ฮ.  
ไปจับกุมบ่อนการพนัน แต่ความจริงผมจะกราบเรียนสั้น ๆ แต่เพียงว่าโธ๋เอ๋ยแหกตา
ประชาชนไปอยู่ได้ อัยการก็ดี ศาลก็ดีถูกแหกตาไปหมด แค่ ฮ. บินไปเท่านั้นเองนะครับ 
นักการพนันท่ีเล่นอยู่ชั้น ๘ มันก็รุดไปชั้น ๗ ชั้น ๖ หมดแล้ว ถ้าลงไปได้จริง ๆ มันก็จะ 
ห้องว่างเปล่านะครับ ไม่เจอหรอกนักการพนันทุกราย ผมจะกราบเรียนท่านว่าการขอจับ 
มันเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเจ้าของบ่อนการพนันจะไม่มีการถูกจับ จับวันนี้ไปพรุ่งนี้ก็เปิด
บ่อนได้อีก เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับเจ้าของบ่อน 
ส าหรับการจับกุมบ่อนการพนันรายใหญ่ในประเด็นท่ี ๒ ในอดีตความจริงมีเยอะนะครับ  
เล่าไม่หมด ผมขออนุญาตน าเรื่องบ่อนประตูน้ ากับบ่อนลอยฟ้า รบกวนเวลาสภาไม่นานนะครับ 
สั้น ๆ เพื่อกราบเรียนท่านประธานถึงวิธีการจับกุมบ่อนการพนันรายใหญ่ ฝากไปเรียน 
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วย ท่ีท่านบอกไม่สามารถจับกุมได้นะครับว่า 
เฮ๊ย เขาจับกุมได้นะ ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีหรอก ต้องกราบเรียนเมื่อปี ๒๕๔๙ 
ในสมัยนั้นผมด ารงต าแหน่งจเรต ารวจแห่งชาติ บ่อนการพนันเยอะแยะเลย จนกระท่ัง 
ท่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น ผมขออนุญาต 
ไม่เอ่ยนามนะครับ ทนไม่ไหว บ่อนมันเยอะ อบายมุขมันเยอะ ก็ออกค าสั่งแต่งตั้งผมเป็น 
 
 



๙๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ             ดวงใจ ๔๔/๒ 
 
ประธานอนุกรรมการปราบปรามผู้มีอิทธิพล บ่อนการพนันและอบายมุขท้ังหลาย ผมเป็น 
จเรต ารวจแห่งชาติ ไม่มีก าลังอยู่ในมือนะครับ ผมก็ขออนุมัติบุคคล ๗๐ คน ๘๐ คน ๗๐ คน 
๘๐ คน หมายความว่าผมต้องคัดเลือกนะครับ ผมคัดเลือกหัวหน้าชุดเฉพาะพันต ารวจเอกพิเศษ  
ไม่เอานายพลนะครับ ผู้ใหญ่เกินไปแล้วก็มีภาระหน้าท่ี พันต ารวจเอกพิเศษระดับรองผู้การ 
จังหวัดมีหลายคน หรือหน่วยมีหลายคน ขอมาสักคนอะไรต่าง ๆ งานการก็ไม่เสีย ก็ขอมา  
๗-๘ คน นอกนั้นก็เป็นนายสิบต ารวจ ช่วยกันคัด ๆ หน่อยนะ ท่ีจะมาหากินกับบ่อนไม่เอานะ 
หากินกับอบายมุขไม่เอานะ มาอยู่กับพี่ต้องตั้งใจท างานนะ ต้องท าให้ส าเร็จนะ ก็แค่นี้เองท่าน 
ผมก็คัดคนมาเพื่อมาจัดการกับบ่อนการพนัน การจับกุมก็สามารถจับกุมได้แม้กระท่ังเจ้าของ
บ่อนการพนัน ติดคุกแล้วติดตายจนกระทั่งทุกวันนี้ ไม่ใช่การขอจับดังที่ได้กราบเรียนให้ทราบ
นะครับ  
  (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คุณสิระครับ 
เชิญครับ  
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :   ขอประท้วงผู้อภิปรายครับ 
ข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ครับ อภิปรายนอกประเด็นครับ วันนี้ไม่ได้มาเล่าถึงอดีตอวดอ้าง แต่วันนี้ 
เราอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรี ---------------------------------------------------------- 
 
                  - ๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วิชชุดา ๔๕/๑ 
 
อย่ามาท าเก่ง มาท าอะไร อดีตมาเล่า ปราบบ่อนเพื่ออะไร ใครเขาก็รู้ระหว่างท่ีท่านเป็น 
ผบ.ตร. นะครับ ปราบบ่อนประตูน้ า แต่ไม่ปราบบ่อนกิ่งเพชร เพราะว่าบ่อนกิ่งเพชร 
เป็นเพื่อนของภรรยาใช่หรือไม่ ฝากถามผู้อภิปรายด้วยครับ ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วย
ครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอวินิจฉัย
ครับ คุณสิระครับ ท่านเสรีพิศุทธ์ท่านก าลังตั้งประเด็นการอภิปรายเรื่องบ่อนการพนัน  
ฉะนั้นท่านอาจจะเกริ่นว่าบ่อนการพนันในประเทศไทยมีอะไรอย่างไรบ้าง ก็คงเป็นเรื่อง
ประกอบการอภิปราย เดี๋ยวติดตามท่านสักหน่อยครับ ยังไม่ได้ผิดข้อบังคับอะไร เชิญท่าน 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณ 
ท่านประธานอย่างยิ่งครับ 
   (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
    นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมวินิจฉัย
แล้วว่าท่านเสรีพิศุทธ์ไม่ได้ผิดข้อบังคับ ท่านจุลพันธ์จะประท้วงเร่ืองอะไรครับ 
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม จุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ เพื่อไทย เชียงใหม่ ประท้วงท่านประธานครับ ตามข้อบังคับการประชุม ข้อ ๙ 
เมื่อมีผู้ประท้วงนี่นะครับ แน่นอนต้องบอกเรื่องของข้อบังคับการประชุม ต้องบอกพฤติกรรม 
ท่ีกระท าผิด แต่ข้อบังคับการประชุม ข้อ ๑๗๗ นี่บอกชัดเจนว่าผู้ ท่ีประท้วงไม่มีสิทธิ 
ในการท่ีจะอภิปรายหรือว่ามาตอบแทนรัฐมนตรี เพราะคนท่ีจะตอบคือรัฐมนตรีเท่านั้น  
ท่านประธานเมื่อมีผู้ประท้วง ท่านประธานต้องดูด้วยครับ อย่างเมื่อสักครู่นี่เป็นพฤติกรรม  
ท่ีไม่เหมาะสม คือท่านประธานปล่อยให้มีการอภิปราย มีการพาดพิง เร่ืองมันยังไม่จบนะครับ 
การประชุมเราจะยาวนานขึ้นอีก เพราะฉะนั้นท่านประธานต้องควบคุมการประชุม 
ตามข้อบังคับการประชุม ข้อ ๙ ด้วยครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ก็อยากจะ
เรียนท่านจุลพันธ์นะครับว่าผมก็ได้ฟัง แล้วก็ให้ผู้ประท้วงได้อธิบายว่าประท้วงด้วยเหตุผล
อะไร ผมก็ให้สิทธิทุกคน เพราะเวลาท่าน ส.ส. ยืนขึ้น ยกมือท่วมพ้นศีรษะก็ต้องเป็นสิทธิ
สมาชิกท่ีจะต้องประท้วงได้ เราก็ให้ ในขณะเดียวกันก็ต้องฟังการชี้แจงว่าประท้วงเพราะ  



๙๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วิชชุดา ๔๕/๒ 
 
สาเหตุอะไร แต่เมื่อประธานวินิจฉัยแล้วว่าท่านเสรีพิศุทธ์ไม่ได้ผิด เพราะก็อยู่ในประเด็น 
การอภิปรายอยู่นะครับ ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องท่ีเราวินิจฉัยอย่างนี้ละครับ เชิญท่านเสรีพิศุทธ์ 
ได้อภิปรายต่อครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณ 
ท่านประธานครับ ก็คิดว่าพี่น้องประชาชนคงจะได้ตัดสินเอาเองว่าอะไรคืออะไรนะครับ 
บ่อนแรกครับ บ่อนการพนันประตูน้ า ซึ่งเป็นบ่อนเก่าแก่ท่ีมีอายุ ๓๐ ปีเศษ ๓๐ ปีเศษ 
เมื่อสมัยปี ๒๕๔๙ ท่ีผมกล่าวเมื่อสักครู่นะครับ เจ้าของบ่อนนี่ไม่เคยถูกจับแม้แต่ครั้งเดียว 
นะครับ เพราะว่าใช้อ านาจเงินมาโดยตลอด อย่างท่ีผมกราบเรียนว่าผมตั้งชุดท าการสืบสวน  
การสืบสวน ผมก็อธิบายสั้น ๆ เท่านั้นเองนะครับ ผมก็ส่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจแฝงตัวเข้าไป 
เล่นการพนันในบ่อนการพนัน เพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านประธานด้วยว่าอย่าคิดว่าถ้าหาก
ไปพบข้าราชการต ารวจท่ีเข้าไปอยู่ในบ่อนการพนันแล้วนี่ อย่าคิดว่าท้ังหมดเขาเป็นนักพนัน  
ผมนี่ส่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจระดับผู้น้อยค่อย ๆ ตีสนิท ค่อย ๆ แฝงตัวเข้าไปในบ่อนการพนัน  
จะ ๕ คน ๑๐ คน ๑๐ กว่าคนนะครับ จนเข้าท่ีเข้าทางแล้วก็ค่อยออกมาเรียนผมว่า 
สภาพบ่อนเป็นอย่างไร ทางหนีทีไล่เขาเล่นกันอย่างไร เขาเปิดอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่าง ๆ  
ผมก็วางแผนให้ ผมก็กราบเรียนว่าผมเป็นจเรต ารวจแห่งชาติ ผมไม่ได้ไปจับบ่อนด้วยตัวเอง 
บ่อนลอยฟ้า บ่อนดังท่ีจะกราบเรียน  
   นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านเสรีพิศุทธ์ขออนุญาตนิดเดียวครับ อยากจะให้ท่านเข้าสู่ประเด็นหลัก ๆ คือท่านเกริ่นน า 
พอประมาณแล้วละครับ อยากให้ท่านเข้าสู่ประเด็นว่าการบริหารงานของท่านนายกรัฐมนตรี 
มันมีปัญหาความบกพร่องเรื่องบ่อนการพนันตรงไหนอย่างไร ท่านนายกรัฐมนตรีกระท าผิด  
อะไรตรงนี้นะครับ ฉะนั้นการท่ีท่านเกริ่นมานี่ก็พอประมาณแล้วครับ พอเข้าใจได้แล้ว  
เชิญท่านต่อครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านครับ ท่านยัง 
ไม่เข้าใจเลยครับ เพราะท่านไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรนะครับ ผมกราบเรียนท่านว่าผมเป็นต ารวจ 
ผมเข้าใจประเด็นนะครับ ผมก าลังอภิปรายว่าท้ัง ๓ ท่านนี่ไร้สติปัญญา ไร้ความรู้ ความสามารถ 
 
 



๙๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วิชชุดา ๔๕/๓ 
 
พูดง่าย ๆ แค่บ่อนยังท าไม่ได้ ผมจะเรียนว่าแค่นายพันยังท าได้เลย เขาท ากันอย่างไร จะได้ไป
ประกอบสติปัญญาของท่านนายกรัฐมนตรี ไม่อย่างนั้นผมไม่พูด ท่านก็ไม่รู้  เดี๋ยวผมพูด 
เสร็จแล้วผมจะมอบหลักฐานผ่านท่านไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าเขาปราบบ่อน เขาท า
กันอย่างนี้นะ ท่านจะได้ไปท าได้ ก็เป็นผลดีกับประชาชน ประเทศชาติด้วย ไม่ใช่ผมพูดสั้น ๆ 
แค่นี้แล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้เรื่อง กราบเรียนว่าผมเข้าประเด็นนะครับ -------------------- 
 
                  - ๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          วันทนา ๔๖/๑ 
 
ผมก็ตั้งชุดไป ผมบอกแล้วเข้าไปสืบสวน จนกระท่ังได้ท่ีมาท่ีมาไปผมก็วางแผนให้เขาไป  
วัน เวลา น. ไปขอหมายศาล ก็เข้าไปจับกุมบ่อนประตูน้ า ลองมาฟังคลิป (Clip) ดูสิว่า 
เขาท ากันอย่างไร  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
   (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาตครับ 
ขอประท้วงครับ ท่ีฉายนี่มันไม่อยู่ในประเด็นครับ เปรียบคล้าย ๆ ข้อ ๖๙ ไม่อยู่ในประเด็น 
ท่ีอภิปรายไว้วางใจ แต่อันนี้เป็นเรื่องของการอวดผลงาน  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านเสรีพิศุทธ์ครับ 
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  แล้วมันเสียเวลาสภาครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสิระ 
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ช่วยวินิจฉัยครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมวินิจฉัย 
อย่างนี้นะครับ ผมได้เตือน ได้แนะน าท่านเสรีพิศุทธ์ไปแล้วว่าท่านสามารถเกริ่นถึงผลงาน 
ในอดีตของท่านเพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบก็พอเข้าใจได้ แต่ว่าคลิป (Clip) เมื่อสักครู่นี้ 
เป็นคลิป (Clip) น่าจะเกิดขึ้นในอดีต แต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะขอท่าน เสรีพิศุทธ ์
เอาหมัดเดียว โป้งเดียวให้จอดเลย มันมีบ่อนการพนันท่ีสร้างความเสียหายให้ชาติ บ้านเมือง 
ให้สังคม ชุมชนอย่างไร เอาปัจจุบันเลยครับ มันจะได้ชัดเจน แต่ไปย้อนอดีตมาก ๆ อย่างนั้น 
มันก็ถือว่านอกประเด็นไป ผมขอฝากท่านนะครับ ผมถึงไม่อยาก 
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านครับ ขออนุญาตครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสิระ 
พอแล้วครับ ผมก็ได้เตือนท่านเสรีพิศุทธ์ไปแล้วครับ  
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  อีกนิดหนึ่งครับ คือคลิป (Clip) นี้ 
ท่ีท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายท่านนายกรัฐมนตรีว่ามีการจับเพื่อตีกินจัดฉาก คลิป (Clip) นี้ 
อาจจะเป็นการจัดฉากตีกินกันนะครับ  
  นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน (เชียงราย)  :  ท่านประธานครับ 



๑๐๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          วันทนา ๔๖/๒ 
  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยว ๆ  
ท่านสิระ มันนอกประเด็นไปแล้ว  
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ประเด็นนั้นเอาเรื่องในอดีต  
เดินหน้าได้ไหมครับ   
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสิระ 
ได้ประท้วง ฟังนะครับ ท่านสิระประท้วงนี่คือประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหน แล้วก็ไม่ควร 
ท่ีจะพูดเลยไป มันจะสร้างประเด็นท่ีต่อเนื่อง ท่านสิระครับ ขอความกรุณาครับ เราเคารพ 
ข้อบังคับกัน ท่านประท้วง ท่านก็ชี้แจงว่าผิดข้อบังคับข้อไหน พฤติกรรมท่ีผิดข้อบังคับ 
นี่คืออย่างไร ผมก็ฝากท่านเสรีพิศุทธ์ไปแล้วครับ ท่านเสรีพิศุทธ์ครับ ผมว่าย้อนกลับไปไกล 
มากเกิน มันก็ 
   (นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ท่านประธานครับ ผมประท้วง 
ท่านประธานครับ  
   นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองป ระธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
เชิญท่านพิเชษฐ์ครับ ประท้วงประธานเร่ืองอะไรครับ  
   นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย 
ผมประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับ ข้อ ๙ ท่านประธานต้องวินิจฉัยว่าคนท่ีประท้วงบ่อย ๆ 
ในประเด็นเรื่องบ่อน เขาร้อนตัวหรือเปล่า แถวแจ้งวัฒนะก็มีบ่อนเยอะแยะ ท่านประธานครับ 
ท่านเสรีพิศุทธ์บอกว่า ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์บอกว่าร้อยนายกรัฐมนตรีก็แก้ไม่ได้  
เขาให้เหตุผลว่าท าไมร้อยนายกรัฐมนตรีแก้ไม่ได้ เขามีแนวทางท่ีให้ท่านประยุทธ์จะไปแก้  
มันไม่ได้หนีไปไหนเลย เพราะว่าท่านไม่รู้เลย จะได้สอนให้ท่านประยุทธ์ได้รู้ว่าวิธีการ 
ปราบบ่อนเขาท าอย่างไร ท่านประธานปล่อยให้เขาพูดสิครับ ถึงมันจะเป็นอดีต แล้วท่าน 
จะเอาปัจจุบันตรงไหนล่ะครับ  
 
 



๑๐๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          วันทนา ๔๖/๓ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คืออย่างนี้ 
ท่านพิเชษฐ์ครับ ผมเข้าใจแล้ว เชิญท่านพิเชษฐ์นั่งครับ  
   นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ผมประท้วงท่านประธานนะครับ 
ช่วยวินิจฉัยด้วยครับ  
    นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมขอวินิจฉัย 
ท่านพิเชษฐ์ครับ ผมขอวินิจฉัยว่าการอภิปรายขณะนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล  
รัฐมนตรีท้ัง ๑๐ ท่าน และประเด็นท่ีท่านเสรีพิศุทธ์ก าลังอภิปรายอยู่ประเด็นเรื่องบ่อน 
การพนัน ฉะนั้นคุณสิระประท้วงก็มีเหตุผลท่ีผมได้วินิจฉัยไปแล้วว่าอยากให้ท่านเสรีพิศุทธ์ 
เอาประเด็นตรง ๆ เลย คือท่านได้เกริ่นน ามาพอประมาณ แล้วผมก็ปล่อยให้ท่านเกริ่นน ามา 
พอประมาณแล้ว เพราะผมเข้าใจว่าท่านก็ยกตัวอย่าง ว่าระดับนี้ เป็นอย่างนี้  ฉะนั้น 
ขอท่านเสรีพิศุทธ์เข้าสู่ประเด็นเลย เชิญครับ คนอื่นอย่าประท้วงเลยครับ เพราะผม  
ให้ท่านเสรีพิศุทธ์ได้อภิปรายแล้วนะครับ เชิญครับ 
   (นายวิรัตน์ วรศสิริน ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ 
   นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมขออนุญาตนิดเดียวท่านประธาน 
เพราะว่าผมยังไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของท่านประธาน ขอนิดเดียว สั้น ๆ นิดเดียว  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านวิรัตน์ครับ 
ประท้วงหรือว่าจะ  
   นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ประท้วงค าวินิจฉัยของท่านประธาน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านประท้วง 
ผิดข้อบังคับข้อไหนครับ ท่านบอกด้วย  
   นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ข้อ ๙ ครับท่านประธาน ไม่เป็นกลาง 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่เป็นกลาง 
อย่างไร อธิบายด้วยครับ  

 
             - ๔๗/๑ 

    



๑๐๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ    เพทาย ๔๗/๑ 
 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานให้ผมพูดนิดเดียว 
จะได้ไม่เสียเวลานะท่านประธาน ขอบพระคุณท่านประธาน ผม วิรัตน์ วรศสิริน นะครับ  
ท่านประธาน ท่านประธานอย่างไรก็ตามท่านเสรีพิศุทธ์ก็อภิปรายในประเด็นการไม่ไว้วางใจ
อยู่แล้วก็อภิปรายในเวลาของท่านเอง ซึ่งถ้าหากคิดว่าท่านเสรีพิศุทธ์อภิปรายไม่อยู่ใน
ประเด็นก็เป็นประโยชน์ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ใช่หรือ จะได้ไม่ต้องตอบ จะเดือดร้อนกันไป
ท าไมใช่ไหมครับท่านประธาน ขอท่านประธานได้โปรดกรุณาวินิจฉัยด้วย เพราะว่า 
ท่านเสรีพิศุทธ์ก็พูดในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดอยู่แล้ว ท าไมจะต้องพูดตามใจตรงใจคนฟัง
ล่ะครบั 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านวิรัตน์
ครับ ขอวินิจฉัยนะครับ ผมขอวินิจฉัยว่าการประชุมมันมีข้อบังคับ โดยเฉพาะข้อ ๖๙  
ท่ีพวกเราอ้างกันบ่อย ๆ นั่นละครับว่าการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นไม่วนเวียน ซ้ าซาก 
ฉะนั้นเมื่อมีผู้ประท้วงผมก็วินิจฉัยค าประท้วง แล้วก็เพียงแต่ว่าเตือนเพื่อให้ท่านเสรีพิศุทธ์ 
เข้าสู่ประเด็นเพ่ือท่ีจะได้ไม่ถูกประท้วง ฉะนั้นผมคิดว่าเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทุกท่านก็ฟัง
การวินิจฉัยของประธาน แล้วก็ผู้อภิปรายก็จะได้อภิปรายต่อ เชิญท่านเสรีพิศุทธ์อภิปรายต่อ
เลยครับท่านครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับท่านประธาน 
ประเด็นท่ีผมจะอภิปรายวันนี้มี  ๒ ประเด็นหลักนะครับ ประเด็นท่ี ๑ คือไร้ความรู้
ความสามารถ ไร้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีจนไม่สามารถท่ีจะปราบบ่อนการพนันได้ 
อันท่ี ๑  
  ประเด็น ท่ี ๒ เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับเรื่องบ่อนการพนัน  
แสวงหาผลประโยชน์จากบ่อน มันเป็น ๒ ประเด็นนะครับ นี่ยังอยู่ในประเด็นแรกท่ีไร้ความรู้
ความสามารถ ผมไม่ได้เอาเรื่องเก่าของผมมาหรอก ผมบอกแล้วอย่างไรว่าผมไม่ได้จับ
เพียงแต่เป็นผู้บริหาร ควบคุม ดูแล จัดการเท่านั้นเอง ก าลังจะสอนนายกรัฐมนตรีว่า 
พันต ารวจเอกเขาก็ท าได้ แล้วเดี๋ยวผมจะส่งมอบให้ถ้าผมพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งมอบ  
 
 
 



๑๐๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ    เพทาย ๔๗/๒ 
 
ท่านประธานไปฝากแนะน าท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็แค่นั้นเองนะครับ ท่านทนฟังผมเถอะ 
ผมไม่ได้ใช้เวลาท่ีจะเกินหน้าท่ีของผม ให้เวลาผมเท่าไรก็เท่านั้นนะครับ ขอบคุณนะครับ  
ท่านประธาน ขออนุญาตต่อนะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เมื่อสักครู่ก็มีการ
เปิดคลิป (Clip) ไปแล้วว่ามีการจับกุมบ่อนการพนันประตูน้ า นี่ครั้งแรกนะครับเป็นการท่ี
จับกุมเจ้าพ่อบ่อนประตูน้ าท่ีเปิดมา ๓๐ กว่าปีแล้วไม่มีใครจับนะครับ ในวันนั้นจับกุมผู้เล่น
การพนันได้ ๒๐๐ กว่าคน ชิป (Chip) เกือบ ๒๐๐ ล้านบาท สมุดรถจ าน าในบ่อนยังอยู่ท่ีนี่เลย
ผมถ่ายมาฝากมาให้ท่านประยุทธ์เดี๋ยวจะมอบให้ 
  (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ )  :  สมุดรับจ าน า 
ในบ่อน ๔ ปีนะครับ จับรถ ๖๔ คัน 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ดิฉันขอประท้วงค่ะ 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านเสรีพิศุทธ์ครับ ขออนุญาตสักครู่หนึ่งครับ คุณปารีณาประท้วงครับ เชิญคุณปารีณาครับ 
ประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับ 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน นางสาวปารีณา 
ไกรคุปต์ สมาชิกรัฐสภา ขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะคะ ให้ท่านประธานช่วยควบคุม
การประชุมด้วย เพราะท่านประธานได้วินิจฉัยข้อประท้วงของ ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่าน ส.ส. 
สิระไปแล้วว่าท่านเสรี ขออนุญาตเอ่ยนามผู้อภิปรายได้นอกประเด็น แล้วเมื่อสักครู่ท่าน 
ก็วินิจฉัยอีกว่าให้เข้าสู่ประเด็นเลย  แต่ผู้อภิปรายก็ยังคงจะโฆษณาตัวเองอยู่อย่างนี้ เป็นการ
เสียเวลาสภานะคะท่านประธาน ดิฉันจึงขอประท้วงท่านประธานให้ควบคุมการประชุมด้วยค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอวินิจฉัย
คุณปารีณานะครับ ผมเองก็พยายามควบคุมการประชุมอย่างเต็มท่ีอยู่แล้ว ผมก็ ได้เตือน 
 
 



๑๐๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ    เพทาย ๔๗/๓ 
 
ท่านเสรีพิศุทธ์ไปบ้างแล้ว แต่ว่าเมื่อท่านอภิปรายก็ปล่อยให้ท่านอภิปรายไปสักพักเถอะครับ 
เพราะอย่างไรท่านก็ใช้เวลาของท่าน ไม่ได้ไปเบียดบังเวลาของฝ่ายไหน แต่ว่าก็เคยฝากเตือน
ท่านเสรีพิศุทธ์แล้วว่าท่านเกริ่นให้เป็นตัวอย่าง ให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เห็นว่าสมัยท่านเป็น
ต ารวจ ท่านด าเนินการอย่างนี้ละ เกิดประโยชน์อย่างนี้ละ ขนาดย่อ ๆ ก็น่าจะพอแล้วครับท่าน 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  นี่ย่อท่ีสุดแล้วท่าน 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ถ้าท่านไปเอา
ยาว ๆ เดี๋ยวก็มีการประท้วงกันว่ามันไม่ตรงประเด็นท่ีก าลังอภิปราย ตอนนี้ อภิปราย 
ไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรี บกพร่องตรงไหน อย่างไร เรื่องการจับบ่อนจับอะไร เอาตรงนี้ครับ 
ส่วนประวัติศาสตร์อันงดงามของท่านนี้ก็เอาพอประมาณนะครับท่าน เชิญครับ 
  (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านจุลพันธ์ 
ประท้วงอะไรครับ เชิญครับ  
 
                 - ๔๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ   นฤมล ๔๘/๑ 
 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม  
จุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ ขอประท้วงท่านประธาน 
ตามข้อบังคับการประชุม ข้อ ๙ ว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับการประชุม ข้อ ๗๑ นะครับ  
ผมพยายามท าให้เป็นตัวอย่างนะครับ ผมไม่มีการกดไมโครโฟนแล้วพูดเลย ท่านประธาน 
ต้องตักเตือนมีการฝ่าฝืนข้อ ๗๑ ข้อ ๗๑ บอกว่าจะประท้วงยืนขึ้น ยกมือ รอประธานเรียก 
ท่านประธานปล่อยให้มีการกดไมโครโฟนกัน พูดสวนกันไปสวนกันมา จะให้ผมท าอย่างนั้น
ไหมครับ ผมว่าพังกันหมดนะครับ ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมครับ ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ขอบคุณท่านจุลพันธ์นะครับ คือความจริงแล้วคุณปารีณาเขาก็ไม่ได้นั่นหรอก ผมมอง 
อีกฝั่ งหนึ่ งแล้วไม่ ได้มองอีกฝั่ งคุณปารีณา ฉะนั้นพอผมมองไม่ เห็น เขาประ ท้วง  
เขาก็กดไมโครโฟนเรียกท่านประธาน เพื่อจะให้ประธานบอกให้เขาว่าเขาประท้วง  
มันพอประมาณอย่างนี้ละครับ เชิญท่านเสรีพิศุทธค์รบั 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
ส าหรับบ่อนประตูน้ าอย่างท่ีผมกราบเรียนไว้จับกุมอะไรต่ออะไรมาบ้างนะ สรุปแล้วเรื่องนี้ 
ก็ศาลปรับนักพนันคนละ ๒,๐๐๐ บาท ส่วนเจ้าของบ่อนถูกติดคุกท้ังหมด ๑๕ ปี ท้ังเรื่อง 
เป็นเจ้าของบ่อนการพนันและเร่ืองอื่น ๆ ด้วย ปิดบ่อนการพนันมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับ  
  (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คุณปารีณา  
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์  (ราชบุรี)  :  ดิฉัน นางสาวปารีณา ไกรคุปต์  
สมาชิกรัฐสภา ดิฉันขอประท้วงท่านประธานข้อ ๙ ท่านต้องเด็ดขาดสิคะ ในเมื่อท่านวินิจฉัย
ไปแล้วว่าให้เข้าประเด็น เขายังคงไม่หยุด ผู้อภิปรายยังคงไม่หยุดโฆษณาตัวเองอยู่อย่างนี้
ท่านต้องเด็ดขาดนะคะ 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามญัประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ   นฤมล ๔๘/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
วินิจฉัยท่านปารีณาประท้วงนะครับ ผมก็ก าลังติดตามท่านเสรีพิศุทธ์อยู่ ผมก็เชื่อว่า 
ท่านก าลังจะเข้าเรื่องแล้วล่ะครับ ท่านเกริ่นน าพอประมาณนะครับ ไม่ผิดข้อบังคับหรอกครับ 
เชิญท่านเสรีพิศุทธ์ครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
ผมกราบเรียนท่านไปยังผู้ประท้วงด้วยนะครับ ชื่อเสียงผมมันดังทั่วประเทศแล้ว ผมไม่ต้องมา
โฆษณาตัวเองหรอกนะครับ มีแต่ชื่อเสียงท่ีดี ๆ ไม่มีชื่อเสียหรอกนะครับ  
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านเสรีพิศุทธ์เข้าเรื่องเลยนะครับ อย่าย้อนกันไปย้อนกันมาก็คงไม่จบนะครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ต่อไปเข้าบ่อน 
การพนันลอยฟ้า ชั้น ๘ นะครับ อันนี้ยากยิ่งท่ีจะจับ ผมก็จะสอนท่านประยุทธ์นะครับว่า 
จับอย่างไรถึงจับได้ แล้วจับเจ้าของบ่อนได้นะครับ อันนี้เห็นภาพใช่ไหมครับ มีบ่อนการพนัน 
ตึก ๘ ชั้นอยู่ข้างหลัง ข้างหน้าเป็นตึก ๓ ชั้น ท้ังหมดจะเข้าอย่างไรนะครับ ผมก็กราบเรียน
วิธีการของผมไม่ใช่อยู่ดี ๆ ไปจับได้นะครับท่าน ผมต้องส่งคนไปท่ีเขตไปขอแบบแปลน 
การก่อสร้างอาคาร ๘ ชั้นมาท้ังหมดเป็นอย่างไร ชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓ ชั้น ๔ ชั้น ๕ ชั้น ๖  
ชั้น ๗ ชั้น ๘ เป็นอย่างไร ใครอยู่อาศัย บ่อนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ผมก็จะตัดรวบรัด  
อย่างท่ีท่านพูด ไม่ไปพูดอธิบายท้ังหมดนะครับ ก็ท่านดูก็แล้วกันนะครับ 
  (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ  
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านเสรีพิศุทธส์ักครูห่นึ่งครับ ท่านปารีณาประท้วงเรื่องอะไรครับ ผิดข้อบังคับข้อไหนครับ 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน นางสาวปารีณา 
ไกรคุปต์ สมาชิกรัฐสภา ประท้วงข้อ ๙ เหมือนเดิมเลยค่ะ ท่านต้องควบคุมการประชุมนะคะ 
ผู้อภิปรายก าลังอภิปรายนอกประเด็นอย่างชัดเจน ซึ่งท่านก็วินิจฉัยไปแล้วนะคะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านปารีณาครับ 
เราอดทนฟังกันนิดหนึ่งครับ 
 



๑๐๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ   นฤมล ๔๘/๓ 
 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  อดทนมาตั้งแต่บ่ายโมงยี่สิบนาทีค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คือท่านก าลัง
เข้าเร่ืองแล้วครับ 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ตอนนี้บ่ายโมงสามสิบเก้านาทีแล้ว 
นะคะท่านประธาน ท่านต้องเด็ดขาด เมื่อท่านวินิจฉัยแล้วนี่สมาชิกรัฐสภาก็ต้องยอม 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านเกริ่นน า
ว่าตอนท่านเป็นต ารวจนี่ ท่านปราบปรามบ่อนการพนันอย่างไร มันก็เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการอภิปราย ฉะนั้นขอท่านปารีณารอฟังก่อนนิดหนึ่งนะครับ  
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  แต่ท่านวินิฉัยไปแล้วนะคะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ปล่อยให้ 
ท่านเสรีพิศุทธ์ท่านได้น าเสนอในท่ีประชุมก่อนนะครับ ไม่ใช่พูดค าสองค าก็ประท้วงทันทีเลย
มันก็คงไม่ใช่ ประธานฟังอยู่นะครับว่าท่านพูดเรื่องบ่อนการพนัน ท่านก็มีการโยงถึงอดีต  
มันเป็นอย่างไร มันก็เป็นเรื่องธรรมดา ฉะนั้นผมวินิจฉัยแล้วว่าท่านเสรีพิศุทธ์ยังไม่ผิด
ข้อบังคับ เชิญครับ เพียงแต่ว่าได้แนะน าท่านไปแล้วว่าอย่าย้อนไปมากนัก แล้วให้รีบเข้าสู่
ปัจจุบันเท่านั้นล่ะครับ เชิญท่านเสรีพิศุทธ์ครับ 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ดิฉันขอประท้วง 
ท่านประธานค่ะ เมื่อครู่นี้ท่านวินิจฉัยแบบหนึ่งแล้วตอนนี้ท่านจะมาวินิจฉัยอีกแบบหนึ่ง 
ในเรื่องเดียวกันไม่ได้นะคะท่านประธาน 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
คือมันแต่ละช่วง 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ในเมื่อผู้อภิปรายก าลังพูดถึงแปลนตึก
ของบ่อน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คุณปารีณา
ครับ การวินิจฉัยแต่ละช่วงนี่มันก็เป็นเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ผมเคยวินิจฉัยเตือน 
ท่านเสรีพิศุทธ์ไปแล้วว่าไม่ให้ย้อนไปไกลมาก ท่านก็พยายามท่ีจะย่นย่อในการท่ีจะเข้าสู่  
 
 



๑๐๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ   นฤมล ๔๘/๔ 
 
ประเด็นในปัจจุบัน ผมฟังได้อย่างนี้นะครับ ฉะนั้นเคารพท่านประธานด้วยนะครับ  
เพราะถ้าพูดค าสองค าก็ประท้วง ค าสองค าก็ประท้วง การอภิปรายก็เดินไม่ได้หรอกครับ 
ขอให้ประธานได้วินิจฉัยเถอะครับ ฟังกันหน่อย ยังไม่ได้เกริ่นเรื่องเสียหายอะไร ท่านไม่ได้
โจมตีใส่ร้ายใคร เพียงแต่ว่าท่านย้อนไปถึงวิธีการในการปราบบ่อนในอดีตมันเป็นอย่างนี้  
ท่านก็คงจะย้อนเข้ามาตรงนี้ขอเถอะนะครับ 
  

- ๔๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    จีรนุช ๔๙/๑ 
 
 นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ถ้าอย่างนั้นท่านก็ช่วยก าชับด้วย 
นะคะ เพราะว่ามันนอกประเด็นอย่างชัดเจน ให้อยู่ในประเด็นด้วยค่ะ 
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณ 
ท่านปารีณานะครับ 
 (นายนิยม เวชกามา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
 นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  ท่านประธานครับ ผมประท้วงครับ 
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญท่าน
ดอกเตอร์มหานิยมครับ เชิญครับ 
 นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผม 
นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร เขต ๒ พรรคเพ่ือไทย ผมประท้วง
ท่านประธาน ท้ังข้อ ๙ ข้อ ๗๑ ท่านประธาน ขอให้ท่านประธานใช้อ านาจตามข้อ ๙ (๓) และ
ข้อ ๗๑ ท่ีประธานวินิจฉัยแล้วมีการเถียงท่านประธาน มันไม่ได้ครับท่านประธาน  
ผมฟังอยู่ ท่านเสรีพิศุทธ์ก็อยู่ในประเด็นเรื่องบ่อน ฉะนั้นในเรื่องบ่อนนี่คนอื่นไม่ต้องมาชี้แจง
แทนครับ ๑๗๗ ชัดเจนอยู่แล้ว ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ผิดก็มาตอบได้ท่านประธาน ท่านต้องใช้
อ านาจเด็ดขาดนะครับ ท่านเสรีพิสุทธิ์อยู่ในประเด็นอยู่ครับ ผมฟังอยู่ ไม่ได้ออกทางอื่นเลย 
ส่วนวิธีการนั้นท่านบอกว่าถ้าเป็นสมัยท่าน ท่านจับได้แล้วบ่อนท่ีเปิดนี่ 
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านนิยม  
พอเข้าใจแล้วครับ ท่านนิยมก็ไม่ต้องมาวินิจฉัยแทนประธานนะครับ คือประท้วงว่า 
ผิดข้อบังคับข้อไหนก็พอแล้วละครับ ผมก็ได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับ ไม่ได้ต่างจากนั้นเลย  
ท่านนิยมขึ้นมาประท้วงก็พูดตามท่ีผมวินิจฉัย ผมก็บอกว่าท่านก าลังจะเข้าสู่ประเด็น ผมก็ขอ
คุณปารีณาแล้ว ปล่อยให้การอภิปรายมันเป็นไปด้วยความราบรื่นเถอะครับ ถ้าไม่เกิดเรื่อง
เสียหายอะไรมากนัก เราก็ไม่ต้องไปประท้วงกันมากนัก แต่ผมเคารพสิทธิการประท้วงของ
ท่านสมาชิกนะครับ ถ้าท่านสมาชิกยืนขึ้น ยกมือขึ้น ประธานก็ต้องให้สิทธิในการประท้วง 
เป็นข้อบังคับท่ีบังคับเอาไว้ ไม่ให้ประท้วงก็ไม่ได้ครับ และจะให้ผมควบคุมอย่างไร ผมก็ต้อง
วินิจฉัยเป็นประเด็น ๆ เป็นเร่ือง ๆ ไป เชิญท่านเสรีพิศุทธ์ครับ 
 
 



๑๑๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    จีรนุช ๔๙/๒ 
 
 พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณครับ 
ขอบคุณท่านประธาน วันนี้ท่านท าหน้าท่ีได้เย่ียมมากครับ ขอคืนแผ่นท่ี ๑๔ ครับ เมื่อครู่นี้มัน
ค้างไว้ นี่ครับ ผมไปเอาแบบแปลนมา ชั้น ๑ ด้านหน้าเป็นตึก ๓ ชั้น เป็นของผู้อื่น 
เข้าไม่ได้โดยเด็ดขาด ถ้าจะเข้าก็ต้องเข้าตรงสีฟ้าท่ีมีเส้นแดง ๒ เส้นเท่านั้นเองนะครับ  
ตึก ๘ ชั้นมันอยู่ตรงกลาง ๓ ด้านเป็นชาวบ้านหมด เพราะฉะนั้นมีทางเข้าทางนี้ทางเดียว 
เดี๋ยวผมจะบอกว่าเข้าอย่างไร ข้ามไปชั้นท่ี ๘ เลยครับ ชั้นท่ี ๘ นี่นะครับ เป็นท่ีตั้ง 
บ่อนการพนันลอยฟ้า ผมต้องไปตรวจดูทั้งหมดเลยนะครับว่าชั้น ๘ เป็นอย่างไร เจ้าของบ่อน
ซื้อไว้หมดเปิดเป็นบ่อน ไปดูชั้น ๗ นะครับ วันนี้ไม่ได้เอามาฉายเพราะให้เวลามันรวดเร็ว  
ซื้อไว้เกือบหมดแล้ว หากมีเจ้าหน้าท่ีจับกุมท่ีชั้น ๘ นักเล่นการพนันจะลงเข้าไปอยู่ชั้น ๗  
เข้าไปอยู่ชั้น ๖ หมด ซึ่งห้องแต่ละห้องมันก็มีเลขท่ี ๆ นะครับ แล้วต ารวจก็จะไม่สามารถ 
ค้นได้เลย เพราะฉะนั้นกลับมาชั้นท่ี ๑ ใหม่ครับ ก็ต้องวางแผนเข้า มันมีทางนี้ทางเดียว 
เท่านั้นเองครับ ผมก็ต้องเหมือนกันครับ ใช้วิธีเอาต ารวจแฝงตัวเข้าไปเล่น ค่อย ๆ ชั้นท่ี ๑ ชั้น
ท่ี ๒ เข้าไปได้ เข้าไปปุ๊บเจอลิฟต์ มันจะมีคนมารับนะครับ รับส่งขึ้นไป มีคนในลิฟต์อยู่ 
ไปถึงชั้น ๘ มีคนคุมห้องอะไรต่าง ๆ ผมส่งเข้าไปทั้งหมด ๑๔ คนนะครับ เรียนท่านตรง ๆ ว่า
๑๔ คน ลงมารายงานผม แล้วก็สามารถท่ีจะก าหนดวิธีการจะท าได้ ถึงวันเวลา น. ท่ีจะ
ด าเนินการ ผมเอาต ารวจมาท้ังหมด ยึดโทรศัพท์ท้ังหมดไม่ให้รู้ว่าไปไหน ไม่ให้ติดต่อใคร
ท้ังสิ้น ไม่อย่างนั้นความลับมันจะรั่วไหล เริ่มเดินทางไปเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา เป็นเวลาท่ี น.
เข้าจับกุมนะครับ เพราะฉะนั้นท่ีประตูแรก ฉายภาพท่ี ๑ ใหม่ แผ่นท่ี ๑๔ นะครับ ประตูแรกนี่
พอ ๑๔.๐๐ นาฬิกาปุ๊บ ต ารวจผม ๒ คนเอาปืนจ่อกระบาลยามท่ีตรวจคนเข้าตรงนั้นทันที  
 นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านเสรีพิศุทธ์ครับขออนุญาต เหตุการณ์ ท่ี ท่านก าลังอภิปรายอยู่นี่ เกิดขึ้นตั้ งแต่ 
ปี พ.ศ. ไหนครับ  
 พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ปี ๒๕๔๙ ครับ 
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ฉะนั้น 
ผมอยากจะฝากท่านเสรีพิศุทธ์นะครับว่ารีบเข้าสู่เหตุการณ์ปกติเถอะครับ  
 
 



๑๑๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    จีรนุช ๔๙/๓ 
 
 พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  อีกนิดเดียว 
ท่านใจเย็น ๆ นะครับ  
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เพราะว่า
ตอนนี้ท่านสมาชิกอยากจะฟังว่าในช่วงการบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกรัฐมนตรี 
มันมีข้อบกพร่องในเรื่องบ่อนการพนันอย่างไร ประธานก็อยากจะฟังครับ ฉะนั้นผมว่าถ้าเป็น
เร่ืองเก่าเมื่อปี ๒๕๔๙ ผมว่าท่านยกตัวอย่างแค่ว่าตรงนั้น ๆ แค่นั้นก็น่าจะผ่านได้แล้วนะครับ 
เชิญครับ เพราะไม่อย่างนั้นจะโดนประท้วงอีก 
 
                 - ๕๐/๑ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๕๐/๑ 
 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แต่ถ้าท่านวิเคราะห์
แบบผมนะครับ ท่านก็จะรู้ว่าในเมื่อท่านประยุทธ์ ท่านนายกรัฐมนตรีบอกไม่สามารถท าได้นี่ 
แต่ผมระดับนายพันท าได้ก็จะสอนท่านไปว่าท าอย่างนี้ ต่อไปท่านจะได้ไปปราบได้นะครับ 
เพราะฉะนั้นท่านจะไร้สติปัญญา ไร้ความรู้ความสามารถไหมล่ะ เมื่อท่านท าไม่ได้ ระดับ 
พันต ารวจเอกยังท าได้เลย อันนี้มันก็อยู่ในญัตติท่านนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านเสรีพิศุทธ์ 
อยู่ในญัตติ แต่ว่ามันเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นในอดีต  ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องท่ีจะต้องมาอภิปราย 
ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ ท่านจะยกตัวอย่างได้ครับ แต่ว่ามันไม่ควรจะไปใช้เวลายาวนานขนาดนี้ 
ฉะนั้นฝากเตือนท่านนะครับ ขอให้เร่งเข้าสู่ประเด็นปัจจุบันด้วยครับ เชิญครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมอยู่ในเวลา 
นะครับท่าน อยู่ในเวลาของผมนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  อยู่ในเวลา 
แต่เนื้อหามันไม่ได้ครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  อะไรครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   อยู่ในเวลา 
แต่เนื้อหามันไม่ได้ครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   สรุปแล้วถึงเวลา 
๑๔.๐๐ นาฬิกาตรงนะครับ ต ารวจทุกจุดประจ าจุด 
  (นายเรวัต วิศรุตเวช ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายเรวัต วิศรุตเวช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขออนุญาตท่านประธานครับ  
ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   เชิญครับ 
  นายเรวัต วิศรุตเวช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต
ประท้วงท่านประธานครับ 
 
 



๑๑๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๕๐/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   เชิญครับท่าน
  นายเรวัต วิศรุตเวช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ตามข้อบังคับ ข้อ ๙ ครับ  
ผม นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช พรรคเสรีรวมไทย ผมคิดว่าท่ีท่านเสรีพิศุทธ์ก าลังอธิบาย 
เป็นสิ่งส าคัญมาก เนื่องจากว่าบ่อนการพนันในระลอก ๒ มันเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์  
(Super spreader) และเป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่ในระลอก ๒ ของโควิด (COVID) และ
ท าให้ประชาชนเดือดร้อน ประเทศชาติพังพินาศเสียหาย เพราะฉะนั้นถ้าท่านนายกรัฐมนตรีบอก
ว่าไม่สามารถปราบบ่อนได้ ท่านเสรีพิศุทธ์ห่วงบ้านเมือง  ต้องการแสดงให้เห็นว่าวิธี 
ปราบบ่อนนั้นท าอย่างไร และรัฐบาลจะต้องปราบบ่อนให้ได้ผลส าเร็จครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่า
ท่านประธานต้องวางตัวเป็นกลาง ให้ท่านเสรีพิศุทธ์หรือสั่งสอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ว่าวิธี 
ปราบบ่อนนั้นท าอย่างไรครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมเข้าใจ 
แล้วครับ เชิญนั่งครับ ผมขอวินิจฉัยนะครับ การท่ีท่านเสรีพิศุทธ์อภิปรายเร่ืองบ่อนการพนัน 
อยู่ในญัตติครับ ไม่มีอะไรผิดครับ แต่การท่ีท่านพูดเพื่อท่ีจะมาจับผิดท่านนายกรัฐมนตรี  
จับผิดรัฐบาล มันต้องเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นในระหว่างท่ีท่านนายกรัฐมนตรีท่านบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นหลัก ผมก็โอนอ่อนผ่อนตามให้โอกาสในการท่ีท่านยกตัวอย่างถึง เมื่ออดีตท่าน 
ท ามาแล้วพอสมควรนะครับ ถ้าจะบอกว่าผมไม่เป็นกลาง เมื่อสักครู่นี้ท่านเสรีพิศุทธ์ก็การันตี  
(Guarantee) แล้วว่าผมปฏิบัติหน้าท่ีได้ยอดเยี่ยมครับเมื่อสักครู่นี้ ฉะนั้นท่านเสรีพิศุทธ์ครับ 
ผมว่าเอาเถอะครับท่านพูดถึงผลงานท่ีผ่านมาบ้างผมเข้าใจได้ ท่านอยากยกตัวอย่างมาสอน
ท่านนายกรัฐมนตรี เอาประเด็นตรง ๆ เลยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดิน 
มาช่วงนี้มันผิดตรงไหน อย่างไร บ่อนการพนันขยายตัวอย่างไร อยู่ตรงไหน ท าไมไม่จับ  
อะไรต่าง ๆ ขอตรงนี้เถอะครับ ผมก็อยากจะฟัง สมาชิกก็อยากจะฟัง เชิญครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านใจเย็น ๆ ครับ 
พอดีผมมีเวลาไม่จ ากัด ผมอาจจะพูดเรื่องนี้ถึงสองทุ่มก็ได้นะครับ ถ้าท่านอนุญาตนะครับ  
เอาละครับ เพื่อไม่ให้ท่านหนักใจ ผมก็เห็นว่าสรุปว่าส าหรับอาคารบ่อนลอยฟ้า ๘ ชั้นก็สามารถ
เข้าจับกุมนักการพนันได้ ไหนลองเปิดคลิป (Clip) ดูสิ สั้น ๆ ครึ่งนาที 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
 



๑๑๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๕๐/๓ 
 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต
ประท้วงครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านไพบูลย์ 
ประท้วงเรื่องอะไรครับ เชิญครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ข้อ ๖๙ ครับ ท่านประธานครับ 
ท่านผู้อภิปรายนั้นได้น าประเด็นซึ่งท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วว่าจะต้องน าประเด็นท่ีเกิดขึ้น
ในช่วงท่ีท่านนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินก็คือปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ แต่ทีนี้ท่านยังจะ
ฉายวิดีโอเทป (Video tape) ซึ่งเป็นปี ๒๕๔๙ ในสมัยโน้นอีก ผมถือว่าท่านผู้อภิปราย 
ไม่ด าเนินการตามข้อวินิจฉัยของท่านประธานครับ จึงขออนุญาตประท้วงให้หยุดการน าฉาย 
วีดิทัศน์ครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมขออนุญาต
วินิจฉัยท่ีท่านไพบูลย์ประท้วงนะครับ ท่ีจริงท่านเสรีพิศุทธ์ ผมเพิ่งเตือนท่านไปนะครับว่า 
ให้รีบเข้าสู่ประเด็นท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันเสีย ตอนนี้ท่านก็ยังไม่ได้ฉายครับ รอดูนิดหนึ่งว่า 
มันจะมีรายละเอียดตรงไหน อย่างไร เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไรนะครับ ผมได้เตือนท่านเสรีพิศุทธ์
ไปแล้วนะครับ อยากจะให้ท่านรีบเข้าสู่เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับ เชิญครับ เชิญท่านเสรีพิศุทธ์ 
อภิปรายครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)   :  ขอบคุณ 
ท่านประธานครับ เปิดคลิปต่อครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
 

- ๕๑/๑ 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           กุลนิษฐ์ ๕๑/๑ 
 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
    นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านไพบูลย์
ประท้วง 
  นายไพบูลย์  นิติ ตะวัน  (แบบบัญชี รายชื่ อ )   :   ท่านประธานครับ  
ผมขออนุญาตประท้วง ผม ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 
ประท้วงตามข้อ ๖๙ ก็คือท่านผู้อภิปรายได้น าประเด็นซึ่งเป็นเรื่องท่ีไม่อยู่ในประเด็นท่ี
อภิปรายไม่ไว้วางใจการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นเร่ืองตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว นานแล้ว แล้วก็
ไม่ได้มีประโยชน์อะไรท่ีพรรคฝ่ายค้านจะน ามาใช้ ดังนั้นการท่ีน ามาเสนอแบบซ้ าซากอย่างนี้ 
ผมเห็นว่าน่าจะเกิดจากท่านอภิปรายไม่จ ากัดเวลา ผมก็เลยขออนุญาตกราบเรียน 
ท่านประธานว่า ผมก็ไม่มีจ ากัดเวลาในการประท้วงเหมือนกันนะครับ ดังนั้นถ้าท่านยังยืนยัน
จะเปิดต่อในเรื่องซึ่งตั้งแต่หลายสิบปีแล้ว ผมก็ต้องขออนุญาตประท้วงอยู่อย่างนี้ละครับ  
ท่านก็ประท้วงอยู่กับผมก็ได้ไม่เป็นไรครับ ท่านวินิจฉัยครับ 
    นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขออนุญาต
ท่านไพบูลย์ครับ ขอวินิจฉัยนะครับ ผมขอวินิจฉัยอย่างนี้ว่าผมได้เตือนท่านเสรี พิศุทธ์  
๒-๓ ครั้ง เรื่องเอาเรื่องเหตุการณ์ในอดีตมาฉายแล้วมาอภิปรายนะครับ ผมฝากท่าน  
ผมได้เตือนท่านนะครับ ขอเตือนว่าขอให้ท่านได้เอาประเด็นปัจจุบันมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ท่านนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่ไปเอาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๙ มาอภิปราย เพราะใช้เวลา 
มานานพอสมควรแล้วนะครับท่าน ขอให้ท่านเข้าสู่ประเด็น ท่านเตรียมมาแล้วใช่ไหมครับว่า
นายกรัฐมนตรีบริหารราชการมาหลายปีมันมีความบกพร่องเรื่องบ่อนการพนันอย่างไร  
ท่านเอาตรงนี้มาเลยครับ ท่านจะพูดตรงนี้ถึง ๒ ทุ่มผมก็อนุญาต เพราะท่านไม่จ ากัดเวลาอยู่แล้ว 
แต่ขอให้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันครับ 
   (พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ประท้วงครับ 
    นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านประท้วง
เร่ืองอะไรครับ 
 
 



๑๑๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           กุลนิษฐ์ ๕๑/๒ 
 
   พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานครับ 
ผม สุพิศาล ภักดีนฤนาถ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ขอประท้วงท่านประธานในข้อ ๙ 
ค าวินิจฉัยของท่านประธานเป็นท่ีสุดนะครับ เมื่อเช้า ๑๑ นาฬิกาก่อนท่านประธานชวน 
พูดจบนะครับ ก่อนท่ีท่านผู้น าฝ่ายค้านจะพูด ท่านประธานชวนพูดไว้อย่างนี้ครับ ๔๒ ชั่วโมง 
จะวนเวียนซ้ าซากก็จะอนุโลมไม่บังคับ นี่คือค าสุดท้ายท่ีท่านประธานชวนพูดไว้ในข้อ ๖๙ 
ท่านเปิดวิดีโอเทป (Video tape) ดูได้เลยนะครับ ผมถึงบอกว่าค าวินิจฉัยของท่านยังขัดกับ
ท่านประธานชวนท่ีวินิจฉัยไว้ตั้งแต่แรก ขอพิจารณาด้วยครับ 
    นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสุพิศาลครับ 
การประชุมเรามีข้อบังคับนะครับ ท่านประธานชวนท่านวินิจฉัยไว้อย่างไร  เป็นเรื่องของ 
ท่านประธานชวนครับ แต่ตอนนี้ผมเป็นประธานบนบัลลังก์ ผมต้องวินิจฉัยตามข้อบังคับครับ 
ผมปล่อยให้ท่านเสรีพิศุทธ์พูดอย่างท่ีท่านอยากจะพูดตลอด ผมก็อนุญาตได้ แต่ปัญหาว่า 
มันจะเดินไปไม่ได้ เพราะมีผู้ประท้วงอย่างไรครับ ผู้ประท้วงก็ประท้วงถูกต้องครับ  
เพราะข้อบังคับเขาเขียนเอาไว้ในข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ท่านลองอ่านดูสิครับ การอภิปราย 
ต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นท่ีก าลังปรึกษากันอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ าซาก 
หรือซ้ ากับผู้อื่น ท่านอ่านสิครับ ถ้าประธานอนุญาตให้วนเวียน ซ้ าซากได้ ประธานก็ผิด
ข้อบังคับครับ ฉะนั้นขอให้ท่านเสรีพิศุทธ์ได้ยึดข้อบังคับด้วยกันนะครับท่านครับ เชิญครับ 
ท่านเสรีพิศุทธ์อภิปรายครับ 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณครับ  
ก็เรียนท่านว่าประเด็นผมไม่ได้วนเวียน ไม่ได้ซ้ าซากนะครับ ก็พูดถึงเรื่องบ่อน ส าหรับ  
เร่ืองบ่อนลอยฟ้า ขออีกแผ่นเดียวนะครับ  

 
  - ๕๒/๑ 

 
 
 
 



๑๑๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๕๒/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คืออย่างนี้ครับ 
ท่านเสรีพิศุทธ์ครับ การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นนะครับ ต้องอยู่ในประเด็น  ประเด็น 
การอภิปรายขณะนี้ก็คือท่านอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ประเด็นเรื่องบ่อนการพนัน 
ท่านควรจะเอาเหตุการณ์เรื่องบ่อนการพนันท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีท่านนายกรัฐมนตรี  
บริหารราชการแผ่นดินอยู่ครับ ฉะนั้นขอเตือนท่านอีกครั้งครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมก็มองต่างมุม 
กับท่านนะครับ ญัตติมันว่าท่านนายกรัฐมนตรีไร้วุฒิภาวะ ไร้ความรู้ความสามารถครับ  
ผมถึงต้องเอาตัวนี้ขึ้นมา 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ก็อธิบายได้ครับ 
ท่านจะกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีไร้วุฒิภาวะ ไร้ความสามารถอย่างไร ท่านบอกมาเลย 
ให้ชัด ๆ เลยนะครับ ไม่ใช่ให้ย้อนคดี 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก็บอกแล้วว่า 
ก าลังจับกุมอยู่ เขาจับกุมได้ไม่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีหรอก 
  (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ขอประท้วง 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมเป็น 
ประธานวินิจฉัยนะครับ ท่านเสรีพิศุทธ์ครับ ท่านเป็นผู้อภิปราย ท่านต้องอยู่ในข้อบังคับครับ 
  (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ขอประท้วงครับ 
  (นายวิรัตน์ วรศสิริน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายวิ รั ตน์  ว รศสิ ริ น  ( แบบบัญชี ร ายชื่ อ )   :  ท่ านประธานครับ  
ผมขอประท้วงก่อนนะครับ ท่านประธาน ผม วิรัตน์ วรศสิริน ครับท่านประธาน 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
เชิญท่านวิรัตน์ครับ 
 
 
 



๑๑๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๕๒/๒ 
 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบขอบพระคุณท่านประธาน 
เป็นอย่างสูงนะครับ ผมขอประท้วงท่านประธานในการวินิจฉัยนะครับ ขอให้ท่านประธาน 
เป็นกลาง คือผมคิดว่าท่านเสรีพิศุทธ์ก็ก าลังอธิบายต่าง ๆ นะครับ การอธิบายจะอธิบาย  
ถึงอดีต อนาคตย่อมได้ท้ังนั้น ยังไม่ใช่ข้อกล่าวหานะครับ อีกสักครู่ข้อกล่าวหาจะเป็น  
ปัจจุบันแน่นอน อดทนฟังนิดหนึ่งนะครับ แล้วจะได้เจอข้อกล่าวหาปัจจุบันอย่างแน่นอน 
นะครับ กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมก็อยาก 
ให้เป็นอย่างนั้นนะครับ ผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นถึงได้เตือนท่านเสรีพิศุทธ์ครับ เพราะมี  
ท่านสมาชิกประท้วงครับ เพราะถ้าผมไม่วินิจฉัย ก็ไม่ได้ครับ ถ้าประธานปล่อยให้ท่านพูด 
นอกประเด็นท่ีก าลังจะอภิปรายอยู่ มันก็เป็นเรื่องท่ีประธานก็ผิดข้อบังคับ จริงอยู่เป็นเรื่อง  
บ่อนการพนัน แต่มันบ่อนการพนันคนละยุคเลยนะครับ มันย้อนยุคไปไกลมากครับ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ตอนนั้น พลเอก ประยุทธ์ ผมไม่ได้เข้าข้างนายกรัฐมนตรีครับ ผมไม่ได้ 
เข้าข้างฝ่ายรัฐบาลครับ แต่มันย้อนยุคไปไกลเหลือเกิน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ท่านนายกรัฐมนตรี 
ยังไม่ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินครับ ฉะนั้นขอให้เกริ่นพอประมาณแล้วก็เข้าสู่ประเด็น  
ปัจจุบันเถอะครับ เพราะทุกคนก็รอฟังท่านอยู่ เชิญครับ เชิญท่านเสรีพิศุทธ์ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ผมประท้วง 
ยังไม่ได้ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสิระ 
พอแล้วกระมังครับ ผมขอเถอะนะครับ ปล่อยให้ท่านเสรีพิศุทธ์อภิปรายเถอะครับ 
ประธานก็ควบคุมก็อยู่อย่างนี้ละครับ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  คือถ้าท่านผู้อภิปรายไม่ฟัง 
ค าวินิจฉัยของท่านประธานก็ถือว่าท่าน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เป็นหน้าท่ี 
ของประธานท่ีจะต้องด าเนินการต่อไปครับ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอให้ท่านประธานดูข้อบังคับ 
ด้วยครับ 
 



๑๑๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๕๒/๓ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เป็นหน้าท่ี 
ของประธานท่ีจะต้องด าเนินการต่อไปครับ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ด้วยความเคารพครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ 
เชิญท่านเสรีพิศุทธ์อภิปรายครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรื่องบ่อนลอยฟ้า 
เหลืออีกแผ่นเดียวครับ ขอเชิญฉายแผ่นท่ี ๑๘ ครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผลการจับกุม 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านเสรีพิศุทธ์ครับ ผมก็ล าบากใจนะครับ คือถ้าท่านพูดเรื่องบ่อนลอยฟ้านี่ จะอีกแผ่น 
๒ แผ่น ผมไม่เข้าใจว่ามันจะเอาผิดนายกรัฐมนตรีได้ตรงไหน 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แผ่นเดียว 
ว่านายกรัฐมนตรีไร้ความสามารถอย่างไรครับ 
  (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ขอประท้วงครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แล้วไม่จับกุม
เจ้าของบ่อนการพนัน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เข้าประเด็น 
เถอะครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เจ้าของบ่อน 
การพนัน ทุกวันนี้ยังไม่จับเลย 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เข้าประเด็น 
เข้าประเด็นท่ีจะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านพลเอก ประยุทธ์ เถอะครับ ไม่อย่างนั้น  
ก็โดนประท้วงอย่างนี้แหละครับ ผมก็ไม่รู้จะวินิจฉัยอย่างไร 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็ไล่ออกไปเลยครับ 
 



๑๒๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๕๒/๔ 
 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก็ให้ประท้วงไป 
มันก็หักเวลาเขาไปเองครับท่าน 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุง เทพมหานคร)  :  ท่านอยู่ ไปพูดไม่รู้ เรื่อง  
ไม่ฟังค าวินิจฉัยของประธานไล่ออกไปเลย ผมขอให้ท่านประธานใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙ 
  (นายวิรัตน์ วรศสิริน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธาน ผมขอประท้วง 
สักครู่นะครับ ตามข้อ ๖๙ ท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสิระ 
นั่งเถอะครับ 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ประท้วงซ้ าซากท่านประธาน 
ประท้วงซ้ าซาก 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านวิรัตน์ 
นั่งเถอะครับ ผมยังไม่อนุญาตให้ท่านนะครับ ท่านสิระ ผมก็บอกให้นั่งครับ ถ้าไม่ได้รับ
อนุญาตจากประธานจะประท้วงไม่ได้นะครับ เชิญท่านท่ีอยู่ข้างหลังท่านเสรีพิศุทธ์ โทษที  
ผมจ าไม่ได้มันอยู่ไกลกันหน่อย ประท้วงเรื่องอะไรครับ 
  (นางสาวธนภร โสมทองแดง ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางสาวธนภร โสมทองแดง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานค่ะ 
ดิฉัน ธนภร โสมทองแดง สมาชิกพรรคเสรีรวมไทยนะคะ ขออนุญาตประท้วงท่านประธาน
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙ นะคะ ขณะนี้ท่านเสรีพิศุทธ์ก าลังอภิปรายนะคะ เพื่อเท้าความตั้งแต่
อดีตว่าท่านมีผลงานอย่างไร ท าไมท่านถึงปราบบ่อนได้ ก าลังจะน าไปสู่การไม่ไว้วางใจ 
ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ เพราะฉะนั้นขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมนะคะ วินิจฉัย
ด้วยค่ะ 
 
                 - ๕๓/๑ 
 
 



๑๒๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     กรณ์กาญจน์ ๕๓/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมขอวินิจฉัย 
นะครับ ขณะนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับ ไม่ใช่เป็น  
เวทีท่ีจะเอาผลงานมาโชว์  ฉะนั้นขอให้ท่านเสรีพิศุทธ์ได้เข้าสู่ประเด็นครับ ถ้าท่านยังจะฉาย
วิดีโอ (Video) ของเก่าอยู่เมื่อปี ๒๕๔๙ ผมขอแจ้งฝ่ายเทคนิคว่าผมไม่อนุญาตให้ฉาย  
ถ้าท่านจะอภิปรายประเด็นความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านกับเมือง เพราะการบริหารงาน 
ของท่านนายกรัฐมนตรี ผมอนุญาตครับ ท่านมีกี่คลิป (Clip) เปิดเลยครับ  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมก็กราบเรียน
ท่านประธานนะครับว่าท่านประธานนี่จบครูมาอาจจะไม่รู้เท่าทันผมนะครับ ผมเป็นต ารวจ 
ผมใช้กฎหมายมาโดยตลอด นี่มันอยู่ในประเด็นครับ ประเด็นท่ีอภิปรายท่านนายกรัฐมนตรี  
ขาดความรู้ ความสามารถ ไม่มีความสามารถในการปราบปรามบ่อนการพนัน ผมก็ก าลัง  
อภิปรายไม่ต้องนายกรัฐมนตรีหรอก พันต ารวจเอกก็ท าได้ มันอยู่ในญัตติ เพราะฉะนั้น 
ท่านนายกรัฐมนตรีไม่มีความรู้ความสามารถ มันไม่อยู่ได้อย่างไรครับ แล้วเดี๋ยวมันก็จะมา
ตามท่ีท่านพูดว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คือติดตาม
ท่านมาเป็นระยะพอสมควรแล้วนะครับ ถ้าท่านยังเล่นเอาเรื่องเก่ามาเล่ายาวอย่างนี้สมาชิก  
บางส่วนก็ประท้วง ประธานก็ต้องวินิจฉัยตามข้อบังคับครับ เชิญท่านเสรีพิศุทธ์ ท่านขจิตร
ประท้วงอะไรครับ เชิญครับ เชิญท่านขจิตรก่อนครับ 
  (นายขจิตร ชัยนิคม ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  ท่านประธานครับ ผม ขจิตร ชัยนิคม  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดอุดรธานี ขอประท้วงท่านประธาน  
และผู้ประท้วง ตามข้อ ๗๑ ข้อ ๗๑ ขออนุญาตนะครับ เมื่อมีผู้ใดต้องการประท้วงว่า 
มีการฝ่าฝืนข้อบังคับก็ให้ยกมือขึ้นตามท่ีผมท านี่ครับ แล้วก็ท่านประธานให้ผู้นั้นชี้แจง  
ท่ีผมจะอ่านต่อไปนี้ ผมฝากท่านประธานใช้ แล้วก็ผู้ประท้วงต้องใช้กับผู้ประท้วงด้วยครับ  
แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าการฝ่าฝืนข้อบังคับตามท่ีประท้วงหรือไม่ วรรคสุดท้าย ค าวินิจฉัย  
ของท่านประธานถือเป็นเด็ดขาด ค าว่า ค าวินิจฉัยของท่านประธานถือเป็นเด็ดขาด  
หมายความว่า คนประท้วงจะประท้วงประเด็นเดิมซ้ าแล้วซ้ าอีกไม่ได้  นี่คือข้อ ๗๑  
 



๑๒๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     กรณ์กาญจน์ ๕๓/๒ 
 
ใช้กับคนประท้วงท่ีไม่ต้องประท้วงประเด็นเดียวซ้ าซากครับ ส่วนข้อ ๖๙ ใช้กับผู้อภิปราย  
ข้อ ๗๑ ใช้กับคนประท้วงครับ ทีนี้ผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพ ผมเคารพ 
ท่านประธาน และผมเห็นใจท่านประธานมาก แต่การท่ีอธิบายถึงบ่อน การจับบ่อนในอดีต  
มันสะท้อนว่าเขาสามารถท าได้ ท่ีนายกรัฐมนตรีบอกท าไม่ได้ ไร้ความสามารถนี่มันกระแทก
ลงไปตรงนั้น ผมยังอยากดูเลยว่าเขาจับอย่างไร ขอเถอะครับ ขอให้จบสักคลิป (Clip)  
สองคลิป (Clip) ผมจะได้มีความรู้มากขึ้นครับ ขอบคุณครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณ 
ท่านขจิตรครับ ก็ขอวินิจฉันว่าท่านขจิตรอ้างข้อบังคับได้ถูกต้องนะครับ ท่านเสรีพิศุทธ์ 
ก็ขอให้อภิปรายให้มันกระชับสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องในอดีต แต่เรื่องปัจจุบันท่านจะ  
เล่นยาวอย่างไรก็ตามสิทธิของท่านครับ เชิญครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณ 
ท่านประธานครับ ส าหรับตรงนี้ ๑๘ นี่ก็ไม่ขึ้นแผ่นนะครับ ก็สรุปแต่เพียงว่าเราก็สามารถ
จับกุมบ่อนการพนันลอยฟ้าได้นักการพนันมากที่สุด 
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองป ระธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านเสรีพิศุทธ์ครับมีสมาชิกประท้วง เชิญท่านศุภชัยครับ 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   เรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ 
กระผม ศุภชัย ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย กระผมขออนุญาตประท้วงต่อท่านประธานครับ  
ตามข้อ ๙ นี่นะครับท่านประธาน ท่านมีหน้าท่ีในการควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ในท่ีประชุม และตามหมวด ๑๐ ของข้อบังคับ ในเรื่องของการรักษาระเบียบและความเรียบร้อย 
ข้อ ๑๘๒ ในนี้บอกว่าถ้าสมาชิกท่านใดฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ประธานก็มีอ านาจเตือน ห้ามปราม 
ให้ถอนค าพูด ห้ามพูดในเรื่องท่ีปรึกษากันอยู่ เป็นต้นนะครับ สิ่งท่ีท่านประธานได้แจ้ง 
ต่อท่านสมาชิกผู้ก าลังอภิปราย ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน คือท่านพลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ ---- 
 
                 - ๕๔/๑ 
 



๑๒๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                      ณัฐวัฒน์ ๕๔/๑ 
 
ท่านประธานครับ ตามข้อ ๑๘๒ ท่านต้องบอกให้ชัดว่าห้ามไม่ให้ท่านท าอะไร เมื่อสักครู่นี้
ท่านก็พูดแบบคลุมเครือไม่ชัดเจนว่าห้ามไม่ให้ท่านท าอะไรเมื่อสักครู่ท่านก็พูดแบบคลุมเครือ
ไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นก่อให้เกิดความสับสนว่าท่านสามารถท าอะไรได้ไม่ได้ต่อ เพราะฉะนั้น
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ถ้าท่านไม่ประสงค์ให้ท่านสมาชิกผู้ก าลังอภิปรายไม่อภิปราย 
เรื่องอะไรนี่ท่านต้องบอกเลย บอกเลย ๒. ก็คือท่านบอกว่าไม่ให้ฉายนี่นะครับ ไม่ใช่บอก
เจ้าหน้าท่ีเทคนิค ท่านก็ต้องบอกเลยครับว่าผมไม่อนุญาตให้ฉายสไลด์ (Slide) หรือภาพ 
อะไรต่าง ๆ ท่ีก าลังจะฉายอยู่ตรงนี้และห้ามไม่ใหพู้ดเลย แต่ถ้าการท่ีคลุมเครืออย่างนี้ก็เดินเข้าไป
ท่ีเดิมอีก ไปปี ๒๕๔๙ อีก เมื่อไรเรามาถึงปี ๒๕๖๔ ผมได้รับข้อความในไลน ์(LINE) เยอะมากครบั 
เบื่อ ร าคาญ สภาเราต้องช่วยกันปกป้องไม่ให้บรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ วันนี้วันแรก 
เพราะฉะนั้นด้วยความเคารพต่อท่านประธานท่ีเคารพของผม ท่านประธานได้โปรดเคร่งครัด
มากกว่านี้ แล้วจะท าให้การเดินของเราในสภาอีกหลายวันข้างหน้าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตามอ านาจหน้าท่ีของ ข้อ ๙ ท่ีท่านจะต้องปฏิบัติ ด้วยความเคารพครับ ขอบพระคุณครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   ขอบคุณ 
ท่านศุภชัยครับ ความจริงผมก็วินิจฉัยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าถ้าเร่ืองในอดีตท่านเสรีพิศุทธ์
ก็สามารถท่ีจะเกริ่นน าบ้างเพื่อมาประกอบการอภิปราย แต่นี่ใช้เวลาหลายสิบนาทีแล้ว 
ท่านก็พูดแต่เรื่องผลงานในอดีตอยู่ ผมก็เตือนท่านแล้วว่าไม่ให้พูดเรื่องเดิม แล้วให้เปลี่ยน 
เรื่องใหม่เข้ามาสู่ผลงานหรือว่าการกระท าของรัฐบาลท่ีผิดพลาด บกพร่อง แล้วก็บอกว่า 
ถ้าจะฉายเร่ืองบ่อนลอยฟ้า บ่อนอะไรอีก ผมไม่อนุญาตให้ฉายอีกแล้วก็ชัดเจนนะครับ ฉะนั้น
ท่านเสรีพิศุทธ์จะอภิปรายต่อก็ต้องอภิปรายในประเด็นท่ีว่าเป็นข้อบกพร่อง เป็นปัญหา 
ของรัฐบาลนะครับ ชัดเจนนะครับ ค าวินิจฉัยชัดเจน ถ้าไม่อยากให้มีปัญหาก็ต้องขอให้  
ปฏิบัติตามนะครับ เพราะว่าอยากฟังว่ารัฐบาลชุดนี้บกพร่องอย่างไร ผมจะไม่ห้ามท่านเลยครับ
ถ้าในประเด็นท่ีท่านจะอภิปรายถึงความบกพร่องของรัฐบาล เชิญครับ 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  สรุปว่าจับกุม 
บ่อนลอยฟ้าก็จับกุมเจ้าของบ่อนการพนันด้วยไม่ใช่จับกุมเฉพาะนักพนันเท่านั้นเองนะครับ 
ขึ้นไป ๓. ซึ่งผมแถลงให้ท่านทราบตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนี่ ผลประโยชน์จากบ่อนการพนัน 
มันมากน้อยเพียงใด ผมพูดนี่ท่านอาจจะพูดอีกว่าเป็นเรื่องอดีต แต่อดีตนี่มันเทียบมาถึง 
 



๑๒๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                      ณัฐวัฒน์ ๕๔/๒ 
 
อนาคตหรือปัจจุบันนี้ได้นะครับ ก็กราบเรียนท่านประธานไว้ก่อนว่าผลประโยชน์จาก  
บ่อนการพนันมันพอเปรียบเทียบกันได้ว่าเป็นอย่างไร อะไรต่ออะไรอย่างไรนะครับ  
ในอดีตเวลาเขาเช่าขอนในบ่อนการพนัน เขาเช่าขอนละ ๒๐,๐๐๐ บาทใช้เวลา ๘ ชั่วโมง 
สมมุติว่ามีสัก ๑๐๐ ขอนก็เท่ากับ ๒ ล้านบาทใน ๘ ชั่วโมง วันหนึ่งมี ๓ รอบ ๒๔ ชั่วโมง 
ใช่ไหมครับ รายได้เจ้าของบ่อนวันละ ๖ ล้านบาทต่อวัน ๑ เดือนก็ ๑๘๐ ล้านบาทนี่ 
เจ้าของบ่อนนะครับ นอกจากนั้นเจ้าของบ่อนยังมีก าไรจากอาหารการกิน รับจ าน าสิ่งของ 
ต่าง ๆ ในบ่อนการพนัน รับจ าน ารถอะไรต่าง ๆ นะครับท้ังหมดเยอะแยะ ฉะนั้นรายได ้
เดือนหนึ่งเจ้าของบ่อนการพนันในอดีตมันมีรายได้ถึงเดือนละ ๒๐๐ ล้านบาทสบาย ๆ  
จะมีอาชีพไหนครับท่ีมีรายได้ขนาดนี้  ไม่มีหรอกครับ เพราะฉะนั้นบ่อนการพนันมันถึง 
อยู่ยั้ งยืนยงคู่กับบ้านเมืองไทยมาได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของบ่อนมีรายได้   
๒๐๐ ล้านบาทต่อเดือน สมัยก่อนมันกินคนเดียวกินไม่ได้หรอกครับ อยู่ไม่ได้ เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจับกุมไม่เหลือหรอหรอกครับ นอกจากมันต้องแบ่งนะครับ แบ่ง
ไปถึงใครได้ล่ะ ผู้ก ากับพอไหม ผู้การพอไหม ผู้จัดการพอไหม ผบ.ตร. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือว่านายกรัฐมนตรีพอไหม มันก็แล้วแต่นะครับว่าอยู่ได้ไหม ถ้าเจอนายกรัฐมนตรีท่ีไม่เอา
ก็คืออยู่ไม่ได้ มีไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเจอนายกรัฐมนตรีท่ีเอาด้วย บ่อนก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะ
ค รั บ  ผมก็ ก ร าบ เ รี ย น ให้ ท่ า นทร าบ เบื้ อ ง ต้ น อย่ า ง นี้ น ะค รั บ ว่ า ผ ลประ โ ยชน์ 
มันเยอะเดือนละขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันต้องร่วมมือกันนะครับ แล้วใครได้รับประโยชน์บ้าง 
ขออนุญาตท่านอดทนฟังสักนิดเชื่อผมนะครับ ผมจะอธิบายใครได้รับประโยชน์บ้างนะครับ 
พอผมจับกุมบ่อนประตูน้ า ทนายก็แจ้งจับผม ทหารมาเฟีย (Mafia) ก็ลงมาเล่นเลย ภาพท่ี 3 
พอ ๒ คนนีปุ้๊บ ผบ.ตร. สั่งผมชี้แจง ------------------------------------------------------------------ 
 
                                  - ๕๕/๑ 
 
 
 
 
    



๑๒๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฏฐ์ณรัณ ๕๕/๑ 
 
ภาพท่ี ๔ ตั้งกรรมการสอบสวนเสรีพิศุทธ์ขยันจับบ่อน ท่านงงไหมครับ ผมจับบ่อน ผบ.ตร. 
ในสมัยนั้นต้องมาแสดงความยินดี เสรีช่วยหน่อย ยินดีด้วยนะ ช่วยกันจับบ่อนปราบปราม
อะไรต่าง ๆ นานา แต่กลายเป็นคนจับบ่อนถูกตั้งกรรมการสอบสวนนะครับ ขออนุญาต 
อีกนิดหนึ่ง เพราะอะไรครับ เชิญครับแผ่นท่ี ๒๑ นิดเดียว ท่านอดใจนิดเดียวครับ นี่ครับ 
ผัง ดาบต ารวจ มานัส เติมธนะศักดิ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม และเป็นอดีตข้าราชการต ารวจ 
ประวัติเขาก็อยู่กองปราบ เก็บเงินส่งส่วยตลอดจนกระท่ังพัฒนามาเป็นเจ้าของบ่อนนะครับ 
แต่ก็ยังรับราชการอยู่ พลต ารวจโท ถาวรศักดิ์ เทพชาตรี ผู้บัญชาการประจ าส านักงาน รู้อ้ายนี่
ไม่ท างานย้ายไปโคราชโน่นนะครับ ขวามือย้ายไปโคราช อีกไม่นานเลย ผบ.ตร. นี่ผมปิดด าไว้
นะครับว่าชื่ออะไร ย้ายกลับมากรุงเทพฯ เพ่ืออะไร เพ่ือให้คุมบ่อนได้ มันก็จ่ายเงินอย่างเดียว  
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็อธิบายสั้น ๆ ว่าแล้วใครนะครับมารับเงินบ่อนบ้างนครับ 
   (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านเสรีพิศุทธ์ 
ครับ ท่านสิระประท้วงเรื่องอะไรครับ 
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนท่านประธานครับ  
ประท้วงผู้อภิปรายครับ ผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๙ แล้วก็ท่านวินิจฉัยแล้วนะครับ แล้วก็ยังท าให้ 
เสียเวลากับสภามันไม่ใช่เวลาในอดีตหรือในการโฆษณานะครับ วันนี้ ท่านได้โฆษณา  
ไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาเอาเปรียบสังคมไหม และมันไม่อยู่ในประเด็นเลยนะครับ ขอให้ 
ท่านประธานวินิจฉัยครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสิระครับ  
ผมขอวินิจฉัยนะครับว่าท่านเสรีพิศุทธ์เป็นการอภิปรายปูพื้นให้เห็นว่าในยุคก่อนท่ี 
นายกรัฐมนตรีจะมาบริหารราชการแผ่นดินนี่เขาด าเนินการได้อย่างนี้ ผมก็รออยู่แล้วก็เตือน 
ท่านแล้วนะครับ ท่านคงจะกระชับขึ้น ฉะนั้นค าประท้วงในค าประท้วงเดิม ๆ ก็ขอให้พักไว้ 
หน่อยนะครับ แต่ว่าท่ีผมเป็นห่วงก็คือท่านเสรีพิศุทธ์ในวิดีโอ (Video) ของท่านนี่มันมีชื่อ 
บุคคลภายนอกฉะนั้นก็ฝากท่านหน่อยนะครับ เพราะว่ามันฉายออกไปท่ัวประเทศ ท่ัวโลก  
ถ้าบุคคลคนนั้นถูกเอ่ยชื่อหรือมีชื่ออยู่ในการปราศรัย การอภิปรายของท่านมันจะท าให้เขา 
เสียหายนะครับ ขอให้หลีกเลี่ยงนะครับ หลีกเล่ียงชื่อบุคคลภายนอกนะครับ 
 



๑๒๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฏฐ์ณรัณ ๕๕/๒ 
 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ในประเด็นนี้ 
ขออีกนิดเดียว แผ่นเดียว ๒๒ ครับ หลังจับบ่อนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่า 
เอ๊ะ บ่อนการพนันเรื่องเล็กนะ และต ารวจมีหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย อ านาจย้ายอยู่ท่ี  
ผบ.ตร. และผู้บัญชาการคนอื่นไม่เกี่ยว ผบ.ตร. กลับไปพูดให้สัมภาษณ์นะครับ สนับสนุน 
ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีสนับสนุนบ่อนการพนันด้วยนะครับ แล้วเป็นอย่างไรครับ  
ก็มีการตั้งกรรมการเหมือนกันแต่ยุติเรื่อง ระดับผู้การ ระดับผู้ก ากับลงไปก็ภาคทัณฑ์นะครับ 
แล้วหลังจากนั้นก็ขวามือครับ คนจับบ่อนถูกย้ายเป็นจเรต ารวจแห่งชาติไปนั่งเป็นท่ีปรึกษา 
ส่วนผู้บัญชาการต ารวจนครบาล 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านเสรีพิศุทธ์ 
ครับ ผมขอเตือนท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะครับว่าขอให้ท่านเข้าสู่ประเด็นการอภิปรายท่ีเป็น
การกระท าท่ีผิดพลาดของนายกรัฐมนตรี ของรัฐมนตรี ของรัฐบาลชุดนี้ครับ ผมจะไม่อนุญาต
ให้ท่านน าเอาเรื่องประวัติเดิม ๆ ของท่านมาอภิปรายต่อแล้วนะครับ ถึงแม้ท่านจะใช้เวลา
ของท่าน แต่ฝ่ายค้านมีเวลาแค่ ๔๒ ชั่วโมงเองนะครับ คนอื่นรออยู่ครับ รออภิปรายอยู่ 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านนี่ไม่อดทน 
ฟังให้จบเลยนะ แล้วมันจะได้สาระอะไร 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  พอแล้วครับ 
ท่านครับ ผลงานพวกนี้ผมก็เคยติดตามท่านมา ท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่านก็รู้เรื่องอยู่แล้ว  
พอแล้วครับ ท่านเข้าสู่ประเด็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีบริหารเกิดความผิดพลาดอย่างไร  
บ่อนการพนันอยู่ตรงไหน อย่างไร เอาให้มันชัด ๆ โป้งเดียวจอดเลยครับท่านเสรีพิศุทธ์ 
เอาเลยครับ ผมเอาใจช่วยท่านอยู่  
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมเข้าใจครับท่าน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ถ้าท่านไปเล่า 
แต่ประวัติการปราบบ่อนของท่านนี่มันคนละเรื่อง มันคนละประเด็น คนละยุคเลยครับ  
นั่นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๙ ผมจะไม่อนุญาตให้ท่านพูดเรื่องนี้อีกแล้วขอให้ท่านเปลี่ยน 
เร่ืองใหม่เถอะครับ เข้าสู่เรื่องปัจจุบันครับ  
 
                 - ๕๖/๑ 



๑๒๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       รัชนีพร ๕๖/๑ 
 
     พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมก าลังสรุป 
เมื่อสักครู่ว่าผู้ ท่ีอยู่ เบื้องหลังบ่อนการพนันและรับผลประโยชน์จากบ่อนการพนัน 
มันมีใครบ้าง แล้วก็จะเช่ือมโยงมาถึงปัจจุบันนี่ก าลังจะพูด 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ถ้าท่านจะพูด
ก็ต้องให้กระชับนะครับ เอาให้กระชับ 
          พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กระชับแล้วอันนี้
สุดท้ายท่ีจะพูดกับท่านแล้วในเรื่องในอดีตนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ 
สุดท้ายแล้ว  
     พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  สรุปก็คือว่า 
ท่ีผมกล่าวเมื่อสักครู่ก็คือ ผบ.ตร. อยู่เบื้องหลังเอง แล้วถ้าสูงกว่านั้นล่ะ วันหนึ่ งมีเพื่อนผม
เป็นนายทหารอยู่หน้าห้องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งเป็นประธาน ก.ตร. สมัยนั้นมาขอพบผม ผมก็  เอ๊ะ ไม่นัดกันเลย แต่ว่าเพื่อนบ้าน 
ก็ให้เกียรติออกไปพบ ท่านเชื่อไหมครับ เพื่อนผมคนนั้นพาเจ้าของบ่อนการพนันรายใหญ่ 
ในกรุงเทพฯ มาพบผม มากราบขอให้ผมช่วย ผมก็ เอ๊ะ ท่านรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้น คุณเอากับเขาด้วยหรือ นี่ขอพูดสั้น ๆ แค่นี้ว่า
บ่อนการพนันผลประโยชน์มหาศาล ไม่ใช่แค่ผู้ก ากับ ผู้การ รองผู้การ ผู้บัญชาการอะไร 
มาสูงกว่า ผบ.ตร. ก็มี ท่านรองประธานวิรัชเอาเรื่องจับบ่อนการพนันท้ังหมดไปฝาก 
ท่านประธาน ให้ท่านประธานส่งท่านนายกรัฐมนตรีไปศึกษาและวิธีการปราบบ่อนของผมบ้าง 
ท่ีผมต้องการเป็นอย่างนี้ครับ  ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ปราบบ่อนได้  เชิญนะครับ  
ต่อไปครับ 
     (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ)   
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       รัชนีพร ๕๖/๒ 
 
     พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เข้าบ่อนพระราม ๓  
บ่อนพระราม ๓ ปัจจุบันแล้วท่านประธานครับ เรื่องบ่อนพระราม ๓ มีคลิป (Clip) หลายคลิป 
(Clip) ผมขออนุญาตเปิดคลิป (Clip) ติดต่อกันไปเลย แล้วก็อธิบายคร้ังเดียวตั้งแต่แผ่นท่ี ๒๓ 
ถึงแผ่นท่ี ๒๘ เจ้าหน้าท่ีเปิดคลิป (Clip) ทีเดียวแผ่นที่ ๒๓ 
    (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง)   
 
                                  - ๕๗/๑ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      กมณฑ์มาศ ๕๗/๑ 
 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  นี่ครับ ยอมรับว่า 
มีบ่อนจริงนะครับ ผมกราบเรียนท่านประธานครับว่าส าหรับบ่อนการพนันพระราม ๓  
ต้องขอขอบคุณ ส.ส. ยุทธพงศ์ของพรรคเพื่อไทยนะครับ ท่ีเป็นคนเปิดโปงเป็นคนแรกว่า 
มีบ่อนการพนันรายใหญ่อยู่ท่ีสีลม ตอนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ก็ออกมา มีก็แจ้งมาสิ  
มีจะไปจับกุม หลังจากนั้นบ่อนไอ้ตี้ ผมไม่เรียกเฮีย เฮียแปลว่าพี่ ก็ย้ายไปอยู่พระราม ๓ แทน 
เปิดมายาวตลอดนะครับ เปิดบ่อนมานานจนเป็นข่าวอึกทึกครึกโครม ท่านประวิตรของผม  
พี่ป้อม ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันเลยไม่มีบ่อน ไม่มี อย่างไรก็ไม่มีบ่อน ผมดูแลอยู่ ไม่มีบ่อน 
สุดท้าย พลต ารวจโท ภัคพงศ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบพื้นท่ีกรุงเทพฯ ทนกระแสไม่ไหว เพราะอะไร เพราะหลังจากวั นเกิดเหตุ 
มีการฆ่ากันตายในบ่อน คนตายเป็นนายต ารวจถึงระดับสารวัตร แต่ท่ีเข้าไปในบ่อน  
ไม่ได้เหมือนกับท่ีผมส่งคนไปสืบนะครับ อันนี้เข้าไปบ่อน ไปเล่นจริง เป็นนักการพนัน  
เข้าไปเล่นในบ่อนถูกยิงตายถึง ๔ ศพ มีการขนย้ายอุปกรณ์การเล่น มันก็ไม่ได้ไปไกลครับ  
รีบขนย้ายก็เอาไปฝากไว้ข้าง ๆ โกดังข้าง ๆ อะไรต่าง ๆ ท านองนั้น แล้วในท่ีสุดความ 
ก็ปรากฏออกมา ผู้บัญชาการต ารวจนครบาลก็เลยต้องออกมายอมรับสารภาพว่ามีบ่อนจริง  
มีการฆ่ากันตายจริง แต่ก าลังสืบสวนสอบสวนด าเนินคดีตามกฎหมายอยู่ เป็นอย่างไรครับ 
สมัยผมเป็นผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ พวกบ่อนนี่ผมท้ังย้าย ท้ังตัดเงินเดือน ลงโทษ 
ลงทัณฑ์หมด ตั้งแต่ผู้บัญชาการลงมาถึงต ารวจทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง แต่ว่าผู้บัญชาการต ารวจ
นครบาลรายนี้เป็นอย่างไรครับ บ่อนก็มีจริง แล้วมันหนักกว่าทุกครั้งทุกคราเลย เพราะมี  
การฆ่ากันตาย นายต ารวจตาย แต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่เคลื่อนไหว ในฐานะประธาน ก.ตร. 
ไม่เคยมีสั่งการใด ๆ ท้ังสิ้น ผู้บัญชาการต ารวจนครบาลก็ยังคงด ารงต าแหน่งอยู่ เสวยสุข  
มาเรื่อย พอถึงเดือนกันยายนท่ีจะต้องมีการแต่งตั้ง โยกย้าย ผมก็ยังคิดว่าอย่างไร 
ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องย้ายบุคคลนี้ ผมไม่อาจแทรกแซงเขาหรอกเพราะผมไม่ใช่
ข้าราชการประจ า เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแทรกแซงไม่ได้ ก็อยากจะดูสิ  
ท่านนายกรัฐมนตรีตัดสินใจอย่างไร ผลท่ีสุดออกมาอยู่ตามเดิม หมายความว่าคนท่ีคุมบ่อน 
คนท่ีมีผลประโยชน์จากบ่อนการพนันอะไรต่าง ๆ นี่นะครับ ได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดี  
 



๑๓๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      กมณฑ์มาศ ๕๗/๒ 
 
ไม่มีการแต่งตั้ง โยกย้ายอะไรท้ังสิ้น แล้วหมายความว่าอย่างไรครับ หมายความว่าเงินบ่อน 
อยู่แค่ผูบ้ัญชาการหรือ มันอยู่สูงกว่านั้นหรือเปล่า ท่านนายกรัฐมนตรีรับไปกับเขาด้วยหรือเปล่า 
อะไรต่าง ๆ ท านองนั้น มันจะท าให้คนคิด คนสงสัยไปโดยตลอดว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้รับ
ผลประโยชน์จากบ่อนการพนันจึงไม่ยอมด าเนินการใด ๆ ท้ังสิ้น ก็เป็นอย่างนี้นะครับ  
  ต่อไปบ่อนการพนันภาคตะวันออกนะครับ เดี๋ยวท่านประธานจะหาว่าผม
อย่างโน้นอย่างนี้ ตัดไปเลย ภาคตะวันออกเปิดคลิปเลยครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
   

- ๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ             ดวงใจ ๕๘/๑ 
 
เดี๋ยวก่อนครับ เป็นอย่างไรครับท่านประธาน ไม่ใช่ค ากล่าวของผมนะครับ แต่เป็นเรื่องท่ี  
ผู้สื่อข่าวได้น าเรื่องบ่อนการพนันภาคตะวันออกมาเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ 
แล้วถ้าเปิดย้อนไปสักครู่จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าท่ีของฝ่ายปกครองส่วนหนึ่ง เจ้าหน้าท่ีดีเอสไอ 
(DSI) ส่วนหนึ่งก็ไปจับกุมบ่อนการพนัน แล้วเมื่อไปจับกุมบ่อนการพนันผลเป็นอย่างไรครับ 
นี่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะครับ ไม่ใช่ผมมาคิดเองพูดเองเออเองนะครับ เขาระบุไว้ว่า 
บ่อนมาบตาพุดเมื่อสักครู่นีน้ะครับ เมื่อเดือนสิงหาคมปีกลายเกิดรายการผิดคิว ผิดคิวอย่างไร 
กรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอ (DSI) บุกทะลายบ่อนบิ๊ก (Big) รัฐบาล ผมไม่รู้ใคร เขาเขียน
ไปอย่างนี้นะครับ บิ๊ก (Big) รัฐบาลควันออกหูไม่พอใจถึงขั้นยกหูถามท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าเดี๋ยวนี้ดีเอสไอ (DSI) จับบ่อนแล้วหรือ ถอดรหัสได้ว่า 
ท าเกินหน้าท่ี เป็นผลให้ดีเอสไอ (DSI) มีค าสั่งยุบคณะพนักงานสืบสวน ๖ ชุดทันทีทันใด  
ใครจะไปสั่งรัฐมนตรีสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้ นอกจากท่านนายกรัฐมนตรี เขาเขียนไว้อย่างนี้ 
ผมไม่ได้มาคิดเองเออเองนะครับ  
  ต่อไปเรื่องประเด็นท่ี ๗ วิธีการแสวงหาผลประโยชน์จากบ่อนการพนัน  
ผมขออนุญาตเปิดคลิป (Clip) ติดต่อกันนะครับ ตั้งแต่แผ่น ๓๑-๓๕  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ)  
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านไพบูลย์
เชิญครับ ประท้วงเรื่องอะไรครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ขออนุญาตประท้วงครับ  
ผม ไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ขออนุญาตประท้วง 
ตามข้อ ๖๙ ครับ ขออนุญาตพูดเลยนะครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ครับ  
ชี้แจงเลยครับ  
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ             ดวงใจ ๕๘/๒ 
 
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านผู้อภิปรายนั้นได้น าเสนอ 
คลิป (Clip) ซึ่งคลิป (Clip) นั้น ผมดูแล้วเป็นคลิป (Clip) ของสื่อมวลชน เป็นเรื่องซึ่งเป็น 
การวิพากษ์วิจารณ์กันในสื่อสาธารณะท่ัวไป ซึ่งมันไม่ใช่เป็นระดับที่พรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งเป็น
พรรคส าคัญในสภาผู้แทนราษฎรจะน าคลิป (Clip) ของสื่อมวลชนออกมาในการอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจ ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องท่ีไม่ควรเพราะว่าไม่ได้อยู่ในประเด็น คือมันไม่ใช่เป็น
ประเด็นท่ีท่านผู้ท่ีก าลังอภิปรายอยู่ ท่านควรจะพูดเองครับ แต่ถ้าท่านพูดไม่ได้ ท่านต้อง 
เอาคลิป (Clip) ของสื่อมวลชนมาพูด ผมว่าท่านอย่าพูดดีกว่า ยืนอภิปรายจะดีกว่าครับ  
ผมเลยขออนุญาตประท้วงด้วยเหตุผลท่ีน าเสนอท่านว่าขอให้ท่านวินิจฉัยว่าคลิป (Clip)  
ท่ีเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่สมควรท่ีจะมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอวินิจฉัย
ของท่านผู้ประท้วงนะครับว่าท่านเสรีพิศุทธ์น าคลิป (Clip) มาเปิดก็ถือว่ายังอยู่ในประเด็น 
นะครับ เพียงแต่ว่าผมฝากท่านเสรีพิศุทธ์ว่าคลิป (Clip) ของสื่อมวลชนมันอาจจะพูดเอ่ยชื่อ
ถึงบุคคลภายนอกซึ่งจะท าให้บุคคลภายนอกเกิดความเสียหายคือมันออกจากสื่อ  ทางสื่อ 
เขาไปไม่เป็นไร เป็นเรื่องเขารับผิดชอบกันเอง แต่นี่ออกจากสภา ฉะนั้นฝากท่านเสรีพิศุทธ์  
ด้วยนะครับ  
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ ขอบคุณครับ 
ท่านประธานครับ ความจริงผมก็พูดได้ ผมเป็นผู้บังคับบัญชาของบุคคลท่านนี้มาเก่า  
ผมรู้นิสัยดีนะครับ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วิชชุดา ๕๙/๑ 
 
แต่ว่าท่ีผมต้องเอาเรื่องสื่อมานี่ก็ เพียงแต่เอามาเป็นข้อสนับสนุนเท่านั้นเองนะครับ 
ว่าสื่อก็ยังเห็นอย่างนี้นะไม่ใช่ผมคนเดียวเท่านั้นนะครับ มันเป็นอย่างนั้นครับท่าน แล้วก็ 
สื่อเขาออกมาตั้งนานหลายเดือนแล้ว ท่านผู้ท่ีถูกกล่าวก็นิ่งเฉยไม่ได้เคยเอามาโต้ตอบ 
ไม่ได้เคยมาคัดค้านอะไรท้ังสิ้นเลยถูกไหมครับ เชิญต่อไปครับ เดี๋ยวผมสรุปทีเดียวครับ  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
   (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสิระครับ 
ประท้วงเรื่องอะไรครับ 
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอประท้วงผู้อภิปรายครับ  
เปิดคลิป (Clip) ซึ่งผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๙ นะครับ ในคลิป (Clip) นี่มีการใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น 
ซึ่งไม่อยู่ในห้องประชุมด้วย ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยว่าคลิป (Clip) นี้ผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๙ 
หรือไม่ครับท่านครับ ขอบคุณครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่ีจริงแล้ว 
การน าคลิป (Clip) ท่ีเปิดเผยในท่ีสาธารณะมาก่อนแล้วมาเปิดก็เป็นเรื่องท่ีท่านเสรีพิศุทธ์ 
ท่ีจะกระท าได้ แต่ท่ีผมเตือนท่านเสรีพิศุทธ์ไปอีกครั้งหนึ่งแล้วคือว่าบังเอิญมันมีการเอ่ยชื่อ  
ถึงบุคคลภายนอกออกมาด้วย และคนท่ีถูกเอ่ยถึงเขาไม่มีสิทธิท่ีจะมาตอบหรือชี้แจงในสภา  
ผู้แทนราษฎรของพวกเรา ฉะนั้นผมขอท่านเสรีพิศุทธ์ว่าอย่าเอาคลิป (Clip) ท่ีพูดถึงบุคคล
ข้างนอกมาเปิดเลยนะครับ 
   (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ประท้วงครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เพราะว่า
บุคคลภายนอกเขาไม่สามารถท่ีจะมาชี้แจงได้ จริงอยู่เขาอาจจะน าไปสู่การฟ้องร้องได้ 
ผมเข้าใจนะครับ แต่ว่าถ้าหากหลีกเล่ียงได้ก็อยากให้หลีกเล่ียงครับ เชิญท่านเสรีพิศุทธ ์
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  อย่างนั้น 
ขออนุญาตผ่านไป 
  (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 



๑๓๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วิชชุดา ๕๙/๒ 
 
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :   ประท้วงท่านประธานครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านจุลพันธ์ 
ประท้วงครับ เชิญท่านจุลพันธ์ ท่านเสรีพิศุทธ์รอนิดหนึ่งนะครับ เชิญท่านจุลพันธ์ครับ 
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม จุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ ประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับ 
การประชุม ข้อ ๑๗๘ ครับ ข้อ ๑๗๘ พูดชัดเจนว่าในเรื่องการใช้เอกสารหรือวัตถุใด 
จากภายนอกมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจให้งดเว้นนะครับ หมายความว่าเพื่อนสมาชิก 
ท่ีเป็นผู้อภิปรายสามารถหยิบเอกสารหรือว่าสามารถใช้เนื้อหาใด ๆ เข้ามาประกอบ  
เพื่อเป็นการไม่บอกข้อสอบก่อน นี่คือสาเหตุและวัตถุประสงค์เบื้องหลังของการท่ีเรางดเว้น
ข้อบังคับการประชุม ข้อ ๖๙ วรรคนั้นนะครับ และท่ีส าคัญในข้อ ๑๗๘ วรรคท้าย 
บอกอยู่แล้วว่าเพื่อนสมาชิก ถ้าเกิดว่าหยิบเอกสารหรือเนื้อหาใดขึ้นมาแล้วมีการพาดพิงถึง
บุคคลภายนอก ท่านรับผิดชอบเองครับ เพราะฉะนั้นท่านประธานจะมาห้ามไม่ให้ใช้ตอนนี้ 
ท่านเสรีพิศุทธ์ก าลั งอภิปรายเข้ า เนื้ อ เรื่ องมากนะครับ  ก าลั ง ไปถึ งจุด ท่ีบอกว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องนะครับ เพราะฉะนั้นท่านประธาน  
จะใช้อ านาจประธานมาขัดต่อข้อบังคับ ข้อ ๑๗๘ วรรคสามไม่ได้ครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมเอง  
ก็ไม่ได้ห้ามท่านเสรีพิศุทธอ์ภิปรายนะครับ  
  (นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เพียงแต่ว่า
ผมก็ติงท่านไว้ในฐานะท่ีเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกัน ถ้าหลีกเลี่ยงได้ 
ก็เป็นเร่ืองท่ีดีนะครับ แต่ที่จริงแล้วถ้าท่านยังยืนยันก็เป็นสิทธิของท่านนะครับ  
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต
ประท้วงท่านประธานครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านนิโรธ 
ประท้วงเรื่องอะไรครับ 



๑๓๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วิชชุดา ๕๙/๓ 
 
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธาน
นะครับ  ผม นิ โ รธ  สุนทร เลขา  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร  จั งหวั ดนครสวรรค์   
พรรคพลังประชารัฐ ขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับว่าควรจะใช้ข้อบังคับข้อ ๙  
เอามาใช้ ข้อบังคับ ข้อ ๑๗๘ นะครับ เมื่อสักครู่ท่านก็อภิปรายแล้วว่าเจตนารมณ์ของ 
ข้อ ๑๗๘ บังคับขึ้นมา บัญญัติขึ้นมาเพื่ออะไรครับ เพื่อไม่ให้ฝ่ายรัฐบาลรู้ถึงข้อสอบล่วงหน้า
นะครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านนิโรธ 
ประท้วงว่าผิดข้อบังคับข้อไหนครับ 

 
- ๖๐/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          วันทนา ๖๐/๑ 
 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  เดี๋ยวท่านกรุณาให้ผมอธิบายความ 
ผมประท้วงท่าน ข้อ ๙ (๓) ครับ แล้วก็ผมจะขออภิปรายสนับสนุนว่าท าไมผมประท้วงท่านใน
ข้อ ๙ (๓)  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   เอาสั้น ๆ 
เชิญท่านครับ 
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ข้อ ๑๗๘ ออกมาท าไมครับ ออกมา 
โดยมีเจตนารมณ์ไม่ให้ฝ่ายรัฐบาลได้รู้ผลถึงข้อสอบ อันนั้นก็เป็นความยุติธรรมนะครับ 
แต่เมื่อเข้าสู่ห้องสอบแล้วเอกสารต่าง ๆ ต้องให้กรรมการตรวจสอบ ท่านสามารถใช้ข้อบังคับ 
ข้อ ๙ (๓) เพื่อความสงบและเรียบร้อย มิเช่นนั้นในสภาแห่งนี้ไม่สามารถจะอภิปราย 
หรืออะไรได้เลย ฉะนั้นเมื่อท่านต้องใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙ (๓) ตรวจสอบเอกสารก่อนท่ีจะ 
น าเสนอเข้าสู่ห้องสอบ เมื่อเข้าสู่ห้องสอบแล้วรัฐบาลไม่สามารถรู้ผลล่วงหน้าได้เลย 
เพราะฉะนั้นต้องตรวจเอกสารครับ มิฉะนั้นผมเอาสารอะไรเข้ามาก็ได้ เอาอะไรเข้ามาก็ได้ 
อย่างนี้พอขึ้นมาแล้วความเสียหายเกิดกับสังคมแล้ว ใครจะรับผิดชอบ ข้อท้ายบอกว่าผู้นั้น 
ต้องรับผิดชอบ การเขียนข้อบังคับนี้เป็นการปัดสวะ ไม่รับผิดชอบ เพราะว่าเรื่องของคุณ  
ผมไม่เกี่ยว อย่างนี้ไม่ได้ครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  พอแล้วครับ 
ผมขอวินิจฉัย ท่านต้องกลับไปดูข้อบังคับ ข้อ ๑๗๘ วรรคสาม ให้ชัดเจน มันเป็นสิทธิของ 
ท่านสมาชิกท่ีจะน าภาพวิดีโอ (Video) มาฉายโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของประธาน 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ใช่ครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  แล้วถ้าเกิด 
ความผิดพลาดอะไร เป็นความผิดพลาดของสมาชิกท่ีจะต้องรับผิดชอบเอง  
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ใช่ครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ฉะนั้นประธาน 
ก็มิอาจท่ีจะท าเป็นอื่นได้ ฉะนั้นเพียงแต่ว่าก็เพียงแต่ได้ฝากเตือนกันไป  
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ไม่ใช่ครับ ท่านต้องใช้ข้อ ๙ ด้วย 
เพื่อควบคุมการประชุมสภา 
 



๑๓๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          วันทนา ๖๐/๒ 
 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   ท่านนั่ง 
เถอะครับ  
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย มิฉะนั้น 
คราวหน้าใครถืออะไรเข้ามาก็ได้ ถ้าไม่ตรวจสอบก่อน เพราะเจตนารมณ์ ข้อ ๑๗๘ นั้น 
เพื่อไม่ให้ฝ่ายรัฐบาลรู้ถึงผลล่วงหน้า เมื่อเข้าสู ่
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านนั่งเถอะครับ 
ผมวินิจฉัยได้แล้ว  ประธานวินิจฉัยได้แล้วครับ เชิญนั่งเถอะครับ คือท่านสมาชิกจะรับผิดชอบ 
ตัวของท่านเองถ้ามีความผิดพลาด ถ้าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไร ๆ ประธานก็ไม่มีสิทธ ิ
ท่ีจะไปตรวจข้อสอบท่านสมาชิก ผมวินิจฉัยแล้วนะครับ ถ้าจะประท้วงเรื่องเดิม ขอให้ 
หยุดเถอะ นั่งเถอะครับ  
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  คือต้องถกกันให้เข้าใจนิด  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   ไม่ต้อง 
ถกแล้วครับ ประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าเด็ดขาด ถือว่าจบแล้วครับ ท่านนั่งเถอะ  
   (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น)   
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านไพบูลย์ 
ประท้วงเรื่องอะไรครับ เชิญท่านไพบูลย์ครับ ประท้วงครับ  
   นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผม ไพบูลย์ นิติตะวัน ในฐานะ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ขออนุญาตประท้วงท่าน 
ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ผมประท้วงท่านผู้ประท้วงเมื่อสักครู่ ท่านจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ท่ีท่าน 
เอ่ยถึงข้อบังคับ ข้อ ๑๗๘ ท่านประธานครับ การน าเอกสารหรือวัตถุต่าง ๆ มาแสดง 
ในท่ีประชุมหรือมาอ่านในท่ีประชุมต่าง ๆ นั้นเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องให้ท่านประธานตรวจ  
แต่ว่าสิ่งท่ีผมประท้วงก็คือว่าใน ข้อ ๙๖ นั้นพูดถึงการอภิปรายครับ การอภิปราย ซึ่งจะน า 
หลักฐานต่าง ๆ มาประกอบการอภิปรายนั้นได้ แต่ไม่ใช่ท่านไปเอาคลิปวิดีโอ (Clip Video) 
ท่ีมีการอภิปรายของผู้อื่นมาเป็นการอภิปรายของท่านเองนั้น ซึ่งผมประท้วงไปแล้ว 
แต่แม้ท่านประธานจะวินิจฉัยว่าท าได้ก็ตาม แต่ผมก็ยังอยากจะขอประท้วงท่านผู้ประท้วง  
 



๑๓๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          วันทนา ๖๐/๓ 
 
เมื่อสักครู่ว่ามันคนละประเด็นนะครับ ข้อท่ีเป็นสิทธิของท่านผู้อภิปรายตาม ข้อ ๑๗๘ นั้น 
ท่านประธานยังไม่ได้ท าอะไรท่ีมีปัญหา แต่ท่ีมีปัญหาคือท่านผู้อภิปราย ขออนุญาตเอ่ยนาม 
พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ ท่านเอาแต่ค าอภิปรายของผู้อื่นมาครับ ถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจกันในพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านไพบูลย์ครับ 
    นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เอาคลิป (Clip) สื่อมวลชนมา 
เปิดกันท้ังวันท้ังคืนดีไหมครับ ขอบคุณครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านไพบูลย์ 
นั่งเถอะครับ ผมได้วินิจฉัยไปแล้ว เป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวของท่านสมาชิกนะครับ  
ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปหรือไปกระทบกับใคร คนท่ีถูกกระทบก็สามารถท่ีจะฟ้องร้องด าเนินคดีได้ 
ปล่อยท่านเสรีพิศุทธ์ด าเนินการครับ ตราบใดท่ียังไม่ผิดข้อบังคับ ผมขออนุญาตครับ 
เชิญท่านเสรีพิศุทธ์อภิปรายต่อครับ  

 
         - ๖๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ    เพทาย ๖๑/๑ 
 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธาน ขออนุญาตหน่อยครับ 
คือข้อ ๑๗๘ นะครับท่านประธาน ขออนุญาตต่อเนื่องครับ ข้อ ๑๗๘ ใช่ครับ    
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมยังไม่ได้
อนุญาตให้ท่านครับ ข้อประท้วงข้อนี้ผมได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับ ในขณะท่ีผมวินิจฉัย  
จบไปแล้ว ท่านสมาชิกจะเอามาประท้วงอีกซ้ าข้อค าเดิมอีก ผมไม่อนุญาตแล้วครับ  
ไม่ผิดข้อบังคับครับ เพราะผมได้วินิจฉัยไปสักครู่ท่านเสรีพิศุทธ์ยังไม่ได้พูดอะไรเลย 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ท่านต้องฟังเหตุผลประกอบการประท้วงผมก่อนแล้วค่อยปิดไมโครโฟน แล้วค่อยวินิจฉัยนะครับ 
ผมก าลังบอกท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมฟังไปแล้ว
อย่างไร ก็ให้ท่านประท้วงไปรอบหนึ่งแล้วจบไปแล้ว ต่อด้วยท่านไพบูลย์ก็เป็นประเด็นเดิม 
เชิญท่านนั่งเถอะครับ เชิญท่านนั่งนะครับไม่อย่างนั้นการประชุมเดินไม่ได้ ผมวินิจฉัยแล้ว
ครับ ถ้าท่านไม่ยอมนั่ง ผมจะเชิญท่านออกนอกห้องประชุมนะครับ ผมขอให้ท่านออกนอก
ห้องประชุม เจ้าหน้าท่ีช่วยดูแลด้วย เจ้าหน้าท่ี ผมขอเชิญท่านออกนอกห้องประชุมครับ  
นั่งลงแล้วก็ยังพูดอยู่ ไม่เป็นไรผมถอนค าสั่งก็ได้แต่ไม่ให้ขึ้นมาพูดประเด็นเดิ ม ถ้าท่าน 
จะประท้วงประเด็นใหม่ผมจะอนุญาต เข้าใจนะครับ เชิญท่านเสรีพิศุทธ์อภิปรายต่อครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณครับ 
ท่านประธาน เจ้าหน้าท่ีขอแผ่นท่ี ๓๓ ต่อนิดหนึ่งครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  อันนี้จะถาม 
ท่านนายกรัฐมนตรีว่าองค์ไหนท่ีเขามอบให้ท่าน ท่านตอบเองก็แล้วกันนะครับ ผมไม่ทราบว่า
องค์ไหนนะครับ ไปแผ่นท่ี ๓๖ อันนี้เป็นราชกิจจานุเบกษา เจ้าหน้าท่ี แผ่นท่ี ๓๖ ครับ จะได้
จบประเด็นนี้ไปเลย ราชกิจจานุเบกษานะครับ ประกาศเมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ว่า 
พลต ารวจโท จิตติ รอดบางยาง เป็นสมาชิกวุฒิสภา ปกติข้าราชการจะเกษียณ ๓๐ กันยายน 
ปีนั้นก็จะต้องเกษียณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ แต่ พลต ารวจโท จิตติ ลาออกไปเป็นวุฒิสมาชิก
ตามท่ีตกลงกับท่านนายกรัฐมนตรี  แล้วก็ เป็นไปตามนั้น ก็ เลยมีประเด็นถามว่า 
 



๑๔๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ    เพทาย ๖๑/๒ 
 
ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากับเขาสักหน่อย  
มีท่าน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน อย่างนี้ท่านได้เข้าไปแทรกแซงการท างาน
ของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาหรือเปล่า เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  
   เพื่อให้วาระผ่านไปผมขออนุญาตเข้าไปประเด็นท่ี ๘ ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้าย
นะครับ ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์จากบ่อนการพนัน ขออนุญาตนิดหนึ่ง ท่ีหน้าคลิป (Clip) 
เห็นท่านประธานชวน ไม่ใช่ท่านชวนรับผลประโยชน์นะครับ ไม่ใช่ ท่านเป็นคนดีนะครับ ไม่มี
พฤติการณ์อย่างนี้หรอก แต่หน้าคลิป (Clip) ขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวลองฟังคลิป (Clip) ดูก็แล้วกันว่า
ในคลิป (Clip) เขาว่าอย่างไร  
  (ท่ีประชุมด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอประท้วงครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสิระ 
เชิญครับ 
 
                 - ๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 



๑๔๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ   นฤมล ๖๒/๑ 
 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ผู้อภิปรายผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๙  
นะครับ เรื่องนี้ไม่อยู่ในประเด็น และเรื่องนี้เอาคลิป (Clip) มาตลอด ท่านไม่มีปัญญาท่ีจะมา
พูดเอง อภิปรายเอง โง่เง่า โง่ขนาดไหน เรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับท่านนายกรัฐมนตรีอย่างไร  
แก่แล้วแก่เลยคนนี้ 
  (นายวิรัตน์ วรศสิริน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธาน ขออนุญาตครับ 
พยายามจะไม่ประท้วงแล้วนะครับท่านประธาน ขออนุญาต โง่เง่า นี่มาใช้อย่างนี้ไม่ได้ 
นะครับท่านประธาน 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  เรื่องนี้มันมีสาระอะไรครับ  
ในประเด็นที่อภิปราย 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสิระ  
ผมพอวินิจฉัยได้นะครับ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยว่า
ท่านนี่แก่แล้วแก่เลยจริง ๆ หรือไม่ด้วยครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสิระ 
เชิญนั่งเถอะครับ ผมวินิจฉัยได้แล้ว  
  (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านวิรัตน์ 
เชิญครับ 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบพระคุณท่านประธาน 
พยายามนั่งสงบไม่อยากจะพูดจริง ๆ เลยท่านประธาน แต่ว่าสภานี้มีอดีตนักโทษมาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ 
 
 



๑๔๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ   นฤมล ๖๒/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านวิรัตน์
ครับ ผมขอร้องเถอะครับ อย่าไปพาดพิงกันไปพาดพิงกันมาเลยครับ มันจะเป็นการอภิปราย 
อยู่นอกประเด็นไป ผมปิดไมโครโฟนก่อน เขายังไม่ได้พูดถึงใครนะครับ ท่านสิระนั่งเถอะครับ 
เขายังไม่พูดถึงใครก็ไม่ต้องพูดหรอกนะครับ ท่านปารีณาจะประท้วง เชิญครับ 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน นางสาวปารีณา 
ไกรคุปต์  สมาชิกรัฐสภา ขออนุญาตใช้สิทธิดิฉันถูกพาดพิง แล้วก็ชี้แจงด้วยนะคะ  
ในคลิป (Clip) ดังกล่าวนี่ไม่มีข้อเท็จจริงเลยและไม่เป็นความจริงด้วย ดิฉันรับเงินเดือน 
จากรัฐสภา  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ครับ  
ท่านปารีณาครับ  
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ท่านฟังดิฉัน ดิฉัน 
ใช้สิทธิพาดพิงอยู่ ท่านประธานช่วยอนุญาตด้วยนะคะ เพราะว่าดิฉันเสียหาย 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมเข้าใจแล้ว
ครับ ผมจะให้ท่านอภิปรายพาดพิงทีหลังนะครับ ผมจะอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิพาดพิงได้ 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  อนุญาต  
แต่ว่าขอให้ท่านเสรีพิศุทธ์ท่านจบการอภิปรายก่อนนะครับ  
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต
ครับท่านประธานครับ ผู้ ท่ีมาพูดว่านักโทษในท่ีนี้ก็คือคนอยู่ในท่ีนี้ ท่านพูดจาอย่างนี้ 
ต้องรับผิดชอบ ผมขอให้ท่านท่ีพูดนี่ถอนนะครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ครับ  
ท่านวิรัตน์ครับ ผมก็ได้ยินนะครับ ที่บอกว่ามีนักโทษอยู่ในห้อง สภาแห่งนี้เป็นสภาทรงเกียรติ 
เพื่อให้การประชุมมันเดินไปได้ผมขอท่านได้ถอนค าว่า มีนักโทษอยู่ในห้องประชุม ถอนเสีย
นะครับ   
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบขอบพระคุณท่านประธาน
นะครับ 
 



๑๔๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ   นฤมล ๖๒/๓ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านถอนเลย
ครับ ท่านเสรีพิศุทธ์หัวหน้าพรรคท่านจะได้อภิปรายต่อได้ครับ 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม วิรัตน์  
วรศสิริน พรรคเสรีรวมไทยนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านถอน
เถอะครับ  
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานนี่เป็นค าพิพากษา 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านวิรัตน์
ครับ ท่านจะไปอภิปรายต่อไม่ได้นะครับ ท่านถอนค าว่า มีนักโทษอยู่ในห้องประชุมตรงนี้ 
ถอนเสียครับ เพราะหัวหน้าพรรคท่านจะอภิปรายต่อได้นะครับ ท่านเสรีพิศุทธ์ช่วยบอก 
ท่านวิรัตน์หน่อยครับ 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ ท่านประธานเดี๋ยวผมถอน 
ก็ได้นะครับท่านประธาน แต่ผมขอพูด 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  พอแล้วครับ 
ท่านวิรัตน์ถอนก็พอแล้วครับ ท่านถอนแล้วนะครับ ท่านวิรัตน์ถอนแล้ว เชิญท่านเสรีพิศุทธ์
อภิปรายครับ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ผมขอใช้สิทธิ
พาดพิงครับ 
  (นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ยังผ่านไม่ได้ค่ะ 
ท่านประธาน ขออนุญาตค่ะ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ผมยังไม่เคยพูดว่าในท่ีนี้ 
มีบ้านรุกน้ าแล้วก็โดนด าเนินคดี  
 
 



๑๔๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ   นฤมล ๖๒/๔ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสิระครับ 
ถ้าจะใช้สิทธิพาดพิงเดี๋ยวก็ใช้ทีหลังนะครับ เชิญนั่งเถอะครับ เชิญท่านเสรีพิศุทธ์อภิปราย  
ต่อเลยครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณ 
ท่านประธานครับ เมื่อคลิป (Clip) สักครู่ก็ได้ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีนี่ 
เห็นท้ัง ๒ ท่าน มาละลาบละล้วงท่านประธาน ท่านประธานชวน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ 
ในสภาแห่งนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กรุณาเตือนท้ัง ๒ ท่านไปแล้วนะครับ แต่ค าเตือน 
ของท่านย้ าไปถึงว่าถ้าไม่เชื่อฟังจะตัดเงินเดือนในส่วนท่ีพรรคจ่ายให้ มันมีประเด็นครับท่าน 
ไม่ใช่มีประเด็น ผมหยิบขึ้นมานี่มันมีประเด็นท้ังนั้นตั้งแต่ต้นแล้วจนถึงตอนนี้ ก็แสดงว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐน่ีจ่ายเงินเดือนให้กับสมาชิกพรรค ซึ่งต่างกับ
พรรคเสรีรวมไทยท่ีสมาชิกต้องบริจาคให ้
  (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ประท้วงครับท่านประธานครับ  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แล้วก็ท่านไปถาม 
กกต. ได้นะครับ ประเด็นก็เกิดขึ้นมาว่า 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ี สอง )   :   
ท่านเสรีพิศุทธ์ครับ มีท่านสมาชิกประท้วง 

 
- ๖๓/๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    จีรนุช ๖๓/๑ 
 
 นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ผมขอประท้วงข้อบังคับ ๖๙ ครับ 
เรื่องนี้ไม่มีเรื่องจริงนะครับ ผิดข้อบังคับ ๖๙ พูดจาเสียดสี แล้วก็ไม่มีข้อเท็จจริง ท าให้ผู้อื่น
เสียหายครับ เอาจากส่ือมาพูดอย่างนี้ 
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสิระครับ 
ผมขอให้ท่านนั่งก่อนครับ ผมจะให้สิทธิท่านใช้สิทธิพาดพิงครับ เชิญท่านเสรีพิศุทธ์อภิปราย
ต่อเลยครับ  
 พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานครับ ความจริงผู้ท่ีมีหน้าท่ีตอบค าถามผมคือท่านนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่ท่าน 
ผู้ประท้วงนะครับ ท่านไม่มีสิทธิประท้วงหรอกนะครับ ต้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบ
ค าถามผม เมื่อสักครู่เป็นคลิป (Clip) ส่วนหนึ่งแล้วนะครับ ก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะตัด
เงินเดือน ผมก็เอ๊ะเงินเดือนนี่ปกติสภาผู้แทนราษฎรก็ส่งเข้าบัญชีสมาชิกทุกคนเลยนะครับ 
เพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีจะไปตัดเงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของท่าน 
ได้อย่างไร และท่านก็ไม่ใช่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แสดงว่าท่านรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร 
พรรคพลังประชารัฐจ่ายเงินเดือนให้กับ ส.ส. ในพรรคอย่างไรอะไรท านองนั้นนะครับ  
เชิญคลิป (Clip) ต่อไปครับ ภาพแรกเป็นภาพข่าวซ้ายมือนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรี 
ขู่ตัดเงินเดือน จากอะไร จากอัมรินทร์นะครับ ภาพท่ี ๒ ไม่พอนะครับ มติชนออนไลน ์
ยังเสนอข่าวว่าพรรคคุณประวิตรขู่ตัดเงินเดือนสิระ เอ๋ ท่ีด่าคุณชวนนะครับ และภาพขวามือ 
ภาพท่ี ๓ มันก็สมกันนะครับ คุณอนุชาเป็นใครครับ เลขานุการพรรค เชื่อชวนให้อภัย  
ไม่ติดใจ ไม่ตัดเงินเดือนสิระ ปารีณา จากประชาชาติธุรกิจครับ ท้ัง ๓ ภาพนี้เป็นการยืนยัน
หรือเปล่าครับว่าพรรคพลังประชารัฐจ่ายเงินเดือนให้กับสมาชิกพรรคพลังประชารัฐทุกเดือน 
ทุกคน ผมก็สอบถามเพื่อนสมาชิกนะครับ ความจริงมันจะเป็นฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล  
มันก็รู้จักกันนะครับ เขาก็บอกว่าพรรคจ่ายให้ ส.ส. คนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน  
สมมุตินะครับ เงินเดือน ส.ส. ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือนต่อคน เอาพรรคพลังประชารัฐ 
 
 
 



๑๔๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    จีรนุช ๖๓/๒ 
 
 นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :    
ท่านเสรีพิศุทธ์ครับ ผมอยากจะเตือนท่านนะครับว่าการน าข้อมูลท่ียังไม่มีความชัดเจน  
ไม่มีการยืนยันมาพูด เป็นการใส่ร้ายเพื่อนนะครับ ฉะนั้นอยากจะให้ท่านได้ถอนค าพูดท่ีบอก
ว่ามีพรรคการเมืองจ่ายเงินเดือนให้พรรค ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
 พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ถ้าไม่จริง  
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบ ท่านไม่ควรตอบแทนนายกรัฐมนตรีหรอกนะครับ  
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มันไม่ใช่ครับ 
เพราะว่าอยู่ในสภาแห่งนี้  
 (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
 นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :   ท่านประธานคะ ดิฉันขอประท้วง 
ผู้อภิปรายค่ะ 
 พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมก าลังกล่าวหาว่า
รัฐบาลเอาเงิน พรรคพลังประชารัฐเอาเงินมาจากไหน เอาเงินมาจากบ่อนหรือเปล่า   
มันมีท่ีมาท่ีไป 
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมก าลังคุย
กับท่านเสรีพิศุทธ์อยู่ครับ คือท่านจะพูดว่ามีข่าวอย่างนั้นข่าวอย่างนี้มันก็ได้ แต่ว่าท่านระบุ
ชัดเจนว่ามีการจ่ายเงินเดือนคนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากพรรคการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้ 
มันเป็นการใส่ร้าย ในขณะท่ีประธานนั่งฟังอยู่นี่คงไม่อนุญาตให้พูดค านี้นะครับ ถ้าท่านจะพูด
ในลักษณะท่ีมันมีข่าวท่ีฉายไปแล้วนี่ผมก็ยังพอรับได้ว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ท่าน
ระบุว่ามีพรรคการเมือง พรรคการเมืองอยู่ท่ีนี่ประมาณเกือบ ๒๐ พรรคกระมังครับ ฉะนั้น
มันก็จะเกิดความเสียหายกับพรรคการเมือง ผมไม่อยากให้ท่านพูดเรื่องนี้นะครับ ขอให้ 
ถอนค าพูดเสียนะครับตรงนี้ ท่ีไประบุว่าพรรคการเมืองจ่ายเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมไม่ได้กล่าวหา
พรรคการเมืองอื่น ๆ เลยนะครับ ผมแค่เอาค าพูดของท่านนายกรัฐมนตรีท่ีพูดในคลิป (Clip) 
เมื่อสักครู่ แล้วก็ภาพเก่า ๓ ภาพนี่มาพูดให้ชัดเจนว่ามีการจ่ายเงินเดือนจริงถูกไหมครับ  
แล้วจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทเอามาจากไหน เดี๋ยวผมจะพูดนะครับ ไม่อย่างนั้นผมก็จะ
ตรวจสอบในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ตรวจสอบ ส.ส. ว่ารับเงินเดือนจริงหรือเปล่า  



๑๔๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    จีรนุช ๖๓/๓ 
 
 (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
 นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านเสรีพิศุทธ์เดี๋ยวครับ คุณปารีณาประท้วง เชิญครับ 
 นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ดิฉันขอประท้วง 
ท่านประธาน ข้อ ๙ ค่ะ เมื่อครู่นี้ท่านประธานวินิจฉัยว่าให้ผู้อภิปรายถอนค าพูดนะคะ 
เพราะว่าเรื่องการให้เงินเดือนในพรรคพลังประชารัฐมันไม่เกี่ยวกับการอภิปรายในครั้งนี้  
ไม่เกี่ยวกับพลเอก ประยุทธ์ และก็ไม่เป็นความจริงด้วย ท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้ว 
พรรคพลังประชารัฐมันไม่เกี่ยวกับการอภิปรายในครั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับ พลเอก ประยุทธ์ และก็
ไม่เป็นความจริงด้วย ท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วว่าให้ผู้อภิปรายถอนค าพูด ก็ขอให้ 
ท่านประธานควบคุมการประชุมด้วย ให้ผู้อภิปรายถอนค าพูดด้วยค่ะ เพราะเสียหาย 
ไปหมดแล้วนะคะท่าน 
 
                 - ๖๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๖๔/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านเสรีพิศุทธ์ 
ผมขอละครับ ขอให้ถอนค าพูดตรงนี้เสีย 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านฟังผมให้จบ
เสียก่อนว่ามันจริงเท็จอย่างไร แล้วท่านจึงวินิจฉัยนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่ละครับ  
ถ้าประเด็นนี้ปล่อยผ่านคงไม่ได้หรอกครับ ขอให้ถอนค าพูดเถอะครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมมีท่ีมาท่ีไปนะครับ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ถ้าไม่ถอน 
ก็ให้ออก เชิญออกไปเลยครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านต้องถอน
ค าพูดตรงนี้ครับ แล้วค่อยอภิปรายต่อครับ คือท่านพูดชัดเจนผมฟังอยู่ครับ ผมก็ฟังแล้ว 
ผมก็ไม่สบายใจเป็นการใส่ร้ายกันนะครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  พูดชัดเจนอย่างไรครับ 
ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะตัดเงินเดือนในส่วนท่ีพรรคให้จริงหรือเปล่าครับ 
  (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอประท้วงครับ ท่านประธานครับ  
  (นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  กราบเรียนท่านประธานครับ ประท้วงครับ 
ท่านประธาน ผมประท้วงไว้ก่อนแล้วครับ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอประท้วงท่านประธานครับ  
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขอประท้วงครับ  
ข้อ ๙ ครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวขอท่านนิโรธ 
ก่อนนะครับ 
 
 



๑๔๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๖๔/๒ 
 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  กราบขอบคุณท่านประธานครับ  
ท่านประธานครับ ผม นิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครสวรรค์ ขอประท้วงท่านประธานในข้อ ๙ เช่นเดิมนะครับ (๓) เหตุผลเพราะว่าอะไรรู้ไหม 
เป็นเหตุผลประกอบคือมาตรา ๑๗๘ มันมีปัญหา ถ้าท่านไม่ใช้ข้อ ๙ (๓) มาบังคับใช้เห็นไหมครับ
สภาก็เดินไม่ได้ เห็นไหมครับท่าน แล้วอะไรรู้ไหมครับ อีกประเด็นหนึ่งพาดพิงครับ ผมเป็น
กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐได้รับความเสียหายในกรณีนี้ ตลอดเวลาผมฟังท่าน 
ผู้อภิปรายผมไม่เคยประท้วงเลยนะครับ ผมเพียงแต่ประท้วงท่านประธานเรื่องข้อบังคับ 
การวินิจฉัยเท่านั้นเอง แต่ข้อนี้พรรคพลังประชารัฐเสียหาย ผมในฐานะท่ีเป็นกรรมการ 
บริหารพรรค ผมอยากให้ท่านผู้ทรงเกียรติท่ีก าลังอภิปรายและเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลัก  
ในสภานี้ถอนค าพูดนี้ด้วยครับ กราบขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   ท่านนิโรธครับ 
ผมเองก็ได้วินิจฉัยไม่ได้รอท่านประท้วงเลย ผมฟังแล้วว่ามันเป็นการใส่ร้าย วันนี้เราอภิปราย
ไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ไม่ได้ให้ไปไว้วางใจ ไม่ได้ให้ไปเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจพรรคพลังประชารัฐ ฉะนั้นท่านจะไปกล่าวหาพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง
ไม่ได้ครับ ท่านต้องถอนค าพูดครับ  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านครับ ท่านยังไม่ได้
ฟังผมพูดเลยนะ แล้วก็ผมไม่ได้กล่าวหา ท่านประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่า 
ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจท่าน 
  (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ประท้วง 
ท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอให้ผมได้
วินิจฉัยกับท่านเสรีพิศุทธ์เถอะครับ ผมก าลังนั่นอยู่ คือถ้าท่านจะโต้เถียงกันเองต้องออกไป
เถียงกันข้างนอกนะครับ ท่านเสรีพิศุทธ์ครับ ขอให้ถอนค าพูดเถอะครับ เพราะมันเป็น 
การใส่ร้ายพรรคการเมือง 
 
 



๑๕๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๖๔/๓ 
 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ท่านรู้ได้อย่างไรว่า
ผมใส่ร้าย  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   แต่ถ้าท่าน
จะบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีคืออยู่ ในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่มีการกล่าวหา 
พรรคพลังประชารัฐอยู่ในญัตติ ท่านเปิดดูเลยครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก็คุณประวิตร
อย่างไรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   ไม่ได้ท่านครับ  
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  อ้าว 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านพูดถึง
การบริหารราชการแผ่นดินที่บกพร่องเสียหายก็พูดได้ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ก็ใช่ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  แต่ถ้าท่านพูด
ถึงพรรคการเมืองไม่ถูกครับ ท่านถอนค าพูดเถอะครับ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านครับ ท่านประธานต้องใช้
ค าส่ังเด็ดขาดเลยครับ วินิจฉัยเลยครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านถอน
เถอะครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านฟังประเด็น
เป็นหรือเปล่า ผมก าลังจะพูดว่าพรรคพลังประชารัฐทุจริตเอาเงินมาจากไหน 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ถ้าไม่ถอนเชิญออก 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   ท่านถอน
ค าพูดครับ ท่านถอนค าพูดก่อนถึงจะอภิปรายได้ ประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าเด็ดขาดครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ถอนอะไร ๆ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ถอนท่ีกล่าวหา 
 
 



๑๕๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๖๔/๔ 
 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมขอประท้วง
ท่านผู้อภิปราย ถ้ายังไม่ยอมหยุดขอให้ท่านใช้ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านไพบูลย์
ผมก าลังนั่นอยู่  
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ถ้าอย่างนั้นออกไปเลยครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมก าลังนั่นอยู่ 
ท่านนั่งเถอะครับ ท่านไพบูลย์นั่งก่อนครับ ท่านเสรีพิศุทธ์ถอนค าว่า พรรคการเมือง 
ให้เงินเดือน ส.ส. หรือพรรคพลังประชารัฐให้เงินเดือน ส.ส. ท่ีท่านย้ าครั้งสุดท้ายก็บอกว่า  
เป็นพรรคพลังประชารัฐให้เงินเดือน ส.ส. คนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท วันนี้เราอภิปรายในประเด็น
ท่ีไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ไม่ได้อภิปรายพรรคการเมือง เป็นการใส่ร้าย 
พรรคการเมือง ท่านก็ผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว ขอให้ถอนค าพูดเถอะครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เจ้าหน้าท่ีเปิดคลิป 
(Clip) ให้ท่านฟัง ให้ท่านประธานสภาฟังอีกทีว่าเป็นอย่างไร 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่ต้องไปสั่ง
ไม่ได้นะครับ ประธานสั่ง 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านฟังคลิป (Cilp)  
เมื่อสักครู่นี้เข้าใจหรือเปล่า 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านถอน
ค าพูดเถอะครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เปิดภาพให้ดูก็ได้ 
และท่านจะได้คิดใหม่สิว่าเป็นอย่างไร 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
 
 
 



๑๕๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๖๔/๕ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   ท่านเสรีพิศุทธ์ 
ถอนค าพูดเถอะครับ ถอนเถอะครับ ท่านจะได้อภิปรายต่อได้ครับ ถ้าท่านไม่ถอนผมก็จะ 
ไม่อนุญาตให้ท่านอภิปรายต่อครับ มันเป็นการใส่ร้ายพรรคการเมืองครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ตกลงท่านเชื่อ
ภาพข่าวเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าครับ ท่านประวิตร ท่านประยุทธ์ ท่านอนุชา ท่านไม่เคยไป
ฟ้องร้องมติชน กรุงเทพธุรกิจอะไร  
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต
ท่านประธานครับ 

 
- ๖๕/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           กุลนิษฐ์ ๖๕/๑ 
 
   (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานขออนุญาตนะครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ประธาน 
ไม่มีสิทธิท่ีจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรครับ ประธานท าหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไป  
ตามข้อบังคับ และให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นครับ ฉะนั้นท่าน 
ถอนค าพูดเถอะครับ ผมได้ยินชัดเจนท่ีท่านบอกว่าพรรคการเมืองให้เงินกับ ส.ส. คนละ 
๒๐๐,๐๐๐ มันเป็นการใส่ร้ายพรรคการเมืองเขา ถอนเถอะครับ ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว 
ท่านจะอภิปรายต่อไปได้ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ตกลงเงินท่ี 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ หลายหน 
แล้วนะครับ ดื้อด้านจริง ๆ คนนี้ แก่แล้วยังดื้อ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  พอแล้วครับ 
นั่งลงเถอะครับ ขอให้ผมท าหน้าท่ีเถอะครับ ท่านเสรีพิศุทธ์ต้องถอนค าพูดครับ เป็นอื่นไม่ได้
แล้วครับ ประธานได้วินิจฉัยแล้วนะครับ  
  (นางสาวธนภร โสมทองแดง ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
   นางสาวธนภร โสมทองแดง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน  
ธนภร โสมทองแดง แบบบัญชีรายชื่อ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวนะครับ 
ผมขอให้ท่านเสรีพิศุทธ์ถอนค าพูดก่อนครับ 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ถอนค าไหน  
พูดให้ชัดเจน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  บอกท่าน
หลายคร้ังแล้วถอนเถอะครับ 
   (นางสาวธนภร โสมทองแดง ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นางสาวธนภร โสมทองแดง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน 
ยกมือขอประท้วงท่านก็ต้องอนุญาตดิฉันก่อนนะคะ 
 



๑๕๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           กุลนิษฐ์ ๖๕/๒ 
 
   นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ดิฉันขอยกมือก่อนนะคะ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ประธาน
ก าลังวินิจฉัยเรื่องนี้อยู่ เดี๋ยวท่านเสรีพิศุทธ์ถอนค าพูดเสร็จ ผมอนุญาตให้ประท้วงต่อ 
  นางสาวธนภร โสมทองแดง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน 
ขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับ ข้อ ๙ ท่านต้องควบคุมการประชุมนะคะ 
    นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ดิฉันขอยกมือ 
ก่อนนะคะท่านประธาน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  นั่งเถอะครับ 
ทุกท่านนั่งครับ ผมขอให้ท่านเสรีพิศุทธ์ถอนค าพูดตรงนี้ก่อนนะครับ ท่ีบอกว่าพรรคการเมือง
จ่ายเงิน ส.ส. เดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มันเป็นการใส่ร้ายพรรคการเมืองนะครับ วันนี้เรา 
ไม่ได้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคการเมืองนะครับ ท่านปฏิบัติตามประธานเถอะครับ  
ท่านถอนค าพูดเถอะครับ แล้วท่านจะอภิปรายต่อได้ 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  โอเค (OK)  
ท่านเช่ือใช่ไหม ประเด็นภาพท่ี ๓ ข่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณประยุทธ์ คุณประวิตร และคุณอนุชา
จะตัดเงินเดือนใช่ไหม ถ้าท่านเชื่อผมจะถอนเฉพาะ 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านไม่มีสิทธิ
ท่ีจะมาถามประธานหรอกครับ ประธานก็ไม่มีสิทธิท่ีจะเชื่อหรือไม่เชื่อ พี่น้องประชาชนเขาดู
อยูน่ะครับ ท่านถอนเถอะครับ แล้วท่านจะอภิปรายต่อได้นะครับ  
       นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  เชิญออกได้แล้วครับ สติไม่ดีแล้ว 
ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้ว  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  นั่งเถอะครับ 
ท่านสิระนั่งเถอะครับ ผมยังไม่ได้อนุญาต ต้องขอให้ทุกท่านมีมารยาทด้วยนะครับ ประธาน
ยังไม่ได้อนุญาต ห้ามพูดนะครับ ท่านเสรีพิศุทธค์รับ 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมจะไม่พูด 
จ านวนเงินนะครับ  



๑๕๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           กุลนิษฐ์ ๖๕/๓ 
 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านถอน 
ค าว่า พรรคการเมืองจ่ายเงิน ส.ส. เดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทก่อน 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมพูดนี่ผมพูด 
คุณประยุทธ์ คุณประวิตร  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่ได้ครับ 
ท่านเสรีพิศุทธ์ท่านอย่าเถียงประธานสิครับ ท่านถอนค าพูดให้เรียบร้อยท่านอภิปราย 
ต่อได้ครับ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ประท้วงท่านประธานแล้วครับ 
   (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานวินิจฉัยไปแล้วนะคะ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ประธาน 
ก็ท าหน้าท่ีอยู่ตรงนี้นะครับ พวกท่านจะเอาอย่างไร เชิญท่านเสรีพิศุทธ์ถอนค าพูดก่อนครับ 
ท่านครับ จะได้อภิปรายต่อครับ ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ ผมขอเถอะนะครับ 
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :   กลัวเสียหน้าหรือครับ 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  นั่งลงไอ้นักโทษ 
  นางสาวธนภร โสมทองแดง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไปใหญ่แล้วครับ 
ท่านเสรีพิศุทธ์ถอนค าพูดเถอะครับ มันจะต้องถอนอีกหลายค าถ้าเป็นอย่างนี้ถอนค าพูด 
ค าแรกก่อนเถอะครับ อย่างนั้นการประชุมมันเดินไปไม่ได้นะครับ ท่านสิระขอให้นั่งครับ  
ท่านปารีณาเชิญนั่งก่อนครับ ท่านยังมีสิทธิท่ีจะพาดพิง ผมจะให้ท่านอภิปรายนะครับ  
ถ้าลุกขึ้นมาอย่างนี้ผมจะได้เชิญออกนอกห้องประชุมกันหมดนะครับ เชิญท่านเสรีพิศุทธ์ครับ 
ท่านถอนเถอะครับ  
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เพื่อให้การประชุม
ต่อได้จนจบ ผมเชื่อเลยว่าชาวบ้านทุกคนรู้ดีว่าอะไรคืออะไร แล้วภาพท่ีผมขึ้นไปนี่ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านไม่ต้อง
อภิปรายตรงนั้นต่อหรอกครับ ไม่ต้องขยายความ ท่านถอนค าพูดเถอะครับ พอท่าน  
ถอนค าพูดแล้วท่านจะอภิปรายต่ออย่างไรก็ได้ที่ไม่ผิดข้อบังคับ เชิญครับท่านเสรีพิศุทธ์ครับ 



๑๕๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           กุลนิษฐ์ ๖๕/๔ 
 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมถอนค าพูด 
ท่ีจ่ายเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทนะครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญอภิปราย
ต่อครับ 
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ยังไม่ได้ถอนเรื่องนักโทษนะครับ 
ผมขอให้ผู้อภิปรายถอนด้วยครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ถอนแล้วครับ 
ท่านเสรีพศิุทธ์ท่านถอนแล้วครับ เชิญท่านเสรีพิศุทธ์อภิปรายต่อครับ 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมถอนค าพูด 
เมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะครับ แต่ผมสรุปเพียงว่าในแต่ละเดือนจ าเป็นจะต้องจ่ายให้นักการเมืองมาก 
แล้วเอาเงินจากไหนนะครับ เพ่ือนสมาชิกพรรคปัดเศษก็มารับสารภาพกับผมหมดนะครับ --- 
 

 - ๖๖/๑ 
    
    
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๖๖/๑ 
 
ได้รับ ๆ ตามจ านวนท่ีพูดเมื่อสักครู่ด้วยซ้ าไป ผมบอกไอ้น้อง เดี๋ยวผมถามในสภาเลยได้ไหม 
เขาบอกกราบผมเลย ผมพูดกับท่านได้ แต่ผมพูดไม่ได้เพราะเดี๋ยวกลายเป็นว่าผมรับเงินเกิน 
๓,๐๐๐ บาท เดี๋ยวผมจะซวยไปด้วย นี่คือข้อเท็จจริงนะครับ ผมไม่มี คนอย่างผมรับเหรียญ
รามาธิบดี ดื่มน้ าพิพัฒน์สัตยา แล้วจะเอาความเท็จมากล่าวไม่มีนะครับ เพราะสรุปแล้ว 
ก็ต้องจ่ายเงินเดือนกันทั้งนั้นนะครับ แผ่นที่ ๔๐ นะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  อันนี้ไม่ใช่ของผม 
นะครับ ของคนไทยในอังกฤษนะครับ เขาเฟซบุ๊ก (Facebook) มา ผมขออนุญาต 
เขายังรู้มากกว่าเราเลย 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต 
ประท้วงครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ปิดบ่อนไม่ได้ 
ไม่รู้หรือว่าใครคุม 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต 
ประท้วง 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  หนึ่งในรายได้ของ
พรรคพลังประชารัฐ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  มีชื่อพรรคครับ พลังประชารัฐ 
  (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอประท้วงครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท าไมตู่ปิดบ่อนไม่ได้ 
ค าตอบ 
 



๑๕๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๖๖/๒ 
 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านเสรีพิศุทธ์ครับ ท่านเสรีพิศุทธ์ครับ ประเด็นคลิป (Clip) ท่ีท่านฉายเมื่อสักครู่นี้   
ก็เป็นประเด็นเดียวกับท่ีท่านพูด ฉะนั้นผมไม่อนุญาตให้ท่านเปิดคลิป (Clip) นี้นะครับ เพราะ
มีชื่อพรรคการเมือง มันเป็นการใส่ร้ายพรรคการเมืองครับ จะโดยการพูด โดยการฉาย 
คลิปวิดีโอ (Clip Video) อะไรก็ตามครับ วันนี้เราอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีท้ัง ๑๐ ท่าน ท่านลงประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรี ลงประเด็นของรัฐมนตรี 
ไปเลยครับ อย่าไปพาดพิงพรรคการเมืองเขา ถ้าอย่างนั้นการอภิปรายมันเดินไปไม่ได้นะครับ 
ขอท่านเถอะครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมให้ได้ครับ 
แต่ว่าท่านก็ต้องเข้าใจว่าท่านประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคนะครับ  ผมไม่ได้ 
เอ่ยชื่อ แต่เป็นหัวหน้าพรรคที่ท างานอย่างนี้ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านก็ 
อภิปรายเฉพาะประเด็นตัวท่านพลเอก ประวิตร สิครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก็นั่นละครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านอย่าไป 
ละลาบละล้วงพรรคการเมืองเขา 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ในฐานะ 
หัวหน้าพรรคการเมืองครับ เอาเงินมาจากไหน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เพราะว่า 
ในคลิปวิดีโอ (Clip Video) ท่านมีชื่อพรรคการเมืองเต็มเลย ผมดูแล้วนะครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก็มันจริง ๆ 
เอาเงินมาจากไหนครับ ถ้าไม่ใช่เงินทุจริต 
  (นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
 
 



๑๕๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๖๖/๓ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  จริง ไม่จริง 
ท่านเสรีพิศุทธ์ครับ จริง ไม่จริงไม่มีใครพิสูจน์นะครับ แต่การฉายคลิปวิดีโอ (Clip Video) 
เมื่อสักครู่นี้ หรือการพูดท่ีผ่านมา มันเป็นการใส่ร้ายพรรคการเมืองครับ ประธานอนุญาต 
ไม่ได้ครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ต่อไป ๔๒ ครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  อันนี้ได้ไหมครับ 
ท่านประธาน ท่านประวิตร ภาพข่าวมาเลเซีย ต ารวจรับส่วยเป็นเรื่องส่วนตัว สรุปว่า  
ท่านประวิตรยอมรับว่าต ารวจรับส่วย 
  (นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แต่ว่าปัดเป็น 
เร่ืองส่วนตัว 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธาน 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เป็นเรื่องส่วนตัว 
ได้อย่างไรครับ 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านเสรีพิศุทธ์ครับ มีท่านสมาชิกประท้วงครับ ท่านนิโรธประท้วงเรื่องอะไรครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ผมประท้วงข้อ ๙ (๓) เพราะว่าภาพนี้
มันมีการพิสูจน์ไหมละครับว่าเป็นตามข้อความท่ีเขียน ปัญหาของ ๑๗๘ ก็คือตรงนี้ละครับ 
ถ้าท่านไม่ให้ตรวจสอบก่อน เวลาเข้าสู่ห้องสอบแล้วตรวจ ตรวจแล้วจะอภิปรายก็อภิปราย  
นี่หลักการนะครับ อย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บหัวหน้าพรรคผมก็เสียหาย 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวผม 
วินิจฉัยนะครับ 
 
 



๑๖๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๖๖/๔ 
 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ผมเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะครับ 
ค าพูดท่ีเขียนอยู่ในภาพ ท่านเห็นไหมครับว่ามันเกิดความเสียหาย และเกิดความไม่สงบ 
ในสภาถูกไหมครับ ท่ีเมื่อสักครู่ผมพยายาม 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คืออย่างนี้ครับ 
ท่านนิโรธครับ ผมรับฟังค าชี้แจง ค าประท้วงของท่านแล้วนะครับ ขอวินิจฉัยนะครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค)์  :  ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ว่าคลิป (Clip) 
เมื่อสักครูท่่านเสรีพิศุทธ์ไม่ผิดนะครับ มีสิทธิท่ีจะน าเสนอได้ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  พิสูจน์ได้ไหมครับว่ามันจริงหรือเปล่า 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านฟัง 
ท่านอย่าเถียงประธานครับ ท่านฟังก่อนสิ ประธานวินิจฉัยก่อน ขณะนี้พรรคร่วมฝ่ายค้าน  
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรี ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ฉะนั้น 
สิ่งท่ีเขามองเห็นว่ามันเป็นความผิดพลาดเฉพาะตัวรัฐมนตรี เขาก็มีสิทธิท่ีจะน าเสนอได้ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ใช่ครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  แล้วถ้ามัน 
ไม่ถูกอย่างไร วันนี้ประธานก็วินิจฉัยไม่ได้หรอกครับ ผิดถูก ท่านสมาชิกก็วินิจฉัยไม่ได้ 
ท่านพลเอก ประวิตร ท่านอยู่ในท่ีประชุมแห่งนี้ ถึงแม้บางครั้งท่านก็อาจจะพักอยู่ข้างห้อง 
หลังบัลลังก์ ท่านก็ดูอยู่ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ใช่ครับ 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ฉะนั้นตอนท่ีท่านอภิปราย ตอนท่ีท่านชี้แจง ท่านก็จะชี้แจงด้วยตัวท่านเอง ท่านไม่ต้องมา  
ชี้แจงแทน 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านครับ ผมขอท าความเข้าใจนะครับ 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ไม่ต้องแล้วครับ ท่านนั่งเถอะครับ ผมวินิจฉัยแล้ว ท่านนั่งเถอะครับ ท่านนั่งเถอะครับ  
มันอยู่ในข้อบังคับ ข้อ ๑๘๒ ชัดเจนครับ 
 



๑๖๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๖๖/๕ 
 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ว่า 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านไปศึกษา 
ท่านอย่าไปเถียงข้อบังคับสิครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ไม่ใช ่
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ถ้าหากว่า 
ข้อบังคับใช้ไม่ได้ ก็ค่อยแก้ข้อบังคับอีกที 
       
                 - ๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     กรณ์กาญจน์ ๖๗/๑ 
 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ผมว่าผมเลือกท่านไปผิดนะครับ 
ลงคะแนนให้ท่านผิดครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่เป็น 
อะไรครับ ท่านถอนอีก ๑ คะแนนผมก็ยังไม่แพ้อยู่นะครับ 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  อย่างนั้นขออนุญาตถอนคะแนน 
นั้นออกครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญท่าน 
เสรีพิศุทธ์อภิปรายต่อเลยครับ 
  พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก็ฉายภาพเก่า 
ด้วยครับ ฉายภาพ ๔๒ ครับ  

(เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ตอนนี้ท่าน  
เดิมท่านประวิตรท่านปฏิเสธตลอดมาว่าไม่มีบ่อน ไม่มีการรับส่วยใด ๆ ท้ังสิ้น แต่พอ
พยานหลักฐานมันชัดเจนยิ่งขึ้น ๆ แล้วตอนนี้ท่านก็เริ่มออกมารับแล้วว่าต ารวจรับส่วย  
มันเป็นเรื่องส่วนตัวผมก็งง เจ้าหน้าท่ีต ารวจนี่มันเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐนี่นะครับ ถ้า เป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะไปรับส่วยได้อย่างไร เจ้าหน้าท่ีของรัฐมันก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านประวิตร หรือพนักงานฝ่ายปกครองอะไรต่าง ๆ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ ในเมื่อต ารวจไปรับส่วย แล้วท่านบอก
เป็นเรื่องส่วนตัว ผมแทบจะเอาปี๊บคลุมหน้า ท่านพูดได้อย่างไรครับ นี่ละครับเป็นเรื่องท่ีผม
ถึงบอกว่าอภิปรายท่านเป็นคนท่ีไร้ความรู้ความสามารถ ไร้จิตส านึก ไร้คุณธรรมอะไรต่าง ๆ 
ท้ังหมดนี่ แม้แต่ยอมรับก็ยังปัดตัวเองออกเลย บอกตัวเองไม่เกี่ยวนะครับ ความจริงเขาก็ส่ง
ตลอดนะครับ ขอเข้ามา ๔๓ ครับ ท่านครับบ่อนการพนันท่ัวประเทศนี่ ถ้าไม่รวมบ่อน 
ขนาดเล็กนะครับ มันมีมากกว่า ๒๐๐ บ่อน เล็ก ๆ ไม่คิดนะครับ เอาเฉพาะบ่อนขนาดใหญ่ 
ขนาดกลางมีมากกว่า ๒๐๐ บ่อน ขนาดใหญ่นี่เขาถือเกณฑ์ว่าต้องผู้เล่น ๑๐๐ คนขึ้นไป 
มีอยู่ ๕๐ บ่อน ความจริงผมในฐานะผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเก่า ผมคิดว่ามากกว่านี้ 
เสียด้วยซ้ าไป ส่วนขนาดกลางจ านวนผู้เล่น ๕๐-๑๐๐ คน มี ๒๐๐ บ่อน อะไรก็แล้วแต่ละครับ 
 



๑๖๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     กรณ์กาญจน์ ๖๗/๒ 
 
แต่ตอนนี้ผมหาข้อมูลมาอภิปรายเรื่องนี้ เจ้าหน้าท่ีต ารวจส่งมาให้อย่างนี้ ผมก็เชื่อเขาไว้ก่อน
ก็แล้วกันเป็นอย่างนั้นนะครับ บ่อนต่าง ๆ ท้ังหลายจะเปิดเล่นได้นี่ท่านคิดว่าอยู่ดี ๆ ก็เปิด
เล่นได้หรือถ้าไม่มีผู้คุ้มครองนะครับ มันต้องมีผู้คุ้มครองนะครับ ต้องตกลงกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบให้ได้เสียก่อน ถ้าบ่อนเล็ก ๆ หรือก็คุยกับระดับผู้ก ากับก็พอ ไม่ต้องถึงผู้การ  
ผู้บัญชาการอะไรหรอก แต่ถ้าบ่อนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ขึ้นไปนี่นะครับ เหมือนอย่างท่ีผม
อภิปรายเมื่อตอนแรก และตอนท่ีผมจับกุมบ่อนประตูน้ า บ่อนลอยฟ้าอะไรนี่นะครับ  
บ่อนขนาดนั้นมันต้องเคลียร์กับผู้ท่ีมีอ านาจ อย่างท่ีผมบอกไว้เลยว่าบ่อนขนาดนั้นมันต้อง 
ผบ.ตร. ด้วย แล้วก็ผู้มีอ านาจแต่งตั้งโยกย้ายต ารวจด้วยในขณะนั้นนะครับ นี่ก็เช่นเดียวกันครับ  
บ่อนขนาดเล็ก ๆ ไม่จ าเป็นไม่ต้องสนใจ แต่บ่อนขนาดกลาง ขนาดใหญ่มันก็ต้องเคลียร์ 
เคลียร์ระดับผู้การพอไหม ถ้าเคลียร์ผู้การเดี๋ยวผู้บัญชาการมาจับแล้ว เดี๋ยว ผบ. มาจับแล้วตาย 
มันไม่ไหวนะครับ เพราะฉะนั้นมันต้องเคลียร์จนครบ เคลียร์ให้ท่ัว เพราะฉะนั้นคนท่ีจะ 
เปิดบ่อนระดับใหญ่ได้นี่นะครับ มันไม่ใช่เคลียร์เฉพาะ ผบ.ตร. เท่านั้น มันต้องเคลียร์  
สูงมากกว่านั้นขึ้นไป วิธีเคลียร์เขาเคลียร์กันอย่างไรครับ การท่ีจะเอาต ารวจท่ีไม่รู้หัวนอนปลายตีน 
ไม่ใช่พรรคพวกไปอยู่ ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีตั้งบ่อนการพนันนี่นะครับ ส่งไปมันก็ถูกจับสิ  
เหมือนอย่างท่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธาน ก.ตร.  
สมัยนั้น แต่งตั้งผมเป็นประธานอนุการปราบปรามบ่อน คงจะนึกไม่ถึงหรอกว่าผมจะฟาด 
เสียเรียบนะครับ อันนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าแต่งตั้งต ารวจไม่ใช่พรรคพวกลงไปเดี๋ยวมันก็จัดการ
หมดหรอก เพราะฉะนั้นการแต่งตั้งมันก็จะต้องมีการแต่งตั้งพรรคพวกของตัวเองให้ลงไป 
อยู่ในต าแหน่งต่าง ๆ แล้วก็จะแต่งตั้งลงไปเป็นอย่างไรครับ ก็ต้องท าบาป ย้ายคนอื่นเขาออก
เพื่อให้คนของตัวเองเข้าไปอยู่ในต าแหน่งท่ีต้องการนะครับ ผมสอบถามต ารวจมานะครับ 
ต ารวจปัจจุบันนี่ ลูกน้องผมมี ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๘/๑ 
 
 
 



๑๖๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ณัฐวัฒน์ ๖๘/๑ 
 
ต ารวจปัจจุบันนี่ครับ ถ้าระดับผู้การชลบุรีห่างเจ้าของบ่อนรายใหญ่หน่อยก็ ๕๐ ล้านบาทนะครับ 
ถ้าเป็นผู้การระยองเป็นท่ีตั้งของหลงจู๊ ไม่ต้องเอ่ยชื่อคงรู้กันนะ ๑๐๐ ล้านบาทนะครับ 
ผู้ก ากับเมืองระยองก็เล็กลงมาหน่อย ๕๐ ล้านบาท แต่ผู้ก ากับเมืองพัทยา ๕๐ ล้านบาท
เท่ากับผู้การชลบุรีเลย และผู้บัญชาการต ารวจภาค ๒ ๑๕๐ ล้านบาท แต่ท่ีหนักท่ีสุดก็คือ 
ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ๒๐๐ ล้านบาทนะครับ นี่เป็นราคาท่ีวิ่งเต้นกันอยู่นะครับ 
อย่างนี้อย่างท่ีผมอภิปรายไว้ตอนพิจารณาพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ...  
ว่าประธาน ก.ตร. ทุกสมัยเลยจะต้องส่งบัญชีรายชื่อให้กับผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
เพราะนักการเมืองขอมานี่ท าอย่างไรได้ คนเป็นนายกรัฐมนตรี คนเป็นประธาน ก.ตร.  
ก็ต้องท าส่งให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ท้ัง  ๆ  ท่ีไม่มีอ านาจหรอก ส่งแต่กระดาษเปล่า 
ไม่ใช่กระดาษเปล่าส่งกระดาษมีรายชื่อแต่ไม่ต้องเซ็นชื่อหรอกนะครับ รายการนี้จะแต่งตั้งใคร 
ให้ไปคุมบ่อนการพนัน จะย้ายเอาใครออกไปท่ีไม่ใช่พรรคพวกก็ต้องมีบัญชีลงไป ถามว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านประวิตร หรือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะรู้จักอะไร
เด็ก ๆ ไม่รู้จักหรอกครับ ไม่รู้ จะต้องมีตัวกลางท่ีจะจัดท าให้ ตัวกลางก็นายพลท่ีท่านสนับสนุน 
ส่งเสริมให้เป็นผู้บัญชาการต ารวจภาค ๒ เก่า รู้จักบ่อนการพนัน รู้จักเจ้าพ่อ รู้จักนักการพนัน
อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ดี รู้เส้นสายปลายเหตุ รู้ถึงวิธีการเคลียร์ต่าง ๆ นี่นะครับ รวมท้ัง เสธ. เก๋ด้วย
ก็มาเป็นตัวประสานนะครับ ตามข่าวนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีจะแก้ตัวอย่างไรก็แก้ไป  
แต่ตามข่าวผมเรียนตรง ๆ ก็เคลียร์ (Clear) กับท่านนั่นละ แล้วบัญชีท่ีท่านส่งมาผ่าน 
นายพล จ. เสธ. เก๋ ท้ังหมดลงไปยัง ผบ.ตร.  ผบ.ตร. ก็ครับ ๆ ท าอะไรไม่ได้นอกจากรับมา 
แล้วมาจัดท าบัญชีเสนอเข้า ก.ตร. ให้อนุมัติแต่งตั้งไป พวกนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งลงไปในพื้นท่ี 
ท่ีมีบ่อนการพนัน เพราะฉะนั้นก็สมประโยชน์กัน ทีนี้เม่ือลงไปในพื้นท่ีแล้วมีการเล่นการพนัน
อะไรต่าง ๆ ก็ต้องมีการเคลียร์ (Clear) รายเดือนกันขึ้นมาอีก จะมากน้อยก็แล้วแต่ก็แบ่งปัน
กันไปจนถึงผู้มีอ านาจนะครับ ใครไม่จ่ายคนนั้นก็โดนย้ายนะครับ คลิป (Clip) ต่อไปครับ 
คลิป (Clip) ท่ี ๔๔ ท่านประธานอดใจอีกนิดนะครับ เหลืออีก ๓-๔ แผ่น  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
 
 
 



๑๖๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ณัฐวัฒน์ ๖๘/๒ 
 
   พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
ท่ีผมพูดถึงเรื่องการจับกุมบ่อนการพนันในอดีตนี่ผมก็เพียงแต่จะสรุปชี้แจงให้ท่านท้ังหลาย 
ได้ฟังว่าเวลาผมจับผมจับเจ้าของบ่อนทันทีเลย ด าเนินคดีไปเลยนะครับ ไม่ใช่ว่าขอจับ  
ไม่ยอมจับเจ้าของบ่อน ในกรณีท่ีบ่อนการพนันภาคตะวันออกท่ีจังหวัดระยอง ซึ่งเปิดบ่อน
การพนันกันอย่างใหญ่โตจนกระท่ังผู้เล่นการพนันติดโควิด (COVID) เป็นข่าวเป็นคราว 
อะไรต่าง ๆ นานานี่นะครับ เมื่อมีการจับแล้วเป็นอย่างไรครับ เงียบ ไม่มีการจับเจ้าของ  
บ่อนการพนันด าเนินคดีใด ๆ ท้ังสิ้น จนกระท่ังเวลาผ่านมา ๒ เดือนนะครับ ๒ เดือนผ่านมา
กระแสสังคมก็เริ่มตีขึ้นมาเรื่อย ๆ --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฏฐ์ณรัณ ๖๙/๑ 
 
ไม่ว่าท่านนายกรัฐมนตรี ท่านประวิตร ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดูแล 
ท้ังฝ่ายปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด ท้ังหมดท าอะไรอยู่ท าไมไม่ตัดสินใจ เจ้าของบ่อน 
การพนันยังลอยนวลอยู่เลยนะครับ ผลท่ีสุดเมื่อวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมานี้ไม่กี่วันก็เลย
มีการเข้าจับกุมหลงจู๊เจ้าของบ่อนท่ีว่าเป็นบ่อนอิทธิพลอะไรต่าง ๆ มากมาย แล้วหลงจู๊นี้
ไม่ได้ท าเฉพาะบ่อนท่ีจังหวัดระยองเท่านั้นนะครับยังมีตู้ม้า ตู้สล็อต (Slot) อะไรต่าง ๆ  
วางไปท่ัวประเทศเลยนะครับ พอวาง ๆ ไปแล้วก็ถึงมีรถอยู่ ๕๐๐ คัน ส าหรับขนตู้ม้า  
ตู้สล็อต (Slot) นั่น ไปวางท่ีนี่ปั๊บก็เช่าท่ีเก็บรายได้แบ่งปันกันไป เด็ก ๆ อะไรท่ีมาเล่นตู้ม้า  
ตู้สล็อต (Slot) อะไรต่าง ๆ มันเล่นไปแผล็บเดียวเงินหมด แล้วมันจะไปตั้งอยู่ได้อย่างไรครับ 
มันก็ต้องย้ายไปเรื่อย ๆ เป็นการมอมเมาประชาชนให้เกิดความเสียหาย เพราะไอ้นี่ท าใหญ่
ท าโตมากนะครับ ทรัพย์สิน เงินทอง ท่ีดินอะไรต่าง ๆ มากมาย เพราะฉะนั้นจึงถาม 
ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ถามท่านรองนายกรัฐมนตรีประวิตร ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยว่าท าไมไม่จับตั้งแต่วันแรกท่ีมีการจับกุมบ่อนการพนัน ท าไมถึงปล่อย
เอ้อระเหยลอยนวลมาถึง ๒ เดือนแบบข่าวท่ีคุณนพรัตน์เขาวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้นะครับ  
เป็นการฮั้วกันหรือเปล่า ปล่อยให้มีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินอะไรต่าง ๆ เคลียร์ (Clear) 
ทรัพย์สินให้มันเรียบร้อยไปเสียก่อนหรือเปล่า แล้วค่อยจับกุมอะไรท านองนั้นนะครับ ท่านก็
มาเคลียร์ (Clear) ให้พวกเราฟัง ให้พี่น้องประชาชนฟังกันด้วยก็แล้วกันนะ ท าไมไม่จับกุม
ตั้งแต่ต้นนะครับ แล้วเป็นอย่างไรครับ ต่อไปครับ จับกุมวันเดียวนะครับประกันตัวทันที 
นะครับ มันง่ายเหลือเกินนะครับ จนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการอีกฉบับหนึ่งนะครับเขาบอกว่า  
ต่อให้ ๑๐๐ นายกรัฐมนตรีก็ท าไม่ได้ เขาพูดว่าอย่างนั้นนะครับ ไม่น่าเชื่อว่าเป็นค าพูด 
ท่ีออกมาจากผู้น าประเทศอย่างบิ๊กตู่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้มีอ านาจเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดมากว่า ๑ ปี ต่อปัญหาบ่อนการพนันแพร่ระบาดในทุกหัวระแหงท่ัวประเทศ เป็นการ
ยอมศิโรราบให้บ่อนการพนันอย่างราบคาบ ๙๖.๓ เปอร์เซ็นต์ระบุว่าสิ่งท่ีเห็นคือความ
จอมปลอมของนักการเมืองผู้มีอ านาจรัฐ ท่าทีขึงขังจัดการบ่อนการพนัน แต่ พอเจอ
ผลประโยชน์เท่านั้นละครับเรื่องก็เงียบ แต่เขาบอกว่าโชคดีของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ 
ท่ีผลโพล (Poll) มันเป็นการส ารวจก่อนหน้าท่ีบิ๊กตู่ยังออกมายอมรับไม่สามารถปราบบ่อน
การพนันได้เหมือนก่อนนะครับ เชื่อว่าถ้ามีการส ารวจหลังความเห็นดังกล่าวผลโพล (Poll) 
  



๑๖๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฏฐ์ณรัณ ๖๙/๒ 
 
น่าจะพุ่งพรวดไปถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เลยก็เป็นได้ นี่เป็นความเห็นของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเขา 
แสดงว่าประชาชนเชื่อมั่นว่าท่านนายกรัฐมนตรี  ท่านประวิตร ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยนี่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ทุจริตเงินรับบ่อนการพนันจนโรคระบาดโควิด 
(COVID) ในครั้งนี้  จริง ๆ แล้วว่าไม่ใช่ท่านท าไม่ได้  แต่ท่านไม่ท า เพราะท่านไปรับ
ผลประโยชน์เขานะครับ ผมขออนุญาตแนะน าสักนิดเดียวสั้น ๆ ท่านประธานอย่าหาว่าผม
เอาเรื่องเก่ามาพูดเลยนะครับ ผมเป็นผู้ก ากับการต ารวจจังหวัดชลบุรี  ท่านนายกรัฐมนตรี 
ก็คงอยู่แถวนั้นนั่นละ ผมย้ายจากอีสานมาคนเดียวมาเป็นผู้ก ากับจังหวัดชลบุรี ผมประกาศ
ว่าผมมีต ารวจอยู่ ๒,๐๐๐ คน มีอ านาจสืบสวนสอบสวน จับกุมด าเนินคดีท่ัวประเทศ มีอาวุธ
อยู่ในมือเอ็งเป็นใคร เจ้าพ่อ ตั้งด่านหน้าบ้านมัน จบ เจ้าพ่อภาคตะวันออกเดี้ยงไม่กล้าออก
จากบ้านกลัวตาย แค่นี้ผมก็ปราบเจ้าพ่อได้แล้วนะครับ บ่อนก็เหมือนกันวิธีปราบง่าย ๆ  
เอาต ารวจไปยืนหน้าบ่อนสิ รู้ท่ีไหนมีบ่อนต ารวจไปยืนหน้าบ่อนมันก็เปิดไม่ได้ แต่ท่ีมันเปิดได้
เพราะเจ้าหน้าท่ีของรัฐนี่นะครับรับผลประโยชน์เอง จนกระทั่ง แผ่นท่ี ๔๕ อันดับภาพลักษณ์
คอร์รัปชันของประเทศไทยในรอบ ๗ ปี ท่านลองดูนะครับ อันนี้ไม่ใช่เร่ืองบ่อนแล้วนะครับ 
 

 - ๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๖๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       รัชนีพร ๗๐/๑ 
 
     (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
     พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  มันเป็นเรื่อง
ภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทยในรอบ ๗ ปี ปี  ๒๕๕๗ ซ้ายมือสุดก็ ท่านยิ่ งลักษณ์ 
เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ครึ่งปี พอเดือนพฤษภาคมท่านประยุทธ์ก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อ  
ได้คะแนน ๘๕ พอปี ๒๕๕๘ ท่านในฐานะหัวหน้า คสช. เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย ท่าทางขึงขัง 
จัดการโน่น ปราบนี่ ดีครับ คอร์รัปชันลดเหลือ ๗๖ มาล าดับท่ี ๗๖ แต่หลังจากนั้นท่านได้
รู้จักนักการเมือง ลิ้มรสการเมืองอะไรต่าง ๆ เข้าไปมากแล้วมันก็เลยเลื่อนกันไป๑๐๑  ๙๖  
๙๙  ๑๐๑ ปัจจุบันเป็น ๑๐๔  ๑๐๔ มันอยู่ตรงไหน ลองเปิดแผ่นใหม่ดู ๑๐๔ นี่นะครับ 
ดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ปี ๒๕๖๓ ๑. นั่นนิวซีแลนด์ กรอบแดงบนอันดับ ๓ คือ
สิงคโปร์เพื่อนบ้านเรานี่เองได้คะแนน ๘๕ เกาหลีใต้ขนาดท่ีว่าแน่ ๆ ยังได้คะแนนแค่ ๖๑ 
ผ่านเกณฑ์ ๕๐ มาผ่านเกณฑ์ ๕๐ ได้มาล าดับท่ี ๓๓ มาเลเซียได้ ๕๑ ผ่านเกณฑ์ แต่ประเทศ
ท่ีคุณธรรมนัสไปเรียนวานูอาตู ผมไม่รู้จักยังได้ ๔๓ คะแนน สูงของไทย ไทยได้ ๓๖ คะแนน 
ได้อันดับ ๑๐๔ นั่นตัวหนังสือข้าง ๆ เขาบอกถ้าได้คะแนน ๓๖ จาก ๑๐๐ ซึ่งต่ ากว่าครึ่ง 
หมายความว่าเป็นประเทศท่ีคนท้ังโลกรับรู้ว่ามีการคอร์รัปชันอันดับต้น ๆ ของโลก เพราะฉะนั้น 
ผมก็กราบเรียนว่าไทยกว่าจะได้คะแนนอันดับขึ้นไปเท่าเกาหลีคงจะต้องประหารชีวิต
นายกรัฐมนตรีอีกหลายคนทีเดียวถึงจะไปเทียบเกาหลีก็ได้ ถ้าอันดับไทยจะดีขึ้นต้องด าเนินคดี
กับผูม้ีอิทธิพลท้ัง ๓ คนให้ได้ ไม่อย่างนั้นคอร์รัปชันไม่ลดลง  
      สุดท้ายอันนี้พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตัวแดง ๆ  
ผมสั้น การท าให้บ้านเมืองดี จึงมิใช่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ท่ีการส่งเสริมคนดี  
ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ านาจให้ก่อความวุ่นวายเดือดร้อนได้ 
ผมแนะน าท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรี แล้วก็ ท่านรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย พี่ ๆ น้อง ๆ ผมท้ังนั้น อย่างท่ีผมบอกตอนต้นแล้วถ้าไม่หนักหนาสากรรจ์
ผมไม่อภิปรายหรอก แต่นี้เมื่ออภิปรายมาแล้วผมก็ต้องแนะน าท่านให้ไปดูพระราชด ารัสในหลวง 
ให้ท่านแต่งตั้งคนดี ๆ ลงไป อย่าเอาไปแต่งตั้งท่ีมันคุมบ่อน หาเงินบ่อนไปอะไรต่าง ๆ นี้  
ไม่มีทางตอบบาปได้หรอก ท่านตั้งคนดีไปแป๊บเดียวเขาก็ท ากันเอง เหมือนอย่างท่ีผมบอก 
  
 



๑๖๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       รัชนีพร ๗๐/๒ 
 
อธิบดีณรงค์ย้ายผมจากบูธ (Booth) อาหารมาชลบุรีคนเดียว ผมยังจัดการเจ้าพ่ออยู่ติดคุกไป 
บ่อนต่าง ๆ ท้ังหลายหมดมันไม่ใช่เรื่องยากท่ีการจะท า ท่านประธานครับท่านท่ีอยู่ในสภา 
ท่านลองหลับตาสักนิด หลับตาสักนิดท่านจะเป็นอะไรครับ มันมืดสนิทไปหมดจริงไหมครับ 
ประเทศไทยตอนนี้มันมืดมิดสนิทไม่รู้จะไปแก้ไขหรือจะหาอย่างไร แล้วท่ีท่านสุทิน คลังแสง 
อภิปรายเมื่อเช้านี่เพื่ออภิปรายญัตติของท่านผู้น าฝ่ายค้านนี้เยอะแยะมหาศาลท่ีจะต้อง
ปรับปรุง แก้ไขท่ีต้องด าเนินการซึ่งเป็นหน้าท่ีของท่านนายกรัฐมนตรีนั่นละผมพูดคนเดียว 
เพราะฉะนั้นผมขอสรุปจากข้อเท็จจริงพยานหลักฐานท่ีผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไป
ท่านนายกรัฐมนตรี ท้ังหมดในเวลานี้ผมเชื่อได้ว่าท่านนายกรัฐมนตรี ท่านประวิตร  
รองนายกรัฐมนตรี ท่านอนุพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บริหารราชการแผ่นดิน
ล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่อง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม 
จริ ยธรรม ไร้ จิ ตส านึ กความรั บผิ ดชอบ และไร้ วุฒิ ภาวะ  ท่ านถึ งกล้ าพู ดออกมา  
๑๐๐ นายกรัฐมนตรีก็ปราบบ่อนไม่ได้ เพราะท่านไร้วุฒิภาวะโดยท่ีท่านมีพฤติการณ์ทุจริต 
ฉ้อฉล เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง โดยการแต่งตั้งข้าราชการเข้าไปแสวงหา
ประโยชน์ด้วยการสมคบคิดกับเจ้าของบ่อนการพนัน ---------------------------------------------- 
 
                                  - ๗๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      กมณฑ์มาศ ๗๑/๑ 
 
แล้วก็ปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันท่ีผิดกฎหมายในหลายพื้นท่ี จนเป็นเหตุให้เกิด 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID) เดี๋ยวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID) 
ส าหรับพรรคผมก็จะมอบหมายให้ท่านเรวัต วิศรุตเวช อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ มาอภิปราย
ในเรื่องนี้ต่อนะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงไม่สามารถท่ีจะให้ความไว้วางใจท้ัง ๓ ท่าน 
เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อีก
ต่อไปครับ กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
พอดีช่วงท่ีมีปัญหากันผมได้อนุญาตท่ีจะให้คุณปารีณาและคุณสิระใช้สิทธิพาดพิง ผมขอให้ 
ใช้สิทธิพาดพิงสั้น ๆ เอาเฉพาะประเด็นท่ีพาดพิงนะครับ ขอความกรุณาอย่าได้ไปย้อนกัน  
เดี๋ยวจะประท้วงกันไม่จบเสียที เชิญคุณปารีณาครับ 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ขอบคุณท่านประธานค่ะ ดิฉัน นางสาว
ปารีณา ไกรคุปต์  สมาชิกรัฐสภา เมื่อสักครู่ดิฉันถูกผู้อภิปรายพาดพิงในประเด็น 
เรื่องท่ี พลเอก ประยุทธ์จะหักเงินเดือนดิฉัน ดิฉันอยากจะชี้แจงว่าไม่มีข้อเท็จจริงเลย  
ไม่เป็นความจริงนะคะ ดิฉันรับเงินเดือนจากรัฐสภาท่ีเดียวเท่านั้น หรือเรื่องท่ีผู้อภิปรายพูดว่า
พรรคพลังประชารัฐหักเงินเดือนดิฉัน หรือดิฉันรับเงินเดือนพรรคพลังประชารัฐ ก็ไม่เป็น
ความจริง ดิฉันขอยืนยันว่าดิฉันรับเงินเดือนจากรัฐสภาแต่เพียงท่ีเดียวเท่านั้น และท่ีส าคัญ
ท่ีสุดนะคะ เรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับญัตติในวันนี้  เหมือนกับเรื่องท่ีผู้สมัคร ส.ส.  
พรรคเสรีรวมไทยค้ายาไอซ์ ก็ไม่เกี่ยวกับญัตติของวันนี้เช่นเดียวกัน ขอบคุณค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่ีจริง 
ผมได้เตือนไปแล้วว่าอย่าไปพาดพิงคนอื่นนะครับ เดี๋ยวก็มีประเด็นต่อเนื่องไปอีก ขอร้อง  
ท่านสมาชิกนะครับ  
   (นายสิระ เจนจาคะ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสิระครับ 
ขอให ้
 



๑๗๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      กมณฑ์มาศ ๗๑/๒ 
 
  (นายวิรัตน์ วรศสิริน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านวิรัตน์ 
มีอะไรครับ 
   นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  พาดพิงครับท่านประธาน  
   นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านวิรัตน์ 
นั่งก่อนนะครับ ผมให้ท่านสิระพาดพิงก่อนครับ เชิญครับ เอาสั้น ๆ แล้วขอความกรุณา 
อย่าไปพาดพิงต่อแบบนี้อีกนะครับ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผม นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เขต ๙ กทม. ขอใช้
สิทธิพาดพิงนะครับ ผู้อภิปรายได้พาดพิงผมกับท่านปารีณาว่ารับเงินพรรค ผมขอปฏิเสธว่า
ผมไม่ได้รับเงินพรรค เรารับเงินแต่ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชน  
อย่างเดียวนะครับ และท่านผู้อภิปรายท่านได้ล่วงเกินสุภาพสตรี ให้ร้ายผมและสุภาพสตรี 
ท่านยังคิดว่าท่านเป็นวีรบุรุษนาแกหรือเป็นคนท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นประธาน ป.ป.ช. 
หรือไม่ ขอบพระคุณท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านวิรัตน์
พาดพิงเรื่องอะไรครับ เมื่อสักครู่ผมฟังไม่ทัน เอาเฉพาะท่ีพาดพิงนะครับ ท่านวิรัตน์ไม่ต้อง
พาดพิงกลับมานะครับ พาดพิงกันไปพาดพิงกันมาก็เลยไม่ต้องฟังท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจง 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ  
ผม วิรัตน์ วรศสิริน ก็เอาเฉพาะท่ีพาดพิง เอาเนื้อ ๆ เลย ไม่เอาน้ าเลยครับท่านประธาน  
จากท่ีท่านสมาชิกสุภาพสตรีท่ีบอกว่าพรรคเสรีรวมไทยมีคนค้ายาไอซ์ ซึ่งผมขอกราบเรียน
ชี้แจงว่าก็เป็นอดีตผู้สมัคร ซึ่งตามรัฐธรรมนูญนี้เราจะต้องส่งผู้สมัครท้ังประเทศ แล้วเราก็ไม่รู้
ว่าใครเป็นใคร เมื่อรู้แล้วเราก็ให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไปนะครับ อันนั้นเป็นข้อท่ี ๑ 
อันนี้เรียนชี้แจงท่านสมาชิกสุภาพสตรีนะครับ ส่วนท่าน ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสิระ  
ท่านสิระว่าท่านเสรีพิศุทธ์เป็นวีรบุรุษนาแก ก็ขอบพระคุณมากท่ียังรู้ว่าเป็นวีรบุรุษนาแก  
นะครับ 



๑๗๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      กมณฑ์มาศ ๗๑/๓ 
 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ ผมไม่ได้พาดพิง
ท่านวิรัตน์นะครับ อย่ายุ่งนะครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสิระ 
นั่งครับ ท่านวิรัตน์เอาเฉพาะประเด็นท่ีพาดพิงท่านพอแล้วนะครับ ท่านอย่าไปพูดแทนคนอื่น 
จบแล้วนะครับ ชี้แจงจบแล้วนะครับ 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  นิดเดียวครับท่านประธาน ก็เป็น
เพราะว่าสภาเราเป็นอย่างนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะเลิกใช้คนท่ี 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านเอา
เฉพาะประเด็นท่ีท่านถูกพาดพิงครับ ไม่อย่างนั้นเชิญท่านนั่งเถอะครับ 
 

- ๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ             ดวงใจ ๗๒/๑ 
 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
ขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ หวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาเลือกคนดี ๆ  
มาท างานนะครับ  
   (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ดิฉันขอใช้สิทธิพาดพิง
ค่ะ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านปารีณา 
ได้ชี้แจงพาดพิงไปแล้วนี่ครับ  
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ประเด็นใหม่ค่ะท่านประธาน  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ประเด็นไหน
ครับ เชิญ ๆ  
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ประเด็นท่ีเมื่อสักครู่ท่านวิรัตน์ 
ขออนุญาตเอ่ยนาม พูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีควรจะเลือกใช้คนท่ีดี ๆ มาท างานอย่างนี้  
แล้วเขาพูดถึงค าว่า สุภาพสตรี  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยว ๆ 
ประเด็นท่ีเขาฝากว่าให้ท่านนายกรัฐมนตรีคัดเลือกคนดี ๆ มาท างานไม่มีอะไรผิด ไม่มีอะไร
เสียหาย ไม่ต้องไปพูดถึงประเด็นนั้นอีกนะครับ  
   นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ใช้ค าว่า สุภาพสตรี ด้วยค่ะ 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
เอาประเด็นเร่ืองสุภาพสตรี แต่มันก็สุภาพสตรีหลายคนในห้องนี้ 
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ดิฉันขอใช้สิทธิพาดพิง สุภาพสตรี 
ท่านนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วว่าหมายถึงดิฉันนะคะ การท่ีดิฉันพูดพาดพิงในเรื่องประเด็น  
ท่ีผู้สมัคร ส.ส. พรรคเสรีรวมไทยนี่ขนยาไอซ์ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม มูลค่า ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ไม่เกี่ยวข้องกับญัตติในวันนี้ เป็นข้อเท็จจริง แต่ในเรื่องของการหักเงินเดือนดิฉันไม่ใช่ 
ข้อเท็จจริงเลย และท้ัง ๒ เร่ืองนี้ไม่เกี่ยวกับญัตติในวันนี้ค่ะท่านประธาน และมันไม่เกี่ยวข้อง 
 
 



๑๗๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ             ดวงใจ ๗๒/๒ 
 
กับการท่ีดิฉันเป็นสุภาพสตรีในรัฐสภา ท างานอย่างเต็มท่ีให้กับพี่น้องประชาชน ปวงชน 
ชาวไทย และได้รับการเลือกตั้งชนะขาดกระจุยเลยนะคะ ชนะท่ี ๒  ๑๗,๐๐๐ คะแนนนะคะ 
เป็นท่ียอมรับของพี่น้องในพื้นท่ีของดิฉัน การพูดอย่างนี้ดิฉันเสียหาย จึงขออนุญาตใช้สิทธิ
พาดพิงนะคะว่า พลเอก ประยุทธ์จะมาใช้คนอย่างดิฉันท างาน ดิฉันท างานให้กับพี่น้อง
ประชาชนชาวไทยค่ะ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  พอได้ความ 
แล้วครับ ชี้แจงชัดเจนแล้วนะครับ  
  นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ขอบคุณค่ะ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ต่อไป 
ท่านนายกรัฐมนตรีขอชี้แจงต่อสภานะครับ เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ  
   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานรัฐสภา ประธานสภาท่ีเคารพนะครับ 
ตลอดจนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เราก็ใช้เวลาค่อนวันมาแล้วนะครับ ก็รับฟังหลายเรื่องมา 
ผมก็ถือโอกาสตอบชี้แจงในบางประเด็นก่อนนะครับ เมื่อสักครู่นี้ก็จะมีสมาชิกท่านก็ให้ผม  
ลองหลับตาดูแล้วมันจะมืด ผมก็หลับดูมันก็มืดจริง ๆ นะครับ แต่พอลืมตาขึ้นมันก็สว่าง 
เหมือนเดิม คือพูดมันไม่รู้เพื่ออะไรผมก็ ไม่เข้าใจนะ หลับมาก ๆ ก็เวียนหัว หัวท่ิมอีก  
ทุกอย่างมันเปิดเผยได้อยู่แล้ว ทุกอย่างมีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมได้อยู่แล้ว แต่กล่าวอ้าง
ว่าใครผิดใครถูก โน่นไปกระบวนการยุติธรรมโน่น ไปฟ้องร้องนะครับ แล้วก็ต่อสู้คดีกันไป  
พูดในสภามันก็เป็นแบบนี้ พูดได้ตลอดทุกเรื่อง เพราะมันมีผลกระทบกับคนหลาย ๆ คน
หลาย ๆ พรรคด้วย อันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ  
  เรื่องแรกท่ีผมอยากจะชี้แจงก็คือเรื่องบัญชีทรัพย์สินของผม ผมเป็น
นายกรัฐมนตรีมา ๖ ปีแล้วกระมัง ๖ ปี ผมรู้ว่ากติกากฎหมายเขาว่าอย่างไร ผมแจ้งไปแล้ว
นะครับ และแจ้งเพิ่มเติมไปแล้วครั้งท่ี ๒ แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเปิดเผยเมื่อไร กรุณาดู
กฎหมายด้วยแล้วกัน อย่าพาลว่าผมไปให้เขาแก้กฎหมายอีก ไม่เกี่ยวกับผมเลย ทุกเรื่อง 
ผมก้าวล่วงไม่ได้  
 



๑๗๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ             ดวงใจ ๗๒/๓ 
 
  เรื่องท่ี ๒ เรื่องกรณีเรียกรับประโยชน์ มีคนอ้างอิง มีจากในโทรทัศน์ คือ
ข้อมูลเหล่านี้เรียกว่าข้อมูลดิบ เพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาหลักฐาน วัตถุพยาน พยานบุคคล  
เข้าสู่กระบวนการฟ้องร้อง ถ้าอย่างนั้นท่านไปนอกสภานี้อีก ไปฟ้องข้างนอก เขาได้สู้กัน 
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับ เพราะฉะนั้นการเอามาจากสื่อบ้างอะไรบ้าง ผมคิดว่ามันเป็น 
ข้อมูล จะใช่หรือไม่ใช่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละ แต่ผมยืนยันว่าผมไม่ได้ท าอะไรสักอย่าง  
เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าท่ีผมพูดจริง ๆ มันคืออะไรนะครับ ผมพอดีเก็บไว้บ้าง เรื่องการบริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด (COVID)  เรื่องประเด็นเปิดบ่อนการพนัน เล่นพนันออนไลน์ 
(Online) อันนี้ก็เป็นสิ่งท่ีท่านกล่าวหาผม ผมก็กราบเรียนว่าสิ่ง ท่ีกระผมท าในฐานะ
นายกรัฐมนตรีนั้นเป็นกรณีตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับข้อกล่าวหาข้างต้น ในฐานะบุคคล
ธรรมดาผมเองนั้นไม่นิยมชมชอบในเรื่องการพนันขันต่อไม่ว่าจะในรูปแบบใดนะครับ  
เพราะทราบดีว่าการพนันนั้นเป็นเรื่องท่ีขัดต่อศีลธรรมอันดีในเวลานี้นะครับ ขัดต่อหลัก
ศาสนา เป็นท่ีต้องห้ามตามกฎหมาย แล้วก็การตกเป็นทาสของการพนันนั้นไม่ว่าจะ 
รูปแบบใดมันจะก่อให้เกิดความเสี่ยง ความเสื่อมนะครับ โจรปล้น ๑๐ ครั้งยังเหลือบ้าน 
ไฟไหม้บ้าน ๑๐ ครั้งยังเหลือท่ีดิน เสียพนันคร้ังเดียวอาจจะไม่เหลืออะไรสักอย่าง ------------ 
 
                  - ๗๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วิชชุดา ๗๓/๑ 
 
เพราะฉะนั้นกระผมทราบดีว่าการพนันนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องก าจัดให้หมดสิ้นไป ได้มีการสั่งการ
อยู่เสมอ ก ากับ ดูแล ติดตาม ให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเข้มงวดกวดขัน
ไม่ให้มีการเล่นการพนันในท้องท่ีท่ีรับผิดชอบ ไม่ต้องการให้ประชาชนหลงใหลมัวเมา 
ในการพนัน ถ้าจับบ่อนการพนันในพื้นท่ีใดได้เจ้าหน้าท่ีต ารวจผู้รับผิดชอบพื้นท่ีนั้นจะต้อง
รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19)  
ผมได้มอบนโยบายสั่งการให้ผู้บัญชาการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรงนั้นได้ด าเนินการอย่างเข้มงวด เพราะการรวมตัวของการเล่นการพนันในบ่อนนั้น 
ก็จะยิ่งท าให้เกิดปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด (COVID) เป็นการแพร่ระบาด 
เป็นกลุ่มก้อนได้ง่าย ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมานั้นก็สามารถจับกุมบ่อนการพนันในพื้นท่ีได้ 
เป็นจ านวนมาก และได้มีการสอบข้อเท็จจริง มีค าสั่งย้ายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับ
รองผู้บัญชาการไปถึงผู้ก ากับการไปแล้ว จ านวน ๕๑ ราย รวมท้ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่าได้รู้เห็นเป็นใจหรือปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันในพื้นท่ี
หรือไม่ ซึ่งอันนี้ผมให้นโยบายไปแล้วว่าหากตรวจสอบพบและมีความเกี่ ยวข้องจริง 
ต้องลงโทษสถานหนัก ในกรณีรู้เห็นเป็นใจ ได้รับผลประโยชน์หรือปล่อยปละละเลย  
ให้มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการพนันนะครับ ตัวผมเองนั้นผมก็เชื่อมั่นว่าทุกรัฐบาล 
โดยสุจริตนะครับ ท่ีผ่านมาก็มีนโยบายการกวาดล้างการพนันเช่นเดียวกัน แต่การจัดการ
บ่อนการพนันนั้นก็อย่างท่ีท่านสมาชิกเมื่อสักครู่กล่าวแล้วว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ในอดีตท่ีท่าน
ท ามาท่านก็ต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด ท่านก็บอกว่าใช้คนไม่กี่คน ใช้ลูกน้องไม่กี่คน 
ไม่จ าเป็นจะต้องไปท าเอง แต่ผมก็เห็นเหมือนกับท่านก็ก ากับทุกอันเหมือนกันนั่นละ และวันนี้
ลูกน้องของท่านท่ีท างานด้วยวันนี้ก็เป็นใหญ่เป็นโตในส านักงานต ารวจแห่งชาติหลายคนแล้ว 
ผมคิดว่าเขาก็คงใช้วิธีการท่ีท่านเคยท ามา เป็นพี่สอนน้องเขามาอย่างไรเขาก็ท าตามนั้นละครับ 
วันนี้เขาก็ปรับเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มันดียิ่งขึ้น ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะการพนันออนไลน์ 
(Online) อะไรต่าง ๆ วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องหาวิธีการนะครับ ผมไม่โทษกันไป
กันมานะ ผมก็เชื่อมั่นสุจริตนะครับว่าทุกรัฐบาลก็พยายามจะท ากันอย่างเต็มท่ีนะครับ 
แต่ปัจจุบันนั้นการพนัน การกระท าความผิดก็สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น วันนี้ผมได้ให้นโยบาย
ไปว่าไม่ใช่ไปจับเฉพาะ ผมก็สงสัยมันจับได้เฉพาะอ้ายคนเล่น วันนี้จับคนอยู่เบื้องหลังด้วย 
  



๑๗๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วิชชุดา ๗๓/๒ 
 
นายทุนด้วย จับรายท่ี ๑ ท่ีกล่าวชื่อไปเมื่อสักครู่ก็สอบไปเจอรายท่ี ๒ รายท่ี ๓ รายท่ี ๔  
ก็เจอเครือข่ายก็เล่นมันท้ังเครือข่ายละครับ เพราะฉะนั้นผมไม่มีผลประโยชน์อะไรผมก็จับเขา
ได้หมด เพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าผมได้รับผลประโยชน์ก็ไปฟ้องร้องมาว่ามันจริงหรือไม่จริง 
ไม่จริงผมก็สู้ข้างนอกนะครับ อันนี้ก็อย่าหมิ่นประมาทกันก็แล้วกันนะครับ ในส่วนตรงนี ้
ถ้าผมไม่เอาจริงแล้วผมจะตั้งท าไมครับ กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี ซึ่งให้รับผิดชอบภารกิจโดยเฉพาะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
และทุกอย่างมันพัฒนาไปหมดแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นผมยืนยันได้ว่ารัฐบาลได้เข้มงวด 
กับการกวาดล้างการพนันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะออนไลน์ (Online) หรือออฟไลน์ (Offline) 
ไม่ได้มีการปล่อยปละละเลยอย่างท่ีมีการกล่าวหา สถิติการจับกุมการกระท าความผิด พ.ร.บ. 
การพนันช่วง ๓ ปีท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๓ มีการจับกุมอยู่ ท่ีประมาณ 
๓๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ คดี มีผู้ต้องหา ๗๔,๐๐๐-๙๘,๐๐๐ คนนะครับ แล้วอาจจะมากกว่านี้อีก
ถ้ามันสอบสวนทวนพยานกันไปต่อเช่ือมโยงก็จับมาอีก ก็ไปสู้คดีกันไป เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้
หลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องง่าย เราอาจจะกล่าวหาว่าใครกระท าหรือไม่กระท า ใครรับ
ประโยชน์ ใครเป็นเจ้าของบ่อน รวยจากบ่อน จากท่ีท่ีผิดกฎหมาย แต่ท้ังหมดนั้นในเมื่อเรา
เป็นนิติรัฐเราต้องใช้อ านาจทางกฎหมายนะครับ จะไปข่มขู่ ข่มเหงอะไรอย่างเช่นกล่าว  
เมื่อสักครู่มันก็อาจจะไม่เหมาะสมกับเจ้าพ่งเจ้าพ่ออะไรก็แล้วแต่ อันนี้ไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน
แล้วผมคิดว่าท าอะไรต่าง ๆ ก็ต้องระวังนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ให้ได้อย่างปราศจาก
ข้อสงสัย ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระท าความผิดจริงก็จะลงโทษได้นะครับ การปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เจ้าหน้าท่ีพนักงานฝ่ายปกครองต้องรอบคอบ มีพยาน พยานบุคคล 
พยานหลักฐาน ผมคิดว่าท่ีจับมาหลัง ๆ มีหลักฐานครบถ้วนนะครับ ก็ด าเนินการต่อไป  
มีอยู่หลายคดีท่ีเกี่ยวข้องกับตอนนี้ ท่ีท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่ก็มีท้ังในเรื่องของบ่อนพนัน  
ในพื้นท่ีจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ บ่อนลอยฟ้ากรุงเทพฯ บ่อนไฮโล
พาณิชย์ธน บ่อนแจ้งวัฒนะ บ่อนบางบัวทอง บ่อนไก่ชนทุ่งเหลี่ยง การพนันออนไลน์ (Online) 
การจับกุมเสี่ยโป้ ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๔/๑ 
 



๑๗๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          วันทนา ๗๔/๑ 
 
ผลการสอบสวนคดีบ่อนพระราม ๓ การรับส่วยเอื้อผลประโยชน์บ่อนการพนัน ท่านบอกว่า
ท าไมมันมาจับตอนนี้ หลังจากท่ีผมประกาศไปแล้วว่าทุกคนต้องร่วมมือ ทุกคนต้องท างาน
ช่วยรัฐบาล ให้แจ้งหลักฐาน แจ้งข้อมูล เปิดช่องเว็บไซต์ (Website) เข้ามาถึงนายกรัฐมนตรี
โดยตรง ผมก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็น าสู่การจับกุมนะครับ มันไม่ง่ายนักหรอก ผมคิดว่าวันนี้ 
โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้ว อะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมด แต่เราก็ต้องยืนยันเจตนารมณ์ว่า
เราต้องปราบให้ได้ ตราบใดท่ียังไม่มีบ่อนถูกกฎหมาย ผมก็เห็นว่าท่านก็ศึกษาอยู่นะครับ  
ก็เป็นเรื่องของท่าน วันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระท าความผิดกรณี
สถานท่ีการเล่นการพนัน ท่ีท าให้เกิดการแพร่ระบาดและมีหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
มีการตั้งคณะกรรมการซึ่งก ากับดูแลโดยผมและท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับ วันนี้ก็ได้มี
การจับกุมด าเนินคดีผู้ต้องสงสัยกับบ่อนพนันในพื้นท่ีภาคตะวันออกแล้ว ยืนยันทุกภาคจะถูก
ตรวจสอบท้ังหมดนะครับ ไม่ว่าจะผู้กระท าผิดกฎหมาย ผู้รับประโยชน์ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
แล้วใครท่ีกล่าวหาว่าผมรับผลประโยชน์ ผมยืนยัน บาทเดียวผมก็ไม่เกี่ยวข้อง เงินชั่ว ๆ ไม่รับ 
รับแต่สิทธิประโยชน์ของผมตามกฎหมายเท่านั้นนะครับ ทุกท่านท่ีรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรรดา ส.ส. ผู้ทรงเกียรติ ท่านเป็นฐานะข้าราชการการเมืองเหมือนกัน เมื่อท่านรู้ ท่านต้อง
แจ้งความ ท่านปล่อยปละละเลยไม่ได้ ท่านมาพูดทีหลังไม่ได้ ท่านต้องแจ้งความนั่นละคือการ
ท่ีเราจะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหานี้ ทุกเร่ืองต้องร่วมมือกันท้ังหมดนะครับ  
   ในส่วนของค าพูดในสื่อ ค าพูดท่ีเขากล่าวอ้างมา ต ารวจพูด อะไรพูด 
ผมยืนยันว่าผมไม่ได้พูดกับเขา เพราะฉะนั้นคนจะพูดอะไรก็ได้ อันนั้นเพราะฉะนั้น  
ก็ไปสอบสวนดูความกัน หาข้อเท็จจริงกันไปก็ไปนอกสภาโน่น เขาจะได้ชี้แจงได้นะครับ  
   เรื่องสุดท้าย ตอนช่วงนี้ก่อนท่ีผมจะให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคมนาคม  
ได้ชี้แจงเรื่องโฮปเวลล์ (Hopewell) แล้วกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงในเรื่องของ 
การไปเยี่ยมเยือนต่างประเทศที่ว่าไม่มีใครรับผมเลยอะไรท านองนี้ หรือในเรื่องของโฮปเวลล ์
(Hopewell) มันเป็นมาอย่างไร คือพูดไปพูดมาแล้วมันจะกลายเป็นว่าไม่เข้าใจกันไปเสียอีก 
  
 
 
 



๑๗๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          วันทนา ๗๔/๒ 
 
  ผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับ ขออนุญาตเปิดนิดเดียวครับ เมื่อสักครู่ท่ีพูดว่า 
๑๐๐ นายกรัฐมนตรีแก้ไขไม่ได้ ท่านตัดตอนไปวรรคเดียวเอง แต่เปิดให้ฟังแล้ว จะเชื่อถือ  
ท่ีท่านพูดไปเมื่อสักครู่หรือไม่ เพราะฉะนั้นการท่ีจะพูดอะไรต่อไปจากนี้มันน่าเชื่อถือหรือไม่  
ฟังนะครับ  
   (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เปิดภาพและเสียงจากเคร่ืองมือสื่อสาร) 
   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  บิดเบือนไหมครับ เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ หลาย ๆ อย่างท่ีถูกบิดเบือน 
ตัดต่อค าพูดของผม กิริยาของผมไปใส่ในท่ีมันดูไม่ดี โอเค (OK) นะครับ ลืมตาพูดแล้ว  
ทุกอย่างมันก็ค่อยเปิดไปเรื่อย วันนี้ก็อยากจะบอกว่ายินดีได้มาสภาวันนี้คิดถึงนะครับ  
ไม่ได้หวาดกลัวอะไรท้ังสิ้น คิดถึง มันเป็นโอกาสท่ีดีที่เรา ๒ ฝ่ายจะได้มาร่วมมือกันในการท า
เพื่อประเทศชาติและประชาชนของเรา ถึงแม้ว่าท่านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรก็ตาม  
ผมก็พร้อมจะชี้แจงในข้อเท็จจริง ก็อยากฝากกราบเรียนไปยังประชาชนท่ีอยู่ทางบ้านด้วย 
กรุณาฟังแล้วคิด แต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านต้องตัดสินใจของท่านนะครับ เพราะฉะนั้น 
ต้องเชื่ออย่างมีเหตุผล เขาบอกว่าถ้าไม่ฟังมันก็ไม่ได้ ถ้าเชื่อทุกอย่างมันก็ไม่ดี เพราะฉะนั้น 
ก็ต้องฟังแล้วกันว่าฝ่ายใดจะมีข้อมูลท่ีชัดเจน อะไรท่ีเป็นความก้าวหน้า อะไรท่ีเป็นปัญหา 
อะไรท่ีเป็นอุปสรรค อะไรท่ีเราต้องแก้ไข ผมคิดว่ารัฐบาลของเรา ครม. ของเรา รัฐมนตรี 
ของเราซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ รัฐบาล ผมเองนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านต้องเข้าใจว่าการเป็น
นายกรัฐมนตรีนั้นเขาท างานอย่างไร หลาย ๆ ท่านพูดมาเหมือนท่านก็ไม่รู้ว่าต้องท างาน
อย่างไร --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

           - ๗๕/๑ 
 
 
 

 
 
 



๑๘๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ    เพทาย ๗๕/๑ 
 
ท่านลองไปเปิดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนายกรัฐมนตรีมีอ านาจตรงไหน ท าอะไรได้บ้าง 
ต้องปฏิบัติตามระเบียบอะไรบ้าง ทุกอย่างมีข้อก าหนดท้ังหมด ผมไม่เคยท าท่ีมันออกนอก
กรอบตรงนี้เพราะผมระมัดระวังอย่างท่ีสุดในการท างาน ผมเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ผมเป็น  
ผู้แสดงวิสัยทัศน์ แล้วมอบหมายให้หน่วยงานระดับส่วนกลาง ท้ังในส่วนของรัฐบาล ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นไปด าเนินการ แล้วก็ติดตามก ากับดูแล เร่งรัดแก้ปัญหาให้เขา  
แต่สิ่งท่ีด าเนินการนั้นจะต้องเอานโยบายผมนั้นไปแปลงสู่การขับเคลื่อน เสร็จแล้วก็น าส่ง 
ไปหน่วยงานท่ีต้องปฏิบัติคือหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชนข้างล่าง ฉะนั้นทุกคนจะมี 
ความรับผิดชอบตามล าดับชั้นลงไป ผมก็ได้มีการสั่งการ มีการเน้นย้ าการทุจริต การผิดกฎหมาย 
การใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า ย้ าตลอดครับไม่เคยละเว้น ไม่เคยปล่อยอะไรผ่านไปง่าย ๆ อยู่แล้ว 
หลายอย่างท่านอาจจะบอกว่าไม่ตรง ๆ โครงการลงไว้ไม่ตรงประชาชน อาจจะมีปัญหาอยู่
พอสมควรเพราะผมเห็นแล้วว่าให้เขาทบทวนโครงการเสนอขึ้นมา บางโครงการเสนอขึ้นมา
มันไม่มีพื้นที่ในการท าแต่อยากได้ ผมคงไม่พูดถึงของใคร เป็นท่ีของวัดบ้างอะไรบ้างก็ให้ไม่ได้
โครงการท่ีผ่านมาทุกงบประมาณท่ีลงมาสมัยรัฐบาลผมให้ทุกจังหวัดมากขึ้นกว่าเดิม ข้อมูล 
จปฐ. ผมเป็นคนน ามาใช้ตลอดไปตลอดมา แล้ววันนี้ให้ท าบิ๊กดาต้า (Big Data) เพิ่มเติม
เพิ่มเติมอีกให้ทันสมัย จะเห็นได้ว่ารัฐบาลพูดตลอดว่าจังหวัดใดท่ีอยู่ท้ายตาราง กลางตาราง 
บนตาราง เพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณจะต้องสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน เกิดธุรกิจใหม่ 
เกิดอะไรต่าง ๆ เพื่อให้คนข้างล่างเขาเข้มแข็ง ท่านจะรังเกียจซึ่งกันและกันไม่ได้ ข้างบน  
ตรงกลาง ข้างล่าง มันอยู่ในห่วงโซ่เดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการลงทุนมันไปไม่ได้ท้ังหมด
หรอกครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนท่ีมีรายได้น้อยแล้วเผอิญเผชิญ
ปัญหาโควิด (COVID) เข้าไปด้วย ผมเห็นใจ ผมเข้าใจประชาชนจริง ๆ นะครับ ผมเป็น
ผู้บังคับบัญชาทหารมาก่อนผมรักลูกน้องผมทุกคน วันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็รักคนไทย
ท้ัง ๖๗ ล้านคน ไม่ว่าใครจะไม่รักผมก็ตามผมก็รักท่าน เพราะท่านอยู่บนแผ่นดินไทยท่ีรักยิ่ง
ของพวกเรา เกิดมาท าอาชีพมาแล้วตายบนแผ่นดินนี้ นั่นคือคนไทย ขอบคุณครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง ได้ขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
 
 



๑๘๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ    เพทาย ๗๕/๒ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง )  :  เชิญ 
ท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยาม   
  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรตินะครับ ผมขออนุญาตที่
จะตอบประเด็นซึ่งเมื่อเช้าขออนุญาตเอ่ยนามท่านสุทิน คลังแสง ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับ
เร่ืองของโครงการโฮปเวลล์ (Hopewell) ผมต้องเรียนว่าโครงการโฮปเวลล์ (Hopewell) นั้น
เป็นโครงการท่ีมีการด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ แล้วก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิก 
ในปี ๒๕๔๑ เรื่องนี้จากข้อห่วงใยของท่านสมาชิกท่ีว่าเราก าลังสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 
ซึ่ งอาจจะเป็นค่าโง่ ท่ีมากกว่า ท่ีค าวินิจฉัยของศาลปกครองได้วินิจฉัยออกมาเมื่อ 
เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๒ ผมขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านประธานสภาไปสู่ท่านสมาชิกว่า
เรื่องนี้ผมได้ศึกษาข้อกฎหมายแล้วก็ได้น าความกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเพื่อให้
วินิจฉัยในการท่ีจะออกค าสั่งในการท่ีจะหาตัวผู้ท่ีกระท าความผิดละเมิด ซึ่ง เรื่องนี้ได้มี 
การออกค าสั่งไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมา ถามว่าท าไมจึงเพิ่งเริ่มหา
ตัวผู้กระท าผิดความละเมิด ก็ต้องเรียนว่าทางกระทรวงคมนาคมเองพยายามท่ีจะต่อสู้เรื่องนี้
อย่างท่ีท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านสุทิน คลังแสง ได้กรุณาบอกไปเมื่ อเช้าแล้วว่า
หลังจากมีค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดแล้วกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการท่ีจะน าเรื่องนี้  
ยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเพ่ือวินิจฉัยข้อสงสัย ข้อกฎหมายของกระทรวงคมนาคม
เพื่อน าไปให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย ซึ่งถ้ามีการวินิจฉัยท่ีสามารถท่ีจะน ามาใช้เป็นประโยชน์
ในการท่ีจะรื้อฟื้นคดีใหม่ ก็จะเป็นประโยชน์ในการท่ีเราไม่ต้องด าเนินการ  
 
                 - ๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   นฤมล ๗๖/๑ 
 
  ส่วนในเรื่องของการหาตัวผู้กระท าผิดฐานละเมิดนี่นะครับ ก็ต้องเรียนว่า 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีนั้น มาตรา ๑๐ วรรคสอง  
ได้บัญญัติไว้อย่างนี้ครับว่า สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีท้ังสองประการ 
ตามวรรคหนึ่ง  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ)  
  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)  :  ให้มีก าหนด
อายุความสองปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าท่ี อันนี้ก็หมายความ
ว่าจะต้องท าท้ัง ๒ อย่างนะครับ ขณะนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยแล้วนะครับว่ามีการละเมิด
เกิดขึ้น ก็เป็นหน้าท่ีของกระทรวงคมนาคมท่ีจะต้องมีการออกค าสั่งในการตั้งคณะกรรมการ
เพื่อท่ีจะหาตัวเจ้าหน้าท่ี ซึ่งเป็นผู้ท่ีท าให้เกิดความละเมิดบุคคล ซึ่งองค์ประกอบ ๒ อย่างนี้ 
ถ้าครบแล้วจึงจะนับอายุความ ๒ ปี แต่ในกรณีนี้ถ้าคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
ความละเมิดนั้นไม่ได้มีเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้อง ก็เป็นหน้าท่ีของกระทรวงคมนาคมจะต้องรายงาน
ไปท่ีกระทรวงการคลัง เพื่อให้กระทรวงการคลังได้วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง ถ้ากระทรวงการคลัง
วินิจฉัยว่ามีผู้ท่ีจะต้องรับผิดก็กระทรวงคมนาคมก็จะต้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
เพื่อด าเนินการในการท่ีด าเนินคดีภายใน ๑ ปี เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ซึ่งเป็นข้อกังวลของ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตเอ่ยนามท่านคือท่านสุทิน คลังแสง ไม่ต้องกังวลครับ  
เพราะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก าชับกระทรวงคมนาคม  
ให้ด าเนินการเรื่องนี้ภายใต้ระเบียบกฎหมาย อะไรท่ีถูกก็จะต้องถูกครับ อะไรท่ีผิดก็จะต้องผิด 
ไม่มีวันท่ีรัฐบาลนี้โดยการน าของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะท าถูกให้เป็นผิด และผิดให้เป็นถูกครับ 
ขอบพระคุณครับ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ท่านรัฐมนตรีดอน เอาเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรองท่านนายกรัฐมนตรี 
ท่ีต่างประเทศนะครับ เพราะท่านไม่มีรายชื่อถูกอภิปรายพูดในประเด็นเดียว ท่านพิสิฐ  
มีอะไรครับ 
 
 
 



๑๘๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   นฤมล ๗๖/๒ 
 
  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ 
ขออภัยครับท่ีต้องขอแก้ในประเด็นท่ีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวนะครับ
ว่าเป็นมติ ครม. เมื่อปี ๒๕๔๑ ผมได้เปิดในยูทูบ (YouTube) เป็นมติ ครม. เมื่อวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ปี ๒๕๔๐ ครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ  
เชิญท่านรัฐมนตรีดอนต่อครับ  
  นายดอน ปรมัตถ์วินัย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)  :  
ขอบพระคุณครับท่านประธานครับ ค าถามท่ีถามท่านนายกรัฐมนตรีและท่านขอให้ 
ผมตอบแทน คือการยอมรับจากต่างประเทศท่ีผู้ถามได้กล่าวในลักษณะว่าไม่มีเลยนะครับ  
ก็ขออนุญาตตอบแทนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าถ้าไม่มีเลยอยู่มาไม่ได้ถึง ๖ ปีจนวันนี้
หรอกครับ ท้ัง ๖ ปีนี้การสัมผัสกับต่างประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีมีหลากหลายมาก 
หลัก ๆ ก็มีเรื่องขอเปิดประตูให้ท่านไปเยือน แล้วเราเปิดประตูบ้านให้เขามาหา ๒ หลักใหญ่นั้น 
๒๗ ประเทศด้วยกันท่ีเขาเปิดประตูให้ท่านไป แล้วท่านไป ๗๐ กว่าครั้ง ในแต่ละครั้งท่ีไปนี่
เป็นการไปเยือนเป็นทางการ เป็นการเยือนในลักษณะไปเวิร์กกิงวิสิต (Working visit)  
คือไปท างาน เป็นการไปประชุมระหว่างประเทศและเป็นการไปเยือนตามท่ีเชิญมาเป็นกรณี
พิเศษนะครับ ท้ังหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องมีกองเกียรติยศอย่างท่ีท่านผู้ถามได้อ้าง 
เป็นประเด็นขึ้นมา การไปเยือนนั้นไม่ได้ดูที่กองเกียรติยศก็อยู่ท่ีพิธีการทูตของแต่ละประเทศ
ว่าจะให้กันแค่ไหนอย่างไร แต่มีครับ กองเกียรติยศมีอยู่หลาย ๆ ประเทศด้วยกัน ------------- 
 
                                                                                                    - ๗๗/๑ 
 

 
 
 
 
 



๑๘๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    จีรนุช ๗๗/๑ 
 
แต่องค์ประกอบส าคัญท่ีจะก าหนดว่าเป็นการให้การต้อนรับก็คือขบวนรถน า คอนวอย 
(Convoy) รปภ. และเจ้าหน้าท่ีประสานงาน ท้ังหมดครบองค์ประกอบหมดทุกครั้งไป 
ในการมาเยือนของท่านนายกรัฐมนตรี ในการมาร่วมประชุมท่ีประเทศไทยนั้นก็เป็น  
อีกด้านหนึ่งนะครับ ไม่ใช่แค่เพียงแต่เราออกไป แต่ว่าเราเชิญให้เขามาเป็นการประชุม 
ส าคัญ ๆ ๕ ครั้ง ในระดับผู้น าก็มากันมากมาย มีท้ังประธานาธิบดี มีท้ังนายกรัฐมนตรี  
แต่ท่ีมากกว่านั้นก็คือระดับรัฐมนตรีมีหลายร้อยครั้ง ตลอด ๖ ปีท่ีผ่านมา และในระดับ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสมีร่วมเป็นพันครั้งนะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นการยอมรับเรื่องของการต่างประเทศ
ท่ีท่านมีอยู่ ท้ังหมดท่ีได้กล่าวไปต้องมีพื้นฐานส าคัญอันหนึ่งคือค าเชิญ การไปต้องมีค าเชิญ 
เพราะฉะนั้นไม่ได้ไปอย่างท่ีอยากจะไปกันเอง หรืออยากไปเราก็ไปได้ มีการเชิญท่ีเป็นหลัก
เป็นฐาน ในเรื่องของกองเกียรติยศท้ังหมดอาจจะมีเห็นในภาพนะครับ รวมถึงท่ีฝรั่งเศส 
ประธานาธิบดีแอมานุแอล มาครง ก็จัดกองเกียรติยศให้ นั่นจีน เป็นต้น ส าหรับหลายอย่าง 
ท่ีได้เกิดขึ้นท้ังไปเยือนและเขามาเยือนเรานี่ไม่ใช่ประเทศเล็ก ๆ นะครับ ประเทศระดับโลก
อย่างท่ีเราไปเยือนก็มีท้ังสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีทรัมป์ เมื่อยุคท่ีท่านทรัมป์เป็นประธานาธิบดี 
อังกฤษก็พบเทรีซา เมย์ เยอรมนีก็อังเกลา แมร์เคิล ฝรั่งเศสก็แอมานุแอล มาครง ประเทศ
ใหญ่ ๆ ในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่เป็นระดับประมุขนะครับ เป็นต้นว่าประธานาธิบดีจีน 
นายกรัฐมนตรีจีน นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เป็นต้น ในแง่ของการเยือน
ท้ังหมด มีสิ่งหนึ่งท่ีตามมานะครับ ในแง่ของการยอมรับก็คือวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ปี ๒๕๖๐ 
สหภาพยุโรปก็ได้ออกแถลงการณ์ปรับความสัมพันธ์กับประเทศไทยเป็นปกตินั่นก็คือ 
การยอมรับ เป็นการยอมรับของ ๒๘ ประเทศ ของสหภาพยุโรป ท่ีน่าสนใจไปกว่านั้น 
แต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในความสนใจของพวกเรา คนพุทธศาสนิกชนเท่ากับคริสต์ศาสนิกชน  
ท่ีโป๊บ พระสันตะปาปาฟรานซิสเลือกประเทศไทยมาเยือนเมื่อพฤศจิกายนปีท่ีแล้ว ท้ังหมดนี้ 
ขออนุญาตกล่าวว่าเป็นการรวมเบ็ดเสร็จถึงความส าเร็จอย่างหนึ่งทางด้านการต่างประเทศ  
ท่ีได้รับจากนานาประเทศนะครับ และนอกจากการเยือนและเปิดประตูบ้านให้เขา ยังมีเรื่อง
ของแรงกิง (Ranking) ต่าง ๆ คือการยอมรับผลงานของรัฐบาล ของนายกรัฐมนตรี 
ท่ีสื่อต่างประเทศได้รวบรวมไว้ รวมไปถึงสถาบันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก ไม่ว่าจะเป็น 
 
 



๑๘๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    จีรนุช ๗๗/๒ 
 
ยูเอส นิวส์ แอนด์ เวิลด์ รีพอร์ต (US News and World Report) หรือ เวิลด์ อีโคโนมิค 
ฟอรัม (World Economic Forum) บลูมเบิร์ก (Bloomberg) จอนส์ ฮอปกินส์ (Johns 
Hopkins) โลวี อินสทิทิวต์ (Lowy Institute) ของซิดนีย์ ออสเตรเลีย ถ้าจะยกเป็นตัวอย่างก็
สามารถจะกล่าวได้ถึงกรณีของบลูมเบิร์ก (Bloomberg) ก็พูดถึงประเทศไทยในฐานะท่ีเป็น
ประเทศท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็น สตารต์อปั (Start up) ของการท าธุรกิจท่ีดีท่ีสุดของ ๘๐ ประเทศ
ท่ีเขาท าเซอร์เวย์ (Survey) เป็นท่ี ๑ อันนี้เป็นรายงานล่าสุดนะครับ บลูมเบิร์ก (Bloomberg) 
ก็ยังมีอีกกรอบหนึ่งซึ่งเป็นกรอบท่ีอาจจะฟังดู หลายประเทศอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับ  
ถือว่าเป็นประเทศท่ีมีความทุกข์ยากน้อยท่ีสุดก็เช่นเดียวกัน ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ
เป็นประเทศท่ีมีความทุกข์ยากน้อยท่ีสุด ก็คือเป็นประเทศท่ีประหนึ่งว่ามีความสุขมากท่ีสุด
นั่นเอง จาก ๖๐ ประเทศท่ัวโลกท่ีเขาได้ท าเซอร์เวย์ (Survey) ไว้ บลูมเบิร์ก (Bloomberg)  
ก็เช่นกัน มีประสิทธิภาพทางด้านระบบสุขภาพท่ีดีเป็นอันดับ ๙ ของ ๕๗ ประเทศ  
โลวี อินสทิทิวต์ (Lowy Institute) ก็ให้เป็นอันดับ ๔ ของ ๙๘ ประเทศ อันนี้เป็นตัวอย่าง 
นะครับ และยังมีอีกมาก ขอเชิญดูได้ที่เว็บไซต์ (Website) ของกระทรวงการต่างประเทศ  
 มีอยู่อีกประเด็นเล็ก ๆ ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไปถึงในแง่การท างาน
ของท่านนะครับว่าท่านท างานอย่างไร ด้วยความระมัดระวังอย่างท่ีสุด เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศไทย หรือคนไทยท่ีท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าท่านรัก มีอยู่สิ่งหนึ่งท่ีท้ิงท้ายไว้เสมอ
เวลาท่ีให้เราท างานกันก็คือว่าการไปประชุมก็ดี ----------------------------------------------------- 
 
                 - ๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๗๘/๑ 
 
ไปท ากิจกรรมใดก็ตามจะต้องหาค าตอบให้ได้ว่าประชาชนได้อะไรจากกิจกรรมเหล่านั้น 
ผลประโยชน์ของประชาชนมีอะไรบ้าง นั่นคือเสมือนหนึ่งเป็นการบ้านหรือเป็นสิ่งท่ีเราจะต้อง
ค านึงถึงอยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งท่ีท่านระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือภาพพจน์ของคนไทย เวลาท่ีไป
ประชุมระหว่างประเทศมีกรอบเวลา ยกตัวอย่าง ๓ นาที หรือ ๕ นาที ไม่ให้เกิน ท่านไม่เคย
เกินนะครับ ผู้น าประเทศไทยไม่เคยถูกการกดออดไล่ให้หยุดพูดทุกอย่างจะภายในกรอบเวลา
นั้น ๆ นะครับ ขณะเดียวกันการนั่งฟังการประชุมไม่ลุก ไม่ไปไหนต่อไหน บางครั้งนั่งฟัง  
๕ ชั่วโมงต่อกันจนกระท่ังเราเองก็มีความรู้สึกว่าท่านต้องออกไปยืดเส้นยืดสายเสียแล้ว  
เราก็จะต้องชวนให้ท่านออก นั่งฟังรายการ ๕ ชั่วโมงนั่นท่ีปารีสไคเมตเชนจ์ (Climate 
change) เมื่อหลายปีท่ีแล้ว อันนี้ก็เป็นตัวอย่างท่ีอยากจะเรียนให้ท่านท้ังหลายทราบ  
เพราะปกติแล้วก็จะไม่มีใครมาน าเอาเกร็ดเหล่านี้เอามาพูดมาคุยกัน ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่านสุทิน 
มีอะไรครับ 
  นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผม 
สุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทยครับ ก็เป็นเพียง 
แต่ว่าจะขอความชัดเจนเพิ่มเติมนิดหนึ่งเท่านั้นละ เพราะว่าผมได้ถามไป ท่านรัฐมนตร ี
ก็ตอบมาก็ต้องขอบคุณท่าน 
  ประเด็นแรกคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผมท่ีพูดคุยถึงเรื่อง
โฮปเวลล์ (Hopewell) เมื่อสักครู่นี้ ท่านกรุณาชี้แจงว่าได้มีกระบวนการด าเนินการ 
หาผู้กระท าผิดทางละเมิด และท่านก็บอกว่าได้ลงนามแต่งตั้งเมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ตรงนี้ 
ท่ีผมถามว่าเวลามันทอดยาวมานาน แล้วท าไมถึงเป็นวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ แล้วมันก็จะหมด 
อายุความใน ๒ เดือนข้างหน้า ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ท าไมไม่ท า เพราะฉะนั้นการมาท า
ในช่วงนี้เราก็ตีความได้ว่าก็ก าลังจะอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ท าเพื่อจะได้ตอบในสภา อย่างไรก็ตาม
มันมีประเด็นหนึ่งท่ีเข้าใจอาจจะไม่ตรงกันก็คืออายุความ อายุความนี่ท่านรัฐมนตรีบอกว่า
จะต้องนับวันจากรู้ตัวผู้ละเมิดนะครับ แต่ว่าโดยความเข้าใจทางกฎหมายซึ่งผมได้ปรึกษาผู้รู้
หลายท่าน กฎหมายฉบับนี้เขาตีความนับเวลาอายุความเมื่อวันท่ีศาลพิพากษา ศาลปกครอง
สูงสุดชี้ขาดวันนัน้ละจะต้องรู้แล้วว่าคนละเมิดคือใคร คนท่ีสั่งปิด คนท่ีสั่งยกเลิกสัญญานั้นละ 
 



๑๘๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๗๘/๒ 
 
เพราะฉะนั้นอายุความก็จะนับวันนั้น ถ้านับวันนั้นก็มาจบเอาเดือนเมษายนเดือนหน้านี้  
ถ้าเป็นเช่นนั้นเราเพิ่งมาตั้งกรรมการขึ้นเมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ไม่กี่วันมานี้เอง มันก็บ่งบอกถึง
เจตนาหรือพิรุธ นั่นประการท่ี ๑ เพราะฉะนั้นความเข้าใจกฎหมายตีความข้อนี้อาจจะ
คลาดเคลื่อนไม่ตรงกันได้ ทีนี้กรณีของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านดอน ปรมัตถ์วินัย  
ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ช่วยชี้แจง คือการท่ีโลกยอมรับผู้น าเราก็ดีใจนะครับ เมื่อเช้าผม  
ก็บอกว่าผมจ าไม่ผิดน่าจะไม่มีใครตั้งกระบวนกองเกียรติยศต้อนรับ คือจ าไม่ผิด เพราะฉะนั้น
ท่านกรุณาย้ าความจ าว่าเอาละมีภาพแสดงว่าหลายประเทศต้อนรับ ซึ่งก็เป็นท่ีน่าสังเกตว่า
เป็นประเทศท่ีก็ยอมรับตรง ๆ ว่าศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจท่ีจะช่วยเราไม่ค่อยมีประเทศ
ท่ีว่านั้น แต่ประเทศท่ีเราหวังพึ่งพิงกันจริง ๆ ประเทศท่ีเราต้องพึ่งพาอาศัยการส่งออก 
การค้าขายนี่ดูเหมือนจะไม่พบในภาพ แต่อย่างไรก็ตามเร่ืองนี้ผมหยิบยกขึ้นมาเพ่ือท่ีจะผูกมัด
กับผลประโยชน์ท่ีประเทศจะได้ ผลประโยชน์ก็คือการค้าขายก็จะได้ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจีดีพี 
(GDP) ท่ีมันหายไป เพราะฉะนั้นการยอมรับ ไม่ยอมรับ ชี้วัดได้หลายอย่าง การได้ไป 
หรือเขามาอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดว่ายอมรับระดับสูงสุด แต่ผมอยากได้ผลบรรลุถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติว่าไปประเทศเหล่านั้นถ้าเขายอมรับจริง ยอมรับมาก การเจรจาตกลงค้าขาย
ผลประโยชน์ท่ีได้มามันก็ต้องได้ และแน่นอนท่ีสุดจุดหมายปลายทางท่ีจะต้องตอบก็คือจีดีพี 
(GDP) ๗๐ เปอร์ เซ็นต์ท า ไมมันไม่ โผล่  ค้ าขายท า ไมการส่ งออกติดลบมาตลอด  
นั่นก็หมายความว่าไปแล้วนี่โอเค (OK) เขาอาจจะรับ แต่ว่าการเจรจาการไม่ได้ผลอะไรขึ้นมา
ตรงนั้นเองคือตัวชี้วัดท่ีน่าจะต้องตีความ แล้วก็น่าท่ีจะต้องให้ความส าคัญมากกว่า  
ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านศักดิ์สยาม
จะตอบนะครับ 
  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผม ขออนุญาตท่ีจะตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา 
ผู้ทรงเกียรติคือท่านสุทิน คลังแสง เรื่องนี้หลังจากท่ีมีค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ปี ๒๕๖๒ ------------------------------------------------------------------ 
 
                 - ๗๙/๑ 



๑๘๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           กุลนิษฐ์ ๗๙/๑ 
 
เราก็มีการแต่งตั้งคณะท างานเจรจาเพื่อลดผลกระทบเรื่องนี้ขึ้นมา หลังจากมีค าวินิจฉัย 
ในเดือนเมษายนนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นเราก็มีการตั้งคณะท างานตรวจสอบและรวบรวม
พยานหลักฐานกรณีโฮปเวลล์ (Hopewell) ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีท่ี ๑๔๓/๒๕๖๒ 
ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความเสียหายของรัฐ ในโครงการระบบขนส่ งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร 
คดีโฮปเวลล์ (Hopewell) ตามค าสั่งกระทรวงคมนาคม ท่ี ๒๔๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ท้ัง ๓ คณะนี้ก็มีการตรวจสอบแล้วพบว่าโครงการนี้มีข้อเท็จจริง 
และข้อกฎหมายท่ีเป็นพิรุธ และอาจส่อไปในทางการกระท าทุจริตประพฤติมิชอบของ
ผู้เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเมือง หลังจากนั้นเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน  
ปี ๒๕๖๓ กระทรวงคมนาคมก็ได้มีหนังสือกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีโฮปเวลล์ (Hopewell) เมื่อ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทางส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นอ านาจของกระทรวงคมนาคม เนื่องจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยในปัจจุบันนี้ 
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีอ านาจในการท่ีจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้เอง เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ กระทรวงคมนาคมก็ได้สอบถามไปยังเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหารือ  
ในข้อกฎหมาย และประเด็นที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎีกามี หนั งสื อตอบกลับมา ท่ีกระทรวงคมนาคม  
และกระทรวงคมนาคมก็จึงได้มีค าสั่ งออกมาอย่างท่ีได้กราบเรียนต่อท่านประธานสภา 
ไปยังท่านสมาชิก  
   ส าหรับประเด็นในเรื่องข้อกฎหมาย เรื่องนี้ได้หารือกับทางส านักงาน
เลขาธิการกฤษฎีกาแล้วว่าในเรื่องของการท่ีจะดูในเรื่องของการนับอายุความนั้นจะต้องมี 
การด าเนินการในเรื่ององค์ประกอบท้ัง ๒ องค์ประกอบ คือรัฐรู้ว่ามีการละเมิดและต้องรู้ตัว
เจ้าหน้าท่ี ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ หลังจากท่ีแต่งตั้งแล้วได้แจ้ง
ค าสั่งท้ังหมดให้กับคณะกรรมการ แล้วได้มีการประชุมในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ท่ีก าลังจะถึง 
แล้วจะพยายามสรุปให้เร็วท่ีสุด เพราะว่าเรื่องนี้ มีผู้ เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมากนะครับ 
 



๑๘๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           กุลนิษฐ์ ๗๙/๒ 
 
ถ้าท่านมีข้อมูล มีข้อเท็จจริงท่ีจะเป็นประโยชน์กับคดีนี้ก็กรุณาส่งให้กระทรวงคมนาคม 
ด้วยครับ ขอบพระคุณครับ 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน 
รองนายกรัฐมนตรีวิษณุครับ เอาประเด็นเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับท่านนะครับ 
   นายวิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
ขออนุญาตเสริมประเด็นของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อความสมบูรณ์  
ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีหากว่าท่านรับฟังแล้วจะน าไปสู่การอภิปรายอย่างอื่นต่อไปก็ไม่เป็นปัญหา
อะไรนะครับ เพียงแต่ขอให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องเท่านั้นเอง  
   ประเด็นเรื่องโฮปเวลล์ (Hopewell) ประเด็นเรื่องอายุความ โฮปเวลล์ 
(Hopewell) นั้นเป็นอย่างท่ีท่านรัฐมนตรีได้กล่าวก็คือว่าเอกชนเขาฟ้องร้องรัฐ ศาลตัดสินนี่
รัฐแพ้ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน นั่นเป็นสิ่งท่ีรู้กัน แต่ประเด็นท่ีเกิดขึ้นก็คือ 
ท่านมีความข้องใจว่าเหตุใดจึงไม่ได้มีการด าเนินการตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อจะหา
ผู้รับผิดชอบทางฝ่ายรัฐ ขออนุญาตกราบเรียนว่าท่ีท่านได้เอ่ยถึงเรื่องอายุความ ๒ ปี แล้วก็
อีกไม่กี่วันจะครบ ๒ ปีขาดอายุความนั้นเป็นความจริงครับ ถูกต้องครับ แต่ขอกราบเรียน 
ให้ทราบว่าในเรื่องของอายุความนั้นความจริงมันไม่ใช่ ๒ ปีนะครับท่าน มัน ๑ ปีด้วยซ้ าครับ 
แต่พอบอกว่าอายุความ ๑ ปี เอาอย่างนั้นอายุความก็ขาดแล้วสิ ขอกราบเรี ยนว่า 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งก็คือ
กฎหมายหลักที่จะเอามาใช้กับเรื่องนี้ ----------------------------------------------------------------- 
 

  - ๘๐/๑ 
 
 
 
 
 
 



๑๙๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๘๐/๑ 
 
เขาพูดเรื่องอายุความเอาไว้ใน ๒ มาตรา คือมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาตรา ๙ บอกว่า 
อายุความ ๑ ปี มาตรา ๑๐ บอกว่าอายุความมี ๒ ปี คราวนี้ทุกคนก็มาชี้ตรงมาตรา ๑๐  
บอกอายุความ ๒ ปี เหลืออีก ๑ เดือน ๒ เดือน จะขาดอายุความ ๒ ปี ความจริงมาตรา ๙  
ท่ีบอกว่าอายุความ ๑ ปี มันต่างกับมาตรา ๑๐ ท่ีบอกว่าอายุความ ๒ ปี ตรงนี้ครับ 
  ตรงท่ีมาตรา ๙ บอกว่าเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว ให้มีสิทธิท่ีจะฟ้องไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็นต้นเหตุ  
ภายในอายุความ ๑ ปีนับตั้งแต่วันท่ีมีการช าระค่าเสียหายนั้น เรื่องนี้รัฐยังไม่เคยมีการจ่าย 
ค่าเสียหาย จะเป็นอนุญาโตตุลาการหรือจะเป็นศาลปกครองสูงสุดก็ตามได้ตัดสินว่ารัฐ 
จะต้องชดใช้ แต่วันนี้บาทเดียวรัฐก็ยังไม่ได้ใช้ เมื่อบาทเดียวรัฐก็ยังไม่ได้ใช้ การท่ีรัฐจะไป 
ไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าท่ีคนใดของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือใครก็ตามนั้น ยังไม่สามารถ 
จะไล่เบี้ยได้ ไม่ใช่เพราะว่าคดียังไม่ถึงท่ีสุด แต่เพราะว่ารัฐยังไม่ได้ช าระเงิน เมื่อรัฐ 
ยังไม่ได้จ่าย รัฐจึงไม่เสียหาย เมื่อรัฐไม่เสียหายอายุความ ๑ ปีนั้น นับตั้งแต่วันท่ีได้มี 
การชดใช้ นี่คือความในมาตรา ๙ อายุความมัน ๑ ปี ถ้าอย่างนั้นมาตรา ๑๐ ล่ะ มาตรา ๑ 
บอกอายุความ ๒ ปี อายุความ ๒ ปีนั้นจะใช้เมื่อไร อายุความ ๒ ปีนั้น จะใช้เมื่อเขาบอกว่า
เป็นกรณีท่ีซึ่งคนละกรณีกับท่ีว่ามาเมื่อสักครู่ท้ังหมดเลยครับ เป็นกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ท าความเสียหายหรือละเมิดแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐสามารถที่จะฟ้องเจ้าหน้าท่ี
ผู้นั้นได้ ภายในอายุความ ๒ ปี ทีนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น รัฐมนตรี เช่น 
ปลัดกระทรวง เช่น ผู้ว่าการรถไฟ หรือใครก็ตามท าละเมิดต่อกระทรวงคมนาคม มันจึงไม่ใช่
กรณีของมาตรา ๑๐ เมื่อไม่ใช่กรณีของมาตรา ๑๐ อายุความ ๒ ปี นับตั้งแต่วันท่ีรู้ตัว
ผู้กระท าผิด มันก็จะไม่น ามาใช้ในกรณีนี้วันหนึ่งอาจจะน ามาใช้ก็ได้อย่างท่ีท่านรัฐมนตรี 
ไปตั้งกรรมการขึ้นตรวจสอบนี่ถูกต้องแล้ว เพราะวันหนึ่งอาจจะต้องใช้ แต่ในขณะนี้เราก าลัง
พูดถึงว่าถ้ากระทรวงคมนาคม ถ้าการรถไฟแห่งประเทศไทย ถ้ารัฐบาลไทยได้ชดใช้ค่าเสียหาย 
๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งความจริงดอกเบี้ยวันละ ๒ ล้านบาทด้วยซ้ าไปแก่บริษัท โฮปเวลล์ 
(Hopewell) เมื่อใด จะต้องไปไล่เบี้ยเอากับคนท่ีเป็นต้นเหตุในเรื่องนี้ ซึ่งอายุความตรงนี้ 
มัน ๑ ปี เพราะฉะนั้นมันยังเป็นปัญหาท่ีจะต้องพิจารณากันต่อไป วันนี้กระทรวงคมนาคม 
ตั้งกรรมการขึ้นตรวจสอบไปพลางก่อนนั้นถูกต้องแล้ว แล้วก็ไม่ช้า คงจะไม่ต้องมาเกรง  
หรือวิตกว่าจะมีกรณีท่ีเดือนเมษายนอายุความจะขาด 



๑๙๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๘๐/๒ 
 
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ เมื่อไหน ๆ ได้กราบเรียนดังนี้แล้ว เมื่อเช้าพาดพิง 
อยู่นิดหนึ่ง ท่ีจริงก็ไม่ได้ท าให้เสียหาย แต่ก็ได้พาดพิงระบุชื่อผมไปแล้วละ ว่ากฎหมายนั้น  
กฎหมาย ป.ป.ช. ได้ก าหนดเอาไว้ว่าจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แต่มีหลายคนไปอาศัย 
อานิสงส์ของการท่ีกฎหมายไปเขียนเอาไว้บอกว่าถ้าเคยมีต าแหน่งนี้มาก่อน แล้วมา 
ด ารงต าแหน่งใหม่ ระยะเวลามันต่อกัน ๑ ปี ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แล้วก็มีคน ๗ คน 
ระบุชื่อผมเป็น ๑ ใน ๗ ด้วยซ้ าไป ว่าไม่ได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้น เพราะอานิสงส์ของ 
กฎหมายนั้น กฎหมายมันให้อานิสงส์จริง ๆ ครับ เขียนไว้อย่างนั้นจริง ๆ แต่ขออนุญาต 
กราบเรียนว่ารัฐมนตรีหลายคน ผมไม่กล้าบอกว่าท้ังหมด เพราะผมไม่เคยไปถามท่าน  
แต่อย่างน้อยผมก็รู้ว่านายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ ๑ คน แล้วผมอีก ๑ คน ได้ยื่นบัญชี 
ทรัพย์สินเสมือนหนึ่งรับต าแหน่งใหม่ทุกประการ ตามแบบฟอร์ม (Form) ของ ป.ป.ช. 
ภายในก าหนดเวลาของ ป.ป.ช. ตอบ ป.ป.ช. ส่วน ป.ป.ช. จะน าไปประกาศหรือไม่นั้น  
เป็นเรื่องของ ป.ป.ช. แต่ผมได้ท าหน้าท่ีเหมือน ๑ รัฐมนตรีอีก ๓๐ กว่าคนท่ีเข้ามา 
ภายในก าหนดเวลาเดียวกันแล้วนั้นทุกประการ 
  ท่านประธานท่ีเคารพ เมื่อสักครู่ได้มีการกล่าว จริง ๆ ก็ไม่ได้กล่าวให้เสียหาย 
อะไรหรอกครับ แต่ว่าพาดพิงไปแล้วอาจจะท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการทุจริต 
คอร์รัปชันในประเทศไทยมีมาก ดัชนีการรับรู้  การทุจริตท่ีเรียกว่าซีพีไอ ( CPI) นั้น  
ตกต่ าลง -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     กรณ์กาญจน์ ๘๑/๑ 
 
การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยมีมาก ดัชนีการรับรู้การทุจริตท่ีเรียกว่าซีพีไอ (CPI) นั้น 
ตกต่ าลง จนกระท่ังสุดท้ายล่าสุดเมื่อไม่กี่วันมานี้เองประกาศว่าได้ ๓๖ คะแนน ตกต่ าลงกว่า 
เมื่อหลายปีเทียบกันกับสมัยรัฐบาลก่อน ๆ ขออนุญาตกราบเรียนครับว่า คะแนน ๓๖ นี้ 
จากเต็ม ๑๐๐ นั้นเป็นคะแนนท่ีเรายึดอยู่ยงคงกระพันมา ๓-๔ ปี ติดกันตลอด ได้คะแนน
เท่านี้ อันดับท่ีอาจจะดูต่างกันไปเพราะว่าประเทศมันคลาดเคลื่อน แล้วก็คงจะเอาตัวเลข
อย่างนี้ไปเทียบกับเมื่อหลายปีก่อน รัฐบาลก่อนคงไม่ได้หรอกครับท่านประธาน เพราะ  
ในระยะเวลาท่ีผ่านมานั้นประเทศที่เข้าประกวดหรือเข้ามาให้เขาประเมิน เหมือนกับนักเรียน
ท่ีเข้าสอบนั้น จ านวนมันมีอยู่ไม่กี่คน ๑๐๐ เศษ ๆ แต่มาระยะหลัง ๓-๔ ปีมานี้ผู้เข้าสอบ
ประเทศต่าง ๆ จะต้องถูกประเมิน ๑๘๐ ประเทศ สูงขึ้นกว่าท่ีเคยผ่านมาเป็นอันมาก เราก็ยัง
ยืนอยู่ตรงคะแนน ๓๖ คะแนนนี้  
  ประเด็นสุดท้ายครับ ท่านนายกรัฐมนตรีฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศตอบ แล้วท่านก็ลืมตอบไป ๑ ประเด็น ท่านก็มาขอให้ผมช่วยกราบเรียน 
ท่านประธานตอบไปด้วย เกี่ยวกับเครดิตต่างประเทศ ซึ่งเร่ืองนี้ไม่ใช่เป็นเร่ืองเป็นหน้าเป็นตา
ของรัฐบาลหรือคนใด แต่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศว่า ประเทศไทยจะมีเครดิตดีหรือไม่ดี
ในสายตาของต่างประเทศก็ตามที การท่ีเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียน (ASEAN)  
ในเวลาท่ีผ่านมานั้นได้รับการยกย่อง และเพราะการยกย่องอย่างนั้น เขามีการประชุมท่ีเรียกว่า
เอเปค (APEC) กันเป็นประจ าทุกปี หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป เมื่อสิบกว่าปีมาแล้วประเทศไทย
เคยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค (APEC) ครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรี ทักษิณ 
ชินวัตร ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่ในครั้งกระนั้น ก็ได้เป็นประธานในฝ่ายพิธีการต้อนรับ 
แล้วเขาก็เวียนไปท่ีประเทศต่าง ๆ มาเมื่อปีท่ีแล้วมาเลเซียจะต้องเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
เอเปค (APEC) แต่ปรากฏว่ามีความไม่พร้อมเกิดขึ้น ประเทศสมาชิกเอเปค (APEC) ท้ังหลาย
ก็มาขอร้องให้ไทยช่วยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค (APEC) แล้วเขาก็จะมาประชุมกันแทน 
แต่เราคิดว่าไม่ใช่เวรของเรา เราจึงไม่ได้รับในส่วนนั้น ซึ่งก็แสดงได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเครดิตเรา
ไม่ดีพอนั้น เขาคงไม่หมุนเวียนหันมาหาประเทศไทยเมื่อปีท่ีแล้วให้เป็นเจ้าภาพเอเปค (APEC) 
หรอกครับ แต่ในท่ีสุดไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ปีหน้า ๒๕๖๕ เขาขอให้ประเทศไทย 
เป็นเจ้าภาพประชุมเอเปค (APEC) ตามก าหนด ซึ่งเรารับท่ีจะเป็น เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็น
เจ้าภาพในการประชุมนานาชาติครั้งใหญ่ ซึ่งประธานาธิบดีหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา  



๑๙๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     กรณ์กาญจน์ ๘๑/๒ 
 
รัสเซีย และอีกหลายประเทศท่ีเรียกกันว่าเอเปค (APEC) ก็จะเดินทางมาประชุม  
โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานเป็นข้อมูลในเรื่องเหล่านี้
ด้วยครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :   เชิญท่าน
รัฐมนตรีสมศักดิ์ครับ 
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ผมได้รับการพาดพิงจาก ๒ ท่าน ท่านหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย 
และท่านสุทิน คลังแสง ท่านได้กล่าวว่าท่านเอาหนังสือพิมพ์มากล่าวว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
โทรศัพท์ถึงผมหรือในลักษณะท านองนั้นว่าให้ในลักษณะเอื้อหรือท าในแนวทางช่วยบ่อน  
การพนัน ผมเรียนท่านท้ังหลาย และท่านประธานท่ีเคารพว่า ท่านนายกรัฐมนตรีไม่เคย 
สั่งการเกี่ยวกับเรื่องบ่อนการพนันใด ๆ ท้ังสิ้นมาท่ีตัวกระผมเลย และในการท างานของ 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไม่ได้ใช้โทรศัพท์สั่งการตามท่ีเป็นข่าวหรือตามท่ีกล่าวอ้าง ผมขอ
ปฏิเสธในเร่ืองนี้อย่างสิ้นเชิง ในกรณีท่ี 
  (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
เชิญต่อครับ มีท่านผู้ประท้วง เชิญท่านจุลพันธ์ครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม จุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย จากจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ญัตตินี้เป็นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รัฐมนตรีท่ีตอบหลายท่านเมื่อสักครู่นี้นี่ไม่ได้ถูกพาดพิงถึงนะครับ  
ท่านก็พยายามท่ีจะลุกขึ้นมาตอบช่วยท่านนายกรัฐมนตรี อันนี้ผมเข้าใจได้ครับ และท่าน
ประธานมีสิทธิอนุญาตด้วยครับ อันนี้เข้าใจครับ เพราะว่าข้อบังคับการประชุมข้อนี้ ข้อ ๑๗๘  
แต่ยิ่งท าอย่างนี้นะครับ ยิ่งเป็นการตอกย้ าถึงความด้อยประสิทธิภาพของตัวนายกรัฐมนตรี
นะครับว่าท่านไม่สามารถจะตอบเองได้ ผมก็บอกด้วยความหวังดีพวกผมรอฟังค าตอบจาก
นายกรัฐมนตรีอยู่นะครับ ก็แล้วแต่ท่านประธานจะพิจารณา  
 
                  - ๘๒/๑ 



๑๙๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                      ณัฐวัฒน์ ๘๒/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เนื่องจาก
ข้อบังคับ ข้อ ๑๗๗ ได้เปิดไว้ว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเท่านั้นมีสิทธิจะอภิปรายชี้แจง 
ในประเด็นท่ีถูกกล่าวหาด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นผมอนุญาต ก่อนจะอนุญาตนี่ผมก็จะถาม
ก่อนว่าประเด็นตรงไหนท่ีถูกกล่าวหานะครับ ผมก็สกรีน (Screen) แล้วนะครับ ก็ให้เฉพาะ
ประเด็นท่ีถูกกล่าวหา เชิญครับ 
   นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)  :  แต่ท่าน
นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเกี่ยวกับเรื่องงานยาเสพติดกับกระผมให้คิดใหม่ท าใหม่ จากเดิมท่ีได้
ด าเนินการในแต่ละปีแล้วท าให้ท่านสุทิน คลังแสง ได้กล่าวถึงแนวทางของการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดของรัฐบาลล้มเหลว ท่านบอกว่ามียาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองและมีปริมาณมากมาย  
ในสิ่งนี้เป็นสิ่งของการด าเนินการท่ีจะต้องแก้ไขให้เด็ดขาดสิ้นซาก ท่านนายกรัฐมนตรี 
ได้สั่งการและมีนโยบายในแนวทางชัดเจนในเรื่องของการยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติด ปีหนึ่ง
ต้องท าให้ได้ ๖,๐๐๐ ล้านบาทในแนวทางท่ียังไม่คล่องตัวมากมายเท่าไรนัก เพราะการคิดใหม่ 
ท าใหม่อันมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งต่าง ๆ แต่สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดนั่นคือ
กฎหมาย  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)  :  ต้องเรียน 
ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าในแนวทางของการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีมาตรการ  
๕ มาตรการ มาตรการท่ี ๑ เป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศยาเสพติดมีปริมาณมาก 
แต่มิได้เข้ามาในเขตของประเทศไทยให้คนไทยได้เสพมากมายอย่างท่ีท่านสมาชิกพรรค  
ฝ่ายค้านได้กรุณาอภิปราย ผมอยากให้ดูสไลด์ (Slide) แผ่นท่ี ๔ ท่านบอกว่ายาบ้ามีปริมาณ
มากมาย มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ ๑๕๑ ท่ีประชุมท่ีประเทศไทยเราต้องการ 
ท่ีจะขจัดสารตั้งต้น จากสไลด์ (Slide) ในช่วงสุดท้ายเราจัดการกับสารตั้งต้นได้มากกว่า 
สองเท่าของทุกปีและยาบ้าท่านดูปริมาณของการด าเนินการจับกุม ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๓ 
ปี ๒๕๖๓ หลังจากเรามีการปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศยาบ้าก็ลดน้อยถอยลงนะ
ครับ จากปี ๒๕๖๑ ๘๘ ล้านเม็ด ปี ๒๕๖๓ ก็เหลือแค่ ๘๖ ล้านเม็ด ความรู้สึกก็อาจจะ 
คิดว่ามียาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองใกล้พี่น้องประชาชนหรือหัวคะแนนของท่านท้ังหลาย 
ก็ได้รู้ได้เห็นตรงนี้ผมเรียนว่าการคิดใหม่ท าใหม่ในแนวนโยบายของยาเสพติดจะจัดการกับ  



๑๙๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                      ณัฐวัฒน์ ๘๒/๒ 
 
ยาเสพติดได้อย่างดียิ่ง ผมขอผ่านไปสไลด์ (Slide) ท่ี ๕  
    นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  สรุปสั้น ๆ
เอาส้ัน ๆ พอครับ พาดพิงครับ 
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)  :  ผมไม่เกิน  
๕ นาทีครับ ท่านประธานครับ มาตรการท่ีท่านนายกรัฐมนตรีให้ปราบปรามยาเสพติด 
และใช้ในแนวทางของการบังคับใช้กฎหมาย เราได้ก าหนดตัวชี้วัดขึ้นมาใหม่ทุกจังหวัด 
จะต้องด าเนินการในส่วนของการบูรณาการทั้งหลาย จังหวัดขนาดเล็ก ๑๘ จังหวัดเราได้แบ่ง
การท างานว่าจะต้องขยายผลด าเนินการยึดทรัพย์ยาเสพติดให้ได้จังหวัดละ ๕๐ ล้านบาท 
๑๘ จังหวัด เป็น ๙๐๐ ล้านบาท ขนาดกลาง ๓๑ จังหวัด จังหวัดละ ๗๐ ล้านบาท 
ให้ได้ ๒,๑๗๐ ล้านบาทขนาดใหญ่ ๒๗ จังหวัด ๙๐ ล้านบาทได้ ๒,๔๓๐ ล้านบาท รวมท้ัง
กรุงเทพมหานครอีก ๕๐๐ ล้านบาทเป็น ๖,๐๐๐ ล้านบาท --------------------------------------- 
 

             - ๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฏฐ์ณรัณ ๘๓/๑ 
 
นี่คือแนวนโยบายท่ีชัดเจนและการดูตัวชี้วัดในอดีตจะดูว่าจับยาได้ขนาดไหนอย่างไร  
แต่แนวทางคิดใหม่ ท าใหม่ตรงนี้จะดูถึงจ านวนคดีและข้อหาสมคบตาม พ.ร.บ. มาตรการ  
๓๔ เป็นตัวชี้วัด และจะดูจ านวนคดีข้อหาฟอกเงิน ซึ่งเรื่องของการฟอกเงินและจะเป็น  
บทบาทส าคัญของการปราบปรามยาเสพติดในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป และจ านวนคดี 
ท่ีไม่สามารถด าเนินการในส่วน ๒ ส่วนแรกได้ก็จะต้องด าเนินด้วยประมวลรัษฎากร ในสิ่งท่ี 
เราด าเนินการไปแล้วในช่วงก่อนรัฐบาลนี้เข้ามาเราสามารถด าเนินการยึดทรัพย์สินเครือข่าย 
ยาเสพติดได้ไม่เกิน ๖๐๐ ล้านบาท แต่ในงบประมาณปี ๒๕๖๓ สามารถยึดทรัพย์สิน 
เครือข่ายยาเสพติดได้ ๒,๑๐๗.๗๕ ล้านบาท ใช้เวลา ๑๒ เดือน ใช้เวลาด าเนินการหลังจากท่ี 
รัฐบาลแถลงนโยบาย และเราก็เปลี่ยนแปลงแนวทางคิดใหม่ แต่ในปีงบประมาณนี้ ๒๕๖๔  
ระยะเวลาไม่ถึง ๔ เดือน ก็สามารถด าเนินการกับยาเสพติดได้ถึง ๑,๙๘๗ ล้านเศษ  
ในเครือข่ายต่าง ๆ ท่านสมาชิกอาจจะดูจากสไลด์ (Slide) ต่าง ๆ ตรงนั้น ความร่วมมือ 
ในการปราบปรามใช้กฎหมายเราได้ดูในเรื่องของการขยายผลเป็นหลักในแนวทางเสริม  
ท่ีการบูรณาการก็ใช้มาตรการชื่อยุทธการพาลีปราบยา ได้รับความร่วมมือจากธนาคารและ 
สถาบันการเงินของรัฐให้ความร่วมมือดูในเส้นสายของการเดินเงินท้ังหลาย ซึ่งพาลีปราบยา 
ตรงนี้โดยใช้อ านาจของการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณามีค าสั่ง 
ให้ด าเนินการ ผมในฐานะท่ีเป็นผู้อ านวยการในการด าเนินการตรงนี้ขอเรียนยืนยันว่า  
ในขณะนี้เราจะเดินเข้าสู่เป้าหมายท่ีได้วางไว้ เพียงแต่เราขาดแคลนในส่วนของกฎหมาย 
ในส่วนท่ีจะต้องด าเนินการไปให้ถึงฝั่งถึงฝาย ในขณะนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาท่ีได้ช่วยกันเร่งรัดกฎหมายประมวลยาเสพติดได้ผ่านไปแล้ว 
ในระดับหนึ่ง ในกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นรัฐบาลได้เพิ่มการยึดทรัพย์ย้อนหลังท่ีเรียกว่า 
แวลูเบส (Value based) แล้วก็หากว่าเขาท้ังหลายเหล่านั้นค้ายามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง 
ค านวณแล้วเป็นเงินเท่าไรก็จะยึดย้อนหลังโดยคณะกรรมการท่ีด าเนินการตรงนี้ ก็ขอเรียน  
ท่านท้ังหลายว่าการท างานในส่วนของการเร่งรัดกฎหมายตรงนี้ไม่เพียงแต่รัฐบาลจะไป  
ด าเนินการเท่านั้นก็เป็นหน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะกฎหมายฉบับดังกล่าว 
ผ่านคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่วันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นคณะกรรมาธิการร่วม 
เป็นระยะเวลาเป็นปีนะครับ เพราะฉะนั้นกฎหมายแต่ละฉบับเดินทางช้าเหลือเกิน แต่ก็ 
ไม่โทษใครหรอกครับ เพราะว่ามันความร่วมมือของพวกเราทุกคน  



๑๙๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฏฐ์ณรัณ ๘๓/๒ 
 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ 
พอสมควรแล้วครับ 
   นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)  :  เพราะฉะนั้น 
ในการด าเนินการต่าง ๆ ก็คงใช้เวลาอีกเล็กน้อยก็จะส าเร็จผล ขอขอบคุณครับท่านประธาน 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ท่านรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งจะขอชี้แจงนะครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เชิญ
ท่าน พลเอก อนุพงษ์ ครับ ท่านอยู่ในรายชื่อผู้อภิปราย เชิญครับ 
   พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :   
ขออนุญาตครับ กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ผมไม่ได้ขึ้นมาท่ีจะเรียน 
ตอบแทนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ เพราะการท่ีได้มีการพูดถึงนั้นได้มีการพูดถึงชื่อและ 
ต าแหน่ง และการท างาน ซึ่งตรงกับหัวข้อการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่ีระบุไว้ทั้งสิ้นนะครับ  

 
-  ๘๔/๑ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       รัชนีพร ๘๔/๑ 
 
  ในเรื่องแรกเรื่องของบ่อนการพนัน ซึ่งมีการยึดโยงท้ังต าแหน่ง ท้ังสถาบัน 
การปกครองของมหาดไทยว่า ๑. ไม่จับ ๒. มีผลประโยชน์ซึ่งผมก็คงต้องเรียนชี้แจงเพื่อให้
ประชาชนเข้าใจ ไม่เช่นนั้นประชาชนท่ีฟังอยู่ แล้วไม่มีข้อมูลก็ย่อมไม่เชื่อมั่นในระบบ 
การท างานของรัฐบาล รวมท้ังอาจจะไม่เข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาแห่งนี้ด้วย กระผม 
ขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ว่าในเรื่องนโยบายนั้นกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายแน่ชัด ตัวผมเอง
และข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมทุกอย่าง ไม่ใช่เพียง
บ่อนเท่านั้น เรื่องส าคัญท่ีเราถือเป็นวาระส าคัญ เช่น ยาเสพติดให้โทษ เรื่องของการค้ามนุษย์ 
เรื่องของบ่อน และเรื่องอื่น ๆ อีกนั้นได้มีนโยบายแน่ชัดสั่งการ กระผมคงไม่ต้องอ่านวิทยุ 
สั่งการ หรือหนังสือสั่งการของผม แล้วก็ท้ังกระทรวงมหาดไทยท่ีลงไปยังพื้นท่ี แล้วก็ผม
ติดตามว่าพื้นท่ีได้สั่งการอย่างไรว่าเราได้ด าเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องตามความสามารถ
ของกระทรวงมหาดไทยอย่างแน่ชัด แล้วขอให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเราไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ในเรื่องนี้ และไม่มีเด็ดขาด จะเห็นได้ว่าในช่วงท่ีผ่านมากระทรวงมหาดไทย
โดยกรมการปกครองบางครั้งก็ท าเอง บางครั้งก็ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เข้าทลายท้ังบ่อน  
ท้ังสถานบันเทิง การค้ามนุษย์ท่ีเป็นประเด็น รวมท้ังจังหวัดระยองท่ีเป็นประเด็นกันนั้น 
กรมการปกครองก็เข้าไปทลายเมื่อปลายปีท่ีผ่านมา แล้วก็ยังมีอีกหลาย ๆ ท่ีแล้วก็จะได้เร่งรัด
ท าให้แผ่นดินนี้เราได้ไม่มีพวกอาชญากรรมดังกล่าวเต็มความสามารถเป็นเรื่องแรก 
     ในเรื่องท่ี ๒ ก็เกี่ยวกับเรื่องการท างานเช่นเดียวกันว่าการพัฒนา โดยเฉพาะ
ในรัฐบาลชุดนี้นั้นได้ค านึงถึงฐานข้อมูลเป็นหลัก แล้วก็มีการพูดถึงข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน
ท่ีเรียก จปฐ. ท่ีกระทรวงมหาดไทยท าทุกปี ในปีนี้ก็มีการท าเช่นเดียวกัน โดยมีสิ่งท่ีแปลก
จากทุกปีท่ีผ่านมา ก็คือการใช้ระบบดิจิทัล (Digital) หรือว่าเราใช้บันทึกฐานข้อมูลด้วยดิจิทัล 
(Digital) ก็ไม่ได้ใช้ฮาร์ด (Hard) ก๊อบปี้ ไปนั่งเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตามก็มีปัญหาเกิดขึ้น
เพราะว่าช่วงการเก็บนั้นจะเป็นช่วงต้นปี แต่เรามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม วันท่ี ๓ เมษายน ล็อกดาวน์ (Lockdown) แล้วท่านคงจ าได้ว่าเราจะมี
สถานการณ์ท่ีต่างพื้นท่ี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงในฐานะท่ีเป็นผู้อ านวยการควบคุม
โรคติดต่อของจังหวัดนั้นก็จะมีมาตรการมาโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นแตกต่าง
กันหลายอย่างด้วยกัน เพราะฉะนั้นผู้ท่ีจะเก็บข้อมูลนั้นไม่สามารถเข้าพื้นท่ีได้เลยประมาณ  
๕ เดือน นั่นท าให้การเก็บข้อมูล จปฐ. นั้นล่าช้าไป อย่างไรก็ตามในช่วงปีท่ีผ่านมาข้อมูล  



๑๙๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                      รัชนีพร ๘๔/๒ 
 
จปฐ. ก็ยังอยู่ แล้วก็ช่วงนี้ก็ส่งข้อมูลผู้ท่ีเก็บคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็เก็บข้อมูล
เสร็จแล้วก็คงจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไป แต่ข้อมูลท่ีเราใช้นั้นไม่ได้ใช้วันท่ี ๑ มกราคม  
ส่วนใหญ่จะเสร็จประมาณครึ่งปีแล้วประมาณเดือนกรกฎาคม แล้วก็ใช้วนไปทุกปีนะครับ  
ก็เรียนเพื่อกรุณาทราบเป็นเรื่องท่ี ๒ 
      เรื่องท่ี ๓ เรื่องของการใช้งบภัยแล้งก็มีนัยตามท่ีท่านได้กรุณาได้ให้ข้อมูล 
ก็อยากจะเรียนว่าโดยนโยบายแล้ว ถ้าเป็นความต้องการของประชาชนแล้วเขาพยายาม 
จะตอบสนองพี่น้องประชาชนให้เต็มพื้นท่ีก็เป็นเหตุผลท่ีฟังได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าไปเข้า
เง่ือนไขท่ีว่าแบ่งงานหรือมีเจตนาทุจริตไม่เอาไว้ทิ้งสิ้น ไม่ว่าใครท้ังสิ้นผมจะไปด าเนินการ 
      เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของส่วนตัวก็เมื่อพูดก็ต้องเพื่อให้สังคมเข้าใจว่า
บ้านเมืองเราก็ยังมีคนท่ีบริหารบ้านเมืองท่ียังอยู่ในสิ่งท่ีควรเป็น คือเรื่องของ ป.ป.ช. แม้ว่า
กฎหมายก็ได้ให้ช่องไว้ว่าถ้าเป็นต่อใน ๑ เดือน ไม่ต้องท ารายงาน อย่างไรก็ตามกระผมก็ได้
ท าส่งเมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทันเวลาทุกอย่าง แต่ส่วนเรื่องการประกาศหรือไม่ไป 
ปิดประกาศหรือไม่ก็เป็นส่วนของ ป.ป.ช. ท่ีจะด าเนินการ ----------------------------------------- 
 
                                  - ๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      กมณฑ์มาศ ๘๕/๑ 
 
แต่เรียนสังคมให้ทราบว่าได้ด าเนินการตามท่ีท่านห่วงใยว่าถ้าไม่ท าแล้วบ้านเมืองจะอยู่กัน
อย่างไร มีอ านาจแล้วก็ใช้ช่อง ก็เรียนว่าสบายใจได้ว่าได้ท าทุกอย่างถูกต้องเสมือนเข้ารับ
หน้าท่ีใหม่ครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ต่อไปเชิญ
ท่านสมาชิกอภิปรายต่อนะครับ ท่านอมรัตน์ ๓๐ นาที เชิญครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ท่ีเคารพ ดิฉัน อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
จากจังหวัดนครปฐมค่ะ ดิฉันขออภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ในญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๑  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่ อ)  :  โดยมีข้อกล่าวหาดังนี้  
๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท าผิดกฎหมายประมวลรัษฎากร หนีภาษี มีโทษจ าคุก  
๒. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท าผิดประมวลกฎหมาย ป.ป.ช. รับทรัพย์สินใดเกินกว่า 
๓,๐๐๐ บาท มีโทษท้ังจ าท้ังปรับ  ๓. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีพฤติกรรมพิรุธ  
ปกปิดข้อมูลส่วนตัวเพื่อหนีการตรวจสอบ รวมท้ังมีพฤติกรรมเข้าข่ายให้ข้อมูลเท็จต่อ  
ศาลรัฐธรรมนูญ ดิฉันจะไล่เรียงไปเรื่อย ๆ นะคะ ข้อหาจากเบาไปหาหนัก แต่จะไม่มี  
การกระชับพื้นท่ี แล้วก็ไม่มีเขตกระสุนจริงเหมือนใครบางคนนะคะ 
  ท่านประธานคะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอดจากค าตัดสินของ 
ศาลรัฐธรรมนูญไปแล้ว เมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคมท่ีผ่านมา แต่อย่าเพิ่งดีใจไป ครั้งนี้ดิฉันคิดว่า 
ไม่รอดค่ะ การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคมท่ีผ่านมา หลาย ๆ คน 
อาจจะยังไม่ทราบ กรณีนั้นเป็นการวินิจฉัยเฉพาะประเด็นการขาดคุณสมบัติจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น เรามีศาลอยู่หลายศาลนะคะ แต่ละศาลก็จะมี
ขอบเขตอ านาจต่าง ๆ กันไปค่ะ ความผิดในกฎหมายประมวลรัษฎากรหนีภาษี และความผิด
ในกฎหมาย ป.ป.ช. อยู่นอกเหนือจากขอบเขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ งานนี้ 
ศาลรัฐธรรมนูญช่วยอะไรท่านไม่ได้ แล้วก็มาตรา ๔๔ ไม่มีแล้วนะคะ ท่านขาดตัวช่วย 
ไปเยอะมากค่ะ ดิฉันจะส่งเรื่องการทุจริตต่อหน้าท่ีของท่านไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 



๒๐๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      กมณฑ์มาศ ๘๕/๒ 
 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และดิฉันจะท าค าร้องยื่นต่อ ป.ป.ช. ให้ ป.ป.ช. เอาผิด 
กับท่านนะคะ เพราะว่ามีตัวอย่างการชี้มูลความผิดของ ป.ป.ช. ให้เห็นแล้วในกรณีท่ีคล้ายกัน
เมื่อไม่นานมานี้ ดังท่ีดิฉันจะเล่าต่อไปค่ะ 
  ท่านประธานคะ ดิฉันจะขอเริ่มจากข้อพิรุธเรื่องการพยายามปกปิดข้อมูล 
เพื่อหนีการตรวจสอบตอนนี้ก่อนนะคะ พลเอก ประยุทธ์ แจ้งต่อ ป.ป.ช. เมื่อเดือนกันยายน 
ปี ๒๕๕๗ ว่าท่านอยู่บ้านเลขท่ี ๑๔ ซอยร่วมมิตร แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ แต่ท่านแจ้งกับ
ศาลรัฐธรรมนูญว่าท่านอยู่อาคาร เลขท่ี ๒๕๓/๕๔ ในกรมทหารราบท่ี ๑ และในหนังสือ  
ชื่อ ลับ ลวง พราง ท่ีแต่งโดยนักข่าวสายทหาร คุณวาสนา นาน่วม เป็นนักข่าวสายทหาร 
ท่ีใกล้ชิดกับ ๓ ป. คุณวาสนา นาน่วม บอกว่าท่านอยู่บ้านเลขท่ี ๗๐๒ ในกรมทหารราบท่ี ๑ 
ตลอดมาตั้งแต่เป็น ผบ.ทบ. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่บ้านพักในค่ายทหาร ดิฉัน 
ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการท่ีจะแจ้งไว้ในหลาย ๆ แห่งไม่ตรงกัน 
  ต่อมาคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. ได้ท าการตรวจสอบค่าน้ า ค่าไฟของ  
พลเอก ประยุทธ์ ในการอยู่บ้านฟรีนี้นะคะ ไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะท่านประธาน 
แม้กระท่ังคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. ของรัฐสภาของเรายังไม่สามารถท่ีจะเอาข้อมูลการใช้น้ า 
การใช้ไฟจากการไฟฟ้านครหลวงและจากการประปานครหลวงมาได้นะคะ ท้ัง ๆ ท่ีพยายาม
ท าเรื่องไปแล้วถึง ๒ ครั้ง เพื่อนดิฉันท่ีอยู่ในคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. บอกว่าไม่เป็นไร  
เดี๋ยวเรียกบิ๊กบี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ มาชี้แจงเรื่องบ้านพักของ พลเอก ประยุทธ์ หรือจะเชิญ  
บิ๊กโน่นบิ๊กนี่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบิ๊กตู่ ดิฉันฟังแล้วก็สงสัยมานานแล้วค่ะว่าท่ีเรียกกันว่า 
บิ๊กนั่นบิ๊กนี่ท่านมีอะไรบิ๊กกันคะ ---------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๖/๑ 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ             ดวงใจ ๘๖/๑ 
 
ดิฉันมาจากพรรคการเมือง ท่ียึดในเรื่ องหลักก ารของคนเท่ากัน ดิฉันไม่ทราบว่า 
จะมี ใ ค รบิ๊ ก ไ ปกว่ า กั น ได้ น ะคะ  ในหนั ง สื อ ขอ งคุณวาสนา  นาน่ วม  ท่ี ร ะบุ ว่ า  
พลเอก ประยุทธ์อยู่บ้านเลขท่ี ๗๐๒ ในกรมทหารราบท่ี ๑ ค่ะท่านประธาน มีข้อความ 
ท่ีน่าสนใจมาก ๆ อยู่ในบทท่ี ๖๘ ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๒ ค่ะ เป็นข้อมูลเดียวท่ีจะหาได้
เกี่ยวกับบ้านพักลึกลับหลังนี้ หนังสือเล่มนี้เขียนตีพิมพ์เมื่อเดือนเมษายน ปี ๒๕๕๕ ก่อนท่ีจะ
มีการท ารัฐประหารเกือบ ๆ ๒ ปีค่ะ เนื้อหานะคะ ดิฉันขออนุญาตอ่านนิดหนึ่งในบทท่ี ๖๘ 
พลเอก ประยุทธ์เดินหน้าสร้างบ้านพักหลังใหม่ในเนื้อท่ีเกือบ ๒ ไร่ แต่ก็ไม่เพียงพอ 
ต่อการสร้างคฤหาสน์หลังใหญ่ท่ีจะเป็นท้ังบ้านพัก ห้องประชุมลับ ห้องประชุมใหญ่  
ห้องสังสรรค์นะคะ ห้องจัดเลี้ยงวอร์ รูม (War Room) และเซฟเฮาส์ (Safe House)  
ท่ีพร้อมสรรพและทันสมัย พลเอก ประยุทธ์ต้องกันพื้นท่ีของ พลเอก ชัยสิทธิ์ ท่ียึดครองอยู่
ราว ๑ ไร่ติดกันคืน เพ่ือท่ีจะทะลายรั้วออกและทุบบ้านท้ิง เพ่ือจะสร้างบ้านของตัวเองใหม่ให้
เต็มพื้นท่ีท้ัง ๓ ไร่ริมบึงค่ะ ข้อความต่อมาในหนังสือเล่มเดียวกัน ชื่อหนังสือลับ ลวง พราง
ของคุณวาสนา นาน่วม เขียนว่าท่ีผ่านมา ๓ ป ได้ใช้บ้านพักหลวงแห่งนี้เป็นท่ีประชุม 
ทางการเมืองมาตลอด ค่ายทหารเป็นท่ีซ่องสุมทางการเมืองหรือคะท่านประธาน เป็นท่ีประชุม
มาตลอด ประชุมลับมาตลอดในช่วงท่ีมีวิกฤติ บ้านหลังนี้วัดระยะก่อนก่อสร้างว่าเอ็ม ๗๙  
(M 79) ยิงไม่ถึงค่ะ คนท่ีรู้ตัวว่าท าอะไรนะก็ต้องกลัวตาย ดิฉันเข้าใจค่ะ บ้านนี้เรียกว่า
บ้านเลขท่ี ๗๐๒ หรือจะเรียกว่าเซฟเฮาส์ ๗๐๒ (Safe House 702) ก็ได้ เซฟเฮาส์ ๗๐๒ 
(Safe House 702) นี้จะเป็นสถานท่ีให้ก าเนิดและตัดสินชะตาบ้านเมืองอีกครั้งก็เป็นได้  
คุณวาสนาเขียนท้ิงท้ายไว้เช่นนี้นะคะ ถึงตรงนี้ก็ไม่ต้องมีค าถามแล้วนะคะว่าค่าใช้จ่าย 
ในการดูแลคฤหาสน์หลังนี้จะเป็นเงินจ านวนเท่าไร ดิฉันขอสไลด์ (Slide) ต่อไปค่ะ สไลด์ 
(Slide) อันนี้นะคะเป็นรายการช าระค่าไฟฟ้าของบ้านของภรรยาคนท่ีหนึ่งของคุณประยุทธ์ 
จันทร์โอชา บ้านนี้นะคะแจ้งเอาไว้กับ ป.ป.ช. ในปี ๒๕๕๗ คือบ้านเลขท่ี ๑๔ ซอยร่วมมิตร 
ดิฉันให้ดูเพื่อท่ีจะให้เปรียบเทียบเท่านั้นว่าบ้านหลังนี้อยู่ในซอยแคบ เข้าไปแล้วไม่มีท่ีกลับรถ 
กลับรถไม่สะดวก ท่านไม่ได้อยู่มาเป็น ๑๐ ปีแล้วนับตั้งแต่เป็น ผบ.ทบ. ค่ะ แต่ยังมีรายการ
ค่าไฟนะคะ ดูค่ะ ค่าไฟเดือนละ ๑,๐๐๐ กว่าบาททุกเดือน ดิฉันเอามาให้ดูเฉย ๆ นะคะ 
เพื่อท่ีจะบอกว่าหมดค าถามนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านคฤหาสน์ริมน้ าเต็มพื้นท่ี ๓ ไร ่



๒๐๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ             ดวงใจ ๘๖/๒ 
 
หลังจากที่ทุบบ้านของ พลเอก ชัยสิทธิ์ท้ิงแล้ว เราจะต้องใช้ภาษีอากรในการบ ารุงบ าเรอบ้าน
หลังนั้นเป็นจ านวนเท่าไร กฎหมาย ป.ป.ช. ก าหนดให้รับทรัพย์สินได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีค าถามแล้วนะคะ ดิฉันอยากจะถามค าถามง่าย ๆ นะคะ ๒ ค าถามแรก
ต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  ค าถามแรกของดิฉันนะคะ ท่านจ าบ้านเลขท่ีตัวเองได้ไหมคะ เด็กประถม 
ยังสามารถตอบคุณครูได้ว่าบ้านเลขท่ีเท่าไร ดิฉันถามว่าความสับสนพวกนี้ท่านจ าบ้านเลขท่ี
ตัวเองได้หรือเปล่าคะ  
  และค าถามต่อไปนะคะ บ้านหลังนี้ คฤหาสน์หลังนี้ ท่ีสร้างขึ้นใหม่ล้วน 
สร้างจากเงินภาษีอากรของเราท้ังนั้น ของประชาชนผู้ยากไร้ท้ังนั้นนะคะ อิฐทุกก้อน 
กระเบื้องทุกแผ่นเป็นเงินจากภาษีอากรของประชาชน ถ้าสร้างจากเงินส่วนตัวของ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เอง  
  ดิฉันจะไม่มีค าถาม ดิฉันขอให้ท่าน วันนี้ดิฉันมาตรวจสอบท่านนะคะ  
ดิฉันขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ค่าน้ า ค่าไฟของท่านให้ 
ท่ีประชุมแห่งนี้ฟังด้วยค่ะ นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งหลาย ๆ ท่านท่ีดิฉันเห็นนะคะ 
ไม่เห็นมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ชีวิตหรูหราแล้วก็หลบซ่อนอยู่ในค่ายทหารเช่นนี้นะคะ 
รวมท้ังข้อมูลในหนังสือของคุณวาสนา นาน่วม ได้เขียนว่ามีการประชุมลับในเรื่องการเมือง  
ก็คือสอดคล้องกับข่าวลือว่ามีการเตรียมท ารัฐประหารก่อนล่วงหน้ามานานแล้วเป็นปีนะคะ  
 
                 - ๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วิชชุดา ๘๗/๑ 
 
แม้กระทั่งระยะยิงสร้างบ้านโดยค านวณจากระยะยิงเอ็ม ๗๙ (M 79) ว่า เอ็ม ๗๙ (M 79) ยิง
ไม่ถึงนี่นะคะ ท าไมท่านถึงหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเอ็ม ๗๙ (M 79) จังเลยคะ ผู้น าบางคนเปลี่ยน
สนามรบเป็นสนามการค้าแต่ท่านเปลี่ยนสนามการค้าในเมืองหลวงเป็นตะเข็บชายแดนด้วยการ
น าลวดหนาม ด้วยการน ายุทโธปกรณ์และเอา ตชด. เข้ามาไว้ในเมืองหลวง จนกระท่ังมีการ
เ ล็ ด ล อ ด ใ ห้ โ ค วิ ด - ๑ ๙  (COVID-19) เ ข้ า ม า ท า ง เ มื อ ง ห ล ว ง ก่ อ ปั ญ ห า อ ย่ า ง นี้ 
ก็เพราะว่าเอาต ารวจชายแดนเข้ามาในกรุงเทพฯ ท้ังหมดใช่ไหมคะ ดิฉันยังแอบได้ยิน 
มาด้วยนะคะท่านประธานว่าบ้านหลังนี้ยังมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ แล้วก็มีชั้นจอดรถใต้ดิน
ด้วยค่ะ คนจะรักไม่ต้องอยู่บ้านหลังใหญ่โตเขาก็รัก คนจะรักอยู่บ้านเพื่อนในซอยเล็ก ๆ  
ในซอยหมอเหล็งเขาก็รักได้ใช่ไหมคะ ท่านประธานคะ ดิฉันเคยเห็นสื่อมวลชนได้ตั้งฉายา
ให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อปี ๖๒ ท่ีผ่านมาว่าเป็นอิเหนาเมาหมัด ดิฉัน 
นึกสภาพท่ีท่านกลางคืนก็แอบกลับไปอยู่ในกองทัพนะคะ ในรั้วกองทัพ เช้าก็โผล่ออกมา  
เย็นก็โผล่เข้าไป ไม่เคยอยู่เผชิญหน้ากับโลกของความเป็นจริงภายนอก อยู่กับบรรยากาศ 
ท่ีเขาสร้างมาหลอกลวงท่านนะคะ ดิฉันอยากจะตั้งฉายาให้ท่านใหม่ ท่านเป็นนายกเต่าค่ะ 
ไม่ใช่นายกอิเหนา แต่ท่านเป็นเต่า เต่าท่ีคอยหดหัวอยู่ในกระดองค่ะ  
   ท่านประธานคะ ส าหรับเรื่องความปริศนาด ามืดของบ้านของท่านนะคะ 
ดิฉันจะปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช.  
  (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอประท้วงครับ 
ท่านประธานครับ 
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
มีผู้ประท้วงครับ  
   นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธาน ผม ชัยวุฒิ 
ธนาคมานุสรณ์ ครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 
ผมขอประธานได้ดูข้อบังคับ ข้อ ๖๙ นะครับ ผู้อภิปรายก็พูดวกวนซ้ าซากอยู่ ท่ีบ้าน 
ในค่ายทหารนะครับ ซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ และการท่ีท่านพัก
อยู่ในบ้านท่ีเป็นของทหารก็เป็นโดยหน้าท่ีในราชการท่ีท่านเคยเป็นอดีต ผบ.ทบ. นะครับ 
แล้วก็เป็นสิทธิของท่านอยู่แล้ว ซึ่งเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะครับ ไม่อยากให้พูดวนเวียนซ้ าซาก 



๒๐๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วิชชุดา ๘๗/๒ 
 
เรื่องนี้อีกนะครับ เอามาเรื่องท่ีเป็นการบริหารราชการแผ่นดินเป็นปัญหาของบ้านเมื อง 
และเรื่องท่ีว่านายกเต่าผมว่าก็เป็นการเสียดสีนะครับ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง อยากให้ถอน  
ด้วยครับ 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ก็วินิจฉัย
นะครับ อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านก็กล่าวหาได้ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีคงจะมา
ตอบเองนะครับเรื่องการใช้บ้าน ส่วนเป็นการเสียดสีเรื่องเต่าท่านอย่าไปเสียดสีแรงเลยครับ 
   นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก็ดิฉันอยากให้ท่านอายุยืน
อย่างไรคะ 
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ก็มีอายุยืนเหมือนเต่าก็แล้วกัน อย่าไปหดหัวเลยนะครับ 
   นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ ในเรื่อง
ปริศนาเกี่ยวกับบ้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจะต้องมโหฬารนี้นะคะ ดิฉันจะต้องคอยนิดหนึ่ง 
คอยให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. ในการท่ีจะตรวจสอบต่อไปนะคะ ดิฉั น
อยากจะบอกว่าคุณสมบัติท่ีดีมันเป็นอย่างไรนะคะ ผู้น าคือผู้ท่ีมีอ านาจสูงสุดจะต้องตามมา
ด้วยความรับผิดชอบสูงสุดด้วย โดยเฉพาะจะต้องมีจริยธรรม มีคุณธรรมเป็นท่ีประจักษ์ 
จะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และตรวจสอบง่าย ซึ่งคุณสมบัติของผู้น าท่ีดีทั้งหมดนี้ไม่ได้มีอยู่ใน
ตัวพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เลยค่ะ  
   มาถึงข้อกล่าวหาถัดไปนะคะ ข้อกล่าวหานี้ดิฉันมีใบเสร็จค่ะท่านประธาน 
ข้อหานี้นะคะคือข้อหาผิดกฎหมาย ป.ป.ช. ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปค่ะ ข้อความท่ีสไลด์ 
(Slide) นี้นะคะท่านประธาน เป็นข้อความท่ีคัดมาจากค าให้การของ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ท่ีให้การต่อศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่ผ่านมานะคะ มีลายเซ็นของ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา อยู่ด้วยนะคะ เป็นการยื่นให้การต่อศาลรัฐธรรมนูญ ดิฉันขออนุญาตอ่านนะคะ 
จะเห็นได้ว่าข้าพเจ้ามิได้กระท าการท่ีถือเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๘๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๘๔ (๓)  
 

- ๘๘/๑ 
 



๒๐๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          วันทนา ๘๘/๑ 
 
เพราะการท่ีข้าพเจ้าได้รับประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการเป็นไปตามท่ีหน่วยงานหรือ
กองทัพบกได้ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ท่ีมีสถานภาพและมีคุณสมบัติเดียวกันในธุรกิจการงาน
ปกติ ดิฉันจะถือว่าข้อความนี้เป็นค าสารภาพท่ีท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สารภาพกับศาล
รัฐธรรมนูญว่าท่านได้รับผลประโยชน์อื่นใดจากกองทัพบกจริง หลังจากที่ท่านเกษียณมาแล้ว 
ท่านไม่ได้รับเงินเดือนจากกองทัพบกอีกต่อไป แต่ท่านเป็นข้าราชการการเมืองเหมือน  
พวกเราทุกคนในสภาแห่งนี้ ท่านได้รับเงินต าแหน่งนายกรัฐมนตรีจากส านักงานปลัด 
นายกรัฐมนตรีค่ะ เพราะฉะนั้นผลประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากกองทัพจัดว่าเป็นผลประโยชน์อื่น 
   (นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
มีผู้ประท้วงอีกแล้วครับ  
   นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ด้วยความเคารพ  
ท่านประธานครับ ผมสงสัยนิดเดียว ผมเห็นเวลาไม่เดินมานานแล้วครับ ก็เลยอาจจะมี 
ข้อผิดพลาดในเรื่องเวลา ก็เลยฝาก ตอนนี้ เดินแล้ว พอผมพูดปุ๊บเดินทันทีเลยครับ 
ขอบพระคุณครับ  
   นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ค าให้การในสไลด์ (Slide) 
นั้นตรงกับท่ีกองทัพบกได้ให้การไว้เช่นกันค่ะ กองทัพบกก็ได้ให้การท่ีสอดคล้องกันว่า  
ในหน้าท่ี ๖ แล้วก็ในหน้าท่ี ๑๐ ของค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กองทัพบกได้ให้การว่า 
กองทัพจึงอนุญาตให้ผู้ถูกร้องเข้าอาศัยในอาคารเลขท่ี ๒๕๓/๕๔ และสนับสนุน 
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการอยู่อาศัย ตรงสอดคล้องกัน 
กองทัพบกยอมรับในค าวินิจฉัยมีปรากฏอยู่ ในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหน้า ๖ 
และหน้า ๑๐ ว่ากองทัพบกได้เป็นผู้มอบ คุณประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้รับนะคะ นี่คือ 
ใบเสร็จท่ีดิฉันจะใช้ตลอดการอภิปรายในครั้งนี้ค่ะ 
   การรับผลประโยชน์อื่นใด ดิฉันจะกล่าวถึงมาตรา ๑๒๘ ของกฎหมาย 
ป.ป.ช. ค่ะ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐทุกต าแหน่ง รวมท้ังท่ีพ้นต าแหน่งไปแล้วไม่เกิน 
๒ ปี รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณได้เป็นเงินไม่เกิน  ๓,๐๐๐ บาท  
ท่านฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๘ และมีโทษตามมาตรา ๑๕๙ จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน  



๒๐๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          วันทนา ๘๘/๒ 
 
๖๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ า ท้ังปรับ ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากกองทัพบกนะคะ ตั้งแต่ 
เกษียณมาจนถึงปัจจุบันรวมท้ังสิ้นเป็น ๗๖ เดือน คิดเป็นโทษ ๗๖ กระทง กระทงละ ๓ ปี 
คิดเป็นโทษรวมท้ังสิ้น ๒๒๘ ปี  
   (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ 
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   : 
ท่านปารีณาประท้วงอะไรครับ  
   นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ดิฉัน นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ขออนุญาตประท้วงผู้อภิปราย 
ข้อ ๖๙ ในการอภิปรายวนเวียนซ้ าซาก และเรื่องดังกล่าวทางศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย 
ตัดสินเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็มีผลผูกพันกับทุกองค์กร รวมถึงรัฐสภาด้วย จึงขอให้ 
ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยค่ะ 
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   : 
ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการกล่าวหาอยู่นะครับ ไม่เป็นไรครับ เชิญครับ  
   นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณผู้ประท้วงนะคะ 
ท่ีท าให้ดิฉันได้มี 
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ต่อครับ ไม่ต้องพูดถึงผู้ประท้วงครับ  
   นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ไม่ใช่ค่ะ ขอบคุณท่ีท าให้ 
ดิฉันได้มีโอกาสอธิบายอีกครั้งหน่ึง  
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   : 
ไม่เป็นไรครับ เชิญครับ 
   นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่ อ )   :   ค าวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคม ท่ีผ่านมาเป็นเพียงค าวินิจฉัยว่าจะหลุดจากต าแหน่ง 
นายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะ ไม่ได้วินิจฉัยในเรื่องความผิดทางคดีอาญาแต่อย่างใด  
ตามท่ีดิฉันได้อภิปรายไปแล้วว่าศาลในประเทศไทยเรามีหลายศาล แต่ละศาลก็มีขอบเขต  
อ านาจท่ีแตกต่างกัน ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีอ านาจท่ีจะมาพิจารณาความผิดทางอาญานะคะ 



๒๐๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          วันทนา ๘๘/๓ 
 
ป.ป.ช. ก็ท างานอย่างหนึ่ง ศาลฎีกาแผนคดีอาญาก็ท างานอย่างหนึ่ง ศาลยุติธรรมก็อย่างหนึ่ง 
นะคะท่านประธาน  
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   : 
นอกประเด็น 
   นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  จากค ารับสารภาพนี้นะคะ 
ค ารับสารภาพท่ีว่าเป็นผู้ได้รับเงินประโยชน์จากกองทัพเกิน ๓,๐๐๐ บาท ทุกเดือน ๆ  
มาเป็นเวลา ๗๖ เดือนแล้ว ค าสารภาพนี้น าไปสู่อะไรคะ ค าสารภาพนี้ได้น าไปสู่คดีอาญา 
๒ คดี คือ ๑. โทษตามกฎหมาย ป.ป.ช.  ๒. โทษหนีภาษีตามประมวลกฎหมายรัษฎากร  
อีกข้อหนึ่ง การเผลอเซ็นรับสารภาพโดยไม่ได้ตั้งใจของคุณประยุทธ์ จันทร์โอชา เกิดมาจาก  
ความประมาท ท าให้ท่านตายน้ าตื้นในกรณีนี้ การท่ีเป็นรัฐบาลเถื่อนในช่วงที่ยึดอ านาจ คสช. 
เป็นเวลาหลายปี ท าให้ท่านพ้นจากการตรวจสอบใด ๆ ท้ังสิ้น และท าให้เกิดความประมาท 
เลินเล่อจนกระท่ังมาเซ็นยอมรับ เผลอเซ็นยอมรับค าสารภาพต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง  
ซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นใบเสร็จท่ีดี ท่ีสุด ไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ท้ังสิ้น ยกเว้นท่านจะบอกว่า 
ท่านให้การเท็จต่อศาลรัฐธรรมนูญ -------------------------------------------------------------------- 
 

           - ๘๙/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    เพทาย ๘๙/๑ 
 
ซึ่งการให้การเท็จต่อศาลรัฐธรรมนูญท่านก็จะต้องโดนความผิดตาม ป. วิ. อาญา มาตรา 
๑๗๗ ด้วย ตอนนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเลือกเอาระหว่างจะบอกว่าให้การเท็จ
ต่อศาลรัฐธรรมนูญไป หรือว่าจะต้องมารับโทษตามกฎหมายอาญา กฎหมาย ป.ป.ช.  
และกฎหมายประมวลรัษฎากรเรื่องเกี่ยวกับการเสียภาษี อย่างไรก็ตามท่านประธานถ้าจะมี
ข้อโต้แย้งการรับประโยชน์อื่นใด ๓,๐๐๐ บาท ท่ีเป็นข้อบังคับของ ป.ป.ช. มีข้อยกเว้นไหม 
ดิฉันจะเล่าให้ฟัง มีข้อยกเว้นค่ะ อะไร ๆ ก็ตามล้วนจะมีข้อยกเว้น การรับประโยชน์ ท่ีเกิน 
๓,๐๐๐ บาท ของเจ้าหน้าท่ีรัฐถือว่าผิดทุกกรณี ตั้งหลักก่อนนะคะ เราเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
เราเป็น ส.ส. ในสภา รับประโยชน์อื่นใดเกิน ๓,๐๐๐ บาท ถือว่าผิดทุกกรณี ยกเว้นค่ะ 
มียกเว้นอยู่ ๒ ข้อ ถ้าไม่เข้าข้อยกเว้น ๒ ข้อนี้ถือว่ามีความผิดท้ังสิ้น ข้อยกเว้นนั่นก็คือ ข้อ ๑ 
เป็นการให้โดยธรรมจรรยา เราทราบใช่ไหมคะ การให้โดยธรรมจรรยาคืออะไร การให้แบบนี้
ก็คือการให้ในโอกาสวาระส าคัญขึ้นบ้านใหม่ งานศพ งานแต่ง งานฉลองได้เครื่องราชได้ไป
ฉลอง เป็นครั้งเป็นคราวค่ะ แต่การได้รับจากกองทัพ การได้รับประโยชน์อื่นใดจากกองทัพ 
ท้ังค่าน้ า ค่าไฟ ค่าอื่น ๆ อีกมากมายท่ีดิฉันไม่ได้พูดถึง เพราะว่ามันไม่ได้มีบิล (Bill) ค่าไฟฟ้า
ท่ีจะเห็นได้ชัดนะคะ ท่านจะแอบให้อะไรกันมากกว่านี้มากมายอันนั้นดิฉันยังไม่สามารถจะ
ตรวจสอบได้ แต่ค่าไฟฟ้าดิฉันขอให้ท่านน าค่าไฟฟ้าท้ัง ๗๖ เดือน มาเรียงให้ดูในท่ีประชุม
แห่งนี้ค่ะ ว่าใครเป็นคนจ่ายเพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ใจจากข้อกล่าวหาของดิฉันค่ะ ข้อยกเว้นท่ี
จะไม่มีความผิดในการรับเกิน ๓,๐๐๐ บาท ก็คือการรับโดยธรรมจรรยาซึ่งไม่เข้านะคะ  
   และข้อท่ี ๒ ก็คือรับโดยมีกฎหมายรองรับให้รับได้ การมีกฎหมายรองรับให้
รับได้ถ้าจะอ้างตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินคดีไปเมื่อวันท่ี ๒ ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้อ้าง
รัฐธรรมนูญ แต่ศาลรัฐธรรมนูญอ้างระเบียบกองทัพ ดิฉันจะไม่ก้าวล่วงนะคะ ดิฉันไม่สามารถ
ท่ีจะไปก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญได้เพราะว่าค าตัดสินถือว่าสิ้นสุดไปแล้ว แต่ในข้อยกเว้นท่ีจะ
ไม่มีความผิดไม่ได้พูดถึงระเบียบกองทัพค่ะ ระเบียบกองทัพไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นของ ป.ป.ช. 
ท่ีจะได้ยกเว้นความผิด และระเบียบกองทัพท่ีศาลรัฐธรรมนูญใช้ในการวินิจฉัยสถานภาพ
นายกรัฐมนตรีเป็นระเบียบกองทัพท่ีออกในสมัย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นระเบียบ  
ท่ีใช้ภายในกองทัพเท่านั้น ท่ีส าคัญเป็นระเบียบท่ีใช้ภายในใช้กันเองและไม่เคยถูกประกาศ  
 
 



๒๑๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    เพทาย ๘๙/๒ 
 
ในราชกิจจานุเบกษาเลยค่ะ ฉะนั้นจึงไม่สามารถจะอ้างอิงกฎหมายอะไรได้ มันเป็นระเบียบ  
ภายใน ท่านก าหนดของท่านเอง ท่านใช้ในกองทัพของท่านเอง ป.ป.ช. เขาไม่ได้สนใจด้วย
เพราะไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาดูกันนะคะ 
  ส่วนในมาตรา ๑๒๘ ซึ่งเป็นกฎหมายของ ป.ป.ช. เอง ในมาตรา ๑๒๘  
ก็มียกเว้นไว้นิดหนึ่งนะคะ ว่าการรับทรัพย์สินอื่นใดจะไม่มีความผิดก็ต่อเมื่อได้รับยกเว้น  
ตามกฎหมาย ยกเว้นตามกฎ และยกเว้นตามข้อบังคับ แต่ข้อยกเว้นนี้ไม่เคยบอกนะคะว่า  
มีการยกเว้นตามระเบียบกองทัพ สรุปแล้วกฎหมาย ป.ป.ช. ความผิดของ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ในการรับผลประโยชน์อื่นใดจากกองทัพตลอดมา ๗๖ เดือน นับตั้งแต่
เกษียณอายุแล้วนี่นะคะ ไม่อยู่ในข้อยกเว้นค่ะ  
   ท่านประธาน เพื่อความเข้าใจอีกนิดหนึ่งดิฉันจะขอเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ท่าน
เกษียณมาในปี ๒๕๕๗ กองทัพบกไม่ได้เป็นต้นสังกัดของนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป ไม่ได้เป็น
หน่วยงานท่ีจ่ายเงินเดือนให้นายกรัฐมนตรีอีกต่อไป ท่านกลายมาเป็นนักการเมือง 
รับเงินเดือนจากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี หรือ สปน. ค่ะ เพราะฉะนั้นรายได้อื่นใด 
รายได้ท่ีไม่ได้รับจากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นรายได้อื่นใดท้ังสิ้น  
และรายได้อื่นใดท้ังสิ้นถ้าไม่ได้รับข้อยกเว้นในกฎหมายของ ป.ป.ช. มีความผิดด้วยกันท้ังสิ้น  
 
                 - ๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   นฤมล ๙๐/๑ 
 
หากจะอ้างว่านายพลคนอื่น ๆ ท่ีอยู่ในกองทัพเขาก็ได้รับกัน ได้รับเกิน ๓,๐๐๐ บาทกัน 
ได้รับอะไรกันนะคะ พวกเขาไม่ได้มาเป็นนักการเมือง เขาไม่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรี ผู้ให้  
ก็สมประโยชน์ ผู้รับก็สมประโยชน์ เขาจะให้เขาจะรับอย่างไร ไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะ 
ท่านประธาน สรุปว่าค ารับสารภาพของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีรับสารภาพ 
โดยคิดน้อยไปหน่อย โดยตายน้ าตื้นนะคะ ท่ีรับสารภาพตามท่ีเมื่อครู่นี้สไลด์ (Slide) ขึ้นไป
แล้วมีลายเซ็นก ากับ ค าสารภาพคือใบเสร็จในข้อกล่าวหาของดิฉันในประเด็นนี้ในวันนี้ค่ะ 
ท่านประธานคะ บุคคลต้องเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมาย ยกเว้นนายกรัฐมนตรี 
จะไม่ใช่บุคคลค่ะ ถ้าท่านเป็นหมู หมา กา ไก่ ท่านก็ไม่ได้รับการยกเว้นค่ะ ท่ีผ่านมา  
เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ปี ๒๕๖๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิ่งจะสร้างมาตรฐานขึ้นมา  
ท่านคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีการชี้มูลความผิดอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ท่านหนึ่ง พร้อมกับเลขา ๑ คน รวมเป็น ๒ คน ในคดีหมายเลข ๐๓-๓-๕๗๙/๒๕๖๒  
โทษจ านวน ๒ กระทง โดยมีการชี้มูลความผิด ดังนี้ อดีตรัฐมนตรีท่านนั้นมีความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าท่ี กรณีเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน ๓,๐๐๐ บาท  
โดยการรับเป็นตั๋วเครื่องบินโดยสาร กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง และตั๋วเครื่องบินโดยสาร กรุงเทพฯ
กัวลาลัมเปอร์ ๒ ทริป (Trip) ๒ กระทงค่ะ ดิฉันสบายใจอย่างยิ่งท่ีเห็นค าชี้มูลความผิด 
ของ ป.ป.ช. เพราะมันตรงกับนายกรัฐมนตรีในประเด็นเดียวกัน ตอนนี้ท่านไม่ได้มีตัวช่ วย 
องค์ประกอบของท่านครบองค์ประกอบความผิดท้ังหมด ไม่มีตัวช่วย วันนี้จะต้องเป็นวันท่ี
ท่านคิดถึงมาตรา ๔๔ มากท่ีสุดวันหนึ่ง ดิฉันสังเกตนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าดิฉันดูท่านดู 
ซูบซีดซูบเซียวลงไปแขนขาท่านยาวขึ้น ไม่ทราบว่าท่านไปโหนอะไรมาเยอะแยะมากมาย 
หรือเปล่า ท่านประธานคะ ดังท่ีดิฉันอภิปรายไปท้ังหมดว่านายกรัฐมนตรีมีความผิดตาม
กฎหมาย ป.ป.ช. นับตั้งแต่เกษียณอายุในปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน รวมเป็น ๗๖ กรรม  
๗๖ กระทงดังท่ีกล่าวไปแล้วนะคะ ถ้า ป.ป.ช. ยังแชเชือน ไม่กล้าด าเนินคดี ก็จะมีเดือนท่ี 
๗๗  ๗๘  ๗๙ ไปเร่ือย ๆ ค่ะ  
  ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๕ นะคะ ก่อนท่ีดิฉันจะพูดความผิดในเรื่องกฎหมาย 
ป.ป.ช. อันนั้นจบไปแล้วนะคะ ท่ีดิฉันจะเริ่มใหม่นี้เป็นความผิดกฎหมายประมวลรัษฎากร  
คือความผิดท่ีเกี่ยวข้องกับภาษีนะคะ ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จากค ารับสารภาพแผ่นนี้  
ท่ีท่านได้เซ็นชื่อรับสารภาพว่าท่านได้รับประโยชน์จากกองทัพเกิน ๓,๐๐๐ บาท มานับแต่ 



๒๑๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   นฤมล ๙๐/๒ 
 
เกษียณอายุ ก็มามีความผิดตามประมวลรัษฎากรเช่นเดียวกันเป็นอีกข้อหาหนึ่ง แต่ว่าใช้
ใบเสร็จใบเดิม ใช้ด้วยกันได้ค่ะ ดิฉันขอปูแผล็บหนึ่งนะคะไม่ให้เสียเวลาว่ากฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีอากรท่ีเราควรจะทราบเป็นกฎหมายพื้นฐานสักเล็กน้อยค่ะ 
รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ก าหนดให้บุคคลต้องมีหน้าท่ีเสียภาษีนะคะ นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคล
ท่านก็ต้องเสียภาษีค่ะ ประมวลรัษฎากร มาตรา ๓๙ ก าหนดว่าเงินได้พึงประเมิน หมายถึง 
เงินท่ีเข้าลักษณะอันพึงจะต้องไปค านวณภาษี ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐ (๒) กล่าวว่า 
ประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้เนื่องมาจากหน้าท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท า ต้องถือเป็นรายได้พึงประเมิน
น าไปรวมเพื่อค านวณภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด. ๙๐ ซึ่งผลประโยชน์ท่ีกองทัพได้มอบให้กับ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาตลอด ๗๖ เดือน ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวล
รัษฎากร มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ อย่างจัง ๆ ค่ะ ท่านประธานคะ ผลประโยชน์ 
เรื่องกฎหมายภาษีประมวลรัษฎากรนี้นะคะ หลายปีผ่านไปท่านเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่  
ปี ๒๕๕๗ จนถึงตอนนี้ ท่านย่ืนไปแล้ว ๖ ครั้งนะคะ ----------------------------------------------- 
 

- ๙๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    จีรนุช ๙๑/๑ 
 
แล้วก็ความท่ีเป็นผู้รับ ท่านตายน้ าตื้นอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะ ท่านไม่ได้เอาผลประโยชน์อื่นใด
ตรงนี้ท่ีดิฉันพูดถึงนี่นะคะ คือผลประโยชน์ท่ีค านวณเป็นเงินจากการได้ผลประโยชน์ค่าน้ า  
ค่าไฟ ค่าดูแลรักษาบ้านท้ังหมด ไม่ได้น าไปค านวณเพื่อยื่นภาษี ภ.ง.ด. ๙๐ มาตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๘ จนถึงปี ๒๖๖๓ รวมเป็น ๖ ปีค่ะ โทษท้ังหมด ๖ กรรม ๖ กระทงค่ะ ถ้าท่านปฏิเสธ 
ท่านไม่ยอมรับข้อกล่าวหานี้ ดิฉันบอกให้ ท่านให้ลูกน้องเอา ภ.ง.ด. ๙๐ ของท่าน ๖ ปี 
ท่ีผ่านมานี้นะคะ มาแสดงให้ดูต่อหน้าท่ีประชุมแห่งนี้ค่ะ ถ้าท่านไม่กล้าแสดงว่าท่านยอมรับผิด 
มีโทษจ าคุกในคดีอาญาค่ะ และคนท่ีมีคดีอาญาไม่สามารถจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ค่ะ
ท่านประธาน แต่อย่างไรก็ตามท่ีดิฉันบอกนะคะ ทุกอย่างมีข้อยกเว้น ประมวลรัษฎากร
เหล่านี้ยังมีข้อยกเว้นอยู่ท่ีมาตรา ๔๒ ค่ะ เงินได้พึงประเมินท่ีจะมีข้อยกเว้นตามมาตรา ๔๒  
มีอยู่ ๒๕ วงเล็บค่ะ ดิฉันจะยกตัวอย่างนะคะ เช่นเงินได้อะไรท่ีเราได้รับมาแล้วเราไม่ต้อง 
เอาไปค านวณ ไม่ต้องไปคิดภาษีประจ าปีท่ีเราจะยื่นกันทุก ๆ เดือนมีนาคมนะคะ อย่างเช่น 
เงินรางวัลจากสลากกาชาด เงินดอกเบี้ยท่ีได้จากบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือเงินท่ีเราได้
จากเงินสมทบผู้ประกันตน พวกนี้ไม่ต้องน ามาค านวณภาษี แต่ผลประโยชน์ท่ีพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้จากกองทัพ ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นค่ะ ดิฉันเสียใจด้วยนะคะ  
ท่านอยู่บ้านฟรีแล้วยังมีกระจิตกระใจท่ีจะหนีภาษีอีกหรือคะ ท่ีจริงแล้วมันไม่ควรจะรับ 
ตั้งแต่แรกแล้วนะคะ ใครมีญาติพี่น้องเป็นข้าราชการ เป็นครู เป็นอัยการ เป็นผู้พิพากษา  
เป็นต ารวจ ท่ีได้มีสิทธิท่ีจะอยู่บ้านพักหลวงฟรี ดิฉันถามหน่อยว่ามีใครท่ีไม่ต้องออกค่าน้ า  
ค่าไฟเองหรือเปล่าคะ ทุกคนต้องจ่ายค่าน้ า ค่าไฟเองท้ังนั้น แม้กระท่ังนายพลในกองทัพ 
ดิฉันไปสอบถามมาแล้วก็ต้องจ่ายค่าน้ า ค่าไฟเอง ต้องจ่ายค่าส่วนกลางด้วย แล้วท่าน 
เป็นใครคะ มันเป็นการให้ผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือเปล่า กองทัพให้ท่านขนาดนี้ เวลา
กองทัพจะขอเงินไปซื้ออาวุธ ขอเงินไปซื้อของเล่นท่ีไร้สาระ ท่านก็ต้องอนุมัติใช่ไหมคะ 
เพราะกองทัพประเคนให้ท่านขนาดนี้ ยังไม่มีใครเคยเห็น ภ.ง.ด. ๙๐ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึง 
ปี ๒๕๖๓ ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เลย ดิฉันขอท้าท่าน่ให้น ามาแสดงกับท่ีประชุม
แห่งนี้ ท่านท าผิดฐานหนีภาษีตามกฎหมายประมวลรัษฎากร มีโทษจ าคุก มีโทษตามมาตรา 
๓๗ ทวิ มีโทษจ าคุกพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านจะเป็น  
ผู้น าคนสุดท้ายท่ีชื่อประยุทธ์ค่ะ เพราะว่าตั้งแต่ท่านเข้ามาไม่มีพ่อแม่ท่ีไหนตั้งชื่อลูกว่าชื่อ 
 



๒๑๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    จีรนุช ๙๑/๒ 
 
ประยุทธ์เลย ท่านประธานคะ รวมท้ังชื่อตู่ด้วยค่ะ เพราะใคร ๆ เขาฟังเพลงเขาก็สยองไป
หมดแล้ว ไม่มีใครเอาชื่อนี้ไปตั้งชื่อลูกให้ไม่เป็นมงคล 
  (นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :   ท่านประธานคะ ดิฉัน 
ขอประท้วงค่ะ 
 นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
อย่าเสียดสีครับ เชิญครับ 
 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน 
กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตคลองเตยและวัฒนา ดิฉันขอประท้วง
ท่านประธานนะคะ ในข้อ ๖๙ ท่ีปล่อยให้ผู้อภิปรายกล่าวเสียดสี แล้วก็วนเวียนซ้ าซ้อน 
กับซ้ าซากมาก ๆ เกี่ยวกับเรื่องภาษี ซึ่งดิฉันเชื่อว่าเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีคงจะต้องมาตอบ 
แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นไม่ควรจะเสียดสีบ่อย ๆ ครั้งอย่างนี้นะคะ ซึ่งมันท าให้สภาแห่งนี้ดูไม่สง่างาม
เลยค่ะ ขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ  
ผมเตือนแล้วนะครับ เมื่อสักครู่นี้ว่าอย่าเสียดสี ท่านถอนออกนะครับว่าไม่มีพ่อแม่คนไหน 
ตั้งชื่อประยุทธ์นะครับ มีครับ มีหลายคนครับ ถอนนะครับ  
 นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ไม่มีพ่อแม่คนไหนตั้งชื่อลูก
ว่าประยุทธ์ใช่ไหมคะ 
 นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ 
 นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ถอนก็ได้ค่ะ  
 นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ  
อย่าเสียดสีครับ ท่านอภิปรายไปได้แต่อย่าเสียดสีนะครับ  
 
                                 - ๙๒/๑ 
 
 



๒๑๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๙๒/๑ 
 
 นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณค่ะท่านประธาน 
ท่านประธานคะ แม้กระท่ังสาวโรงงาน ลูกจ้างบริษัทท่ีเขาเงินเดือนกันเดือนละแค่หมื่นกว่า
บาทนะคะ ท่ีเขาได้สวัสดิการอยู่บ้านพักฟรีเป็นห้องเล็ก ๆ ท่ีนายจ้างให้อยู่ฟรี ท่ีนายจ้างจ่าย
ค่าน้ าค่าไฟให้ จ่ายค่าแก๊สให้นะคะ ลูกจ้างสาวโรงงานอย่างนั้นยังต้องเสียภาษี ยังต้องเอาเงิน 
ท่ีเป็นการอยู่บ้านฟรีท่ีนายจ้างให้อยู่นี่ กฎหมายระเบียบค าสั่งของสรรพากรยังก าหนดให้ 
น ามาคิดและค านวณภาษี โดยคิดเป็น ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมท้ังปี ต้องค านวณว่า ๒๐ 
เปอร์เซ็นต์เท่าไร แล้วก็เอามาคิดรวมเป็นรายได้พึงประเมินเพื่อคิดค านวณภาษี โดยทางบริษัท
จะคิดเอาผลประโยชน์ท่ีลูกจ้างพวกนั้นได้รับมาคิดเป็นรายได้พึงประเมินและค านวณภาษีหัก 
ณ ท่ีจ่ายด้วยนะคะท่านประธาน คนงานเหล่านั้น ลูกจ้างโรงงานเหล่านั้น พนักงานบริษัท
เหล่านั้น ไม่มีสิทธิท่ีจะหนีภาษีเลย เพราะว่าถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไปแล้ว ขอสไลด์ (Slide) 
ต่ อ ไปค่ ะ  ส ไลด์  (Slide) ท่ี  ๖  นะคะ  ส ไลด์  (Slide) นี้ คื อค าพิพากษาศาลฎี ก า  
๒๑/๒๕๓๖ อาจจะอ่านยากสักหน่อย ดิฉันจะขอถอดความมาง่าย ๆ ค่ะ ในสไลด์ (Slide) นี้
ก าหนดให้ลูกจ้างต้องน าค่าน้ าค่าไฟ ค่าแก๊สท่ีได้จากการอยู่บ้านท่ีนายจ้างให้อยู่ฟรีถือเป็น  
เงินได้พึงประเมิน ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ น าไปค านวณภาษี
เพื่อยื่น ภ.ง.ด.๙๐ ด้วย โดยนายจ้างจะค านวณและหัก ณ ที่จ่าย ท่านประธานคะ ในกรณี  
พลเอก ประยุทธ์ นายจ้างคือส านักปลัดนายกรัฐมนตรีไม่ได้ค านวณเพื่อหักภาษีให้ค่ะ และ
กองทัพบกก็จ่ายโดยที่ไม่ได้ค านวณ ไม่ได้หักภาษีเอาไว้ด้วย แล้วคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้น าไปรวม
เป็นรายได้พึงประเมินเพื่อค านวณภาษีในแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.๙๐ ของตัวเองมา ๖ ปีแล้วค่ะ  
ท่านประธานคะ ขอไสด์ (Slide) ถัดไปค่ะ คุณยายวัยชรานี้อยู่โคราชค่ะ โดนกรมบัญชีกลาง 
โดนหน่วยราชการก าลังไล่บี้เรียกเงินคืนบอกว่าได้รับเงินซ้ าซ้อนท่ีโดนกันไปหลายร้อยคน 
จะเป็นพันคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ ได้เงินซ้ าซ้อนในท่ีนี้หมายถึงได้เบี้ยคนชราเดือนหนึ่ง
ไม่กี่ร้อยบาทค่ะ แล้วก็ไปซ้ าซ้อนกับอะไรคะท่านประธาน ไปซ้ าซ้อนกับสามีไปตายท่ีสมรภูมิ
นาแกค่ะ บางข่าวก็เป็นได้รับเงินบ านาญอันเป็นมรดกจากลูกชายไปเสียชีวิตในการรบคนนั้น
อายุเกือบ ๙๐ ปี คนนี้อายุ ๗๓ ปี ต้องขึ้นศาลแขวงท่ีโคราช เขาเรียกเงินคืนมาเป็นเงินคืน 
ทีหนึ่ง ๑๑ ปี ต้องผ่อนคืนนะคะ โทษฐานท่ีได้รับเงินซ้ าซ้อนจากทางราชการ ถ้าไม่มีเงินผ่อน 
ก็ติดคุกค่ะ ต้องผ่อนเงินคืนท้ังหมดพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะคะ แต่นายกรัฐมนตรีของเรานะคะ
ท่านประธาน ช่วงท่ียังเป็นรัฐบาลเถื่อนไม่มีฝ่ายค้านครองอ านาจอยู่นะคะ ได้รับเงินซ้ าซ้อน  



๒๑๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๙๒/๒ 
 
๔ ต าแหน่ง ได้รับเงินบ านาญจากกองทัพเดือนหนึ่งประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท ได้รับเงินเดือน 
คสช. เดือนละประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ กว่าบาท เงินเดือนนายกรัฐมนตรีอีก ๑๒๐,๐๐๐ กว่าบาท
นะคะ ไม่รวมเบ้ียประชุม ไม่รวมสารพัด รวมเดือนหนึ่งไม่ต่ ากว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีใคร 
เอาเรื่องค่ะ อันนั้นซ้ าซ้อนยิ่งกว่าซ้ าซ้อนอีกนะคะ 
  สรุปนะคะ ดิฉันขอสรุปข้อกล่าวหาท้ังหมดของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในวันนี้ ๔ ข้อหาคือ  
  ๑. ไม่แสดงรายการบัญชีทรัพย์สินในค่ายทหาร ถือเป็นการจงใจแสดงทรัพย์สิน
และหนี้สินอันเป็นเท็จปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรทราบ ท่ีควรแจ้งให้ ป.ป.ช. ทราบนะคะ มีโทษ
ตามมาตรา ๑๖๗ จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. มีความผิดข้อหาหนีภาษี มีความผิดตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และความผิด
ตามมาตรา ๓๗ ทวิ ปีละ ๑ กระทงเป็นเวลา ๖ ปี 
  ๓. ความผิดฐานรับประโยชน์ค่าไฟฟ้าเกิน ๓,๐๐๐ บาททุกเดือน ถือเป็น
ความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ มีโทษตามมาตรา ๑๖๙ จ าคุกไม่เกิน
กระทงละ ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นโทษจ าคุก ๗๖ กระทง รวมท้ังสิ้น 
๒๒๘ ปีนะคะ ซึ่งเป็นบรรทัดฐานตามท่ี ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดอดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยท่านหนึ่งเอาไว้แล้วจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันค่ะ ท่ีดิฉันให้ท่านเป็นเต่า  
ก็เพราะว่าจะได้อายุยืนพอท่ีจะรับโทษครบ ๒๒๘ ปีอย่างไรคะ 
  และข้อสุดท้ายนะคะ ท่านนายกรัฐมนตรียังผิดมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรง
อีกด้วยค่ะ สืบเนื่องมาจากวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ป.ป.ช. เพ่ิงจะมีการชี้มูลความผิด 
  (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ประท้วง
ครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  นักการเมืองท่านหนึ่งในคดี
รุกท่ีป่าสงวนค่ะ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  จะจบ 
แล้วครับท่าน 
 



๒๑๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      วัชรี ๙๒/๓ 
 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิด
กรณีรุกท่ี 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  มีผู้ประท้วงครับ 
เชิญครับ 
 

- ๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           กุลนิษฐ์ ๙๓/๑ 
 
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผม ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 
อยากให้ผู้อภิปรายถอนค าพูดครับ ใช้ค าเสียดสีค าว่า รัฐบาลเถื่อน ซึ่งผมคิดว่าเป็นค า  
ท่ีรุนแรงแล้วก็ไม่เหมาะกับใช้ในสภาแห่งนี้นะครับ รัฐบาลนี้ก็ได้มาจากการเลือกตั้ง 
ตามรัฐธรรมนูญนะครับ รัฐบาลเถื่อนมันเป็นการเสียดสีท่ีไม่เหมาะสม อยากให้ถอนครับ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
คือผู้อภิปรายอภิปรายถึงรัฐบาลก่อนนะครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  รัฐบาล คสช. ท่ียึดอ านาจ
มาอย่างไรคะ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ท่านเปลีย่นจากรัฐบาลเถื่อนเป็นรัฐบาล คสช. ก็แล้วกันนะครับ ให้มันเพราะหน่อยครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ได้ค่ะ รัฐบาล คสช. นะคะ 
ท่ีปล้นอ านาจจากนายกรัฐมนตรีหญิง อดีตผู้บังคับบัญชาค่ะ เมื่อเทียบเคียงกับการท่ี ป.ป.ช. 
ชี้มูลความผิดของนักการเมืองหญิงท่านหนึ่งในคดีรุกท่ีป่าสงวนนะคะ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ก็มีความผิด 
   (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
    นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
มีผู้ประท้วงครับ 
   นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ดิฉัน นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ขอประท้วงท่านประธานข้อ ๙ 
แล้วก็ผู้อภิปรายด้วย ผู้อภิปรายใช้วาจาเสียดสีไม่สุภาพเลยค่ะ ขอให้ท่านประธาน 
ช่วยควบคุม ตักเตือน แล้วก็ให้เขาหยุดกิริยาอย่างนี้ด้วยเพราะมันดูต่ านะคะ 
     นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  พอครับ 
เชิญต่อ จบแล้วครับ อย่าเสียดสีนะครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอดิฉันสรุปครึ่งนาทีค่ะ
ท่านประธาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีดิฉันอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้ดิฉันจะบอก 
ท่านนะคะ ดิฉันถือโอกาสบอกท่านแทนประชาชนหลาย ๆ คนท่ีฝากมานะคะ ท่านช่างไร้ค่า 
 



๒๑๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           กุลนิษฐ์ ๙๓/๒ 
  
น่ารังเกียจท่ีอยู่มาได้ถึงปีท่ี ๗ นี้ไม่ใช่เพราะว่าเก่งมากหรือกล้ามาก แต่เพราะว่าด้านมากค่ะ 
ขอบคุณมากค่ะ 
   (นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
    นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ  
ขอประท้วงท่านประธานค่ะ 
     นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ท่านกรณิศครับ  
   นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ  
ดิฉัน กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตคลองเตยวัฒนา ขอประท้วง  
ท่านประธานกับผู้ท่ีก าลังอภิปรายในการเสียดสีว่าท่านนายกรัฐมนตรีไร้ค่า อย่างไรขอให้  
ถอนค าพูดและขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยค่ะ 
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ถอนค าพูดไร้ค่านะครับท่านอมรัตน์ 
    นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  อะไรนะคะ 
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนี่ ง )   :   
ท่านนายกรัฐมนตรีไร้ค่า 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เปลี่ยนเป็นไร้ประสิทธิภาพ 
ไร้ภูมิปัญญา ไร้วิสัยทัศน์ ไร้จิตส านึกค่ะ  
   (นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ได้ยืนและยกมือขึ้น)     
    นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ  
ดิฉัน กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ขอประท้วงท่านประธานนะคะ ดิฉัน กรณิศ งามสุคนธ์ รัตนา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตคลองเตยวัฒนา ดิฉันต้องขอประท้วงท่านประธานในข้อ ๙ (๓)  
แล้วก็รวมไปถึงข้อ ๖๙ ด้วยนะคะ ถ้าท่านปล่อยให้ผู้อภิปรายเสียดสีท่านนายกรัฐมนตรี 
แบบนี้ ดิฉันก็ขอบอกเลยนะคะว่าท่ีท่านได้กล่าวหาในสภาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน ช่วยคิดถึงว่า
ใครก าลังพูดแล้วก็ก าลังกระท าแบบนั้น ขอบคุณค่ะ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนี่ง)  :  คอยเตือน
อยู่ตลอดนะครับ  



๒๒๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           กุลนิษฐ์ ๙๓/๓ 
 
  (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ พาดพิงค่ะ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนี่ ง )   :   
ท่านปารีณาก่อนครับ เชิญครับ   
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน 
ไม่ได้พูด  
   นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน นางสาวปารีณา 
ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ท่านประธานคะ อย่างท่ีดิฉันได้  
ประท้วงท่านประธานไปเมื่อสักครู่นี้อยากจะให้ท่านประธานช่วยควบคุมผู้อภิปรายนะคะ 
เพราะท่านประธานบอกให้ถอนค าพูดไม่ให้เสียดสี ให้ถอนค าพูด พอเขาถอนค าพูดเสร็จ 
เขาเสียดสีต่อ อย่างนี้มันเสียหายนะคะ ท่านต้องควบคุมการประชุม แล้วดิฉันฝากด้วยนะคะ 
ดิฉันไม่ได้หาคนขับรถอยู่ค่ะ ไม่ได้รับสมัครคนขับรถอยู่นะคะท่านประธาน ขอบคุณค่ะ 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนี่ง)  :  ค าพูด 
ท่ีเสียดสีกใ็ห้ถอนแล้วนะครับ ก็มาเปลี่ยนเป็นไร้ความสามารถนะครับ อันนั้นเป็นข้อกล่าวหา
ได้ครับ 
  นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ )  :  ท่านประธานคะ  
เป็นข้อกล่าวหาตามญัตตินะคะ ไร้ประสิทธิภาพ ไร้วิสัยทัศน์ค่ะ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนี่ ง)  :  ได้ครับ 
อันน้ันได้ครับ   
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แล้วดิฉันไม่ได้พูดเรื่อง 
พ่อแม่ไม่สั่งสอนนะคะ ท่านผู้ประท้วงน่าจะจับประเด็นผิด ดิฉันแค่บอกว่าเด็กรุ่นใหม่ 
   นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี)  :  ท่านประธานคะ อย่าปล่อยให้ผู้ก าลัง
พูดอยู่นี้พูดอีกนะคะ ก าลังจะเสียดสีอีกแล้วค่ะท่านประธาน 
    นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนี่ง)  :  อย่าซ้อน
กันนะครับ เดี๋ยวก่อนครับ ทีละคนครับ ฟังก่อนนะครับ เพราะเท่าท่ีผมฟังดูก็ไม่มีว่าพ่อแม่  
ไม่สั่งสอนนะครับ อันนั้นไม่มี แต่ส่วนค าอื่น ๆ ผมก็พยายามเตือนให้ถอนแล้วนะครับ  
ท่านปารีณามีอะไรนะครับเมื่อสักครู่นี้ 



๒๒๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           กุลนิษฐ์ ๙๓/๔ 
 
   นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน 
ขออนุญาตท่านประธานนะคะ ขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิง 
     นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนี่ ง )   :   
ขอทีละคนครับ ผมเชิญท่านปารีณาก่อนนะครับ 
   นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ราชบุรี )  :  เมื่อสักครู่นี้ดิฉันต้องขออภัย 
ท่านประธานด้วยค่ะ ดิฉันนึกว่าท่านประธานจะไม่ควบคุมการประชุมแล้วปล่อยให้เขาเสียดสี
ซ้ าแล้วซ้ าเล่าอีกนะคะ เพราะว่าดิฉันไม่ได้รับสมัครคนขับรถอยู่ ขอบพระคุณค่ะ 
    นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนี่ ง )   :   
ท่านกรณิศครับ ตาท่านแล้วครับ เชิญครับ  

 
         - ๙๔/๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๒๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๙๔/๑ 
 
  นางกรณิศ  งามสุคนธ์ รัตนา (กรุ ง เทพมหานคร )   :  ดิ ฉัน  กรณิศ 
งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตคลองเตยวัฒนานะคะท่านประธาน ดิฉัน 
ขออนุญาตพาดพิงในส่วนท่ีผู้ อภิปรายบอกว่า ท่ีดิฉันใช้ค าพูดว่ าพ่อแม่ ไม่สั่ งสอน 
อย่างนั้นดิฉันขอบอกว่าพ่อแม่ของท่านคงสั่งสอนมาดีค่ะ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
มันคนละเรื่องแล้วครับ 
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ขออนุญาตใช้ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
คนละเรื่องแล้วครับ ถ้าเขาไม่ได้พูดก็คงไม่มีอะไรต้องถอนนะครับ ส่วนเราจะไปพูดอีกทาง  
เ ดี๋ ย วก่ อนครั บ  ยั ง ไ ม่ ถึ ง ต าคุณครั บ  จบแล้ วนะครั บ  ท่ านอมรั ตน์ จบนะครั บ 
ท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงตอนนี้หรือจะรอก่อนครับ ท่านยังไม่ต้องชี้แจ งก็ได้นะครับ 
จะรอท่านสมาชิกอีกท่านไหมครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ 
ก็ได้รับฟังค าอภิปรายมา ซึ่งมันก็มีค าตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับ หลายเรื่องอยู่ ใน  
กระบวนการพิจารณาขององค์กรตรวจสอบการทุจริต ไม่ว่าจะ ป.ป.ช. อะไรก็ตามท่ีอ้างมา 
ท้ังหมด ศาลรัฐธรรมนูญอะไรต่าง ๆ นะครับ ผมก็คงไม่ไปลงรายละเอียดตรงนี้นะครับ  
ทุกอย่างก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ในมติท่ีออกมาในช่วงท่ีผ่านมา อันนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับ 
แต่ประเด็นส าคัญก็คือผมขอขอบคุณ ท่านจะสังเกตว่าผมตัวผอมลง สูงขึ้นอะไรท านองนี้ 
ก็แสดงว่าท่านก็ห่วงใยผมอยู่เหมือนกันแหละ สุขภาพ ผมขอบคุณนะครับ ผมก็ห่วงท่าน  
เหมือนกัน เพราะรู้สึกว่าตัวท่านก็เตี้ยลงทุกวัน ๆ เพราะว่าท่านก็ไปหลบอยู่หลังม็อบ (Mob) 
ทุกวัน ๆ อยู่เหมือนกันแหละนะครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ท่านสมคิดเชิญต่อครับ ท่านสมคิด เช้ือคง ใช่ไหมครับท่ีอภิปรายต่อ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  ขออนุญาตครับ 
 



๒๒๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๙๔/๒ 
 
  นายสมคิด เช้ือคง (อุบลราชธานี)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  ขออนุญาตครับ ขออนุญาตนิดหนึ่งครับ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  เดี๋ยวรายละเอียด ผมก็จะไม่ไปตอบโต้ท่านโดยตรงนะครับ ผมจะให้ 
ท่านอาจารย์วิษณุซึ่งรู้ในเรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ เพราะว่าท่านกับผมนั้น 
มีการปรึกษาหารือมาโดยตลอดนะครับ โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย เรื่องความถูกต้อง  
อะไรต่าง ๆ เหล่านี้นะครับ ผมขออนุญาตให้อาจารย์วิษณุชี้แจงสักเล็กน้อยครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ 
เชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีครับ 
  นายวิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ขอใช้เวลาประมาณ ๑ นาที 
  นายสมคิด เช้ือคง (อุบลราชธานี)  :  ท่านประธานครับ เอาอย่างไรครับ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ผมขออนุญาตให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อเลยนะครับ จะได้ต่อเนื่อง ท่านจุลพันธ์ 
มีอะไรครับ 
  (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม จุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย จากจังหวัดเชียงใหม่ ต้องประท้วงท่านนายกรัฐม นตรี 
และท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับ ในเรื่องท่ีก าลังจะขึ้นตอบ ตามข้อบังคับการประชุม 
ข้อท่ี ๑๗๗ นะครับ รัฐมนตรีท่ีถูกอภิปรายท่ีจะต้องลุกขึ้นตอบ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี 
ถูกอภิปรายในเรื่องของการแจ้งเท็จในเรื่องของภาษีอะไรต่าง ๆ นะครับ ผมก็รับฟัง  
เพื่อนสมาชิกท่ีอภิปรายมา แต่ท่านวิษณุนี่นะครับ ถ้าเป็นเรื่องงานท่ีท่านก าลังดูแลอยู่ 
ในฐานะท่ีท่านด ารงต าแหน่ง อันนี้ผมเห็นชอบครับท่ีจะมอบหมายให้ท่านตอบ แต่เรื่องนี้ 
 



๒๒๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       จันทร์ยุคล ๙๔/๓ 
 
เป็นเรื่องส่วนตัวครับ การจะมอบให้ท่านอื่นตอบนี่ ผมว่าอาจจะไม่เหมาะสม ผมว่าท่านวิษณุ 
อาจจะลองไปติวท่านนายกรัฐมนตรี แล้วให้ท่านมาตอบเองไหมครับ มันน่าจะตรงกับญัตติ 
การอภิปรายไม่ไว้วางใจมากกว่า ขอบพระคุณครับ 
  นายวิษณุ  เครื อ งาม  (รองนายกรั ฐมนตรี )   :  ท่ านประธานครับ 
ท่ีจะกราบเรียนต่อไปนี้ ผมจะไม่ชี้แจงในเรื่องท่ีเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรี 
หรือว่าในปัญหา เช่น เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือภาษีใด ๆ นะครับ แต่เผอิญ  
ท่านผู้อภิปรายท่านได้กรุณาได้กล่าวถึงข้อความซึ่งหากว่าฟังแล้วอาจจะเข้าใจว่าถ้าเป็นไป  
ตามนั้นจะท าให้เกิดความเข้าใจผิด แล้วก็เกิดความตื่นตระหนกตกใจขึ้น เพราะว่ามันมี 
ผู้อยู่ในข่ายอย่างนี้อีกเป็นพัน เป็นหมื่น เป็นแสนคน ว่าข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ 
บ้านหลวง ได้รับรถหลวง เติมน้ ามันหลวง น้ าหลวง ไฟหลวงนั้นจะต้องน ามาเสียภาษี  
ในฐานะท่ีเป็นเงินได้พึงประเมินหรือไม่ ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องเสีย ก็ต้องเสียเหมือนกัน 
ท้ังประเทศ ถ้าหากว่าท้ังประเทศไม่เสีย ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไม่เสีย เรื่องนี้ค าตอบมันมี  
อยู่ในประมวลรัษฎากรครับ ท่านผู้อภิปรายได้กรุณาดูถูกต้องแล้วครับ ข้อความท่ีท่าน  
ได้ดูไว้ในมาตรา ๔๒ นั้น แต่บังเอิญท่านยังไม่ได้ดูเลยไปถึงอนุมาตรา ๖ ซึ่งระบุไว้ชัด 
ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานอ่านข้อความในกฎหมายครับว่าเงินได้พึงประเมินต่อไปนี้ 
ไม่น ามาค านวณส าหรับเสียภาษีเงินได้ เงินได้ท่ีทางราชการจ่ายให้เป็นเงินค่าเช่าบ้าน  
หรือเงินท่ีค านวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านท่ีทางราชการให้อยู่ โดยไม่เสี ยค่าเช่า 
เงินช่วยการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือบุตร เบี้ยกันดาร เงินยังชีพ หรือเงินค่าอาหาร 
ท าการนอกเวลา เหล่านี้ไม่ต้องน ามาค านวณในฐานะท่ีเป็นเงินได้พึงประเมิน ------------------ 
 
                 - ๙๕/๑ 
 
 
 
 
 



๒๒๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     กรณ์กาญจน์ ๙๕/๑ 
 
ขออนุญาตกราบเรียนข้อเท็จจริงนี้เพื่อให้ข้าราชการท้ังประเทศท่ีได้อยู่บ้านหลวง แฟลตหลวง 
อพาร์ตเมนต์ (Apartment) หลวง หรือใช้รถหลวง ได้กรุณามีความเข้าใจตรงกันในส่วนนี้
ด้วยครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
สมคิด เชื้อคง ต่อครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ท่านประธานขอใช้สิทธิ
พาดพิงค่ะ ท่ีท่านวิษณุกล่าวมานั้นไม่ได้รวมหมายถึงค่าน้ า ค่าไฟนะคะ ไม่ได้รวมค่ะ ไม่มั่ว  
นะคะ 
  นายวิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)  :  ท่านประธานครับ ค่าน้ า ค่าไฟ 
เป็นส่วนหนึ่งของเงินหรือค่าท่ีค านวณได้จากการได้อยู่ในบ้านหลวงในส่วนนั้น แม้แต่อย่าว่า
แต่ตัวเงินท่ีได้จากบ้านหรือน้ าไฟเลย ถึงเวลาบ้านช ารุดทรุดโทรมซ่อม หลวงก็ซ่อมให้  
ส่วนเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งท่ีกรมสรรพากรได้ถือค านวณเอาว่าเป็นส่วนของบ้านท่ีได้อยู่ 
ท้ังสิ้นครับ ในฐานะท่ีจะเป็นส่วนควบดอกผลหรือผลประกอบ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :   ครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ท่านประธานคะ ใช้สิทธิ
พาดพิงนิดหนึ่งค่ะ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ยุติ 
แล้วครับ ไม่อย่างนั้นเป็นการโต้วาที ไม่ได้ครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  นิดเดียวค่ะ มีค าพิพากษา
ฎีกาถึงท่ีสุดแล้วนะคะ ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๒๑/๒๕๓๖ ท่านวิษณุท่านเป็นนักกฎหมายนะคะ 
ดิฉันขอเรียนให้ท่านลองไปดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ  
เชิญท่านสมคิดต่อครับ เชิญครับ 
  นายสมคิด เชื้อคง (อุบลราชธานี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ 
ผม สมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย จากจังหวัดอุบลราชธานี ก็มาชี้แจงเรื่องบ้านเรื่องอะไร  
ไปอยู่บ้านตัวเองก็สิ้นเรื่องครับง่ายดี เรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ท่ีผมลุกขึ้นมาอภิปราย  
 



๒๒๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     กรณ์กาญจน์ ๙๕/๒ 
 
ไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรี ความจริงปีท่ีแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็นั่งอยู่ท่ีเดิมนั่นละ  
ผมก็ยืนอยู่ตรงนี้ จ าได้ว่าวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ผมอภิปรายนายกรัฐมนตรีอยู่ ๒-๓ เรื่อง  
ผมก็เคยปรามาสนายกรัฐมนตรีไว้เลยนะว่าสิ่งท่ีผมพูดท่านก็ไม่ด าเนินการหรอก เพราะท่าน
เป็นระบบราชการ เมื่อสักครู่นี้ท่านยังขึ้นมาตอบเลยว่าได้สั่งการ ได้สั่งการ ท่านติดค านี้ 
ตลอด ระดับนายกรัฐมนตรีไม่ต้องสั่งเท่าไรหรอกครับ ใช้นโยบายหลัก ๆ แล้วก็ลงไปท าเอง  
ผมเรียนนะครับท่ีผมพูดวันนี้ ลุกขึ้นพูดวันนี้อาจจะเป็นเรื่องเก่ากว่าอันแรก แต่จะโยงให้เห็น
ว่าเรื่องเก่านั่นละอยู่ในญัตติท่ีท่านผู้น าฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายค้านได้น าเสนอว่าท่าน
บริหารงานเห็นแก่พรรคพวก ความจริงเรื่องนี้มันเกิดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีท่ีแล้ว ผมย้อน
ไปนิดหนึ่ งนะครับท่านประธาน เพื่อจะให้ร าลึกถึงได้ว่าสิ่ ง ท่ีนายกรัฐมนตรีท านั้น  
สร้างความเสียหายเท่าไร โดยท่ีหาคนรับผิดชอบไม่ได้ ผมเริ่มต้นจากสนามมวยลุมพินี ท าไม
ต้องเริ่มต้นจากนั่น เพราะนั่นคือแหล่งเพาะเชื้อ มีแหล่งโควิด (COVID) ซุปเปอร์สเปรเดอร์ 
(Super spreader) มากท่ีสุดเริ่มต้นเลยในเดือนมีนาคม การจัดมวยเมื่อเดื อนมีนาคม  
ผมมีภาพให้เห็นนะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  นายสมคิด เชื้อคง (อุบลราชธานี )   :   สนามมวยลุมพินีจัดวัน ท่ี ๖  
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตื่นเต้นเรื่องนี้นะครับ เร่ืองโควิด (COVID) เรามาพูดกันในสภา ท่านออก 
ข้อสั่งการเมื่อวันท่ี ๓ ออกเลยครับ ในข้อ ๑.๗ มีอยู่ ๕ หน้าผมจ าได้ว่า ๑.๗ นี่ท่านเขียน 
บอกว่าห้ามจัดมวย ห้ามเลี้ยง ห้ามสารพัดอย่าง ห้ามทุกเรื่อง แต่ก็จัด ปรากฏว่าก็มีหนังสือ  
การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาพต่อไปจะเป็นหนังสือการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าวันท่ี ๔ 
หนังสือการกีฬาแห่งประเทศไทยไปถึงสนามมวยลุมพินี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกรู้เรื่องนี้  
ก็เขาบอกแล้วว่าข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ ห้ามจัด แต่ท่านก็ดันไปจัดวันท่ี ๖  
เฉยเลยครับ ก็ไม่ว่ากันเพราะไม่มีใครกล้าห้าม ท่านประธานทราบไหมครับว่าใครไปเป็น
ประธานในงานนี้ มีภาพให้ดูครับ ท่านประธานอาจจะไม่ทราบ แต่ท่านนายกรัฐมนตรีทราบ
ว่าใครเป็นประธานงาน เพื่อนท่านละครับ เอ่ยชื่อก็ไม่ผิด พลเอก สุรศักดิ์ ท่านเป็นประธาน 
แล้วเจ้ากรมชื่อ พลตรี ราชิต อรุณรังสี ผมไม่โทษหรอกครับ ก็ในเมื่อเพื่อนท่านนายกรัฐมนตรี 
เป็นอดีตรัฐมนตรีรัฐบาลท่านไปจัด แล้วใครจะกล้าห้าม อย่าไปโทษเจ้ากรมสวัสดิการเลย 
เสร็จงานท่านก็เป็นโควิด (COVID) เสียด้วย แล้วตัวประธานก็เป็น ท่านประธานฝากไปบอก 



๒๒๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     กรณ์กาญจน์ ๙๕/๓ 
 
ท่านนายกรัฐมนตรี เขามีข่าวลือให้แซดว่าเพื่อนท่านนายกรัฐมนตรีมีกิ๊กเป็นโพรโมเตอร์ 
(Promoter) ไม่รู้เป็นผู้หญิง ผู้ชาย ไปดูกันหน่อย แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่คือว่า
หลังจากจัดแล้ว ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ณัฐวัฒน์ ๙๖/๑ 
 
มีข้อห้ามแล้วก็ไปจัดงานมอบรางวัล ผมเองก็แปลกใจก็ดันมอบรางวัลนั่นล่ะในสนามมวยเลย 
พลตรี ราชิต อรุณรังสี ผมเห็นใจท่านนะ ท่านเป็นเพื่อน ผบ.ทบ. ด้วยท าไมเวลาท่านฝืนไม่ได้ 
แล้วผมก็ทราบข่าวนะท่านนายกรัฐมนตรี ต้องตอบว่าเงินท่ีจัดนี่เขาบอกว่าเอาไปให้เตรียมทหาร
รุ่นท่าน ไม่จริงให้ตอบ ผมไม่ได้ว่าหรอก แต่สิ่งท่ีมันเกิดมันเสียหายมากกว่าเรื่องท่ีจะมีรายได้
เล็ก ๆ น้อย ๆ ข้อสั่งการมีแล้ว ผมไม่อยากเอ่ยถึง มีภาพหนึ่งรัฐมนตรีในรัฐบาลท่านก็ขึ้นเวที
ด้วย ก็แปลว่าไม่ได้ใส่ใจใยดีอะไรกันเลยหรือก็ไม่ว่าละครับเรื่องนี้ แต่ฟ้องให้เห็น ผมจะฟ้อง
ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเวลาจัดแล้วมันเกิดแล้ว ประธานก็เป็นโควิด (COVID) คนก็เป็น 
โควิด (COVID) โชคดีนะครับ มีดาราคนหนึ่งชื่อแมทธิว ดีน กับภรรยา เขาเป็นเจ้าของ 
ค่ายมวย ภรรยาเขาก็ติดแล้วเขาก็กล้าท่ีจะออกมาบอกว่าเขาติดโควิด (COVID) จาก 
สนามมวยลุมพินี ท าไมผมต้องเอ่ยเรื่องนี้ ท้ัง ๆ ท่ีผ่านมาปีหนึ่ง ก็ผ่านมาปีหนึ่งมันยังเป็นอีก
อย่างไร ท่านบริหารจัดการอย่างนี้อย่างไร ผมถึงบอกว่าบริหารจัดการล้มเหลวและเห็นแก่
พวกพ้อง ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ท่านประธานครับ คือพวกพ้องท่านก็ถูกสั่งย้ายนะ  
เจ้ากรมสวัสดิการท่ีเป็นนายสนามมวยลุมพินีถูกสั่งย้าย พอผมรู้ตอนหลังย้ายพอเป็นพิธี 
สุดท้ายกลับมาท่ีเดิมพอเงียบ ๆ และนี่จะเกษียณพลโทด้วยขอขอบพระคุณท่าน 
นายกรัฐมนตรีสิครับท าให้กันขนาดนี้ อยากได้พลอะไรก็ว่ากันไป แต่ความสูญเสียท่ีเกิดนั้น
เป็นแหล่งโควิด (COVID) ท่ีเสียหายอย่างแรงเพราะการเห็นแก่พวกพ้อง ไม่จัดการ ไม่ท าผิด 
ไม่เอาผิดให้มีโทษ แล้วได้ดีอีก จะเกษียณอยู่ ยังได้พลโทอีก เอาสิครับ เรื่องนี้มันก็เลยท าให้
การบริหารจัดการของท่านนายกรัฐมนตรีนี่ถูกกล่าวหาอยู่ตลอด วันนี้ท่านผู้น าฝ่ายค้าน  
ก็ เอ่ยเยอะ เพราะฉะนั้นเรื่องสนามมวยลุมพินีนั้นเป็นต้นเหตุ  คนมามันเยอะครับ  
๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ คนวันนั้น ไปบ้านผมก็มีเขาเรียกเซียนมวยไม่รู้ว่าเซียนได้หรือเซียนเสีย 
ไปถึงบ้านก็ไม่มีเงินสักคน ปรากฏว่าท้ังภาคตะวันออก ท้ังปราจีนบุรี สุรินทร์ อุบลราชธานี 
ติดจากท่ีนี่ เอาล่ะพอมันติดแล้วก็ใครละเสียหาย รัฐบาล เงินภาษีประชาชนห้ามทุกอย่าง 
ห้ามคนท าโน่นท านี่ แต่เวลาพรรคพวกท่านไม่ได้สนใจค าสั่งห้ามเลยแล้วจะพูดว่าอย่างไร  
ผมยืนพูดตรงนี้ไม่ได้พูดเรื่องสนามมวยลุมพินีปีท่ีแล้ว ผมพูดท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ ๒ เรื่อง 
ท่านเองก็หน้านิ่วคิ้วขมวดนั่งจดอยู่ ผมดูอยู่ ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าเรื่องหนึ่ง 
ท่ีผมพูดคือเรื่องยาเสพติดเดี๋ยวผมจะแถมให้ตอนท้าย เรื่องท่ีพูดหลัก ๆ ก็คือเรื่องบ่อนการพนัน 
ผมอาจจะไม่ได้ตรงกับท่านเสรีพิศุทธ์ อาจจะบอกว่าเรื่องบ่อนการพนันนี่ใคร ๆ เขาก็รู้กัน  



๒๒๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ณัฐวัฒน์ ๙๖/๒ 
 
ท้ังบ้านท้ังเมืองว่าคนไทยชอบเล่นการพนัน ไม่ได้แปลว่าไปเล่นแล้วมันจะเป็นโทษประหาร
อะไรหรอก บางคนเขาก็เล่นธรรมดา ต ารวจท่านต่างหากท่ีเป็นปัญหาในการเกิดขึ้นของ 
บ่อนการพนัน ผมก็ไม่ทราบว่ามันเยอะเพราะอะไร ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้ง ๖-๗ ปี
ท่านสังเกตไหมครับว่าบ่อนการพนันมันเยอะขึ้นตลอด เมื่อสักครู่ท่านก็มาตอบ ได้สั่งการ
เดี๋ยวผมจะบอกอีกได้โยกย้ายต ารวจไปแล้ว ๕๑ คน ท่านนายกรัฐมนตรีครับ บ่อนการพนัน
เวลามันเกิดนี่ไม่ว่าจังหวัดไหน ไม่ว่าภาคไหนนี่ ผมก็แปลกใจนะท่านประธาน ย้ายทีไร 
ผมก็อ่านแล้วมันคืออะไร พอจับบ่อนทีไรย้าย ๕ เสือ ๕ เสือมันคืออะไรมัน ๕ แมว มันจะท า
อะไรได้ผู้ก ากับ ผู้การกองสืบ ร้อยเวร ปัดโธ่ไปย้ายแต่อ้ายคนท่ีไม่ได้ท า ไม่มีอ านาจ  
อ้ายคนท่ีมีอ านาจใครล่ะ ผมว่านายกรัฐมนตรีรู้ดี  เพราะอะไรท่านประธานครับ 
นายกรัฐมนตรีท่านดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมท่านต้องรู้เพราะท่านก็บอกว่าท่านมีความสามารถท่ีจะท าบริหารจัดการ  
นี่ครับ แต่วันนี้บ่อนการพนันท่ีเกิด ท าไมผมต้องมาพูด ท่ีพูดผมเรียนท่านนายกรัฐมนตรี 
นะครับว่าเพราะมันสร้างความเสียหายให้ประเทศนี้ ----------------------------------------------- 
 

- ๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๓๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฏฐ์ณรัณ ๙๗/๑ 
 
ผมย้ าอีกทีท่านห้ามคนไทยท าทุกเรื่องโน่นนั่นนี่ห้ามหมด ห้องอาหาร ร้านอาหาร ร้านค้าเจ๊ง
หมดครับ เพราะทุกคนต้องท าตามรัฐบาล โอเค (OK) รัฐบาลท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วย ๆ เอา 
ไม่ว่ากันจะช่วยวิธีไหนก็ไม่ว่ากัน แต่ปัญหามันเกิดก็คือว่าห้ามคนอื่นแต่ว่าบ่อนของท่าน 
เต็มไปหมด รองนายกรัฐมนตรีบางท่านท่านก็ไม่รู้ ท่านก็บอกไม่มีบ่อน ผมเรียนนะครับว่า  
มันโกหกกันไม่ได้ บ่อนนี่คนท่ีพูดเรื่องบ่อนท่ีผมรับฟัง เห็นใจท่ีสุดคือหมอ ไปสืบสวนโรค  
ท่ี กทม. คนสืบสวนบอกว่าติดมาจากไหน ติดมาจากบ่อน ท าไมผมต้องเรียกว่าบ่อนคือปัญหา
ใหญ่ ไม่ต้องไปบอกหรอกมันอยู่จังหวัดไหน รู้กันท้ังหมดว่าอยู่ตรงนี้ ๑ ๒ ๓ เมื่อก่อนผมพูดนี่
ปีท่ีแล้วตู้สล็อต (Slot) ไฟฟ้าอยู่บ้านผมจังหวัดอุบลราชธานีบ่อนเดียวกันนี่ละบ่อนอาร์เจ ท่ี
อ า เภอวารินช าราญ ผมพูดแล้วก็ปิดตัวไปเลยปีหนึ่ ง  ปีกว่ ามาแล้ว แล้ว ทุกวันนี้ 
ตู้ไฟฟ้าโชคดีหน่อยนะครับชาวบ้านเก็บหมดเลย เพื่อนผม คุณชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ใจดี
ชาวบ้านไม่กล้าเอามาคืนครับฝาก ส.ส. ไปหน่อยดูสิครับ เอาไปท้ิงไว้แล้วไม่กล้าไปเอา  
ไม่รู้ของใคร ถ้ามันยังเหลืออยู่คุณชูวิทย์ส่งคืนเจ้าของเขาด้วยท่ีจังหวัดระยอง เรื่องนี้มัน 
เรื่องจริงครับท่านนายกรัฐมนตรี ท่านจะปฏิเสธอะไรไม่ได้เลย และปัญหาท่ีเกิดเวลาโควิด 
(COVID) มันเกิดนี่สูญเสียเท่าไรนายกรัฐมนตรีไปบวกลบเอาเองมันเยอะผมก็ไม่อยากบวก 
แต่หาคนรับผิดชอบไม่ได้ เรื่องบ่อนผมจะเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเอกสารเรื่อง
บ่อนนี่  จริง ๆ บ่อนนี่มันก็ เยอะท่ีท่านบอกว่า ๒๐๐-๓๐๐ กันเอาเรื่องบ่อนเก่า ๆ  
ในกรุงเทพมหานครเมื่อก่อนสมัยก่อนมันก็มี บ่อนเก๋ากึก บ่อนเก่า บ่อนระดับต านาน  
๒๐-๓๐ ปี เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนอย่างท่ีท่านว่าอย่างไรโลกมันเปลี่ยน เขาไปเล่นเรื่องไอที ( IT) 
เรื่องอะไรกันหมด บ่อนเดิม ๆ แต่ก่อนบ่อน ป. ประตูน้ า บ่อนเตาปูน บ่อนพัฒนาการ  
บ่อนพระรามเก้า บ่อนกิ่งเพชร บ่อนเจ๊นวลบางพลัดมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันมา 
แบบใหม่มาแบบเอาใจนายก็เปิดได้ มาแบบโซเชียล (Social) ก็มี ถามว่าต ารวจรู้ไหม  
ไม่เหลือหรอกครับ รู้ และเห็นใจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประธาน ท่านก็เต้นเลยพอจะ
อภิปรายไม่ไว้วางใจจะพูดเรื่องบ่อนท่านก็เต้นเลยครับ ไม่รู้ใครต่อ ใครเต้น ผบ.ตร.  
รอง ผบ.ตร. ไปกันหมดเลย มีแต่จับบ่อน ๆ มีอยู่ทีหนึ่งผมไปดูข่าว ท่านประธานครับ ต ารวจ
ไปจับคนแก่ ๔-๕ คน เล่นไพ่ผสมสิบเงินกองกลาง ๑๗๖ บาท รู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่น
นายกรัฐมนตรีไปจัดการเลยพวกนี้ขยันแต่เรื่องไม่เป็นเรื่อง เรื่องเป็นเรื่องไม่ขยัน ต ารวจนี่ 
 



๒๓๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฏฐ์ณรัณ ๙๗/๒ 
 
ขยันแท้ ๆ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็อุตส่าห์บอกว่าร้อยนายกรัฐมนตรีก็ท าไม่ได้ แหม  
ท่านนายกรัฐมนตรีดูถูกต ารวจไปหรือเปล่า ท่านดูต ารวจ ท่านนายกรัฐมนตรีครับ  
ถ้าบอก ๑๐๐ นายกรัฐมนตรีท าไม่ได้แล้วใครจะท าได้ ผมเรียนนะครับว่านายกรัฐมนตรีครับ 
ถ้าต ารวจขยันจับบ่อนเหมือนขยันจับคนประท้วงบ่อนไม่มีหรอกครับ คนประท้วงโน่นก็ผิด  
นี่ก็ผิดจับเขาอยู่นั่นละ ให้ขยันเหมือนจับคนประท้วงรับรองบ่อนไม่มี ผมเรียนอย่างนี้นะครับ
ว่าบ่อนท่ีจังหวัดระยองอยู่ ๆ มันมีมานานแล้วแต่อยู่ ๆ ก็มีคนไปจับ หลังจากผมอภิปราย 
เมื่อปีท่ีแล้ว ท่านประธานครับ ก็มีฝ่ายปกครองไปจับก็อ้างชื่อท่ีผมอภิปรายนี่ละไปจับ  
จับเสร็จท าไมมันเหมือนเดิมละครับ แล้วต ารวจท่ีดูแลหายไปไหน ภาค ๒ หายไปไหนหมด
ตั้งแต่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี แถวนั้นเขาเรียกอะไรทราบไหมครับท่านประธาน  
ท่านอาจจะรู้ก็ได้ เพราะว่าบ้านท่านอยู่แถวนั้น ผมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีผมก็พอรู้ แถวนั้น 
เขาเรียกว่าอย่างกับเกาะมาเก๊าภาคตะวันออก ถ้าภาคต ารวจเขาเรียกว่าภาคไฮโซ (High so) 
ทราบไหมครับภาคไฮโซ หรู รวย เท่ ขับรถคนละ ๒๐ ล้านบาท ๓๐ ล้านบาท ห้อยพระ 
คนละ ๑๐ ล้านบาท ๒๐ ล้านบาท ใครก็แย่งกันไปอยู่แล้วจะบอกว่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะพึ่งใคร
ประเทศนี้ ผมไม่รู้จะพึ่งใครเงินมันเสียหายลงทุนเรื่องบ่อนวันดีคืนดี อ้าว ไปจับหลงจู๊คนดัง 
แล้วก็จับ แล้วก็ตลก ๆ จะปรับอย่างไรผมไม่ว่าแล้วสุดท้ายกลายเป็นคนถูกกฎหมายเลยครับ 
เพราะอะไรครับ ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                      รัชนีพร ๙๘/๑ 
 
เพราะว่าประกันตัว ๒๐๐,๐๐๐ สบายเลยไปไหนก็ได้ตอนนี้ แล้วสิ่งท่ีเสียหายจากบ่อนท่ีเกิด
เพราะมันเกิดเยอะ โอเค (OK) แรงงานมันมีบ้างก็ไปจับโรงงานก็ไปตรวจ ท าตรวจเชิงรุก
โรงงานก็พอไปได้ แต่บ่อนนี่คนอยู่อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ ยะลา นราธิวาส  
เล่นไปหมด กระจายไปท่ัวเป็นแหล่งเพาะเชื้อโควิด (COVID) ท่ียิ่งใหญ่ในภาคตะวันออก 
แล้วหาคนรับผิดชอบไม่ได้ ท่าน ผบ.ตร. คนใหม่ท่านมือตกแล้วยัง อยู่ ๆ ก็ไปจับเล็ก ๆ  
น้อย ๆ ไปจับเสี่ยอะไรเด็ก ๆ เสี่ยโป้อย่างนี้ อันนั้นปลายครับ ปลายเหตุผมอยากจะบอกว่า
บ่อนมันมีมานานก็จริง แต่มันไม่ต้องขนาดนี้หรือเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปิดหาอันอื่นไม่ได้เลย 
หาเงินจากบ่อนมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ต้องไปด าเนินการท้ังหมด ท่านนายกรัฐมนตรี  
ต้องตอบ เมื่อสักครู่ท่านก็ตอบแล้วแต่ผมยังมองว่า เอ๊ะ ถ้าแบบนี้ขอไปทีหรือเปล่า วันนี้  
ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ต ารวจท่ีจับเวลาไปจับ เวลาย้ายอย่างท่ีผมว่านี่เ รื่องย้าย ๕ เสือ 
มันจริงหรือเปล่า ๕ เสือ มันจริงไหม แล้วเวลาเกิดเหตุต่าง ๆ เอ้า ตอนผมอภิปรายใกล้ ๆ 
กองปราบด้วย ๓-๔ บ่อน ท่านก็บอกว่าจะด าเนินการสั่งการไปแล้วท่านก็พูดแบบเดิม  
แต่วันนี้พี่น้องประชาชนเจอโรคแบบนี้เกิดขึ้นเขาไม่ยอมแล้วครับ พอเขาไม่ยอมท่านก็ต้อง
เต้นจับ ท่านไปตั้งกรรมการ ผมก็เห็นชื่อกรรมการอดีตปลัดกระทรวง อดีตคนโน้นคนนี้  
เอาละอยากตั้งก็ตั้งผมแถมกรรมการหน่อยได้ไหมท่านนายกรัฐมนตรีครับ แท็กซี่ไปถาม
แท็กซี่แถว ๆ ซอยท่ีเขาวิ่งเขารู้หมดแล้วว่าบ่อนอยู่ไหน ไม่ต้องกรรมการมีความรู้อะไร
มากมายหรอกครับ คนท ามาหากินวินมอเตอร์ไซค์ก็รู้ว่าบ่อนอยู่ไหน ไม่ต้องระดับกระทรวง
หรอก มันรู้กันหมดมีต ารวจใกล้ ๆ แถวนั้นแหละท่ีไม่รู้ว่าบ่อนอยู่ไหน แล้วท่านดูแลต ารวจ 
ผมนี่ต้องไปคาดโทษท่านว่าเรื่องเหล่านี้ ท่ีมันเกิด สาเหตุ ท่ีมันเกิดเมื่อสักครู่ ท่าน  
พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ ขออภัยท่ีเอ่ยนามท่านก็พูดถึงบ่อนพระราม ๓ ท่ียิงกันตาย ๔ ศพ  
ยิงกัน ๖ เดือนแล้วหายไปไหนละครับ ไหนละว่าจะปราบ จับใครได้บ้าง จับท่ีแพะ  
แพะได้คนหนึ่ง แล้วการโยกย้ายไม่เห็นมีเลยครับ ไม่เห็นมีเลยขนาดคนตาย ๔ ศพ ไม่เห็น 
มีอะไรเกิดขึ้นเลยประเทศนี้ แล้ว ผบ.ตร. ผบ. ยังเฉยอยู่ เลย ผมก็ไปแอบกระซิบทราบ เอ๊ะ  
ท าไหมยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่รู้ต ารวจคนไหน เขาก็บอกว่าใครจะกล้าย้ายต ารวจระดับผู้ใหญ่  
คนหนึ่งก็เข้านอกออกใน บ้านของผู้หญิงท่ีบารมีคนในท าเนียบรัฐบาล ท่านประธานบอก  
ท่านนายกรัฐมนตรีไปตามดูว่าใคร ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเมื่อสักครู่ท่านไม่ใช่คนเล่นการพนัน 
ผมเห็นด้วยแล้วผมอ่านประวัติท่านก็ใช่ ดี ผมก็ไม่เล่นเหมือนกัน ถึงมาพูดเรื่องนี้ พูดเพื่อให้  
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เห็นว่าบ้านเมืองมันเสียหายต้องมีคนรับผิดชอบ ไม่ใช่ไปย้ายต ารวจระดับพันต ารวจเอก 
สาเหตุจากบ่อนมาจากอะไรทราบไหมครับ ในความคิดผมมาจากการแต่งตั้ง โยกย้ายต ารวจ 
ท่านนายกรัฐมนตรีครับถามตรง ๆ เถอะเรื่องแต่งตั้งต ารวจ ท่านได้แต่งตั้งจริง ๆ ทุกคน 
หรือเปล่า ท าไมสั่งไม่ได้ ท าไมให้ท าโน่นท านี่มันโผล่ขึ้นมามันท าไม่ได้ท่านปวดหัวไหมครับ 
เรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าการแต่งตั้ง โยกย้ายต ารวจเขารู้กันท้ังบ้านท้ังเมืองว่าจ่ายเงิน  
กันเท่าไร โรงพักนี้เท่าไรแล้วมันจะเหลือละครับ ยิ่งโยกย้ายต ารวจมากเท่าไร แต่งตั้งกันราคา
มากเท่าไร ภาคโน้นเอาเท่าไร ประชาชนย่ิงเดือดร้อน นี่โชคดีอยู่นิดเดียว ชม ผบ.ตร. คนใหม่
นิดหนึ่งว่าด่านบ้านผมลดลงมากจากร้อยเหลือประมาณ ๑๐ อันนี้ขอชม ผมท่ีบอกว่าท าไม
ไม่ให้ตั้งด่านเยอะ ต ารวจก็อ้างว่าตั้งด่านก็เพื่อจะไปจัดการสืบสวนสอบสวน ไม่จริง 
หรอกครับ น้อย ถ้าตั้งด่านมันเยอะขนาดนั้นไม่มียาเสพติดหรอกในประเทศไทยถ้ามันตรวจ
กันจริงจัง หน่วยข่าวหน่วยอะไรวิธีการท างานมันเยอะแยะ ผมจะพูดเรื่องต ารวจว่าวันนี้ 
ท่านนายกรัฐมนตรีดูแลต ารวจ แต่ถามตรงเถอะครับว่าท่านได้แต่งตั้ ง ทุกคนไหม  
หรือท่านแต่งตั้งไม่ได้ในฐานะท่ีระดับใหญ่ ๆ เพราะว่าอะไร เพราะผมสังเกตดูอาการเวลา
ท างานมันไม่ประสานกัน มันต่างคนต่างร าถ้าเป็นดนตรีเขาเรียกว่าถ้าเป็นวงหมอร าบ้าน 
ผมก็คนละคีย์ (Key) หรอกครับ เอาอย่างคนนี้ เอาอย่างคนโน้นพูดอย่าง ----------------------- 
 
                                  - ๙๙/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      กมณฑ์มาศ ๙๙/๑ 
 
กรณีบ่อนพระราม ๓ ไปดูให้ดีนะครับท่านนายกรัฐมนตรี ผมทราบ ท่านอาจจะไม่ได้รู้เรื่อง 
ท่านอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ แต่ท่านต้องรับผิดชอบ เพราะส่วนมากคนรู้จักท่านท้ังนั้น  
ผมไม่บอกชื่อหรอก ท่านเก่งอยู่แล้ว แต่เรียนให้เห็นว่าวันนี้สาเหตุมันเกิดจากบ่อนจังหวัด
ระยอง ย้ายผู้บัญชาการภาคคนเดียว แล้วคนอื่นไม่มีหรือครับ แล้วการประกันตัวออกมาแล้ว
จะท าอะไรต่อ ปปง. ท าอะไรอยู่ เสียหายเท่าไร ยึดทรัพย์ใครบ้าง ต้องรีบด าเนินการ วันนี้พูด
แล้วปีหน้าไม่ต้องมาพูดกันอีก ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีท าผมก็ไม่ต้องลุกขึ้นพูด ไม่ต้องเอาอีก 
ไม่ต้องพูดกันอีก ผมเรียนอย่างนี้นะครับ เรียนท่านประธานว่าเรื่องบ่อนเป็นเรื่องท่ีคู่ประเทศ
ไทยมา แต่ไม่ได้แปลว่าแก้ไม่ได้ มันแก้ได้ สิ่งท่ีเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานั้นเราท างานแบบ 
ลูบหน้าปะจมูก ท่านไม่ต้องมาพูดว่าตรงไหนก็มี เท่าไรก็มี ใช่ ผมไม่เถียงหรอก มันมีอยู่แล้ว 
ผมเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องท่ีอยากจะบอกว่าบ่อนต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นมันท ามาหากินกัน
เป็นล่ าเป็นสัน ท่านนายกรัฐมนตรีท่านตั้งคณะท่ีจะตรวจสอบบ่อน สิ่งท่ีผมเห็นท่าน
นายกรัฐมนตรีพูดครั้งก่อนผมก็ไม่สบายใจ พอ ส.ส. บอกนี่เรื่องบ่อน ๆ ท่านอาจจะใช้อารมณ์
หรือท่านอาจจะมีวิธีคิดท่านง่าย ๆ ท่านบอกว่ารู้ก็ไปแจ้งความสิ รู้ก็ต้องไปท าโน่นท านี่  
แล้วผมจะมีรัฐบาลท าไม ผมจะมีต ารวจท าไม หน้าท่ีของต ารวจ ต ารวจต้องเป็นท่ีพึ่งให้ได้  
นี่บ่อนอาร์เจท่ีเขาจับ จับเยอะแยะเลยครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมจะให้เห็นภาพว่าผม  
ไม่แน่ใจว่าเห็นบ่อนเฮียตี้ ผมเห็นได้ชัดว่าถ้าไม่ใหญ่จริงรับรองว่าท าไม่ได้ ยิงกันตาย ๔ ศพ  
๒ ชั่วโมงหาหลักฐานไม่เจอ โชคดีอยู่นิดเดียวครับ เหลือแอร์คอนดิชัน (Air-condition)  
ตัวหนึ่งเอาไปไม่ทัน เพราะฉะนั้นเรื่องท่ีผมพูด เหตุท่ีเกิดนั้นนอกจากจะมีผลต่อการโยกย้าย 
มีผลต่อระบบต าแหน่งต่าง ๆ แล้ว มันก็มีผลในแง่ของความสูญเสียของประเทศนี้   
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านทราบไหม เรื่องการโยกย้ายต ารวจ มันจะควบคุมกันได้อย่างไร 
ต ารวจยิ่งกว่ารัฐซ้อนรัฐ ท่านนายกรัฐมนตรีทราบหรือไม่ทราบผมไม่รู้ แต่จะเล่า เพราะอะไร
ครับ ผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีสั่งกองบัญชาการไม่ได้ เพราะผมสังเกตรายชื่อต่าง ๆ  
การแต่งตั้ง โยกย้ายท่ีผ่านมาท่ีสร้างปัญหา เอารุ่นพี่คุมรุ่นน้อง เอารุ่นน้องต่ ากว่า ๕-๖ ปี
เปลี่ยนกันวุ่นวาย ใครมันจะคุมกันล่ะครับทีนี้ ต่างคนต่างไปท ามาหากิน แล้วเขาก็กล่าวหา 
ว่าคนในรัฐบาลได้ประโยชน์ ท่านก็ตอบว่าไม่มี ไม่มีแล้วท าไมบ่อนมันมีมากมาย ไม่มีแล้ว
ท าไมอบายมุขมันมีมากมาย มันต้องพูดกันให้ชัดเจน พูดแต่บอกว่ามาอภิปราย บอกเออ  
ผมเข้าใจ ผมรู้ ผมด าเนินการ ผมสั่ง มันไม่เกิดอะไร แล้วผมก็เชื่อว่าอภิปรายเสร็จก็ยกมือให้ 



๒๓๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      กมณฑ์มาศ ๙๙/๒ 
 
นายกรัฐมนตรี เหมือนเดิม แต่ผมก็จะบอกให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าสิ่ ง ท่ี 
พรรคการเมืองฝ่ายค้านได้มาบอกมากล่าวก็คือความเดือดเนื้อร้อนใจของพี่น้องประชาชน 
แล้วความสูญเสียเงินงบประมาณมหาศาล เดี๋ยวจะมีคนพูดเรื่องความสูญเสีย เรื่อง
งบประมาณค่าใช้จ่าย เรียนท่านประธานผ่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านไปดูเรื่องการแต่งตั้ง
ต ารวจ ขอให้เป็นธรรม ท่านประธานทราบไหมครับ สมัยก่อนเขาแต่งตั้งระดับสารวัตร  
เขาไปไหนเขาก็ไปได้ เดี๋ยวนี้ต้องมีหมากกับสตางค์นะครับ ต ารวจเล็ก ๆ ยังต้องจ่ายสตางค์ 
แล้วบ้านเมืองมันจะไปอย่างไร คนท่ีไม่มีสตางค์ คนท างานดีได้ไหม ผมก็มองว่าลองมีใครมา
หาผมสิว่าผมได้ต าแหน่งผู้ก ากับมาฟรี ๆ มันไม่มี นี่ละคือปัญหาท่ีมันเกิด เราต้องพูดต้นตอ
ปัญหา ไม่ต้องไปอ้อมไปอ้อมมา คนโน้นบ่อนโน้นบ่อนนี้ ถ้าคนเป็นนายกรัฐมนตรี ถ้ารัฐบาล
เอาจริง บ่อนไหนหายไป หรือน้อยลง ไม่ใช่แบบ ๕-๖ ปีมานี่ยังกับมาเก๊านะครับ ท้ังใน กทม. 
ท้ังในภาคตะวันออก ภาคอื่น ๆ ก็พอมีบ้างแต่มันน้อย เพราะแหล่งเงินมันน้อย วันนี้คนเรา 
มันเดือดร้อนมากมายอยู่แล้ว -------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๑๐๐/๑ 
 
แหมขนาดตู้สล็อต (Slot)  ไฟฟ้า เอาเงินกับเด็ก ๒๐ บาท ๓๐ บาทยังท ากันเลย  
ถ้ายังไม่หยุดในการอภิปรายผมว่ารัฐบาลนี้ ไม่ควรอยู่อีก ผมมีอีกเรื่องหนึ่ งนะครับ 
ท่านประธาน จะบอกว่าเมื่อสักครู่ ขออภัยท่ีเอ่ยถึงท่านนั้นเดินออกไปแล้ว ท่านมาพูดเรื่อง 
ยาเสพติดว่าแก้เท่าโน้นเท่านี้ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ ก็แน่นอนละครับ ท่านก็เอาตัวเลข  
ของ ป.ป.ส. มาพูด ผมก็มี ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท อ้ายนี่ ๘๘ ล้านเม็ด ปีนี้ก็ลดลงเหลือ  
๘๖ ล้านเม็ด โอ๋ยโชคดีครับท่ีลดลงตั้ง ๒ ล้านเม็ดครับ สมควรท่ีให้เงินไปท างานจริง ๆ  
พ่อเจ้าประคุณทูนหัว แต่เรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเดิมแต่ผมจะบอก ผมมี
เอกสารเล่มหนึ่งท่านประธาน ถ้าท่านประธานอยากได้เดี๋ยวผมจะให้ หนังสือสั่งการบันทึก
ข้อความ เอกสารชิ้นนี้นะครับ ส่วนราชการ ส านักงาน รอง ผบ .ตร. สส ฝ่ายสืบสวน  
วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ชี้แจงท่ี ๐๐๐๑/สส/๑๕๖ เรื่องอะไรทราบไหมครับ  
ผมเรียนท่านประธาน เรื่องนี้ใครจะว่าเล็กก็เล็ก ใครจะว่าใหญ่ก็ใหญ่ แต่ผมมองว่าเรื่องใหญ่ 
สาเหตุจากอะไรครับ ยาเสพติด มีการจับยาเสพติดเมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ท่ีด่านห้วยยะอุ  
จังหวัดตาก ถ้าท่านเคยไปอยู่แถวแม่สอดมันจะมีด่านท่าเล่ย์ ด่านห้วยยะอุ และด่าน 
ห้วยหินฝน ผมไปอยู่แถวนั้นปีกว่า รู้ดีถนนสายนี้ เพราะฉะนั้นด่านนี้เป็นด่านท่ีสนธิก าลังจับ  
ได้ไอซ์เท่าไรทราบไหมครับ ๑,๕๐๐ กระสอบ ๑,๕๐๐ กิโลกรัมแล้วมีพยาน มีคนผู้ถูกจับกุม
ซัดทอด มีถูกซัดทอดอยู่ ๘-๙ คน ท่ีผมสงสัย ๑ คนยศพันเอก ก็แปลว่าเป็นทหาร อีก ๑ คน 
ยศพันต ารวจเอก แปลอย่างอื่นไม่ได้เป็นต ารวจ แต่อีก ๑ คน เขากล่าวหาพลต ารวจโท  
ถามว่าคนเหล่านี้กระท าผิดหรือไม่ผิดผมไม่รู้ แต่แน่ ๆ มีข้อกล่าวหาและมีคนสงสัย ตัวผม
เป็นผู้แทนราษฎรสงสัยก็ยังไม่เท่าไร เพราะนายสมคิดนี่เด็กบ้านนอกคอกนา จะไปสงสัย 
ก็เท่านั้น แต่บังเอิญคนสงสัยออกหนังสือมาชื่อ พลต ารวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ง่าย ๆ  
คือรอง ผบ.ตร. ท่านสงสัยจนเป็นหนังสือสั่งการให้ผู้ช่วยไปจัดการดูสิ ท่ีผมเอ่ยผมไม่ทราบว่า
ใครผิดใครถูกหรอก แต่ท าไมไม่เกิดการสอบสวนขึ้นมา ท าไมไม่ด าเนินการตามกฎหมาย 
ท่านประธานครับ ๒-๓ วันท่ีแล้วท่านนายกรัฐมนตรีบอกค าหนึ่งผมจ าได้ ผมดูข่าว  
ท่านบอกว่าท่านท าตามกฎหมายประเทศก็เจริญ นี่ท าหรือยัง ท าหรือยังเรื่องนี้ ถ้าท า  
ตามกฎหมาย นายกรัฐมนตรีแถลงดูสิว่ามันผิดหรือไม่ผิด เพราะผมสงสัย รอง ผบ.ตร. สงสัย 
ท่านย้ าค าว่า ถ้าใครท าตามกฎหมายประเทศเจริญ งวดนี้ผมฝากการบ้านให้ท่านประธาน 
ไปถึงนายกรัฐมนตรีให้ท าตามกฎหมาย อย่าลูบหน้าปะจมูก แล้วคนถูกกล่าวหาวันนี้ได้เป็น 



๒๓๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๑๐๐/๒ 
 
ผู้บัญชาการด้วย ก็แปลว่ายิ่งถูกกล่าวหายิ่งเป็นใหญ่ ก็นี่อย่างไรล่ะ ระบบการแต่งตั้งมันเป็น
อย่างนี้อย่างไร มันถึงได้เกิดปัญหา มันถึงได้เกิดคนอยากเป็นใหญ่เป็นโตท าอะไรไม่ได้ก็ต้อง
หาเงินในทางท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิรูปไปเถอะ กฎหมายต ารวจเข้ามาปฏิรูป อีกร้อยปี
ก็ปฏิรูปไม่ได้ถ้าผู้น าประเทศไม่ด าเนินการ กฎหมายก็อยู่ในกระดาษ อาจารย์วิษณุก็เก่ง
กฎหมาย เขียนไปเถอะปฏิรูป ------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๐๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๑๐๑/๑ 
 
เอาคนท าต ารวจ ผมแนะน าปฏิรูปนิดเดียว เอาต ารวจไปใช้งาน เบิกค่าเวรให้เขาสิ พยาบาล
ได้ ๘๐๐ บาท ต ารวจก็ได้ ๘๐๐ บาท ดูสิมันจะคอร์รัปชันไปถึงไหน นี่ใช้งานเขา ๒๔ ชั่วโมง 
บาทเดียวก็ไม่จ่าย เขาก็ต้องหาเงินค่านมลูก ค่าเล่าเรียนลูก เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา  
ทุกคนก็อยากอยู่ได้ ผมก็เลยต้องฝากเรื่องนี้ว่าท่านบอกอยากให้ทุกคนท าตามกฎหมาย 
ท่านนายกรัฐมนตรีต้องแถลงข่าวเรื่องนี้เพราะผมข้องใจ ผมสงสัยมากคนท่ีถูกกล่าวหา 
นะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากเรียนท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้
ฝ่ายค้านได้ท าหน้าท่ี ได้บอกพี่น้องประชาชนว่าอะไรท่ีมันเกิดขึ้นเวลายังพอมีอยู่ แต่ผม
อยากจะบอกว่าสิ่งท่ีเราท ากันมา สิ่งท่ีหาเหตุผลกันมานั้นไม่ต้องมาคิดท าอะไรกันหรอก 
ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ต้องมานั่งนึกประท้วงกันมันไม่มีประโยชน์ ชาวบ้านเขาดูอยู่ ชาวบ้านไม่อยาก
ดูหรอกครับ บางท่านอาจจะไม่พอใจกันส่วนตัว  อันนี้ผมพูดในฐานะสมาชิกด้วยกัน  
เราอยากจะสร้างสรรค์สภาแห่งนี้ เราก็ต้องช่วยกัน ไม่ว่าฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาลนั่นละครับ
ด้วยกัน เราว่ากันด้วยเหตุด้วยผล และนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ ผมเรียนก่อนนะครับว่า
เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นตอบ ท่านก็นั่งอยู่ ในเมื่อท่านพาดลงมา
ผมก็เอานิดหน่อยเรื่องบ่อนเหมือนกัน ผมยังไม่ได้พูดนอกประเด็น ผมพูดว่า วันหนึ่งท่าน 
ตั้งกรรมการสอบ ท่านตั้งกรรมการจะจัดการบ่อน อ่านไปอ่านมาก็มีแต่ปลัดกระทรวง 
คุณชายเชาว์ คุณอะไรอ้าว ท่านประธานครับ ตกลงกระทรวงมหาดไทยมันไม่ได้อยู่ใน
ประเทศนี้หรือ มันไม่ได้ดู เรื่องประชาชนหรือ แล้วท าไมบ่อนไก่ถึงเป็นอ านาจของ
กระทรวงมหาดไทยล่ะครับ ท าไมล่ะครับ แล้วเวลาตั้งเป็นกรรมการกระทรวงมหาดไทย 
ไม่รับผิดชอบหรือครับ ผมเรียนท่านนายกรัฐมนตรีตัวกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบด้วย 
ไม่ใช่มีเรื่องตึงตังผู้ว่าราชการจังหวัดนิ่งเงียบ นายอ าเภอนิ่งเงียบ เล่นงานต ารวจ มันต้องไป
ด้วยกัน ไหนล่ะครับว่าจะท างานแบบบูรณาการ แบบนี้มันไม่ถูก ท่านประธานครับ ผมเรียน
นะครับว่าผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอต้องรับผิดชอบด้วยเรื่องบ่อนการพนัน แต่จะโดย 
วิธีไหน อีกเรื่องหนึ่ง ไม่อย่างนั้นชาวบ้านจะพึ่งใคร เพราะส่วนมากนายอ าเภอเดินเกือบ 
ทุกหมู่บ้านกับผู้ใหญ่บ้าน นายอ าเภอรู้หมด งานบุญไหน งานศพไหนเล่นบ่อน มีบ่อนเล่นกัน 
รู้ยาเสพติดอยู่ตรงไหนรู้อยู่ ๒ คน ใครขายบ้าง รู้ นายอ าเภอกับผู้ก ากับ ท่านไม่รู้ย้ายได้เลย 
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเอากระทรวงมหาดไทยเข้ามาร่ วม นี่ผมไม่อยากเสนอแนะนะ 
แต่เห็นแล้วร าคาญ อึดอัด พูดเสียหน่อย ผมกล่าวหาว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่มีฝีมือ 



๒๓๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๑๐๑/๒ 
 
ในการบริหารจัดการ ผมกล่าวหาไปถึงกระทรวงมหาดไทยว่าท าไมไม่เอาเขามาร่วม  
แล้วกล่าวหาอีกทีหนึ่งท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่ด้วย ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เมื่อไรจะตั้งนายอ าเภอเขาบ่นนั่น รออะไรนักหนาหรือรออะไร นายอ าเภอรักษาการ 
เต็มไปหมด บริหารจัดการงานก็ยาก เมื่อสักครู่ ท่านลุกความจริงไม่ได้ เกี่ยวกับผม  
แต่ว่าเห็นหลายคนบ่นก็เลยเล่าให้ท่านฟัง ผมเรียนว่าเร่ืองบ่อนมันเป็นเรื่องท่ีพี่น้องประชาชน
สนใจ แล้วพี่น้องประชาชนอยากเห็นท าอย่างจริงจัง ยึดทรัพย์ ยึดทุกอย่างท่ีมี ให้มาชดเชย
กับสิ่งท่ีรัฐบาลเสียหาย เงินรัฐบาลเสียหาย เงินของรัฐ เงินภาษีอากรเสียหาย เพราะฉะนั้น  
ผมขอย้ าอีกทีนะครับว่าผมเองไม่สามารถท่ีจะไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีได้ สาเหตุจากอะไร
ครับ ท่านท าเป็นไฟไหม้ฟางเวลาจะอภิปรายทีท่านจับตึงตัง ๆ เดี๋ยวหลังจากพวกผมเลิก  
ก็เลิกอีกแล้ว ก็เลิกอีกแล้ว ท าเป็นไฟไหม้ฟาง ลิงหลอกเจ้าไปได้ ไม่อยากให้ท าอย่างนั้น 
ยิ่งจับมากเท่าไรวันนี้  อาทิตย์นี้  วันนี้  ยิ่ งประจานตัวเองว่า ๑ ปี ท่ีผ่านมาท่ีผมพูด 
ท่านไม่ท าอะไรเลย ไม่ใช่ว่าจับมากแล้วผมจะชื่นชม ไม่ใช่ เพราะคุณก็สร้างกระแส 
สร้างข่าวชิงไปกับกลุ่มว่าพรรคฝ่ายค้านจะอภิปรายท าเสียหน่อย แต่ผมไม่ลืมครับ ผมไม่ลืม
สิ่งท่ีท่านท า เพราะฉะนั้นผมไม่สามารถจะไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีได้ ผมก็คงไม่ไปอ่านซ้ า
เพราะท่านประธานฝ่ายค้าน ท่านผู้น าฝ่ายค้านท่านก็ได้ เอ่ยแล้ว ท่านไร้ภูมิปัญญา 
เห็นแก่พวกพ้อง ท าให้ประเทศชาติเสียหาย สารพัดอย่างข้อกล่าวหานายกรัฐมนตรี 
ท่านตอบแล้วผมก็จะนั่งฝั่งท่าน วันนี้ผมถือว่าผมได้พูดจากับท่านประธานผ่านไปยัง 
ท่านนายกรัฐมนตรี ผ่านไปยังรัฐบาลเพื่อให้ เห็นความจริงของบ่อน ความจริงของ 
วงการต ารวจท่ีแต่งตั้ง อยากให้ท่านท าให้มันดีเท่านั้นละ ถ้าท่านท าดีแล้วผมไม่ได้ว่าอะไร 
ก็เอาสิครับ ท่านก็เดินหน้าต่อ ผมถึงบอกว่าท่านรู้ดีว่าในต ารวจมีอ านาจรัฐซ้อนรัฐอยู่  
ท่านดูแลไม่ได้ ขอขอบพระคุณครับ  

 
- ๑๐๒/๑ 

 
 

 
 



๒๔๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๑๐๒/๑ 
 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ  
   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ 
ประเด็นท่ีท่านอภิปรายกล่าวมาก็เป็นประเด็นท่ีเราก็ได้รับฟังมาแต่เช้าแล้ว หลายอย่าง  
ก็ได้ด าเนินการชี้แจงไปแล้วนะครับ เรามีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการกระท า  
ความผิดเกี่ยวกับอบายมุข ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล ท่ีผ่านมานั้นท้ังส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ ท้ังกระทรวงมหาดไทย ก็ได้เพิ่มมาตรการและความเข้มข้นขึ้น และก ากับ 
ดูแลไม่ให้มีการเล่นการพนันทุกพื้นท่ี อันนี้คงต้องฝากท่านบรรดา ส.ส. ด้วย กรุณาช่วยไป  
เตือนประชาชนด้วยแล้วกันนะครับ ถ้าพบเห็นมีคนมาเรียกไปเล่นการพนัน ท่ีโน่นท่ีนี่   
ก็กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี และอีกทางหนึ่งเจ้าหน้าท่ีก็จะสืบสวน สอบสวน ด าเนินการ 
ทุกขั้นตอนอย่างท่ีท่านว่าเมื่อสักครู่ ผู้ท่ีอยู่เบื้องหลัง ผู้ท่ีเป็นเจ้าของบ่อน การยึดทรัพย์  
ต่าง ๆ ก็เดี๋ยวจะมีผลงานปรากฏออกมา วันนี้เราก็ใช้มาตรการทุกมาตรการให้ก า ชับ 
เข้มงวดนะครับ  
   ในส่วนของการแพร่ระบาดของโควิด (COVID) ในบ่อน ท่านก็ทราบดีอยู่แล้ว 
ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ในพื้นท่ีท่ีมีการไปชุมนุมอยู่เป็นจ านวนมาก ในกรณีของสนามมวย  
ก็ได้มีการสอบสวนด าเนินการ ช่วงนั้นเป็นช่วงต้น ๆ ของการแพร่ระบาดนะครับ แล้วก็เป็น  
สิ่งท่ีท าให้เกิดแนวปฏิบัติขึ้นมาอีกมากมาย ว่าเราจะต้องมีมาตรการอะไรต่อไป แล้วก็โชคดี  
ท่ีเราสามารถจะควบคุมไว้ได้ ตรวจสอบผู้ท่ีเข้ามาในพื้นท่ี เข้ามาในสนามมวย แล้วน าเชื้อ  
ไปแพร่ท่ีไหนบ้าง อย่างไร แล้วท าให้เราสามารถควบคุมจ านวนการแพร่ระบาดได้ดี ถือว่า  
ดีมากในระยะนั้นนะครับ หลายมันเป็นบทเรียน เป็นประสบการณ์ แต่อย่างไรก็เป็น 
ความรับผิดชอบของรัฐบาลอยู่แล้วในการท่ีต้องแก้ปัญหานะครับ  
   ในการด าเนินการกรณีย้ายเจ้าหน้าท่ีนั้น มันก็จ าเป็นต้องย้าย ในกรณี 
เพราะว่าเขาอยู่ในพื้นท่ี แล้วก็ปล่อยให้มีการกระท าความผิดกฎหมาย ไม่ว่ าจะกฎหมาย 
ใด ๆ ก็ตาม ก็จ าเป็นต้องเอาออกมาเพื่อให้เกิดการสอบสวน ไม่มีผลทางคดี ต่าง ๆ เหล่านี้  
มีการลงโทษ อันนี้มีการรายงานผลการลงโทษทุกเดือนในการประชุม ก.ตร. นะครับ 
 



๒๔๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๑๐๒/๒ 
 
   ในส่วนของบ่อนพระราม ๓ นั้นผมกราบเรียนว่าได้ด าเนินการตามขั้นตอน 
ของกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดนะครับ ได้ด าเนินคดีการพนันกับผู้ต้องหา จ านวน 
๒๒ ราย บางคดีศาลยุติธรรมได้พิพากษาลงโทษไปแล้ว บ้างก็อยู่ในขั้นตอนของพนักงานอัยการ 
   ส าหรับคดีท่ีท าให้มีผู้เสียชีวิตนั้น ได้ด าเนินคดีกับผู้ต้องหาท่ียังมีชีวิตอยู่ 
ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน โดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธไป  
ในหมู่บ้านสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ อันนี้ก็หลายคดีอยู่ เหมือนกันตรงนี้ 
แล้วท้ังหมดได้ด าเนินการสรุปส านวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการ และพนักงานอัยการ 
ได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลยุติธรรมตั้งแต่ตุลาการ ๒๕๖๓ ปัจจุบันก็อยู่ ในระหว่าง 
การพิจารณาคดีของศาล ส่วนผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ผู้ต้องหานั้นอยู่ระหว่างการสืบสวน  
สอบสวน เพื่อติดตามน าตัวมาด าเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทุกอย่าง  
ต้องด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ ไม่ใช่หยุด จับตอนแรก จับแต่เฉพาะผู้ เล่น 
มันก็ต้องสอบสวนหาหลักฐาน เอาค าท่ีมีคนแจ้งมา อะไรมาเหล่านี้ มาประมวลด้วย 
ว่ามันมีข้อเท็จจริงแค่ไหน อย่างไร ท่านก็บอกเองว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหน  
ก็กระซิบบอกผมมา เพราะวันนี้ผมก็เปิดช่องทางสายด่วนรัฐบาลถึงรัฐมนตรีโดยตรงนะครับ 
๕ ช่องทาง สายด่วนรัฐบาล ๑๑๑๑ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ ท าเนียบรัฐบาลเว็บไซต์ (Web site)  
WWW.1111go.th. หรือโมบายล์ แอปพลิเคชัน (Mobile Application) พีเอสซี ๑๑๑๑ 
(PSC 1111) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ท่ีผ่านมามีการรายงานมาโดยตลอดนะครับ  
   ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการนั้น ไม่ใช่คณะกรรมการจะต้องลงไป 
ด าเนินการเอง เพียงแต่ติดตามผลการปฏิบัติงานของต ารวจแห่งชาติ ของเจ้าหน้าท่ี  
พลเรือน ต ารวจ ทหาร แล้วคดีทุกคดีจะต้องติดตามรายงานผลให้ทราบอย่างต่ อเนื่อง 
อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับ แล้วก็ยังมีความรับผิดชอบ 
ในการปราบปราม เพราะฉะนั้นสิ่งส าคัญก็คือว่าเราท าอย่างไรจะให้คนของเราไม่ไปเล่น 
การพนัน มันก็เป็นเรื่องท่ียาก ท่านก็พูดมาเองนะครับ มันเป็นเรื่องท่ียาก เพราะฉะนั้น  
ก็ต้องหาวิธีการอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมว่าจะด าเนินการได้อย่างไร  
  ในปี  ๒๕๖๒ ก่อนท่ีมีการแพร่ระบาดระลอกท่ี ๒ มีการด าเนินคดีเกี่ยวกับ 
ความผิดบ่อนการพนันท่ีมีการเล่นตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไปได้จ านวน ๖๘ คดี มีผู้ต้องหาจ านวน 
๒,๑๐๙ คน คดีความผิดเกี่ยวกับการพนัน จ านวน ๓๔,๙๐๕ คดี มีผู้ต้องหา จ านวน 

http://www.1111go.th/


๒๔๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๑๐๒/๓ 
 
๗๓ ,๗๘๙ คน ส าหรับปี ๒๕๖๓ จับกุมในคดีความผิดตั้ งแต่  ๒๖ ขึ้นไปได้  ๘๒ คด ี
ผู้ต้องหา ๒,๗๑๕ คน คดีความผิดการพนัน จ านวน ๕๔,๐๑๘ คดี มีผู้ต้องหาจ านวน 
๙๒ ,๓๗๓ คน  ในปี  ๒๕๖๔ ท่ีผ่ านมาจั บกุ มด า เนิ นคดี ค ว ามผิ ด เกี่ ย วกั บบ่ อน 
การพนันได้จ านวน ๑๐ คดี มีผู้ต้องหา ๒๐๗ คน คดีความผิดเกี่ยวกับการพนันจ านวน  
๕ ,๒๒๒ คดี มีผู้ต้องหาจ านวน ๑๑ ,๓๖๙ คน ในส่วนของมาตรการการป้องกันนั้น 
เราก็ต้องใช้ท่ีเรียกว่ามาตรการทางสังคมด้วย ช่วยกันเตือน ช่วยกันบอก ช่วยกันห้าม  
เพราะไม่ใช่สิ่งท่ีดีเลยในการเล่นการพนัน ถึงแม้ว่าจะเป็นปกติวิสัยก็ตาม เพราะฉะนั้นทุกคน 
ก็ต้องช่วยกัน --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                       - ๑๐๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๑๐๓/๑ 
 
เพราะฉะนั้นเราก็ได้ก าหนดให้มีการสืบสวนหาข่าวแหล่งอบายมุข วันนี้ข้อมูลเราท าโครงสร้าง
โยงใยต่าง ๆ มาเพื่อจะด าเนินการให้ครบถ้วน ครบวงจรนะครับ มีหลายอย่างวันนี้ท่ีเรา
ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่เพราะว่ากลัวท่านจะมาอภิปรายผมหรอก เป็นการท างาน 
ท่ีท าอย่างต่อเนื่อง มีปัญหาก็แก้ไข ในเรื่องของการแต่งตั้งต ารวจผมก็แต่งตั้งในนามของ 
ก.ตร. เป็นอ านาจของ ก.ตร. ซึ่งก็ให้ไปแล้วว่ากฎหมาย พ.ร.บ. ต ารวจเขาก าหนดไว้ว่า
อย่างไร การแต่งตั้งเป็นอย่างไร ว่าจะแต่งตั้งอย่างไร อาวุโส ไม่อาวุโส เหมาะสมเท่าไร 
เปอร์เซ็นต์มีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการแต่งตั้งเสนอเข้ามาก็แต่งตั้งเสนอขึ้นมาโดยสลับ  
ร่างขึ้นมาแล้วก็มาสู่ ก.ตร. ในการพิจารณา ในการท่ีจะอนุมัติตามแผนท่ีเขาเสนอขึ้นมา 
ผมยืนยันนะครับจากท่ีผมท างานมาในการก ากับดูแลส านักงานต ารว จแห่ งชาติ   
แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นว่าจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีในช่วงก่อนหน้านั้น ผมไม่ได้รับ  
เรื่องร้องเรียนว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ เพราะผมให้แนวทางไปแล้วว่าจะต้องไม่มีการ  
เรียกรับผลประโยชน์ ผมก็สืบไปมันก็มีบางกรณีหลายคนก็อาจจะได้รับการแต่งตั้งอยู่แล้วแต่ 
ก็มีคนไปหลอกว่าจะต้องเสียเงินนะ อะไรท านองนี้ ผมคิดว่าผมพูดตรงนี้ว่าการแต่งตั้งจะต้อง 
ไม่เสียเงินท้ังสิ้น และผมไม่ต้องการให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านนี้ ต้องช่วยกันครับ  
ต้องช่วยกันเพราะสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดมาวันนี้ เกิดมายาวนานแล้ว ผมพยายามจะแก้ทุกมิติ 
ทุกอย่างด้วยความเอาใจใส่  แน่นอนครับปัญหามันไม่ ได้แก้ง่ าย ๆ แต่ผมปฏิ เสธ 
ความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้วอย่างท่ีท่านว่า อันนี้เป็นการท างานของ ก.ตร. ก.ตช. ในส่วน  
ของกระทรวงมหาดไทยก็มีการจับกุมด าเนินคดีอยู่แล้ว บางครั้งก็ร่วมกับต ารวจ บางครั้ง  
ก็ด าเนินการในอ านาจหน้าท่ีของเขา แล้ววันนี้ก็บูรณาการไปต่อในส่วนของเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ 
อีกด้วย เรามีหน่วยงานมากพอสมควร ก็ขอขอบคุณในค าแนะน าของท่าน ในเรื่องโครงการ  
ย้ายก็จ าเป็นนะครับเพราะอยู่ใกล้ชิดพื้นท่ีแล้วก็ด าเนินการสืบสวนต่อไม่ใช่ปล่อยปละละเลย 
อย่างท่ีท่านกล่าว เพราะฉะนั้นวันนี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้ว การแต่งตั้งแต่ก่อน 
ท่ีผ่านมานั้นช้า ไม่ทันห้วงระยะเวลาตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาแต่งตั้งตามเวลาทุกครั้ง ไม่มีการ  
แต่งตั้งนอกฤดูกาลมากนักโดยไม่จ าเป็น เรื่องใดก็ตามท่ีเป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.  
ต ารวจมันมีเยอะมาก เพราะฉะนั้นทุกคนต้องระมัดระวัง ผมก็ระมัดระวังอย่างท่ีสุด เวลาไป 
ประชุมกฎหมายเป็นตั้ง ๆ ตั้งไว้ให้ผมแล้วก็อ้างเอกสาร อ้าง พ.ร.บ. ทุกตัว ผมไม่กล้าหรอกครับ  
ผมไม่กล้าท่ีไปมีผลประโยชน์ผมไม่กล้าท่ีจะไปตั้งคนไม่ดีไป ก็เป็นเรื่องการพิจารณาของ 



๒๔๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๑๐๓/๒ 
 
คณะกรรมการ ทุกอย่างมีขั้นมีตอน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีท่านพูดมาก็นับว่าเป็นประโยชน์ท่ี  
ผมจะรับไปด าเนินการต่อไป แต่คงไม่ใช่ผมไม่เอาใจใส่ หรือปล่อยปละละเลยนะครับ  
ก็ขอความเข้าใจด้วยแล้วกัน วันนี้ผมขอฝากท่าน ส.ส. ซึ่งอยู่ใกล้ประชาชนมากท่ีสุด  
บอกประชาชนเถอะครับอย่าไปเล่นการพนัน อย่าบอกว่ามันไม่มีรายได้ต้องมาเล่นการพนัน  
ถ้ายิ่งพูดอย่างนี้มันยิ่งท าให้สถานการณ์มันเลวร้ายมากยิ่งขึ้น ทุกเรื่องท่ีผมบอกท่ีเมื่อสักครู่  
มีผู้ทรงเกียรติออกมาพูดว่านายกร้อยคนท าไม่ได้ ประโยคตรงข้างหลังนะครับผมพูดว่า 
ท าไม่ได้ทุกเรื่องละครับ ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันในการเคารพกฎหมาย ในการร่วมมือกับ  
ราชการ แล้วน าคนผิดออกมาลงโทษ ผมพร้อมจะท าทุกอย่างทุกประการนะครับโดยมีข้อมูล 
และหลักฐานท่ีสมบูรณ์ท่ีชัดเจน หรือส่งมาให้ผมสามารถตรวจสอบได้ ดีกว่าท่ีจะเอาค าพูด 
ลอย ๆ มาพูดหรือไปเอาตามสื่อ เอาตามสิ่งพิมพ์เขียนออกมา บางทีก็เขียนเป็นนิยายบ้างให้ 
มันดูน่าสนใจ แม้แต่ชีวประวัติผมบางอย่างผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าผมเป็นตามนั้น -------------- 
 
               - ๑๐๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๑๐๔/๑ 
 
ก็มันเป็นนิยาย มันเป็นการเขียนหนังสือ มันไม่สามารถจะกล่าวอ้างในตรงนี้ได้ เพราะว่าผมก็ 
เคารพในจรรยาบรรณของสื่ออยู่แล้ว ท่านต้องมองในภาพรวมท้ังหมด หลายอย่างก็ขอบคุณ 
ท่านสมาชิกนะครับ เรื่องท่ีกล่าวถึงผมเมื่อสักครู่ ผมไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกับท่าน ผมก็รับไป 
ด าเนินการให้เต็มท่ีนะครับ แล้วก็ขอความกรุณาเพียงขอความร่วมมือ แล้วท าอย่างไร  
คนของเราประชาชนของเราจะไม่ไปเล่นการพนัน มันมีอาชีพมีอย่างอื่นอีกมากพอสมควร  
ถ้าไม่เลือกถ้าไม่ต้องการได้เงินเยอะ ๆ เสี่ยงโชคทีเดียวมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ล่ะครับ  
อย่างในช่วงนี้ยิ่งโควิด (COVID) แล้วนี่ผมคิดว่าต้องหาวิธีการท่ีจะหาเงินให้มันถูกต้อง 
ให้เหมาะสม ต่างประเทศเขาบอกอยู่ประเทศไทยนี่ไม่มีวันอดตาย เขาดีใจ เขาอยากอยู่ 
ประเทศไทย ไม่มีวันอดตายนะครับ นั่นคือสิ่งท่ีผมฟังมาจากชาวต่างประเทศ มันเป็นสิ่งท่ีดี ๆ  
ในบ้านเมืองของเราอยู่แล้ว ถ้าเราช่วยกันนี่ทุกอย่างมันแก้ได้หมด ไม่มีอะไรท่ีแก้ไม่ได้  
ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ แล้วถ้าทุกคนมาอยู่ในบทบาทท่ีผมอยู่ท่านจะรู้ว่า 
การท างานภายใต้กรอบระเบียบ ภายใต้กฎหมายท่ีมีอยู่มันต้องท าอย่างไร ตราบใดก็ตามท่ี
ผมได้รับเป็นผู้น าหัวหน้ารัฐบาล ผู้น ารัฐบาล นายกรัฐมนตรี ผมไม่มีส่วนร่วมในการรับ 
ผลประโยชน์ มันจบตรงนั้นแล้ว แต่ผมก็ต้องด าเนินการให้ทุกคนเป็นไปตามท่ีผมต้องการด้วย 
ก็คือไม่เรียกรับผลประโยชน์นะครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ต่อไป 
เชิญท่านสงครามครับ  
  นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ สืบเนื่องจากการอภิปราย 
ครั้งท่ีแล้วจนถึงครั้งนี้ ผมก็ขอยืนยันว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เหมาะท่ีจะด ารง 
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นครั้งนี้ ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ จะเป็นครั้งนี้  
ครั้งหน้าและครั้งต่อ ๆ ไป เพราะก่อนกระบวนการจะเข้าสู่อ านาจนั้น ท่านก็ได้มีการวางแผน  
  อันท่ี ๑ ท่านสมคบกับฝ่ายการเมืองท่ีเสียผลประโยชน์  
  ๒. ท่านสมคบกับนักธุรกิจท่ีผูกขาดตัดตอนจากการสัมปทาน และเอารัด 
เอาเปรียบพี่น้องประชาชนด้ วยการขอข้าวกล่อง ขอเบี้ ย เลี้ ยง  ท่ี เป็นค่ าใช้ จ่ าย  
ในการยึดอ านาจ  



๒๔๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๑๐๔/๒ 
 
  ๓. ท่านสมคบกับพวกสื่อท่ีอิงอ านาจกับฝ่ายเผด็จการ และสุดท้ายก็ตอบแทน 
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ด้วยต าแหน่งหน้าท่ีการงาน  
  ๔. ท่านสมคบกับฝ่ายตุลาการบางคน ท่านอาจจะเถียงว่าไม่มี  ไม่มี   
แต่ท่านรู้ ไหมว่าการประชุมลับของท่านทุกครั้ง ไม่ว่าในค่ายทหารหรือในเซฟเฮาส์  
(Safe house) ก็จะมีคนเหล่านี้ล่ะครับเอามาเล่าสู่กันฟัง แล้วคนเหล่านี้ก็บอกว่าท่ีเขา 
มาเล่าสู่กันฟังนั้น ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกครับ แต่เป็นเพราะว่าบางคนก็ได้สมประโยชน์  
บางคนก็ไม่สมประโยชน์ เขาจึงเอาเร่ืองเหล่านี้มาเล่าให้ฟังครับ การตรวจสอบไม่ยากนะครับ 
ว่าคนท่ีเกี่ยวข้องอยู่ล้อมรอบตัวท่าน แต่ก่อนมีต าแหน่งอะไร พอยึดอ านาจเสร็จเข้ามารับ 
ต าแหน่งอะไร มี เยอะแยะไปหมดล่ะครับ ซึ่ งผมจะไม่ เอ่ย ณ ท่ีนี้ เพราะมันเยอะ  
การสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งขึ้น สร้างท้ังข้ออ้างในระดับบน ระดับกลาง ระดับล่าง  
จนเกิดความวุ่นวายสร้างความเกลียดชังในหมู่พี่น้องประชาชน เพียงแต่ขอให้ได้กดดันรัฐบาล 
ให้ลาออก รัฐบาลท่ีแล้วนะครับ ผู้น าเหล่านั้นหลายคนในท่ีนี้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา 
ของรัฐบาลท่ีผ่านมา แต่ท่านเหล่านั้นก็ออกทีวี (TV) แล้วก็กดดันรัฐบาลให้รัฐบาลลาออก  
ท่านท้าทายอ านาจของรัฐในสมัยนั้น สิ่งต่อมาครับ ท่านก็แก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
เพ่ือให้ ผบ. เหล่าทัพมีเสียงข้างมากในสภากลาโหม ------------------------------------------------ 
 

- ๑๐๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๑๐๕/๑ 
 
เมื่อมีการโหวต (Vote) แต่งตั้งโยกย้ายพวกเดียวกันเอง ท่านก็จะไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่ง  
โดยอ้างว่าไม่ให้นักการเมืองเข้ามายุ่ง ท่ีแท้แล้วนะครับ จริง ๆ แล้วท่านก าลังสถาปนาอ านาจ 
ของพวกท่านเองให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือให้ลูกน้องไม่แตกแถว หลังจากนั้นท่านก็ได้พากองทัพเข้า 
มากดดันทางการเมืองเพ่ือผลประโยชน์ของท่านเอง ท่านจ าวันหลอกลวงแห่งชาติได้ไหมครับ  
วันหลอกลวงแห่งชาติ วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ท่านนัดให้ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล รวมท้ัง 
บุคคลส าคัญไปพูดคุยกัน ไปเจรจากันเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง ท่านรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไป  
ไม่ได้ เพราะว่ามันหมักหมมและสะสมกันมายาวนาน มันเป็นปัญหาทางโครงสร้างท่ีถักไว้  
ท่านคิดว่าจะพูดคุยแค่ครึ่งชั่วโมง มันจะจบได้อย่างไร มันเป็นเพียงการเริ่มต้น แต่เพราะท่าน 
หลอกให้คนเหล่านี้ไปติดกับดัก ท่านเตรียมก าลังทหาร เตรียมค่ายทหาร เพราะท่านจะมาจับ 
ตัวคนเหล่านี้ แล้วท่านก็จะยึดอ านาจ ท่านบอกว่าท่านไม่ได้เตรียมตัวไว้ เลย ท่านตัดสินใจ 
ในวันนั้น แล้วท าไมท่านรู้แม้กระท่ังรองเท้าของพวกผมเบอร์อะไร และใครจะไปอยู่ค่ายไหน  
ท่านเตรียมทหาร เตรียมรถขนส่งเพื่อจับตัวคนเหล่านี้ไปแล้วก็ยึดอ านาจ นี่ละครับท่ีเขา 
เรียกว่าท่านสร้างระบบเสนาภิวัฒน์ ท่านก าลังสร้างระบบเสนาภิวัฒน์ขึ้นในประเทศของเรา  
ท่านก าลังสร้างระบบนะครับ หลังจากนั้นแล้วท่านก็จะเห็นว่าสถานีต ารวจทุกสถานี 
ท่ีเขาปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า จะมีรถท่ีทหารคอยไปก ากับควบคุม  
โดยเฉพาะสถานีต ารวจท่ีมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีสูง ๆ จะมีจ่าทหารหรือชั้นประทวน  
เอารถจี๊ปไปจอดซุ่มอยู่ข้างโรงพัก คอยตรวจสอบส านวนบันทึกการจับกุม บันทึกประจ าวัน 
เหล่านี้ เพราะถ้ามีเหตุการณ์หรือมีการจับคดีส าคัญ ๆ หัวหน้าสถานีเหล่านั้นก็จะต้องไป  
รายงานนายทหารชั้นประทวน ซึ่งเป็นความเจ็บปวดรวดร้าวของต ารวจอย่างมาก และหาก  
ไม่รายงานนะครับ ทหารชั้นประทวนเหล่านี้ก็จะไปรายงานผู้บังคับบัญชาว่าผู้ก ากับ หัวหน้า 
สถานีนั้นกระด้างกระเดื่องก็จะมีการเสนอย้าย ฉะนั้นทุกคนก็กลัวความเดือดร้อน จึงต้อง 
ยอมอยู่ใต้อิทธิพลของท่าน เห็นหรือยังครับว่าเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของต ารวจได้หายไป  
ท้ังท่ีพวกท่านท างานก็ไม่ได้ท า ไม่ได้มีส่วนในการจับกุม แต่เมื่อคดีใดท่ีจับกุมผู้ต้องหาได้  
ก็มักจะมีนายทหารเข้ามาร่วมเสนอหน้าในการบอกว่าตัวเองนั้นมีส่วนร่วมในการจับกุม  
ท าให้ขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนั้นเสียหาย ทุกคนก็ไม่กล้าพูดข้างนอกครับ แต่เจ็บช้ า 
น้ าใจมาก ทางด้านฝ่ายปกครอง ท่านก็จะตั้งทหารท่ีเรียกว่า กอ.รมน. ฝ่ายความมั่นคง 
ท าหน้าท่ีในต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเข้าไปกดดันและบริหารการจัดการท้องถิ่น  



๒๔๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๑๐๕/๒ 
 
และฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หากใครกระด้างกระเดื่องก็จะถูกรายงาน  
ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีอิทธิพล หากใครยอมเป็นลูกน้อง แม้จะมีคดีติดตัว แม้ว่าคนเหล่านี้  
เป็นคนชั่ว คนพวกนี้ก็จะลอยนวล ลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคม นี่ละครับท่ีเขาเรียกว่า  
ท่านก าลังสร้างวัฒนธรรมแห่งความชั่วร้ายในทุกหย่อมหญ้า -------------------------------------- 
 
               - ๑๐๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๑๐๖/๑ 
 
ตั้งแต่ ท่ีผ่านมาข้ออ้างของท่านท่ีเข้ามาก็อ้างว่าเพื่อมาควบคุมตรวจสอบเพื่อมาดูแล 
ความมั่นคงของประเทศ ท่านดูแลความมั่นคงของประเทศมา ๗-๘ ปีแล้ว ท่ีผ่านมาทุกคน 
เขารู้ว่ามันมากเกินไปแล้วส าหรับต้นทุนของประเทศท่ีมีความเสียหายมากที่สุด แล้วท่านก็ยังได้ 
สร้างระบบทุนผูกขาดเกิดขึ้นในประเทศ ท่านให้ทุนผูกขาดเหล่านี้แข็งแรงสมประโยชน์ 
เพราะอย่างท่ีผมพูดตั้งแต่ต้นว่าทุนผูกขาดเหล่านี้บางคนก็ช่วยท่านยึดอ านาจ มีข้าวกล่อง  
มีเบี้ยเลี้ยง ช่วยแจกให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมาร่วมสังฆกรรมกับพวกท่าน อันนี้จะจริง 
หรือเท็จนั้นท่านย่อมรู้อยู่แก่ใจ และสังคมเขาก็รู้กันท่ัว แต่เขาไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบ 
พวกท่านได้ ท่านสร้างระบบกระบวนการยุติธรรมสามานย์ขึ้น ซึ่งกระบวนการยุติธรรมแล้ว 
ท่ีเป็นระบบคุณธรรมหายไป ซึ่งในอดีตเป็นระบบท่ีดี เพราะมีความโปร่งใส ข้อกล่าวหานั้น 
พิสูจน์ได้มีหลักฐานยืนยันได้ แต่กระบวนยุติธรรมสามานย์ของท่านนั้นบางเรื่องก็สร้างหลักฐาน 
เท็จขึ้นมาเพียงเพื่อจะท าลายศัตรูฝ่ายตรงข้าม ใครเป็นพวกตนอาจจนมุมด้วยพยานหลักฐาน 
ก็จะมีการใช้แทกติก (Tactic) ในการชะลอการสอบสวนสืบสวนจนเรื่องเงียบหายไป  
พอสังคมลืมท่านก็จ าหน่ายคดีออก ผมไม่ต้องยกตัวอย่างนะครับ แต่ทุกคนเขารู้ดีว่า 
มีคดี อะ ไรบ้ า ง  นี่ คื อการช่ วย เหลือกันอย่ า ง เลวร้ าย ท่ีสุ ด  ซึ่ งมีหลาย เรื่ อ ง ท่ี เขา 
มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้น หากท่านอยากจะรู้หรือแกล้งไม่รู้ ผมจะไม่เสียเวลานั่งคุย 
ในสภาตอนนี้นะครับ รายละเอียดต่าง ๆ ขอจากผมได้ครับ นี่คือกระบวนการเข้าสู่อ านาจ  
ของท่าน ผมจะไม่เอ่ยถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเดี๋ยวจะมีคนอภิปรายเรื่องนี้  
ส่วนโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่อ านาจของท่านนั้นโดยเฉพาะ ส.ว. ๒๕๐ คน ผลของ 
การสร้างรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นเง่ือนไขท าให้เกิดความแตกแยกในวันนี้ การแก้ไขนั้นทุกคน 
ก็ซุบซิบกันว่าไม่ส าเร็จหรอกเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับ ส่วนตัวผมนั้นจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ตกไป 
ง่าย ๆ ต่อมาครับ ท่านเข้าสู่อ านาจอย่างสมใจแล้ว ท่านรู้ไหมว่าสถาบันอันเป็นท่ีเคารพรัก 
ของเรานั้นไม่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายเหมือนในสมัยของท่าน ไม่ว่านายกคนไหน ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นนายกมะเขือเผา นายกฤาษีเลี้ยงลิง นายกขอย นายกหลงจู๊ ในยุคจอมพล  
ผ้าขาวม้าแดง นายกลิ้นทอง นายกเตมีย์ใบ้ นายกปลาไหลใส่สเก็ต นายกขิงแก่ แม้แต่ท่าน 
นายกมีดโกนอาบน้ าผึ้ง ท่านเหล่านี้มาด้วยการเลือกตั้ง หรือมาด้วยการยึดอ านาจ แต่ยังไม่มี 
พี่น้องประชาชนคนไหนท่ีลุกขึ้นวิพากษ์วิจารณ์สถาบันมากเท่ากับยุคของท่านเลย ผมอยากจะ 
ถามท่านว่าท่านจะรับผิดชอบอย่างไรในเรื่องนี้นะครับ สมัยโบราณสมัยพันท้ายนรสิงห์ท่านเป็น 



๒๕๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๑๐๖/๒ 
 
แค่ภูติหรือท้ายเรือนะครับ เขายังขอพระราชทานให้พระเจ้าเสือนั้นประหารชีวิต แล้วท่าน  
เป็นมหาเสนาบดี ท่านจะให้ท าอย่างไร 
  เรื่องท่ี ๒ ท่านจ าได้ไหมครับวา่เศรษฐกิจในยุควิกฤตต้มย ากุ้ง แฮมเบอร์เกอร์ก็ดี  
มีคนตกงาน มีคนจนเกิดขึ้นเต็มแผ่นดิน ท่านทราบไหมว่าคนจนท่ีเกิดขึ้นในยุคก่อน ๆ นั้น  
ในภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นเพิ่มขึ้นไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ คน ---------------------------------------- 
 

- ๑๐๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          กุลนิษฐ์ ๑๐๗/๑ 
 
แต่ในยุคของท่านนั้นหลังจากท่ีท่านยึดอ านาจมา ปรากฏว่ามีคนจนเกิดขึ้นเกือบล้านคน  
อันนี้ไม่รวมจ านวนคนตกงานนะครับ นั่นต่างหากอีก อย่าสงสัยนะครับ นี่แสดงให้เห็นถึง  
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของท่านนั้นไม่สามารถท่ีจะสู้นายกรัฐมนตรีคนไหน ๆ ได้ 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านอ้างถึงเรื่องโควิด-๑๙ (COVID-19) อ้างเรื่องราวต่าง ๆ จนวันนี้ 
ทุกคนก็ต้องนับท้ังนิ้วมือนิ้วเท้าว่าท่านบริหารบ้านเมืองมา ท่านใช้เงินของประเทศไปแล้ว  
๓๐ ล้านล้านบาท ถ้าท่านเอาเงินก้อนละล้านมากองไว้รวมกัน ๓๐ ล้านก้อน ผมว่าพื้นท่ี 
ในสภานี้คงไม่พอให้เก็บนะครับ กับเงินท่ีท่านใช้จ่ายไปจากเงินภาษี จากหยาดเหงื่อ  
แรงงาน จากคราบน้ าตาของพี่น้องท่ัวประเทศ ท่านลองคิดดู ท่านลองเอาเงิน ๓๐ ล้านล้านบาท 
ไปให้นักธุรกิจ นักบริหารเอกชน ให้เขาเอาไปบริหารงาน ผมมั่นใจครับว่ามันจะก่อให้เกิด 
ประโยชน์ต่าง ๆ ขึ้นอย่างมากมาย แต่เนื่องจากเงินเหล่านี้ท่านไม่ได้หาเอง ท่านจัดเก็บภาษี  
มาแล้วท่านก็เอาไปใช้จ่าย แทนท่ีจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางสังคม ผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ทางความมั่นคง ผลของการสร้างขีดความสามารถของประเทศ 
กลับไม่มีเลย วันนี้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มันติดลบ ท่านก็อาจจะโชคดีท่ีมีโควิด-๑๙ (COVID-19)  
มาช่วยท่านไว้ เพราะฉะนั้นท่านจะอ้างการแพร่ระบาดของโควิด -๑๙ (COVID-19)  
กับจ านวนหนี้สินของภาคครัวเรือนนั้นจึงกลายเป็นข้ออ้างของท่าน แต่สิ่งหนึ่งท่ีคนติดตรา 
ตรึงใจอยู่ในยามวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้  ท่านยังท าท่าทีเพิกเฉยด้วยการซื้อเรือด าน้ า  
ซื้ออาวุธสงคราม ค่าใช้จ่ายในค่ายทหารหลาย ๆ ค่ายมีคนตั้งค าถามว่าไปท่ีค่ายทหาร  
ในหลายค่ายนั้นใช้งบจนไม่รู้จะไปใช้อย่างไรอีก ป้ายหน้าทหารตอนนี้กลายเป็นหินแกรนิต  
ท าใหม่หมด ท่านไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปใช้จ่ายอะไร อย่างไรล่ะครับ รัฐบาลในอดีตหากเกิด  
วิกฤติขึ้นในประเทศเขาจะชะลอ จะขอยกเลิกในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในรัฐบาล 
ท่ีผ่านมาเขาก็มีการปรับลดงบต่าง ๆ ลง แม้กระท่ังสมัยท่านนายกรัฐมนตรีชวน คือ 
ท่านประธานรัฐสภาของเรานี่ละครับ ถึงขั้นขนาดตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน มีการชะลอ 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แต่ ณ วันนี้ท่านเพิกเฉยในสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น  
   เร่ืองท่ี ๓ ครับ ดรรชนีทุกตัวท่ีประชาคมโลก แม้กระทั่งหน่วยงานในประเทศ 
ของเรา ดรรชนีชี้วัดแทบทุกตัว โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ า สถานะทางเศรษฐกิจ ช่องว่าง 
ระหว่างคนรวยกับคนจน ท่านดูสิครับ วันนี้โหลยโท่ยเกือบทุกตัว ท่านมีท่าทีท่ีช่วยส่งเสริม  
คนท่ีถูกเรียกว่าเจ้าสัวรวยจนล้นค่อยไหลรินมาสู่คนจน ผมย้ าอีกทีนะครับว่ารวยจนล้น  



๒๕๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          กุลนิษฐ์ ๑๐๗/๒ 
 
แล้วค่อยไหลรินมาสู่คนจน ไหนท่านบอกว่าท่านจะไม่ท้ิงคนไว้ข้างหลังอย่างไรครับ แต่วันนี้  
ท่านเอาเจ้าสัวมาก่อน พอเราไปตรวจดูดรรชนีชี้วัดความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม  
ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่เคยมีมาก่อน หากไปดูดรรชนีชี้วัดทางคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ปรากฏว่า 
เลวร้ายมากขึน้ ซ้ ายังไม่มีวิธีการแก้ไขในเกือบทุกประเภทท่ีเขามีการบริหารจัดการที่ดี ------- 
 

- ๑๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๑๐๘/๑ 
 
เขาจะใช้ระบบป้องกันมากกว่าระบบการท่ีจะตรวจจับนะครับ หรือลงโทษก่อนแล้วค่อยมา 
ฟื้นฟู เพราะมันใช้เงินมหาศาล พอถึงหน้าฤดูกาลก็เกิดปัญหามลภาวะ โดยเฉพาะปัญหา 
หมอกควันท้ังหลายนั้นท่านรณรงค์สักทีหนึ่ง รัฐบาลท่านไม่เคยมีระบบอะไรท่ีเป็นเรื่องของ 
ความถาวร มีแต่ชั่วคร้ังชั่วคราว 
  ไปดูดัชนีชี้วัดเรื่องคุณภาพการศึกษา หลักสูตรท้ังหลายจนมาถึงวันนี้ 
ท่ีท่านบริหารประเทศมา ๗-๘ ปี ท่านบอกว่าจะท าตามสัญญา แต่ว่าโครงสร้างต่าง ๆ 
ท้ังด้านการศึกษามันไม่รองรับกับระบบเศรษฐกิจสังคมของโลกยุคใหม่ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
และผลิตคนของท่านก็ไม่ตรงตามความต้องการ 
  ด้านยุทธศาสตร์ท่านไปท าโครงการอีอีซี (EEC) ผู้มาลงทุนเขาต้องการเอไอ 
(AI)  ต้ องการโรโบติกส์  (Robotics)  เขาต้องการทางด้ านเทคโนโลยี  เขาถามว่า 
ก าลังคนเหล่านี้มีเท่าไร ลูกน้องของท่านนะครับไปตอบว่ากฎหมายไม่เอื้อประโยชน์ 
เลยท าไม่ได้ เห็นไหมครับว่ามันชัดเจนทุกเรื่อง เพราะทุกคนเมื่ออยู่ต่อหน้าท่านก็บอกว่า  
ดีครับท่าน ดีครับนาย จนท่านคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่ีท่านเดินมาในวันนี้เป็นสิ่งท่ีถูกต้อง 
เดินมาถูกทาง แต่จริง ๆ แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างท่ีท่านได้พูดคุยกับพวกเราไว้ 
  มาดูทีดีอาร์ไอ (TDRI) ครับ ทีดีอาร์ไอ (TDRI) นั้นเป็นหน่วยงานท่ีเกรงใจท่าน 
มากท่ีสุด ในยุคของท่าน ทีดีอาร์ไอ (TDRI) ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ ถ้าเป็นรัฐบาลชุดอื่น 
ก็ต้องมีรายงานออกมาทุกปี ช่วงท่ีท่านอยู่ ๗-๘ ปีนั้น ไม่รู้ว่ากลัวอ านาจของท่านหรืออย่างไร 
เมื่อมีการแถลงข่าวก็แถลงไม่มากหรอกครับ เพราะเกรงใจหรือเป็นพวกกันก็ไม่รู้ แต่เขาก็ยัง 
เผลอวิจารณ์ออกมาว่าความโปร่งใสของรัฐบาลท่าน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ยังไม่มีมาตรฐานสากล อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับ ก็พวกท่านนั่นแหละเป็นคนพูด 
  เรื่องคอร์รัปชัน ถ้าเขาตอบว่าไม่ผ่านหรือมีคอร์รัปชันเยอะ เขาก็คงเกรงใจ 
เจ้านาย เกรงใจท่าน เขาเลยใช้ภาษาวิชาการบอกว่าเรื่องคอร์รัปชันนั้นถูกตั้งค าถาม 
ในวงกว้าง โดยเฉพาะเรื่องอื้อฉาวของคนท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐบาล และมิหน าซ้ ารัฐบาลท่าน  
ยังแสดงท่าทีท่ีปิดกั้นการเปิดเผยข้อมูล เช่น กรณีการสร้างอุทยานราชภักดิ์ และการท่ี  
ญาติของผู้น ารัฐบาลของท่านนะครับเป็นคู่สัญญากับรัฐบาลหลายแห่ง ตลอดจนเรื่องนาฬิกา 
เจ้าปัญหา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มันยังไม่พออีกหรือครับ ท่านยังปล่อยปละละเลยให้มีการผูกขาด 
ตัดตอนจนท าให้เกิดกลุ่มทุนใหญ่สามารถควบคุมกิจการโดยมีคณะกรรมการป้องกัน  



๒๕๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๑๐๘/๒ 
 
การผูกขาดทางด้านการค้าคอยให้ความช่วยเหลือ อะลุ่มอล่วยอย่างขัดกับหลักการ  
เพราะคนเหล่านี้เป็นคนท่ีรัฐบาลตั้งขึ้นมาเอง ร่วมกับข้าราชการประจ า หน าซ้ ายังมีผู้บริหาร 
ระดับสูงหลายกระทรวงท่ีเกษียณแล้วนะครับ กลับไปคอยรับใช้พวกเจ้าสัวเหล่านี้ ถ้าผม 
จะเอาชื่อของท่านเหล่านั้นนี่ ผมก็สงสารท่านนะครับ แล้วก็ครอบครัวของท่าน ท่านไปดู  
ชื่อเหล่านี้เองสิครับ มีท้ังคนท่ีมาจากกองทัพ มาจากระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ บุคคลเหล่านี้ 
ก็เคยรับเงินเดือนจากเจ้าสัว คอยรับใช้มาก่อน  ---------------------------------------------------- 
 
               - ๑๐๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๑๐๙/๑ 
 
เวลาปัญหากับกระทรวง ทบวง กรม คนเหล่านี้ก็จะใช้บารมีไปกดดันลูกน้องของตนเอง  
วัฏจักรเหล่านี้ครับ มันเป็นวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายท่ีเกิดขึ้น เป็นเรื่องท่ีน่าสมเพชท่ีสุด  
ท่ีท่านบริหารชาติบ้านเมืองมา ผมไม่อยากท่ีจะเอาชื่อบริษัท ชื่อคนเหล่านี้มาเปิดเผย  
แต่สื่อจะเปิดเผยเองก็ เป็นเรื่องของสื่อ พี่น้องประชาชนท่านก็ทราบว่าคนเหล่านี้  
มีใครบ้าง ท่านจะเอาปี๊บกี่ใบมาคลุมหัววันนี้ ถ้าเป็นสี จิ้นผิง เขาจะบอกว่าคนเหล่านี้ 
เป็นพวกขายจิตวิญญาณในความรักชาติ รักประชาชน แต่สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดคือมีการปล่อยให้  
เกิดการค้าเสรี ถ้าเป็นการค้าเสรีปกติ ก็เป็นเรื่องท่ีน่ายกย่องนะครับ แต่นี่มันเป็นการปล่อย  
ให้เกิดการค้าเสรียาเสพติดทุกหย่อมหญ้า แบบไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อน เหตุการณ์เช่นนี้ 
ท่านสามารถท่ีจะเสกยาเสพติดล๊อต (Lot) ใหญ่ ซึ่งมีต่างประเทศเขาชี้เป้ามาให้ มีการไป 
ติดตามจับกุม ไม่ใช่เจอกันกลางถนนหรือเจอกันกลางทางนะครับ พอท่านจับได้ท่านก็ 
แถลงกล่าวใหญ่โต จับได้ ๑๑ กว่าตัน พอแค่ชั่วข้ามคืนยาเสพติดเหล่านั้นกลับกลายเป็น 
สารเคมี ท่านใช้วิธีอะไรไปตรวจสอบครับ ยาเสพติด ๑๑ กว่าตันตรวจสอบไม่กี่ชั่วโมง 
ก็บอกว่าเป็นของปลอมนะครับ ผมทราบมานะครับว่าข้อมูลเหล่านี้ ท่านได้มาจาก  
หน่วยปราบปรามยาเสพติดของทางออสเตรเลียและไต้หวัน เขาส่งข้อมูลมาเพื่อให้ขยายผล  
จับกุม ไม่ใช่ท่านไปจับกลางถนน แล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่นะครับ สิ่งนี้สร้างความเคลือบแคลง 
สงสัยให้ประชาชนท่ัวไป ต่างประเทศเขาจะคิด เขาจะมองประเทศไทยเราเป็นอย่างไร  
เป็นดินแดนแห่งการค้าหรือผลิตยาเสพติดหรือไม่นั้น ท่านไปคิดเอาเองนะครับ ท่านคิดว่า  
พอมีสมองจะคิดได้ ถัดมาครับ ท่านปล่อยให้เกิดการพนัน ปล่อยให้มีการประมูลการตั้งบ่อน 
ในพื้นท่ีต่าง ๆ เจ้าหน้าท่ีคนไหนไม่ใช่พวกท่านกลัวเขาจะมาขวางล าในการท ามาหากิน  
ของท่าน ท่านก็จะเสนอย้ายออกนอกพื้นท่ี ยิ่งกว่าการท าโทษผู้กระท าผิด ย้ายออกไป 
นอกเมืองไม่พอ ยังย้ายไปอยู่ในพื้นท่ีท่ีห่างไกลจากครอบครัวของเขา เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
เหล่านี้ได้รับความเจ็บปวดอย่างมาก และหน าซ้ ายังเยาะเย้ยว่าหากจะกลับมาก็ให้มาวิ่งเต้นสิ 
และชื่อของคนท่ีถูกย้ายไป ๒๐ กว่าชื่อนั้นในภาคตะวันออก เขาบอกว่าเป็นตั๋วของ 
นายกรัฐมนตรี เลยไม่มีใครกล้าขวางครับ เขาผิดอะไรครับ ท่านถึงย้ายเขา เขาผิดเพียง 
เพราะเขาไม่ร่วมมือในการเปิดบ่อนใช่ไหม สิ่งท่ีน่าตกใจมากท่ีสุดก็คือเจ้าหน้าท่ีบางท่าน  
ย้ายมาไม่ถึงปี ซึ่งตามกฎระเบียบเงื่อนไขต่าง ๆ นั้นถ้าเขาไม่มีความผิดย้ายเขาไม่ได้นะครับ  
เตะเขาไปถึงในภาค ๕ โน่น ไปอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโน่น หากคนเหล่านี้เขาเป็นต ารวจ 



๒๕๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๑๐๙/๒ 
 
ไม่ดีก็แล้วไป แต่ถ้าเขาวิ่งเต้นขอกลับมา แล้วก็จะเอื้อประโยชน์ในการท่ีจะตั้งบ่อนให้เจ้าสัว  
ท่ีเขาเรียกกันว่าหลงจู๊หรือเถ้าแก่อะไรก็แล้วแต่ครับเขาจะกลายเป็นเครื่องมือของพวกหลงจู๊ 
เถ้าแก่เหล่านี้ต่อไป ก็ชาวบ้านเขาพูดกันอย่างนี้ครับว่ามีอดีตผู้บัญชาการเก่าในพื้นท่ีว่า 
เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระนะครับ --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                    ณัฐวัฒน์ ๑๑๐/๑ 
 
เขาลือกันว่าพระท่ีแขวนคออยู่บนคอของท่านหลายองค์นี่ผู้บัญชาการคนนี้ละครับเป็นคน 
มอบให้ท่าน ราคาเขาบอกว่า ๘ หลักขึ้นไป ท่านอาจจะบอกว่าอ้ายพวกนี้มันโกหก  
ไม่ถึงหรอก องค์หนึ่งไม่กี่สตางค์ แต่ถ้าเกิน ๓,๐๐๐ บาทล่ะครับ ท่านได้รับสิ่งของท่ีเกิน  
๓,๐๐๐ บาท ท่านก็รู้อยู่ว่าสามารถท่ีจะส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ได้แต่ไม่มีใครว่า เผอิญในวันนั้น 
ท่านล้วงเอาพระในคอของท่านออกมาโชว์นะครับ ผมไม่ใช่ฝันเอง ท่านช่วยดูนะครับว่า 
องค์ไหน วันนี้ใส่มาหรือเปล่าก็ไม่รู้ องค์ไหนที่อดีตผู้บัญชาการท่านนั้นมอบให้ท่าน  
   ล่าสุดเรื่องนี้ ท่ี เขาหัวเราะกันท้ังบ้านท้ังเมืองนึกว่ามีการถ่ายท าหนัง  
เรื่องการจับกุมบ่อนการพนันนั่นถือเป็นเรื่องงานประจ า เป็นหน้าท่ีไม่ใช่ท าอีเว้นท์ (Event)  
ท่านเห็นไหมครับว่าการจับกุมคนท้ังหลายท่ีเป็นท้ังเน็ตไอดอล (Net idol) ซึ่งพวกนี้ชาวบ้าน 
เขารู้ตั้งนานแล้วว่าท าบ่อนมาตั้งนานแล้ว พอถึงใกล้วันจะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านก็จะรีบเอา 
ภาพการปราบปรามเหล่านี้มาลบกระแสแล้วก็ตอบข้อซักถามในสภาว่าจับแล้วอย่างไร 
ต้องการแก้ตัวในสภาเท่านั้น ท่านท างานเหมือนไฟลามทุ่ง หลังการอภิปรายเสร็จทุกอย่าง  
ก็คงกลับเข้ารปูเข้าร่างเดิม แบบนี้เขาเรียกว่าวิธีของประยุทธ์ไงครับ 
   ต่อมากรณีค่าโง่ ท่านจะอ้างว่าเป็นเรื่องของพวกรัฐบาลก่อนหน้าท ามา 
เป็นเรื่องอดีต แต่ท่านอ้างว่าท่านจะเข้ามาแก้ปัญหาทุกเรื่อง แก้ปัญหาความขัดแย้ง  
แก้ปัญหาการหมิ่นสถาบัน ในวันนี้ ๗-๘ ปีแล้วนะครับ ท่านโยนให้รัฐบาลชุดเก่า เขาเรียกว่า 
ท่านไม่ใช่ลูกผู้ชายนะครับ เพราะมันเป็นเรื่องในอดีตท่ีท่านต้องการแก้ตามท่ีท่านอ้างมา 
๗-๘ ปีท่ีผ่านมาแล้ว ท่านไม่เคยลงโทษคนท่ีท าความผิดได้เลย ท่านลองบอกผมหน่อยสิครับ 
ว่าใครเป็นต้นตอท าให้เกิดค่าโง่ มีแต่พวกคนแกล้งโง่แล้วได้ผลประโยชน์ครับ พยายามท า 
เงื่อนไขทุกอย่างให้เสียประโยชน์ในการท าสัญญา คนเหล่านี้ลอยหน้าลอยตาในสังคม  
บางคนยังเป็นพวกท่ีเขาเรียกอะไร วปอ. อะไรต่าง ๆ อีกเยอะแยะเป็นคอนเนกชัน  
(Connection) ท้ังหลายเหล่านี้ ท่านรู้ไหมครับว่าในกรณีค่าโง่เหมืองทองอัครานั่นละ  
วันนี้ท่านก็ส่งคนไปเจรจาจะให้สัมปทานเพิ่มและต่อสัญญาให้อีกด้วย เพื่อท่านจะได้ลงจาก 
ต าแหน่งอย่างสบาย ๆ แต่ประเทศชาติเสียหายนะครับท่าน การด าเนินการของท่านนั้น 
มันเป็นวิถีทางของคนโง่ท่ีท ากัน การยกเลิกสัมปทานท้ังหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าจะต้อง 
หาข้อมูลเหตุต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดปัญหาและเป็นเงื่อนไขท าให้เลิกสัญญาได้ แต่ท่านใช้  
มาตรา ๔๔ ของท่าน มันได้น าปัญหากลับมาให้กับพวกผมแล้วก็คนไทยท้ังหมด 



๒๕๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                    ณัฐวัฒน์ ๑๑๐/๒ 
 
แต่คนต่างประเทศเขาไม่รู้จัก มาตรา ๔๔ ของท่านหรอกครับ เขาไม่ยอมรับครับ 
  เรื่องต่อมาครับ ท่านปล่อยให้พวกเจ้าสัว กลุ่มทุน ขนทรัพยากร ท้ังทรัพยากร 
มนุษย์ เทคโนโลยีออกไปต่างประเทศหมด โดยเฉพาะเรื่องการเกษตร การประมง  
การปศุสัตว์ ท่านไปลงทุนสร้างผลผลิตในต่างประเทศ ------------------------------------------- 
 

- ๑๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๑๑๑/๑ 
 
ท่านขนย้ายบุคลากรเหล่านี้ ขนย้ายแหล่งทุนเหล่านี้ออกไปต่างประเทศ และหน าซ้ ายังมา  
แถลงว่าท่านไปลงทุน ๑๗-๒๕ ประเทศ ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับ ถ้าเป็นเรื่องเทคโนโลยี   
ถ้าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเข้ามาในประเทศไทย แต่นี่ท่านเอาประสบการณ์  
เอาเทคโนโลยี ต่าง ๆ ไปให้เขา ขนาดท่ีประเทศของเรา คนของเราไม่ว่าการประมง  
การเกษตร การปศุสัตว์ ยากจน ติดหนี้ท้ังนั้น ในประเทศท าไมท่านถึงไม่ส่งเสริมคนเหล่านี้ 
ให้เขาพัฒนาประเทศของเรา ให้คนของเรายังอยู่ได้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยออกไปก็ได้ครับ  
เรามีกฎหมายฉบับหนึ่ง สมัยก่อนนะครับท่ีป้องกันคนต่างชาติไม่ให้มาแย่งเราท างาน  
สมัยก่อนมีกระท่ังช่างตัดผม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า และมีอีกหลาย ๆ อาชีพท่ีเขาไม่ให้ 
คนต่างชาติมาแย่งงาน เพราะว่าอะไรท่านทราบไหมครับ ก็เพราะว่ารัฐบาลเขามีคุณธรรม  
เขาคิดถึงประชาชน แต่ท่านคือปล่อยปละละเลยเรื่องเหล่านี้ ท่านไปอ้างเรื่องเสรีภาพ  
ของประชาชน แต่เสรีภาพของพวกผมละครับ ของพวกคนไทยละครับ ถูกท่านจ ากัด 
อยู่ตลอดเวลา ลูกน้องของเจ้าสัวคนหนึ่งรายงานมาว่าวันนี้เขาลงทุนในต่างประเทศมากกว่า 
๗๕ เปอร์เซ็นต์ แต่ในประเทศเขาลงทุนไม่ถึง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ และรายได้ท้ังหลายท่ีเข้ามา 
ในวันนี้เป็นรายได้จากนอกประเทศท้ังนั้นแต่เขาไม่เคยพูดว่าในประเทศนั้นเขาใช้แต่วิธีการ 
ผูกขาด ตัดตอน เอารัดเอาเปรียบราวกับท าหมัน ไก่ก็อยู่ในวงจรของเขา ข้าวโพดก็ท าหมัน 
ท้ังพืช ท้ังสัตว์เขาเหล่านี้ซื้อเอาบุคลากร นักวิทยาศาสตร์ท้ังหลายไปเป็นลูกน้องเพื่อท า  
ประโยชน์ให้กับบริษัทของเขา ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวท้ังสิ้นไม่ใช่เรื่องของสาธารณะ ท่านได้  
ท าอะไรไว้ ๗-๘ ปีท่ีผ่านมา เจ้าสัวเหล่านี้กลับมาในประเทศก็จะกดปุ่มรอผูกขาดสัมปทาน  
กอบโกยเอาเงินในประเทศของเราแล้วเอาบุคลากรไปลงทุนต่างประเทศ ท่านคิดว่าคน  
เหล่านี้เขาเป็นคนรักชาติหรือชังชาติ หรือเป็นคนประเภทไหนครับ ท่านได้รับอภิสิทธิ์  
เยอะแยะไปหมดท าอะไรท่านก็ไม่ได้ โดยเฉพาะการแถลงนโยบายท่านไม่ได้บอก ท่านไม่ได้  
บอกว่าจะเอาเงินมาจากไหน ถ้าเป็นคนอื่น รัฐบาลอื่นก็ต้องถูกฟ้องร้องแล้ว แต่ท่านอยู่อย่าง 
สะดวกสบาย ช่วงเลือกตั้งบัตรโผล่อย่างพิสดารก็เกิดขึ้น ท่านตั้ง กกต. ท่านตั้ง ป.ป.ช.  
ท่านตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาด้วยตนเอง ท่านออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อตัวเอง  
ท่านส่งเจ้าหน้าท่ีรัฐไปคุกคามประชาชนและคู่แข่งทางการเมือง แต่พวกท่านกระท าผิด เช่น  
การรุกป่าก็ดี กรณีแจ้งทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. หากแจ้งทรัพย์สินผิดก็แก้ไขได้เรื่อย ๆ หลังจาก  
ยึดอ านาจเสร็จเมื่อพ้นต าแหน่ง คสช. แล้วท่านก็ไม่ต้องไปแจ้งบัญชีทรัพย์สิน คู่สัญญาของรัฐ 



๒๖๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๑๑๑/๒ 
 
และรัฐวิสาหกิจท้ังหลายท่ีบริจาคเงินเข้าพรรคของท่านก็ไม่มีความผิด ท่านสามารถเป็น 
นายกรัฐมนตรีสลับร่าง ท าไมผมพูดอย่างนั้นครับ นายกรัฐมนตรีสลับร่างคือเป็นได้ท้ัง  
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าอันไหนจะเป็น 
ประโยชน์ในกรณีเหมืองทองอัครา -------------------------------------------------------------------- 
 

 -  ๑๑๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๑๑๒/๑ 
 
ท่านเลือกนะครับ อย่างเช่น เหมืองทองอัครา เป็นต้น ท่านเลือก ส.ว. มา ๒๕๐ คน  
พอเลือกตั้งเสร็จก็เลือกท่านเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี โดยไม่ได้ถูกร้องเรียนเรื่องของขัดกัน  
ทางผลประโยชน์เพราะท่านมีอ านาจอย่างไรครับ ใครก็ตามท่ีมารวมกลุ่มกันเชียร์รัฐบาล  
หรือเข้าข้างรัฐบาลก็จะไม่ถูกด าเนินคดี แต่คนท่ีมาประท้วงโดยไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลกลับถูก 
ด าเนินคดี นี่คือสิ่งท่ีเกิดขึ้น 
  อีกเรื่องหนึ่งกรณีท่ีดินมักกะสันซึ่งเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ ในหลวงรัชกาลท่ี ๕ 
ได้พระราชทานไว้ให้เป็นท่ีสาธารณะเพื่อประโยชน์ของคนไทย วันนี้ท่านก็ประเคนให้เจ้าสัว
เรียบร้อย ท่านยกท่ีดินดังกล่าวนั้นให้นายทุนไปท าหรือเรียลแอสเสท (Real Asset)  
ท าอสังหาริมทรัพย์ ท่านปรับภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ท าให้บุหรี่ไทยแพงขึ้นถ้าท่านอ้างว่าไม่
อยากให้ใครสูบบุหรี่ท่านก็ต้องตั้งก าแพงภาษี ไม่ว่าจะเป็นของนอกหรือของไทย แต่วันนี้ท่าน
ตั้งก าแพงภาษีของประเทศไทยสูงจนราคาแพง ในท่ีสุดบุหรี่นอกก็ขายดิบขายดีท าให้โรงงาน
ยาสูบซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของพี่น้องประชาชนไทยท่ีเคยท าเงินเข้าคลังปีละมากมาย 
ทุกวันนี้เขาต้องเจ๊ง ท่ีผมพูดท้ังหมดนี้ไม่ได้แปลว่าผมไปส่งเสริมให้การสูบบุหรี่ผมเองก็ยัง  
ไม่สูบบุหรี่ แต่ผมก าลังจะบอกว่าท่านท าอะไรอยู่ และประโยชน์ตรงนี้ใครได้ ท่านยอมให้
เจ้าสัว ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยไม่มีการแข่งขัน แล้วก็แก้ไขสัญญาจาก ๑๕ ปีเป็น  
๕๐ ปี ท่านให้ต่างชาตินายทุนท่ีเช่าท่ีของรัฐ ๙๙ ปี ท่านเห็นประชาชนคัดค้านกันมากขึ้น 
ท่านก็เลยเปลี่ยนมาเป็น ๕๐ ปี แต่ต่อสัญญาได้อีก ๔๙ ปี รวมกันแล้วมันก็ ๙๙ ปีเหมือนเดิม
ครับท่านเจ้าเล่ห์มาก ค่าโง่คลองด่านคดียังไม่สิ้นสุดแต่รีบจ่ายเงินค่างวดแรกไป ศาลตัดสินว่า
ไม่ต้องจ่ายค่าโง่ แต่งวดท่ีจ่ายไปแล้วท่านก็เฉยไม่เอาคืน หวยเกินราคาท่านก็ไม่ยอมเอา 
ขึ้นบนดิน หวยใต้ดินไม่ยอมเอาขึ้นบนดินท่านยึดอ านาจเข้ามาท้ังหมดบอกว่าจะแก้ปัญหา
หวยด้วยนะครับ วันนี้หวยไม่ว่าราคาจะหกคะเมนตีลังกาอย่างไรก็ยังขายเกินราคาอยู่ดี 
ขนาดแก้ปัญหาเรื่องหวยท่านแก้มา ๘ ปีแล้วยังแก้ไม่ได้เลย คุณสมบัติของรัฐมนตรี 
หลายท่านผมจะไม่ขอเอ่ยถึง หลายคนคุณสมบัติมีปัญหาท่านก็ออกมาปกป้องข้าง ๆ คู ๆ 
เอาสีข้างไปถู ไม่ว่าเรื่องวุฒิการศึกษา ไม่ว่าเรื่องปัญหาอะไรต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีหุ้นสื่อ ไม่ว่า  
การถวายสัตย์ ไม่ว่าเรื่องรุกท่ี ส.ป.ก. ไม่ว่าจะแจ้งบัญชีกับ ป.ป.ช. แจ้งผิดก็แจ้งใหม่ได้  
โดยไม่ถูกด าเนินคดี 
 



๒๖๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๑๑๒/๒ 
 
     สุดท้ายครับ ก็คือผมจะบอกว่าอนาคตของประเทศจะเป็นอย่างไร หากยัง 
ขืนปล่อยให้คนท่ีชื่อประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ๑. รัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้ 
ต่อหน้าท่านก็บอกว่าไม่ขวาง แต่เวลาคุยกันในการวางแผนท่านนั่งหั วโต๊ะตลอดเวลา 
เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านสร้างขึ้นมาเพื่อการสืบทอดอ านาจโดยแท้ ยามบ้านเมือง  
มีบรรยากาศประชาธิปไตยเห็นสังคมเขาต่อต้าน ท่านก็มีท่าทีท่ีผัดผ่อน ใช้เทคนิค  
ทางกฎหมายหรือลูกน้องพวกลิ่วล้อนี่ละครับมาขัดขวาง ซึ่งก็คือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสัปดาห์
ท่ีผ่านมา ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      - ๑๑๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๑๑๓/๑ 
 
๒. ถ้าท่านขืนยังอยู่ต่อไป ปัญหาความเหลื่อมล้ าในประเทศซึ่งเราติดอันดับ ๑ ของโลก  
แย่กว่าประเทศรัสเซีย แย่กว่าประเทศอินเดีย สิ่งท่ีเกิดตามมาก็คือความเหลื่อมล้ า ช่องว่าง
ระหว่างคนจนกับคนรวยก็จะมากขึ้น เพราะท่านไปเอื้อประโยชน์ต่อพวกเจ้าสัวโดยการให้
การผูกขาดสัมปทาน เอารัดเอาเปรียบ ใช้ทรัพย์สินของชาติท่ีเป็นส่วนรวมไปให้เจ้าสัวเอาไป
ใช้ เป็นส่วนตัว หาผลประโยชน์กันอย่างไม่หยุดหย่อน เช่นการสัมปทานโรงเหล้า  
ดิวตี้ฟรี (Duty Free) สนามบิน อันนี้ผมเคยยกตัวอย่าง และอีกอันก็คือการยอมให้ต่างชาติ
เข้ามาใช้ท่ีดินอย่างยาวนาน ซึ่งท่ีดินนั้นถือเป็นปัจจัยการผลิตของคนยากคนจนท้ังหลาย 
ท่านท าบาปมหันต์ หากปล่อยให้ท่านบริหารต่อไปจะเกิดปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรง 
และวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างความเข้าใจ ความเมตตา ท่านด าเนินการวิถีท่ีเขาเรียกว่า  
วิถีพุทธ ท่านไม่เคยท าเลยครับ ทุกคนเชื่อกันว่าถ้าท่านได้พ้นจากต าแหน่งทุกอย่างก็จะดีขึ้น  
  เรื่องต่อมา ขออีกนิดเดียวครับ หากท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป  
ประเทศไทยจะกลายเป็นสมรภูมิรบระหว่างประเทศมหาอ านาจ เพราะวันนี้ท้ังประเทศจีน  
ท้ังประเทศอินเดีย ท้ังประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างก็แย่งกันเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคแห่งนี้ 
แต่สิ่งท่ีท่านมีท่าทีท่ีเอนเอียงกับผลประโยชน์ส่วนตัวของท่าน หรือมาคุ้มครองสถานะ
ต าแหน่งของท่าน จึงท าให้ประเทศท่ีเขาเสียผลประโยชน์นั้นเขาไม่พอใจ นายกรัฐมนตรี  
คนเก่า ๆ เขารักษาดุลอ านาจโดยไม่คิดถึงผลประโยชน์ของตนเอง เขาคิดถึงผลประโยชน์  
ของชาติ ท่านถามว่าผมท าอะไรผิด ก็ท่านท าอย่างไรล่ะครับ ท่านต้องการโชว์ว่าท่านเป็น
รัฐบาลท่ียึดอ านาจมา เป็นเผด็จการท่ีต่างชาติเขาไม่ยอมรับ ท่ีจะให้ต่างชาตินั้นยอมรับได้  
ท่านยอมแม้กระท่ังไปมีออร์เดอร์ (Order) ซื้อเครื่องบินของทางยุโรป ท่านไปสหรัฐอเมริกา 
ท่านยอมแม้กระท่ังจะเอาเครื่องในหมูจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาในประเทศไทย จนท าให้
เกษตรกรเลี้ยงหมูท้ังหลายนั้นล่มจมกันไปหมด และสิ่งท่ีน่าหัวเราะท้ังน้ าตาก็คือไปมี 
ออร์เดอร์ (Order) ซื้อถ่านหินจากสหรัฐอเมริกาเข้าประเทศไทย ท้ัง ๆ ท่ีอินโดนีเซีย 
ประเทศข้างเคียงของเราก็มีเยอะแยะ ท่านไปซื้อเพื่อเอาใจเขา อยู่ไกลกันคนละซีกโลก 
ตั้ง ๑๕,๐๐๐ กว่ากิโลเมตร ต้นทุนในเร่ืองการขนส่งอาจจะแพงกว่าถ่านหินด้วยซ้ าไปนะครับ  
นี่คือสิ่งท่ีท่านท าให้หัวเราะท้ังน้ าตาจริง ๆ ครับ หากว่าท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป 
อนาคตวัฒนธรรมคนชั่วลอยนวลก็จะแข็งแรงมากขึ้น เพราะใครท าอะไรผิด แต่ถ้าเป็น 
พวกท่านก็ไม่ถูกด าเนินการตามกฎหมาย หากท าผิดโจ๋งครึ่มจนคนจับได้มันก็จะผัดผ่อน 



๒๖๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๑๑๓/๒ 
 
จนคนลืม วัฒนธรรมเหล่านี้จะติดตัวไปกับลูกหลานในวันข้างหน้า ประเทศของเราจะอยู่ได้
อย่างไรครับ  
  ท่ านประธาน ท่ี เ ค า รพครั บ  ท้ั งหมด ท่ีผมกราบ เ รี ย น ท่ านม านั้ น  
หากท่านประธานและเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้เห็นว่าคุณประยุทธ์ขืนยังเป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อไป สร้างความเสียหายตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต แม้วันนี้เราบอกให้ท่านลาออก  
สร้างความเสียหายตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต แม้วันนี้เราบอกให้ท่านลาออก ท่านคง
ไม่ลาออกหรอกครับ เราต้องช่วยกันโหวตมติไม่ไว้วางใจให้ท่านพ้นจากต าแหน่งนะครับ 
ขอบคุณครับ  
 

- ๑๑๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๑๑๔/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย  (ประธานสภาผู้ แทนราษฎร)   :  ขอบคุณครับ  
ท่านนายกรัฐมนตรี เชิญครับ  
   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมก็จะเก็บเล็กเก็บน้อยผสมมานิดหนึ่ง จริง ๆ แล้วมีเรื่องท่ีเตรียมจะชี้แจงไว้หลายเรื่อง 
ด้วยกัน แต่ยังเห็นว่ามีเวลาอยู่หลายวัน ก็รอรับฟังท่านอภิปรายให้ครบก่อนว่ามีประเด็น
อะไรบ้าง บางอย่างตอบได้ก็ตอบไปก่อนนะครับ  
   เรื่องแรกท่ีท่านพูดย้อนกลับไปกลับมาก็ไม่พ้นเรื่องเดิม ๆ ตั้งแต่ก่อน 
ผมเข้ามา เข้ามาแล้ว มาถึงวันนี้อย่างไร ท่านก็พูดเหมือน ๓ ครั้ง ๔ ครั้งท่ีผ่านมาท้ังหมด  
แต่ผมก็จ าได้ ผมก็ได้ตรวจสอบไปยังกองทัพ สมัยก่อนสมัย ๒๕๕๗ นั้น ผมก็ทราบว่าท่านก็
อยู่ในพื้นท่ีควบคุมเหมือนกัน และได้รับการดูแลอย่างดีเป็นพิเศษด้วย ท้ังนี้เพื่อให้หยุดยั้ง
ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในช่วงท่ีผ่านมานะครับ มีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ มาแล้ว ก็เห็นแล้วมีเรื่อง
ของการเผาบ้านเผาเมืองมีการใช้เอ็ม ๗๙ (M 79) ยิงใส่เจ้าหน้าท่ี ใส่ประชาชน อันนั้นเป็นสิ่ง
ท่ีมันประจักษ์ชัด ทุกคนทราบดีนะครับ ผมไม่อยากจะไปกล่าวย้อนหลังอีก  
   ในเรื่องเครื่องในหมูนี่ผมไม่เคยไปรับปากกับเขาเลยนะ เขาบอกผมมาผมก็รู้
ว่าประชาชนจะเดือดร้อน อันนั้นเป็นมาตรการอันหนึ่งท่ีเขาก็พยายามท่ีจะบล็อก (Block) 
เราในหลาย ๆ เรื่องเหมือน เพราะผมไม่ไปยอมเขาตรงนี้อย่างไร เพราะฉะนั้นท่านอย่าพูด
โดยท่ีไม่มีหลักฐาน ผมเข้าใจดีถึงความเดือดร้อนของภาคเกษตรของเราผู้เลี้ยงหมูนะครับ  
   ในเรื่องเมื่อสักครู่ย้อนกลับไปท่ีอยู่ในพื้นท่ีควบคุม ผมจ าได้ว่าผมให้เขาปล่อย
กลับบ้านได้แล้ว แต่มีคนบอกว่าเฉพาะตัวท่านเองนั้นขออยู่ต่อก่อน ยังไม่อยากกลับบ้าน ไม่รู้
เหตุผลอะไรเหมือนกันนะ มีใครมาทวงหนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน ตอนสมัยนั้นนะ ถ้าผม
ย้อนกลับไปได้ ผมก็ดูแลท่านเป็นพิเศษนะครับ เพราะฉะนั้นเลิกพูดได้แล้วเรื่องของสมัยโน้น
สมัยนี้อะไรนั่น ขอเลิกพูดเถอะ  
  ในเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องเอื้อประโยชน์ เรื่องอะไรต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ในวาระ
ท่ีจะพูดกันเรื่องเศรษฐกิจท้ังมหภาค จุลภาค แล้วก็จะชี้แจงต่อไปในโอกาสต่อไปหลังจาก 
รับฟังค าอภิปรายของท่านแล้วนะครับ  
 



๒๖๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๑๑๔/๒ 
 
   ผมจะขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของประเด็นท่ีกล่าวหาพวกผมหรือรัฐบาลนั้น 
มีดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันสูงขึ้นจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้เปิดเผยมา  
ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้ทุจริต คือท่ีเรียกว่าซีพีไอ (CPI) ๒๕๖๓ ประเทศไทยได้ ๓๖ คะแนน  
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนนเท่ากับปี ๒๕๖๑ นะครับ และปี ๒๕๖๒ ก็อยู่ใน
ระดับท่ี ๑๐๔ จากท้ังหมด ๑๘๐ ประเทศท่ัวโลก เป็นอันดับท่ี ๑๙ จาก ๓๖ ประเทศ 
ในเอเชียแปซิฟิก อันดับ ๕ จาก ๑๐ ประเทศในอาเซียน (ASEAN) นะครับ คะแนนซีพีไอ 
(CPI) นั้นเป็นการวัดความรู้สึก คือการวัดความรู้สึกด้วยนะครับของคนในสังคมเกี่ยวกับระดับ
ของการทุจริตภาครัฐ โดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ การส ารวจความรู้สึกของผู้ตอบ  
แบบส ารวจ หลักเกณฑ์การให้จัดระดับซีพีไอ (CPI) ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 
มาจากการให้คะแนนประเทศไทยจากองค์กรต่าง ๆ รวม ๙ องค์กร ใน ๙ องค์กรนั้น 
ประเทศไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก ๔ องค์กร ได้คะแนนเท่าเดิมจาก ๔ องค์กร และมี  
๑ องค์กรท่ีไทยได้คะแนนลดลง นี่คือรายละเอียดในข้อมูลในการประกาศค่าดัชนีชี้วัดของเรา 
เรื่องท่ีท่านกล่าวหาว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นตามท่ีมีข่าวจาก ป.ป.ช. ว่ามีเรื่อง
กล่าวหาเป็นจ านวนมากนั้น ผมก็ขอเรียนให้ทราบในอดีตก่อนรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ เรามี 
ป.ป.ช. ท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบการทุจริต ก็เปรียบเสมือนเป็นแมวอ้วน ๆ รับเรื่องทุกอย่าง 
ต่อมาในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการตรวจสอบการทุจริตได้มากขึ้น เปรียบเสมือนมีแมวมากกว่า ๖๐ ล้านตัว 
มาช่วยดูแลทุจริตให้มากขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมารัฐบาลได้มีนโยบาย
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการดังกล่าว สนับสนุนให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว 
ไม่ทนต่อการทุจริต และเปิดช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนส่งเรื่องต่าง ๆ เข้ามาได้มากขึ้น  
มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านโอเพนกัฟเวิร์นเมนต์ดาตา (Open Government Data)  
ทางช่องทางออนไลน์ (Online) และสนับสนุนการด าเนินการด้านรัฐบาลดิจิทัล  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
 
               - ๑๑๕/๑ 
 



๒๖๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๑๑๕/๑ 
    
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  การสนับสนุนงบประมาณให้ ป.ป.ช. มีการตั้งส านักงาน ป.ป.ช.  
ระดับจังหวัด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่าท าให้เกิดการกระจายช่องทางการรับเรื่องทุจริตให้มากขึ้น  
ผมเห็นว่าเป็นเรื่องดีนะครับ รัฐบาลเองได้ให้ความส าคัญ ให้ความจริงจังในการแก้ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐมาโดยตลอดนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ได้ออก พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มุ่งเน้นการ 
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต โดยให้ผู้แทนจาก
ภาคประชาสังคมเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้เกิดการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมป้องกันพฤติกรรมท่ีจะส่งผลให้เกิดการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอ านาจและผู้มีอิทธิพล และการเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้น
การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมานั้นมีการด าเนินการอย่างจริงจัง จน
สามารถท าให้คะแนนอิสออฟ ดูอิง บิซิ เนส (Ease of doing business) ท่ีจัดท าโดย
ธนาคารโลกดีขึ้น ล่าสุดประเทศไทยท่ี ๒๑ จาก ๑๙๐ ประเทศนะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปีก่อนดีขึ้นถึง๖ อันดับ รวมท้ังด าเนินรายการเทนฟอร์เทน (Ten for Ten) ท่ีเป็น
ข้อเสนอแนะจากทูต ๕ ประเทศและหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย เพื่อการยกระดับ
การอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยให้ติดอันดับ ๑๐ อันดับแรก 
ในรายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ผลจากการด าเนินการ
ดังกล่าวของ พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกท าให้ลดโอกาสในการให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเรียกรับสินบน 
เพราะมีการปรับปรุงบริการภาครัฐท่ีเน้นพัฒนาให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะช่วยได้มากนะครับ 
ส่งผลให้เกิดการใช้เทคโนโลยีเข้ามาอ านวยความสะดวกในการติดต่องานของภาครัฐ 
มีระบบฐานข้อมูลท่ีอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ภาครัฐมากขึ้น มีการเอาโครงการทุกโครงการใส่อยู่ในเว็บไซต์ (Web site) ท่ีทุกคนสามารถ
ตรวจสอบได้นะครับ เป็นผลดีล้วนตกอยู่กับประเทศนะครับ ท้ังภาคเอกชน นักธุรกิจ รวมถึง
นักลงทุนต่างประเทศด้วย อันนี้ก็คงต้องฟังต่างประเทศเขาด้วยนะครับ  
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   ขณะนี้เรามีระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจได้ง่ายแค่ท าผ่านเว็บไซต์ (Web site) ซึ่งจะเป็นการ
อ านวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจ ยื่นท่ีเดียว ใช้เอกสารชุดเดียว 
แบบฟอร์มติดตามสถานการณ์อนุมัติ  อนุญาตของหน่วยงานออนไลน์ (Online) ได้  
สามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ถึง ๗๘ ใบอนุญาต ๒๕ ประเภทธุรกิจในพื้นท่ีกรุงเทพฯ  
และ ๑๘ ใบอนุญาต ๑๐ ประเภทธุรกิจท่ัวประเทศเช่น ธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็ก ธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม ธุรกิจสปา ธุรกิจฟิตเนส ธุรกิจคาร์แคร์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจร้านกาแฟ  
ธุรกิจเกษตรปลอดภัย ธุรกิจการท่องเท่ียวธุรกิจการศึกษา ธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ 
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ด้านเสื้อผ้า ธุรกิจผลิตครีมบ ารุง เครื่องส าอาง น้ าหอม 
ธุรกิจอุปกรณ์มือถือทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ธุรกิจทางการเงิน  
ธุรกิจการพัฒนาแอพพลิ เคชัน (Application) ซอฟต์แวร์  (Software) ซื้อมาขายไป  
ซึ่งในอนาคตเราจะขยายให้ถึง ๑๐๐ ใบอนญุาตเร็ว ๆ นี้ แต่ก่อนไม่เคยมีมาก่อนนะครับ  
   ประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือการปฏิรูปกฎหมายในประเด็นท่ีมีความส าคัญเร่งด่วน 
เพื่อจะด าเนินการไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปของประเทศให้เกิดความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ กฎหมายจากจ านวน ๒๑๖ ฉบับ มีกฎหมายท่ีเสร็จแล้ว ๕๐ ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของกฎหมายท่ีเสนอท้ังหมด ในส่วนนี้เป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การอ านวยความสะดวกในการติดต่องานภาครัฐถึง ๘๔ ฉบับ ซึ่งแก้ไขไปแล้ว ๔๔ ฉบับ 
เพราะฉะนั้นการปฏิรูปด้านกฎหมายจะน ามาซึ่งการตอบโจทย์ด้านความโปร่งใสและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น เช่น พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไปนี้เวลาจะร่างกฎหมายอะไร
ออกมารัฐบาลต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก
กฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมท้ังเปิดเผยผลการ รับฟังความคิด เห็น 
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ 
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วรัฐก็ต้องมีการประเมินผลของ  
การใช้กฎหมายเป็นระยะ ๆ ด้วย 
                       - ๑๑๖/๑ 
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กฎหมายอีกฉบับท่ีรัฐบาลผ่านและรอน าเสนอเข้าสภาผมก็อยากจะน ามาเล่าให้ฟังนะครับ  
ก็คือรัฐบาลได้แก้ปัญหาท่ีคนเคยกล่าวไว้ว่า คุกมีไว้ขังคนจน ให้เป็นคุกไม่ได้มีไว้ขังคนจน แต่
มีไว้ขังคนท่ีกระท าความผิดร้ายแรง ปัจจุบัน การกระท าบางอย่างท่ีไม่ใช่ความผิดร้ายแรง 
เช่น ไม่แสดงใบขับขี่ ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
จากรถขายผลไม้ริมถนนสาธารณะ ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท บ้วนน้ าหมาก คายน้ าหมาก 
บ้วนน้ าลายลงบนถนน หรือถ่ายมูล หรือปัสสาวะในท่ีสาธารณะ ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
เดิมโทษทางกฎหมายท่ีมีแต่โทษอาญา ไม่ว่าความผิดนั้นจะร้ายแรงหรือเล็กน้อย ก็ท าให้คน
ท าผิดเล็กน้อยเหล่านั้นต้องรับโทษปรับทีนี้ถ้าใครไม่มีเงินจ่ายค่าปรับก็ถูกกักขังแทน  
จ่ายค่าปรับ ก็จึงเป็นท่ีมาของวลีดังกล่าวนะครับคุกมีไว้ขังคนจน เพราะคนจนไม่มีเงิน 
เสียคา่ปรับ เลยต้องติดคุก  
   ต่อไปนี้ความผิดท่ีไม่ใช่ความผิดร้ายแรง ไม่กระทบโดยตรงต่อความสงบ 
เรียบร้อย หรือความปลอดภัยของประชาชน จากความผิดทางอาญาก็จะถูกเปลี่ยนเป็น 
ความผิดทางพินัย และใช้การปรับเป็นพินัยแทนปรับเป็นเงินหรือการกักขัง เราต้องดูแลนะครับ 
แล้วเราก็มีเงินกองทุนยุติธรรมอีกด้วย ในอีกทางหนึ่งไปด้วย อันนี้ก็จะไม่มีการบันทึกลงใน 
ประวัติอาชญากรรม สามารถขอผ่อนช าระหรือท างานบริการสังคมแทนได้ ถ้าร่างกฎหมายนี้ผ่าน 
และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๑ ปี ก็จะมีให้เปลี่ยนความผิดอาญาท่ีมีโทษปรับ 
สถานเดียวตามกฎหมายหลายฉบับเป็นโทษปรับเป็นพินัยนะครับ ส่ิงท่ีเราไปนั้นเป็นเพียง 
บางส่วนของความพยายามภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิรูปประเทศ 
และระบบงานภาครัฐ แม้อาจจะไม่ได้ทุกอย่างรวดเร็วดังใจนึก แต่ก็มีความก้าวหน้า  
และเห็นผลสัมฤทธิ์ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับ  
   ท่านทราบไหมว่าประเทศไทยในสายตาโลกเป็นอย่างไร อันดับท่ี ๑ ประเทศ 
ท่ีดี ท่ีสุดในการเริ่มต้นธุรกิจปี ๒๕๖๓ อันดับท่ี ๒ ประเทศท่ีดี ท่ีสุดท่ีจะท าการลงทุน  
ปี ๒๐๒๐ อันดับท่ี ๑ ประเทศท่ีทุกข์ทรมานน้อยท่ีสุด ปี ๒๐๒๐ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
สหประชาชาติ ปี ๒๕๖๓ อันดับของไทยดีขึ้นมาอยู่ ท่ี ๕๗ ของโลก และเป็นอันดับ ๓  
ของอาเซียน (ASEAN) และความพยายามของรัฐบาลในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ท าให้ 
อันดับของเราดีขึ้นมาถึง ๑๖ อันดับ อันดับท่ี ๔๓ ของประเทศท่ีมีดัชนีนวัตกรรมโลก  
อันดับ ๑๒ ประเทศท่ีมีผลผลิตทางการเกษตรมากท่ีสุดในโลก อันดับท่ี ๑๘ ของประเทศ 



๒๗๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๑๑๖/๒ 
 
ท่ีมีประสิทธิผลทางภาคการผลิตใหญ่ท่ีสุดในโลก อันดับท่ี ๒๖ ของประเทศท่ีเศรษฐกิจใหญ่
ท่ีสุดในโลก อันดับ ๓ เอ (3 A) ของพันธบัตรแห่งความยั่งยืนดีท่ีสุดในข้อเสนอแห่งปีประเภท 
ทริเพิล เอ (Triple A) จากรางวัลตลาดทุนท่ียั่งยืนในภูมิภาค อันดับท่ี ๕ ของประเทศ 
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดเชิงผจญภัย เชียงใหม่เป็นอันดับ ๕ ของเมืองท่ีมิตรท่ีสุดในโลก อันดับท่ี ๑ 
ของประเทศท่ีประเทศฟื้นตัว และรับมือกับการระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) ได้ดีท่ีสุด 
อันดับที่ ๖ ประเทศที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพ อันดับที่ ๘ ของประเทศที่มีระบบสาธารณสุข 
ท่ีดีท่ีสุด อันดับท่ี ๘ ของประเทศด้านดัชนีการดูแลทางสุขภาพ อันดับท่ี ๑ ของประเทศ 
ในเอเชีย (Asia) ท่ีชาวต่างชาติอยากเรียนต่อมากท่ีสุด อันดับท่ี ๑ ของประเทศท่ีมี
อินเทอร์เน็ต ( Internet) บ้านความเร็วมากท่ีสุดในโลก อันดับท่ี ๗ ของประเทศท่ีมี 
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในเอเชีย (Asia) ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับ ประเทศไทยท่ีทุกคน 
ก็บ่นว่าเราไม่ดี ไม่พัฒนา แต่เวทีโลกเขามองเราอย่างนี้ ผมก็อยากให้สิ่งเหล่านี้มันได้ 
เดินหน้า เอามาใช้ประโยชน์ในการท่ีจะช่วยขับเคลื่อนต่อไปนะครับ ส าหรับผมเองนั้น 
ผมก็มีความรัก ความภาคภูมิใจในเมืองไทยของเรา แล้วเราจะมาถึงวันนี้ ไม่ได้ เลย 
ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนนะครับ ต้องขอบคุณทุกท่าน  
ท่ีร่วมมือกับรัฐบาล แล้วก็ท าให้เมืองไทยของเราน่าอยู่ เราจะร่วมกันท าให้เมืองไทยของเรา 
น่าอยู่ย่ิงขึ้นต่อไปนะครับ  
   เร่ืองต่อไป ต้องกราบเรียนชี้แจงนิดหนึ่งเกี่ยวกับเร่ืองต ารวจ ผมกราบเรียนว่า 
การแต่งตั้งต ารวจนั้นมันมีกฎหมาย มี พ.ร.บ. ต ารวจอยู่หลายฉบับท่ีเกี่ยวข้องนะครับ  
การแต่งตั้งต ารวจนั้นมันจะมีอยู่ ๓ ระดับด้วยกัน ระดับแรก คือยศชั้นนายพล ระดับผู้บังคับการ 
พลต ารวจตรี ขั้นตอนแรกคือมีการประกาศอาวุโส จากนั้นส่งหน่วยส่งบัญชีผู้เหมาะสม  
ต่อไป ผบ. ต ารวจเชิญผู้บังคับบัญชามาให้ข้อมูล ต่อไปผู้บัญชาการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ท าบัญชีแต่งตั้ง จากนั้นเสนอในท่ีประชุม ก.ตร. อันนี้นายกรัฐมนตรีเข้าไปร่วมตรงนี้นะครับ 
หากจะต้องมีการยกเว้นคุณสมบัติอะไรก็ตามต้องเข้า ครม. จากนั้นถึงน าทูลเกล้าทูลกระหม่อม 
ถวายนะครับ นี่คือการแต่งตั้งยศชั้นนายพล ถ้าท่านไม่รู้ ท่านก็พูดของท่านไปเรื่อย มันมี 
ขั้นตอนของมันอยู่ ไปสั่งไม่ได้หรอกครับ เขามีการกลั่นกรองไปตามล าดับ  
 
                       - ๑๑๗/๑ 
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   อันท่ี ๒ ก็คือต่ ากว่านายพล ระดับรองผู้บัญชาการนะครับ และผู้ก ากับ 
พันต ารวจเอกพิเศษกับพันต ารวจเอก มีการพัฒนาเรียนรู้แบบคณะกรรมการระดับ  
กองบังคับการ กองบัญชาการ ส านักงานต ารวจ อันนี้ ผบ.ตร. ลงนามในค าสั่งได้ทันทีเลยนะครับ  
เขาจะเสนอไปจากข้างล่าง ก็ไปกลั่นกรองคุณสมบัติความถูกต้อง ความเหมาะสมก็ว่าไป  
   ต่อไปในระดับท่ี ๓ ก็คือระดับรองผู้ก ากับ พันต ารวจโทลงมา มีการพิจารณา 
ในรูปคณะกรรมการระดับกองบังคับการ กองบัญชาการ และมีผู้บัญชาการลงนามออกค าส่ัง  
จะมีขั้นตอนตามล าดับ ผมจะไปยุ่งไปพิจารณาร่วมใน ก.ตร. เท่านั้นเองระดับชั้นนายพล  
นะครับ เพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าไม่เคยสนับสนุนให้ใครมีการไปเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ  
ท้ังสิ้น เพราะฉะนั้นใครท่ีเรียกรับผลประโยชน์หรือเสียเงินเสียทองมาบอกผม ท่ีไหนก็แล้วแต่  
บางทีท่านก็ไปเชื่อเขาเสียเงินไปเปล่า ๆ เพราะว่าอย่างไรท่านก็ได้อยู่แล้ว เพราะท่าน  
ท าความดีของท่านอยู่แล้ว 
  ต่อไปตอบค าอภิปรายว่าท าไมในช่วงการบริหารประเทศของ พลเอก ประยุทธ์  
จึงมีเงินค้างท่อจ านวนมาก ผมมีค าชี้แจงดังนี้ รัฐบาลก่อนหน้าผมทราบดีนะครับว่ารัฐบาล 
ใคร ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ เบิกจ่ายก่อหนี้ไป ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ๙๓ เปอร์เซ็นต์  
และปี ๒๕๕๗ ก่อนผมเข้ามา ๙๒ เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลผมรัฐบาลประยุทธ์ ๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘  
เบิกจ่ายได้ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ปี ๒๕๕๙ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ปี ๒๕๖๐ ได้ ๙๖ เปอร์เซ็นต์ 
ปี ๒๕๖๑ ได้ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ต่อมารัฐบาลประยุทธ์ ๒ เบิกจ่ายได้ ๙๗.๖๑ เปอร์เซ็นต์ 
ปี ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ ๙๘.๗๑ เปอร์เซ็นต์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้นผลการจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีอยู่ ท่ีร้อยละ ๙๒.๒๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ในขณะท่ีช่วงการบริหารประเทศของรัฐบาลผมได้มีการจัดท ามาตรการในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งผลให้ผลการกระจายในภาพรวมของประเทศ  
มีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผลการใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อย 
ละ ๙๘.๗๑ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ก็แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นนะครับ  
  อย่างไรก็ตามรัฐบาลให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องกับการเร่งรัดการใช้จ่าย 
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ สาเหตุของการเบิกจ่ายท่ีล่าช้าเป็นมานานแล้วนะครับ ปัญหา 
ความพร้อมของพื้นท่ี กรรมสิทธิ์ ท่ีดิน ราคาท่ีดิน ขาดการบูรณาการกันในระดับพื้นท่ี 
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ท าให้เกิดการด าเนินการซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ก็ต้องมีการปรับเป้าหมาย เปลี่ยนแปลง 
รายการ หรือยกเลิกรายการ  
   ๒. หน่วยรับงบประมาณเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
เนื่องจากมีการปรับรูปแบบแบบรูปรายการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างฐานราก  
หรือรายละเอียดหน่วยงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีก่อสร้างท่ีมี  
การเปลี่ยนแปลงไป การปรับคุณลักษณะของพัสดุครุภัณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ  
   ขั้ นตอนท่ี  ๓ เมื่ อ เข้ ากระบวนการจัดซื้ อจัดจ้ างตามระเบียบของ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยเฉพาะในขั้นตอนการเผยแพร่ เอกสาร พบว่าขอบเขตงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการก่อสร้างหลายหน่วยงานมีข้อวิจารณ์  
และต้องปรับปรุงการก าหนดขอบเขตของงานทีโออาร์ (TOR) ตามข้อวิจารณ์หลายครั้ง 
รวมถึงการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างท่ีได้รับงบประมาณจะต้องจัดส่งรายงานและความเห็น 
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ เป็นผลให้ เกิดความล่าช้า 
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน  
ตามท่ีก าหนด 
    ๔. กฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนในการขออนุญาตใช้พื้นท่ีต้องผ่าน 
การปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ และผ่านการพิจารณาของหลายหน่วยงาน 
    ๕. ผู้รับจ้างเข้าพื้นท่ีล่าช้า ไม่เบิกจ่ายตามงวดงาน รอเบิกค่างานงวดเดียว 
เมื่องานแล้วเสร็จ บางทีก็ทิ้งงานเข้าไปด้วย  
   ๖. บุคลากรของส่วนราชการในพื้นท่ีจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้อง
มีความรู้มีความช านาญ และมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ท้ังท่ีมีอยู่ เดิมและท่ีปรับเปลี่ยนใหม่นะครับ อันนี้อย่างไรก็ตามเราก็
พยายามเร่งรัดและมีการก าหนดเวลากรอบเวลา จะต้องผูกพันสัญญาได้เมื่อไร อะไร อย่างไร 
มิฉะนั้นต้องเรียกคืนมาท าโครงการใหม่ มีก าหนดการตามนั้น เพราะฉะนั้นกราบเรียนว่า
โครงการทุกโครงการรัฐบาลยินดีสนับสนุนให้ เพราะถือว่าเป็นโครงการท่ีท าให้กับคนไทย 
ท้ังประเทศ แต่ท าให้ถูกนะครับ ไม่ต้องเอากลับไปกลับมาหลายครั้ง ตรวจสอบด้วยแล้วกัน 
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  ๗. กรณีงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผู้บริหารในพื้นท่ีจะ
ด าเนนิการแผนงานโครงการในความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีสั่งการก่อนแล้วจึงด าเนินการ
โครงการในส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นล าดับถัดไป  
   ๘.รายการท่ีมีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท บางรายการเป็นโครงการขนาด
ใหญ่มีขั้นตอนด าเนินการท่ีซับซ้อนกว่าโครงการภาครัฐท่ัวไปประกอบกันระหว่างการ
ด าเนินงาน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้เหมาะสมกับการใช้งาน
โดยปรับลดเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้
เหมาะสมกับการใช้งาน โดยปรับลด เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงรายการ
เพื่อน าไปด าเนินการในรายการอื่น ------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๑๑๘/๑ 
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   ๙. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนการ
ปฏิบัติงานท่ีก าหนดหรือยกเลิกการด าเนินการ เนื่องจากเงื่อนไขหรือข้อขัดข้องบางประการ 
เช่น การด าเนินงานตามฤดูกาล การด าเนินงานตามปฏิทินกิจกรรม การด าเนินงานในช่วง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานนะครับ อันนี้ก็กราบเรียนเพื่อทราบ 
เพราะมีท่านสมาชิกได้กล่าวถึงในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐนะครับ ผมก็
เร่งรัดมาโดยตลอด หลายปีท่ีผ่านมาก็ค่อย ๆ แก้ค่อย ๆ ปรับ วันนี้ก็ดีขึ้นจากสถิติการใช้จ่าย  
ก็ขอความร่วมมือจากบรรดาท่าน ส.ส. ต่าง ๆ ช่วยกรุณาไปช่ วยกันดูแลด้วยข้างล่าง 
ในการจัดท าแผนนี้ขึ้นมาก็ขอให้มันตรงตามกรอบท่ีก าหนด มีแผนรายละเอียดท่ีชัดเจน 
ไม่ต้องไปแก้ไปแก้มามันก็ท าให้เบิกจ่ายไม่ได้ แล้วท่านก็บอกว่ารัฐบาลรับผิดชอบ ผมว่า 
มันไม่ใช่กระมัง ท่านไปดูให้เรียบร้อยนะครับ  
  เรื่องของการด าเนินการทางวินัยข้ าราชการต ารวจ ไม่ค่อยได้พูดกัน  
ก็เลยกลายเป็นว่ารัฐบาลไม่ดูแล ไม่เอาใจใส่ ในปี ๒๕๖๓ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ได้พิจารณาด าเนินการทางวินัยข้าราชการต ารวจดังนี้  
   ด าเนินการวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จ านวน ๑,๘๗๓ ราย แยกระดับโทษท้ัง
ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง ตัดเงินเดือน ส่วนใหญ่นั้นเป็นกรณีละท้ิงหน้าท่ีราชการ
ไม่เกิน ๑๕ วัน ประพฤติตนไม่สมควร ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่เอาใจใส่หน้าท่ี ไม่ดูแล
บ ารุงรักษาสิ่งของหลวง สอบสวนเพิ่มเติมล่าช้า อันแรกไม่ร้ายแรง 
  อันท่ี ๒ ร้ายแรง ด าเนินการท้ังหมด ๔๐๐ ราย แยกเป็นระดับโทษ  
คือปลดออกจากราชการ ๕๑ ราย ไล่ออกจากราชการ ๒๙๕ ราย ให้ออกจากราชการ  
๔๘ ราย มลทิน มัวหมอง ขาดคุณสมบัติ หย่อนความสามารถ พฤติการณ์กระท าความผิด
ส่วนใหญ่เป็นกรณีละท้ิงราชการเกินกว่า ๑๕ วัน เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทุจริตต่อหน้าท่ี  
ท าส านวนคดีอาญาล่าช้าจนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นต้น นี่คือกรอบการท างาน 
ในเรื่องของวินัย ขณะเดียวกันก็ได้มีกรรมการอุทธรณ์ด้วยนะครับ เพ่ือให้เขาได้มีโอกาสชี้แจง 
ผมก็ได้มีการประชุมในการประชุมทุกเดือนที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ นะครับ  
  ในส่วนมาตรการและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการต ารวจ 
ได้มีค าสั่งออกมาเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ให้ข้าราชการต ารวจประพฤติตนให้เหมาะสม 
ในการเป็นข้าราชการต ารวจ และให้ผู้บังคับบัญชาเสริมสร้างพัฒนาป้องกันด าเนินการ 
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ทางวินัยผู้ ใต้บั งคับบัญชา มีหนังสือกวดขันเกี่ ยวกับความประพฤติระเบียบวินัย 
ของข้าราชการต ารวจโดยตลอด ออกกฎ ก.ตร. เพิ่มเติมท้ัง ๕๑ และ ๕๓ ซึ่งวันนี้ก็ยังใช้อยู่ 
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชน เราต้องเป็นท่ีพึ่งของประชาชนได้ทุกโอกาส  
แต่ก็ขอพูดในนามของก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ก าลังใจเขาหน่อยเถอะครับ  
ต ารวจมี ๒๐๐,๐๐๐ กว่าคน คนไม่ดีมันต้องมี ไม่ว่าจะทุจริต ไม่ว่าจะผลประโยชน์  
ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ มันต้องมีล่ะครับ มันมีคนไม่ดีอยู่ในทุกองค์กรนั่นล่ะ เราต้องท าอย่างไร
ให้คนดีมากกว่าคนไม่ดี แต่ถ้าเราไปโทษองค์กรท้ังหมดมันไม่น่าจะเป็นธรรมกับเขา ผมคิดว่า
ทุกคนก็ท างานอย่างเต็มท่ี ภาระมันมีเยอะแยะ เราก็ต้องดูแลเขา เราต้องให้แนวทางปฏิบัติ
ให้เขา แล้วก็ท าให้เขาปลอดภัยในการท างาน ไม่ว่าจะในเรื่องของการรักษากฎหมาย ในเรื่อง
ของการท าหน้า ท่ี ในการชายแดนอะไรก็แล้วแต่  คือสรุปว่าวันนี้มัน มี งานจุกจิก 
อีกมากมาย เราถึงต้องใช้วิธีการในเรื่องของการปฏิรูปต ารวจในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่ม 
ในการท่ีจะหาคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นต ารวจท่ีจะรับรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามากกว่า  
การท่ีสอบสมัครเข้าเป็นการท่ัวไปอย่างเดียว วันนี้ก าลังปรับรูปแบบการจัดหาก าลังพลเข้า 
ในการเป็นข้าราชการ คือเดิมนั้นก็เปิดสอบท่ัวไปเข้ามาแล้วก็บรรจุ วันนี้จะมี ๒ ส่วน  
สอบมาท่ัวไปก็ส่วนหนึ่ง อีกส่วนนี่สอบเฉพาะท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะท่ีรู้ เรื่องเทคโนโลยี  
รู้เรื่องดิจิทัล เรื่องออนไลน์ (Online) ต่าง ๆ จัดสอบเข้ามา เพื่อจะได้มีคนเหล่านี้เข้าไป
ท างานในอนาคตท่ีเราต้องการจะให้ เป็นรัฐบาลหรือหน่วยงานอี -กัฟเวิ ร์น เมนต์   
(e-Government) ในนิวนอร์มอล (New normal) อันนี้ก็กราบเรียนเพื่อทราบนะครับ  
เรื่องอื่น ๆ คงมีอีกหลายเรื่องด้วยกันเพราะยังมีเวลาอีกหลายวัน ก็กราบเรียนชั้นต้น 
เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ ขอบคุณท่านสมาชิก ขอบคุณ 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ ขอบคุณครับ ต่อไป 
  นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
ถูกพาดพิงครับ ขออนุญาตครับ สงครามครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ  
 

- ๑๑๙/๑ 



๒๗๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๑๑๙/๑ 
 
  นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขออนุญาตพาดพิงครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   เชิญครับ 
  นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
เมื่อครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านดูแลผมอย่างดีท่ีอยู่ในค่ายนะครับ มีแต่คนบ้าเท่านั้น 
ท่ีอยากจะไปให้ถูกกักกันในค่ายนะครับ ถูกลิดรอนอิสรภาพ ท่านไม่ต้องดูแลอย่างดี 
หรอกครับ แต่อย่า ผมไม่มีความผิด ท่านอย่าเอาไปกักกันในค่ายอีกต่อไปนะครับ ขอบคุณ
ครับ  
 นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปคุณครูมานิตย์  
สังข์พุ่ม ครับ  
 นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (สุรินทร์)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม ครูมานิตย์ 
สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคท่ีมีผู้แทน
นั่งอยู่ในสภามากท่ีสุด แล้วก็ผลการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม เราได้รับการมอบหมาย
จากพี่น้องประชาชนให้มามากท่ีสุด เพื่อท่ีจะมาจัดการบริหารและท าไปตามเจตนารมณ์ 
ของพี่น้องประชาชน แต่ปรากฏว่าเราไม่มีตัวช่วย ก็ไม่เป็นไรครับท่านประธาน พวกผมรับได้ 
เพราะเวทีทางการเมืองนี่ถ้ายังไม่ปฏิวัติ ก็คิดว่าพวกเรานี่ละครับ ก็มาเป็นผู้แทนราษฎรกัน 
แต่ถ้าท่านปฏิวัติก็ตัวใครตัวมันนะครับ ท่านประธานครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันท่ีส าคัญวันหนึ่ง
ของสภาเมืองไทย ตรงกับวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการเปิดญัตติขอเปิด
อภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล พวกผมอยู่พรรคฝ่ายค้าน น าทีม
โดยท่านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และท่านสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน พร้อมด้วย 
พลพรรคของพรรคฝ่ายค้านได้เขียนญัตติขึ้นมา แต่ผมคงจะไม่อ่านในรายละเอียด เพราะว่า
มันยาว และมีพี่  ๆ ท่านท่ีเคารพท้ังหลายถึง ๑๐ ท่าน ท่ีรวมกับท่านนายกรัฐมนตรี  
ท้ัง ๑๐ ท่านท่ีจะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ผมนั้นคงจะขอคนเดียวกระมัง เพราะว่า 
ถ้าหัวหน้าคณะรัฐบาลออกก็คิดว่าท่านท่ีเคารพท้ังหลายท่ีอยู่บนนาวาเสบียงก็คงจะต้อง 
อ าลาพาจากกันไปด้วย ท่านประธานครับ ก่อนท่ีผมจะอภิปรายนี่ผมอยากกราบเรียนกับ  
ท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าท่านประธานเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่ีมีหลักการ เป็นขื่อของบ้าน 
ของเมือง และผมนั้นเอาประธานเป็นเยี่ยงอย่าง แล้วเคารพนับถือท่านประธานอย่างไม่มีวัน
เสื่อมคลายครับ ถ้าผมพูดผิด ผมพูดจาไม่ไพเราะเพราะพริ้ง เป็นความก้าวร้าว ท่านประธาน 



๒๗๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๑๑๙/๒ 
 
เตือนเลยครับ อย่าได้เกรงใจ เพราะว่าผมเคารพท่านประธานทุกมิติครับ ท่านประธาน  
จะสังเกตเห็นว่า ๑๐ ปีท่ีผ่านมา หรือเขาเรียกกันว่าในรอบทศวรรษ เรามีบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 
ท่ีน าหน้าด้วยลุงอยู่ไม่กี่คนครับ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ เรามีลุงก านัน ท่านก็เรียกร้องท าเรื่อง
ของการปฏิรูป จะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จวันนี้ก็ไม่ทราบ เห็นนายกรัฐมนตรีก าลังคุยเมื่อครู่นี้ว่า
ท ากฎหมายปฏิรูปไปแล้ว ๕๐ ฉบับ แต่ว่าไม่เห็นการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ตามท่ีเป้าหมาย 
ลุงก านันท าไว้ แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ผมแค่ยกตัวอย่างนิดเดียวเกริ่น เพราะว่าในช่วงนั้นจอทีวี
ทุกจอก็มีรูปลุงก านันเดินอย่างสมเกียรติ แล้วพวกผมก็ชื่นชมครับ ถือว่าเป็นนักการเมือง
อาวุโส พอมาในปี ๒ ปีนี้ท่านประธานท่ีเคารพครับ ก็มีลุงคนหนึ่งอีกครับ ก็มีชื่อเสียง 
บนหน้าสื่อ หน้าหนังสือพิมพ์เหมือนกันชื่อว่า ลุงพลแห่งบ้านกกกอก เรื่องคดีน้องชมพู่ 
นั่นละครับ มาถึงวันนี้ยังไม่ไปไหนถึงไหนเลย ก็ถือว่าเป็นเรื่องของ สตช. ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ แต่ประเด็นนั้นผมไม่เกี่ยวกับครับ เพราะผมไม่ใช่พนักงานสอบสวน ผมไม่ใช่เจ้าของ
คดี แต่ผมพูดถึงคนที่ออกจอทีวีนะครับ แม้กระทั่งว่ารองนายกรัฐมนตรีท่ีพูดถึงเรื่องกฎหมาย
ยังกล่าวถึงเลยในวันนั้นผมดูทีวีว่าเรื่องของลุงพลแห่งบ้านกกกอก แต่ก็ไม่ติดชาร์ต  (Chart) 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ มาถึงปีนี้ก็คือลุงตู่แห่งบ้านกลับกลอกครับ อันนี้ติดชาร์ต (Chart) มายาวเลย 
ตั้งแต่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนมาถึงวันนี้ก็กลับไปกลับมา ๆ เดี๋ยวกลับกลอกเรื่อง
อะไรบ้าง ผมจะเล่าให้ท่านประธาน ผ่านท่านประธาน --------------------------------------------- 
 
               - ๑๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๑๒๐/๑ 
 
ผมจะเล่าผ่านท่านประธานไปให้ลุงตู่ฟังพร้อมด้วยเสนาบดีท่ีนั่งข้างบน แล้วก็เพื่อนผู้แทน 
แม้กระทั่งเมื่อสักครู่นี้คุณสงครามถามเรื่องหนึ่งท่านเตรียมชาร์ต (Chart) มาตอบเรื่องมาอ่าน 
นี่กลับกลอกกันต่อหน้าเลยครับ ยิ่งร้ายท่ีสุดท่านประธานครับ เมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ท่ีผ่าน
มานี่ท่ีท่านประธานได้ต าหนิผมว่าท่านประธานไม่ได้พูดอย่างนั้น ไม่ได้พูดอย่างนี้ ซึ่งผมก็  
ขอโทษท่านประธานว่าผมสมองไม่ค่อยดีเหมือนกับท่านนายกรัฐมนตรีละครับ ก็จ าอะไร  
ไม่ค่อยได้ ในวันนั้นเมื่อวันท่ี ๑๐ เอาโบสถ์ท่ีไหนมาสาบานให้ผมฟังว่าเรื่องรัฐธรรมนูญลุงตู่ 
ไม่เกี่ยวข้องต้มครับ มีนักการเมืองคนไหนไม่ทราบไปพูดว่าไก่ ๓ อย่าง พูดอย่าง ท าอย่าง 
ปฏิบัติอย่างหนึ่ง ผมว่าไม่ละครับ แกกลับกลอก วันท่ี ๒๗ ตุลาคมนี่มายืนพูดวันท่ีขอเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจโดยใช้รัฐสภาแห่งนี้ ท่านบอกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญรีบท าเป็นนโยบายของท่าน 
อยากเห็นการแก้ อยากเห็นบ้านเมืองมันเดินไปได้ พอมาวันนี้เป็นอย่างไรครับ พิสูจน์ให้เห็น
ในสภาแห่งนี้ เลื่อนแล้ว เลื่อนอีก เลื่อนแล้ว เลื่อนอีก ตั้งธงมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ มาปี ๒๕๖๓ 
ขอไปศึกษา ขอไปศึกษาตั้งกรรมาธิการเสร็จจะเข้าสู่วาระ ๒ ในวันท่ี ๒๔ วันท่ี ๒๕ เดือนนี้
แล้วครับ แต่มาเจอการกลับกลอกท่ีท าให้เห็นชัดว่าท่านไม่เอาด้วย ต่อหน้าท่านพูดดี 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครูมานิตย์ครับ 
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (สุรินทร์)  :  ครับ ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมขออภัยนะครับ  
ด้วยความเคารพ 
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (สุรินทร์)  :  ท่านประธานผมเคารพประธานอยู่แล้วครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่ีจริงอยากให้ใช้ค าท่ีสุภาพ
กว่านี้นะครับ แต่จะพูดว่าไม่รักษาค าพูด หรือพูดอย่างท าอย่างหรืออะไรในญัตตินี้มีอยู่ 
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (สุรินทร์)  :  ไม่รักษาค าพูดนะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ค าว่ากลับกลอกนี่ดูจะไม่ค่อย
สุภาพครับ ขออภัยด้วยครับ 
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (สุรินทร์)  :  ผมมันครูบ้านนอกเรียนมาน้อย ก็ผมถอน
เลยครับ ค าว่า กลับกลอก 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่เป็นไรนะครับ ไม่ต้องถอน 
แต่ว่าเปลี่ยนไปแล้วกันครับ 



๒๗๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๑๒๐/๒ 
 
  นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (สุรินทร์)  :  ครับ ๆ ผมเรียนมาน้อย เดี๋ยว ส.ส. คุณากร
บอกว่าพี่ค านี้อาจจะแรงไป ก็เอาเป็นอันว่าพูดไม่จริง พูดไม่จริงครับ เพราะว่าผมก็เรียนมาน้อย 
แต่จริง ๆ ก็ไม่ได้เรียนต่ ากว่านายกรัฐมนตรีนะครับ นายกรัฐมนตรีจบวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ผมจบครุศาสตรบัณฑิตเท่ากัน แต่บุญวาสนาไม่เท่ากันท่านประธาน ท่านมีทัพบก ทัพเรือ 
ทัพอากาศ ต ารวจ เป็นบังเกอร์ (Bunker) ผมมีครู กศน. ครูประถม ครูมัธยม แล้วก็ประชาชน
เป็นบังเกอร์ (Bunker) ฉะนั้นโอกาสท่ีเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ แต่ถ้าภูมิความรู้โง่เหมือนกันได้ 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ว่าสภาเรา เราโดนหลอก  
ผมขอบคุณพรรคภูมิใจไทย ผมขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ท่ียกมือเพื่ออยากเห็นแสงสว่าง
ของบ้านเมืองท่ีจะเดินไปข้างหน้า กับเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ีจะให้มันมาเป็นประชาธิปไตย 
เพราะเราท าวันนี้นั้นเพื่อให้ลูกหลานในวันหน้า พวกเราก าลังเดินแล้วครับ เดินเข้าไปหาแล้ว 
อะไรก็เอาไว้ไม่อยู่หรอกครับสังขาร แต่ว่าลูกหลานของเราในวันหน้านี่มันจะเห็นแสงสว่าง 
มันจะยืนอยู่บนสังคมโลก ไม่ใช่ตอบว่ามาจากไหน มาจากไทย ท าไมบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ 
แล้ววันนี้ก็ลุกลามผมไม่พูดถึงหรอกครับบ้านใกล้ เดี๋ยวเขาจะหาว่าผมก้าวล่วงอีกครับ  
ผมก็พยายามอภิปรายด้วยความเกรงใจของท่านประธาน 
  เร่ืองแรกท่านประธานครับ เร่ืองของการเบี้ยวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่ถือว่า
เป็นเร่ืองสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของ
บ้านเมืองนี้ไม่รู้ไม่ได้นะครับท่านประธาน เพราะว่าโทรศัพท์กันจนจ้าละหวั่น แล้วเพื่อนผม 
ท่ีอยู่อีกพรรคหนึ่งอยู่ซีกรัฐบาลก็ตอนลงขอยื่นแก้ไขก็ยื่นเซ็นมาเรียบร้อย พี่ชายหรือพี่ใหญ่ผม
แห่งสภาแห่งนี้วิรัช รัตนเศรษฐ เป็นเจ้าของญัตติยื่นประกบกับของท่านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
พิจารณากันดิบดี ท่านวิรัชเป็นประธาน ปรากฏว่าเราโดนหักกลางสภา หักกันเสียเองละครับ 
เขาเรียกว่าหักเพื่อผลประโยชน์กับการครองต าแหน่งในอนาคตต่อไป ท่านประธานครับมาถึง
เรื่องโควิด (COVID) ถ้าจะไม่พูดก็ไม่ได้ เพราะว่าเรื่องนี้ผมพูดมาตลอดว่าลุงตู่ผมนี่เป็นคน 
มีบุญวาสนา เป็นคนที่มีบารมี ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๑/๑ 
 
 



๒๘๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๑๒๑/๑ 
 
พอมีเหตุเศรษฐกิจจะไปแล้วครับ ตอนนั้น โควิด (COVID) มาพอดี ท าให้ท่านออก พ.ร.ก. 
เพราะเด็กมันมาเดินกันเต็ม อันนี้ผมไม่ได้เชียร์เด็กนะ เอาความจริงมาพูด ผมก็เลยตั้ง 
สมญานาม พ.ร.ก. ฉบับนี้ว่าไม่ใช่ พ.ร.ก. ฉบับฉุกเฉิน ปี ๒๕๔๘ มันเป็น พ.ร.ก. ฉาบฉวยเพื่อ
เอาไว้ปราบแล้วก็จับ แต่กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ วันนั้น 
พี่น้องประชาชนคนไทยโดนขู่กันท้ังประเทศ อย่าไปไหน อะไรครับ สเตย์ แอต โฮม  
(Stay at home) ผมก็ ไม่ค่ อยเข้ า ใจ เหมือนกัน  จุลพันธ์ถู ก ไหม สเตย์  แอต โฮม  
(Stay at home) อยู่บ้ าน กระผมก็พอ ๆ กันละครับ เพราะว่าครุศาสตร์บัณฑิต  
กับวิทยาศาสตร์บัณฑิตก็ไม่ห่างกันมากหรอกครับ ผมก็เคยเห็นนายกรัฐมนตรีพูดอยู่ตอนไป
พัทยา แวร์ อาร์ ยู คัม ฟรอม (Where are you come from) พอฝรั่งตอบมาฝรั่งจะพูดต่อ
ท่านก็รีบหนีเลยครับ ก็พอ ๆ กัน ให้ อสม. ออกมาช่วยให้พี่น้องก านันก็ออกมาช่วย นายก 
อบต. มาช่วย พี่น้องประชาชนคนไทยท้ังหมดช่วยกันอย่างดิบดี รัฐบาลไปกู้เงินมาขอ  
สภาแห่งนี้ละครับ ๑ ล้านล้านบาท นอกจากงบประมาณประจ าปีเพื่อเอาไปเยียวยาเราก็ให้ 
ในสมัยนั้นใช้เอไอ (AI) ในการค านวณคน ในการพิสูจน์หลักฐานอะไรอาจจะล่าช้าหน่อย  
ยุคท่านสมคิดกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อุตตมผมจ าไม่ได้เพราะว่าแกโดนไล่
ออกไปแล้ว ท าอาจจะช้าหน่อยแต่พี่น้องก็ได้กันคนละ ๑๕,๐๐๐ บาทกันทุกกลุ่ม ได้กันทุก
แผนกเพราะวันนั้นเราอนุมัติมาให้ ๑ ล้านล้าน เว้นไว้ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เหมือนท่าน
อาจารย์สุทิน คลังแสง พูดตอนเช้า ผมไม่ซ้ านะครับ แต่ว่าตัวเลขอาจจะซ้ า ก็คิดว่าจะเอามา
เป็นงบกระตุ้น เอามาเป็นงบท่ีเยียวยาให้พี่น้องได้ท าเกษตร ท าไร่ท านา ปรากฏว่าวันนี้เข้ามา
อีกแล้วท่านประธาน แต่ท่ีผมพูดว่ากลับกลอก แต่ผมถอนนะครับท่านประธาน ผมว่าพูดไม่
เป็นความจริงก็เพราะว่าขนาดใช้ค าพูดว่าเป็นโควิด (COVID) เข้ามาระลอก ๒ ยังไม่กล้า ยังใช้
ค าว่าเข้ามาระลอกใหม่ ท่านประธานคิดดูนะครับ เอาใหม่ก็ใหม่ แต่ทีนี้ละท่านประธาน  
ก็เอาชาวบ้านเป็นจ าเลยอีก ไปขู่คนโน้นขู่คนนี้ท้ัง ๆ ท่ีเท่ียวนี้น่าจะออกมายอมรับด้วย 
ความเป็นอดีตชายชาติทหารว่ารัฐบาลผิดพลาด รัฐบาลไม่แข็งแรง ปัญหามันเกิดมาจาก
แรงงานต่างด้าวซึ่งรัฐบาลหย่อนยานในการควบคุม หรือมีอะไรท่ีท าให้รัฐบาลพูดไม่ได้  
เพราะแน่นอนอันนี้เป็นสัจธรรม เป็นอมตะวาจาเหมือนกันว่าประเทศไหน สังคมไหนมีของ
ผิดกฎหมายมาก ผู้มีอ านาจรัฐ หรือผู้มีสีย่อมได้ผลประโยชน์มาก ชัดเจน ตรงไหนมีความผิด
กฎหมายมาก ตรงนั้นละผู้มีผลประโยชน์จะไปเคาะกะลา เขาบอกว่าแรงงานต่างด้าวท่ีไม่มี 



๒๘๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๑๒๑/๒ 
 
อะไรมาเลย เขารู้กันหมดว่าเป็นใครบ้าง แต่ละเดือนเป็นการเดินเก็บครับท่านประธาน วันละ 
๕๐๐ บาท ท่ัวประเทศรู้กันหมด นี่ผมมาฟ้องท่านประธานนะ เดินเก็บเลยท่านประธาน 
คิดดู คน ๖๐๐,๐๐๐-๗๐๐,๐๐๐ คน แรงงานต่างด้าวท่ีมาท้ังประเทศกัมพูชา พม่า แล้วก็อีก
หลาย ๆ ประเทศเดือนหนึ่งเท่าไรครับ มีหรือฝ่ายมั่นคงจะไม่รู้ เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมา  
ฝ่ายมั่นคงครับดมกลิ่นดี รู้ทันทีว่าของผิดกฎหมายตรงไหน แล้วตามไปจัดการ เขาก็บอกว่า
จัดการ ผมมีเพื่อนอยู่สมุทรสาคร แต่เพื่อนผมไม่ได้ไปเป็นคนหาคนมาท างานหรอกครับ  
ไปเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ก็เล่าให้ผมฟังว่าแต่ละเดือนพวกนี้ล่ าซ า แต่ได้ข่าวว่าเก็บส่งนาย 
ผมก าลังตามหานายอยู่ว่านายคือคนไหน  ---------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๒๒/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๑๒๒/๑ 
 
ก็ก าลงัตามหาอยู่ครับ เดี๋ยวมีเวลาผมจะแวะมาตรงนี้อีกเพราะโควิด (COVID) มันเริ่มต้นจาก 
สมุทรสาครแล้วมันก็แพร่เชื้อกระจาย ๆ ไปโน่นภาคตะวันออก ภาคตะวันออกจังหวัดแรกท่ีมี 
ชื่อเสียงก็คือจังหวัดระยองของเพื่อนผมท่ีเป็นรัฐมนตรี ท่านสาธิต กับคุณหมอบัญญัติ  
ออกมาวันแรกก็อ้อม ๆ แอ้ม ๆ ไม่กล้าพูดผมถามหมอบัญญัติท่ีชั้น ๓ เจอกัน หมอถามจริง ๆ  
เถอะว่าแรงงานจากสมุทรสาครพาไปอยู่ไม่ใช่ วันนั้นยังไม่เป็นข่าวครับ หมอบอกว่ามันมีบ่อน  
ร้องขอไป ๒-๓ ทีแล้วก็ไม่จัดการให้ผมก็ถามว่าแล้วเสี่ยตี๋ หรือรัฐมนตรีสาธิตชื่อเล่นตี๋  
เพราะผมชอบเรียกแกเสี่ยตี๋ รู้เหมือนกันแต่ก็ท าอะไรไม่ได้ เพราะมันกลุ่มผู้มีอ านาจ กลุ่มมี 
อิทธิพลมันนัวเนียเป็นล าดับชั้น แล้วก็ต้องเอาไปส่ง ผมไม่กล้าพูดเหมือนกับท่านเสรีพิศุทธ์  
หรอก แต่มีคนกระซิบว่ามาส่งข้างท าเนียบรัฐบาลนี่นะครับ เอามาดูแลในการจัดการบริหาร  
การเมือง พอมาจัดการในการบริหารท าเรื่องเหล่านี้ ไม่มีเงินไหนดีเท่ากับเงินบ่อนหรอกครับ 
ในชั่วโมงนี้ จนหมอบัญญัติบอกผมว่าจะท าอย่างไรต่อครูมานิตย์ ร้องมาสิครับ แล้วผมจะช่วย 
หมอด้วย แต่ท้ายท่ีสุดกรรมอีกแหละครับ มันดังเป็นพลุแตกกันออกมาเอง พอดังเป็นพลุแตก 
ถ้าท่านประธานจ าได้มีนักข่าวไปเจาะถามลุงป้อมผม ลุงป้อมไม่อยู่ไม่เป็นหรอกครับ  
นินทาแกสักนิดหนึ่งเมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม จ่อไมโครโฟนสัมภาษณ์ ท่านรองครับประเทศไทยนี่
มีบ่อนไหม ไม่รู้ไม่ทราบ ไม่รู้จริง ๆ ผมก็เข้าใจได้ท่ีลุงป้อมแกตอบว่าไม่รู้ เพราะสมัยแก 
เจอนาฬิกามาแกเกือบเอาตัวไม่รอด แกก็ต้องระมัดระวังค าพูดค าจาครับ ก็ต้องปฏิเสธ 
ไปก่อนเพราะไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีจะตอบอย่างไร พอไปถามวันท่ี ๖ วันนี้ลุงป้อมตอบชัดเจน
เลยว่าทราบ แต่เป็นเรื่องของต ารวจ เรื่องอย่างนี้ตอบได้หรือครับ เป็นเรื่องของต ารวจ  
ผู้มีอ านาจรัฐอยู่ได้ ๒ วัน ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาพูดเลยร้อยนายกรัฐมนตรีก็ปราบไม่ได้ 
ค านี้แหละครับท่านประธานท่ีเคารพ สมัยท่านประธานเป็นนายกรัฐมนตรี ๒ สมัย ค าพูด 
แต่ละค าท่ีออกมานี่ล้วนแล้วแต่เป็นการรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชน รับผิดชอบต่อ 
บ้านเมือง อย่างนี้เขาเรียกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเลย ร้อยนายกรัฐมนตรีปราบไม่ได้ ผมทันทีเลย 
ท่านประธานวันนั้น บ๊ะ ครูบ้านนอกก็มีสิทธิเป็นนายกรัฐมนตรีได้เว้ยถ้าเป็นอย่างนี้ 
ปราบไม่ได้ แล้ววันนี้ตั้งใจปราบไหม ผมบอกไม่ตั้งใจ อย่ามาคุยดูจากการตั้งกรรมการ 
การตั้งกรรมการเอาจากข้าราชการท่ีเกษียณแล้วไปตั้ง นาย ก นาย ข นาย ค แล้วก็  
เตรียมรายงานการประชุมเรื่องของการตรวจสอบการพนันในประเทศไทย ท่านประธาน  
ท่ีเคารพครับ ผลการตรวจสอบรอบแรกรายงานนายกรัฐมนตรีไปแล้วว่าผู้ท่ีมีส่วนรู้เห็น  



๒๘๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๑๒๒/๒ 
 
ในการเปิดบ่อนคือต ารวจแล้วก็เจ้าหน้าท่ีปกครอง ตรงนี้ไม่ต้องประชุม ถามไอ้จุก ไอ้แกละ 
มันก็รู้ บ่อนขนาดใหญ่ ๒-๓ บ่อนท่ีระยอง ท่ีมาบตาพุด ต ารวจไม่รู้ เจ้าหน้าท่ีปกครอง 
ท่ีเขาส่งไปกินเมือง ไม่รู้ ไม่ได้ ดีนะครับท่ีไม่รายงานมาว่าคนถีบสามล้อก็รู้ คนถีบจักรยานก็รู้ 
เพราะพวกนี้ไปส่งคนเล่นการพนัน ไม่ได้ตั้ งใจ นี่ครูบ้านนอกจะสอนให้ ถ้ามีความตั้งใจ 
ตั้งกรรมการท่ีมีอ านาจสิครับ เอาท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง  
ผบ.ตร. จเร ผบ.ตร. คือคนท่ีมีอ านาจพร้อมจับ ถ้าเกิดมันยังเกิดอีก เจออีก ย้าย สั่งไปช่วย 
ราชการท าเนียบรัฐบาล งดปฏิบัติหน้าท่ี มันก็จะได้เกิดแอ็กติง (Acting) มันก็จะได้มี 
ความเอาจริงเอาจัง อย่างนี้ไปลงโทษกรรมการเขาได้อย่างไรล่ะครับ  --------------------------- 
 
               - ๑๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๑๒๓/๑ 
 
ก็ข้าราชการเกษียณเกือบหมดแล้ว แล้วไปขอเจ้าหน้าท่ีเขามา ดูเสมือนจะเอาจริงครับ ถ้าคน 
ท่ัวไปมองนี่ นายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการอีกแล้ว นายกรัฐมนตรีนี่ชอบตั้งกรรมการ อะไรท่านก็ 
ตั้งกรรมการ ๆ ผมไม่ทราบว่ารัฐมนตรีท่ีนั่งอยู่ข้างบนโดนเจอกรรมการซองผ้าป่า ซองกฐิน
บ้างหรือยัง ก็ตั้งกรรมการเยอะแยะมากมาย นี่ เขาเรียกว่าการบริหารงานท่ีอ่อนแอ  
การบริหารงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไม่รู้จักการแก้ปัญหาของตัวเอง แต่การตั้งกรรมการมัน
ต้องเล็งผลเลิศ ให้กรรมการคณะนั้นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล น าไปสู่
ความส าเร็จแก่งาน ตั้งอธิบดี ตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีต ารวจ รองอธิบดีต ารวจ 
อธิบดีปกครอง เอาใครไปเป็นเลขา เดินหน้าถ้าเกิดว่ามีการพนันอย่างไร เช่นวันนี้ท่ีสุรินทร์ 
มีตู้สล็อต (Slots) ๓๐๐ ตู้ท่านประธาน นี่คุณากร ปรีชาชนะชัย ส.ส. สุรินทร์ น้องรักผมคนนี้
เป็นผู้แทนใหม่ ๆ น่าเห็นใจมาก ตกใจครับ พอมีข่าวว่าตู้สล็อต (Slots) อยู่ท่ีสุรินทร์ ๓๐๐ ตู้ 
โทรมาหาผม ครูมานิตย์มันเป็นอย่างไรเขาเอามาตอนไหน ผมบอกเกรียงเรื่องนี้เขาท ากัน 
เป็นโดยระบบ แต่ให้เอ็งเข้าใจ เอ็งเฉย ๆ ไว้ ถ้าคนมีอ านาจไม่สั่งหรือเจ้าของไม่พัวพันกับคน
มีอ านาจจริง ๆ ไม่มีทาง อ าเภอจอมพระเป็นอ าเภอเล็ก ๆ ท่านประธาน ผมก็เป็นผู้แทนเขต
นี้อยู่ด้วยในอดีต พอตอนหลังเขตปรับเปลี่ยน คุณากรมาท างานแทนผม ผมก็ไปท างาน  
อีกท่ีหนึ่ง ผมไม่เชื่อว่ามี ๓๐๐ ตู้ สืบไปสืบมาเรื่องจริงครับท่านประธาน นี่ยังไม่รวมของ
อุบลราชธานี บ้าน ส.ส. ชูวิทย์บ้าน ส.ส. สมคิด ท่ีอภิปรายตอนเช้า ชูวิทย์ กุ่ย ออกไปจับเอง 
นี่ก็เกือบติดคุกไม่รู้จะใช้อ านาจอะไร เอาความเป็น ส.ส. ไปจับตู้สล็อต (Slots) เลยไปถึง
ขอนแก่น มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกับสังคมเมืองไทยวันนี้ กับเยาวชนเมืองไทยท่ีจะเป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประเทศชาติในวันข้างหน้า ตู้สล็อต (Slots) เต็มบ้านเต็มเมือง 
ไหนบอกว่าประเทศไทยบริหารไม่ยาก นายกขึ้นมาวันแรกประเทศไทยบริหารไม่ยาก หมู ๆ 
ง่าย ๆ แต่ยังไม่เคยเห็นอะไรประสบผลส าเร็จเป็นมรรคเป็นผล อะไรแก้ไม่ได้ก็โทษรัฐบาล
ก่อน หรือไม่ก็ตั้งกรรมการขึ้นมา รัฐบาลไหนท าท่านประธานก็คงได้ยินเหมือนผมนะครับ  
จะได้ยินค านี้บ่อย รัฐบาลไหนท าไว้ ใครเป็นคนท าไว้ล่ะ พอมาวันนี้มาเพื่ออะไร ก็มาเพื่อเอา
ต าแหน่งสิครับ อย่าบอกเลยว่ามาแก้ปัญหา คนเขาท าหมดแล้ว เพลงจะคืนความสุขให้  
บอกว่าจะมาจัดการปรองดอง ท้ายท่ีสุดค าตอบมันมีในตัว ปรองดอง ปรองดองแบบไหน  
ถ้าพวกท่าน ท่านก็ปรองดอง แต่ถ้าไม่ใช่พวกท่าน ท่านก็ เอาเรื่อง อ้ายนี่ เห็นได้ชัด 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ฉะนั้นเรื่องการพนันเมื่อสักครู่นี้ท่านตอบผมว่าการแต่งตั้งต ารวจ  



๒๘๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๑๒๓/๒ 
 
ผมแต่งตั้งผิดตรงไหน ผมไม่เถียงครับ ท่ีท่านนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะ ท่านไม่ได้แต่งตั้ง 
สิบต ารวจโท เป็น พลต ารวจโท สักคนหนึ่งครับ ท่านแต่งตั้ง พลต ารวจตรี เป็น พลต ารวจโท 
ตามล าดับขั้นเหมือนกัน แต่คนไปกินต าแหน่งสิครับ ท่ีมาท่ีไป เบญจภาคีชุดใหญ่ ๆ หรือไม่ก็
สมเด็จองค์งาม ๆ เขาบอกว่าเต็ม เต็มเลยวันนี้  ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคนอย่างท่าน
นายกรัฐมนตรีจะปฏิเสธดูแค่บ้านพัก อ้ายนี่มันบอกพิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องอื่นนั้นเป็นเรื่องเล็กหมด  
บ้านพักวันนี้ท่ีอยู่ ท่านประธานครับผมยอมรับในค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ท่านอยู่ได้
เพราะระเบียบของกองทัพบกเขาบอกว่าให้อยู่ ได้  เนื่องจากท่านท าคุณงามความดี  
ท่านประธานเชื่อไหมครับ วันนั้นมี ส.ส. โรม ขออภัยท่ีเอ่ยนาม ไม่เสียหาย ถามเจ้ากรม
สวัสดิการว่าท าไมท่านประยุทธ์ถึงอยู่บ้านพักหลวงได้ เขาตอบว่าท่านสร้างคุณงามความดี 
ผมก็ไม่ติดใจครับ ------------------------------------------------------------------------------------  
 

- ๑๒๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                      ณัฐวัฒน์ ๘๒/๑ 
 
แต่ค่าน้ าค่าไฟผมติดใจ นี่มันบ่งบอกให้เห็นคนเราถ้าเอาตั้งแต่ของเล็ก ๆ อ้ายนั่นของกู  
อ้ายนี่ของกู แบบนกเขาขันเลยครับ ของกู ๆ อย่างอื่นก็ไม่ต้องถามหรอกครับท่านประธาน
นายสิบ นายร้อย นายพัน เขาสร้างคุณงามความดีไหมครับ บ้านพักหลวงอยู่ท่ีเดียวกัน  
รั้วเดียวกัน อันหนึ่งเป็นห้องแถว อันหนึ่งเป็นคฤหาสน์ ตรงนี้รับได้ แต่คฤหาสน์ไม่ต้องเสีย  
ค่าน้ า ค่าไฟ อ้ายห้องแถวเสียค่าน้ า ค่าไฟ ข้าราชการครู  ข้าราชการต ารวจ ข้าราชการ 
ตามกระทรวง ทบวงอื่นเขาสร้างคุณงามความดีรับใช้ชาติ เหมือนกัน เมื่อสักครู่ 
ท่านรองนายกรัฐมนตรีออกมาตอบ แต่ไปประมวลภาษีฉบับโน้นฉบับนี้ อย่าตอบผมนะครับ 
ผมเป็นคนท่ีไม่รู้ ผมเป็นคนไม่รู้เหมือนกับท่านนายกรัฐมนตรีล่ะครับ เพราะมีอะไรท่านโยน
ให้แต่ท่านรองวิษณุ จนกระท่ังว่าสื่อตั้งชื่อท่านว่า ศรีธนญชัยลอดช่อง อย่างไรครับ  
ผมมันไม่มีนักกฎหมายเก่ง ๆ นี่ป้าติ๋ม ส.ส. ชัยภูมิ ถามเรื่องกฎหมายแกไม่รู้หรอกครับ  
ถามว่าถนนหนทางบ้านแกขาดแกท าอย่างไรเท่านั้นเอง ฉะนั้นคนเอาเล็กเอาน้อยเร่ืองอื่น ๆ นี่ 
อย่ามาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ อ้ายตรงนี้มันตอบได้ คนถ้ามันมีอะไรเป็นตรรกมันก็จะเห็นตรรก 
ฉะนั้นวันนี้เรื่องบ่อนการพนันท่ีท่านตอบว่าท่านปราบไม่ได้ แล้ววันนี้ท่านเห็นไหมครับ 
ท่านบอกอีกอย่างผมก็เลยใช้ค านั้นนะครับ แต่ประธานเตือนผมบอกว่าครูมานิตย์อย่าไปพูดเลย
ค าว่ากลับกลอก ผมก็ไม่พูดครับ ผมก็พูดบอกว่าพูดไม่ตรงความจริง ก็เห็นไหมครับ 
ขนาดเขารู้ก็ท้ังรู้ว่าใครเป็นผู้บัญชาการภาค ใครเป็นรองผู้จัดการภาค หลงจู๊นั้นเป็นใคร 
ท าอะไร มีความผูกพันกับใครเขารู้หมด ผมก็ไม่อยากมาเอ่ยชื่อคนนอกท่านประธาน  
เพราะว่าผมขี้เกียจไปโรงไปศาล ผมไม่มีสตางค์ท่ีจะไปต่อสู้คดี แล้วผมก็ไม่มีนักกฎหมายเก่ง ๆ 
เอาเป็นอันว่าผมชี้ช่องทางแนวทางให้ท่านประธานพอได้เห็นว่าผมเองติดตามและก็
ตรวจสอบ เรื่องเปิดบ่อนถ้าไม่ใหญ่จริงเปิดไม่ได้ท่ีผมบอกนะครับ ตอนเช้าท่านเสรีพิศุทธ์
อภิปรายผมก็นั่งฟังก็มีเค้าโครงเดียวกัน แต่ผมไม่ได้รู้รายละเอียดของท่าน เพราะว่าผม 
มาจากครูบ้านนอก ไม่ใช่อดีต ผบ.ตร. แต่ก็พอรู้ล่ะครับ การเปิดบ่อนก็คือการเก็บส่วย  
การเก็บส่วยก็ต้องส่งส่วย ส่งส่วยส่งไปไหนบ้าง ก็ส่งไปหาผู้มีอ านาจชั้นเหนือ ๆ และเหนือ 
ท่ี สามารถคุ้ มครอง ให้ เปิ ดบ่อนการพนัน ได้  แล้ วช่ ว งนี้ ท่ี ผม บอกมัน เป็ นก รรม 
เพราะอะไรท่านประธานครับ เพราะตอนโควิด (COVID) เขมรปิด บ้านผมอยู่สุรินทร์  
ช่องจอมปิด สระแก้วปิด นักการพนันไปไม่ได้ก็ทะลักกันไปแต่ภาคตะวันออก ท่านประธาน  
ไม่ใช่นักการพนันท่านประธานไม่เคยยุ่งกับเรื่องนี้ผมจ าเป็นต้องอธิบาย ก็ทะลักกันไปเต็ม 



๒๘๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                      ณัฐวัฒน์ ๘๒/๒ 
 
ท่านประธาน พอทะลักกันไปตะวันออกไปสระแก้วก็เลยไปบุรีรัมย์ บุรีรัมย์เข้าไม่ได้ท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไม่ยอม ท่านพี่โสภณก็ไม่ยอม ศักดิ์สยามก็ไม่ยอม เขากลัว
ลูกหลานเขาเจ๊งหมดก็เลยไปสุรินทร์ เพราะสุรินทร์มันมีผู้แทนไม่ค่อยแข็งแรงท่านประธาน 
สมัยก่อนเขาเรียกนกแล ไม่แข็งแรง ลูกพี่ก็ไม่มี เลยไปอุบลราชธานีก็ไปเจอกุ่ย เจอเกรียง  
ก็ทะลักออกมา พอไปขอนแก่นเจอจตุพร ไปเมืองนอกไม่ได้ ก็รับมาตรง ๆ สิครับว่าการพนัน
ตั้งแต่นี้ต่อไปเลิกเหมือนกับท่ีเมื่อสักครู่ขอความอนุเคราะห์กลับมาเมืองไทยให้จับหน่อย  
นี่ก็ขอความอนุเคราะห์กันนะครับท่ีจับกันได้เมื่อ ๒-๓ วัน ตอนวันตรุษจีน นี่ผมกระซิบเบา ๆ 
กับท่านประธานนะครับ ไม่อย่างนั้นจะจับได้อย่างไรก็หนีไปแล้วคนมีคดี โดนตั้งข้อกล่าวหา
อยู่ ๆ วันตรุษจีนมาไหว้ตอนเช้าต ารวจเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าไปตอนเช้าพอดีกันเลย จับมา 
ก็ประกันเลย นี่เขาเรียกว่า ทฤษฎีสมคบ อย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วคนอื่นไม่รู้ เขารู้ทันกัน  
แต่บุญวาสนาไม่เท่ากัน --------------------------------------------------------------------------------- 
 

                   - ๑๒๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๑๒๕/๑ 
 
ผมบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของบุญพาวาสนาสูงส่ง แต่ เรื่องอื่นรู้ ทันกัน เข้าใจทันกัน  
นี่กลับมาเรื่องโควิด (COVID) วันนี้พอโควิด (COVID) ก็ไปเท่ียวโทษประชาชนคนโน้นคนนี้ 
คนนั้น โทษไปหมดแม้กระท่ังโอนเงินท่านประธานครับ มีชาวบ้านมาพูดกับผมคนหนึ่ง 
ท่านประธาน เขาพูดด้วยความท่ีผมเองนั้นแทบจะกราบเขาเลยครับ เขาบอกอย่างนี้ว่าท าไม 
เวลารัฐบาลโอนเงินให้เขานี่สั่งโน่นสั่งนี่ ต้องท าโน่นท านี่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นให้  
เดือนละ ๑,๐๐๐ เดี๋ยวผมจะคุยในรายละเอียดแต่เล่าคร่าว ๆ ให้ฟังก่อนอย่างโน้นอย่างนี้  
ท้ัง ๆ ท่ีเป็นเงินภาษีของเขา แต่เวลารัฐบาลเก็บภาษีไปซื้อเรือด าน้ าท าไมไม่ถามเขา  
สักค าหนึ่งว่าเขาอนุญาตให้ซื้อไหม แต่เวลารัฐบาลโอนเงินลงไปนี่ไปบังคับเขา นี่ต้องขอบคุณ 
พรรคเพื่อไทย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม รัฐมนตรีโจ้ไปแถลงข่าวเรื่องของเงินเยียวยาเท่ียวนี้  
เพราะมันเกิดความผิดพลาดจากรัฐบาลมันไม่ได้เกิดความผิดพลาดจากพี่น้องประชาชน 
คนไทยท่ีไหน ท่านปล่อยให้ชายแดนมีแรงงานเดินทางเข้ามา ท่านเปิดให้มีบ่อนคาสิโน  
คนท่ีรับบาปคือตาสีตาสาและพี่น้องประชาชนคนไทย ผมก็เลยมาเรียกร้องตอนแรกก็จะให้ 
แต่เกษตรกร ท่านประธานผมขออนุญาตนิดเดียวนะครับตรงนี้ แต่ว่าเรื่องอื่นผมยังต่อ ผมมา 
เรียกร้องให้ว่าเขาต้องได้ วันนี้กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ของกฎหมายประกันสังคมได้ 
แล้วเห็นไหมครับผมมาเรียกร้องว่าเขาก็เป็นคนไทยท าไมเขาไม่ได้ละ ถามว่าคนพวกนี้ 
จะไม่ติดโควิด (COVID) หรือครับ เขาต้องได้ วันนี้ก็อนุมัติไป ๔,๐๐๐ บาท แล้วก็ตั้งชื่อ 
โครงการว่าเรารักกันก็ดีใจด้วยถึงไม่ได้ ๗,๐๐๐ บาทเท่าเขา แต่อีกกลุ่มหนึ่งท่านประธาน 
ครับ กลุ่มเด็กท่ีต่ ากว่า ๑๘ ปี วันนี้เขาไม่ได้ท้ัง ๆ ท่ีเงินพวกนี้เป็นเงินท่ีเขาจะต้องมาร่วม 
ชดใช้ในการใช้เงินคืนกับเงินกู้ เขาต้องเสียภาษีเหมือนกันเงินกู้เหมือนกัน แต่วันนี้ก็จะเสีย  
ภาษีทางอ้อมก็คือไปเซเว่นอิเลฟเว่น (Seven Eleven) ไปร้านสะดวกซื้อหรืออะไรก็ว่ากันไป  
แต่แน่นอนท่ีสุดเขาต้องรับผิดชอบในวันข้างหน้าก็ให้เขาไปสิครับ อย่างน้อย ๆ เขาก็มีปาก  
แต่เอาละครับขอบคุณนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจท่านไม่ได้ให้เด็กท่ีต่ า 
กว่า ๑๘ ปีมา ได้ข่าวว่า ครม. อนุมัติค่าอาหารกลางวันจาก ๒๐ บาท เป็น ๒๑ บาท ยิ่งใหญ่ 
มากครับให้หัวละบาท ผมนึกถึงท่านประธานชวนทันทีเลย เพราะท่านเป็นเจ้าของโครงการ 
อาหารกลางวันแล้วก็นม วันนี้เด็กชนบทได้มีโอกาสกินข้าวกลางเท่ียง กินนมก็เพราะท่าน  
สมัยก่อนผมยังหยอกล้อเล่นเลยว่านี่ได้นมจากนายชวนมานะ ผมเป็นคนครู อย่าลืมนายชวนนะ  
นายชวนชอบนม ผมเป็นครูตอนนั้นนะครับ วันนี้อนุมัติ แต่เวลาอนุมัติซื้อเครื่องไม้เคร่ืองมือ 



๒๘๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๑๒๕/๒ 
 
ยุทโธปกรณ์ทางสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนดูแลเรื่องเศรษฐกิจ เป็นคนดูแล  
เรื่องงบประมาณไม่มีท่าทีว่าจะลด นี่เรือด าน้ าก็จะเอา อาวุธก็จะเอา แต่เด็กมาเพิ่มให้บาท 
หนึ่ง ท่านประธานครับ เรื่องซื้ออาวุธนี่ผมฝากท่านประธานไป ท่านประธานในฐานะท่ีเป็น  
ผู้หลักผู้ใหญ่จริง ๆ ผมว่าชั่วโมงนี้หยุดเถอะครับท่านประธาน ชะลอ มันไม่จ าเป็นมันต้องเอา 
เงินมาซื้อวัคซีน มันต้องเอาเงินมารักษา มันต้องเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ผมว่าอาวุธท่ี 
มีอยู่ในเมืองไทยวันนี้นึกจะปฏิวัติวันไหนก็ส าเร็จวันนั้นละครับ ไม่ต้องใช้ให้มากกว่านี้แล้วครับ  
เพราะเราไม่ได้ซื้ออาวุธไปรบราฆ่าฟันกับใครแล้ววันนี้  ถามว่าท าไมครับ อาเซียน  
(ASEAN) วันนี้มันไปไหนมาไหนไม่ได้หมดแล้วเพราะโควิด (COVID) เอเชีย (ASIA) ก็ไม่ไปมา 
หาสู่กันแล้วก็เพราะโควิด (COVID) ซื้อมาจอด ซื้อมาท้ิง ก็เอาของเก่าอีก ผมเกิดท่ีใต้  
ประธานก็คนใต้ บอลลูน (Balloon) ท่ีภาคใต้เป็นอย่างไรละครับ วันนี้เก็บแล้วท่านประธาน  
บินไปบินมาเด็กมันเอาเข็มไปเจาะรั่ว พัง กี่หมื่นกี่พันละครับ นอกนั้นอีกเยอะแยะ วันนี้ก็ 
น่าจะชะลอเรือด าน้ านี่พระเจ้าอยู่หัวก็เคยบอกไว้ว่าท่าเรือน้ าไทยมันน้ าตื้น พ่อหลวงบอกว่า  
ไม่จ าเป็นก็อย่าไปซื้อ จะเอาอย่างเดียวจะเอาให้ได้ อาวุธก็ชะลอก่อนเถอะ ผมรับประกันได้  
เพราะว่าท่ีผ่านมาท่านประธานครับผมก็อายุไม่มาก แต่ว่าสงครามไม่ค่อยมีแล้วจะมีนิดหน่อย 
ก็ปัญหาท่ีชายแดนภาคใต้ แต่ว่าแถวนี้ไม่มีหรอกครับ จะมีรุ่นบิ๊กจิ๋วก็ท่ีชายแดนนครพนม  
ไม่รู้จะรีบซื้อไปไหน นี่ วัคซีนมันต้องเร่งรีบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตอนแรกก็ดี ใจ  
๑๔ กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ วัคซีนก็ได้ฉีดกัน ไม่ได้ฉีดก็ไม่เป็นไรอาจจะชัดข้องทางด้าน  
เทคนิค แต่ผมก็ทราบข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะของท่านได้ฉีดกันไปแล้วก็ไม่ว่ากัน 
ละครับ เพราะจะให้นายกรัฐมนตรีของเมืองไทยมาตายด้วยโรคโควิด (COVID) ไม่ได้นะครับ  
ท่านก็เป็นนักรบ ท่านก็ได้เหรียญมาลาหรืออะไรมา ถ้าฉีดไปก่อนก็ฉีดไป ก็ถืออภิสิทธิชนอยู่แล้ว 
บ้านยังอยู่ฟรี ค่าน้ ายังฟรี ค่าไฟยังฟรี ได้ฉีดโควิด (COVID) ก่อนคนท่ัวไปสักเข็มสองเข็ม 
ก็ไม่เห็นเป็นไร พวกเราฉีดวันหลังก็ได้ เพราะว่าก็ต้องไปพบกับคนโน้นกับคนนี้นี่ท่ีพูดท่าน
ประธานครับ ผมก็ไม่ได้จงเกลียดจงชังนายกรัฐมนตรีนะครับ แต่บังเอิญท่านมาเป็น
นายกรัฐมนตรีแล้วท่านท าให้ประเทศเสียหายหลาย ๆ เรื่อง เท่าท่ีผมติดตามผมให้เวลามา 
๒ ปีแล้วครับ   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- ๑๒๖/๑ 
 



๒๙๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๑๒๖/๑ 
 
เท่ียวแรกผมไม่อภิปรายเพราะผมถือว่านายกรัฐมนตรีอาจจะหาคนเก่ง ๆ มาร่วมกัน 
พานาวาเสบียง ผมให้ตั้งชื่อว่าเป็นนาวาเสบียงแล้วนะครับ เพราะงบประมาณเยอะมาก  
ท้ังเงินกู้ เงินภาษี เงินเก็บล่องลอยไป ปีหนึ่งนี่ปีนี้ก็จะขอ ๓.๑ ล้านล้านบาทอีกครับ ปีท่ีแล้ว  
๓.๒ ล้านล้านบาท ผมให้ โอกาสแต่บั ง เอิญรัฐมนตรี ท่ี ไปนั่ งอยู่นี่ ไม่ค่อยได้แสดง 
เพราะนายกรัฐมนตรีไม่ให้แสดง แถลงข่าวก็แถลงเองหมด อะไรก็ออกเองหมดจนหลายคน
วันนี้ต้องนั่งเป็นง่อยครับ ไว้เป็นประธานเปิดงานตัดริบบิ้น นี่เป็นยุคแรกท่ีรัฐมนตรีเมืองไทย
ได้ท างานในหน้าท่ีน้อยท่ีสุด พอตัดริบบิ้นงานจรก็ไม่ค่อยมีครับ เพราะว่าเขาจัดไม่ได้ก็ต้องอยู่
แต่บ้านกับกระทรวง ท่านประธานครับ ท่ีผมพูดมาว่า ๒ ปี เพราะผมสงสารประเทศไทย 
ผมสงสารเด็กในวันนี้ ท่ีจะโตเป็นผู้ ใหญ่ ในวันหน้าจะเป็นทรัพยากรอย่างมีคุณค่า  
ถ้านายกรัฐมนตรียังอยู่อย่างนี้ ท่านมีอะไรท่านชอบไปท้วงจากรัฐบาลก่อนใครท าไว้  
ใครสร้างไว้ ท่านโยนภาระความผิดให้คนอื่นตลอด ท่านไม่เคย นี่เมื่อสักครู่ท่านก็มาชี้แจง 
ท่านไม่ได้ชี้แจงหรอกครับท่านอ่านสคริปต์ (Script) ท่ีเจ้าหน้าท่ีจดขึ้นมาให้ผมเห็น  
ท่านสงครามถามเรื่องหนึ่งเขาถามเป็ดโน่น ท่านไปตอบวัวเมื่อสักครู่ อ่าน อ่าน อ่าน  
อ่านคล่อง สายตาดี ผมก็สังเกตผมฟังท่านสงครามถาม มันคนละเรื่องกันเลย ตอบ ไม่ใช่ตอบ
หรอกครับอ่านตามสคริปต์ (Script) บ้านเมืองมันจะอยู่อย่างนี้หรือครับ วันนี้จะเอาแต่โควิด 
(COVID) เป็นตัวประกันมันไม่ได้ มีโครงการหนึ่งท่านประธานผมก็เกือบลืมพูดเอามาชื่นชม
กันใหญ่ท่านประธานทราบไหมว่าโครงการอะไร โครงการคนละครึ่ง ท่านประธานครับ 
โครงการคนละครึ่งนี่ผมรู้ท่ีมาท่ีไปนะครับ มันเป็นโครงการเหมือนกับไอสไตล์ ( I Style) 
นักวิทยาศาสตร์คิดค้นเรื่องแสงฟ้านีออนขึ้นมาได้โดยบังเอิญ เพราะมีการประมูลงานกัน  
ท่านประธาน ผู้รับเหมาครึ่งหนึ่ง เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีอ านาจครึ่งหนึ่งก็เลยเกิดไอเดีย ( Idea) 
ขึ้นว่าอย่างนี้ดีโครงการคนละครึ่งผู้รับเหมาครึ่งหนึ่ง เราครึ่งหนึ่งก็เลยเอาไปใช้กับประชาชน
ท่านประธาน แต่พอของประชาชนให้ประชาชนออกครึ่งหนึ่ง รัฐออกครึ่งหนึ่ง แต่ท่ีท ากันมา
ก่อนนี่ก็คือเจ้าหน้าท่ีรัฐครึ่งหนึ่ง ผู้ประกอบการครึ่งหนึ่ง อันนี้สุดยอดแล้วมาตีฆ้องร้องป่าว 
จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะให้เศรษฐกิจกระเตื้อง นี่เท่ียวหน้าปีหน้าท่านประธาน หน่วยงาน  
ท่ีออกมาประเมินการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้ได้ ๓๖ คะแนนจากคะแนนเต็มร้อยคนหนึ่งก็พูด 
ผมก็พูดผมก็มีข้อมูล ผมไม่ได้พูดตามเขานะครับ เท่ียวหน้าผมว่าดี ไม่ดีอยู่ ท่ี ๓๓-๓๔  
เพราะการประเมินของการคอร์รัปชันเท่ียวนี้ไม่ได้ประเมินช่วงเกิดโควิด (COVID) นะครับ 



๒๙๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                 รัชนีพร ๑๒๖/๒ 
 
ช่วงเกิดก่อนโควิด (COVID) พอหลังจากโควิด (COVID) นี่ โควิด (COVID) ก็ไม่รู้จะเป็น
ผลประโยชน์ของใครอีกนะครับ ผมก็ไม่กล้าคุยเรื่องหน้ากากอนามัยเพราะวันนี้มันก็เยอะ  
ไปพูดถึงถุงยาง ถุงมือ ถุงอะไร อันนี่ก็ไม่กล้ากลัวไปเสียหมดครับ เพราะว่าความรู้ไม่ถึง  
แต่ว่าผลประโยชน์นี่งานนี้ไม่ธรรมดาท่านประธานท่ีเคารพครับ แล้วการทุจริตคอร์รัปชัน 
มันก็จะเพิ่มล าดับ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๑๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๑๒๗/๑ 
 
แต่ป่านนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะด่าคอร์รัปชันมาจากรัฐบาลก่อน นี่มัน ๗ ปีแล้วท่ีผมบอกแล้ว
ว่าตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ มาถึงวันนี้ บุคคลแห่งปีท่ีชื่อว่าลุงเฉือนไปทุกลุงครับ คือลุงตู่ แล้วแกก็เป็น
พระเอกไปทุกเรื่อง แม้กระท่ังว่าลุงป้อมผม ตอนแรกก็ดูแลความมั่นคง ดูแลโน่นดูแลนี่ วันนี้
แกก็ไม่ได้ดูแลอะไรเลย ผมถึงได้ข่าวว่าแกไปบอกคนสนิทว่าไม่อยากให้ เพราะนั่งเป็นหลับ 
ขยับเป็นจะล้ม ก็เลยบอกว่าให้อยู่อย่างนี้ละครับ ดูแลพรรคไป ท่านประธานครับ ไม่พูดไม่ได้ 
๒ เรื่องสั้น ๆ คือเรื่องยาเสพติด ยาเสพติดนี้ถ้าท่านประธานจ าผมได้ ผมจะร้องป่าวในสภา
ตลอดว่าตั้งแต่วันนายกรัฐมนตรีขึ้นมาปฏิวัติ ท่านมีอ านาจรัฐาธิปัตย์เต็มตัวด้วย ม. ๔๔  
ถ้าท่านสั่งวันนั้น วันนี้จบ นี่ขอบคุณท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ เทพสุทิน ท่ีได้ออกแอกชัน 
(Action)  ได้ท างานจนเป็นรูปธรรม จนจับ ปรับ ยึดทรัพย์สิ่ งของ แต่ผมอยากให้ 
ท่านนายกรัฐมนตรีสนับสนุนงบลงมา ผมสอบถาม ป.ป.ส. ผมสอบถาม ปส. งบน้อย นี่ละ
พวกนี้ควรจะให้ ๒ ขั้นมาก ๆ ไม่ใช่ให้ต ารวจท่ีไปคุมบ่อน นี่ควรแต่งตั้งพวกนี้ พวก ป.ป.ส.  
พวก ปส. นี่ละ พวกปราบปรามยาเสพติดนี่น่าเห็นใจมาก เอาชีวิตไปเสี่ยง แต่ผลประโยชน์
แทบจะไม่ได้ นี่วันนี้เขาก็ช่วยในระดับหนึ่ง ถ้านายกรัฐมนตรีตั้งใจช่วยอีกระดับหนึ่ง  
ท่านสมศักดิ์ก็ออกแอ็กชัน (Action) ออกแอ็กติง (Acting) นี่สมแล้วกับเป็นผู้แทนราษฎร
บ้านนอก แต่ว่ารัฐมนตรีหลายสมัยแล้ว ก็ท างานทุกกระทรวงท่ีไปอยู่ อันนี้ก็ขอชื่นชม  
จากใจจริง ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกันหรอกครับ ท่านอยู่สุโขทัย ผมอยู่สุรินทร์ สุน าหน้า
เหมือนกัน  
   ท่านประธานครับ เรื่องสุดท้าย ไม่พูดไม่ได้ คือเรื่องภาวะเศรษฐกิจ แต่ถ้าผม
มีเวลาเหลือผมพูดการศึกษาอีกนิดหนึ่งนะครับ เศรษฐกิจวันนี้ผมจะไม่คุยเหมือนกับ  
ท่านสุทินหรอกครับ รายได้ประชาชาติ เพราะว่าสุทินเขาเก่ง หลายคนก็คุยเรื่องรายได้
ประชาชาติ ผมคุยแต่ปัญหาปากท้องจริง ๆ แล้วผมมีหลักฐานฟ้องว่าเศรษฐกิจวันนี้มันแย่ 
รายได้ของพี่น้องเกษตรกรมันตกต่ า ผมอยู่สุรินทร์ ผมรู้ปัญหาของพี่น้องชาวไร่ชาวนาดี
เพราะบ้านผมก็ท านา ลูกผมมีอาชีพท านาครับ ถามว่าหลักฐานอะไรท่ีเอามาพูด ล้วงกระเป๋า
เข้าไปครับ ไม่มีอะไรเลย นี่ก็จะอาศัยเยียวยาท่ีนายกรัฐมนตรีโปรยเพื่อสงวนต าแหน่งไว้ให้อยู่
ไปนาน ๆ พอมีอะไรขึ้นมาก็ถือโอกาสเอาเงินกู้นี่ละครับไปโปรย จนชาวบ้านบางคน  
บอกว่าไม่ต้องโปรยทานมากได้ไหม หาอาชีพมาให้หน่อย หาปลามาให้เล้ียง หาเคร่ืองจักรมา
ขุดสระ หาพันธุ์ข้าวมาให้ ไม่ใช่นิดหน่อยก็คิด เหมือนกับการโปรยทาน แต่ก็ยังดีมันเหมือน 



๒๙๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๑๒๗/๒ 
 
น้ าเกลือหยดติ๋ง ติ๋ง ติ๋ง ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาของปากท้องพี่น้องประชาชนนี่ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ วันนี้มันจนดับเบิล (Double) จน ท่านประธานเห็นไหมครับท่ีเยียวยา โครงการ
ท่ีนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราชนะ เราแพ้ตั้งแต่วันแรก ท่านนายกรัฐมนตรี แค่นายกรัฐมนตรี
ประกาศโครงการเราชนะแล้วไปให้ตาสีตาสา ยายมียายมา คนเฒ่าคุยแก่ คนป่วยติดเตียง  
ใช้สมาร์ตโฟน (Smart Phone) มันแพ้แล้วเพราะเขาลงทะเบียนไม่ได้ พอเขาลงทะเบียน
ไม่ได้เขาก็เดือดร้อนสิครับ ต้องไปยืมเงิน กู้หนี้ยืมสินเพื่อจะซื้อสมาร์ตโฟน (Smart Phone)  
 

 - ๑๒๘/๑ 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                 ดวงใจ ๑๒๘/๑ 
 
ปรากฏว่าซื้อไปแล้วก็ท าไม่เป็นอีกครับ วันนี้เมื่อวานถ้าเราได้ดูทีวีทุกช่อง สุรินทร์ ชุมพร 
จากใต้ ศรีสะเกษ สุราษฎร์ธานี ขอนแก่นเต็มครับ คนแก่ไปท่ีธนาคารกรุงไทยผมก็เห็นใจ
เจ้าหน้าท่ีธนาคารกรุงไทยครับท่ีใช้ค าพูดไม่สุภาพผรุสวาทเพราะเหนื่อย ท้ังเหนื่อย ท้ังหนัก 
ท้ังร้อน ก็ตวาดไป เห็นบางธนาคารก็ผู้จัดการธนาคารเอากระเช้าไปขอขมาก็เพราะ  
ต้นนโยบายคิดไม่เป็น ไม่มีสมองเหมือนผมนี่นะครับ ผมก็ไม่ได้ฉลาดครับท่านประธาน  
ผมไม่เคยคิดเป็นใหญ่เลยเพราะว่าผมโง่ ผมก็เลยเป็นแต่ผู้แทน เพราะรู้ตัวเองว่าไม่เก่ง  
ไม่อวด ไม่อวดครับ แค่จบปริญญาตรี ครุศาสตร์เป็นครูบ้านนอกก็สุดยอดแล้วครับ 
ท่านประธาน แต่เมื่อวานเห็นไหมครับโครงการเยียวยากลายเป็นโครงการยุ่งยาก คนแก่มา
เป็นลมเป็นแล้งผมบอกตั้งแต่ตอนแรกท่ีเสนอไปว่าโอนเงินสดไปให้เขา แล้วไม่ต้องไปพูดว่า
เขาจะซื้อเหล้าซื้อยาซื้อปลาซื้อปิ้งมันสิทธิของเขามันเงินของเขา เงินนี้ท้ายท่ีสุดเขาก็เป็นหนี้
ร่วมกับพี่น้องประชาชนคนไทย ๗๐ ล้านคนให้เขาไปเถอะ เวลารัฐบาลจะท าอีอีซี (EEC) 
รัฐบาลจะซื้อโน่นซื้อนี่เขาไม่เคยมีโอกาสมาป่าวร้องป่าวว่าอย่านะ อย่านะ แต่เวลารัฐบาลจะ
บังคับเขาบังคับทุกเรื่อง ไม่ต้องไปบังคับให้เขาวันนี้เขาจนแสนจนแล้วท่านประธาน เท่ียวก่อน  
ผมบอกว่าภาวะเศรษฐกิจของเมืองไทยไม่ต้องพูดถึงบุคคลทั่วไปครับ แม้แต่ขอทานยังขาดทุน 
วันนี้มันหนักไปกว่านั้นท่านประธาน ถ้าท่านประธานได้ไปบ้านนอก สุรินทร์ผมเห็นว่า  
ท่านประธานจะไปตอนปิดสภา หมาหรือภาษากลางเขาเรียกว่าสุนัขท่านประธานครับ 
มันผอมหมดแล้วครับเพราะมันไม่มีอะไรกิน เวลาโจรเข้าบ้านเขามาฟ้องผม หมานี้ต้องวิ่งไป
พิงเสาหรือพิงก าแพงแล้วก็เห่า เพราะยืนเห่าธรรมดาไม่ได้มันไม่มีก าลังเพราะไม่มีอะไรกิน  
นี่คือความจนครับ นี่คือความจนไปตามชนบท แต่นายกรัฐมนตรีก็ยังคุยโม้โอ้อวด เศรษฐกิจ
เพิ่มขนาดนั้น อ้ายนั้นเพิ่มขนาดนี้ อ้ายนี้เพิ่มขนาดโน้น มันเพิ่มแต่ท่านละครับ รับเงินเดือน 
๓-๔ ทาง เอาแต่เบี้ยเลี้ยง ประชุมครั้งเดียวเบี้ยเลี้ยงคุณเท่ากับครอบครัวหนึ่งท ามาหากิน  
มาท้ังเดือนครับ ผมก็เลยอยากจะมาฝากท่านประธานว่าวันนี้ ผมก็คงท่ีจะไปไล่ท่านไม่ได้ 
หรอกครับ เพราะเสียงของท่านอย่างไรก็มากกว่า แล้วก็พี่ของผม พี่เฮ้งก็ออกมาการันตี 
(Guarantee) แล้วว่าคะแนนต้องเท่ากัน ล าดับเดียวกัน อันนี้ก็พี่ชายก็เคารพนับถือกันไป  
แต่วันนี้มาท าหน้าท่ีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๑ ควบคุม ก ากับ ท้วงติง  
บอกข้อบกพร่องเพื่อท่านประยุทธ์ท่านจะได้คิดท างานบ้าง ไม่ได้คิดแต่จะบริหารอ านาจ 
เพื่อโอกาสการสร้างอ านาจในวันต่อไปตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีข้างหน้า แล้วท่านก็จะเป็น 



๒๙๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                 ดวงใจ ๑๒๘/๒ 
 
นายกรัฐมนตรี ๒๐ ปีต่อไป พอเถอะครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีเหนือกว่าคนอื่นแล้ว  
ท่านมีเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมากท่ีสุด ท่านโดนพี่น้องต าหนิติเตียนมากท่ีสุด ท่านได้
เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการปฏิวัติพร้อมกับนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการแต่งตั้งโดยสภา 
เพราะการเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นการลงทุนอย่างมหาศาล ไม่เหมือนท่านประธานสภา
ของผมครับ ท่านสง่างาม ท่านมาจากการเลือกตั้งทุกครั้ง เรารู้ เราเจ็บปวดกว่าเราจะได้
คะแนนมา ยกมือไหว้กันไม่รู้เท่าไร แต่เรามีความสุข ผมจึงบอกท่านนายกรัฐมนตรีว่า  
ท่านมีเวลาว่าง ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๑๒๙/๑ 
 
ท่านไปนอนคิดว่าท่านจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังกับบ้านเมืองอย่างไร แล้วผมก็เตือนท่าน 
อีกครั้งหนึ่ง อ้ายพวกท่ีอวยท่านท้ังหลาย ท่ีชมท่านท้ังหลาย อวยในทางท่ีเสียท่านอย่าไป  
ฟังมาก ผมได้ข่าวว่ามีวันหนึ่งท่านเดินออกจากห้องน้ าแล้วมีอ้ายเจ้าอวย อ้ายจอมเชลียร์  
ไปบอกว่านายกรัฐมนตรีหล่อมากนะครับตอนยืนเยี่ยว อวยกันถึงขนาดนั้นนะครับ 
ท่านประธานครับ ท่ีท าเนียบ จนท่านหลง ท่านก็ว่าหล่อมาก เก่งมาก จนจะไปกันใหญ่ครับ 
บ้านเมืองมันจะไม่ได้อะไรเลยแล้วบ้านเมืองมันจะอยู่อย่างไรละครับท่านประธาน ถ้าอยู่กัน
อย่างนี้อีก ๕-๖ ปีมันจะมีซากของบ้านเมืองท่ีจะให้คนรุ่นหลัง มันน่าเป็นห่วงนะครับ 
พวกเราไม่เป็นไรหรอกครับอย่างไรก็ทู่ซี้ไป ส่วนท่านท่ีเป็นรัฐมนตรีท้ังหลายก็ขอให้ท่าน 
ได้มีความสุขกับการนั่งบนนาวาเสบียงล านี้ครับ ท่านอาจจะเป็นท่ีระบายอารมณ์บ้าง 
บางครั้งบางคราก็ทน ๆ ไปเถอะครับ เพราะอย่างไรท่านก็ได้อยู่กันแล้วครับ ก็ไม่สามารถ 
ท่ีจะทอดท้ิงกันได้ ผมก็เห็นใจครับ อย่างไรก็ขอร้องท่านอย่ายกมือมาช่วยฝ่ายผมนะครับ 
ยกมือท่านนายกรัฐมนตรีผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจจนประสบผลส าเร็จและคะแนน 
ท่วมท้นเหมือนเดิมครับ ขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมขออนุญาตขอบคุณ 
คุณครูมานิตย์ส่วนตัวนะครับท่ีพูดถึงผม ให้เกียรติผมนะครับ คุณครูมานิตย์ก็เป็นคนถ่อมตัว 
ผมรู้ว่าเป็นคนถ่อมตัวครับ คนเก่งเขามักจะถ่อมตัว ต่อไปจะเป็นรัฐมนตรี 
   นายสาธิต ปิตุ เตชะ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)  :    
ท่านประธานครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญท่านรัฐมนตรีครับ 
   นายสาธิต ปิตุ เตชะ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)  :   
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผม สาธิต ปิตุเตชะ นะครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข บังเอิญด้วยความเคารพเพื่อนสมาชิกนะครับ ท่านครูมานิตย์ สังข์พุ่ม เมื่อสักครู่
บังเอิญท่านอภิปรายเป็นข้อมูลท่ีถ้าเกิดไม่ได้มีการชี้แจงนี่อาจจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ของพี่น้องประชาชนนะครับ คือท่านบอกว่า ครม. นี้ได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว ก็เรียนว่า  
ไม่มีนะครับ วัคซีนท่ีจะมาถึงประเทศไทยล็อต (Lot) แรกก็น่าจะเป็นปลายเดือนนี้นะครับ  
แล้วก็ท้ัง ครม. แล้วก็คนในประเทศไทยยังไม่มีใครฉีดวัคซีนนะครับ เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ
กับท่านครูมานิตย์ครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานครับ 



๒๙๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๑๒๙/๒ 
 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไปจะเป็น
ท่านต่อไปนะครับ คุณธีรัจชัย พันธุมาศ ครับ เชิญเลยครับ 
   นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ 
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม ธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีบริหารแผ่นดินล้ ม เหลว 
บกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้คุณธรรม ไร้จริยธรรมและความรับผิดชอบ  
ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผย ปกปิดการกระท าความผิดของตนเอง 
และพวก แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม การบริหารราชการแผ่นดินของ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมและสังคมอย่างร้ายแรงครับ 
   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ นั้นละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ ไม่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต แสวงหาผลประโยชน์อันควรมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
และพวกพ้อง ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ เรื่องท่ีกระผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ และ พลเอก ประวิตร 
นั้นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศเราครับ ท้ังต้นน้ า กลางน้ า ท่ีปรากฏ
ความอยุติธรรมอย่างชัดแจ้ง ท่ีสุด โด่งดังเป็นข่าวไปท่ัวโลกตอกย้ าความเหลื่อม ล้ า
กระบวนการยุติธรรมไทยท่ีมีการพูดเสมอว่า คุกมีไว้ขังคนจน คุกมีไว้ขังคนจน แต่ถ้าคนรวย
ท าผิดมีทางออกเสมอ แต่ถ้าคนรวยมีทางออกเสมอถ้าท าผิด เรื่องนี้ เกิดขึ้นตั้ งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครับ จนถึงวันนี้ปัจจุบันยังไม่สามารถเอาคนท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดมา
ลงโทษได้และไม่สามารถเอาคนท่ีมีส่วนช่วยเหลือคนกระท าผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้เลย  
 

- ๑๓๐/๑ 
 
 



๒๙๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๑๓๐/๑ 
 
เรื่องนี้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเคยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายกรณีค าสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชน เมื่อวันท่ี ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้สรุป
ข้อเท็จจริงท่ีน่าสนใจเบื้องต้นดังนี้นะครับ มีความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบของพนักงาน 
ในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ทนายความ พยาน 
และบุคคลท่ัวไป เข้าในการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น 
ด าเนินคดีจนถึงปัจจุบันนะครับ โดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย ใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
ใช้อิทธิพลบังคับ และสร้างพยานหลักฐานเป็นเท็จเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาให้ รอดพ้นจาก 
การถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย มันเลวร้ายขนาดนี้ เลย มีเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทย  
อีกหรือครับ เรื่องนี้เป็นท่ีโด่งดังได้รับความสนใจจากประชาชนคนไทยและท่ัวโลก เป็นคดี  
ท่ีผมใช้กล่าวหาไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา และ พลเอก ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ตามข้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
ครั้งนี้ครับ คดีนี้ท่านพอนึกออกเลา ๆ เป็นเพราะเป็นคดีดังมาก คดีนี้คือคดีนายวรยุทธ  
อยู่วิทยา หรือทางสื่อมวลชนเรียกว่าคดีบอสกระทิงแดง ท่ีเป็นผู้ต้องหาขับรถโดยประมาท  
เป็นเหตุให้ดาบต ารวจวิเชียร กลั่นประเสริฐ ผู้บังคับหมู่งานปราบปราม สน. ทองหล่อ 
ถึงแก่ความตายครับ คดีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไร เข้าไปมีส่วนร่วมมือกันอย่างเป็นระบบในการแทรกแซงกระบวนการ 
ยุติธรรมอย่างไร และสร้างความเสียหายแก่กระบวนการยุติธรรมของประเทศมากน้อย 
เพียงใด จนถึงขั้นท่ีต้องไม่ไว้วางใจมิให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีต่อไป 
   เรามาติดตามดูกันทีละขั้นนะครับ ก่อนอื่นขออนุญาตท่านประธานครับ 
มาทบทวนพื้นหลังของคดีเพราะมันเกิดมานาน แล้วจะโยงมาถึงปัจจุบันอย่างไร คดีนี้เกิดขึ้น 
เมื่อวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณตีห้าเศษ นายวรยุทธ อยู่วิทยา ได้ขับรถเฟอร์ราลี 
(Ferrari) พุ่งชน ดาบต ารวจ วิเชียร กลั่นประเสริฐ ถึงแก่ความตาย โดยไม่หยุดรถในทันที 
หลังจากชนผู้ตาย แต่กลับพาร่างผู้ตายไปไกลกว่า ๖๐ เมตร และลากรถจักรยานยนต์ 
ให้ตายไปไกลถึง ๑๖๐ เมตร ซึ่งพบคราบโลหิต รอยต่าง ๆ ลากยาวตรงถนนสุขุมวิทระหว่าง 
ซอย ๔๗ จนถึงซอย ๔๙ มีรอยคราบน้ ามันไปสิ้นสุด ท่ีบ้านนายวรยุทธ อยู่ วิทยา  
แถวซอยทองหล่อ ๕๖ กรุงเทพมหานคร กองพิสูจน์หลักฐานส่งผลตรวจความเร็ว 



๒๙๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๑๓๐/๒ 
 
ของผู้ต้องหาท่ีขับรถ เวลานั้นมีความเร็วท้ังหมด ๑๗๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งตามกฎหมาย
ต้องขับในเมืองไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมาต ารวจได้มีค าสั่งฟ้องนายวรยุทธ  
อยู่วิทยา ด้วยข้อหา ๑. ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย ขับรถ 
โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ขับรถเร็วในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่น  
ถึงแก่ความตาย ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราท่ีกฎหมายก าหนด แต่ไม่สั่งฟ้อผู้ต้องหาขับรถในขณะ
เมาสุรา เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด ไม่สั่งฟ้อง  
นะครับ แต่สั่งฟ้องไม่หยุดรถให้ช่วยเหลือแก่ผู้รับความเดือดร้อน ความเสียไม่แจ้งพนักงาน  
ท่ีส าคัญพนักงานสอบสวนได้สั่งฟ้อง ดาบต ารวจ วิเชียร กลั่นประเสริฐ ฐานขับรถโดย
ประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย แต่เนื่องจาก ดาบต ารวจ วิเชียร เสียชีวิต จึงไม่มี
การสั่งฟ้อง อย่างไรก็ตามเมื่อต ารวจส่งเรื่องให้อัยการ พนักงานอัยการสั่งการฟ้องเหมือนกับ
ท่ีต ารวจส่งเรื่องมาแต่เพิ่มข้อหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด ซึ่งขัดแย้งกับความเห็น  
สั่งไม่ฟ้องของต ารวจท่านประธานท่ีเคารพครับ คดีนี้เป็นคดีท่ีสนใจของประชาชน ท าไมถึง
เป็นท่ีสนใจของประชาชนครับ มี ๖-๗ ประเด็น ผมจะแจ้งให้ทราบก็คือ  
 

          - ๑๓๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๑๓๑/๑ 
 
  ๑. ผู้ต้องหาเป็นทายาทมหาเศรษฐีระดับโลก  
   ๒. การขับรถด้วยความเร็วถึง ๑๗๗ กิโลเมตร บนถนน ๓ เลน (Lane) ในใจ
กลางเมือง 
  ๓. เมื่อชนคนแล้วไม่หยุดรถเพื่อช่วยเหลือตามวิสัยวิญญูชนพึงกระท า 
แต่กลับลากร่างต ารวจไปกับรถ 
  ๔. หลังชนแล้วก็มีการให้พ่อบ้านของครอบครัวอยู่วิทยามารับสมอ้างว่าขับรถ
เพ่ือรับผิดแทน ถือเป็นการสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมา 
  ๕. เหตุเกิดตอนตี ๕ ไม่มีการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายวรยุทธถึง 
สี่โมงเย็นของวันนั้น 
  ๖. ผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศไม่สามารถตามตัวได้  และ 
  ๗. มีการสร้างพยานหลักฐานเท็จ ยัดเยียดตั้งข้อหาว่าผู้ตายซึ่งเป็นต ารวจ 
ชั้นผู้น้อยเป็นฝ่ายขับรถโดยประมาทตัดหน้าเอง  
  ท้ังหมดนี้ท าให้ประชาชนตั้งค าถามกับระบบยุติธรรมของเมืองไทยว่าจะ
สามารถเอาผิดกับคนรวยคนชั้นสูงได้หรือไม่ จะสามารถเอาผิดกับคนรวยคนชั้นสูงได้หรือไม่  
และยังเป็นคดีท่ีต ารวจไทยท้ังประเทศชั้นผู้น้อยนะครับ รู้สึกเจ็บแค้นแทนเพื่อนร่วมงานท่ี
เพื่อนร่วมงานถูกรถชนตายแต่ไม่สามารถเอาผิดใครได้ และท่าทีของคนท่ีเป็นนายต ารวจ
ผู้ใหญ่ก็มีท่าทีท่ีจะไม่ค่อยเร่งรัดติดตามเอาคนผู้ต้องหาท่ีกระท าผิดมาเข้าสู่กระบวนการคดี 
ท้ังหมดกลายเป็นแรงกดดันทางสังคมไปยังนายต ารวจผู้ใหญ่ให้กระตือรือร้นมากขึ้นครับ  
นี่คือความเป็นปกติท่ีเป็นมาในคดี ผมเล่าคร่าว ๆ แต่แล้วครับ จุดพลิกผันแรกคดีก็มาถึง
พร้อมกับการรัฐประหารปี ๒๕๕๗ ท่านประธานท่ีเคารพครับ เรื่องราวท่ีผมกล่าวมา
กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าของมัน ถึงแม้จะมีเรื่องชวนสงสัยขึ้นระหว่างทางไม่น้อย เช่น 
การท่ีต ารวจสั่งไม่ฟ้องข้อหาขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ขับรถเร็วเกิน
กว่าอัตรากฎหมายก าหนด และการตั้งข้อหาดาบวิเชียร กลั่นประเสริฐ ผู้ตายขับรถโดย
ประมาทเอง แต่พนักงานาก็ยังสั่งฟ้องนายวรยุทธตามท่ีผมกล่าวข้างต้นครับ แต่แล้วตัวช่วย
ของนายวรยุทธก็มาถึงพร้อมกับการรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผมจะเล่าให้ฟังว่า
ท าไม ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คือจุดพลิกผันแรกของคดี หลังจากรัฐประหารยึดอ านาจ 
แล้วนะครับ คสช. ซึ่งน าโดย ๓ ป นะครับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พลเอก ประวิตร 



๓๐๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๑๓๑/๒ 
 
วงษ์สุวรรณ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา คสช. ได้ตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมาครับ ภายใน 
การท างานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการตั้ งกรรมาธิการขึ้นมาเช่นเดียวกับ  
สภาผู้แทนราษฎรของเรานะครับ หนึ่งในกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็คือ
คณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการต ารวจ ซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบ
การท างานเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม ก่อนอื่นจะไปท่ีอื่นเราดูว่าใครเป็นใคร 
ในคณะกรรมาธิการชุดนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีกรรมาธิการชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งตั้งโดย 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. มีบุคคลน่าสนใจดังนี้นะครับ ๑. พลเรือเอก ศิษฐวัชร 
วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านธีรัจชัยครับ คนท่ีไม่ใช่
คู่กรณีพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปเอ่ยชื่อครับ 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ด้วยความเคารพท่านประธานครับ 
เร่ืองนี้มันเกี่ยวโยงกับคดีนี้ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ใช่ครับ 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขออนุญาตเอ่ยก่อน แต่ไม่ได้เอ่ย
ว่าผิดถูกอย่างไร แต่จะพูด 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  แต่ว่าไม่อยากให้เอ่ยชื่อ 
คนนอกครับ ท่ีให้เอ่ยไปเพราะเป็นกรณีของผู้ต้องหา แต่ว่ากรณีของบุคคลภายนอกกรุณา
อย่าเอ่ยชื่อครับ โดยข้อบังคับ 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมขออนุญาตเอ่ย ๕ คนนี้ก่อน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อย่าไปเอ่ยเลยครับ 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เพราะว่ามันมีส่วนส าคัญครับ
ท่านประธาน ผมรับผิดชอบเองครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านพูดข้อเท็จจริงได้ครับ 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ไม่ได้ครับ ผมขอรับผิดชอบเองครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่อนุญาตครับ  
โดยไม่จ าเป็นไม่อนุญาต ท่ีอนุญาตให้เอ่ยนั้นก็เพราะเป็นคู่กรณี เป็นกรณีท่ีปรากฏคดีแต่คน
เหล่านี้ไม่ใช่คู่กรณี ไม่ใช่คู่คดีครับ 



๓๐๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๑๓๑/๓ 
 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แต่มีส่วนเชื่อมโยงกับคดี 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านอธิบายข้อเท็จจริงได้ครับ
แต่อย่าไปเอ่ยชื่อครับ 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ )  :  ผมพูดไม่ได้หรือครับว่ามี
น้องชายของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ๒ คน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อย่าไปเอ่ยชื่อครับ ผมขอ
ความกรุณาอย่าไปเอ่ยชื่อครับ มิฉะนั้นผมก็จะโดนประท้วงด้วยครับ 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ )  :  ท่านประธานท่านจะเข้าใจ
ข้อเท็จจริงได้อย่างไรครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณธีรัจชัยอธิบาย
ข้อเท็จจริงท่ีอนุญาตไปท้ังหมดเพราะว่าเป็นคู่กรณีอยู่ครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องท่ีเปิดเผยอยู่ 
แต่คนนอกนั้นไม่ใช่คู่กรณี ไม่ใช้คู่ที่ถูกคดี เชิญครับ 
  
               - ๑๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๑๓๒/๑ 
 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  โอเค (OK) ครับ ผมขออนุญาต
อย่างนี้แล้วกันนะครับ มีน้องชายของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน
คณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็น พลเรือเอก มีพลต ารวจเอกซึ่งเป็นอดีต ผบ.ตร. น้องชาย 
ของท่านประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นกรรมาธิการ มีพลต ารวจโทซึ่งเป็นคู่เขยกับ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการ มี ผบ.ตร. ซึ่งแต่งตั้งโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ในยุค คสช. เป็นกรรมาธิการคนท่ี ๑ มี ผบ.ตร. ได้รับเสนอชื่อเห็นชอบโดย พลเอก ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ท่ีประชุม ก.ตร. ในการแต่งตั้งโดยการรับมอบอ านาจของ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการ ๕ คนนี้นะครับ เป็นคนท่ีมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
กั บ  พล เอก  ประวิ ต ร  และ  พล เอก  ประยุ ทธ์  จั นทร์ โ อช า  เป็ นหลั ก ใหญ่  ๆ  
ในคณะกรรมาธิการอันนี้นะครับ แต่ท่ีน่าสนใจครับ คณะกรรมาธิการชุดนี้ได้สร้างจุดเปลี่ยน
คดีจากท่ีพนักงานอัยการยุติไม่รับฟังการร้องขอความเป็นธรรมของนายวรยุทธหลายครั้ง 
พลิกมาเป็นการสั่งไม่ฟ้องคดี มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับท่านประธาน ผมจะอธิบายให้ฟัง 
อย่างนี้นะครับ ในขั้นกรรมาธิการนับแต่พนักงานอัยการตัดสินสั่งฟ้องคดีนายวรยุทธ  
นายวรยุทธได้ยื่นค าร้องขอความเป็นธรรม ขอให้พิจารณาหลักฐานพยานใหม่นับ ๑๐ ครั้ง 
แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จนะครับ พนักงานได้ยุติการร้องขอความเป็นธรรมทุกครั้ง 
จนถึงวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายวรยุทธได้ให้ทนายความมายื่นขอความเป็นธรรม 
ต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการต ารวจ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ในประเด็นท่ีรองอัยการสูงสุดท่านหนึ่งซึ่งเป็นสุภาพสตรี ไม่น าเอาค าให้การใหม่ 
ของ พันต ารวจโท ธนสิทธิ์ แตงจั่น ท่ีเปลี่ยนความเร็วรถของนายวรยุทธวันเกิดเหตุ  
จาก ๑๗๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง มาเป็น ๗๙.๒๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพิจารณา  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
   นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ )  :  โดยนายวรยุทธขอให้
คณะกรรมาธิการพิจารณาว่าการกระท าของรองอัยการสูงสุดสุภาพสตรีท่านนั้นมิชอบด้วย
กฎหมาย ขอให้เรียกรองอัยการสูงสุดท่านนั้นและผู้เกี่ยวข้องมาสอบอีกหลายราย นี่คื อ 
ค าร้องขอนะครับ แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาสอบข้อเท็จจริงมีการตั้งคณะท างานกลับไม่มีการ
เรียกคนท่ีถูกร้องมาสอบในประเด็นท่ีร้องขอความเป็นธรรม ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
แต่กลับเรียกพยานอื่นมาสอบเต็มไปหมดโดยมีการสอบข้อเท็จจริงอยู่ ๒ ประเด็นหลักก็คือ  



๓๐๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๑๓๒/๒ 
 
  ๑. เรื่องความเร็วรถไม่ใช่ ๑๗๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามท่ีกองพิสูจน์หลักฐาน
ค านวณมา แต่เป็น ๗๙.๒๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพ่ือท าให้มันตกลง  
  ๒. เรื่อง ดาบวิเชียร ขับรถตัดหน้าโดยประมาทเอง พยายามให้เป็นขับรถ 
โดยประมาทเอง ท่านประธานดูสิครับนี่คือเอกสารท่ีถูกน าเข้ากรรมาธิการเป็นรายงาน  
หนาเกือบ ๑๐๐ หน้า ไม่เกี่ยวกับการศึกษาการปฏิบัติหน้าท่ีของรองอัยการสูงสุดท่ีร้องขอ
ความเป็นธรรมกับคณะกรรมาธิการเลยครับ แต่ดูแล้วเหมือนการเอาคณะกรรมาธิการ 
เป็นกลไกเพื่อเพิ่มพยานหลักฐานแก้ต่างเรื่องความเร็วรถกับเรื่องดาบวิเชียร ต ารวจวิเชียร 
ขับรถตัดหน้าโดยประมาทเองมากกว่าครับ เรามาดูว่ากระบวนการและหลักฐานผ่านกลไก
กรรมาธิการเขาท าอย่างไรกันบ้างครับ  
  เอาเรื่องแรกก่อนนะครับ เรื่องความเร็วรถ ได้มีการท าหนังสือถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอความอนุเคราะห์มอบหมายผู้เชี่ยวชาญมาให้
ตรวจความเสียหายวัดความเร็วรถยนต์ ก็คือรองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์ เกิดนิยม  
เจ้าของทฤษฎีความเร็วรถ ๗๙.๒๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งขัดแย้งกับรายงานแรก 
ของกองพิสูจน์หลักฐานท่ีให้ความเร็วไว้ท่ี ๑๗๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง รองศาสตราจารย์ 
สายประสิทธิ์ ได้มาเสนอเรื่องนี้และได้ท ารายงานอย่างละเอียดต่อกรรมาธิการตามท่ีผมชูให้ดู
นี่นะครับ อันนี้เลยครับ แล้วท ารายงานได้ แต่ พันต ารวจโท ธนสิทธิ์ แตงจั่น นายต ารวจ  
ท่ีต้องการมาให้ความเห็นแย้งยืนยันว่าการค านวณในตอนแรกของกองพิสูจน์หลักฐานนั้น
ถูกต้องท่ีให้ความเร็ว ๑๗๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถูกเรียกมาด้วยนะครับ แต่พอมาถึงหน้าห้อง
คณะท างานกรรมาธิการท่ีจะต้องสอบวันนั้น เขาไม่ให้เข้าห้องครับ ให้แต่คุณสายประสิทธิ์  
เข้าไปให้การเต็ม ๆ ว่า ๗๙.๒๓ กิโลเมตร แต่ ๑๗๗ กิโลเมตรไม่ให้เข้าห้องท่ีจะเปลี่ยน
ค าให้การใหม่ แปลกไหมครับ ท าไมถึงไม่ให้ พันต ารวจโท ธนสิทธิ์ แตงจั่น เข้าไปชี้แจง 
ต่อคณะท างานของกรรมาธิการ ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๓/๑ 
 
 



๓๐๕ 
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ผมจะเล่าให้ฟังครับว่ามีอะไรเบื้องหน้า เบื้องหลังอย่างไร ยังมีอีกกลไกหนึ่งครับท่ีเกิดขึ้น
ก่อนท่ีจะเข้าสู่กรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับท่านประธาน เป็นกลไกเพื่อ
เปลี่ยนหลักฐานความเร็วของรถเช่นกัน ท่านครับ คดีนี้เรื่องความเร็วรถเป็นประเด็นพลิกผัน
ส าคัญของคดีครับท่านประธาน ถ้าความเร็วต่ ากว่าท่ีกฎหมายก าหนดคือไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ผู้ต้องหาสามารถหลุดรอดคดีได้ง่าย เพราะถ้ามีการขับรถจักรยานยนต์ปาดหน้า
กะ ทันหั นก็ ถื อ ว่ า เ ป็ นค ว ามประ ม าทขอ งคนขั บ รถจั ก ร ย านยนต์ ผู้ ถู ก ช น เ อ ง  
จึงเป็น ๒ คัน ๒ เรื่องนี้ แต่ถ้าขับรถด้วยความเร็ว ๑๗๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง โอกาสท่ีจะรอด
จากการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการนั้นยากมากถึงยากท่ีสุด ด้วยเหตุนี้จึงมีความพยายาม
ในการเปลี่ยนข้อมูลความเร็วรถหลายครั้งครับ แต่พนักงานอัยการไม่รับฟัง จนกระท่ัง 
เกิดเหตุการณ์หนึ่งในระหว่างท่ีการร้องขอความเป็นธรรม ครั้งท่ี ๙ ต่ออัยการ เมื่อวันท่ี ๑๒ 
มกราคม ๒๕๕๙ การร้องขอครั้งนี้พนักงานอัยการสั่งให้สอบสวนพันต ารวจโท ธนสิทธิ์  
แตงจั่น จากกองพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งเป็นผู้ท ารายงานเรื่องความเร็วรถ ในนามกองพิสูจน์
หลักฐาน ๑๗๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่มเติมครับ แต่ปรากฏว่าการสอบพันต ารวจโท ธนสิทธิ์ 
ครั้งนั้นมีการบังเอิญท่ีแปลกมากครั้งส าคัญเกิดขึ้นครับ เรื่องนี้ผมได้สอบสวนด้วยตัวเอง 
เมื่อครั้งเรื่องเข้าสู่คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. มีการให้การในชั้นกรรมาธิการตรงกันหลายปาก 
รวมถึงผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ อดีตผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ซึ่งขณะนั้นเป็นกรรมาธิการกฎหมายในสภานิติบัญญัติด้วย ไปพบกับ  
ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐาน วันนั้นไม่ได้มีแค่คนเดียวท่ีไป ยังมีคนอื่นอีกหลายคน 
เข้าไปด้วย มันบังเอิญว่าเข้าไปพร้อมกันนะครับ ในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ๑ ในนั้น 
ก็คือรองศาสตราจารย์ดอกเตอร์สายประสิทธิ์ เกิดนิยม คนท่ีต่อมาคณะกรรมาธิการ ท่ีอดีต  
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาตินั่งอยู่ เรียกเข้าไปให้ข้อมูลเรื่องความเร็วรถเข้าไปด้วยครับ  
มีหลายท่านนะครับ และบังเอิญรองศาสตราจารย์ดอกเตอร์สายประสิทธิ์ไปอธิบายเรื่อง
ความเร็วรถนายวรยุทธในขณะเกิดเหตุว่าค านวณความเร็วได้ ๗๙.๒๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ตรงข้ามกับท่ีพันต ารวจโทธนสิทธิ์ และกองพิสูจน์หลักฐานได้ค านวณไว้ ๑๗๗ กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง ผมถามท่านประธานท่ีเคารพครับ ถ้าท่านเป็น พันต ารวจโท ธนสิทธิ์ แตงจั่น  
ท่านจะกล้ามีความเห็นขัดแย้งกับอดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญท่ีมากับ
อดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติได้หรือไม่ จะกล้าไหมครับโดยปกติ มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับ  



๓๐๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๑๓๓/๒ 
 
สุดท้ายในวันนั้น พันต ารวจโท ธนสิทธิ์ ยอมให้การต่อพนักงานสอบสวน ยอมเปลี่ยน
ความเร็วรถจาก ๑๗๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น ๗๙.๒๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งขัดแย้งกับ
รายงานของกองพิสูจน์หลักฐานเดิมครับ แต่เป็นการให้ในนามส่วนตัว ไม่ใช่ในนามของ 
กองพิสูจน์หลักฐาน ต่อมาพันต ารวจโท ธนสิทธิ์ มาทบทวนค านวณความเร็วใหม่ กับเพื่อน
เจ้าหน้าท่ีกองพิสูจน์หลักฐาน ค านวณแล้วค านวณอีก ความเร็ว ๑๗๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น
ถูกต้องแล้วครับ พยายามจะขอแก้ค าให้การเป็น ๑๗๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลับไปเหมือนเดิม 
แจ้งกับพนักงานสอบสวน แต่รับแจ้งว่าได้ส่งส านวนให้แก่พนักงานอัยการแล้ว คดีความเร็ว
รถขาดอายุความแล้ว จึงไม่สามารถแก้ไขได้ในขณะนั้น ความซับซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับ  
แต่ยังโชคดีครับ เมื่อค าให้การเรื่องความเร็ว ๗๙.๒๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปถึงพนักงาน
อัยการในขณะนั้นพนักงานยังไม่รับฟังครับ เรื่องนี้ก็จึงเป็นเหตุให้ในอีกไม่กี่เดือนต่อมา 
มีการน าเรือ่งเข้าสู่คณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และต ารวจ เพ่ือพยายาม
ยัดหลักฐานเข้าสู่การพิจารณาให้ได้ และเป็นเหตุส าคัญท่ีท าให้พันต ารวจโท ธนสิทธิ์ แตงจั่น 
ท่ีต้องการเข้าไปในคณะกรรมาธิการเพื่อเปลี่ยนแปลงความเร็ว ท้ังท่ีได้เชิญนะ กลับไปเป็น 
๑๗๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่ได้เข้าชี้แจงต่อคณะท างานของคณะกรรมาธิการในวันนั้น  
คงมีแต่ในส่วนของรองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ท่ียืนยัน ๗๙.๒๓ กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง ได้เข้าไปเท่านั้น ฝ่ายขัดแย้งไม่ได้เข้านะครับ -------------------------------------------- 
 
               - ๑๓๔/๑ 
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นี่คือเร่ืองภายในของกรรมาธิการ เร่ืองนี้เป็นหนึ่งในรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
ท่ีนายวิชาเป็นประธาน ยืนยันเป็นหลักฐานว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพื่อ
ช่วยเหลือนายวรยุทธจริง ยืนยันในรายงานนะครับ เอาละนั่นคือประเด็นแรกคือประเด็นเรื่อง
ของความเร็ว 
  อีกประเด็นหนึ่งในกรรมาธิการก็คือประเด็นเรื่องของดาบวิเชียรขี่รถจักรยานยนต์
ตัดหน้าเองโดยประมาท เพราะต้อง ๒ องค์ประกอบแล้วถึงจะสั่งไม่ฟ้องได้ ความเร็วต้องต่ า
กว่ากฎหมาย ๘๐ ต้องตัดหน้าเอง ประมาทเอง ถึงจะหลุด มีการน าพยาน ๒ คนมาให้ข้อเท็จจริง 
ต่อคณะท างานของกรรมาธิการเมื่อวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ห่างจากวันเกิดเหตุถึง ๔ ปี 
ก่อนหน้านั้นไม่มานะครับ ห่างมา ๔ ปีเพิ่งมาให้นะครับ โดยอ้างว่าขับรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ 
(Mercedes-Benz) รุ่น ๒๓ อี (23E) สีขาว อยู่ในบริเวณท่ีเกิดเหตุขับตามหลังดาบวิเชียร
ระยะประมาณ ๑๐ เมตร และท้ัง ๒ เห็นว่าดาบวิเชียรขับรถส่ายไปส่ายมาปาดหน้าจากเลน 
๑ ไปเลน ๒ รถกระบะหลบปาดหน้าไปชนรถของนายวรยุทธเอง ให้ข้อเท็จจริงแบบนี้มัน
ชัดเจนว่าจงใจท่ีบอกว่าดาบวิเชียรขับรถโดยประมาทเองเพื่อให้ส านวณฟ้องนายวรยุทธนั้น
อ่อนลงครับ นี่คือเรื่องท่ีเกิดในกรรมาธิการนะครับ การท่ีพยาน ๒ ปากให้ข้อเท็จจริงว่าขับรถ
ห่างจากรถจักรยานยนต์ของดาบวิเชียร ๑๐ เมตร เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากท่ีจะพิสูจน์นะครับ 
แต่กรรมาธิการรับฟังเชื่อตามนั้นนะ คณะท างานเชื่อตามนั้นนะครับ เอาละครับ เรามาพิสูจน์
กันดูไหมครับว่ามีจริง ๆ ไหม ผมมีภาพนะครับ คลิปวิดีโอ (Clip Video) ในท่ีเกิดเหตุครับว่า
เห็นรถเบนซ์ (Benz) สีขาวขับ ๑๐ เมตรนะครับ ห่าง ๑๐ เมตรกับรถดาบวิเชียรจริงหรือไม่ 
อยากให้เปิดคลิป (Clip) ดูครับ ท่านดูนะครับ รถดาบวิเชียร คันสีแดง ๆ นะครับ ไม่มีรถตาม 
๑๐ เมตร เป็น ๑๐๐ เมตร หลายร้อยเมตรเลยครับ นี่รถกระบะ นี่รถรับบอส อยู่วิทยา นะครับ 
ห่างไปอีกเท่าไรครับ ๕๐๐ เมตรได้ไหมครับถึงรถแท็กซี่ห่างไปอีกก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่ง  
ไม่มีรถเบนซ์ (Benz) ๒๓ อี (23E) สีขาวเลยครับ ดูกี่เท่ียวก็ไม่ปรากฏรถเบนซ์ขับตามเลย 
พยานท่ีให้การนี้จริงหรือเท็จ ผมเชื่อว่าท่านประธานดูแล้วน่าจะพิจารณาได้ครับ ดูอีกเท่ียว 
เห็นไหมครับ แท็กซี่ขับตามนะครับ ห่างไปไกลหลายร้อยเมตรเลยนะครับ นี่ครับและท าไม
คณะกรรมาธิการ คณะท างานในกรรมาธิการชุดนี้ถึงเชื่อไม่ดูคลิป (Clip) เลยว่ามีจริงไหม 
ให้การอย่างนั้น ห่างไป ๔ ปีด้วยนะครับ แล้วไปเชื่อค าพยานแล้วสรุปรายงานมาเชื่อพยาน 
ท้ัง ๒ ปากนี้นะครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ สิ่งท่ีคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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ท่ี  พลเอก ประยุทธ์  ตั้ งตัดสินใจท าคืออะไรครับ คือการสรุปรายงานท่ีมีการระบุ
พยานหลักฐานใหม่อันเป็นคุณกับนายวรยุทธส่งให้แก่พนักงานอัยการ รายงานฉบับนี้ท่ีดูนี่
ครับ เรื่องนี้แม้แต่กรรมาธิการในชุดเดียวกันหลายคนก็ยังคัดค้านว่าไม่เหมาะสม โดยใน
บันทึกการประชุมกรรมาธิการวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระบุชัดเจนว่าท่านศาสตราจารย์
พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง ทักท้วงรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงหลักฐานส าคัญท่ีหักล้าง
ค าสั่งฟ้องเดิม เป็นความเห็นท่ีฟันธงซึ่งไม่เหมาะท่ีจะออกไปจากกรรมาธิการนี่ตามรายงาน
การประชุมชวเลขนะครับอันนี้ แต่ท่านประธานท่ีเคารพครับ ประธานคณะกรรมาธิการ 
ซึ่งเป็นน้องชายของ พลเอก ประวิตร ก็ยืนยันท่ีจะส่งรายงานนี้ให้แก่พนักงานอัยการครับ 
และกรรมาธิการท่ีเป็นคู่เขยของ พลเอก ประยุทธ์ ก็ยืนยันสนับสนุนให้ส่งรายงานให้กับ
กรรมาธิการครับ ซึ่งปรากฏตามรายงานการประชุมชวเลขในส่วนนี้นะครับ ดังนั้นวันท่ี  ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการต ารวจ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้มีมติส่งรายงานนายวรยุทธ อยู่วิทยา ไปยังส านักงานคดีอาญา
กรุงเทพใต้ และส านักงานอัยการสูงสุด ท่านประธานท่ีเคารพครับ ------------------------------ 

- ๑๓๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     กุลนิษฐ์ ๑๓๕/๑ 
 
มาถึงตรงนี้ท่านคงเห็นแล้วครับว่า กระบวนการช่วยเหลือแนวยุทธ์โดยใช้เครือข่ายประยุทธ์ 
ประวิตร สมคบกันเป็นระบบขนาดไหน มีการร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการ 
รวมตั้งแต่ต้นแล้วถึง ๑๓ ครั้ง แต่โชคดีที่พนักงานอัยการสูงสุดและรองในขณะนั้นไม่เล่นด้วย
ครับ มันท าให้รายงานกรรมาธิการฉบับยัดพยานหลักฐานใหม่ไม่ถูกน ามาใช้ พนักงานอัยการ
ได้เรียกตัวนายวรยุทธมาเพื่อจะน าตัวไปรายงานตัว โดยอาจจะน าไปฟ้องศาลในวันท่ี ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๐ แต่นายวรยุทธได้ออกนอกประเทศไปตั้งแต่วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  
ก่อนนัดอัยการ ๒ วัน วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ออกหมายจับ 
นายวรยุทธ เอาละครับ พอหมายจับแล้วจะท าอย่างไรบ้าง มีกลไกอะไรบ้างท่ีจะช่วยเหลืออีก 
เขาหนีออกไปต่างประเทศแล้วครับ พลต ารวจตรี อภิชาติ สุริบุญญา ผู้บังคับการกองการ
ต่างประเทศในขณะนั้น ซึ่งเป็นต ารวจท่ีมีความเชี่ยวชาญการติดตามผู้ต้องหาท่ีหลบหนีไป
ต่างประเทศระดับแนวหน้าของส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือของประเทศไทยเลยก็ว่าได้  
ได้มีการประสานงานออกหมายแดงต ารวจสากล ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของต ารวจท่ีตั้งใจ
ท างานครับ ผมขออธิบายให้สั้น ๆ นิดหนึ่งว่า หมายแดงก็คือหมายท่ีออกเพ่ือติดตามผู้ต้องหา 
หรือผู้ท่ีศาลมีค าพิพากษาแล้ว และมีหมายจับหนีไปอยู่ต่างประเทศ เป็นความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ มีสมาชิกท้ังหมด ๑๙๔ ประเทศ หมายแดงนั้นมีอยู่ ๒ แบบ คือหมายแดงแบบส่วน
บุคคลท่ีเห็นได้เฉพาะเจ้าหน้าท่ี และหมายแดงแบบสาธารณะท่ีบุคคลท่ัวไปเช็ก (Check) 
จากเว็บไซต์ (Web site) อินเตอร์โพลหรือต ารวจสากล มีคนสามารถเห็นได้เป็นพันล้านคน 
ท่านประธาน ท่ี เคารพครับ  วัน ท่ี  ๑๖ สิ งหาคม ๒๕๖๐ พลต ารวจตรี  อภิ ชาติ   
ได้ประสานงานต ารวจสากลออกหมายแดงกรณีนายวรยุทธเป็นหมายแบบสาธารณะ  
นั่นหมายความว่าสามารถตรวจสอบในเว็บไซต์ (Web site) อินเตอร์โพล มีคนเห็นเป็น
พันล้านคนได้ เพื่อท าการติดตามตัวให้ได้ง่าย เป็นสิ่งท่ีดีท่ีต ารวจท่ีดีพึงกระท า เพราะคดีนี้
เป็นคดีท่ีได้รับความสนใจจากประชาชนถ้าใช้หมายแดงสาธารณะตลอดไป โอกาสท่ีจะ
ติดตามตัวนายวรยุทธมาด าเนินคดีจะง่าย เพราะมีคนเห็นท่ัวโลกเป็นพันล้านคน หาก  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีท่ีก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติตั้งใจท่ีจะ
น าตัวนายวรยุทธ มาด าเนินคดีตามเสียงเรียกร้องของประชาชน และต ารวจชั้นผู้น้อย  
ท่ัวประเทศ ก็จะต้องสนับสนุนให้ พันต ารวจตรี อภิชาติ ท างานอย่างเต็มที่ มันเป็นความปกติ
ท่ีผู้เป็นผู้น าของประเทศ ผู้ท่ีเป็นนายกรัฐมนตรีพึงกระท า มันเป็นความปกติท่ีผู้น าประเทศ 



๓๑๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     กุลนิษฐ์ ๑๓๕/๒ 
 
และเป็นนายกรัฐมนตรีพึงกระท า ท่านประธานท่ีเคารพครับ แต่วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
หลังจากท่ีต ารวจสากลได้ออกหมายแดงแบบสาธารณะเข้าในระบบของอินเตอร์โพล 
(INTERPOL) แล้ว ความปกติท่ีผู้น าพึงกระท ามันกลายเป็นความไม่ปกติ ความปกติท่ีผู้น า
นายกรัฐมนตรีพึงกระท ากลายเป็นความไม่ปกติ อย่างไรครับ ภายใต้คดีท่ีถูกอ านาจมืด
พยายามบิดผัน นายต ารวจท่ีท าหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาคนนี้กลับถูกสั่งย้ายเป็นผู้การประจ า
ภาค ๓ เพียง ๙ วัน หลังจากมีการออกหมายแดง เรียกว่าเป็นการย้ายเข้ากรุไปสู่ต าแหน่ง
ลอย ๆ ท่ีไม่มีอ านาจใด เอาคนท่ีเช่ียวชาญท่ีสุดเอาออกนะครับ ๙ วันหลังจากออกหมายแดง 
ท่านทราบไหมครับว่าใครเป็นคนสั่งย้าย ท่านประธานครับ บุคคลนั่งหัวโต๊ะ ก.ตร. ในวันท่ี 
๓ ๐  สิ ง ห า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๐  ท่ี มี ค า สั่ ง อั น นี้ คื อ  พ ล เ อ ก  ป ร ะ วิ ต ร  ว ง ษ์ สุ ว ร ร ณ  
รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งรับมอบอ านาจจากนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปย้ายคนท่ี
ตั้งใจจะท างาน ตามจับนายวรยุทธมาด า เนินคดีเอาออก มันหมายความว่าอย่างไร  
ท่านต้องการท่ีจะไม่ให้มีการตามจับตัวได้ใช่ไหมครับ พลเอก ประยุทธ์  พลเอก ประวิตร  
ใช่ไหมครับ ตอบผมมา นี่หลบไม่มาเผชิญหน้านะครับ --------------------------------------------- 
 

- ๑๓๖/๑ 
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สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๑๓๖/๑ 
 
นี่คือจุดหนึ่งที่ส าคัญ ไปสกัดไม่ให้ติดตามคดีนะครับ เมื่อ พลต ารวจตรีอภิชาติโดนย้าย หมาย
แดงก็โดนระงับชั่วคราวตามการร้องเรียนนายวรยุทธ ก่อนท่ีจะมาออกหมายใหม่อีกครั้ง  
แต่ถูกเปลี่ยนเป็นหมายแบบบุคคลครับ คือดูได้เฉพาะเจ้าหน้าท่ีคนท่ัวไปเป็น ๑,๐๐๐ ล้าน
คน ไม่สามารถเช็ก (Check) ในอินเตอร์โพล (INTERPOL) ได้และท่ีส าคัญครับ ตรงนี้อีกจุด
หนึ่งท่ีดูแล้วท่านจะต้องการท่ีจะไม่ให้เกิด เลขหนังสือเดินทางท่ีต ารวจไทยใส่ในข้อมูล  
ในหมายแดง ยังเป็นหนังสือเดินทางท่ีทางการไทยยกเลิกไปแล้วครับท าให้หมายแดงนี้ 
นะครับ คือยกเลิกตั้ งแต่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท าให้หมายแดงนี้ เป็นหมายปาหี่   
ตามอย่างไรก็ไม่เจอครับ เพราะนายวรยุทธย่อมไม่สามารถใช้หนังสือเดินทางเดิม  
ท่ีถูกยกเลิกแล้วเป็นการหลบหนีได้ ปาหี่ชัด ๆ ครับ ท่านอาจสงสัยว่าในเมื่อหนังสือเดินทาง 
ท่ีออกโดยไทยมีอยู่ เล่มเดียว คือเล่มท่ีถูกยกเลิก ถ้าไม่ใช่เลขหนังสือเดินทางเล่มนี้  
จะใช้ เลขไหน มันก็น่าฟัง ท่านประธานครับฐานข้อมูลอินเตอร์ โพล ( INTERPOL) 
หรือต ารวจสากลนั้นไม่ได้มีช่องให้ใส่แค่เลขหนังสือเดินทางครับ แต่สามารถใส่ข้อมูล 
เขาเรียกว่าไบโอเมทริกซ์ (Biometrics) เช่น รูปหน้า มีรูปหน้านะครับ เช่น ลายนิ้วมือ 
และหรือม่านตา ซึ่งจะท าให้การติดตามตัวง่ายขึ้นมาก แต่ต ารวจไทยซึ่งมีลายนิ้วมือ 
นายวรยุทธอยู่ในกองทะเบียนประวัติตอนด าเนินคดีอยู่แล้ว ท่ีกระทรวงการต่างประเทศ  
ท าพาสปอร์ต (Passport) ก็มีอยู่แล้ว มีภาพถ่าย ท าหนังสือเดินทาง ภาพถ่ายตอนด าเนินคดี 
ก็มีอยู่แล้ว ไม่ได้ใส่ข้อมูลไปในระบบอินเตอร์โพล ( INTERPOL) หรือต ารวจสากลครับ 
ท าให้หมายแดงท่ีแลกมากับการถูกย้ายของคุณอภิชาติไม่มีความหมายอะไรเลย ท่านเจตนา  
หรือเปล่าครับ ผบ.ตร. ซึ่งตั้งโดยคนของท่านท้ังหมด ท่านไปย้ายเขา ท่านมีส่วนได้เสีย 
ตรงนี้หรือเปล่า ผมถามท่านมาตอบนะครับ 
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ยังไม่พอ พลเอก ประยุทธ์ พลเอก ประวิตร 
ยั ง ไม่ พอ  ยั งท าอี กครั บ  เ รื่ อ ง ท้ั งหมดนี้ ไ ม่ เ คย เป็ นข่ า วนะครั บ  วิ บ ากกรรม ท่ี 
พลต ารวจตรี อภิชาติ ได้รับจากการขวางการบิดเบือนคดีของนายวรยุทธยังไม่หมด 
เพียงเท่านี้ครับท่านประธาน ในเดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๑ พลต ารวจตรี อภิชาติ ได้เลื่อนขั้น 
ตามล าดับอาวุโส ให้รับต าแหน่งรองผู้บัญชาการกองกฎหมายและคดี ส านักงาน  
ต ารวจแห่งชาติ ต าแหน่งนี้มีหน้าท่ีส าคัญ 



๓๑๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     จันทร์ยุคล ๑๓๖/๒ 
 
  ๑. คือการมีอ านาจท าความเห็นแย้ง อัยการสั่งไม่ฟ้อง ถ้าอัยการสั่งไม่ฟ้อง 
และต ารวจไม่เห็นแย้งคดีถึงท่ีสุด ถ้าเป็นอัยการสูงสุดก็สามารถเสนอให้กับผู้บัญชาการ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นคนท าความเห็น แต่จะเชื่อตรงนี้เป็นหลัก ผู้บัญชาการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาตินะครับ ต าแหน่งนี้จึงเป็นประเด็นต าแหน่งส าคัญในการท่ีจะท า 
เห็นแย้งอัยการสูงสุดกรณีสั่งไม่ฟ้องครับ พลต ารวจตรี อภิชาติ อยู่ต าแหน่งนี้มาตั้งแต่  
ตุลาคม ปี ๒๕๖๑ แล้วก็ตามปกติจะได้อยู่ไปจนถึงประมาณ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่เขากลับถูก 
โยกย้ายในวาระแต่งตั้งตุลาคม ปี ๒๕๖๒ ไปเป็นรองผู้การส่งก าลังบ ารุง ดูเผิน ๆ ไม่น่าจะมี 
อะไร ท่านประธานครับ แต่การโยกย้ายครั้งนี้มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่ เกี่ยวข้องกับ  
คดีนี้หรือไม่ เราไปดูกันต่อนะครับท่านประธาน ก่อนอื่นผมจะทบทวนความจ าเฉลยก่อน  
คนท่ีสั่งย้ายพลต ารวจตรี อภิชาติ รอบแรกคือ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในยุค คสช. 
อันนั้นนะครับ แต่คนท่ีสั่ งย้ายรอบ ๒ คือ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา และเป็น 
พลเอก ประยุทธ์ ในรัฐบาลปัจจุบันนี้ครับ ไปย้ายเขาครับ ย้ายเพื่ออะไรครับ ไปดูกันชัด ๆ  
นะครับ การประชุม ก.ตร. วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ปี ๒๕๖๒ เพื่อประชุมโยกย้ายตุลาคม 
ปี ๒๕๖๒ นะครับ  -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๓๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๑๓๗/๑ 
 
ท่านเป็นหัวโต๊ะไปย้ายนายต ารวจท่ีท างานตรงไปตรงมาท าไม มันมีค าตอบอยู่ครับ 
ท่านประธาน มันมีค าตอบท่ีเป็นเร่ืองน่าบังเอิญ เอาละนี่การย้ายต ารวจออกจากกองคดีท่ีต้อง
สามารถเห็นแย้งได้นะครับ ในส่วนท่ีบังเอิญอีกอันหนึ่งครับ อัยการสูงสุดและรองอัยการ
สูงสุดก็มีการโยกย้ายในล็อต (Lot) เดียวกันนะครับ คือ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เหมือนกัน  
พร้อมกันเลยนะครับตรงนี้ โดยผู้พิจารณาแต่งตั้งอัยการสูงสุดก็คือวุฒิสภา วุฒิสภาท่ีมาจาก  
การแต่งตั้งของ พลเอก ประยุทธ์  ๒๕๐ คนนั่นละครับ เป็นคนโยกย้ายล็อต (Lot) นี้นะครับ 
เปลี่ยนอัยการสูงสุดและรองอัยการสูงสุดด้วย พร้อมกันเลยครับ คนท่ีมีอ านาจสั่งฟ้อง 
หรือไม่ฟ้อง คืออัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุด สั่งได้ อีกส่วนหนึ่ง ผู้ท่ีเห็นแย้งต ารวจ 
ท่ีดูแล้วอาจจะขัดขวางได้ ถูกย้ายออกครับ ๒ ขาพร้อมกันปุ๊บ ครบองค์ประกอบลงตัวเป๊ะ  
เรามาดูมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับ วันท่ี ๗ ตุลาคม หรือเพียง ๗ วันนะครับ หลังจาก 
พันต ารวจตรี อภิชาติ ถูกย้าย คือเริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และมีการย้ายอัยการสูงสุด  
รองอัยการสูงสุดคนใหม่เข้ามาแทนแล้ว พอดีเป๊ะตรงนี้ องค์ประกอบ ๒ องค์ประกอบ 
ครบกันแล้วนะครับ บังเอิญมาก ๆ พอร้องขอความเป็นธรรมครั้งนี้ ค าสั่งไม่ฟ้องคือการร้อง
ขอความเป็นธรรมครั้งนี้จึงเป็นผลขึ้นมาได้ เอาละร้องมาท้ัง ๑๓ ครั้งไม่เป็นผล ครั้งท่ี ๑๔  
ครั้งนี้เป็นผลเลย เพราะองค์ประกอบครบ ๒ อันครับ พนักงานอัยการได้สั่งให้สอบพยานเพิ่ม  
สอดคล้องกับรายงานคณะกรรมาธิการท้ังเรื่องความเร็วรถ เรื่องดาบวิเชียรขับรถโดย
ประมาท คือความเร็วรถนี่ครับ ก็สอบว่าความเร็ว ก็คือ ๗๙.๒๓ ขับรถโดยประมาทเองอะไร
อย่างนี้ สอดคล้องสอบเป๊ะให้เข้ามาอย่างนี้เลยครับ มีการสอบเข้ามา และต่อมาอย่างไรครับ 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ รองอัยการสูงสุด ผมไม่เอ่ยชื่อนะครับ มีค าสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาครับ  
ขาแรกส าเร็จแล้วนะครับ จากพยายามมา ๑๓ ครั้งไม่ส าเร็จ พอถึงตรงนี้โยกย้ายตุลาคม  
ปี ๒๕๖๒  ๒ ขา ขาอัยการ รองอัยการสูงสุด ขาต ารวจท่ีจะแย้ง นี่ขาท่ี ๑ ส าเร็จนะครับ  
๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ สั่งไม่ฟ้องแล้วนะครับ สอบเพิ่ม ผลจากการย้ายของพลเอก ประยุทธ์ 
พลเอก ประวิตร นะครับ ท่านประธานครับ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ส านักงานกฎหมาย 
และคดี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้รับส านวนจากพนักงานอัยการ ซึ่งหาก พลต ารวจตรี 
อภิชาติ ไม่ถูกย้ายไป ก็จะต้องเป็นผู้พิจารณาหลักว่าจะมีความแย้งค าสั่งไม่ฟ้องพนักงาน
หรือไม่ เพื่อเสนอต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จะต้องเป็นคนหลักในการพิจารณาแล้ว  



๓๑๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๑๓๗/๒ 
 
ซึ่งแนวโน้มโอกาสท่ีจะแย้งสูงมาก มันถึงบางอ้อหรือยังครับว่าท าไมถึงย้าย พลต ารวจตรี 
อภิชาติ ออกไป ท้ังท่ียังสามารถอยู่ได้ ถ้าอยู่นี่ต้องพิจารณาแน่นอน ถึงบางอ้อไหมครับ  
ต่อมาครับ วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติได้รับมอบหมายจาก 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  มีความเห็นไม่แย้งค าสั่ ง ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ  
๒ องค์ประกอบครบ คนสั่งไม่ฟ้อง คนสั่งไม่เห็นแย้ง ตรงกันปั๊บคดีก็จบสิครับ จบโดยมี
องค์ประกอบคือวุฒิสมาชิกเลือกอัยการสูงสุดคนใหม่นะครับ จบโดย พลเอก ประยุทธ์  
ได้ย้าย พลต ารวจตรี อภิชาต ออกไปจากคนท่ีท าความเห็นแย้งนะครับ ท่านท าได้อย่างไร
ครับ ณ เวลานั้นเรื่องสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยา เป็นไปด้วยความเงียบครับ เงียบมาก 
เงียบจริง ๆ ไม่มีใครรับรู้เลยครับ มันเกือบจะถือได้ว่าเป็นความส าเร็จของกระบวนการสมคบคิด
ประยุทธ์ ประวิตร ท่ีท ามา ๖ ปีเต็มในการกลับคดี ช่วยเหลือนายวรยุทธการสั่งไม่ฟ้องของ
อัยการ ท ากันแบบเงียบกริบ ไม่มีการแพร่งพรายมานานนับเดือนเศษ แต่แล้วเรื่องก็แดงขึ้น
ในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไม่ใช่แดงขึ้นในประเทศไทยนะครับ ---------------------------- 
 

- ๑๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                    ณัฐวัฒน์ ๑๓๘/๑ 
 
ส านักข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN) เผยแพร่ข่าวท่ีทายาทมหาเศรษฐีกระทิงแดงหลุดรอดจากคดี 
ขับรถยนต์ชนต ารวจตาย ท าให้ประชาชนกลับให้ความสนใจและแสดงความไม่พอใจ 
อย่างรุนแรงต่อกระบวนการยุติธรรมไทยครับท่ีเห็นชัดว่าไม่อาจน าตัวผู้มีเงิน อิทธิพล  
มาสู่กระบวนการได้ ข่าวมันดังขึ้นอีกครั้งครับ และดังมากด้วย ด้วยกระแสกดดันจากสังคม
หลังจากการน าเสนอข่าวของซีเอ็นเอ็น (CNN) เพียง ๓ วัน ส านักงานอัยการสูงสุดก็ตั้ง
คณะท างานเพื่อตรวจสอบพิจารณาการสั่งคดีวรยุทธ แต่ผลสอบครั้งนั้นไม่พูดถึงความรับผิด
ของพนักงานอัยการคนใดเลยครับ ไม่มีการพูดถึงความผิดของพนักงานอัยการคนใดเลย 
แปลกไหมครับ แต่ไปสั่งให้ต ารวจด าเนินคดีเพิ่มเติมจากวรยุทธ ในข้อหาเสพโคเคน 
และประเด็นขับรถเร็วเกินก าหนด ในวันเดียวกันส านักงานต ารวจแห่งชาติก็ตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงเช่นกันครับ ผลออกมาพบว่ามีต ารวจผิดวินัยไม่ร้ายแรงบางส่วนและเสนอให้
ส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับความเร็วรถให้อัยการ ป.ป.ช. ก็เคยสอบข้อเท็จจริงเหมือนกันครับ 
เรื่องนี้เหมือนกัน แต่ก็บอกว่าพบว่ามีความผิดไม่ร้ายแรง บุคคลกระท าความผิดไม่ร้ายแรง
เหมือนกัน มันเป็นอะไรครับกระบวนการยุติธรรมไทย อัยการตรวจสอบเรื่องใหญ่ขนาดนี้ 
มีแต่คนท่ีผิดวินัยไม่ร้ายแรง ท้ังต ารวจ ท้ัง ป.ป.ช. ในส่วนของอัยการสูงสุดไม่พิจารณา
ความผิดใครเลยหรือครับ ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์ไม่รู้สึกอะไรเลยหรือครับ  
สั่งแบบนี้ออกมา ส านักงานต ารวจแห่งชาติเคยตรวจสอบปี ๒๕๕๙ ทีหนึ่งแล้วครับ ก็ต ารวจ
บางคนผิดวินัยไม่ร้ายแรงเหมือนกัน ดังนั้นการท่ีส่งเรื่องไปให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบอีกทีหนึ่งผล
น่าจะไม่ต่างจากเดิม ดังนั้นการส่งเรื่องให้กับส านักงานต ารวจแห่งชาติตรวจสอบอีกทีผลก็  
ไม่น่าจะแตกต่างจากเดิม ดังนั้นส่งให้อัยการอีกทีจะต่างจากเดิมหรือครับ เอาละครับ  
   เมื่อเป็นอย่างนี้  ต่อมานะครับต ารวจได้ด าเนินคดีและอัยการสั่ งฟ้อง 
นายวรยุทธในข้อหาขับรถชนคนตายและเสพโคเคน และมีการออกหมายแดงติดตามตัว 
นายวรยุทธกลับมาด าเนินคดีอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังติดตามกลับไม่ได้เพราะหมายแดงท่ีออกไป
เป็นหมายแดงท่ีใช้เลขหนังสือเดินทางท่ีถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ไม่มีการเอาไบโอเมทริก (Biometric) ลายนิ้วมือ รูปหน้าหรือม่านตาเข้าในระบบของ 
อินเตอร์โพล (INTERPOL) ท่านบอกไม่รับรู้ ได้ไหมครับเรื่องดังขนาดนี้ท่านประยุทธ์  
ไม่ติดตามเลยครับ หมายแดงท่ีออกไปข้างหลังก็คือหมายปาหี่ หมายส่วนบุคคลครับ  



๓๑๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                    ณัฐวัฒน์ ๑๓๘/๒ 
 
อ้ายท่ีตามไม่ได้ปัจจุบันก็คือหมายปาหี่คาอยู่ครับ ท่านไม่ใส่ใจประชาชนเลยว่าเขาอยากจะ
เห็นความยุติธรรมจริง ๆ ท่านไม่ใส่ใจนายต ารวจชั้นผู้น้อยว่าเขาเจ็บแค้นคดีนี้อย่างไร  
ท่ีต ารวจตาย คนเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ท าเฉยเมย ท าออกหมายหมกเม็ดอย่างนี้ ไปย้ายคนท่ี
จะท าจริงอย่างนี้ แล้วไปย้ายคนจะแย้งคดี ตั้งคนขึ้นมาเป็นระบบอย่างนี้ ท่านไม่ละอายใจ
บ้างหรือครับ ท่านพลเอก ประยุทธ์ ยังมีอีกหลักฐานหนึ่งท่ีแสดงว่าพลเอก ประยุทธ์ ในฐานะ
นายกรัฐมนตรี ก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ได้มีความกระตือรือร้นในการติดตาม
ตัวนายวรยุทธเลยครับ ก็คือการท่ีสถานทูตออสเตรเลียประจ าประเทศไทยเขาอุตส่าห์ 
แจ้งข้อมูลว่ านายวรยุทธขอวีซ่ า เชนเกน (VISA Schengen) นะครับ วีซ่ า เชนเกน  
(VISA Schengen) เป็นวีซ่า (VISA) ท่ีเข้าออก ๒๖ ประเทศในยุโรปได้ แสดงว่าน่าจะพ านัก 
และเดินทางเข้าออกในแถบยุโรประหว่างหลบหนีคดี เขามีหนังสือมาให้ส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ แต่สิ่งท่ีต ารวจท าคืออะไรครับ เดี๋ยวผมต่ออีกนิดก่อนว่า กลุ่มประเทศยุโรป  
ใช้ข้อมูลลายนิ้วมือและใบหน้าในการเข้า -ออกเมืองอยู่แล้ว หากต ารวจไทยใส่ข้อมูล
ลายนิ้วมือของนายวรยุทธในระบบของต ารวจสากลหรืออินเตอร์โพล (INTERPOL) ก็จะตาม
ตัวนายวรยุทธได้ง่าย เดินทาง ๒๖ ประเทศง่ายนิดเดียว เดินโป๊ะก็เสร็จแล้วครับ ออสเตรเลีย 
มีท่ีตั้งโรงงานของกระทิงแดงด้วยนะครับ แต่สิ่งท่ีต ารวจไทยท าคืออะไรครับ คือการส่ง
จดหมายไปยังกระทรวงต่างประเทศ ---------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๑๓๙/๑ 
 
ขอให้สถานทูตไทยในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลียช่วยตามสืบหาท่ีอยู่นายวรยุทธ  
แล้วแจ้งให้ต ารวจทราบครับ ท าส่งไปรษณีย์จดหมายเป็นพิธี ท าเป็นพิธีหรือเปล่าครับ  
ส่งจดหมายไม่ตามเอง ไม่ใส่ระบบเอง ไม่ขวนขวาย หรือถูกสั่งมาบอกอย่าตามให้ท าพิธีก็พอ 
จะสั่งจากใครครับมีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติกับนายกรัฐมนตรีครับท่ีสั่งได้อย่างนี้   
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก็ตั้งโดยนายกรัฐมนตรีครับ ท่านจะปัดความรับผิดชอบได้อย่างไรครับ 
ผมถามหน่อยครับท่านประธานท่ีส่งหนังสือไปให้เขาหาท่ีอยู่และแจ้งให้ต ารวจทราบนะครับ  
เจ้าหน้าท่ีสถานทูตไทยเป็นซีไอเอ (CIA) หรือครับถึงต้องไปเท่ียวสืบหาตัวผู้ต้องหาให้ต ารวจ 
มันมี ๒ อย่างครับ ๑. ต ารวจไทยฉลาดสามารถตามได้ แต่ถูกสั่งว่าไม่ให้ท า ๒. ต ารวจไทย 
ไม่รู้เร่ือง ซึ่งผมว่าอันท่ี ๒ เป็นไปไม่ได้ผมเชื่อว่าเขามีสติปัญญานะครับ มันก็พุ่งไป ๒ คนครับ 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติในยุคนั้นกับนายกรัฐมนตรี แบบนี้แสดงให้เห็นชัดครับว่าท่าน
ไม่ได้ตั้งใจจะน าตัวนายวรยุทธกลับมาด าเนินคดีเลย และผมถามว่าแบบนี้ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติจะต้องถูกฟ้องฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่กับความผิดตลอดทางของคดีนี้ 
และความไม่กระตือรือร้นในการติดตามตัวนายวรยุทธกลับมาด าเนินคดีจะต้องถูก
นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบวินัยหรือไม่ แต่ท่านไม่เคยท าเลยครับ ท่านซูเอี๋ย 
หรือเปล่าครับถามจริง ๆ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติท่ีอยู่ในต าแหน่งในช่วงนี้คือใครครับ 
ท าไมนายกรัฐมนตรีไม่ยอมลงโทษ เขาคือพลต ารวจเอกท่านหนึ่งท่ีพรรคพลังประชารัฐก าลัง
จะส่งลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับ เป็นคนของท่านใช่ไหมครับ ท่านประธานครับ 
หลักฐานส าคัญ ท่ีสุด ท่ีจะยืนยันว่ ากระบวนการบิดผันคดีช่ วย เหลือนายวรยุทธ 
เป็นการลงการของ พลเอก ประยุทธ์ ก็คือสิ่งท่ีผมก าลังจะกล่าวต่อไปนี้ครับ หลังจากเผยแพร่ 
ข่าวพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธกระแสความไม่พอใจของประชาชนพุ่งสูงสุด 
จนกระท่ังล าพังการตั้งคณะกรรมการสอบโดยต ารวจและอัยการไม่สามารถลดกระแสสังคมได้ 
สุดท้าย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ต้องจ าใจหรือเปล่าไม่ทราบตั้งคณะกรรมการสอบ  
ข้อเท็จจริงคดีวรยุทธ มีนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้ใช้เวลาเพียง  
๓๐ วัน ท างานอย่างแข็งขันผมชื่นชมนะครับและกล้าฟันธง ชี้ผิด ชี้ถูกได้ ผมชื่นชม 
คณะท างานของท่านอาจารย์วิชา มหาคุณ อย่างใจจริงว่าท่านตั้งใจจริงครับ ได้ข้อสรุปว่า 
มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือนายวรยุทธจริง และมีข้อเสนอให้ 
ด าเนินคดีอาญาและลงโทษทางวินัยกับคน ๘ กลุ่ม คือ  



๓๑๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๑๓๙/๒ 
 
   ๑. พนักงานสอบสวนท่ีเกี่ยวข้องกับส านวน  
   ๒. พนักงานอัยการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ  
   ๓. ผู้บังคับบัญชาซึ่งแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี  
   ๔. สมาชิก สนท. ซึ่งแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี  
   ๕. ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ซึ่งแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี  
   ๖. ทนายความซึ่งกระท าผิดกฎหมาย  
   ๗. พยาน ซึ่งให้การเท็จ  
   ๘. ตัวการผู้ใช้สนับสนุนการปฏิบัติดังกล่าว  
   เมื่อผลออกแบบนี้นะครับ พลเอก ประยุทธ์ ก็มอบหมายให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ไปด าเนินคดี ซึ่ง ป.ป.ท. ก็ต้องส่งเรื่อง
ให้ ป.ป.ช. คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แต่จนถึงขณะนี้  
ผ่านไปแล้ว ๕ เดือนครับไม่มีการขยับเขยื้อนเอาผิดใด ๆ ผมเชิญเลขาธิการ ป.ป.ท. มา 
เขาบอกว่าเขาต้องส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. เพื่อจะให้เขาสอบหรือไม่สอบ เขาบอกว่าเขาส่งเรื่องไป
ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ด าเนินการสอบ ถามว่าเคยสอบมา ๒ ครั้ง ---------------------- 
 

- ๑๔๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๑๔๐/๑ 
 
ความผิดไม่ร้ายแรงจะเปลี่ยนผลไหมครับ เขาส่งเรื่องไปให้อัยการสอบ ป่านนี้เรื่องก็ยังไม่
เคลื่อน เขาส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. สอบเคยบอกว่ามีนายต ารวจบางคนความผิดไม่ร้ายแรงจะได้
เรื่องไหมครับ ท่านรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าส่งไปแล้วก็ไม่มีอะไร ส่งเป็นพิธีเท่านั้นเองใช่ไหม
ครับ ไม่ตั้งใจท าจริงเอาความผิดจริง ๆ นะครับ ท่านท าอย่างนี้ได้อย่างไรครับ กลับมาดู
ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการของนายวิชา มหาคุณ ท้ังท่ีนี่เป็นข้อเสนอจากกรรมการ  
ชุดท่ีนายกรัฐมนตรีตั้งเอง ถึงขั้นนายวิชามาให้การต่อข้อเท็จจริงต่อกรรมาธิการ ป.ป.ช. ซึ่ง
ผมนั่งอยู่เมื่อมาให้ข้อมูลวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมาเขาให้การอย่างนี้ให้ข้อเท็จจริง
ว่าฝากกรรมาธิการ ป.ป.ช. ติดตามต่อด้วย ผมมาสุดทางแล้วจริง ๆ นี่คนระดับท่ีตั้งใจจริง ๆ 
ผมชื่นชมท่านมาก ท่านบอกว่าฝากกรรมาธิการ ป.ป.ช. ติดตามต่อด้วย ผมมาสุดทางแล้ว  
จริง ๆ เรื่องนี้สุดทางนายวิชาเพราะอะไรหรือครับ ไม่ใช่แค่เพราะประธาน ป.ป.ช. เคยเป็น
หน้าห้องของ พลเอก ประวิตรหรือเปล่า แต่ยังเป็นเพราะท่านกลับขึ้นไปดู ๘ กลุ่มท่ีว่าผมจะ
เว้นกลุ่มท่ีเป็นข้าราชการประจ าและเอกชนไปนะครับ เพราะผมอยู่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่าน  
แต่ท่านดูครับ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีส่วนแทรกแซงคดีก็มี ๒ คน คือน้องชายของ 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่งอยู่ใช่ไหมครับ เป็นประธานคนหนึ่ง เป็นกรรมาธิการคนหนึ่ง 
และมีคู่เขยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการ ใช่หรือไม่ครับ ท่านถึงไม่ท า
อะไรเขา และมีต ารวจ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ๒ คน ท่ีท่าน และ พลเอก ประวิตร  
ตั้งด้วยมากับมือ ใช่หรือไม่ คนหนึ่งก าลังจะสนับสนุนให้ลงแคนดิเดต (Candidate)  
ผู้ว่า กทม. ในนามพรรคท่ีท่านก ากับดูแลอยู่ ใช่ไหมครับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
มาดูอีกกลุ่มหนึ่ง ผู้ด ารงต าแหน่งการเมืองท่ีแทรกแซงมันคือใครครับ คือตัว พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เองใช่ไหมครับ คือพี่ใหญ่ของท่าน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ใช่หรือไม่ครับ 
ท่านกล้าเปิดเผยรายงาน ๕,๐๐๐ หน้าให้ประชาชนทราบไหมครับว่ามีตัวท่านเกี่ยวข้อง
อย่างไร หรือท่านกลัว ท่านกล้าเปิดเผยไหมครับรายงานฉบับเต็ม ผมว่าท่านไม่กล้า ท่านเป็น
ชายชาติทหารจริง ๆ ครับ ท่านไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน แต่ท่านนี่ขายชื่อเสียง
ประเทศชาติ ขายความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรม ขายชีวิตผู้บริสุทธิ์ท่ีแม้ตายแล้วยัง
ถูกป้ายสีว่าเป็นคนผิด ขายความเชื่อมั่นศรัทธาท่ีต ารวจผู้น้อยท่ีมีต่อท่านในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศปล่อยให้ต ารวจชั้นผู้น้อยรับโทษทางวินัย 
นายต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ท่ีท าหน้าท่ีอย่าซื่อตรง ถูกโยกย้าย กลั่นแกล้งซ้ าแล้วซ้ าเล่า ท่านแลก 



๓๒๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     รัชนีพร ๑๔๐/๒ 
 
กับอะไรครับ บุญคุณ ความเป็นพี่เป็นน้อง เพื่อนพ้องหรือจริง ๆ แล้วแค่เรื่องผลประโยชน์ 
ท่ีเป็นตัวเงินครับ ผมยืนยันว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีอาญาสะเทือนขวัญท่ัวไป แต่เป็นคดีท่ีสั่นคลอน
ความเชื่อถือศรัทธาท่ีประชาชนมีต่อกระบวนการยุติธรรมไทยท้ังระบบ สร้างความเสื่อมเสีย
ให้กับชื่อเสียงของประเทศทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับท่านประธาน หาก พลเอก ประยุทธ์ 
และ พลเอก ประวิตร ไม่สมคบกันใช้อ านาจในฐานะผู้บริหารประเทศ แทรกแซงกระบวนการ
เอาผิดนายประยุทธ์ตั้งแต่ต้นน้ า นี่ไม่ใช่การกระท าของคนระดับนายกรัฐมนตรีและรอง
นายกรัฐมนตรี แต่มันเหมือนกับพฤติกรรมของมา เฟียเก็บค่าต๋งท่ีใช้อ านาจปัดเป่า  
ดลบันดาลให้กับใครก็ได้ท่ีเข้ามาสวามิภักดิ์ เสนอผลประโยชน์ให้กับตนเอง นี่หรือครับ  
ท่ีท่านบอกว่าท่านรัฐประหารเพื่อความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อปราบปรามการทุจริต  
นี่หรือครับท่ีท่านบอกว่าท่านรัฐประหารเข้ามาเพื่อความสามัคคีของคนในชาติเพื่อ
ปราบปรามการทุจริต -------------------------------------------------------------------------------- 
                                    - 
๑๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๑๔๑/๑ 
 
   สุดท้ายท่านเข้ามาเพื่อสร้างระบบมาเฟีย (Mafia) แบบนี้ ช่วยคนมีเงิน  
มีอิทธิพล บนความเจ็บปวดของต ารวจชั้นผู้น้อย บดขยี้ศักดิ์ศรีของกระบวนยุติธรรมใช่ไหม
ครับ ผมไม่อาจมีนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีท่ีมีพฤติกรรมมาเฟีย (Mafia) เช่นนี้
ได้ ผมขอไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านธีรัจชัย 
นะครับ ให้ความร่วมมือในการไม่ระบุชื่อบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้อง ท่านนายกรัฐมนตรีเชิญนะครับ  
   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพนะครับ ไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
กรณีนายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหาขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ นายดาบต ารวจ วิเชียร  
ถึงแก่ความตายนั้นก็เป็นเรื่องท่ีน่าเศร้าและน่าสะเทือนใจของทุกคนในสังคม รวมถึง 
ผมด้วยนะครับ เรื่องนี้เกิดตั้งแต่วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๕ แต่ก็ทราบกันโดยท่ัวไปนะครับว่า
การด าเนินคดีนั้นมีความล่าช้าผิดปกติ มีข้อสงสัยจากสาธารณชนว่ามีการช่วยเหลือผู้กระท า
ความผิดในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการ เป็นการท าลายความเชื่อมั่นและศรัทธาท่ีจะมีต่อ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศอย่างร้ายแรงนะครับ เป็นเรื่องท่ีไม่อาจจะรับได้ ผมก็รับ
ไม่ได้เหมือนกัน ท่านจะบอกว่าผมได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน  
ผมรังเกียจคนพวกนี้ หนีคดี อยู่ต่างประเทศ แล้วพอมีใครออกหมายอะไรไปก็แล้วแต่  
ไม่เคยได้กลับมาสักคนเลย คดีอื่นก็เหมือนกันนั่นละ แต่ท่านพูดดูน่าฟัง น่าเชื่อถือนะครับ  
ตั้งอกตั้งใจ ก็ขอบคุณนะครับ ข้อมูลบางอันผมจะด าเนินการต่อไป แต่วันนี้กราบเรียนว่า
หลังจากนี้รัฐบาลได้มีค าสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ ข้อเท็จจริง  
เพื่อแก้ไขความบกพร่องท่ีเกิดขึ้น โดยมีท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ เป็นประธาน
กรรมการ อย่างท่ีทุกคนทราบดี แล้วก็ได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการสอบสวนให้ผมทราบ
ในทุก ๑๐ วันนะครับ จากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียด ได้เชิญเจ้าหน้าท่ี 
พนักงานอัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาชี้แจงประกอบการ
พิจารณา และรายงานผมมา ๓ ครั้ง ครั้งแรก วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ครั้ง ท่ี ๒  
เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครั้งท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนท่ีท าเนียบรัฐบาลแล้วด้วย กระผมขอย้ า 
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อีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมได้อ่านเอกสารท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาทุกหน้า แล้วรู้สึกว่า
สิ่งท่ีได้อ่านเป็นสิ่งท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีก 
ในประเทศไทย ไม่ว่าท่ีใด ไม่ว่ากับใคร สิ่งท่ีผมสามารถกระท าได้และท าไปแล้วในฐานะ
นายกรัฐมนตรี ก็คือเร่งรัดให้มีคดีนี้ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ถูกต้องตามท านอง 
คลองธรรม เพื่อจะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ และก าชับให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินคดี  
กับนายวรยุทธในคดีท่ียังไม่หมดอายุความภายใน ๓๐ วัน ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ด าเนินคดี
อาญานายวรยุทธในข้อหาขับรถโดยประมาท เป็นเหตุเฉี่ยวชนผู้ถึงแก่ความตายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ และข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ โคเคน (Cocaine) 
หรือโคเคอีน (Cocaine) เรียบร้อยแล้ว มีการออกหมายจับและประสานงานกับอินเตอร์โพล 
(INTERPOL) เพื่อออกหมายแดงเพื่อติดตามจับกุมผู้กระท าความผิดมาสู่กระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งทางอินเตอร์โพล (INTERPOL) ได้ออกหมายแดงไปแล้วตั้งแต่วันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ ขณะนี้ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าลังประสานงานกับต ารวจสากล เพ่ือให้น าผู้ต้องหา
มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ ผมได้มอบหมายให้
ส า นั ก ง า น  ป . ป . ท .  แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ก ล า ง ใ น ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม แ จ้ ง ผ ล 
การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ๕ หน่วยงาน ได้แก่ 
กรมสอบสวนคดีพิ เศษ สภาทนายความ อัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่ งชาติ   
และส านักงาน ป.ป.ช. และขอเรียนล่าสุดนะครับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รายงานผล 
ความคืบหน้าล่าสุดมาเมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้ เรื่องท่ี ๑ คณะกรรมการอัยการ 
กอ. แจ้งว่าได้มีการประชุม ครั้ ง ท่ี  ๑๐ ปี  ๒๕๖๓ เมื่อวัน ท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
เลือกนายไพรัช วรปราณิ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนขั้นต้น  
สอบนายเนตร นาคสุข กรณีกลับค าสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา แต่ต่อมานายไพรัช  
วรปราณิ ได้ยื่นหนังสือลาออกขอถอนตัว กอ. จึงมีมติแต่งตั้งให้นายประสาน หัตถกรรม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนขั้นต้นคนใหม่ ส่วนกรณีข้าราชการ
พนักงานอัยการผู้ปรากฏข้อเท็จจริงรายอื่น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงแล้วด้วยนะครับ  

- ๑๔๒/๑ 
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  เรื่องท่ี ๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษรายงานว่าขณะนี้ยังไม่มี การประชุม
คณะกรรมการคดีพิเศษตามประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ร้องขอ และเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายหลังจากท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคณะท่ี ๔ ได้มีมติว่าไม่มีเหตุสมควร
เสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ ผมก็รับรายงานมาตามนี้นะครับ  
   เรื่องต่อไป เรื่องท่ี ๓ สภาทนายความแจ้งว่าคณะกรรมการมารยาท
ทนายความได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๑ เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนนายธนิต บัวเขียว ทีมทนายความของนายวรยุทธแล้ว โดยนายอรัญ 
ศรีสลวย เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวน ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสวน 
ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมารยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙  
  เรื่องท่ี ๔ ส านักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏ
พยานหลักฐานในส านวนคดีกล่าวหาว่า พลต ารวจตรี กฤษฏิ์ เปียแก้ว กับพวกรวม ๑๑ คน 
สอบสวนช่วยเหลือนายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหาไม่ถูกด าเนินคดี  ซึ่ ง เป็นเรื่อง ท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วกับเรื่องดังกล่าวนี้ แม้จะเป็นเร่ืองกล่าวหา
ท่ีอาศัยมูลเหตุอย่างเดียวกัน แต่ภายหลังก็ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่ามีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
และบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องร่วมกระท าความผิดในการช่วยเหลือเอื้อประโยชน์แก่นายวรยุทธ 
อยู่ วิทยา ผู้ต้องหา และมีประเด็นข้อกล่าวหาเพิ่มเติม รวมท้ังปรากฏข้อเท็จจริง
พยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความเร็วของรถยนต์ท่ีนายวรยุทธ อยู่วิทยา ขับขี่ 
ขณะเกิดเหตุ แล้วประเด็นการไม่แจ้งข้อกล่าวหาหรือด าเนินคดีกับนายวรยุทธ อยู่วิทยา  
ในข้อหายาเสพติด ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับคดีนั้น 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาและมีมติ 
ให้ขอข้อมูลการท าธุรกิจการเงินของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องจากส านักงาน ป.ป.ง. ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียดข้อเท็จจริง และเอกสารส่งให้ส านักงาน ป.ป.ง. ด าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับ  
   เรื่องท่ี ๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาติแจ้งว่าคณะกรรมการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นเพื่อด าเนินการตามรายงานศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ กรณีสั่ง  
ไม่ฟ้องตามค าสั่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติเมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้ง 
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อนุกรรมการ ๓ คณะเพื่อตรวจพิจารณาและเสนอความเห็นในประเด็นการด าเนินการ 
ทางวินัยคณะกรรมการต ารวจท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี เพ่ือตรวจพิจารณาและเสนอความเห็น
การเริ่มกระบวนการสอบสวนคดีอาญาใหม่ให้ถูกต้อง การด าเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าท่ี  
ของรัฐและบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และเพื่อตรวจพิจารณาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับ 
การแก้กฎหมาย การมอบอ านาจและการรับมอบอ านาจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบัน 
อยู่ในระหว่างการด าเนินการนะครับ ซึ่งกระผมได้เร่งรัดให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผมขอกราบเรียนว่ากระผมในฐานะนายกรัฐมนตรีไม่เคย 
นิ่งนอนใจ แล้วก็อย่างท่ีผมบอกผมรังเกียจคนท่ีท าผิดกฎหมายแล้วหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศ 
ก็จะด าเนินการเรื่องนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างบรรทัดฐานท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 
ให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับ ในส่วนของคดีท่ีฟ้องไปในขณะนี้คดีจะหมดอายุความในวันท่ี ๔ 
กันยายน ๒๕๗๐ ก็ยังมีเวลาอยู่ตรงนี ้ 
   ในส่วนของความร่วมมือต่างประเทศนะครับ กองการต่างประเทศของต ารวจ
ได้ท าถูกต้องตามกระบวนการ เป็นความร่วมมือของต ารวจสากลระหว่างประเทศ  
หมายแดงนั้นมันเป็นเพียงการขอความร่วมมือระหว่างประเทศว่าบุคคลนั้นเป็นท่ีต้องการตัว
ของประเทศนั้น ๆ แต่จะไม่มีผลต่อการท่ีประเทศต่าง ๆ จะเข้าจับกุม นั่นคือข้อกฎหมาย  
๒. หมายแดงท่ีว่ามีการออกโดยอ้างอิงพาสปอร์ต (Passport) ปลอมหรือหมดอายุแล้ว  
ไม่จริงนะครับ หมายแดงออกตามพาสปอร์ต (Passport) ท่ีมีอยู่ในขณะนี้ ถึงแม้เลขท่ี
พาสปอร์ต (Passport) จะเปลี่ยน แต่ข้อมูลอื่นเช่นภาพถ่าย ลายนิ้วมือยังอยู่ ไม่ส่งผลต่อเลข
พาสปอร์ต (Passport) ซึ่งจะเปลี่ยนกี่เล่มก็ตามก็ยังคงมีข้อมูลอยู่ในระบบนะครับ  
   ในเรื่องของระบบไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) นั้นได้มีการน ามาใช้หลังปี 
๒๕๖๑ สมัยรัฐบาลผมนี่ให้มีการเอามาใช้แล้วก็จะขยายต่อไปอีกให้ครบถ้วน แต่หมายแดง 
ในกรณีเดิมนี้ เกิดขึ้นเมื่อก่อนปี ๒๕๖๑ นะครับ เราท าปี  ๒๕๖๑ ขณะนั้นยังไม่ได้ 
มีการเชื่อมโยงระบบไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) นะครับ เพราะฉะนั้นก็กราบเรียน 
เพื่อทราบนะครับ รัฐบาลไม่สบายใจ ไม่นิ่งนอนใจในทุกประเด็นท่ีมีความสนใจของ 
ภาคประชาชนและภาคสังคมนะครับ แต่ก็ขอให้เห็นใจในการท างานด้วย ---------------------- 
               - ๑๔๓/๑ 
 



๓๒๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๑๔๓/๑ 
 
หลายอย่างในเรื่องของคดีในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้มันใช้เวลาพอสมควรนะครับ มันผลีผลาม  
ท าอะไรรวดเร็วไม่ได้ หลายคนหนีคดี หลายคนสู้คดีอยู่หลายปีนะครับ ก็ต้องให้ความ 
เป็นธรรมด้วยกันท้ัง ๒ ฝ่าย แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นขึ้นอยู่กับหลักฐาน วัตถุพยาน พยานบุคคล แล้วสิ่งท่ี 
สามารถตรวจสอบด้วยข้อเท็จจริงนะครับ ก็กราบเรียนเพ่ือทราบนะครับ ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ  
   นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ท่านประธานครับ ขออนุญาต 
สักครู่หนึ่งครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
   นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผม 
ธีรัจชัย พันธุมาศ กรรมาธิการ ขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่ีกรุณาตอบค าถามท่ีกระผม
อภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ แต่การตอบของท่านนั้นค่อนข้างจะเป็นการตอบแบบ 
เหมือนก่อนท่ีผมจะอภิปราย ประเด็นท่ีผมอภิปรายก็คือเรื่อง ผบ.ตร. ท่านไม่ได้ตั้ ง  
กรรมการสอบ ท่านไม่ได้ตอบเลยครับ ประเด็นท่ีท่านบอกว่าตั้งกรรมการสอบต ารวจ 
คงจะเอาแต่ต ารวจผู้เล็กผู้น้อย ไม่มีต ารวจคนใหญ่ ๆ เลยครับ กรณีอัยการท่านก็โยนไปถึงให้
อัยการสอบกันเองแต่ท่านไม่รู้เป็นอย่างบ้างฉัน กรณี ป.ป.ช. ท่านก็ไม่บอกเลยว่าจะสอบ
อะไร จริงจังแค่ไหน เพราะส่งไปเดิมก็เดี๋ยวบอกว่าความผิดไม่ร้ายแรงเหมือนเดิม กรณีของ 
สนช. ท่ีบอกว่าสอบไหม ท่านก็ยังไม่พูดถึงเรื่องการสอบ กรณีของผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางการเมืองท่ีผมบอกว่าตัวท่านเองกับ พลเอก ประวิตร ท่านก็ไม่ได้สอบตัวท่านเองอย่างไร 
และกรณีการหมายแดงไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) ท่ีเข้าระบบ ไม่ได้ เข้า ผมเรียก 
ทางต ารวจกองต่างประเทศมาเมื่อวันพฤหัสท่ีผ่านมาเขาบอกยังไม่ได้เอาเข้า ท่านไม่ได้
แก้ปัญหาอะไรเลยนะครับท่ีท่านตอบมา ผมอยากให้ท่านกลับไปท านะครับ ถ้าไม่ท า 
ท่านอย่าอยู่เลยครับกับต าแหน่งนี้ นายกรัฐมนตรีครับ 
   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :   ท่านประธานครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  ก็ในหลายเรื่องท่ีท่านพูดมาผมก็จะไปติดตามนะครับ หลาย ๆ เรื่องท่ี 



๓๒๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         วิชชุดา ๑๔๓/๒ 
 
อาจจะยังเข้าใจไม่ตรงกันนะครับ หลายเรื่องผมไม่ได้โยนความรับผิดชอบ ไม่ได้ปัด 
ความรับผิดชอบ ถ้าผมไม่รับผิดชอบผมก็ไม่ต้องท า ก็ปล่อยไป หลาย ๆ เรื่องก็ถูกปล่อย 
มาหลายรัฐบาลเหมือนกันนั่นละ ใช่ไหม เพราะฉะนั้นคุณยังไม่เคยเป็นรัฐบาลคุณไม่เข้าใจ
หรอกเขาท างานกันอย่างไร คุณก็พูดในท านองแบบนี้ มันพูดอย่างไรก็พูดได้นะ แต่เห็นใจ
คนท างานเขาบ้าง  
   ส าหรับกรณีสอบสวน ใครจะเกี่ยวข้อง ใครจะผิดจะถูกมันอยู่ท่ีกระบวนการ
สอบสวน จะใหญ่จะเล็กแค่ไหนถ้าด าเนินการ ด าเนินคดีได้ก็ด าเนินคดี 
   ในส่วน ส.ว. ผมพูดอีกครั้ งนะครับ ท่านก็พูดเสมอผมตั้ ง  ๒๕๐ คน 
ดูท่ีมาของ ส.ว. สิ มี ๒๕๐ คน มีการเลือกตั้งมา ๕๐ คน เลือกมาจากประชาชน ๕๐ คน 
ท่านพูดเสมอว่าผมเลือกท้ังหมด เขาเลือกมาจากประชาชน ๕๐ คน ๒๐๐ คนก็เลือก 
คนท่ีมีคุณสมบัติ เพราะฉะนั้นผมว่าบางเรื่องมันหยุดพูดกันได้บ้างแล้วนะ ผมยืนยันว่า
เกี่ยวข้องกับใครก็ด าเนินการท้ังหมดนะ ขอบคุณครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
ขอท่านจุลพันธ์ครับ เชิญครับ 
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม 
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ จากพรรคเพื่อไทย วันนี้ผม
ได้รับมอบหมายจากพรรคร่วมฝ่ายค้านให้มาอภิปรายในญัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี  
เป็นรายบุคคล โดยรัฐมนตรีท่ีผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้คือ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรืออีกในฐานะหนึ่งครับ 
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยท่ีเคยแข็งแกร่งเพียงแค่ระยะเวลา  
๗ ปีท่ีเราได้ พลเอก ประยุทธ์ มาเป็นนายกรัฐมนตรี เศรษฐกิจไทยกลับกลายเป็นอยู่ใน
สถานะท่ีล้มเหลว ตกต่ า ธุรกิจเอกชนปิดตัวอย่างต่อเนื่อง การตกงานสูงเป็นประวัติการณ์ 
พี่น้องประชาชน คนยากจนเพิ่มมากขึ้นทุกที ๆ ต้องมารอคอยกับเงินเยียวยาเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ของรัฐบาล มองไปมีแต่ความสิ้นหวัง ความเดือดร้อนกระจายไปทุกหย่อมหญ้าครับ 
ท่านประธาน จากท่ีเราเคยเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของภูมิภาควันนี้เรากลายเป็นคนป่วย 
กลายเป็นภาระท่ีฉุดรั้งเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่านอาจจะอ้างว่า 
เกิดจากผลกระทบของโควิด-๑๙ (COVID-19) แต่ท่านประธานครับ นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง 
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ของปัญหา ตัวเลขทางเศรษฐกิจชี้ชัดครับว่าจากผลกระทบเรื่องโควิด (COVID) ท่ัวโลก 
ไทยอยู่รั้งท้ายขบวนในเรื่องของเศรษฐกิจ ผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นว่าเศรษฐกิจตกต่ า  
ครั้งนี้จริง ๆ แล้วเกิดจากน้ ามือแล้วก็มันสมอง ๘๔,๐๐๐ เซลล์ (Cell) ของพลเอก ประยุทธ์ 
นี่ละท่ีท าให้มันย่ าแย่อย่างทุกวันนี้  เมื่อ ๑ ปีก่อนหน้า ท่านประธานคงจ าได้ครับ 
ผมเองก็อภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นเศรษฐกิจเช่นเดียวกับปีนี้ ผมได้ชี้ให้เห็นความล้มเหลว 
ความผิดพลาด ได้ชี้ให้เห็นว่าภายใต้การบริหารของท่านเศรษฐกิจไทยมันพังตั้งแต่วันท่ีท่าน
ตัดสินใจท าการปฏิวัติรัฐประหารเปลี่ยนการปกครองของประเทศไปสู่ระบอบเผด็จการ 
ท่านท าลายความสามารถในการแข่งขัน ท าลายรากฐานท่ีแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจไทย
มาอย่างต่อเนื่อง ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๔/๑ 
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น าไปสู่ความพังทลายวันนี้ คนท่ีเดือดร้อนท่ีสุดประชาชนครับ แล้วก็ธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ว่าผมเอง 
หรือเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ รวมถึงนักวิชาการภายนอกด้วยหลายท่านออกมาท้วงติง  
ติติง แล้วก็เตือนท่าน แต่ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองแบบผิด ๆ ของ พลเอก ประยุทธ์ 
ท่านเดินหน้าบริหารเศรษฐกิจแบบผิด ๆ ต่อเนื่อง ต่อมา บัดนี้หายนะท่ีท่านสร้างไว้ 
เกิดขึ้นจริงท้ังหมด  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  นายจุลพันธ์  อมรวิ วัฒน์  (เชี ยงใหม่ )  :  หั วข้อแรก ท่ีผมจะอภิปราย  
พลเอก ประยุทธ์ ผมตั้งชื่อว่าผู้น าเหลวไหล ประเทศล้มเหลว ท่ีตั้งหัวข้อนี้ก็อย่างท่ีบอก
เศรษฐกิจตกต่ า มันอยู่เพราะมือของพลเอก ประยุทธ์ ท้ังนั้น ท่านไม่มีความรู้ความสามารถ 
น าไปสู่หายนะของเศรษฐกิจในครั้งนี้ ท่านประธานทราบไหมครับว่าคนไทยจ านวนมากนี้
เรียก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เขาตะขิดตะขวงใจมาก  
   (นายสายัณห์ ยุติธรรม ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
   นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านประธานครับ ผมประท้วง 
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม สายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประท้วงตาม ข้อ ๖๙ ท่ีสมาชิกผู้อภิปรายใส่ร้ายครับ พูดได้ 
อย่างไรว่านายกรัฐมนตรีเหลวไหล มีด้วยนายกรัฐมนตรีเหลวไหลในประเทศนี้ ท่านท างาน  
ช่วยเหลือประเทศอยู่เยอะแยะ โควิด (COVID) ถ้าไม่มีท่านจะแก้ไขได้ไหม คิดเสียบ้าง 
ไม่ใช่อยู่ ๆ พูดโพล่งกลางสภาว่านายกรัฐมนตรีเหลวไหล ผมขอให้ท่านถอนค าพูดตรงนี้ครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณสายัณห์ครับ 
นี่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ  
   นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  แล้วเหลวไหล ท่านประธาน  
อนุญาตหรือครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ เชิญอภิปรายต่อครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  โปรดฟังอีกครั้ง ผู้น าเหลวไหล 
ประเทศล้มเหลว ผมได้เรียนไปแล้วคนไทยจ านวนมากตะขิดตะขวงใจในการท่ีจะเรียก  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่านายกรัฐมนตรี เพราะท่ีมาของท่านครับ ผมเองวันนี้ต้องมา  
อภิปรายท่าน แล้วเรียกท่านว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ผมกระดากปากไปใหญ่ เพราะคน 



๓๒๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        วันทนา ๑๔๔/๒ 
 
ท่ัวโลกเขาสงสัยว่าประเทศไทยมันไม่ดีกว่านี้แล้วหรืออย่างไร ถึงต้องให้ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มาเป็นหัวเรือก ากับในเรื่องเศรษฐกิจ เพราะคุณสมบัติความรู้ความสามารถ 
ของ พลเอก ประยุทธ์ ไม่มีความใกล้เคียงหรือเหมาะสมเลยกับการท่ีจะมาน าพานาวา 
ประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านนี้ ผมยกคุณสมบัติเกี่ยวกับผู้น าทางด้านเศรษฐกิจท่ีมี 
ความเหมาะสมมาเพียงแค่ไม่กี่ข้อ ยกข้อแรกครับ ความรู้ ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจ 
แน่นอนจะมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ จะมาบริหารเศรษฐกิจ ต้องมีความรู้พื้นฐาน 
ด้านเศรษฐศาสตร์ครับ มหภาค จุลภาค พลเอก ประยุทธ์ ท่านต้องยอมรับว่าท่านไม่มี 
ความรู้ ท่านไม่มีความสามารถเพียงพอ อย่าเอาแต่ขายฝัน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
จะน าพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่ งเรือง ๗ ปี คนไทยเต็มกลืนกับการท่ีต้องอยู่ภายใต้ 
การน าของท่าน แต่ท่านประธานครับ ท่านจ าการอภิปรายของผมเมื่อปีก่อนได้หรือไม่  
ผมเตือนท่านว่าท่านมือไม่ถึง แต่ไม่ทราบว่าอะไรมันหนาเกินไป จนกระท่ังท่านไม่สามารถ  
รับฟังในประเด็นนี้ แต่การตอบการอภิปรายของผมในปีท่ีแล้ว พลเอก ประยุทธ์ ท่านตอบ 
ลิ้นระรัวเลย คนฟังจับใจความแทบไม่ได้ แต่มีประโยคหนึ่งท่ีผมจับได้ชัดเจนท่ีสุด ท่านตอบ  
ว่าเรื่องเศรษฐกิจผมก็ไม่รู้นะ ผมไม่มีความรู้เท่าพวกท่าน นี่คือความจริงเพียงหนึ่งเดียว  
จากการตอบของท่านเมื่อปีท่ีแล้ว แต่นี่คือความผิดพลาดล้มเหลว และเจตนาท าให้เกิด 
ความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจท่ีสุด ท่านรู้ว่าท่านท าไม่ได้ ท่านรู้ว่าไม่มีความสามารถ  
แต่ท่านจงใจน าเอาเศรษฐกิจไทยนี่ตกต่ าจนประชาชนเดือดร้อนอย่างเช่นทุกวันนี้   
   ข้อท่ี ๒ ผู้น าเศรษฐกิจท่ีดีต้องมีวิสัยทัศน์ มีการวางแผนระยะยาว รู้เท่าทัน 
โลกยุคใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระบวนการคิดวิเคราะห์มันต้องเป็นระบบ โดยเฉพาะ
วิกฤติ เศรษฐกิจ วิกฤติอะไรต่าง ๆ ท่ีมันรุมเร้าประเทศไทยตอนนี้  ไม่ เคยมีครั้ งใดเลย  
ท่ีประเทศไทยจะมีวิกฤติมากมายขนาดนี้ แล้วก็เกิดขึ้นพร้อมกันหมด วิกฤติการเมือง 
จากการสืบทอดอ านาจ วิกฤติความเชื่อมั่นในตัวผู้น า วิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อเนื่อง 
ยาวนาน วิกฤติด้านความเหลื่อมล้ า และแน่นอนวิกฤติด้านโรคระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) 
ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ไปกับมันอีกนานเท่าไร แต่ตรงกันข้ามครับ ท่ามกลางวิกฤติท้ังหมด  
ท่ีกล่าวไปท่านท างานแบบเหมือนไม่มีการวางแผนใด ๆ ท่านแก้เพียงแค่ปัญหาเฉพาะหน้า 
เปรียบกับค าไทยเขาบอกลิงแก้แห ยิ่งพันยิ่งแก้ ยิ่งแก้ก็ยิ่งพันตัวเอง ---------------------- 
                        - ๑๔๕/๑ 



๓๓๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๑๔๕/๑ 
 
ยกตัวอย่างกรณีแจกเงินเยียวยา ท่านแจกแบบฝนตกไม่ท่ัวฟ้า คนออกมาทักท้วงท าไมกลุ่มนี้ได้ 
ท าไมกลุ่มนั้นไม่ได้ ท าไมฉันไม่ได้ ท าไมผมไม่ได้ ท่านก็เพิ่มกลุ่มทีละ ๑ กลุ่ม ๑ กลุ่ม 
๑ กลุ่ม เพราะท่านออกมาตรการมาแบบไม่รู้จักวางแผนให้รอบคอบ มาตรการอะไรออกมา
เปลี่ยนแปลงรายวัน สร้างความสับสนในสังคมไปหมด นี่คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไป 
วัน ๆ เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีเรียกว่าระยะสั้น แล้วแผนระยะกลางละครับ เราจะท าอย่างไรให้
ธุรกิจเอกชนไทยเขาอยู่รอดได้ เขาไม่ต้องปิดตัวลง เราจะท าอย่างไรกับภาคแรงงานท่ี  
การตกงานเพิ่มสูงขึ้นมากในขณะนี้ พี่น้องภาคเกษตรเราจะไปท าอย่างไรเพื่อท่ีจะเพิ่มรายได้
ต่อหัวให้เขา ธุรกิจการท่องเท่ียวเราจะท าอย่างไรเพื่อให้ประคับประคองรอดจากภาวะวิกฤติ
ในปัจจุบัน ท่ีส าคัญเรื่องวัคซีนโควิด (COVID) เราจะมีกระบวนการอย่างไรท่ีจะท าให้คนไทย
ทุกคนได้รับวัคซีนฟรีอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว เพราะเรื่องวัคซีนนี่ใครเร็วใครได้นะครับ วัคซีน
นี่ใครได้ก่อนมีสิทธิฟื้นก่อนและจะสามารถขยายฐาน ขยายตลาด ขยายห่วงโซ่การผลิตไปได้
ไกลกว่าท่ีเคยเป็นด้วย และแผนระยะยาวท่านมีไหมครับ เมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวไทยเรา
จะมีความแข็งแกร่งอะไรไปสู้กับโลก เราจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยอย่างไร 
จะสนับสนุนโรบอต (Robot) มาใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมไหม จะเอาบล็อกเชน 
(Blockchain) เอไอ (AI) บิ๊กดาต้า (Big Data) มาสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคเอกชนไทย
อย่างไร เราจะท าอย่างไรจะพัฒนาแรงงานเราให้มันพ้นจากความเป็นแรงงานขั้นต่ าราคาถูก 
หรือจะใหอ้ยู่กับแบบ พลเอก ประยุทธ์ คือเป็นแรงงานขั้นต่ าราคาถูกต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลาน
อย่างนั้นหรือ อยู่กับความไม่มีวิสัยทัศน์ ไร้วิสัยทัศน์ของ พลเอก ประยุทธ์ ประเทศไทยไม่มี
ทางเลยท่ีจะก้าวไปเป็นประเทศท่ีมีรายได้ต่อหัวสูงเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว แล้วสุดท้ายเรา
ยังจะเป็นพี่ใหญ่ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ได้ต่อไปหรือไม่ นี่คือค าถามครับ 
  ข้อท่ี ๓ ต้องเอาประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นท่ีตั้ง ไม่หาประโยชน์
และความร่ ารวยเพื่อพวกพ้อง ยกตัวอย่างครับ เมื่อคนเดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจ สิ่งจ าเป็น
เร่งด่วนตอนนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการหมุนเวียนให้เศรษฐกิจมันดีขึ้น ให้มีการค้าการขาย 
แต่วิธีการเดียวท่ี พลเอก ประยุทธ์คิดได้มาโดยตลอดคือการแจกเงิน เพราะท่านเชื่อว่าวิธีการ
แจกเงินมันสามารถสร้างความนิยมชมชอบส่วนตัวให้กับท่านได้ หลักการทางเศรษฐศาสตร์
เขาชี้ชัดครับ เฮลิคอปเตอร์มันนี (Helicopter money) ตัวคูณทางเศรษฐกิจต่ า ท่ีสุด
หมายความว่าอะไร หมายความว่าถ้าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจการแจกเงินแบบหว่านจะ  



๓๓๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          เพทาย ๑๔๕/๒ 
 
กระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น ๆ แต่ท่านใช้วิธีการนี้เสมอเพราะท่านมุ่ง
แต่สร้างความนิยมชมชอบให้ตัวเอง ไม่ค านึงถึงประโยชน์ของชาติและประชาชน นอกจากนั้น
ท่านยังไปบังคับว่าเงินท่ีแจกไม่ได้แจกเป็นเงินสด กลัวนักกลัวหนาประชาชนจะเอาเงินไปซื้อ
เ ห ล้ า  ไ ป เ ล่ น ก า ร พ นั น  จ ะ ใ ช้ เ งิ น ผิ ด ป ร ะ เ ภ ท  พ ล เ อ ก  ป ร ะ ยุ ท ธ์  ท่ า น ต้ อ ง 
ตระหนักนะครับว่าเงินนี้ไม่ใช่เงินในกระเป๋าของท่าน เป็นเงินภาษี เป็นเงินของคนไทย 
เป็นเงินแผ่นดิน ไม่ต้องสู่รู้ ไม่ต้องอวดฉลาดกับประชาชน รัฐมีหน้าท่ีช่วยเหลือเยียวยา  
ท่านช่วยเหลือเยียวยาไป ประชาชนจะเอาไปใช้อย่างไร ท่ีไหน เป็นหน้าท่ีของเขาครับ ไม่ต้อง
ไปยุ่งครับ การเยียวยาแบบไม่ให้เงินสดบังคับให้เข้าระบบของท่านเท่านั้นสุดท้ายผลท่ีเกิดขึ้น
คืออะไรครับท่านประธาน เงินหลวงในโครงการเกือบท้ังหมดไหลเข้าสู่กระเป๋าของเอกชนราย
ใหญ่ คือการเอ้ือเจ้าสัวอีกแล้ว ประชาชนได้เศษเงินจากการเยียวยา เจ้าสัวได้เงินก้อนจากรัฐ 
นี่คือการเอ้ือเจ้าสัว เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้องของ พลเอก ประยุทธ์ 
  ข้อต่อมาครับ ข้อท่ี ๔ รู้จักท้ังรับผิดและรับชอบ พลเอก ประยุทธ์ นี่นะครับ
เป็นนายกรัฐมนตรีจอมโบ้ย เพราะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งท่ีท่านท าสิ่งแรกคือการชี้นิ้วไปท่ีคน
อื่น ชี้นิ้วไปท่ีประชาชน เช่น เหตุการณ์ระบาดในโรคโควิด (COVID) ผู้น าท่ีดียกตัวอย่างจาก
ประเทศเยอรมนี นางอังเกลา แมร์เคิล เหตุการณ์โควิด (COVID) ระบาดเกิดผลกระทบกับ
เศรษฐกิจเยอรมนีมากมาย ออกมาให้ถ้อยแถลงกับพี่น้องประชาชนของเขาเอง ไม่มีสักค าท่ี
โทษว่าประชาชน การพูดครั้งนั้นได้รับการยกย่องไปท่ัวโลก ------------------------------------ 
 
               - ๑๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๑๔๖/๑ 
 
มาดูนายกรัฐมนตรีไทยท่านโทษแต่ประชาชน โทษแต่รัฐบาลชุดเก่านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร ทีเด็ดเลยสุดท้ายคิดอะไรไม่ออก นึกถึงทักษิณ ชินวัตร โบ้ยไปทักษิณเสีย ท้ังท่ีหลาย
ครั้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นนี่มันเกิดจากรัฐบาล มันเกิดจากภาครัฐ ยกตัวอย่าง การระบาดของ 
โควิด (COVID) ระลอกแรก เกิดจากสนามมวยของกองทัพ การระบาดของโควิด (COVID) 
ระลอก ๒ เกิดจากการปล่อยปละละเลยในเรื่องของแรงงานข้ามชาติและบ่อน ปัดความ
รับผิดชอบโทษว่าคนอื่นนี่เป็นนิสัยถาวรของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เลย ผมพยายาม
คิดค าท่ีมันเหมาะสม เป็นนิสัยท่ีถาวรเลย ชี้นิ้วไปโทษคนอื่น แต่ทุกครั้งท่ี พลเอก ประยุทธ์  
ชี้นิวชี้ออก นิ้วโป้ง นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย ของ พลเอก ประยุทธ์ ชี้เข้าตัวเองหมดครับ ท่าน
ต้องเลิกปัดความรับผิดชอบ แล้วก็ยอมรับความผิดพลาดเสียบ้าง  
  ข้อท่ี ๕ ต้องรู้จักเรียงล าดับความส าคัญของงาน การแสดงออกในแต่ละวาระ
ต้องรู้จักกาลเทศะ ท่านประธานครับ พลเอก ประยุทธ์ น้ าท่วมภาคใต้ไปผัดหมี่อยู่อีสาน  
มีปัญหาท่ีอีสานไปยิ้มร่าอยู่ ท่ีภาคเหนือ หนักท่ีสุ ดเหตุการณ์กราดยิง ท่ีโคราชไปถึง 
เป็นคนสุดท้าย ไปถึงแล้วแจกมินิฮาร์ต (Mini heart) นี่คือพฤติกรรมของพลเอก ประยุทธ์  
  ข้อท่ี ๖ ต้องมีความสามารถในการสื่อสารกับประชาชน ตอนนี้สภาแห่งนี้
รวมถึงผู้ชมทางบ้านอาจจะรอว่าผมจะเปิดคลิป (Clip) ในเรื่องของการสื่อสารกับประชาชน
ของ พลเอก ประยุทธ์ ในวาระต่าง ๆ ต้องขอโทษท่ีท าให้ผิดหวัง ผมไม่เปิดครับ เพราะผม  
จะไม่เปลี่ยนการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเป็นรายการตลก ท่านประธานครับ การสื่อสาร  
เป็นสิ่งส าคัญ เราจะต้องสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนในชาติได้เข้าใจครับว่าประเทศ  
จะก้าวหน้าไปอย่างไรอย่างมั่นคง เราต้องสื่อสารกับต่างชาติว่าทิศทางท่ีเราจะพัฒนาไป 
เป็นอย่างไร เพื่อท่ีเขาจะเกิดความมั่นใจแล้วน าเงินลงทุนเข้ามาหา แต่วันนี้ผมเรียนเลยว่า  
คงไม่อภิปรายต่อในประเด็นนี้  เพราะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนรวมถึงในสภาแห่งนี้ 
รับทราบดีครับถึงศักยภาพในการสื่อสารของ พลเอก ประยุทธ์ ว่ามันมีระดับใด คงไม่ต้อง
อภิปรายเพิ่มเติม  
  ข้อสุดท้ายท่ีจะยกมา ภาษาอังกฤษนะครับ ขอประทานโทษท่านประธานด้วย 
ทรัสต์แอนด์คอนฟิเดนซ์ (Trust and confidence) หมายความว่าความเชื่อมั่นและเชื่อถือ 
ในตัวของผู้น า ผมอภิปรายไปแล้วเมื่อปีก่อน วันนี้ความเชื่อมั่นเชื่อถือของท่านมันไม่เป็น 
ท่ียอมรับตั้งแต่วันท่ีท่านปฏิวัติรัฐประหาร ท่านบอกว่าผมไม่ท าครับ ไม่ปฏิวัติ สุดท้าย  



๓๓๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๑๔๖/๒ 
 
ตระบัดสัตย์ เพราะฉะนั้นมันไม่เกิดความเชื่อมั่น วันนี้ท่านจะบอกว่าวางใจผม ผมจะพา
ประเทศออกจากวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ ใครจะเชื่อครับ วิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ท่านสร้าง 
มันมากับมือ หลุมนี้ท่านขุดเอง จะออกมาตรการอะไรมาสุดท้ายมันล้มเหลวครับ เพราะไม่มี
คนเชื่อมั่นท่าน มาเอาชื่อ พลเอก ประยุทธ์ มาแปะยี่ห้อว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี่ท่านขาย
ไม่ได้ครับ ไม่มีใครซื้อ ผมยกตัวอย่างคุณสมบัติมาเพียงแค่ไม่กี่ข้อ ย้อนมาดูหัวหน้าทีม
เศรษฐกิจไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สอบตกทุกข้อ ท่านไม่มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม
เลยครับท่ีจะมาน าพาเศรษฐกิจไทย เมื่อเราได้ผู้น าท่ีล้มเหลวท่ีเหลวไหล ผลคือประเทศนี่
ล้มเหลว ต่อมาประเทศจนประชาชนเจ็บ ท่านประธานครับ ท่านทราบหรือไม่ว่าวันนี้ท่ัวโลก
เขามองไทยอย่างไร ท่ีเห็นตัวภาษาอังกฤษเล็ก ๆ นั่นล่ะครับ ไทยแลนด์รีเมนส์ดิซิกแมนออฟ
เซาท์อีสต์เอเซีย (Thailand remains the sick man of south-east Asia) ต้องเรียน 
ท่านประธานครับ นี่ เป็นค าโค้ด (Code) มาจากหนังสือไฟแนนเชียลไทมส์ (Financial 
times) ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาบอกว่าต่างประเทศมองว่าอยู่ประเทศไทยไม่มีวันอดตาย 
เมื่อสักครู่ได้เข้ามาตอบเมื่อสัก ๑ ชั่วโมงก่อน นี่ครับมุมมองเขาท่ีมองเรามา ท่านประธาน
ทราบไหมครับว่าประเทศไทยนั้นได้กลายเป็นคนป่วยของสายตาคนท้ังโลกไปแล้ว  
ผมนี่เริ่มอย่างนี้ครับ ผมเริ่มด้วยการกล่าวหาก่อนเลย ผมกล่าวหาว่า พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ท่านแอบมีความสุขกับการระบาดของไวรัสโควิด -๑๙ (Virus COVID-19) 
จนกระท่ังคนเดือดร้อนไปท่ัวโลก ท าไมผมถึงบอกว่าท่านมีความสุขกับการระบาด  
ของโควิด-๑๙ (COVID-19) เพราะท่านใช้โควิด (COVID) เป็นข้ออ้างในเรื่องของการท่ีท่าน 
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้มาโดยตลอด แต่ในข้อเท็จจริงครับ ดูจากกราฟครับ 
ท่านประธาน -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๗/๑ 
 
 
 
 



๓๓๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๑๔๗/๑ 
 
ดูจากหน้าจอครับ ความตกต่ าทางเศรษฐกิจไทยมันเกิดมาตั้งแต่ท่านเข้ามาสู่ต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีแล้ว จะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในระดับต่ ามาโดยตลอด 
ฝีมือพลเอก ประยุทธ์ ไทยโตต่ าอยู่ท่ี ๒-๓ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ขณะท่ีประเทศอื่น ๆ ครับ 
ท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกับเรา ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม  
๔ ประเทศนี้มีขนาดและโครงสร้างทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับเรามาก ในภาวะใกล้เคียงกันเขา
สามารถเติบโตได้ ๕-๘ เปอร์เซ็นต์ ผมก าลังชี้ให้ท่านประธานเห็นว่าการตกต่ าครั้งนี้มันไม่ใช่
เพียงเพราะโควิด (COVID) แต่เป็นเพราะความด้อยประสิทธิภาพของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ไทย จึงท าให้เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะเปราะบางและอ่อนแอ เมื่อเกิดโควิด (COVID) ขึ้นเมื่อ
ตอนต้นปี ๒๕๖๓ ประเทศไทยและคนไทยจึงไม่พร้อมท่ีจะรับมือกับวิกฤติท่ีเกิดขึ้น ในการ
แก้ไขปัญหาโควิดไทยไม่ต่างจากประเทศอื่น ๆ นะครับ หลายประเทศเลือกกระบวนการใน
การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ละประเทศจะหยุดมากหยุดน้อยนี่แล้วแต่ความรุนแรง
ของการระบาด ระบาดมากก็ใช้ยาแรงหน่อยก็หยุดเศรษฐกิจเยอะ ระบาดน้อยเขาก็ปล่อย
อิสระมากขึ้น ให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมันเกิด เพราะแน่นอนครับ การหยุดกิจกรรม
ของรัฐเพื่อควบคุมการระบาดของโรคนี่มันแลกมาด้วยความถดถอยทางเศรษฐกิจ  
แล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่สิ่งท่ีพลเอก ประยุทธ์ ผิดพลาดอย่างไม่อาจให้
อภัยได้คือการใช้ยาแรงเกินขนาด ประกาศมาตรการล็อกดาวน์ (Lock down) ท่ัวประเทศ
อย่างเกินความจ าเป็น สร้างภาพหลอน สร้างความหวาดกลัว ถึงแม้ว่าการติดเชื้อ
ภายในประเทศในวันนั้นอยู่ในหลักหน่วย แต่ท่านหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบสิ้นเชิง 
ท่านประธานดูภาพครับ เสียงร้องไห้ เสียงร้องขอความช่วยเหลือของประชาชน รวมไปถึง
การฆ่าตัวตายรายวันของคนไทยท่ีไม่อาจทนพิษเศรษฐกิจไหวเกิดขึ้นท่ัวไปหมด เมื่อรัฐหยุด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยไม่มีมาตรการท่ีเหมาะสมรองรับ ผลคือภาคธุรกิจ ร้านค้า 
ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมทยอยปิดตัวอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖๓ ปีเดียวมีธุรกิจ 
จดเลิกกิจการ ๒๐,๐๐๐ กว่าราย มูลค่าเกือบแสนล้านบาท การเลิกกิจการท่ีผมเรียนท่าน
ประธานนี้มันเกิดท่ีกระทรวงพาณิชย์เท่านั้นนะครับ คือตัวเลขท่ีจดกับกระทรวงพาณิชย์
เท่านั้น ท่ีน่าห่วงคือการเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี ๒๕๖๓ เดือนธันวาคมเดือนเดียวมีการจด
เลิกกิจการถึง ๖,๐๐๐ ราย แต่นี่คือปลายยอดของภูเขาน้ าแข็งครับ เพราะตัวเลขนี้ยังไม่นับ
รวมกิจการจ านวนมากท่ีไม่ได้รายงานกับกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่มีกิจกรรมใด ๆ เพราะ  



๓๓๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๑๔๗/๒ 
 
เปิดร้านมาก็ขายไม่ได้ บ้างไม่มีเงินทุนท่ีจะสานต่อกิจการ บางท่ีเปิดท าการ แต่ไม่ได้เปิดท า
การเต็มก าลังการผลิต การจ้างงานลดลงอย่างมีนัยส าคัญ มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเสียหายจาก
การปิดโควิด (COVID) ระลอกแรกเท่านั้นนะครับ สูงถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) หรือ 
๑.๖ ล้านล้านบาท ความเจ็บปวดท่ีสุด ธุรกิจท่ีปิดตัว ๙๙ เปอร์เซ็นต์ ล้วนเป็นธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ท่านประธานสงสัยไหมครับว่าท าไม ๙๙ เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจท่ีปิดตัว
เป็นเอสเอ็มอี (SMEs) เพราะท่านสั่งปิดหมด ตลาดสด ตลาดนัด ร้านนวด ร้านตัดผม 
ร้านกาแฟ แต่ธุรกิจใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อท าไมท่านไม่ปิด ไวรัสโควิด  
(Virus COVID) มันเดินเข้าไปในร้านค้าสะดวกซื้อแล้วมันก็เจอค าถามว่าจะรับซาลาเปาไหม  
นี่มันไม่เข้าหรือครับ ไม่ใช่ครับ นี่คือการเลือกปฏิบัติ เอื้อแต่เจ้าสัว เอื้อแต่รายใหญ่  
กับเอกชนรายเล็ก ๆ ท่านใช้ไม้เรียว ไม้แข็ง สุดท้ายเอสเอ็มอี (SMEs) เหล่านี้แข่งขันไม่ได้ 
สายป่านหมดก็ต้องปิดตัวลง การปิดตัวของธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจเลิก ลิเกเลิก 
กลับบ้านกลับช่องเท่านั้น แต่มันหมายถึงหนี้สินก้อนโตท้ังในและนอกระบบ มันหมายถึง
รายได้ท่ีหายไป กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นซัปพลายเออร์ 
(Supplier) เป็นพนักงานในบริษัท แม่ค้าแม่ขายท่ีไปขายของท่ีโรงงาน ตัวแทนจ าหน่าย  
ทุกคนรายได้เป็น ๐ หมด แต่หนี้ก้อนโตของพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ยังอยู่ครับ คนไทยเหล่านี้
ต้องใช้ค าว่าจนตรอกไม่มีรายได้ ไม่มีงานท า มีแต่หนี้ก้อนโต ดอกนอกระบบร้อยละ ๑ บาท
ต่อวันนะครับ ท่านประธานครับ สามีภรรยาท่ีบ้านก็ต้องกินต้องใช้ ลูกก็ก าลังโต ค่าเทอมก็มี 
ค่าหนังสือ ค่าชุดนักเรียน ---------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๔๘/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๓๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๑๔๘/๑ 
 
รัฐบาลตัดทางท ามาหากินไม่มีการช่วยเหลือท่ีเพียงพอ นี่คือชีวิตจริงของคนไทยจ านวนมากท่ี
ต้องล าบากเพราะการบริหารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ พลเอก ประยุทธ์  
ท่านไม่เข้าใจครับ เพราะพื้นฐานท่านครับ ท่านรับราชการเป็นทหารมาตลอดชีวิต เศรษฐกิจดี 
เศรษฐกิจตกต่ า เงินหลวงอย่างไรก็ถึงมือ รับราชการทหารมาท้ังชีวิตมันต้องรวย สินทรัพย์
ท่านมีเป็นพันล้าน ถึงผมและคนไทยท้ังประเทศจะสงสัยว่ามันมาจากไหนยังไม่ใช่วาระท่ีผม
จะอภิปราย เกษียณมาท่านก็มีบ านาญ เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้า คสช. รับเงิน ๒ ทาง 
๓ ทาง นี่ไม่นับใต้โต๊ะ บนโต๊ะอีก นับเงินไม่หวาดไม่ไหว จึงท าให้ท่านไม่เข้าใจหัวจิตหัวใจ 
ของคนไทยยากจนท่ีเดือดร้อน เพราะผลของการท างานของท่าน เมื่อธุรกิจทยอยปิดตัว  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ปัญหาต่อเนื่องตามมาเลยครับ 
ภาคแรงงาน พี่น้องประชาชนในภาคแรงงานเป็นกลุ่มคนท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ทอดท้ิงมาตลอด ๗ ปี ท่ีด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เปรียบเทียบง่าย ๆ ลองนึกเอาตัวเลข 
ยกง่าย ๆ ดูการเติบโตของค่าแรงขั้นต่ าในแต่ละปีในช่วง ๗ ปีท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกับอัตรา
การขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อในรอบ ๗ ปีเช่นเดียวกัน ท่านประธานจะเห็นได้ว่านี่คือสาเหตุ
ว่าท าไมแรงงานไทยยิ่ง พลเอก ประยุทธ์ อยู่นานเท่าไรยิ่งรู้สึกว่าตัวเองจนลง ๆ เพราะค่าแรง
ขั้นต่ ามันโตไม่ทันอัตราเงินเฟ้อ เงินท่ีได้รับเพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กน้อยมันโตตามค่าครองชีพ  
ค่าก๋วยเตี๋ยว ค่าเสื้อผ้า ค่ากินอยู่ ไม่ทัน นี่คือสาเหตุท่ีประชาชนในภาคแรงงานรายได้ไม่พอ
เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง การว่างงานไทยในปัจจุบันพุ่งขึ้นสูงท่ีสุดในรอบ ๑๑ ปี จากตัวเลขของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย การตกงานท่ีแท้จริงเพิ่มจาก ๓๐๐,๐๐๐ คน เป็น ๗๕๐,๐๐๐ คน 
เพิ่มมากกว่าเท่าตัวในปี ๒๕๖๓ ปีเดียว ท่ีน่าห่วงกว่าคือตัวเลขผู้เสมือนว่างงาน ผู้เสมือน
ว่างงานคือคนตกงานท่ีไม่ได้ขึ้นทะเบียนว่าง่าย ๆ คนเสมือนว่างงานเหล่านี้ท างาน ๐ ชั่วโมง 
รายได้ ๐ บาท เหมือนกับคนตกงานเลย ตัวเลขจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองผู้เสมือน
ว่างงานนี่นะครับ ตัวเลขเพิ่มขึ้นมา ๔ เท่าตัว เป็น ๕๔๐,๐๐๐ คน รวม ๒ ประเภทยอดคน
ตกงานท่ีแท้จริงกับคนเสมือนว่างงานรวม ๖ ล้านคนครับท่านประธาน คราวนี้มาดูข้อมูลของ
เวิลด์แบงก์ (World Bank) จากสไลด์ (Slide) ท่ีขึ้นจะเห็นได้ว่าคนยากจนในประเทศไทยท่ีมี 
รายได้ต่ ากว่า ๕.๕ เหรียญสหรัฐ หรือ ๑๖๕ บาทต่อวันเพ่ิมมากขึ้น ไตรมาสแรกปี ๒๕๖๓  
อยู่ท่ี ๔,๗๐๐,๐๐๐ คน ไตรมาส ๓ เพิ่มขึ้นมาถึงเป็น ๗,๘๐๐,๐๐๐ คน ข้อมูลชุดนี้ของ 



๓๓๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๑๔๘/๒ 
 
เวิลด์แบงก์ (World Bank) บอกอะไรเรา ประการแรกเลยนะครับบอกพวกเราว่ารัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรัฐบาลท่ีท าให้คนจนเพ่ิมมากขึ้นถึง ๓ ครั้ง สูงท่ีสุดตั้งแต่มี
รัฐบาลมา ข้อมูลตัวนี้เริ่มเก็บปี ๒๕๓๑  ๓๐ ปีท่ีผ่านมารัฐบาลใดก็ตามมาเป็นรัฐบาลค่อย ๆ 
ท าให้ตัวเลขสัดส่วนความยากจนลดลง ๆ มีการขึ้นอยู่ ๓ ครั้งในประวัติศาสตร์ก่อนหน้า  
พลเอก ประยุทธ์ พลเอก ประยุทธ์ เข้ามา ๗ ปี ขึ้นมา ๓ ครั้งเช่นเดียวกันเลย แปลว่าครึ่งหนึ่ง
ของการเพ่ิมขึ้นของตัวเลขความยากจนเกิดจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีท่ีแล้วปีเดียว
คนจนในประเทศไทยตัวเลขของเวิลด์แบงก์ (World Bank) เพิ่มขึ้นมา ๑.๕ ล้านคน ไม่ว่าจะ
ใช้ตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือของธนาคารโลก ชี้ให้เห็นว่าปัญหาการว่างงาน
สูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนครับ มีคนไทยไม่ต่ ากว่า ๖ ล้านคนอยู่ในสถานะท่ีไม่มีงานท า 
คนไทยเหล่านี้เป็นเสาหลักของครอบครัว เขาจะต้องดูแลสามี ดูแลภรรยา ดูแลลูก ๆ และ 
ท่ีส าคัญเกือบทุกคนต้องดูแลพ่อเฒ่าแม่แก่ท่ีอยู่ท่ีต่างจังหวัด คนเหล่านี้ดูแลคนใกล้ชิด  
ไม่ต่ ากว่า ๓-๕ คน ท่านประธานครับจากการบริหารท่ีผิดพลาดของ พลเอก ประยุทธ์ นั้น 
มีคนไทยท่ีเดือดร้อนไม่ต่ ากว่า ๓๐ ล้านคน ครึ่งหนึ่งของประชากรไทย ใครจะไปคิดว่าบุคคล
ไร้ความสามารถเพียง ๑ คนเอามาอยู่ในต าแหน่งนายกรัฐมนตรีจะสร้างความฉิบหายได้ 
ขนาดนี้ จริง ๆ แล้วกุญแจส าคัญที่แต่ละประเทศจะรอดพ้น 
 
               - ๑๔๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๑๔๙/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณจุลพันธ์ครับ ค าว่า  
ฉิบหาย อย่าใช้เลยนะครับ  
    นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ครับ เป็นค าว่า ความล่มจม ได้ขนาดนี้ 
ขอโทษครับ จริง ๆ แล้วกุญแจส าคัญในแต่ละประเทศท่ีจะแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) 
มาตรการป้องกันไม่ให้ภาคธุรกิจและการจ้างงานล้มเป็นสิ่งส าคัญครับ  ทุกประเทศ 
เขาท าหมด เขากลัวโดมิโนการว่างงานล้ม สิ่งท่ีท่ัวโลกใช้เขาเรียกว่ามาตรการโครงการ 
จ้างงาน บางประเทศเขาช่วยเอกชนจ่ายค่าแรงงานของลูกจ้าง ๕๐ เปอร์เซ็นต์บ้าง 
๗๕ เปอร์เซ็นต์บ้าง โดยแลกกับการท่ีเอกชนจะต้องคงการจ้างงานไว้ บางท่ีให้คงไว้ 
๘๐ เปอร์เซ็นต์ บางท่ีให้คงไว้ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ครับ รัฐได้การกระตุ้น
เศรษฐกิจ เอกชนได้โครงการจ้างงานไว้ ได้เดินกิจการต่อ แรงงานไม่ต้องตกงาน เศรษฐกิจ  
ได้คงระดับผลิตผลภาพรวมไว้ ประชาชนก็ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคป้อนสู่ตลาด แล้วท่ีส าคัญ
เศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนได้ แต่ พลเอก ประยุทธ์ ไม่เลือกใช้วิธีนี้ครับ การล้มของโดมิโน  
ด้านการจ้างงานของไทยเริ่มแล้วครับ ล้มเป็นลูกระนาด ต้นทุนของประเทศท่ีต้องจ่าย 
คืออะไร คือสายการผลิต วันนี้ตัวอย่างยกมาง่าย ๆ โรงงานแห่งหนึ่งรัฐสั่งหยุดกิ จกรรม 
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแรกท่ีเกิดคือเขาหยุดสายการผลิตครับ ไม่ว่าจะเป็นคนงานกี่พันคนก็ตาม 
ตกงานทันที รายได้ทุกอย่างหยุดหมด ค่าจ้าง ค่าโอที ไม่นับพ่อค้าแม่ค้าเร่ขายอาหาร
เบ็ดเตล็ดหน้าโรงงาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่องท้ังหมดหยุดหมดครับ รายได้เป็น ๐ โรงงานแห่งนี้
ประคับประคองตัวเองเพื่อให้อยู่รอดในภาวะวิกฤติอย่างสุดความสามารถ สุดท้ายเงินหมด 
ก็ต้องประกาศปิดตัว คราวนี้ละครเลิก ผู้จัดการ เจ้าของ คนงาน รปภ. กลับบ้านหมดครับ 
ผลเกิดอะไรขึ้นครับ ท่านประธานย้อนภาพกลับไปเมื่อประมาณช่วงต้นปี ๒๕๖๓ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ)  
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ประการแรก เกิดการเสี่ยงต่อ 
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (Virus COVID-19) จากตอนแรกการระบาดสามารถ
ควบคุมได้ ถ้าจ าได้วันนั้นการระบาดหลัก ๆ เลยอยู่ในกรุงเทพมหานครท่ีมีตัวเลขผู้ติดเชื้อ
อย่างมีนัยส าคัญ รัฐบาลสั่งหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ร้านค้าปิดหมด แรงงานไหลกลับ 
สู่ภูมิล าเนาต่างจังหวัด พวกผมอยู่ต่างจังหวัดครับท่านประธาน ท่านประธานก็อยู่ต่างจังหวัด 
เช่นเดียวกับผม วันนั้นจ ากันได้พี่น้องกลับมาจากกรุงเทพ มาจากท่ี ๆ มีการระบาด กลับไป  



๓๓๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๑๔๙/๒ 
 
ถึงบ้านทุกคนตื่นตระหนกกลัวกันไปหมด จากที่เศรษฐกิจมันจะเสียหายอยู่เพียงแค่วงแคบ ๆ 
สามารถก าหนดได้ว่าความเสียหายไม่ให้มันขยายตัวไปกว่านั้น สุดท้ายเศรษฐกิจพัง 
ท้ังประเทศ ทุกคนตกอยู่ภายใต้ความกลัว ท้ังท่ีจริง ๆ สามารถจ ากัดความเสียหายได้  
   ประการท่ี ๒ แรงงานไทยท้ังหมดนั้นไหลกลับสู่ภาคการเกษตร ผลคือ 
อะไรครับ มันกระทบกับผลิตภาพ ภาพรวมของประเทศ เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าผลิตภาพ
ทางด้านการเกษตรต่ าท่ีสุดในทุกภาคการผลิต คน ๑ คนท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
อาจจะผลิตสินค้าได้มูลค่า ๑๐๐ บาท ไปอยู่ภาคการเกษตรได้มูลค่า ๑๐ บาท เพราะราคา
สินค้าเกษตรไม่เคยดีในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แรงงานท่ีไหลกลับสู่  
ภาคการเกษตรรวมกับคนท่ีอยู่ในภาคการเกษตรอยู่แล้ว ร่วมกันจนไปหมดครับ ทุกคนไปอยู่
ในตะกร้าเดียวกันแห่งความยากจน เวลาเดินหน้ามาสถานการณ์โควิด (COVID) เร่ิมคลี่คลาย
ในระลอกแรก นึกหรือครับว่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิม มันใช้เวลาครับ โดยเฉพาะ 
ในเรื่องของภาคการผลิต เช่นโรงงานอุตสาหกรรม แรงงานท่ีออกไปจากการเลย์ -ออฟ  
(Lay-off) ไม่ใช่จะเสกให้กลับมาอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเดิมได้ทันที โรงงานเกือบทุกท่ี 
ต้องเริ่มกระบวนการจ้างงานใหม่ คนงานท่ีมาใหม่กว่าจะรี -เทรนด์ (Re-trend) กว่าจะ 
รี-สกิลล์ (Re-skill) ให้ได้เท่าคนงานเก่าท่ีออกไปใช้เวลานับปี ในขณะท่ีแรงงานเองเมื่อก่อน
ท างานอยู่โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาเป็น ๕ ปี ๑๐ ปี ค่าแรงของตัวเองไต่ขึ้นมาตั้งแต่ 
๓๐๐ บาท ๔๐๐ บาท ๕๐๐ บาท ๖๐๐ บาท กลับมาหางานใหม่อีกรอบหนึ่ง นึกหรือครับว่า
จะได้เงิน ๖๐๐ บาท กลับไปเริ่มท่ีเป็นค่าแรงขั้นต่ าใหม่อีกรอบหนึ่งครับ นี่คือต้นทุนท่ีคนไทย 
ท้ังประเทศต้องจ่ายจากการบริหารท่ีผิดพลาดบกพร่อง นี่คือแผลเป็นทางเศรษฐกิจครับ ----- 
 

  - ๑๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๔๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)      จันทร์ยุคล ๑๕๐/๑ 
 
มันฝังลึกอยู่ ในระบบเศรษฐกิจไทย เป็นมะเร็งร้ายท่ีเกิดจากนายกรัฐมนตรี ท่ี ไม่มี 
ประสิทธิภาพท่ีสุด ตั้งแต่เราเคยเจอมา สุดท้ายมันจะกระทบไปท่ีไหนครับ ห่วงโซ่การผลิต  
ห่วงโซ่การผลิตท่ีต้องสูญเสียนี้ การจะดึงกลับมามันยากแสนยากครับไทยเคยเป็นเป้าหมาย 
ของนักลงทุนครับ เงินลงทุนต่างชาติมุ่งมารวมยังประเทศไทยในฐานะท่ีเรามีเศรษฐกิจ  
โครงสร้างพื้นฐานท่ีแข็งแกร่ง ๗ ปีท่ีผ่านมาท่านพังมันเรียบ ดูจากภาพข่าวท่ีขึ้นมาบนจอ  
จากที่เคยเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาค จากที่เคยเป็นผู้น าของภูมิภาค ได้นายกรัฐมนตรีท่ีไร้วิสัยทัศน์  
เอกชนรายใหญ่ย้ายฐานการผลิตหนีเราไปหมด ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่า อันดับไทย 
น่าลงทุนเป็นอันดับ ๑ อับดับ ๕ อะไรเมื่อสักครู่นี้นะครับ ตัวเลขมันฟ้องครับว่าวันนี้ 
การลงทุนพากันหนีออกไปจากประเทศไทย นี่ไม่ได้พูดถึงการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ 
เท่านั้นนะครับ เจ้าสัวท่ีท่านอุ้มชูแต่ละท่านนี่นะครับ ผมเรียนต่อท่านประธานเลย เขาก็เอา
เงินท่ีหาก าไรมาจากหยาดเหงื่อของประชาชนคนไทย ย้ายฐานการผลิตเอาไปลงทุน  
ต่างประเทศจ านวนมาก ความล้มเหลวอีกด้านหนึ่งของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ
ความผิดพลาดในการสร้างภาวะค่าเงินบาทท่ีสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ปีท่ีแล้วผม
อภิปรายยาวมากเลยในเร่ืองค่าเงินบาท แต่ผมไม่เข้าใจว่าท าไมท่านไม่รับฟัง หรือท่านไม่เห็น
ความเดือดร้อนของพี่น้องเอกชนท่ีอยู่ในภาคการส่งออกก็ไม่ทราบ ท้ังท่ีไทยเป็นประเทศ  
ท่ีเรียกว่าเป็นประเทศพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก เม็ดเงินจ านวนมากมาจากส่งออกสินค้า  
การบริโภคในประเทศอย่างเดียวนี่ไม่สามารถท่ีจะรองรับผลผลิตท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยได้  
แต่ในปี ๒๕๖๒ ปีเดียวนะครับ ท่านปล่อยค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้นมา ๒๐ เปอร์เซ็นต์ มาถึงวันนี้
เราอยู่กับค่าเงินบาทต่ ากว่า ๓๐ บาทต่อดอลลาร์ (Dollar) สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเรื่อย 
ๆ พี่น้องประชาชนในภาคธุรกิจการส่งออกหลายคนมาถามผมว่านี่มันกรรมเก่ า 
ของพวกเราหรืออย่างไร ท าไมเราถึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นกับค่าเงินบาทท่ีมันแข็งเอา ๆ ผมบอก
ไม่ใช่ครับ กรรมเก่าไม่ใช่เรื่องค่าเงินบาทแข็ง กรรมเก่าเพราะว่าเราได้นายกรัฐมนตรีชื่อ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สถาบันทางการเงินเขาประเมินมาแล้วครับว่าหากบริหาร 
แบบไม่สนใจค่าเงินใด ๆ เลยแบบนี้ต่อไปนี่นะครับ เราอาจจะได้เห็นค่าเงินบาทต่ ากว่า  
๒๘ ก็ได้นะครับ อย่าประมาทนะครับ วันนั้นธุรกิจส่งออกตายเรียบ ห่วงโซ่การผลิตเราจะเสีย 
ไปหมด แรงงานจะตกงานอีกนับแสน ภาคการท่องเท่ียว ไทยนี่โดนผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวเป็นอันดับ ๔ ของโลกครับ ดูตัวเลขบนหน้าจอนะครับ จากท่ีการท่องเท่ียวเป็นพระเอก  



๓๔๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)      จันทร์ยุคล ๑๕๐/๒ 
 
พยุงเศรษฐกิจมาตลอดในช่วงตั้งแต่ พลเอก ประยุทธ์ขึ้นสู่อ านาจใหม่ ๆ ปี ๒๕๖๒ รายได้จาก 
การท่องเท่ียว ๑.๙ ล้านล้านบาทต่อปี มาปี ๒๕๖๓ เหลือ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทเท่านั้นเอง  
แต่ท่านประธานสงสัยไหมครับ ไทยอยู่อันดับ ๔ อันดับ ๑ สหรัฐอเมริกา อันดับ ๒ สเปน
อันดับ ๓ ฝร่ังเศส ท่านดูตัวเลขความแตกต่างในเรื่องของผู้ติดเช้ือ ของเราอยู่ในระดับต่ ามาก 
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ท่ีเขาเสียหายทางด้านการท่องเท่ียว มันเกิดจากอะไร  
ดูขนาดของเศรษฐกิจ ดูจ านวนผู้ติดเชื้อนี่  ประเทศไทยไปอยู่อันดับ ๔ ได้อย่างไร 
มาตรการของรัฐในการกระตุ้นการท่องเท่ียวแล้วก็การใช้จ่ายบางตัวนี่ ผมเรียนอย่างนี้นะครับ 
อะไรใช้ได้ผมบอกใช้ได้นะครับ นโยบายของรัฐในการกระตุ้นการใช้จ่ายการท่องเท่ียว  
บางตัวใช้ได้นะครับ เป็นการกระตุ้นการท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีดี แต่รัฐบาลสอบตก 
ในการสื่อสารกับประชาชน เป็นความบกพร่องอย่างชัดเจนครับ โควิด (COVID) ระลอกแรก 
ไม่ โทษกันนะครับ สื่ อสารผิดพลาดบ้าง รอบ ๒ ผิดพลาดชัด เจน งงกันไปหมด 
จะล็อกดาวน์ (Lock down) ไหม ไม่แน่ จังหวัดไหนล็อก (Lock) ไปแล้วจะต้องกักตัว 
ไม่ชัด ตัวเลขการติดเชื้อขึ้นเอา ๆ คนตกใจกันไปหมด จริง ๆ บางครั้งตัวเลขท่ีขึ้นนี่ 
เป็นตัวเลขท่ีโดนกักตัวตามมาตรการควอรันทีน (Quarantine) ท่ีด่าน แต่ท่านปล่อยให้ 
สังคมสับสน สุดท้ายการท่องเท่ียวท่ีท าท่าจะฟื้นเหลวไม่เป็นท่า  --------------------------------- 
 
               - ๑๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๑๕๑/๑ 
 
ปลายปี ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมาธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวปิดกิจการถาวรไป ๓ เปอร์เซ็นต์  
ปิดชั่วคราว ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจท่ียังเหลืออยู่นะครับ ลดการจ้างงานลง 
เกือบครึ่ง นี่คือผลงานของ พลเอก ประยุทธ์ ท่ีตอบแทนภาคธุรกิจด้านการท่องเท่ียวท่ีดูแล 
เศรษฐกจิไทยมาโดยตลอด ท่านปล่อยให้พวกเขาแห้งเฉาตาย 
  (นายสายัณห์ ยุติธรรม ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนประธานครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ไปอย่างอ ามหิต 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  ผม สายัณห์ ยุติธรรม  
พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ผมไม่อยากขัดขวางการอภิปราย แต่ตอนนี้ 
ก าลังอภิปรายถ่ายทอดสดท้ังประเทศครับ  
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ท่านสายัณห์จะประท้วง ต้องบอกข้อบังคับก่อนนะครับว่าผิดข้อบังคับข้อไหน ผมตัดเสียงอยู่  
ท่านไม่ต้องไปท าอะไรกับไมโครโฟนหรอกครับ ผมตัดอยู่ครับ เดี๋ยวผมจะให้พูดแล้วนะ  
ท่านสายัณห์ครับ ผิดข้อบังคับข้อไหนครับ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :   กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ผม สายัณห์ ยุติธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ผิดข้อบังคับข้อ ๖๙  
วรรคสอง คือพูดจาไม่สุภาพ ใส่ร้าย เสียดสี บุคคลอื่น ผมจดไว้มีหลายค าครับท่าน เช่น  
อภิปรายว่าแอบมีความสุขกับโรคระบาด นายกรัฐมนตรีอะไรแอบมีความสุขกับการเป็นโรคระบาด  
ท่านก็พยายามแก้ปัญหาอยู่  
  ข้อที่ ๒ นายกรัฐมนตรีเป็นคนตระบัดสัตย์ ดูพูดสิครับ 
  ข้อที่ ๓ พูดว่านายกรัฐมนตรีรับเงินใต้โต๊ะ ท่านประธานครับ  
  แล้วผมเรียนกับท่านว่าท่ีกล่าวเท็จกลางสภาว่าสินค้าเกษตร และเป็น 
นายกรัฐมนตรีไม่เคยขึ้นราคาครับ ตอนนี้ปาล์มบ้านผม ๖ บาทกว่าครับ 



๓๔๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๑๕๑/๒ 
 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :    
เข้าใจครับ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :   มะพร้าว ๑๐ บาทกว่าครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  พอแล้ว  
ได้ความแล้วครับ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านสมาชิกอภิปรายท่ีแย่ที่สุด 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ท่านสายัณห์ผมวินิจฉัยเองครับ ไม่เป็นอะไรครับ เนื่องจากขณะนี้เราก าลังพิจารณาญัตติ  
อภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะฉะนั้นจะให้ท่านจุลพันธ์ชมนายกรัฐมนตรีคงจะไม่ได้หรอกครับ  
ก็คงจะต้องอภิปรายต าหนิติเตียนถึงการบกพร่องตามญัตติว่ามีปัญหาอะไร โดยเฉพาะ 
ท่านนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ท่ีนี่ เดี๋ยวท่านก็คงจะตอบเองนะครับ เชิญต่อครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ขอบคุณครับ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านประธานครับ คืออย่างนี ้
ครับ คือเด็ก ๆ ลูกหลานของคนท้ังประเทศฟังอยู่ แล้วท่านใช้ค าไม่สุภาพครับ เช่น ใช้ค าว่า  
นายกตระบัดสัตย์อย่างนี้ครับ ผู้น าประเทศนะครับ ใช้ค าตระบัดสัตย์เมื่อสักครู่นี้ครับ  
แล้วกล่าวเท็จกลางสภา แล้วใครบ้างจะพูดได้ว่านายกรัฐมนตรีภูมิใจกับโรคระบาดมา  
มีด้วยหรือ ขอบคุณครับท่านประธาน  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ  
เชิญนั่งครับ 
  นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :   ขอบคุณครับท่านประธาน  
ไม่ต้องวินิจฉัยครับ แต่ผมเรียนกับท่านว่าท าแบบนี้ มีวุฒิภาวะแบบนี้ เป็น ส.ส. ตั้งหลายสมัย 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ 
เชิญนั่งครับ เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีตอบเองครับ ไม่เป็นไรครับ 
  นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์  ( เชียงใหม่ )   :   ขอบคุณครับท่านประธาน  
ผม จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ ก็ไม่อยากให้เพื่อนสมาชิกประท้วง 
นะครับ เพราะผมพูดครั้งเดียวท่านย้ าไป ๕ รอบเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีจะตกใจ  
 



๓๔๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   กรณ์กาญจน์ ๑๕๑/๓ 
 
  ประเด็นต่อมาครับ เดินต่อนะครับท่านประธาน ความล้มเหลวของ 
พลเอก ประยุทธ์ ในการสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ ในการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริม  
สนับสนุน สตาร์ตอัป (Start up) ต่าง ๆ การสร้างกิ๊กอิโคโนมี (Gig Economy) ซึ่งสามารถ 
แก้ไขแล้วก็รองรับปัญหาของตลาดแรงงานในยุคใหม่ได้ ความล้มเหลวเหล่านี้เพราะรัฐบาล 
ของท่านนี่ เปรียบเหมือนรัฐบาลท่ีเป็นรัฐบาลไดโนเสาร์ ไร้ความเข้าใจในตลาดของโลก 
ยุคปัจจุบัน ผมจะยกตัวอย่างในต่ างประเทศ เอายกตัวอย่างประเทศเกาหลี ใต้   
ซัมซุง (Samsung) นะครับ เกาหลีใต้มีซัมซุง (Samsung) เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ เราทราบกันดี 
อยู่แล้ว แต่เขาอยู่ใต้กฎหมายเหมือนกับบริษัทอื่น เคยมีกรณีท่ีผู้บริหารระดับสูงของซัมซุง  
(Samsung) ถูกด าเนินคดีทางด้านธุรกิจ สุดท้ายติดคุก อีกตัวอย่างหนึ่ง ประเทศเดียวกัน  
ฮุนได (Hyundai) ท้ังซัมซุง (Samsung) และฮุนได (Hyundai) เป็นบริษัทขนาดใหญ่  
แต่เขาสามารถแข็งแกร่งอยู่ภายในตลาดท่ีเขามีความถนัด ซัมซุง (Samsung) ก็อยู่ 
อิเล็กทรอนิกส์ ฮุนได (Hyundai) ก็อยู่เรื่องของการท ายานยนต์ มองย้อนมาท่ีประเทศไทย 
บางบริษัทยักษ์ใหญ่ขายไก่ ขายอาหารสัตว์ ท าไมจึงได้รับการอุ้มชูจากรัฐมากกว่าบริษัท  
อื่น ๆ ทุนก็เยอะกว่า ท าธุรกิจทุกประเภท ----------------------------------------------------------- 
 

- ๑๕๒/๑ 
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วันนี้ พลเอก ประยุทธ์จะประเคนท้ังรถไฟความเร็วสูง ท้ังอีสเทิร์น ซีบอร์ด (Eastern Seaboard)  
ให้อีก ผมไม่ได้โทษว่าเอกชนนะครับ แต่ พลเอก ประยุทธ์ต้องตอบว่าให้แต้มต่อกับ 
บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้หรือไม่ ท าไมครับ เพราะเขามีเงินมากอย่างนั้นหรือครับ แล้วบริษัท 
อื่น ๆ สตาร์ตอัป (Start up) บริษัทท่ีก าลังเติบโตจะอยู่ตรงไหนครับ จะแข่งขันอย่างไรครับ 
ในเมื่อสนามรบท่ีเขาแข่งขันอยู่นี่มันไม่เป็นธรรม มันมีคนท่ีตัวใหญ่กว่า เงินหนากว่า  
และยังมีสายสัมพันธ์สุดพิเศษกับนายกรัฐมนตรีอีกอย่างนี้นะครับ นี่คือเหตุผลแรก 
ท่ีสตาร์ตอัป (Start up) ในเมืองไทยมันโตไม่ได้ เพราะเอกชนรายใหญ่บางรายมีแต้มต่อ 
จากรัฐบาล ในช่วงท่ีรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์บริหารมา ๗ ปีนะครับ บริษัทยักษ์ใหญ่ 
เหล่านี้อันดับต้น ๆ เติบโตขึ้นมา ๒ เท่า ๓ เท่า และจะไม่ให้ไทยเป็นแชมป์ (Champ)  
เร่ืองความเหลื่อมล้ าไปได้อย่างไร  
   เหตุผลท่ี ๒ บริษัทเหล่านี้ในธุรกิจสร้างสรรค์นี่เขาต้องการความคิดสร้างสรรค์  
ต้องการบรรยากาศท่ีเปิดกว้าง แต่รัฐบาลชุดนี้ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชน  
มาโดยตลอด โดยเฉพาะกับเยาวชน การผลิตชุดความคิด การผลิตชิ้นงานท่ีมันสร้างสรรค์  
ใหม่ ๆ นี่มันจึงเกิดไม่ได้ ยิ่งเอากฎหมายไปปิดปาก ยิ่งออกค่านิยมเชย ๆ ไว้ในห้องนี้นะครับ 
ยิ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เหล่านี้ เราจึงไม่เห็นยูนิคอร์น  
(Unicorn) บริษัทท่ีเรียกว่ายูนิคอร์น (Unicorn) เกิดขึ้นในประเทศไทยแบบแกร็บ (Grab) 
โกเจ็ก (Gojek) ลาซาด้า (Lazada) วีเอ็นจี (VNG) ไม่มีครับ บริษัทเหล่านี้ท่ีผมเอ่ยชื่อมา 
เป็นบริษัทยูนิคอร์น (Unicorn) ท่ีเกิดและเติบโตในช่วง ๗ ปีท่ีผ่านมา ในห้วงเวลาเดียวกัน 
กับท่ี พลเอก ประยุทธ์ ขึ้นสู่อ านาจและเป็นบริษัทท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกับเรา ในห้วงเวลา  
เดียวกันนี่บริษัท ท่ี เรียกว่ายูนิคอร์น (Unicorn) ท่ี เกิดในประเทศไทย ฟั งนะครับ  
เกิดในประเทศไทยในยุคของ พลเอก ประยุทธ์มีจ านวนเท่ากับ ๐ ครับ ไม่มีเลย ส่วนเรื่อง 
กิ๊กอีโคโนมี (Gig economy) เป็นเทรนด์ (Trend) ของคนยุคใหม่ครับ จริง ๆ แล้วจะช่วย 
ผ่อนเบาปัญหาในเรื่องของการจ้างงานในปัจจุบันได้ เพียงแต่รัฐเข้ามาดูแลในเรื่องสวัสดิการ  
เร่ืองความเป็นอยู่ เร่ืองโครงสร้างภาษี แต่รัฐบาลชุดนี้นอกจากไม่มีมาตรการใด ๆ รองรับเลย 
ไม่มีการเอ่ยอ้างถึงเรื่องกิ๊กอีโคโนมี (Gig economy) เลยแม้แต่ค าเดียว ไม่ว่าจาก ครม.  
จากข้าราชการประจ า รัฐบาลท่ีล้าหลังของ พลเอก ประยุทธ์นั่นเองจึงเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่  
ของภาคประชาชน  
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   ภาคการเกษตร ประชากรไทยท่ีอยู่ในภาคการเกษตรไม่ต่ ากว่า ๒๐ ล้านคน 
ไปดูตัวเลขจีดีพี (GDP) ภาคการเกษตรในปัจจุบันไม่ได้ขยับขึ้นมาเลยครับอยู่ท่ี ๘ เปอร์เซ็นต์ 
ของจีดีพี (GDP) พี่น้องเกษตรเป็นอีกกลุ่มท่ีโดน พลเอก ประยุทธ์ท้ิงไว้ข้างหลังเสมอ  
ด้านการปรับโครงสร้างภาษีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า  
ผมยกตัวอย่างเดียวนะครับ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์เป็นรัฐบาลท่ีเก็บภาษีสรรพสามิต 
น้ ามันดีเซลสูงท่ีสุดในรอบ ๑๐ ปี ท่านเก็บเฉลี่ยลิตรละ ๕ บาท ๙๙ สตางค์ สมัยพรรคเพื่อไทย 
เป็นรัฐบาลนะครับเก็บน้ ามันจะเก็บภาษีประเภทเดียวกันนี่ ๐.๐๑ บาทครับ ๑ สตางค์  
น้ ามันดีเซลคนไทยใช้ท้ังประเทศ มอเตอร์ไซค์ กระบะ โรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มน้ า น้ ามัน  
เพื่อการเกษตร คนยากคนจนใช้น้ ามันดีเซลท้ังนั้น แต่ความเหลื่อมล้ าท่ีมียิ่งห่ างออก ๆ  
เพราะท่านใช้โครงสร้างภาษีท่ีไม่เป็นธรรม ขูดรีดเอากับประชาชนคนยากจน ธุรกิจล่มสลาย  
แรงงานตกงาน หนี้สินท่วมหัว ตามมาติด ๆ ตอนนี้ตัวเลขเริ่มขึ้นแล้วนะครับ เอ็นพีแอล  
(NPL) ในภาคการธนาคารหนี้ เสียเริ่มเพิ่มขึ้นทุกที ๆ หากยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่   
โดมิโน่ (Domino) ตัวสุดท้ายนั่นก็คือปัญหาเศรษฐกิจครั้งนี้จะกระทบถึงความมั่นคง 
ของสถาบันการเงินจะน าไปสู่หายนะทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของไทยหากระบบการเงินเรา  
มีปัญหา การค้าการขายสะดุดติดขัด เศรษฐกิจจะตกต่ าในทุกภาคการผลิต การส่งออกน าเข้า 
กับต่างประเทศหยุดหมดครับ เพราะต่างชาติเขาจะไม่เชื่อมั่นในระบบการธนาคารของเรา  
เมื่อการโอนเงินการท าธุรกรรมระหว่างประเทศเกิดสะดุดติดขัดมันก็จะเป็นต้นทุนท่ีเพิ่ม 
มากขึ้นของภาคเอกชน สุดท้ายกลับมาท่ีเดิมครับเราสูญเสียห่วงโซ่การผลิต นี่คือเหตุการณ์  
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ท่านประธานจะเห็นได้ว่าการบริหารเศรษฐกิจของ พลเอก ประยุทธ์ 
ท่ีผิดพลาดล้มเหลวมันเกิดความเดือดร้อนท่ัวไปหมด --------------------------------------------- 
 

                                        - ๑๕๓/๑ 
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หนี้สินของประชาชนมากขึ้นถึงจุดท่ีอันตราย ธุรกิจภาคการท่องเท่ียว การเกษตร  
อุตสาหกรรม ทุกภาคส่วนโดนวิกฤตรุมเร้าไม่แตกต่างกันนี่คือหายนะท่ีคืบคลานเข้ามาหา 
คนไทยท้ังชาติด้วยมือของ พลเอก ประยุทธ์ ประชาชนจะทุกข์ระทม ประเทศจะถดถอย  
เรามาดูหายนะท่ีเกิดขึ้นกับตัวประเทศครับว่าความล้มเหลวของ พลเอก ประยุทธ์  
ท าความเสียหายอะไรกับประเทศบ้าง ขออนุญาตเริ่มท่ีจีดีพี (GDP) จีดีพี (GDP) ทางทีม 
เศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเราท างานร่วมกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัยชั้นน านะครับ  
ค านวณหาความเสียหายจากการเข้าสู่ต าแหน่งของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา การศึกษา 
นี้ใช้แบบจ าลองอีโคเมตริกซ์ (Eco matrix) ประเภทท่ีเรียกว่าอารีมา (Arima) เปรียบเทียบ 
สถานการณ์ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับสมมุติฐานว่าหากไม่มีการปฏิวัติเมื่อปี ๒๕๕๗  
ท่านประธานครับ ผลการศึกษาชี้ว่าการรัฐประหารในปี ๒๕๕๗ นั้นท าให้เกิดความเสียหาย 
ปีละ  ๔๐๐ ,๐๐๐-๖๐๐ ,๐๐๐ ล้ านบาท ท่ีกระทบกับจีดีพี  (GDP) เพียงแค่  ๕ ปี 
เท่านั้นนะครับ ผมไม่เอาตัวเลขหลังจากปี ๒๕๑๙ เพราะว่าถ้าบวกเรื่องของโควิด (COVID)  
เข้าไปสมมุติฐานกับตัวการรันรีเกรสชัน (Run regression) มันจะผิดพลาด มันจะไม่ยุติธรรม 
ใช้อย่างนี้ดีกว่านะครับ ความเสียหายเพียงแค่ ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒ ตัวเลขน่าตกใจครับ  
สูงถึง ๓,๑๘๙,๕๓๘ ล้านบาท นี่คือความเสียหายกับเศรษฐกิจไทยท่ีเกิดขึ้น เพราะการ 
ปฏิวัติครั้งนั้น แน่นอนครับ ถ้าเกิดว่าดึงเอาปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันเข้าไปเชื่อได้แน่ครับว่า 
พลเอก ประยุทธ์ ท าความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจไปแล้วไม่ต่ ากว่า ๔ ล้านล้านบาท  
เงิน ๔ ล้านล้านบาทนี้ควรจะเป็นเงินท่ีหมุนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ เป็นเงินของประชาชน  
เป็นเงินท่ีหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไม่ให้ตกต่ าอย่างท่ีเป็นอยู่ เราจะไม่ต้องแบกหนี้ครัวเรือนท่ีสูงถึง 
๘๖ เปอร์เซ็นต์ เราจะไม่ต้องแบกหนี้สาธารณะท่ีก าลังจะไต่ไปถึง ๙ ล้านล้านบาท เราอาจจะ 
ไม่ต้องกู้เงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท มาเยียวยาชาวบ้านก็ได้ เพราะเศรษฐกิจไทยมันแข็งแกร่ง 
กว่าท่ีท่านท า นี่คือโอกาสท่ีหลุดลอยไปจากมือของคนไทยท้ังหมด ส าหรับประเทศไทยนั้น  
ครั้งนี้วิกฤตท่ีสุดครับ เพราะผลกระทบท้ังหมดท่ีได้กล่าวมา วันนี้หนี้ครัวเรือนอย่างท่ีได้เรียน 
เมื่อสักครู่สูงถึง ๘๖.๖ เปอร์เซ็นต์ สูงสุดในประเทศรายได้ไม่สูง สูงสุดในโลกนะครับ 
ในประเทศท่ีรายได้ไม่สูง หนี้ครัวเรือนนี้เป็นเหล็กถ่วงคนไทยทุกคนครับ มันบอกอะไรเรา 
หนี้ครัวเรือน มันบอกให้รู้ว่ารัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ ยิ่งอยู่นานคนไทยย่ิงจนลง ๆ ย่ิงอยู่นาน 
ประชาชนยิ่งหนี้มากขึ้น ๆ เรื่อย ๆ แสดงให้เห็นความเดือดร้อนแล้วก็โครงสร้างเศรษฐกิจ  
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ระดับล่างท่ีอ่อนแอ มันเป็นความล้มเหลวด้านเสถียรภาพทางด้านการเงิน มีข้อมูลว่า 
ครัวเรือนระดับรากหญ้ามีเงินเหลือหลังจากการช าระหนี้เพียง ๑ ใน ๔ หมายความว่าอะไรครับ  
พูดง่าย ๆ นะครับ ผมได้รับค่าแรงขั้นต่ าวันละ ๓๐๐ บาท ต้องจ่ายหนี้สูงถึง ๒๒๕ บาท  
ไม่ต้องหวังว่าจะเหลือเก็บเหลือออม ๗๕ บาทนี่รวมอะไรบ้างครับ รวมลูก รวมเมีย รวมค่าน้ า 
ค่าไฟ ค่าเทอม รวมไปถึงเงินส่งพ่อแม่ต่างจังหวัด ท่านประธานว่าประชาชนคนไทยกลุ่มนี้  
จะด ารงชีวิตได้อยู่หรือไม่ครับ จะรอดไหมครับ ในด้านโครงสร้างภาครัฐ พลเอก ประยุทธ์  
สร้างราชการท่ีรัฐบาลใหญ่โต ประชาชนลีบเล็ก ประสิทธิภาพต่ า คอร์รัปชันสูง ท่านใช้ 
งบประมาณประจ าปีไปแล้วตั้งแต่เข้าสู่ต าแหน่ง ๒๒ ล้านล้านบาทเยอะมาก งบประมาณ 
ขยายตัวทุกปีไม่เคยมีความพยายามจะลดสัดส่วนงบประจ าเลย มาถึงวันนี้ยังสูงถึง  
๘๐ เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าอะไร เงินภาษีท่ีเราจ่ายให้รัฐบาลแทนท่ีจะไปท าถนนหนทาง 
น้ า ไฟ ไม่มีครับ ลงรายจ่ายประจ าค่าแรงของข้าราชการท้ังหมด ท่ีว่าการคอร์รัปชันมันสูง  
เพราะอะไร ดูตัวอย่างอันดับคอร์รัปชันของซีพีไอ (CPI) ก็ร่วงลงมาอย่างนี้ครับ มาอยู่ท่ี ๑๐๔  
จาก ๑๘๐ ประเทศ ไปดูของไอเอ็มดี ( IMD) ลดลง ๔ คะแนน เหลือ ๔๑ คะแนน  
ท่านประธานครับเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีตอบว่า โอ้ย ซีพีไอ (CPI) ลดลง แต่ซีพีไอ  
(CPI) มันวัดจากความรู้สึกของประชาชน ------------------------------------------------------------ 
 
               -  ๑๕๔/๑ 
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ถูกต้องครับ วัดจากความรู้สึกของประชาชนต่อการคอร์รัปชันของภาครัฐ เพราะประชาชน 
เขาบอกว่าเห็นท่านแล้วมันมีแต่ค าว่า โกง โกงตั้งแต่ปฏิวัติรัฐประหารเข้าสู่ต าแหน่ง 
นายกรัฐมนตรี โกงตั้งแต่การมีรัฐธรรมนูญ แล้วก็มี ส.ว. เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  
รอบ ๒ โกงมาอีกรอบมีงูเห่า โกงมาอีกรอบไม่ได้ชนะเลือกตั้งได้เป็นนายกรัฐมนตรี นี่คือ 
ข้อเท็จจริงครับ ซีพีไอ (CPI) นี่มันชี้ความรู้สึกของประชาชนต่อการคอร์รัปชันของรัฐ  
ความล้มเหลวด้านการคลังครับ รัฐบาลรวมถึง พลเอก ประยุทธ์ออกมากล่าวหลายเวที  
ในเรื่องเงินทุนส ารองยังมีอยู่ในระดับท่ีเพียงพอ ถูกต้องครับ ตัวเลขเงินทุนส ารองท่ีชอบ 
อ้างถึงนั้นถูกต้องครับยังมีระดับสูง แต่รัฐบาลก าลังเข้าใจผิดหรือหลอกตัวเองผมไม่ทราบ  
เพราะสาเหตุท่ีทุนส ารองเพิ่มมากขึ้นในครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากการส่งออกท่ีขยายตัว มันเกิด  
เพราะอะไร ส่งออกมันหดตัว แต่การน าเข้านี่มันหดมากกว่าเยอะมาก มาก มาก เงินมันก็เลย 
ไหลเข้ามันเกินดุลก็ไหลเข้า เงินทุนส ารองก็เลยเพิ่มมากขึ้น สาเหตุท่ีเกิดเพราะอะไร เพราะ  
เอกชนเขาเลิกลงทุนครับเขาไม่เชื่อมั่นว่าลงทุนในรัฐบาลของท่านแล้วมันจะเจ๊งหรือเปล่า 
การเกินดุลมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุนส ารองมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุนส ารองท่ีเพิ่ม 
มากขึ้นในครั้งนี้จึงไม่ได้บอกถึงความแข็งแกร่ง แต่เป็นสัญญาณของความล้มเหลว เรื่องหนี้ 
สาธารณะท่านใช้งบไปแล้ว ๒๒ ล้านล้านบาท กู้มาเยอะมาก ไม่รวม ๑.๙ ล้านล้านบาท  
ระดับหนี้สาธารณะไต่ตัวขึ้นเรื่อย ๆ อีกไม่นานจะถึง ๙ ล้านล้านบาท สถิตินี้ไม่มีใครท าลาย 
ได้ โดยง่ายครับ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ครองสถิติ เป็น 
นายกรัฐมนตรีท่ีกู้เงินมากท่ีสุดในประวัติของประเทศไทย และยังจะครองต่อไปอีกยาวนาน  
แต่ค าถามท่ีคาใจผม คาใจคนไทยท้ังประเทศ คือกู้ขนาดนี้แล้วท าไมเศรษฐกิจไทยมันยังย่ าแย่ 
ได้ขนาดนี้ ท าไมท่านยิ่งอยู่นาน คนไทยยิ่งจนลง ๆ นี่คือค าถามท่ีมันคาใจอยู่ ในขณะท่ี 
ความเหลื่อมล้ าภายใต้รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ ความเหลื่อมล้ าเราติดอันดับท็อป (Top)  
ของโลกมาโดยตลอดครับ ด้านรายได้ ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ดูจากจินี ออฟฟิเชียล  
(Genie Official) ประชาชนท่ีไปอยู่หัวแถวรายได้สูงสุด ๒๐ เปอร์เซ็นต์ กับประชาชนท่ี 
รายได้ต่ าสุด ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ความต่างของรายได้ ๑๐ เท่าตัว นี่ถ้าเรายกตัวอย่างเอาเจ้าสัวท่ี  
พลเอก ประยุทธ์อุ้มชู หรือเอา นายพล เกษียณขึ้นมาเปรียบเทียบกับคนท่ีรายได้น้อยท่ีสุดนี่ 
ความแตกต่างของรายได้จะเป็นพันเท่าครับ ความเหลื่อมล้ าด้านความมั่งคั่ง เศรษฐีจ านวน
หยิบมือถือครองทรัพย์สินท่ีดินเกือบค่อนประเทศ ความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา การศึกษา  
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ของน้อง ๆ  ในกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ หยิบตัวเลขอะไรมา
สัญญาณความตกต่ าทางเศรษฐกิจครั้งนี้น่าเป็นห่วงครับ บทความจากนิเคอิ เอเชียน รีวิว ไม่นาน
มานี้เอง นี่คือมุมมองจากต่างประเทศท่ีมองไทย แปลเขาบอกว่าเศรษฐกิจ ไทยหายนะ
แบบสโลว์โมชัน (Slow motion) เขียนโดยวีลัม พีเช็ก (Velum PIE Check) เป็นคอลัมนิสต์ 
(Columnist) ท่ีชื่อดังพอสมควร การเตือนครั้งนี้น่าห่วงมากเขาบอกว่าด้วยการน าอย่างไร้
วิสัยทัศน์ของ พลเอก ประยุทธ์ เศรษฐกิจไทยจะทรุดหนักอย่างนี้ไปอีก ๑๐ ปี ๑๐ ปีครับ
ท่านประธาน ๑๐ ปี กองทุนการเงินระหว่างประเทศบอกว่าหากสถานการณ์เร่ืองวัคซีนโควิด 
(COVID) เป็นไปตามคาดการณ์ เศรษฐกิจโลกจะกลับมาขยายตัว ๕.๒ เปอร์เซ็นต์ แต่บอกว่า 
ประเทศไทยอย่างมากโตได้ ๒.๗ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ต่างจากเศรษฐกิจโลกเท่าครึ่งหนึ่ง 
เราโตได้ต่ ากว่าโลกครึ่งหนึ่ง ยิ่งรัฐบาลไม่อาจควบคุมการระบาดระลอก ๒ อย่างนี้สุดท้าย 
การฟื้นตัวของไทยยิ่งล่าช้าไปอีกในภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกผันผวนอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) กระบวนการท่ีแต่ละประเทศจะฟื้นตัว 
การแข่งขันในเรื่องของการค้า การแย่งชิงตลาด การแย่งชิงห่วงโซ่การผลิต นายกรัฐมนตรี
จะต้องมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงครับ ไม่เช่นนั้นความเสียหายกับประเทศมันจะไม่
สามารถแก้ไขเยียวยาได้ หากยังปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปยังจะมี พลเอก ประยุทธ์ น านาวาเรื่อง
เศรษฐกิจไทยผมว่าหายนะแบบสโลว์โมชัน (Slow motion) ไปอีก ๑๐ ปีอย่างท่ีหนังสือ 
นิเคอิ เอเชียน รีวิว พูดนี่คงเกิดกับประเทศไทยแน่นอน ----------------------------------- 
 

                      - ๑๕๕/๑ 
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ในช่วงสุดท้ายของการอภิปราย ผมตั้ งหัวข้อว่าปัจจุบันมืดมิด อนาคตมืดมน เรามาดู
เหตุการณ์ปัจจุบันไล่ไปถึงอนาคตนะครับ ตั้งแต่การระบาดระลอก ๒ การระบาดระลอก ๒ 
อภิปรายง่ายครับ ย้อนไปดูท่ีผมอภิปรายตั้งแต่ตอนต้น เพราะ พลเอก ประยุทธ์ ผิดพลาด  
ในการแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) ระลอกแรกอย่างไร ระลอก ๒ เหมือนเดิม ไม่มีการเรียนรู้ 
ไม่มีการแก้ไข รอบแรก ติดนักท่องเท่ียวจีนช้าไป รอบนี้ปล่อยให้มีการไหลเข้าของแรงงาน
ต่างชาติ ปล่อยให้มีบ่อนการพนันเถื่อนเต็มบ้านเต็มเมือง รอบแรก สื่อสารกับประชาชน
สับสนอย่างไร รอบ ๒ ไม่ต่างกัน คนงงกันไปหมดจนกระท่ังเศรษฐกิจมันเสียหายรุนแรงกว่า
ท่ีควรจะเป็น แต่ผลทางเศรษฐกิจในระลอก ๒ นี้ เมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อ
บอกว่ามันไม่หนักเท่าครั้งแรก ท่านเข้าใจผิด ท่านเข้าใจผิด ผมย้ าเลยนะครับ การระบาด
ระลอก ๒ ท่ีเกิดกับไทยในครั้งนี้หนักกว่ารอบแรกเป็นสิบเท่า เพราะพี่น้องประชาชนอยู่ใน
ภาวะท่ีเงินเก็บออมไม่เหลือแล้ว ตกงาน ธุรกิจเจ๊งไปแล้ว ความพร้อมของคนไทยในการ
รับมือเศรษฐกิจตกต่ าไม่มีเหลือเลย ท้ังท่ีจริง ๆ มันหลีกเลี่ยงได้ ถามว่าท าไมหลีกเลี่ยงได้ 
สภาผ่าน พ.ร.ก. ให้ท่าน ๓ ฉบับ ๑.๙ ล้านล้านบาท ไปฟื้นฟูและเยียวยาไม่ใช่หรือครับ  
ท่านประธานครับ พ.ร.ก. ฉบับแรกฟื้นฟูเยียวยา วงเงิน ๑ ล้านล้านบาท ถ้าอยู่ในมือคนท่ี 
ใช้เป็นนะครับ จะสามารถกระตุ้นให้เศรษฐกิจมันเกิดการหมุนเวียนให้พี่น้องประชาชน  
มีความพร้อมในการรับมือมากกว่านี้เป็นสิบเท่า แต่นี่ ๑ ปีผ่านมาใช้ไปไม่กี่แสนล้านบาท 
พ.ร.ก. ฉบับ ๒ ซอฟต์โลน (Soft loan) ท่ีจะเอามาช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs) อันนี้ผมต้อง
เรียนท่านประธานครับ วัตถุประสงค์ดีครับ แต่พวกผมอภิปรายในสภาตั้งแต่วันท่ีเข้า บอกว่า
วัตถุประสงค์ดี แต่กระบวนการและวิธีการผิด สุดท้ายมันจะไม่ส าเร็จ แล้วก็เป็นอย่างพวกผม
พูดไหมครับ เป็นจริง ๆ เพราะอะไรครับ เพราะว่าอ านาจในการอนุมัติตัวเงินยังอยู่ท่ีธนาคาร
พาณิชย์ ท่านประธานต้องเข้าใจว่าธนาคารพาณิชย์ไม่ได้มีปัญหาสภาพคล่องขาดมือนะครับ 
เขามีเงิน แต่ท่ีเขาปล่อยเงินกู้ไม่ได้เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างนั้น กระบวนการ 
ในเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อมันตรึงให้เขาเดินไม่ได้ สุด ท้ายใครได้ประโยชน์รู้ไหมครับ  
จาก พ.ร.ก. ซอฟต์โลน (Soft loan) เอกชนรายใหญ่อีกแล้ว เพราะอะไรครับ ธนาคารปล่อย
ให้แต่ลูกค้าชั้นดี ลูกค้าชั้นดีเกินกว่าครึ่งคือบริษัทลูกของบริษัทในเครือยักษ์ใหญ่ท้ังหลาย  
ผมไปคุยกับนักธุรกิจหลายคนครับ คนแรก เอสเอ็มอี (SMEs) ตัวจรงิ เป็นรายย่อย ธุรกิจเคย
เติบโต พอ พลเอก ประยุทธ์เข้ามาเริ่มมีปัญหาสภาพคล่อง ไปขอกู้เงินธนาคารจาก พ.ร.ก.  
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ซอฟต์โลน (Soft loan) สุดท้ายธนาคารปฏิเสธครับ ตอนนี้เลิกกิจการไป ลูกน้องหลายสิบชีวิต 
ตกงาน แบกรับหนี้ท่ียังเหลือต่อไป เขาขอเงินกู้แค่ล้านกว่าบาทเท่านั้นเอง อีกรายครับ ธุรกิจใหญ่ 
ไม่ได้เดือดร้อนเลย เขาท าแพลตฟอร์ม (Platform) บนโลกออนไลน์ (Online) เขาบอกว่า
ไม่ได้อยากได้เงินกู้เลย แต่นอนอยู่บ้านดี ๆ ธนาคารโทรศัพท์มาหาครับ บอกว่าอยากได้
ดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าจากนโยบายรัฐไหม โทรศัพท์จีบเช้าจีบเย็น จีบเช้าจีบเย็น สุดท้าย
เขาเอาเงินกู้ออกมาหลายสิบล้านบาท ส่วนหนึ่งเอาไปตัดหนี้ดอกสูง ท่ีเหลือเอาไปท าอะไรครับ  
ไม่รู้จะใช้อะไร เขาเอาไปซื้อหุ้น นี่คือเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นจริง นโยบายข องรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์ กลับกลายเป็นท าให้สินเชื่อรายย่อยหดตัว สินเชื่อรายใหญ่ขยายตัว  
เอสเอ็มอี (SMEs) ท่ีเดือดร้อนตายลงทีละ ๑ ทีละ ๒ วงเงินกู้ท่ีบอกนี่ละครับ ๑.๙ ล้านบาท 
ถ้าอยู่ในมือคนมีความสามารถนะครับ เศรษฐกิจไทยไม่ย่ าแย่อย่างทุกวันนี้ คนไทยจะมี  
ความพร้อมในการรองรับกับวิกฤติโควิด (COVID) ระลอก ๒ ระลอก ๓ มากกว่าท่ีเป็นอยู่ 
ความล้มเหลวครั้งนี้ นี่ขนาดไม่ได้หาเงินนะครับ นี่กู้มานะครับ แค่บริหารการใช้ท่านยัง
ล้มเหลวเลย เมื่อเกิดการระบาดในระลอก ๒ การเยียวยาระลอก ๒ นี้จึงไม่ควรท าอย่าง 
ลูบหน้าปะจมูกอย่างท่ีท าอยู่ เพราะการช่วยแบบรัฐบาลนอกจากเหมือนชิงโชคแล้ว ท่ีส าคัญ
คือไม่เพียงพอครับ คนไม่ได้รับการเยียวยาตายทันที คนท่ีได้รับการเยียวยาก็แค่ยืดชีวิต  
อีกเล็กน้อย สุดท้ายเงินเยียวยาหมด ถามว่าไปไหน ก็ตายเหมือนกัน ท าไมครับ คนท่ีท่านตัด
ออกจากกระบวนการเยียวยาท้ังหมด ---------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๕๖/๑ 
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คนเป็นล้านคนท่ีบอกว่าไม่มีสมาร์ตโฟน (Smart Phone) เมื่อวานไปนั่งต่อแถวกันท่ี 
ธนาคารกรุงไทยท่านเห็นไหม ตามหน้าข่าว นักเรียน นักศึกษา ท่ีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ท าไม 
เขาไม่เดือดร้อนหรือ คนประกันตนตามมาตรา ๓๓ สุดท้ายเอามาให้ แต่ยังมีข้อจ ากัดอีก 
บอกว่าถ้ามีเงินเก็บเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทไม่ให้ ท าไมครับ คนบางคนนี่เขาเก็บเงินท้ังชีวิต 
นะครับ จนจะเกษียณถึงมี ๕๐๐,๐๐๐ บาท เขาไม่ใช่ไม่เดือดร้อนนะครับ เขาเดือดร้อน 
เหมือนกัน ในขณะท่ีอีกคนหนึ่งมีสินทรัพย์เท่ากันครับ เขามีสินทรัพย์มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
แต่เขาไม่ได้เก็บเป็นเงินสด เขาเอาไปซื้อทอง เขาเอาไปซื้อหุ้น ท่านตรวจไม่ได้นี่ ท าไมคนนั้น 
ได้ล่ะ นี่คือความไม่ละเอียดรอบคอบ ความไม่ยุติธรรม ความ ๒ มาตรฐานของรัฐบาลต่อการ 
เยียวยา ค าถามท่ีต้องถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีคือคนเหล่านี้เขาไม่ใช่คนไทยหรือครับ  
เขาไม่เดือดร้อนจากโควิด (COVID) หรือครับ ท าไมจึงท้ิงคนไทยกลุ่มนี้ไว้ข้างหลัง เยียวยา 
แบบฝนตกไม่ท่ัวฟ้า แน่นอนการเยียวยาไม่ท่ัวถึง แต่ภาษีจ่ายเท่ากันหมด ท่ีส าคัญคนไทย 
ทุกคนชดใช้เงินกู้ท่ี พลเอก ประยุทธ์ ไปกู้มาเหมือนกัน จะมีสมาร์ตโฟน (Smart Phone)  
ไม่มีสมาร์ตโฟน (Smart Phone) เงินเก็บมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทไม่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ได้ใช้หนี้ก้อนนี้เหมือนกันหมด เท่ากัน วันนี้โลกท้ังใบเริ่มมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ครับ 
วัคซีนมันมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นได้ มันขึ้นกับความเร็วในการจัดหากับความครอบคลุม ถ้าเรา 
สามารถน ามาให้ประชากรได้เร็วและครอบคลุมมากเท่าไร การแข่งขันในตลาดโลกมันตัดสิน 
กันโค้งแรกนี่ละตอนวัคซีนออก กระแสการท่องเท่ียวจะไหลบ่าเพราะว่าคนมันอั้น มันต้อง 
เดินทาง ท้ังเรื่องของธุรกิจ ท้ังเรื่องการเจรจาการค้า ท้ังเรื่องการท่องเท่ียว การค้าการลงทุน 
มันโค้งแรกท้ังหมด ถ้าเรายังจะบริหารแบบ พลเอก ประยุทธ์ คือเราจะเป็นประเทศท้าย ๆ  
ท่ีได้รับวัคซีนในระดับท่ีเพียงพอ เราตกขบวนรถไฟการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจแน่นอน ท้ายนี้ 
ผมอยากให้ท่านประธานมองไปยังอนาคตพร้อมกับผม ท่านประธานหลับตานึกภาพนะครับ  
จากท่ีเคยเป็นพี่ใหญ่ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การลงทุนท้ังในและนอกประเทศเคยมุ่งมาท่ี  
ประเทศไทย อีก ๒ ปีครบวาระ พลเอก ประยุทธ์ อีก ๖ ปีครบการสืบทอดอ านาจ อีก ๒๐ ปี 
ครบยุทธศาสตร์ชาติ เราจะไม่ได้เป็นเสาหลักของภูมิภาคอีกต่อไป อนาคตข้างหน้าเราต้อง  
เผชิญกับเศรษฐกิจตกต่ าไปอีกหลายปี การเลิกกิจการของธุรกิจเอกชนปิดตัวอย่างต่อเนื่อง 
แรงงานจะตกงานเพิ่มมากขึ้น ๆ คนไทยโดยเฉพาะคนตกงานไม่มีงาน ไม่มีเงิน ก็ต้องมา  
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นั่งรอคอยความหวังกับเงินเยียวยาท่ีรัฐบาลจะจัดให้ การลงทุนจากต่างประเทศจะอยู่ใน  
ระดับต่ า งานใหม่ ๆ ไม่เกิด งานเก่า ๆ ก็ปิดตัวไป คนไทยจะต้องเริ่มมองหาโอกาส 
ในการท างานในต่างประเทศ ต้องไปเป็นแรงงานขั้นต่ าราคาถูกในเวียดนาม อินโดนีเซีย 
เศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวคงจะฟื้นช้าท่ีสุดเป็นประเทศท้าย ๆ ในโลก  
เพราะความล่าช้าในเรื่องวัคซีนโควิด (COVID) ของรัฐบาล เศรษฐกิจทุกด้านพังพินาศหมด 
ความเหลื่อมล้ ายิ่งมายิ่งมากขึ้น ๆ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับ เจ้าสัวใหญ่ ๆ ท่ีท่านดูแล  
ท่ีท่านอุ้มชูนี่เดี๋ยวเขาจะรับงานเมกะโพรเจกต์ (Megaproject) ไปท าให้หมด ไม่ว่าจะเป็น 
รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง อีสเทิร์นซีบอร์ด (Eastern Seaboard) ส่วนคนไทยส่วนใหญ่ 
จน ๆ ซื้อหวยต่อไปครับ แต่ไม่เป็นไรครับ ใกล้เลือกตั้งเมื่อไรเดี๋ยว พลเอก ประยุทธ์ คุณลุงใจดี 
จะเติมเงินในบัตรคนจนให้กับทุกคนเอง คนละ ๑๐๐ บาท คนละ ๑,๐๐๐ บาท ถึงเวลา 
เลือกตั้งอย่าลืมเลือกพรรคลุงตู่นะจ๊ะ นี่คืออนาคตของคนไทย นี่คือสิ่งท่ีก าลังคืบคลานเข้ามา 
หาคนไทย ผมอภิปรายมาถึงตรงนี้อยากจะฝากถามผ่านท่านประธานไปยัง พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา หัวใจของท่านมันท าด้วยอะไร มันใจด าเหลือเกินกับความล้มเหลวในการบริหาร 
เศรษฐกิจอย่างร้ายแรง โควิด (COVID) ไม่น่ากลัวเท่าโคม่า (Coma) โควิด (COVID) เป็นแล้ว
มันยังหายได้ แต่ท่านท าเศรษฐกิจไทยเข้าขั้นโคม่า (Coma) ครั้งนี้เมื่อไรประเทศไทย 
จะกลับมาฟื้นได้ดังเดิม ------------------------------------------------------------------------------ 
 
                - ๑๕๗/๑ 
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ท่านรู้ตัวว่าท าไม่ได้ท าไม่เป็นท าไมท่านไม่ลาออกไปแล้วหาคนใหม่  ให้คนอื่นเขาเข้ามา 
ท าแทน ท าไมท่านต้องท าให้คนไทยจ านวนมากต้องเดือดร้อนล าบาก ท าไมถึงท้ิงเขาไว้  
ข้างหลัง ในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งนี่เขาไม่ท้ิงคนไว้ข้างหลัง 
หรอกครับ ไม่เคยมี แต่ พลเอก ประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบแรกท่านมาจาก 
การปฏิวตัิ ท่านเป็นนายตัวเอง ท่านมาเป็นนายกรอบสองเพราะรัฐธรรมนูญมี ส.ว. ๒๕๐ คน 
ท่านก็ไม่ได้ติดหนี้บุญคุณประชาชน ท่านจึงท้ิงเขาไว้ข้างหลังใช่หรือไม่ ๗ ปีท่ีผ่านมาเราไม่ได้ 
เดินหน้าเลย แต่ประเทศอื่นเขาไม่ได้หยุดอย่างเราครับ เมื่อเราไม่เดินหน้าเท่ากับเราถอยหลัง 
ท่านนายกรัฐมนตรีถามว่าท าไมเวียดนามเขาพัฒนาได้รวดเร็วท้ังท่ีโครงสร้างพื้นฐานอะไร 
ต่าง ๆ เราไม่ได้ด้อยไปกว่าเวียดนามเลย ผมตอบให้ตรงนี้ครับ เขาไม่ได้มีนายกรัฐมนตรีท่ีมา 
จากการปฏิวัติจากการสืบทอดอ านาจ และผู้น าเขามีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความเข้าใจในระบบ  
เศรษฐกิจ ท่านจะตั้งกี่ชื่อก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นไทยชนะ หมอชนะ เราชนะ จะชื่ออะไรก็ตาม  
แต่ชัยชนะท่ีมันเกิดขึ้นมันเป็นชัยชนะของ พลเอก ประยุทธ์ แล้วก็พวกพ้อง มันเป็นชัยชนะ  
ของการหาความนิยมชมชอบส่วนตัวของ พลเอกประยุทธ์ท้ังนั้น บนเงินภาษี เงินกู้  
ของคนไทยท้ังประเทศท่ีต้องร่วมกันช าระ แต่คนไทยท้ังประเทศไม่เคยชนะครับ ใครไม่ได้เงิน 
เยียวยาพ่ายแพ้ ได้เงินเยียวยาแล้วเงินหมดเมื่อไรก็พ่ายแพ้เหมือนกัน มองเศรษฐกิจไทยวันนี้ 
ผมตั้งหัวข้อว่ามันมืดมิด มองไปข้างหน้ามันก็มืดมนไม่เห็นแสงสว่าง ผมไม่อาจไว้วางใจให้ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด ารงต าแหน่ งนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไป ผมจะลงมติ 
ไม่ไว้วางใจท่านแล้วไล่ท่านออกไปจากการเป็นนายกรัฐมนตรีครับ ขอบคุณครับ 
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
เชิญท่านนายกรัฐมนตรีตอบครับ 
   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ 
ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตพูดสักนิดหนึ่งนะครับท่ีท่านกล่าวหาว่าผมไม่มีความรู้ ผมยอมรับว่า 
ผมรู้ไม่เท่าท่าน จริง ๆ แล้วผมพูดให้เกียรติท่าน ผมเป็นมา ๕-๖ ปีแล้ว ผมก็รู้พอสมควร 
หลายคนก็ไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ก็ยังมาท างานด้านเศรษฐศาสตร์ได้ แต่ด้วยคณะท างาน  
ของผม ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลของผม เศรษฐกิจมันต้องเกี่ยวพันหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่า 
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จะเป็นเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจภูมิภาค เศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจจุลภาค การส่งออก 
ท่ีมีปัญหาอยู่พอสมควร สินค้าของเรา ผลิตภัณฑ์ของเราก็ก าลังพัฒนาใหม่อยู่ขณะนี้  
การลงทุนในประเทศ การลงทุนในต่างประเทศ และการลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย 
ทุกอย่างก าลังเดินหน้าอยู่ขณะนี้ ถึงแม้ว่าจะมีโควิด (COVID) ก็ตาม ก็มีหลายบริษัทท่ีก าลัง 
ติดต่อมาขอเจรจา ขอพูดคุย มีการประชุมทางไกล เมื่อสถานการณ์โควิด (COVID) พร้อม 
เขาก็เดินทางเข้ามาเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ท้ังทวิภาคี พหุภาคีมากมายในช่วงท่ีผ่านมา  
ท้ังเอกอัครราชทูต ท้ังผ่านทางกระทรวง ผ่านท่านรองนายกรัฐมนตรี  
   เรื่องส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีท าให้เศรษฐกิจเราตกมากเพราะเราพึ่งในเรื่อง
ของการส่งออกและเรื่องของการท่องเท่ียวและการบริการ วันนี้ในเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจ
เป็นอย่างนี้ ท่านอย่าใช้ตรงนี้มาเป็นประเด็นมากนัก เพราะไม่มีใครเท่ียวหรอกครับ ถึงเราจะ
เปิดอย่างไรก็ตาม ดีอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่มา ขณะเดียวกันคนไทยก็ไม่ไปหาเขาในช่วงโควิด 
(COVID) เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจ านวนต้องลดลงจาก ๓๐ ล้านบาท เกือบ ๔๐ ล้านบาท  
ลงไปเหลือ ๕ ล้านบาท ๗ ล้านบาทลงเหลือ ๕ ล้านบาท ตอนนี้ก็จะลดลงอีก เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด (COVID) ยังคงอยู่นะครับ เราก็คาดหวังในเรื่องของวัคซีนท่ีจะมาใน
ระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับ ท่านพูดกลับไปกลับมาหลายอย่าง มันมีมันมีความย้อนแย้งกันอยู่
นะครับ วันนี้ปัญหาของเราก็คือเรื่องดิสรัปชัน (Disruption) ท่ีเกิดขึ้นจากโลกใบใหม่ของเรา 
โลกยุคใหม่ของเรา และจากเทคโนโลยีและดิจิทัลท้ังหมด เราก็เตรียมการในเรื่องเหล่านี้  
เพ่ือเตรียมความพร้อม 
   เรื่องค่าเงินบาทผมคิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง 
ก็พยายามแก้ปัญหาอย่างดีท่ีสุดแล้ว ท้ังนี้มันก็หลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเงินบัญชีเดินสะพัด
หรือกองทุนส ารองของประเทศ และในเรื่องของการแก้ปัญหาของเรา เราต้องแก้ปัญหา 
ท่ีเป็นมาตรฐานสากลไม่อย่างนั้นเราก็จะถูกเขาเพ่งเล็งอีกนะครับ เราก็จ าเป็นต้องฟังทุกมิติ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมก็มีข้อมูลเหล่านี้จากผู้ท่ีมีประสบการณ์ มีความรอบรู้ท้ังหมด ผมฟัง
ทุกคน ไม่ใช่คิดเองเออเองอะไรท้ังหมด ผมท าไม่ได้หรอกครับ เพราะฉะนั้นเราต้องท า 
ทุกอย่างให้อยู่ภายใต้กติกาสากลให้ได้ เราบอกว่าเราจะไม่สนใจใครเลย เราเก่งแล้ว  
เราดีแล้วมันก็คงไม่ใช่อีกนะครับ        
                           - ๑๕๘/๑ 
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   ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเราก็ด าเนินการ โดยหลังจากนี้ไปแล้ว 
เรามี โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจอยู่หลายประการด้วยกัน ท้ังยกระดับในเรื่องของ 
ด้านเกษตรกรรม ซึ่งมีสัดส่วนในจีดีพี (GDP) น้อยมาก เพราะราคาไม่คงท่ีนะครับ เราสร้าง 
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากอุตสาหกรรมใหม่ ท่ีเราส่งเสริม ในช่วงแรกมีการแพร่ระบาดระลอกท่ี ๑ 
ถ้าเราไม่ท าแบบนั้นในช่วงนั้นป่านนี้เราคงติดเชื้อเป็นจ านวนมากเท่ากับต่างประเทศ  
เข้ า ไปแล้ วล่ ะ  เ ราตั ดสิน ใจก่ อน  เสร็ จแล้ วช่ ว งนั้ นตั ว เลขมันก็ ลดลง  มันก็ ต้ อง 
เจ็บนะครับ ผมก็สงสัยประชาชนอยู่แล้ว ใครอยากจะท าให้ประชาชนเดือดร้อน ผมคนหนึ่งล่ะ 
แต่ท่านกล่าวหาว่าผมมีความสุขอยู่กับโควิด (COVID) ท่านพูดได้อย่างไรครับ จิตใจท่าน 
ท าด้วยอะไร เพราะฉะนั้นในการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ก็ต้องรอต่อไป เราด าเนินการอยู่ แล้วเดี๋ยว 
วันต่อ ๆ ไปทีมของผมก็จะชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ  
   ท่านพูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมปิด แต่ไม่ได้พูดยอดมันเป็นเท่าไร อย่างไร 
เรื่ องจุดเด่นประเทศไทยเรามีอยู่พร้อมท้ังในเรื่ องของเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค 
มีสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีดี มีบ้านเมืองท่ีน่าอยู่ เขากลัวอย่างเดียว กลัวความขัดแย้ง 
ในประเทศไทย เขาถามผมทุกบริษัท ทุกประเทศ แล้วความขัดแย้งในประเทศไทยจะเลิ ก 
เมื่อไร หยุดได้หรือยัง เขาไม่เห็นประเทศไหนท่ีทะเลาะเบาะแว้งกันยาวนานแบบเรา 
แบบนี้ ไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันตรงนี้นะครับ ฝากไว้ด้วยแล้วกัน  
   เรื่องมาตรการการส่งเสริมการลงทุน ในเรื่องของยูนิคอร์น (Unicorn) 
ต่าง ๆ เราก็เข้าใจ เราก็พยายามขับเคลื่ อนตรงนี้อยู่นะครับ ยูนิคอร์น (Unicorn) ต่าง ๆ  
ก็จะส่งเสริม เราก็ต้องหยิบจับท่ีเรามีอยู่แล้วท าอย่างไรให้เข้มแข็งขึ้น ท าอย่างไรจะสร้างให้มัน 
ใหญ่โตขึ้น สนับสนุน ทุนต่าง ๆ เหล่านี้เดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีผลงานปรากฏออกมานะครับ  
   เร่ืองในส่วนของการด าเนินการในเรื่องอื่น ๆ ผมคิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องใช้เวลา 
ในวันต่อ ๆ ไปในการชี้แจง ในส่วนของเศรษฐกิจไทยถามว่าท าไมถึงต่ ากว่าเศรษฐกิจประเทศ 
เพื่อนบ้าน เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเราจะลดลงประมาณร้อยละ ๖.๐ 
เป็นตัวเลขประมาณการนะครับ ซึ่งก็ลดลงน้อยกว่าหลายประเทศ อาทิ ฟิลิปปินส์และฮ่องกง 
ฟิลิปปินส์ลดลงร้อยละ ๙.๕ ฮ่องกงลดลงร้อยละ ๖.๑ ตัวเลขจริงนะครับ โดยเศรษฐกิจไทย 
ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) เนื่องจากไทยมีอัตรา 
การพึ่งพิงการท่องเท่ียวในสัดส่วนท่ีสูง ท่านก็ทราบอยู่แล้ว สะท้อนจากรายได้การท่องเท่ียว 
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ท่ีมีสัดส่วนสูงขึ้นถึงร้อยละ ๑๓.๐ ต่อจีดีพี (GDP) ในขณะท่ีเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
และฟิลิปปินส์ มีสัดส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวต่อจีดีพี (GDP) เพียงร้อยละ ๑๒.๕  
ร้อยละ ๕.๗ ร้อยละ ๑.๕ และร้อยละ ๐.๐๕ เราก็เลยมีการปฏิรูปการท่องเท่ียว ท่องเท่ียว 
เชิงคุณภาพ ท่องเท่ียวท่ีเฉพาะกลุ่ม เฉพาะเรื่อง เฉพาะกิจกรรม เราเตรียมการไว้พร้อม 
พอสมควร เมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับ  
   อีกประการหนึ่ง คือจ านวนประชากรไทยท่ีมีอัตราการขยายตัวระดับท่ีต่ า 
ในปี ๒๕๖๒ นั้นจ านวนประชากรไทยขยายตัวเพียงร้อยละ ๐.๒ เมื่อเทียบกับประเทศ 
ในภูมิภาค ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีอัตราการขยายตัวของจ านวน 
ประชากรร้อยละ ๑.๔  ๑.๒ และ ๐.๗ และร้อยละ ๐.๔ ตามล าดับ นอกจากนี้ในปี ๒๕๖๒ 
ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุอยู่ ท่ีร้อยละ ๑๔.๖ ของประชากรวัยแรงงาน  
เราขาดแคลนวัยแรงงานในอนาคตแน่นอนครับ จากสังคมผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นวันนี้  
มันถึงต้องมีการไปพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็มีปัญหามากพอสมควร 
แต่รัฐบาลก็จ าเป็นต้องด าเนินการให้ได้นะครับ เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค ฟิลิปปินส์ 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุท่ีร้อยละ ๗.๒ ร้อยละ ๑๑.๖ 
และร้อยละ ๗.๗ และร้อยละ ๘.๔ ของประชากรวัยแรงงาน น้อยกว่าเราเยอะสัดส่วนประชากร 
สูงวัย แสดงว่าสุขภาพเราก็ดีขึ้น การดูแลสาธารณสุขเราดีขึ้นนะครับ ในหลาย ๆ มาตรการ 
ท่ีรัฐบาลออกมา  
   การบริโภคตลาดภายในประเทศมีข้อจ ากัด ส่วนหนึ่งก็คือจากการขยายตัว- 
โดยท่ีมีจ านวนประชากรท่ีขยายตัวในระดับท่ีต่ า สัดส่วนการลงทุน วันนี้เราก็ต้องทราบว่า 
มันมีปัญหาอะไรบ้าง ไม่ว่าจะสงครามการค้า ไม่ว่าจะโควิด (COVID) ผมไม่ได้มาแก้ตัวนะครับ 
แต่ทุกประเทศก็มีอัตราลดลงท้ังสิ้น ในช่วงปี ๒๕๖๐ ถึงปี ๒๕๖๒ ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก 
แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  และผลกระทบจากการด าเนินการมาตรการกีดกันการทางการค้า 
ระหว่างสาธารณรัฐจีน ซึ่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตโลก และในช่วงปี ๒๕๖๐ ถึงปี ๒๕๖๒  
ไทยมีสัดส่วนการลงทุนรวมอยู่ท่ีร้อยละ ๒๔ ต่อจีดีพี (GDP) ลดลงจากร้อยละ ๒๕.๙ ในห้วง 
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ปี ๒๕๔๕ ถึงปี ๒๕๔๙ ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลกนะครับ และลดลงอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับ 
ร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ ถึงปี ๒๕๓๙ ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๔๐ นะครับ  
เมื่อเทียบประเทศในภูมิภาค ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีสัดส่วนการ 
ลงทุนรวมต่อจีดีพี (GDP) เฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๒ อยู่ท่ีร้อยละ ๒๖.๓ ร้อยละ ๒๖.๗  
ร้อยละ ๓๔.๐ ร้อยละ ๒๓.๕ ขณะท่ีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของการลงทุนรวมในช่วง 
ปี ๒๕๖๒ ของไทยอยู่ท่ีร้อยละ ๒.๕ เทียบร้อยละ ๕.๘ ๙.๑ ๙.๑ ของประเทศอินโดนีเซีย  
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับ ต้องมาดูภายในการลงทุน การอะไรต่าง ๆ  
เราต้องแข่งขันกับเขาให้ได้ การจะดึงใครเข้ามามันก็ต้องอยู่ในเร่ืองของค่าแรง แรงงานมีฝีมือ  
ทุกวันนี้เราก็ก าลังผลิตแรงงานมีฝีมือ มีการยกระดับท้ังในส่วนของกระทรวงแรงงาน ในส่วน 
ของอาชีวะ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เราท าทุกมาตรการอยู่เวลานี้เพื่อเตรียม  
ความพร้อมนะครับ ก็ใช้เวลาอีกพอสมควร แต่วันนี้ก็มีตัวเลขออกมาแล้วนะครับ เพื่อจะ  
เตรียมการรองรับกับเศรษฐกิจใหม่ของเรา ไม่ว่าจะเป็นอีอีซี (EEC) หรือเศรษฐกิจต่าง ๆ  
ท่ีเราวางจุดไว้แล้วในขณะนี้นะครับ คาดว่ายังพอเพียงอยู่ในช่วง ๕ ปีต่อไปนี้เรื่องแรงงาน 
ท่ีมีฝีมือ เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมใหม่เดิมมีอยู่ ๕ มีใหม่อีก ๗ อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
ซึ่งเราส่งเสริมได้มากพอสมควร ในขณะนี้มีความสนใจในการลงทุนเป็นจ านวนมากจาก 
หลายประเทศในพื้นท่ีอีอีซี (EEC) การลงทุนไม่ใช่ว่ามาวันนี้แล้วพรุ่งนี้เสร็จได้ผล ไม่ใช่  
มันต้องใช้เวลาในการเจรจาในการหารือกัน ดูว่ามาตรการในเรื่องของสิทธิประโยชน์พอเพียง 
หรือไม่ ถ้าเราไปเทียบกับเวียดนามผมว่าเราเทียบเขาไม่ได้ตรงท่ีว่าเราให้อะไรเขาไม่ได้ 
เท่านั้น อย่าลืมว่าเขาเป็นประเทศท่ีมีระบอบการปกครองท่ีไม่เหมือนเรา ของเราเรามี 
ระเบียบมากมายเราให้ไม่ได้มากอย่างนั้นหรอกครับ แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นเราก็ต้องระมัดระวัง เราก็ 
มีการปรับแก้หลักเกณฑ์หลักการของบีโอไอ (BOI) ไม่ใช่บีโอไอ (BOI) แบบเดิมแล้วในขณะนี้  
ขอให้ท่านติดตามด้วยว่าเราต้องสร้างสภาวะแวดล้อมเรื่องเศรษฐกิจให้พร้อม การให้บริการ  
การจดทะเบียน การอ านวยความสะดวก ระบบออนไลน์ (Online) อะไรต่าง ๆ ซิงเกิล 
วินโดว์ (Single Window) อะไรต่าง ๆ เหล่านี้มันต้องเชื่อมท้ังหมดนะครับ ซึ่งท่ีผ่านมานั้น 
เราใช้เวลาหลายปีจนกระทั่งเรามีความพร้อมในการเดินหน้าในเร่ืองของเศรษฐกิจเหล่านี้แล้ว  
แต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีนะครับ ไม่พร้อม  
                                                                                                - ๑๕๙/๑ 
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  ต่อไปประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  
เศรษฐกิจโลกก็ ลบ .๓๕ ปี ๒๕๖๔ ปริมาณการค้าโลก ลบ ๙.๖ สหรัฐอเมริกา ลบ ๓.๔ ยูโรโซน  
ลบ ๗.๒ สหราชอาณาจักร ลบ ๕.๑ ญี่ปุ่น ลบ ๕.๑ อินเดีย ลบ ๘.๐ อินโดนีเซีย ๑.๙ 
มาเลเซีย ๕.๘ ติดลบนะครับ ฟิลิปปินส์ติดลบ ๙.๖ ไทยเราประมาณการไว้ประมาณ ๖.๖  
หรือต่ ากว่านั้น จากการประมาณการโดยตัวเลขประเมิน ซึ่งก็ต่ ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้แล้วเดิม  
แต่ผมคิดว่าเรามีโอกาสหลายอย่างท่ีเราเตรียมการไว้ในขณะนี้ อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ  
ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๖๒ ถ้าเปรียบเทียบรายปีแล้วสมัยปี ๒๕๕๖ สมัยใครไม่ทราบนะครับ  
มีจีดีพี (GDP) ตัวเลข ๒.๗ พอปี ๒๕๕๗ อยู่ ๑.๐ ผมเข้ามาปี ๒๕๕๘ ๓.๑ ปี ๒๕๕๙ ๓.๔  
ปี ๒๕๖๐ ๔.๑ ปี ๒๕๖๑ ๔.๒ พอปี ๒๕๖๒ เร่ิมสงครามการค้าลดลงเหลือ ๒.๔ อย่างไรผมก็ 
ไต่ขึ้นมาตั้งแต่ ๑.๐ ขึ้นมา เพราะฉะนั้นท่านเอาตัวเลขมาก็ต้องดูในตารางเปรียบเทียบนี้ด้วย 
นะครับ  
  ในส่วนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส วันนี้ 
ไตรมาส ๔ ก็มีแนวโน้มท่ีดีขึ้นคือต่ ากว่าท่ีประมาณการไว้ว่าจะลดลงมากกว่านั้น แต่สรุป 
รวมความท้ังปีก็เหลือประมาณ ๖.๑-๖.๒ แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นก็ขึ้นกับสถานการณ์ของโควิด 
(COVID) ด้วยนะครับ ถ้าเราได้วัคซีนมา แต่วัคซีนมาก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์  
ท่านก็คงต้องใช้หน้ากาก เว้นระยะห่างไว้ด้วย  
  ในเรื่องของการแก้ปัญหาโควิด (COVID) ระยะท่ี ๒ ผมคิดว่าเราท ามาถูกทางแล้ว 
และผมไม่เคยมีความสุข ผมจะบอกให้ผมไม่เคยมีความสุขเลยตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีมานี่  
เพราะผมเดือดร้อน เพราะผมเห็นประชาชนเดือดร้อน ผมต้องพยายามท าให้ได้มากท่ีสุด  
ผมหาคนท่ีมีความรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้มาคุยมาพูด ท่ีปรึกษาให้แนวทางไปเขาก็ ไปท าโครงการ
แผนงานแล้วมาถกแถลงกันว่าอะไรมันจะดีมันจะไม่ดี  ผมท างานแบบนั้นนะครับ  
ไม่ใช่ใช้อ านาจ อ านาจ ท่านก็พูดอยู่อย่างนั้นล่ะ  
  ในส่วนของส านักงานสภาพัฒน์นะครับ แถลงตัวเลขวันจันทร์ท่ีผ่านมา  
ไตรมาส ๔ ลดลงร้อยละ ๔.๒ ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ ๖.๔ ในไตรมาส ๓  
ท าให้เศรษฐกิจปี ๒๕๖๓ ติดลบลดลงร้อยละ ๖.๑ ก็ดีกว่าท่ีส านักงานต่าง ๆ คาดการณ์ไว้ 
นะ ครั บ  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               - ๑๖๐/๑ 
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สมัยก่อนก็ ๑๐ กว่า ๆ ๗ บ้าง ๘ บ้าง วันนี้ก็ปรับตัวดีขึ้น การอุปโภคบริโภค ภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ ๐.๙ ก็จากมาตรการท่ีเราท าไปนี่ล่ะครับ จะมาตรการอะไรก็แล้วแต่  
ท่านบอกดีไม่ดีแต่มันก็ขยายตัวนะครับ อย่างน้อยในเรื่องของโครงก ารคนละครึ่ง 
คนก็สามารถซื้อของได้ อย่างไรเขาก็ต้องใช้เงินอยู่แล้ว แต่เขาใช้เงินบาทหนึ่งซื้อของได้  
๒ บาท ซื้อของกิโลเป็น ๒ กิโล ผมว่ามันจะส่งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานรากด้วย เพราะไม่ได้ 
ให้ไปซื้อร้าน ไปซื้อกับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในพื้นท่ี ทุกคนพอใจ ทุกคนแฮปปี้ (Happy)  
เพราะฉะนั้นจะบอกว่ารัฐบาลไม่มีสมองเลย ผมว่าไม่ใช่กระมัง คิดแบบนี้ใช้สมองมากกว่า  
ท่ีพูดมาเมื่อครู่นี้อีกนะ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับ เราจะปล่อยทุกอย่างเป็นแบบเดิม  
ไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะเดือดร้อนเราก็ต้องใช้วิธีการตรงนี้ช่วยท าอย่างไรให้คนได้มีการปรับตัว 
ไปด้วย แต่ไม่ใช่ไม่ให้ ให้ พอผมบอกว่าให้ ท าไมไม่ให้ครบ ไม่ให้ท่ัวไป ไม่ให้อะไร แต่เวลาพอ 
เงินกู้ ท่านก็บอกว่ากู้ เงินมาก แล้วผมใช้หนี้ร่วมกันอะไรร่วมกัน เลิกสักทีเถอะครับ  
ภาษีของเรา ภาษีของใครก็ไม่รู้ล่ะ ก็ภาษีทุกคนล่ะ ผมไม่เคยบอกว่าใครไม่เสียภาษี  
ผมมีแต่ว่าใครเสียมากเสียน้อย แต่ทุกคนก็ได้รับการดูแล ใช่ไหม ถ้าท่านบอกว่าภาษีท้ังหมด 
ได้มาแล้วเอาดูแลทางนี้มาก ๆ แล้วคนอื่นเขาเสียหรือเปล่าครับ การลงทุนต้องใช้ไหมครับ  
ท าไมไม่สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการท่ีจะช่วยเหลือประเทศชาติ ปีนี้ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
ท่านก็ทราบดีว่ า เรามีมาตรการลดภาษี  ต่อ เวลา ลดดอกเบี้ ย  เยอะแยะไปหมด  
รายได้ประเทศมันก็ลดลง แล้วไม่กู้เงินมามันจะเอาเงินท่ีไหนมาใช้ เอามาให้คนอย่างท่ีพูดมา 
เมื่อสักครู่ ท่านไปถามประชาชนสิครับว่าเขาพอใจไหม ท่านไปถามคนกลุ่มหนึ่งก็อาจจะ  
ไม่พอใจ ท่านถามคนส่วนใหญ่ดูสิว่าเขาพอใจไหม ตรงนี้นะครับ ผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัน  
  ในส่วนของสินค้าเกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง กลับมาขยายตัวครั้งแรก 
ในรอบ ๕ ไตรมาส ร้อยละ ๐.๙ ก็ดีขึ้นนะครับ จากการลดลงร้อยละ ๑.๑ ในไตรมาส 
ก่อนหน้า ดัชนีสินค้าการเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๓ ในไตรมาส ๒ เป็นร้อยละ ๑๑  
ในไตรมาส ๓ เกษตรดีขึ้นนะครับ อัตราการว่างงานอยู่ท่ีร้อยละ ๑.๘๖ ลดลงจากร้อยละ ๑.๙  
ในไตรมาส ๒ อย่างไรมันก็ต้องมีนะครับ เห็นใจ ก็มีมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงาน  
ของหลายกระทรวงไปช่วยอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๓ อยู่ ในกองทุน 
ประกันสังคมหรือแรงงานท่ัวไป ดูหมดล่ะครับ นี่อย่างไรแล้วบอกรัฐบาลไม่ดูแลได้อย่างไร  
แต่จะให้โครมเดียวทีเดียวมันได้ไหมล่ะครับ มันต้องมีมาตรการ มันถึงมีการหาข้อมูล  
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มีการหากลไกในการท างาน วันนี้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลคิดว่าเป็นรัฐบาลแรกท่ีมีการจ่ายเงิน
ตรงเกือบทุกกรณี คือจ่ายเงินตรงผู้ท่ีรับเงินไม่ผ่านใครท้ังสิ้น เพราะเราท าแพลตฟอร์ม  
(Platform) ต่าง ๆ นี้ไว้พร้อมพอสมควรมีบิ๊กดาตา (Big data) ราคาสินค้าเกษตรปรับตัว 
ดีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกท่ีรัฐบาลเข้าบริหารประเทศเมื่อวัน ท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จนถึง 
สัปดาห์ท่ี ๒ ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สินค้าเกษตรท่ีมีแนวโน้มราคาปรับตัวดีขึ้น ได้แก่  
ปาล์มทะลายน้ าหนักมากกว่า ๑๕ กิโลกรัม ราคาปัจจุบัน ๖.๙๙ บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๓๖.๑๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์แรกท่ีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศนะครับ  
เมื่อวันท่ี ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๒ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น ๑๔-๑๕ เปอร์เซ็นต์ มีราคา ๙,๑๐๐ บาท 
ต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘.๓๖ ยางแผ่นดิบราคาปัจจุบัน ๕๐.๖๓ บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๒.๕๔ สุกรขุนพันธุ์ผสมน้ าหนักมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม ปัจจุบันราคา ๗๖.๖๒ บาท 
ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๓ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาปัจจุบัน ๘.๒๕ บาทต่อกิโลกรัม  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๗๗ ก็ต้องไปดูว่าส่วนแบ่งสัดส่วนตรงนี้เกษตรกรได้รับจริง ๆ เท่าไรนะครับ  
วันนี้วิธีการเพาะปลูกพืชมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะด้วย การใช้เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือ 
อีกเยอะ ผมให้แนวทางไปแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 
ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยได้ไปดูสิว่าจะท าอย่างไร ส าคัญท่ีสุดคือ  
ดีมานด์ (Demand) ซัปพลาย (Supply) จะต้องป้องกันให้ได้นะครับ  
  ต่อไปก็กราบเรียนเพราะว่ามีการกล่าวถึงหนี้ครัวเรือน สัดส่วนหนี้ครัวเรือน 
ต่อจีดีพี (GDP) เพิ่มสูงขึ้นเกินร้อยละ ๘๐ หนี้สินครัวเรือนของประเทศไทยในไตรมาส ๔  
ปี ๒๕๖๒ อยู่ท่ี ๑๓.๔๙ ล้านล้านบาท ในขณะท่ีไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๓ อยู่ท่ี ๑๓.๗๗ ล้านล้านบาท  
จะเห็นได้ว่าเพิ่มประมาณ ๒ เปอร์เซ็นต์ ถ้าประเด็นของท่าน ท่านบอกว่าเพิ่มสูงเกินร้อยละ ๘๐ 
มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตัวเลข ผมก็เช่ือตัวเลขของผม เพราะท ามาโดยส่วนราชการนะครับ  
คงไม่มีใครมาตกแต่งตัวเลขอยู่แล้ว แต่พอเทียบสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดี พี (GDP)  
แล้วกลับเพิ่มขึ้น ๖.๗ เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๗๙.๙ ในปี ๒๕๖๒ เป็นร้อยละ ๘๖.๖ 
ในไตรมาสท่ี ๓ ของปี ๒๕๖๓ ท าไมล่ะครับ ตัวเลขหนี้ครัวเรือนของจีดีพี (GDP) ถึงเพิ่มขึ้น 
 

- ๑๖๑/๑ 
 



๓๖๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๑๖๑/๑ 
 
เพราะจีดีพี (GDP) ท่ีน ามาค านวณสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพี (GDP) ในไตรมาส ๑-๓ ของ 
ปี ๒๕๖๓ หดตัวลงถึง ๗.๗๔ เปอร์เซ็นต์ ในปี ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา ท่ัวโลกต้องประสบกับการ 
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (Virus COVID) ท าให้จีดีพี (GDP) ของไทย และประเทศต่าง ๆ  
แทบทุกประเทศลดลงอย่างมากนะครับ หลาย ๆ ประเทศมีหนี้ครัวเรือนสูง เช่น ออสเตรเลีย  
นอร์เวย์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ แคนาดา ฮ่องกง เกาหลีใต้ มาเลเซีย ประเทศต่าง ๆ เหล่านี้  
มีหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพี (GDP) ตั้งแต่ร้อยละ ๘๗.๕ ไปจนถึงร้อยละ ๑๒๘.๑ หนี้ครัวเรือน 
ท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๗ ถูกใช้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ จักรยานยนต์ การศึกษา  
ซึ่งเป็นวิธีสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน สร้างอาชีพและรายได้ในอนาคต ท้ังนี้เพื่อจะให้ 
ประชาชนเห็นภาพท่ีเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ หนี้ครัวเรือนตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงไตรมาสท่ี ๓ 
ปี ๒๕๖๓ ถ้าเอาตัวเลขมาค านวณจะพบว่าในรอบ ๖ ปีท่ีผ่านมา หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
โดยเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ ๔๘,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าย้อนไปดูในไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๕ จนถึง 
ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๗ ในสมัยรัฐบาลท่ีแล้วนะครับ จะเห็นว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก  
๗.๗๖ ล้านล้านบาท เป็น ๑๐.๑๔ ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ  
๘๗,๐๐๐ ล้านบาท มากกว่าช่วงรัฐบาลผม ๘๐ เปอร์เซ็นต์นะครับตัวเลข  
 ส าหรับหนี้ ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นเอ็นพีแอล (NPL) ของหนี้ครัวเรือน 
ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๓ ยังอยู่ในระดับท่ีต่ า ร้อยละ ๒.๙๑ ของสินเชื่อรวมนะครับ รัฐบาล 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการต่าง ๆ พรุ่งนี้คงจะชี้แจงเพิ่มเติมได้นะครั บ  
วันนี้เวลาจ ากัด เรื่องมาตรการ สินเชื่อต่าง ๆ การเข้าถึงเงินทุน ซอฟต์โลน  (Soft Loan)  
อะไรต่าง ๆ รัฐบาลก็ผ่อนคลายมาได้เรื่อย ๆ นะครับ จากมาตรการต่าง ๆ นั้นท าให้ภาพรวม 
การช าระหนี้ของลูกหนี้ปรับตัวดีขึ้น โดยภาพรวมลูกหนี้ท่ีขอรับการช่วยเหลือทยอยลดลง 
จาก ๗.๒ ล้านล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๖๓ เป็น ๖ ล้านล้านบาท ในเดือนตุลาคม  
ปี ๒๕๖๓ และเมื่อครบก าหนดมาตรการการพักช าระหนี้ ลูกหนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขอรับ 
ความช่วยเหลือต่อนะครับ สามารถกลับมาช าระหนี้ได้ตามปกติ ลูกหนี้รายย่อยท่ีมียอดหนี้  
รวม ๑.๒๓ ล้านล้านบาท อันนี้สามารถกลับมาช าระหนี้ตามเงื่อนไขปกติได้แล้วถึง  
๗๐ เปอร์เซ็นต์ และ ๒๙ เปอร์เซ็นต์มีการปรับโครงสร้างหนี้ มีมาตรการผ่อนปรนมารองรับ 
นะครับ  
 



๓๖๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๑๖๑/๒ 
 
 กรณีการท าให้แรงงานตกงานจ านวนมาก อันนี้เป็นสถานการณ์ท่ีมันเป็น 
ทุกประเทศนะครับ แต่เราก็พยายามแก้ไขปัญหานี้ เราไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับ ตัวเลข  
ว่างงานของเราก็มีพอสมควร แต่แนวโน้มก็จะดีขึ้นนะครับ ไม่ใช่เราประเทศเดียว สเปน  
ตัวเลขว่างงาน ๑๖ เปอร์ เซ็นต์  อิตาลี  ๘.๙ เปอร์ เซ็นต์  อียู  (EU) ๗.๕ เปอร์ เซ็นต์   
สหรัฐอเมริกา ๖.๗ เปอร์เซ็นต์ ฝรั่งเศส ๙ เปอร์เซ็นต์ อินโดนีเซีย ๗ เปอร์เซ็นต์ ฟิลิปปินส์  
๘.๗ เปอร์เซ็นต์ อินเดีย ๙.๑ เปอร์เซ็นต์ มาเลเซีย ๔.๘ เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่าตัวเลขของเรา 
จะไม่หนักเท่าเขา แต่รัฐบาลก็ตระหนักนะครับว่าทุกคนเดือดร้อน ได้ออกมาตรการ 
หลายอย่างด้วยกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้คอยฟังอีกที ผมจะให้ผู้ปฏิบัติเขาได้ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ  
ในรายละเอียด การแก้ปัญหาการว่างงานเช่นกัน การสร้างงานเพื่อรองรับแรงงานคืนถิ่น  
มีโครงการต่าง ๆ ภาครัฐหลายกระทรวง รองรับการจ้างงานในท้องถิ่น ๑๗๒,๖๓๕ ต าแหน่ง 
นะครับ โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้กับ 
สถานประกอบการในระบบประกันสังคม แล้วก็มีเงื่อนไขให้สถานประกอบการรักษา 
สถานภาพการจ้างแรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ เป็นเวลา ๓ ปีอันนี้ก็เป็นตัวเลขท่ีสรุปมานะครับ  
  ในส่วนของวัคซีนนั้นผมว่าเดี๋ยวก็คงรับฟังต่อไปก็แล้วกันนะครับ คือพูดกันไป 
กันมาผมก็ชี้แจงยากอยู่พอสมควรนะ เรื่องของการปิดสถานการประกอบการใดท่ีท่านบอก 
ว่าระยะท่ี ๑ ระยะท่ี ๒ มันควรปิด ไม่ควรปิด เราต้องพิจารณาจากข้อมูลตัวเลขสถิติท่ี 
สะท้อนจากการแพร่ระบาดของโลกไม่ใช่คิดเอาเอง ศบค. ซึ่งมาจากหลายหน่วยงานมีผู้แทน 
หลายกระทรวงทุกกระทรวงนะครับ มีสาธารณสุข มีหมอ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีเยอะแยะ 
ไปหมดนะครับ เขาก็สรุปมาว่าการแพร่ระบาดร้อยละ ๔๐ มาจากในชุมชน ในตลาด  
ร้อยละ ๔ มาจากสถานบันเทิง ร้อยละ ๓ มาจากบ่อนการพนัน ขาดท่ีร้านอาหารมีตัวเลข 
ไม่ถึงร้อยละ ๑ ตัวเลขเหล่านี้จะสะท้อนลงมาให้เห็นว่าเราจะท าข้อก าหนดอะไรออกมา 
อย่างไรนะครับ เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์จริง ๆ ไม่ใช่จะเปิด หรือจะปิด หรือจะ 
เอื้อประโยชน์โน่น นี่ ผมว่าคิดแบบนี้ไม่ได้นะ มาตรการของ ศบค. ในปัจจุบันท้ังสิ้นนั้นบางคน 
อ้างว่าปิดตลาด แต่ไม่ผิดห้างสรรพสินค้าเอื้อเจ้าสัว มันใช่ไหมละครับนี่ เรื่องตัวเลข 
ปิดกิจการธุรกิจปี ๒๕๖๓ ผมว่าอย่าพูดครั้งเดียวดีกว่า ปิดกิจการท้ังหมด ๒๐,๙๒๐ รายนะครับ 
 
               - ๑๖๒/๑ 



๓๖๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๑๖๒/๑ 
 
ถ้าดูข้อมูลให้ครบจะเห็นว่าในปี ๒๕๖๓ เช่นกันมีธุรกิจจัดตั้งขึ้นใหม่ ๖๓,๓๔๐ รายตัวเลข 
ในการจดทะเบียนบริษัทใหม่นะครับ ข้อกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรี ๖ ปีใช้เงินไป ๒๐ ล้านล้านบาท 
ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น ค าตอบของผมก็คือว่าเป็นรัฐบาลท่ีใช้เงินลงทุนทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นถึง  
๙๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลก่อนในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มีอัตราการเพิ่มการลงทุน 
ด้านเศรษฐกิจเพียง ๘ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น อีกวิธีหนึ่งท่ีกล่าวว่าหมดไป ๒๐ ล้านล้านบาทไม่เห็น 
มีอะไร มีกราฟแสดงให้ดูนะครับ แต่รัฐบาลของเรานั้นท่ีมีนโยบายไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง  
เราพยายามจะดูแลให้ท่ัวถึงเป็นธรรมให้มากท่ีสุดนะครับ เป็นรัฐบาลท่ีลงทุนงบด้านสังคม 
สงเคราะห์ผู้เปราะบาง มีอัตราเพิ่มจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ถึง ๗๗ เปอร์เซ็นต์นะครับ ก็คง 
พอสมควรแล้วนะครับ คงพอรู้บ้างนะ ถ้าจะพูดอีกผมพูดได้อีกวันหนึ่ง เหมือนกันนะ  
เพราะฉะนั้นอย่าเอาตรงโน้นมาเจาะตรงนี้ ตีตรงนี้ ใช้โอกาส ฉวยโอกาส ท่านบอกเป็น 
นายกรัฐมนตรีท่ีใช้ไม่ได้ รัฐมนตรีท่ีล้มเหลว ไปดูคนใกล้ ๆ ท่านแล้วกันนะครับ ก็หลายคนจะ
กลับจะย้ายมาอยู่กับผม ไปหาให้เจอก็แล้วกัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาหรอก ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน 
พิจารณ์ครับ ท่านจุลพันธ์ครับ เชิญครับ มีอะไรครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธาน ผม จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  
พรรคเพ่ือไทย จากจังหวัดเชียงใหม่ ขอพูดกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ตอบหลายประเด็น  
แต่ว่าผมมีเพื่อนสมาชิกท่ีจะมาอภิปรายในเรื่องเศรษฐกิจอีกหลายคนคงได้ถกกันในเรื่อง 
เศรษฐกิจต่อ แต่ค าถามสุดท้ายท่านนายกรัฐมนตรีไปเสียแล้วผมจะถามกลับ ผมฟังไม่ถนัด  
ท่านจะดูดอีกแล้วหรือครับ ท่านจะดูดงูเห่าอีกแล้วหรือครับ ท่านอภิปรายเมื่อสักครู่นี้ผมงง 
ก็รอท่านมาตอบนะครับ ผมรอฟังค าตอบครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ไม่เป็นไรครับ 
ท่านพิจารณ์ เชิญครับ 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ผม พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลครับ ท่านประธานครับ  
วันนี้ผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท้ังในฐานะนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม การอภิปรายของผมจะแสดงให้พี่น้องประชาชน  
เห็นถึงความล้มเหลวและบกพร่องในการบริหารราชการแผ่นดินท้ังความไร้ประสิทธิภาพ  



๓๖๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๑๖๒/๒ 
 
ไร้ภาวะผู้น า ปัดความรับผิดชอบ ลอยตัวอยู่เหนือปัญหา ปล่อยปละละเลยในการก ากับดูแล 
หน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหมจนท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ ท่านประธานครับ  
การอภิปรายของผมบางช่วงบางตอนอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของนายทหารบางคน 
อยู่บ้าง  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
   นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แต่ผมก็ต้องเรียนต่อท่าน 
ประธานผ่านไปยังนายทหารทุกคนในกองทัพไทยว่าผมและพรรคก้าวไกลไม่ได้มีอคตินะครับ  
ไม่ได้มีความแค้น ไม่ได้จงเกลียดจงชังอะไรกับทหารไทยและกองทัพไทย พวกผมกลับชื่นชม 
และเคารพต่อนายทหารทุกท่านท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  
ค าอภิปรายของผมไม่ได้มีเจตนาท่ีจะเหมารวมถึงนายทหารทุกคน ท่านใดไม่ได้ท า ผิด 
ก็ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนตัว แต่หากใครจะรับไปก็สุดแท้แต่ครับท่านประธาน ท่านประธานครับ 
คณะรัฐมนตรีชุดนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งท่ีไม่เหมือนชุดใดท่ีเราเคยมีมา คือเรามีอดีต 
ผู้บัญชาการทหารบกอยู่ด้วยกันถึง ๓ คนด้วยกัน ไล่เรียงนะครับ ตามการเข้ารับต าแหน่ง 
ตั้งแต่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ใครได้ยิน โพรไฟล์  (Profile) แบบนี้ นะครับ  ของ ครม .  นี้ ก็ ต้ อง เชื่ อแน่ ว่ า 
งานบริหารด้านความมั่นคงนั้นต้องไม่แพ้ใคร แต่เอาเข้าจริงนะครับท่านประธาน ตั้งแต่ 
ต้นปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา กระทรวงกลาโหมมีแต่เรื่องงามหน้าท้ังนั้นครับ ผมพบว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปล่อยปละละเลยจนท าให้มีปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพ ท่ีท่านจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้  เนื่องจาก
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นซ้ า ๆ ซาก ๆ โดยไม่มีการแก้ไขหรือตรวจสอบก็ท าให้เชื่อได้ว่า 
พลเอก ประยุทธ์ นั่นละครับ ท่ีรู้เห็นเป็นใจให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น แล้วท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพื่อให้
ประโยชน์แก่พวกพ้องของตน แก่วงวารของตนท่ีอยู่ในกองทัพ ก่อนท่ีจะไปเรื่องการโกงกิน 
ภาษีพี่น้องประชาชนนับพันล้าน และความล้มเหลว ในฐานะนายกรัฐมนตรี ผมขอพาท่านไปดูว่า
ขวบปีท่ีผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนนี้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน  
และท าลายผลประโยชน์ของประเทศชาติขนาดไหน มาเริ่มท่ีเหตุการณ์กราดยิงโคราชครับ
ท่านประธาน หน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านความมั่นคงอย่างกองทัพบกกลับสร้างความไม่มั่นคง  
                                                                                                - ๑๖๓/๑ 



๓๖๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         กุลนิษฐ์ ๑๖๓/๑ 
 
และเป็นต้นเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมกราดยิงโคราชก่อนท่ีจะลงรายละเอียดนะครับ  
ผมขอเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องชาวโคราชด้วยความเคารพต่อครอบครัวผู้สูญเสีย 
ด้วยความเคารพต่อผู้ท่ีได้ผลกระทบทุกท่านว่าผมจ าเป็นต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอภิปราย 
เพราะผมไม่อยากจะเห็นคราบน้ าตาของพี่น้องคนไทยต่อเหตุการณ์แบบนี้อีก และผม
ต้องการให้พลเอก ประยุทธ์ ตอบค าถามผมและพี่น้องประชาชนวันนี้ครับ ว่าเหตุการณ์ 
แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก ถึงวันนี้ครับท่านประธาน จริงอยู่ว่ารัฐบาลได้เยียวยาผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบท้ังหมด จริงอยู่ว่ากองทัพได้สอบสวนและลงโทษผู้กระท าผิด จริงอยู่ว่ากองทัพ 
ได้ปรับปรุงระบบดูแลคลังอาวุธเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่ท่านประธานครับ หนึ่งในปัญหาส าคัญ 
ท่ีท าให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น นั่นคือการท่ีนายทหารชั้นผู้น้อย หรือชั้นประทวนถูกกดขี่  
เอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมโดยผู้บังคับบัญชา ซึ่งประเด็นนี้ท่ีผ่านมาพลเอก ประยุทธ์ 
ไม่ได้แตะเลยครับ ปมปัญหาของโศกนาฏกรรมครั้งนี้คือการท่ีนายทหารชั้นผู้น้อยถูกโกงเงิน
จากผู้บังคับบัญชาจากการซื้อบ้านซึ่งนอกจากจะไม่สามารถท่ีจะหาช่องทางการร้องเรียน  
เพื่อขอความยุติธรรมได้แล้วยังถูกลงโทษจากผู้บังคับบัญชาอีก แล้วปัญหาแบบนี้ก็ไม่ได้มี 
เคส (Case) เดียวนะครับ หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ อดีตผู้บัญชาการทหารบกก็ตั้ง 
ศูนย์ร้องทุกข์ขึ้นมา อ้างว่าเรื่องร้องทุกข์ หรือเรื่องร้องเรียนท้ังหมดจะถูกส่งตรงมาท่ีตัวท่าน
เพื่อเป็นการป้องกันผู้ร้อง และแก้ปัญหาความไม่ชอบธรรมในกองทัพ แต่ท่านประธานครับ 
ผมไม่รู้ว่าจะเรียกศูนย์นี้ว่าศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ดี หรือว่าศูนย์ออกใบมรณบัตรดีครั บ  
พอเห็นว่าตัวอย่างแห่งความล้มเหลวของศูนย์นี้คือกรณีของ สิบเอก ณรงค์ชัย อินทรกวี  
หรือหมู่อาร์ม ท่ีออกมาร้องเรียนผ่านศูนย์ดังกล่าวว่ามีการทุจริตในหน่วยงานของตน ภายใต้
กรมสรรพาวุธทหารบก แต่เร่ืองร้องเรียนนั้นกลับไม่ได้ถูกส่งตรงไปยัง ผบ.ทบ. เร่ืองร้องเรียน 
กลับไปท่ีต้นสังกัดของตนครับ ซึ่งท าให้หมู่อาร์มนั้นถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่  คุกคามจาก
ผู้บังคับบัญชาพยายามปิดปากครับ จนสุดท้ายแล้วหมู่อาร์มตัดสินใจหนีทหารแล้วมา 
ซึ่งการร้องเรียนต่อกรรมาธิการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ ผมข้ามไปท่ีบทสรุป 
ของเรื่องนี้ครับ สุดท้ายแล้วผลของการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
ซึ่งตั้งโดยกองทัพบกเองก็มีรายงานออกมาครับ ว่าหน่วยงานท าผิดท้ังอาญาและวินัยจริง
ตามท่ีหมู่อาร์มร้องเรียน แต่สุดท้ายหมู่อาร์มก็ยังคงต้องออกจากราชการนะครับ นี่คือ 
ความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดขึ้น โดยเรื่องท่ีหมู่อาร์มร้องเรียนก็คือเรื่องทุจริตเบี้ยเลี้ยง หรือเรา 
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เรียกสั้น ๆ ว่าเบ้ียเลี้ยงผีนะครับ ผมจะเล่าคร่าว ๆ ไปเร็ว ๆ ครับท่านประธาน เร่ืองก็มีอยู่ว่า
หมู่อาร์มและพวกได้รับค าสั่งว่าจะต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจบางอย่างโดยจะได้รับเบี้ยเลี้ยง
ส าหรับการเดินทาง มีเอกสารออกมาให้เซ็นดิบดีถึง ๔ ครั้ง แต่สุดท้ายไม่มีการเดินทางจริง  
ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง อีก ๒ โครงการคือ หมู่อาร์มถูกเรียกให้ไปเซ็นชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
ท่ีชื่อว่าโครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด และโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน 
ยาเสพติด แต่ปรากฏว่าท้ัง ๒ โครงการนี้ไม่ได้ถูกจัดขึ้นครับ แต่เบิกงบประมาณครบถ้วน 
มีลายเซ็นผู้เข้าร่วมงาน มีแม้กระท่ังการปลอมลายเซ็นของวิทยากรระดับ พันเอกนายแพทย์ 
ท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้นะครับ เป็นข้อเท็จจริงจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง ซึ่งก็มีผลแล้วนะครับว่าทางหน่วยงานต้นสังกัดของหมู่อาร์มนั้นผิดจริงท้ังอาญา 
และวินัย และเตรียมน าเรื่องส่ง ป.ป.ช. ท่านประธานครับนี่คือการฉ้อฉลท่ีเกิดขึ้นในกองทัพ  
บังคับขู่เข็ญผู้ใต้บังคับบัญชาชั้นผู้น้อย กระท าผิดกฎหมาย เซ็นรับเงินแต่เงินเข้ากระเป๋านาย 
กรณีของหมู่อาร์มนี้ ในแง่มุมของการท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่  ก็ไม่ต่างอะไรครับ 
กับกรณีของจ่าจักรพันธ์ ในเหตุการณ์กราดยิงโคราช สิ่งท่ีเกิดขึ้นนี้คือชะตากรรมร่วมกัน  
ท่ีทหารชั้นผู้น้อยในกองทัพไทยเผชิญร่วมกัน ถ้าแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ได้นะครับ แล้วเราจะ 
มั่นใจอย่างไรครับว่าเหตุการณ์แบบโคราชจะไม่เกิดขึ้นอีก ผมอยากจะเรียนต่อท่าน 
พลเอก ประยุทธ์นะครับ ผมเชื่อว่าตอนนี้แม้ท่านไม่อยู่ในท่ีประชุมแต่คงจะฟังผมอยู่  
ต่อให้ท่านจะคุมคลังอาวุธได้ดีแค่ไหนนะครับ แต่ถ้าคนมันจะยิงนี่ มันไปเอาปืนท่ีไหนมายิง 
ก็ได้ ผมจึงต้องเรียนย้ าครับว่าท่านต้องไปดู ท่ีต้นเหตุ ปมของปัญหาว่ามันคืออะไร 
ท่านเคยทราบไหมว่ามีการกดขี่  มีการโกงในทหารชั้นผู้น้อยมากมายขนาดไหน  
หลังเหตุการณ์โคราชนะครับปรากฏเป็นข่าวจากส านักข่าวสดออนไลน์ (Online) เมื่อวันท่ี ๑๒ 
กุมภาพันธ์ปีท่ีแล้ว มีนายทหารชั้นผู้น้อยท่ีขอปกปิดตัวตนออกมาเปิดเผยว่ามีการโกง 
ลักษณะนี้ ไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ นาย เฉพาะในจังหวัดโคราชช่วงเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๒ 
มีนายทหารชั้นผู้น้อยถูกโกงไม่ต่ ากว่า ๔๐๐ นาย นี่คือความฉ้อฉลในกองทัพ  นี่คือสิ่งท่ี 
พลเอก ประยุทธ์ละเลย ไม่มีการสืบสวนขยายผล ท่านประธานครับ คนท่ีเป็นรัฐมนตรี 
กระทรวงกลาโหมนี่ ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                                                                                - ๑๖๔/๑ 
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ซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่ข้าราชการประจ านะครับ ต้องกล้าท่ีจะแทรกแซงระบบราชการท่ีฉ้อฉล  
ท่ีเป็นต้นเหตุของความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนมากมายขนาดนี้ต้องกล้าท่ีจะแก้ปัญหา  
ในระดับโครงสร้าง ผมก าลังพูดถึงการท าให้มีระบบหรือกลไกท่ีท าให้แน่ใจได้ว่าทหาร 
ชั้นผู้น้อยจะได้รับความเป็นธรรม เมื่อเกิดข้อขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชารวมถึงการสร้างระบบ
ตรวจสอบภายในกองทัพ สามารถท่ีจะร้องเรียนผู้บังคับบัญชาได้เมื่อกระท าผิดกฎหมาย  
แต่ พลเอก ประยุทธ์ไม่คิดจะท าครับ หากท่านเป็นรัฐมนตรีท่ีมาจากพลเรือน ผมจะบอกเลย
ครับว่าท่านไร้สมอง แต่ท่านไม่ใช่ครับ ผมไม่ว่าท่านอย่างนั้นเพราะท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการ
ทหารบกถึง ๔ ปี แต่ ท่ีท่านไม่เคยคิดท่ีจะท านี่ เพราะอะไรครับ เพราะท่านกลัวครับ  
ท่านกลัวว่าถ้าหากรื้อขึ้นมาแล้วจะเจอแต่เรื่องเน่า ๆ แล้วมันจะสะเทือนถึงความมั่นคง 
ในต าแหน่งของท่าน แต่ถ้าท่านไม่กล้าท่ีจะแตะเร่ืองนี้ออกไปเถอะครับ ให้คนท่ีเขากล้ามาท า 
  ท่านประธานครับ จากนายทหารชั้นประทวนเราไปต่อท่ีทหารเกณฑ์ครับ 
ตามท่ีทาง พลเอกประยุทธ์ได้มีค าสั่งนะครับ ให้กองทัพนั้นเปิดรับสมัครทหารเกณฑ์แบบ 
สมัครใจออนไลน์ (Online) โดยสามารถท่ีจะเลือกหน่วยท่ีต้องการได้ ไม่จ ากัดภูมิล าเนาทหาร  
แล้วก็เพิ่มโควตาในการเป็นนักเรียนนายสิบ ผมมาดูแล้วนะครับ ผมเชื่อว่า พลเอก ประยุทธ์  
น่าจะพยายามท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้มีคนมาสมัครเป็นทหารเกณฑ์แบบสมัครใจเพิ่มขึ้น 
แล้วก็ลดการจับใบด า ใบแดงลง ท่านน่าจะทราบถึงกระแสการเรียกร้องของคนรุ่นใหม่  
ท่ีต้องการให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร แต่อย่างไรก็ตามครับ ท่านประธานครับด้วยสภาพของ  
กองทัพไทยในขณะนี้คงจะไม่ค่อยมีคุณพ่อคุณแม่ท่ีเต็มใจอยากจะให้บุตรหลานมาสมัคร 
เป็นทหารเกณฑ์สัก เ ท่ าไรครับ  ต ราบใด ท่ี ท่านไม่ กล้ า ท่ีจะแก้ ไขปัญหานะครับ 
เรื่องทหารอาชีพ ไม่ใช่ทหารรับใช้ เพื่อเอามารบกับหญ้า ฆ่ากับมด ไม่แก้ไขเรื่อง 
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกองทัพ ไม่ปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ ค่าตอบแทน 
รวมท้ังสิ่ง ท่ีส าคัญท่ีสุดครับท่านประธาน นั่นคือสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ 
ทหารเกณฑ์ครับ เฉพาะแค่ในปี ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมาเพียงปีเดียวนะครับ เอาท่ีปรากฏเป็นข่าว 
มีพลทหารเสียชีวิตในค่ายทหารนี้รวมกันถึง ๖ คนครับท่านประธาน เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 
เดือนเดียวมีถึง ๓ นายด้วยกัน สิ่งท่ีเกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีกวนเวียนอยู่
ในค่ายทหารท่ีมีพลทหารเสียชีวิตอย่างปริศนา มีการสอบสวนครับ น าไปสู่การลงโทษ  
เฉพาะบุคคล แต่ไม่เคยมีนายทหารระดับผู้บังคับบัญชาต้องมารับผิดชอบกับชีวิตท่ีสูญเสียไป  
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มีแต่กองทัพไปเคลียร์กับญาติครับ ไม่ให้ติดใจเอาความ วันนี้ผมอยากให้ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบค าถามนี้ด้วยตัวเองครับ อยากให้
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ชัยชาญ ลุกขึ้นมาตอบ ท่านต้องตอบ
ปัญหาด้วยตัวเองครับว่าท่านจะมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
อีกได้อย่างไร คนเป็นพ่อเป็นแม่นี่นะครับเขาจะไว้ใจให้บุตรหลานของเขามาเป็นทหารเกณฑ์
ได้อย่างไร แล้วพลเอก ประยุทธ์ จะแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เหล่านี้อย่างไรครับ  
จริง ๆ แล้วนะครับ อดีตพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลนี่ ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เราต้องการผลักดันครับ ให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
แล้วเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจท้ังหมด ยกเลิกระบบทหารรับใช้ เพิ่มเส้นทางโอกาส
ความก้าวหน้าของพลทหารในการมีสิทธิสอบเข้าชั้นสัญญาบัตร รวมถึงเพ่ิมสวัสดิการระหว่าง
ท่ีเป็นทหารกองประจ าการ แต่น่าเสียดายครับท่านประธาน พลเอก ประยุทธ์ ก็ปัดตก 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้น าเข้าสู่การพิจารณาในสภา ผมคิดว่าท่านอาจจะไม่ได้อ่าน  
เสียด้วยซ้ าครับ ท่านประธานครับ ผมคิดว่าพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะน าเสนอ พ.ร.บ. อะไร  
ก็ตามนี่ ท่านนายกรัฐมนตรีจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนี่ผมคิดว่าท่านก็คงปัดตกอยู่ดี ไม่เอา 
เข้าสู่สภาอยู่ดี ก็เป็นว่าผมก็เรียกร้องให้ท่านลองไปอ่านดูร่าง พ.ร.บ. ของเรา ถ้าท่านเห็นด้วย 
กับเรา ท่านไปร่างใหม่เองก็ได้ครับ เป็นร่างของ ครม. แล้วก็น าเข้าสู่สภา พวกผมไม่หวงห้าม 
นะครับ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์  
  ประเด็นถัด ไปครับ  เป็น เรื่ อ งของธุ รกิ จกองทัพครับ ท่านประธาน 
หลังเหตุการณ์กราดยิงโคราช หนึ่งในค าสัญญาท่ีกองทัพให้ไว้คือการจัดการกับเสนาพาณิชย์ 
หรือธุรกิจกองทัพท่ีเกี่ยวพันกับสวัสดิการของกองทัพและการใช้ประโยชน์จากท่ีราชพัสดุ  
ไม่ว่าจะเป็นสนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ สถานพักตากอากาศต่าง ๆ กิจการเหล่านี้  
ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนท่ีราชพัสดุท้ังสิ้น -------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๖๕/๑ 
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ทีนี้มาดูในภาพรวมครับ ท่ีราชพัสดุในประเทศท้ังหมดมีอยู่ ๑๒.๕ ล้านไร่ กระทรวงกลาโหม
ครอบครองอยู่ครึ่งหนึ่งครับท่านประธาน ๖.๒๕ ล้านไร่ ก็ใหญ่พอ ๆ กับจังหวัดพิษณุโลก 
นะครับ แล้วเฉพาะกองทัพบกถือครองท่ีราชพัสดุอยู่ ๔.๗ ล้านไร่ กรมธนารักษ์เขาก็พยายาม
ท่ีจะบริหารจัดการท่ีราชพัสดุท่ีเป็นทรัพย์สินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ีผ่านมากรมธนารักษ์พยายามท่ีจะสื่อสารกับหน่วยงาน  
รัฐต่าง ๆ ครับ เพื่อให้รับรู้ถึงต้นทุนในการครอบครองท่ีราชพัสดุ เพื่อให้การใช้คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างในปี ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมานะครับ กรมธนารักษ์สามารถเก็บรายได้
จากท่ีราชพัสดุท้ังสิ้น ๗,๘๐๐ ล้านบาท การใช้ประโยชน์จากท่ีราชพัสดุของหน่วยงาน
ราชการก็จะเป็นเรื่องของสวัสดิการ มีส่วนหนึ่งท่ีเป็นสวัสดิการ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสวัสดิการ
เชิงธุรกิจและสวัสดิการภายใน ถ้าเป็นเชิงธุรกิจเป็นต้น ของกองทัพก็สนามม้า สนามมวย 
สนามกอล์ฟแบบนี้ก็ต้องมีสัญญาเช่า มีการจ่ายค่าเช่า มีการจ่ายผลประโยชน์ แล้วแต่กิจการ 
แล้วแต่กฎหมายก าหนด แต่หากว่าเป็นสวัสดิการภายใน เป็นต้น ก็เช่นบ้านพักสวัสดิการ 
ร้านค้าสวัสดิการ เหล่านี้ก็ไม่ต้องท าสัญญา แต่ประเด็นมันคืออย่างนี้ครับ ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเวลาเราจะบอกว่าเป็นสวัสดิการภายในมันก็มี เงื่อนไขว่า อย่างปั๊มน้ ามัน  
อย่างสนามกอล์ฟนี่นะครับท่ีบุคคลภายนอกเข้าไปใช้ กฎหมายก็บอกว่าถ้าบุคคลภายนอก  
ไปใช้ไม่มากไปกว่าท่ีข้าราชการใช้ก็ถือให้เป็นสวัสดิการภายใน นี่ก็เป็นปัญหาท่ีผมจะเรียน
ต่อไปนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับว่าค าถามคือว่าครึ่งหนึ่งของท่ีราชพัสดุในประเทศนี้  
๖.๒๕ ล้านไร่ท่ีอยู่ในมือของกระทรวงกลาโหม ถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง ๆ หรือไม่  
พลเอก ประยุทธ์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตระหนักเรื่องนี้หรือเปล่า  
แต่จากพฤติกรรมผมเชื่อว่าไม่เป็นเช่นนั้นครับท่านประธาน เพราะอะไรครับ เรามีการออก
พระราชบัญญัตินะครับท่ีราชพัสดุ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นะครับแต่เป็นเวลา ๑๑ เดือนครับ ท่ีพลเอก ประยุทธ์ 
ไม่ได้ใส่ใจเลยครับ กองทัพบกไม่ได้สนใจท่ีจะด าเนินงาน ด าเนินการกับกรมธนารักษ์เลย 
จนกระท่ังมีเหตุการณ์กราดยิงโคราชครับ ถึงได้ออกมาประกาศว่าจะเซ็นเอ็มโอยู (MOU) 
กับธนารักษ์ ต่อมาเมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคมท่ีผ่านมาส านักข่าวออนไลน์ เดอะ แมทเทอร์  
เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลเป็นรายได้เฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลังของกิจการต่าง ๆ ซึ่งการท่ีเขาได้มานี้
ก็ต้องใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารเรียกข้อมูล รออยู่เกือบ ๑๐ เดือนครับ ท่านประธานกว่ากองทัพ  
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จะยอมส่งข้อมูลให้ และท่ีจะส่งเป็นงบการเงินย้อนหลัง แต่ไม่เลยครับ ให้มาเป็นรายได้เฉลี่ย  
ก็ประกอบไปด้วยสนามกอล์ฟ ๒๖ แห่ง สถานพักตากอากาศ ๕ แห่ง สนามมวย ๑ แห่ง 
สนามม้า ๑ แห่ง แถมไม่มีการเปิดเผยสนามมวยอีก ๓ แห่ง และสนามม้าอีก ๑ แห่งด้วย 
เปิดเผยก็เปิดเผยไม่ท้ังหมด ไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ แล้วก็ยังไม่เปิดเผยทุกกิจการด้วย  
ทีนี้เรามาดูตัวเลขครับ รายได้เฉลี่ยท่ีเปิดเผยก็บอกว่าตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๒ อยู่ท่ี ๗๒๐ 
ล้านบาท รายจ่าย ๕ ปี เฉลี่ยอยู่ท่ี ๖๔๙ ล้านบาท นี่สะท้อนให้เห็นถึงความด้อยประสิทธิภาพ
ในการใช้ประโยชน์  เพราะจาก ท่ีปรากฏเป็นข่ าวนี่ นะครับ  เรารู้ ว่ ากองทัพบก  
ใช้ท่ีเชิงพาณิชย์อยู่ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านไร่ นั้นคือกิจการท่ีผมกล่าวไปนั่นละครับ ดังนั้น 
๓๐๐,๐๐๐ ล้านไร่กับส่วนต่างของรายได้ รายจ่าย เพียง ๗๕ ล้านบาท ตกไปแล้วเพียง
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในท่ีราชพัสดุท่ีกระทรวงกลาโหมถือครองอยู่เพียงแค่ ๒๕๐ บาทต่อไร่
เท่านั้นครับท่านประธาน เอาท่ีนี่ไปให้ชาวไร่ชาวนาเขาเช่าท ากินยังได้ประโยชน์มากกว่านี้ 
นอกจากนั้นในสนามกอล์ฟ ๓๖ แห่งท่ีบอกนี่นะครับ ก็ยังอ้างว่ามี ๓๓ แห่งท่ีเป็นสวัสดิการ
ภายใน นั่นแปลว่า ๓๓ แห่งนี้ก็ไม่ต้องท าสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ ผมรับไม่ได้จริง ๆ ครับ
ท่านประธาน แล้วผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนท่ีฟังอยู่ทางบ้านก็คงจะรับไม่ได้เหมือนกันครับ 
เพราะว่าตกลงแล้วนายพลในกองทัพไทยตกลงท่านมีอาชีพเป็นนักรบหรือนักกอล์ฟครับ  
ถึงต้องมีสนามกอล์ฟถึง ๓๓ แห่ง อย่ามาอ้างนะครับว่านี่คือสวัสดิการของกองทัพ  
เพราะนี่มันคือสวัสดิการของนายพลเท่านั้นครับ ส าหรับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ไปตีกอล์ฟกัน 
รายได้จากสวัสดิการท่ีกองทัพอ้างว่าเป็นเพื่อการกระจายตัวให้กับนายทหารในกองทัพนี่ 
ค าถามคือมันเท่าเทียมจริงหรือไม่ ผมอยากจะเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 
ว่าท่านเคยลงไปดูไหมครับว่านายทหารชั้นประทวนเขามีความเป็นอยู่เป็นกันอย่างไร เขามี
ความอัตคัดขัดสนกันอย่างไร เงินเดือนแต่ละเดือนท่ีออกมาหลังหักหนี้สวัสดิการเขาเหลือใช้
เท่าไร ท่านประธานเคยได้ยินไหมครับ ค าว่าเงินหมดยศยังอยู่ นายทหารเหล่านี้ต้องมี 
อาชีพเสริมนะครับ ขับแท็กซี่บ้าง ขับวินมอเตอร์ไซค์บ้าง เป็นการ์ดตามผับตามบาร์บ้าง 
 
                                                                                                - ๑๖๖/๑ 
 



๓๗๓ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ณัฐวัฒน์ ๑๖๖/๑ 
 
ฮิตท่ีสุดนี่ก็ขายข้าวหน้าแฟลตครับ ชีวิตต้องดิ้นรนครับ แต่ยังถูกผู้บังคับบัญชาข่มขู่ บังคับให้
สมรู้ร่วมคิดกระท าผิดกฎหมายแต่เงินเข้ากระเป๋านาย สวัสดิการเหล่านี้ของนายทหาร 
ชั้นประทวนเหล่านี้ผมอยากจะเรียนถามท่านอดีต ผบ.ทบ. ท่ีเคยอยู่ในต าแหน่งถึง ๔ ปีครับ  
ท่านเคยคิดท่ีจะแก้ไขบ้างไหมครับ มีแนวทางหรือไม่  
   ท่านประธานครับ ต่อ ท่ีราชพัสดุ ท่ี เป็นสมบัติของแผ่นดินนี่นะครับ 
ก็ต้องเน้นย้ าว่าคือสมบัติของแผ่นดิน ไม่ใช่สมบัติของกองทัพนะครับ ท่านจะน าไปใช้ 
ตามใจชอบไม่ได้ ประเทศไทยเรายังต้องการรายได้จากหลาย ๆ ทางอีกมากครับ ไม่ใช่เฉพาะ 
แค่ดูแลข้าราชการทหารชั้นผู้น้อยแต่รวมถึงพี่น้องประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม 
เราถกเถียงกันเยอะครับ เราถกเถียงกันเยอะในสังคม รวมถึงระหว่าง ส.ส. ในสภาแห่งนี้  
ด้วยกันว่าในเรื่องของการจัดรัฐสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชน ท่านประธานครับ หากเรา 
เชื่อว่ารัฐสวัสดิการเป็นหนึ่งในเครื่องมือท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน หากเราเชื่อว่า 
รัฐสวัสดิการเป็นหนึ่งในเครื่องมือท่ีจะช่วยให้คนจนสามารถเลื่อนชนชั้นได้ หากเราเชื่อว่า  
รัฐสวัสดิการเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือท่ีจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ าได้ เราต้องท าธุรกิจกองทัพ
ให้โปร่งใสครับ เราต้องใช้ทรัพยากรของแผ่นดินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อคนส่วนใหญ่ 
ของประเทศไม่ใช่คนเพียงบางกลุ่ม ท่ีผมกล่าวมาในเรื่องท่ีราชพัสดุนะครับก็เพื่อจะให้เห็นว่า 
พลเอก ประยุทธ์ นั้นปล่อยปละละเลยไม่ได้ปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจัง  ไม่ได้ใส่ใจท่ีจะน า
ทรัพยากรของแผ่นดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ถ้าฟังผมแล้วและละอายใจนะครับ ท่านก็เซ็น
ใบลาออกไปได้เลยครับ ความไม่โปร่งใสในการใช้ท่ีราชพัสดุไม่ใช่มีเฉพาะในกองทัพบกนะครับ
ท่านประธาน ในกองทัพเรือก็มีประเด็นเช่นกันครับ ซึ่งผมจะขอเรียกมันว่าเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจ
แบบสัมปทานครับ โครงการนี้นะครับเป็นการท าเหมืองหินและโรงโม่หิน ตั้งอยู่ท่ีเขาวังปารุสกวัน 
อ าเภอสัตหีบ บนเนื้อท่ี ๒๐๘ ไร่ ผมพบว่าโครงการนี้มีพฤติกรรมท่ีเอื้อผลประโยชน์ให้กับ
เอกชนรายหนึ่งจนเชื่อได้ว่าต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์กับนายทหารระดับพลเรือเอกครับ
ท่านประธาน และ พลเอก ประยุทธ์ จะปฏิเสธว่าไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ได้ครับ เร่ืองมันเร่ิมต้นตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๖ กองทัพเรือได้ขอประทานบัตรเหมืองหิน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างจาก 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีสัมปทานท้ังสิ้น ๑๐ ปี ----------------------- 
 

- ๑๖๗/๑ 



๓๗๔ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๑๖๗/๑ 
 
แล้วก็จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๖ ก็มีการด าเนินการมาเรื่อย โดยทางสวัสดิการ
กองทัพเรือได้ท าสัญญาแบบปีต่อปีกับเอกชนรายหนึ่งตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปี ๒๕๖๑  
พอมาถึงปี ๒๕๖๒ ทางสวัสดิการกองทัพเรือท่ีมีอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ลือชัย 
รุดดิษฐ์ เป็นประธานนี่นะครับก็ได้อนุมัติให้เอกชนรายใหม่เข้ามาด าเนินการแทนรายเดิม  
ซึ่งก็พบว่ารายใหม่นี้มีข้อเสนอท่ีดีกว่าเดิมเยอะครับ ไม่ว่าจะเป็นการจะเพ่ิมก าลังการผลิตหิน 
จากเดิมท่ีรายเดิมนี่ท าได้เพียงปีละ ๑.๒ ล้านตัน เป็น ๒.๔ ล้านตัน แล้วก็จะเพิ่มเป็น ๔ ล้านตัน
ในปีท่ี ๒ ด้วย รวมถึงมีการเสนอผลตอบแทน ในการผลิตหินจากเดิมท่ีรายเดิมจะให้อยู่ท่ี 
๑๕.๕๐ บาท ก็เป็น ๓๘ บาท ต่อตัน ดูข้อเสนอแบบนี้แล้วก็แน่นอนครับต้องเลือกรายใหม่  
ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ แต่ปรากฏว่าพอด าเนินการไปได้ ๑ ปี เอกชนรายนี้ 
กลับไม่สามารถท าได้ตามท่ีสัญญาไว้ ท่ีบอกว่าจะผลิตได้ ๒.๔ ล้านตันปรากฏว่าผลิตได้ 
แค่ ๑.๓ ล้านตันเศษครับ แล้วก็อ้างว่าก าลังการผลิตตามประทานบัตรนั้นมีแค่ ๑.๙ ล้านตัน 
จะอ้างอย่างไรครับท่านประธานแต่นี่คือการท าผิดสัญญา โดยท่ีกองทัพเรือไม่ได้เอาเปรียบ
อะไรเอกชนเลยนะครับ แต่เป็นเอกชนเองท่ีท าผิดสัญญา ทีนี้เมื่อท าผิดสัญญานะครับ 
ก็มีระบุไว้ครับว่า ปริมาณหินท่ีผลิตขาดไปก็จะต้องช าระค่าปรับ เรียกว่าค่าขาดผลประโยชน์
ให้กับกองทัพตันละ ๓๘ บาท คิดออกมาเป็นเงินแล้วนี่ก็เป็นค่าปรับประมาณ ๔๐ ล้านบาทเศษ
ครับท่านประธาน เมื่อถึงตรงนี้นะครับท่านประธานครับ ผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นสวัสดิการ
กองทัพเรือเราก็ต้องปรับเอกชนรายนี้ แล้วก็ยกเลิกสัญญาถูกต้องไหมครับ แต่สิ่งท่ีเกิดขึ้น
กลับไม่เป็นแบบนั้นครับ สวัสดิการกองทัพเรือกลับให้เอกชนรายนี้ต่อสัญญาเป็นปีท่ี ๒ ส่วน
หนี้ ๔๐ ล้านบาทนั้นให้ผ่อนช าระ ๓๘ งวด แถมไม่มีการคิดดอกเบี้ย ไม่มีการวางหลักทรัพย์
ค้ าประกัน การอนุมัติครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันท่ี ๒๕ กันยายน ๕ วันก่อนท่ีอดีต 
ผู้บัญชาการทหารเรือจะเกษียณอายุ กองทัพเรืออ้างครับว่าหากด าเนินคดีไปแล้วแม้ชนะคดี  
ก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ยึดทรัพย์ นี่ขนาดรู้ขนาดนี้นะครับ ยังท าสัญญาปีท่ี ๒ ได้ ปีท่ี ๑ 
สัญญาไว้ ๒.๔ ล้านตันยังท าได้แค่ ๑.๓ ปีท่ี ๒ ตามสัญญาต้องท าถึง ๔ ล้านตันนะครับ  
แล้วรู้ ได้อย่างไรว่าเขาจะท าได้ แล้วถ้าท าไม่ได้ท าอย่างไรครับ จะฟ้องก็ฟ้องไม่ได้   
เพราะท่านก็จะใช้เหตุผลเดิมว่าไม่มีทรัพย์ให้ยึด เพราะฉะนั้นต่อเหตุการณ์นี้นะครับ 
มันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าสวัสดิการกองทัพเรือเสียผลประโยชน์ และนี่คือการเอื้อประโยชน์
ให้กับเอกชน และคนท่ีเสียประโยชน์ก็คือกองทัพเรือ แต่คนท่ีได้ประโยชน์ครับท่านประธาน  



๓๗๕ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ณัฏฐ์ณรัณ ๑๖๗/๒ 
 
ผมคิดว่าน่าจะมี พลเรือเอก บางคนนะครับท่ีได้ประโยชน์ ซึ่งผมเชื่อว่าต้องด าน้ าเก่งแน่ ๆ ครับ 
เพราะว่าเวลากินหินเข้าไปเยอะ ๆ ตัวมันจะหนักนะครับ และด าน้ าได้นาน และนี่คือ 
อีกเรื่องงามหน้าของกระทรวงกลาโหมภายใต้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมท่ีชื่อว่า พลเอก ประยุทธ์ 
ท่านประธานครับมาถึงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนท่ีเข้าสู่เรื่องนี้ผมก็อยากท่ีจะ
อภิปรายถึงบทบาทหน้าท่ีของ พลเอก ประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีในการจัดการ
งบประมาณ รัฐบาลเพียรบอกประชาชนมาตลอดว่าอย่าการ์ด (Guard) ตกเพื่อรับมือกับ 
โควิด (COVID) แต่ก็เป็น พลเอก ประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ละครับ  
ท่ีบกพร่อง แล้วก็ปล่อยปละละเลยในการก ากับดูแลหน่วยงานท่ีต้องดูแลตามแนวชายแดน
จนเป็นเหตุให้เกิดการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติ แล้วก็น ามาสู่การแพร่ระบาดของโควิด 
(COVID) ระลอกใหม่ท่ีซ้ าเติมเศรษฐกิจให้มันย่ าแย่ลงไปอีกครับ จากโควิด (COVID)  
รอบแรกท่ีท่านกอดตัวเลขผู้ป่วยไว้ท่ี ๐ จงส่งผลร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ มาโควิด COVID)  
รอบท่ี ๒ ก็หนักลงไปอีก แล้วก็ส่งผลคือส่งผลกระทบแล้วต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล 
เพราะเหตุเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมาการจัดเก็บรายได้พลาดเป้าไปถึง 
๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือเกือบ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการจัดเก็บรายได้ท่ีพลาดเป้า 
ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของรัฐบาลไทย แล้วผมเชื่อว่าปี ๒๕๖๔ ก็คงจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เช่นกัน
ครับ ปี ๒๕๖๕ ก็น่าจะยิ่งหนักครับท่านประธาน เมื่อเจอโควิด (COVID) ระลอก ๒ เป้าหมาย
การจัดเก็บรายได้ในปี ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ท่ีปรากฏไว้ในมติ ครม. บอกว่าจะอยู่ท่ี
ประมาณ ๒.๔ ล้านล้านบาท แล้วก็นี่ก็เป็นเหตุผลท่ีท าให้งบประมาณปี ๒๕๖๕ จ าเป็น 
ท่ีจะตั้งไว้เหลือเพียงแค่ ๓.๑ ล้านล้านบาทเท่านั้นต่ าลงกว่าปี ๒๕๖๒ เสียอีก นอกจากนั้น
การคาดการณ์ท่ี ๒.๔ ล้านล้านบาท ยังเป็นการคาดการณ์บนสมมุติฐานอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจจะอยู่ท่ี ๓.๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังไม่ได้เอาโควิด (COVID) รอบ ๒ ผลกระทบ 
ท่ีจะเกิดขึ้นเข้ามาร่วมในการพิจารณาเสียด้วยซ้ า ดังนั้นครับท่านประธาน หากเราเก็บรายได้
ได้ไม่ถึง ๒.๔ ล้านล้านบาทท าอย่างไรครับ ทางออกทางเดียวก็คือกู้ครับ กู้ กู้ กู้ แล้วก็กู้  
กู้ชนทะลุเพดาน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) เพื่อมาโปะส่วนท่ีขาด ผมเรียนท่านประธาน
ผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกู้ไม่ใช่ปัญหาครับ ตราบใดท่ีรัฐบาลยังมีความสามารถ 
ในการช าระคืน กู้ได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาแก้ตัวในประเด็นนี้ ----------------------------------------------- 
                                                                                                - ๑๖๘/๑ 



๓๗๖ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                  รัชนีพร ๑๖๘/๑ 
 
ผมแก้ตัวให้ท่านแล้วว่าท่านกู้ได้ เมื่อปัญหาเมื่ออยู่ท่ีการกู้มันอยู่ท่ีอะไรครับ มันอยู่ท่ีกู้มาแล้ว 
แล้ว พลเอก ประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีจะจัดสรรงบประมาณใช้จ่ายอย่างไร  
ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องก าหนดนโยบายและวิธีการครับให้หน่วยงานราชการปฏิบัติได้แล้วว่า 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะใช้จ่ายกันอย่างไร ทุกบาท ทุกสตางค์จะต้องน าไปสู่การกระตุ้น
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่ม น าไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อใน
ท้ายท่ีสุดแล้วก็จะเป็นรายได้กลับมาสู่รัฐบาลในรูปแบบของภาษี ถึงวันนี้ประชาชนก็เฝ้า
ติดตามหาค าตอบจาก พลเอก ประยุทธ์ ว่าในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมท่านจะเอา
อย่างไรกับงบประมาณกระทรวงกลาโหม คือพูดได้ชัดเฉพาะกระทรวงกลาโหมไม่ต้องพูดถึง
รัฐบาลเอากระทรวงกลาโหมท่ีท่านดูแลท่านจะใช้จ่ายอย่างไร ในขณะท่ีประเทศก าลังประสบ 
ความยากล าบากทางการเงินการคลัง ในขณะท่ีพี่น้องประชาชนก าลังประสบความเดือดร้อน
ทางการเงิน ในขณะท่ีหน่วยงานรัฐไปไล่บี้ขอคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสร้างความเดือดร้อน  
อย่างแสนสาหัส ในขณะท่ีสังคมเขาตั้งค าถามว่าตกลงแล้วอาวุธยุทโธปกรณ์กับกระดาษทิชชู
มันมีความจ าเป็นเหมือนกันได้อย่างไร ถ้าทิชชูหมดเอาน้ าล้างได้ไหม ท่านประธาน 
ท่ีผมกล่าวมาเดี๋ยว พลเอก ประยุทธ์ ก็จะลุกขึ้นมาตอบบอกว่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์เผื่อ
ทดแทนท่ีใช้มาแล้ว ๔๐-๕๐ ปี เป็นการทดแทนเท่าท่ีจ าเป็น เป็นงบซ่อมบ ารุงไม่ได้ซื้อใหม่ 
บรา บรา บรา ประเด็นมันไม่ได้อยู่ท่ีว่าซื้อหรือไม่ซื้ออาวุธครับท่านประธาน ประเด็นอยู่ ท่ีว่า
การใช้จ่ายท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ 
ท่ีพูดอย่างนี้เพราะท่ีผ่านมากระทรวงกลาโหมมีการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่โปร่งใสครับ  
เชื่อได้ว่ามีการทุจริต โกงกินภาษีประชาชนน่าเคลือบแคลงตั้งแต่กางเกงในยันเรือด าน้ า 
จนท าให้ผมต้องตั้งค าถามกับตัวเองว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้มีอะไรบ้างท่ีทหารไทยกินไม่ได้ครับ  
เรามาดูกันครับ  
  โครงการท่ี ๑ เริ่มต้นท่ีการจัดซื้อชุดล าลองทหารเกณฑ์ เมื่อครั้งตอนพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๔ ในวาระท่ีสอง เพื่อน ส.ส. ของผม คุณวิโรจน์  
ลักขณาอดิศร ได้อภิปรายประเด็นเรื่องการจัดซื้อชุดล าลองทหารเกณฑ์ว่ามีราคาสูงกว่าท่ี  
ขายปลีกอยู่ในช้อปปี้ (Shopee) จากการก าหนดวงเงินงบประมาณ -------------------------- 
 
                                                                                                - ๑๖๙/๑ 



๓๗๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๑๖๙/๑ 
 
การก าหนดราคากลางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกางเกงใจ เสื้อคอวี กางเกงขาสั้นล าลอง รองเท้า
จังเกิลบูทส์ (Jungle boots) ท่ีก าหนดมาท้ังหมดนั่นละแพงกว่าช้อปปี้ (Shopee)          แล้ว
ถ้าซื้อแบบนี้รัฐจะสูญเงินไปถึง ๙๐ ล้านบาท หลังการอภิปราย ประชาชนก็คาดหวังครับว่า 
พลเอก ประยุทธ์ ต้องปรับปรุงแก้ไข แต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้ค านึงถึงผลประโยชน์  
ของประเทศชาติเลยครับ ท่านค านึงแต่ผลประโยชน์ของกระเป๋าสตางค์ใครบางคน  
คุณวิโรจน์อภิปรายไปเมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีท่ีใส่ใจท่านต้องสั่งแล้วครับ  
สั่งรื้อโครงการขึ้นมาดูแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้น แม้ว่าจะค้างท่ออยู่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
ก็ต้องเรียกขึ้นมาดูท้ังหมด แต่มาถึงวันนี้ครับท่านประธาน ตั้งแต่ท่ีคุณวิโรจน์อภิปรายไป  
การจัดซื้อก็ยังด าเนินหน้าต่อไปเหมือนเดิมครับ แล้วซื้อเยอะกว่าท่ีคุณวิโรจน์อภิปราย 
ไว้ด้วยครับ มีท้ังท่ีซื้อแล้ว มีท้ังท่ีอยู่ในขั้นประกาศการประกวดราคา แม้ว่ากองทัพจะมี  
การปรับลดราคากลางลงในบางโครงการ แต่ราคากลางเหล่านั้นก็ยังสูงกว่าราคาขายปลีก  
อยู่ดีครับ ลองมาดูกันครับ  
   รายการท่ี ๑ เสื้อคอวี ปรับราคากลางลดลงครับ วันนั้นคุณวิโรจน์พูด  
๑๖๑ บาท ตอนนี้ปรับลดลงมาเป็น ๑๓๐ บาท แต่ช้อปปี้ (Shopee) ขายอยู่ ๘๐ บาทครับ 
ท่านประธาน ผมก็สงสัยนะครับ ผมก็เลยไปซื้อมาดูครับ ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ เป็นของ 
ทหารเกณฑ์ ผมต้องติดเทป (Tape) ปิดไว้หน่อย ปิดหน่วยงานไว้หน่อย ได้มาจาก 
ทหารเกณฑ์ ส่วนตัวนี้ผมไปซื้อมาจากช้อปปี้ (Shopee) ครับท่านประธาน ราคา ๘๐ บาท  
เนื้อผ้าเป็นตัวเดียวกันเลยครับ ของเหมือนกันมาก ถ้าท่านประธานอยากจะลองดูเดี๋ยวผม  
จะส่งไปให้ดูหน้าบัลลังก์นะครับ แยกไม่ออกครับท่านประธาน เฉพาะรายการนี้นะครับ  
มีการกินกันไป ๓๙ ล้านบาท  
   รายการถัดไปครับ กางเกงขาสั้นล าลอง มีการประกาศผู้ชนะการประมูลแล้ว  
โดยกองทัพซื้อ ๓๑๓,๐๐๐ ตัว ในราคา ๓๖๕ บาท รายการนี้ไม่มีการปรับราคากลางนะครับ  
แล้วก็ราคาท่ีชนะการประมูลถูกกว่าราคากลางแค่บาทเดียว แต่ช้อปปี้ (Shopee) ขายอยู่  
๑๒๐ บาทครับ ผมก็ไปซื้อช้อปปี้ (Shopee) มาครับท่านประธาน ตัวนี้นะครับ มันเหมือน 
กันมาก ผมก็จ าไม่ได้ว่าตัวนี้ช้อปปี้ (Shopee) หรือตัวนี้ของทหารเกณฑ์ครับ เดี๋ยวอาจจะ 
ต้องฝากใครบางคนช่วยพิสูจน์กลิ่นนะครับว่าอันไหนเป็นของทหารเกณฑ์ อันไหนเป็น  
 



๓๗๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    กมณฑ์มาศ ๑๖๙/๒ 
 
ของช้อปปี้ (Shopee) แต่เหมือนกันมากครับท่านประธาน ขนาดซิปตรงนี้ยังเป็นยี่ห้อ 
เดียวกันเลยครับ เฉพาะรายการนี้นะครับ ก็กินกันไป ๘๕ ล้านบาท  
   รายการต่อไป รองเท้าจังเกิลบูทส์ (Jungle boots) อันนี้ก าลังด าเนินการซื้อ 
อยู่ท่ี ๒๑๘,๐๐๐ คู่ โดยราคากลางไม่มีการแก้ไขครับ อยู่ท่ี ๑,๗๓๒ บาท ช้อปปี้ (Shopee)  
ขายอยู่ ๖๐๐ บาท รายการนี้ผมก็ไปซื้อมาอีกเช่นกันครับ คู่นี้จะใหม่หน่อยครับเพราะซื้อมา 
จากช้อปปี้ (Shopee) คู่นี้ก็จะดูเลอะ ๆ หน่อยนะครับ เพราะว่าคู่นี้ใช้งานแล้ว เท้าก็จะมี 
สึกหน่อย แต่ส าหรับ ๒ คู่นี้ พอผมดูอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วท่านประธานว่ามันจะเหมือนกัน 
จริงไหม ผมเลยไปผ่าดูครับท่านประธาน ผมก็ไปผ่าดูข้างในครับ ผ่าซีกมันออกมาดูเลยว่า  
ข้างในมันเหมือนกันไหม ปรากฏว่าท้ังพื้นรอง ท้ังวัสดุท่ีใช้ในการรองพื้นทุกอย่าง เหมือนกัน 
เลยนะครับ แม้แต่แม่พิมพ์ท่ีอยู่บนพื้นรองเท้าก็ดู เหมือนจะเป็นแม่พิมพ์อันเดียวกัน  
เฉพาะรองเท้าบูทส์ (Boots) นี่นะครับ กินกันไป ๒๕๐ ล้านบาทครับท่านประธาน  
   ส่วนรายการท่ีเหลือนะครับ ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า ถุงเท้าต้านแบคทีเรีย 
(Bacteria) มีการปรับลดราคากลางลงครับ แต่ก็ยังแพงกว่าช้อปปี้ (Shopee) ขายท้ังสิ้น  
ส่วนกางเกงในนะครับ จัดซื้อไป ๑๓,๖๕๐ ตัว ในราคา ๖๘.๕๐ บาท ถูกกว่าราคากลาง  
๘๐ สตางค์ สรุปรวมความแล้วนะครับ ชุดล าลองท้ัง ๗ รายการ มีท้ังท่ีซื้อแล้ว มีท้ังท่ีก าลัง 
ด าเนินการซื้ออยู่ รัฐบาลจ่ายเงินไปท้ังสิ้น ๗๐๒,๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท แต่ถ้าหากไปซื้อท่ี 
ช้อปปี้ (Shopee) นะครับ จ านวนนี้ราคาช้อปปี้ (Shopee) นั้นเหลือเพียง ๒๘๕ ล้านบาท  
นั่นแปลว่ากองทัพจ่ายแพงกว่าซื้อปลีก ๑ ชิ้นในช้อปปี้ (Shopee) ไปถึง ๔๑๗ ล้านบาทครับ 
ท่านประธาน กินกันมูมมามขนาดไหนครับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่ามาแก้ตัว 
นะครับว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามราคากลางท่ีก าหนด 
ประชาชนเขาทนฟังไม่ได้ครับ อย่ามาแก้ตัวว่าราคาท่ีถูกเป็นเพราะว่าโรงงานเขาผลิตเกิน 
หรือรับค าสั่งมาจากกองทัพแล้วมันตกสเปก (Spec) เลยออกมาขาย เพราะผมไปเช็ก 
(Check) จากผู้ผลิตเลยครับ นอกจากซื้อจากช้อปปี้ (Shopee) แล้วนี่ผมเอาของเหล่านี้ 
ไปหาโรงงานผู้ผลิต ไปขอราคาจากผู้ผลิตว่าถ้าผลิตแบบนี้ราคาจะเป็นเท่าไร เส้ือคอวี (V) เขา
ก็บอกว่ามันเป็นผ้าทีซี ๔๘ (TC 48) น้ าหนักเสื้อประมาณ ๒๐๐ กรัม สั่งวันนี้ ๕,๐๐๐ ตัว 
ราคา ๖๐ บาท ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - ๑๗๐/๑ 



๓๗๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ดวงใจ ๑๗๐/๑ 
 
ถูกกว่าช้อปปี้ (Shopee) ไปอีก ๒๐ บาท กางเกงขาสั้นล าลองผ้าทีอาร์ (TR) เขาบอกเป็นผ้า
ท่ีใช้อยู่แล้ว ยูนิฟอร์ม (Uniform) กองทัพ สั่ง ๕,๐๐๐ ตัววันนี้ราคา ๑๑๐ บาท ถูกกว่า 
ช้อปปี้  (Shopee) ขายปลีกไปอีก ๑๐ บาท รองเท้าจังเกิลบูท (Jungle boot) อันนี ้
เขาบอกว่าต้องมีค่าแม่พิมพ์ด้วย เพราะท าพื้นต้องเปิดพิมพ์ รวมค่าเปิดพิมพ์ รวมค่ารองเท้า 
ซึ่งเขาให้ราคาหนังแท้ผมเลยนะครับ ส่ัง ๕,๐๐๐ คู่วันนี้นะครับ ราคา ๕๐๐ บาท ถูกกว่า 
ช้อปปี้  (Shopee)  ๑๐๐ บาท ต้องย้ านะครับว่า เรื่ องนี้พรรคก้าวไกลอภิปรายไป 
ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ กันยายน ว่าถ้าซื้อตามแผนงบประมาณวันนั้นจะสูญ ๙๐ ล้านบาท  
แต่ พลเอก ประยุทธ์ไม่น าพาครับ ซ้ านะครับ ก าลังจะท าให้รัฐถ้าเดินหน้าซื้อต่อไปนี่ 
ต้องสูญอีก ๔๑๗ ล้านบาท ท่านประธานครับ พอผมมาคิดถึงเรื่องนี้แล้วผมเลยเข้าใจแล้ว
ครับว่าท าไม พลเอก ประยุทธ์เขาถึงปัดตก พ.ร.บ. เกณฑ์ทหารของพรรคก้าวไกล  
เพราะถ้าลดจ านวนทหารเกณฑ์นี่ถุงเงินมันหายไปครับ ถ้าลดจ านวนทหารเกณฑ์ท่ีกองทัพ
เกณฑ์อยู่นี่ ๗๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ คนต่อปี ถ้าลดลงไปแล้วจะไปเอาเงินท่ีไหนล่ะครับ  
จะไปกินเงินจากไหนล่ะทีนี้ถ้าไม่มีทหารเกณฑ์ วันนั้นนะครับคุณวิโรจน์เขาตั้งค าถามว่า
กางเกงในเขามีไว้ใส่หรือมีไว้กิน วันนี้ผมได้ค าตอบแล้วครับท่านประธาน ส าหรับคนท่ัวไป
กางเกงในมันมีไว้ใส่ แต่ส าหรับนายกรัฐมนตรีไทยคนนี้กางเกงในมีไว้กินครับ  
   นอกจากเสื้อผ้าทหารเกณฑ์แล้วนะครับ ยังมีการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง 
ราคาต่ ากว่าล้านของกองทัพเรือ ซึ่ง ส.ส. ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล พรรคก้าวไกล 
ก็อภิปรายแล้วเหมือนกันครับในวาระ ๒ ในงบประมาณ ๒๕๖๔ วาระท่ี ๒ นะครับ ก็บอก 
เอาไว้แล้วนะครับ แต่ก็ยังคงเดินหน้าซื้อเรียบร้อยครับ อันนี้ซื้อเสร็จแล้วด้วย กล้องส ารวจ  
วัดระยะมุม ยี่ห้อทอปคอน เขาขายกัน ๓๒๐,๐๐๐ บาท กองทัพซื้อ ๔๓๐,๐๐๐ บาท รถยก 
ไฮดรอลิก (Hydraulic) เช็ก (Check) มารุ่นนี้เลยนะครับ เขาซื้อกัน ๓๘,๐๐๐ บาท กองทัพ 
ซื้อ ๙๑,๐๐๐ บาท เครื่องวัดความเร็วรอบฟลุก ยี่ห้อฟลุก ยี่ห้อดังยี่ห้อนี้ เขาขายกัน  
๑๘,๐๐๐ บาทครับ กองทัพซื้อ ๒๔,๐๐๐ บาท ท่านประธานครับ รวม ๓ รายการนี้ ครุภัณฑ์ 
เครื่องมือช่างท่ีราคาต่ ากว่าล้าน กองทัพซื้อแพงไปประมาณ ๔๗ เปอร์เซ็นต์ ชุดล าลองของ 
ทหารเกณฑ์ ๗ รายการ ผมเอามาเฉลี่ยดูปรากฏว่าก็ซื้อแพงไป ๔๗ เปอร์เซ็นต์เช่นกัน  
สรุปง่าย ๆ ครับ คือของท่ีเขาขายปลีกกันราคา ๑๐๐ บาท ขายปลีกนะครับ ๑๐๐ บาท  
แต่กองทัพซื้อในราคาจ านวนจะต้องซื้อ ๑๔๗ บาทครับท่านประธาน ผมพูดให้ชัดนะครับ  
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ผมเชื่อเลยครับว่าท้ังหมดไม่ใช่เอกชนขายแพงนะครับท่านประธาน แต่มีใครบางคน  
ไปก าหนดให้เขาขายราคานี้ เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ าอีกครั้งนะว่า  
เป็น ผบ.ทบ. มา ๔ ปี ท่านปล่อยปละละเลยเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรครับ นี่คือความจงใจ 
ไม่ใส่ใจงบประมาณชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้วนะครับ พลเอก ประยุทธ์นี่ยังจะเอาเงินทอนอีกครับ 
หากเป็นบริษัทเอกชนนะครับท่านประธานมีผู้บริหารแบบนี้เราต้องไล่ออกครับ ไล่ออกไม่พอ 
ต้องฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายอีกครับ  
   มาต่อกันท่ียุทธภัณฑ์ครับ กรมทหารช่างมีการจัดซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืน 
แบบตาเดียว ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไนต์วิชันสโกป (Night Vision Scope) รายการนี้เป็น
การจัดซื้อมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยมีผู้ชนะรายเดียวมาตลอด ก็เป็นเรื่องท่ีน่าเคลือบแคลง
นะครับท่านประธาน เพราะว่านี่เป็นการชนะประมูลท่ีเท่ากับราคากลางเป๊ะเลย ไม่พลาดแม้แต่
บาทเดียว กล้องตัวนี้ราคากลางก าหนดท่ี ๔๙๕,๐๐๐ บาท ก็ชนะท่ีราคานี้ด้วยการประมูล
เป๊ะ ๆ เลยครับตลอด ๓ ปีงบประมาณ ขนาดว่านี่เป็นของน าเข้านะครับ เงินบาทต่อเงิน
ดอลลาร์สหรัฐก็มีการแข็งตัว ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ แข็งตัวประมาณ ๓ เปอร์เซ็นต์  
แต่ ๓ เปอร์เซ็นต์นี่ไม่ได้ท าให้การประมูลมันมีความเข้มข้นมากขึ้นเลยนะครับ ยังคงชนะ 
การประมูลท่ีราคากลาง มันเป็นไปได้อย่างไรครับ นอกจากนั้นนะครับ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
จนถึงการจัดซื้อครั้งแรกของปี ๒๕๖๓ นี่นะครับ ท้ังหมดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาหรือ เขาเรียกว่ าอีบิดดิ ง  (e-Bidding) แต่พอมาการจัดซื้ อครั้ ง ท่ี  ๒  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ท่ีปรากฏในภาพว่าซื้อ ๖๔ ชุด ก็เปลี่ยนจากอีบิดดิง (e-Bidding) 
มาเป็นเฉพาะเจาะจง สงสัยไหมครับ ตอนนี้ความไม่เนียนเริ่มบังเกิดแล้วท่านประธาน  
เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเพราะอะไร จริง ๆ แล้ว มีการประกาศว่าจะซื้อแบบประกวดราคา  
หรืออีบิดดิง (e-Bidding) ส าหรับ ๖๔ ชุดตัวนี้ ประกาศเมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ์เป็นการประกาศ
ท่ีจะซื้อแบบอีบิดดิง (e-Bidding) เสร็จแล้วพอมาวันท่ี ๑๘-๒๑ กุมภาพันธ์ ก็เป็นการเปิด 
ให้เอกชนได้วิจารณ์เขาเรียกว่าทีโออาร์ (TOR) หรือขอบเขตงานนะครับ ทีนี้มันก็มีเอกชนราย
ใหม่รายหนึ่งท่ีเขาไม่เคยเข้ามาร่วมประมูลรายการนี้เลยตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ก็อยากจะเข้ามา 
ร่วมแข่งขัน พอเขาเห็นทีโออาร์ (TOR) เสร็จเขาก็เลยวิจารณ์ทีโออาร์ (TOR) ครับ เขาวิจารณ์ว่า 
                - ๑๗๑/๑ 
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อย่างไรท่านประธาน คือเนื่องจากว่าในทีโออาร์ (TOR) เขียนไว้ว่าหลังจากท่ีเสนอราคาแล้ว
จะต้องแสดงตัวอย่างภายใน ๕ วัน เอกชนเขาก็เลยบอกว่าถ้า ๕ วันนี่ไม่ทันเพราะนี่มันเป็น
ยุทธภัณฑ์เวลาจะน าเข้าตัวอย่างต้องไปขอใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ยุทธภัณฑ์ ซึ่งต้องกินเวลา
อีก ๔๕ วัน ดังนั้นมันท าไม่ท าไม่ทันแน่ ๆ ส าหรับจะเอาตัวอย่างมา แล้วก็เขียนในวิจารณ์ 
ต่อหน่วยงานบอกไปว่าถ้าทางหน่วยงานยังยืนยันท่ีจะเป็นทีโออาร์ (TOR) แบบนี้ก็จะเข้าข่าย
การปิดกั้นการแข่งขัน แล้วก็ผิดตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พอได้บทวิจารณ์แบบนี้ท าอย่างไร
หน่วยงานก็เลยเล่นเงียบใส่เลยครับ ไม่ด าเนินงานโครงการนี้ต่อจนกระท่ังจบปีงบประมาณ 
แต่ปรากฏว่าในวันท่ี ๑๑ มีนาคม มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแบบเดิมเลย ๖๔ ชุด 
งบประมาณเท่าเดิมเลย แต่คราวนี้บอกว่าเป็นเฉพาะเจาะจงครับ เฉพาะเจาะจงแล้วก็ 
เลือกยี่ห้อนี้เท่านั้น เหตุผลท่ีบอกว่าเฉพาะเจาะจงก็บอกว่ามันเป็นความต้องการของ 
หน่วยบัญชาการรบพิเศษว่าต้องการใช้ยี่ห้อเดิม ก็ต้องบอกว่าความต้องการนี้มันช่างมา 
ถูกท่ีถูกเวลาเหลือเกินนะครับ ใช้กันมาตั้ง ๓ ปีไม่เคยขอยี่ห้อเดิม แต่พอจะมีเอกชนรายใหม่
เข้ามาร่วมแข่งขันก็เล่นเงียบใส่กับโครงการเดิม แล้วก็เปิดโครงการใหม่แล้วก็บอกว่า 
เอายี่ห้อเดิมเฉพาะเจาะจง เรื่องยังไม่จบเท่านี้นะครับท่านประธาน คือนอกจากกินกางเกงใน 
กินเครื่องมือช่างแล้วนี่มาดูกันครับว่าเขากินกล้องไนต์วิชัน (Night Vision) กันเลอะเทอะมูมมาม
ขนาดไหนครับ ผมไปสืบราคาดูนะครับท่านประธาน ผมก็ไปค้นดูนะครับ มียี่ห้อท่ีชื่อยี่ห้อว่า 
นิวคอน นิวคอนนี่ผมเลือกรุ่นท็อป (Top) มาเลยครับ คือทางผู้ขายเขาโฆษณาว่าอันนี้ 
เป็นมาตรฐานกองทัพสหรัฐ มีสเปก (Spec) ตรงตามท่ีกองทัพไทยต้องการ ขาดเพียงข้อเดียว
เดี๋ยวว่ากันนะว่าอะไร ท้ังราคากล้อง อุปกรณ์ท่ีติดบนหมวก กระเป๋าเก็บแล้วก็รวมท้ัง
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ท่ีระบุไว้ในทีโออาร์ (TOR) ผมเอามารวมท้ังหมดมาบวกค่าขนส่งด้วย 
บวกค่าประกัน บวกแวต (VAT) อีก ๗ เปอร์เซ็นต์ ราคาจะอยู่ท่ี ๘,๗๐๐ ยูเอสดอลลาร์ 
(US Dollar) คิดเป็นเงินไทยก็ ๒๖๑,๐๐๐ บาท แต่ราคากลางก าหนดท่ี ๔๙๙,๐๐๐ บาท
ครับ ต่างกัน ๔๗ เปอร์เซ็นต์อีกแล้วครับท่านประธาน แสดงว่าอ้ายของท่ีเขาขายปลีกกัน
อย่างท่ีผมเรียนนะครับ กองทัพต้องซื้อแพงกว่า ๔๗ เปอร์เซ็นต์ เพราะรายการนี้ตั้งแต่ 
ปี ๒๕๖๑ เรื่อยมาเลยก็กินเงินไปท้ังสิ้น ๗๘ ล้านบาท ทีนี้มาดูครับท่ีบอกว่าสเปก (Spec)  
๑ ข้อท่ีก าหนดแล้วมันไม่เหมือนกันอย่างไรครับ คือของกองทัพเขาไปก าหนดสเปก (Spec) 
อย่างนี้ครับ เขาบอกว่าค่าความละเอียดของเลนส์ (Lens) และโซลูชัน (Solution) ของเลนส์  
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(Lens) จะต้องอยู่ ท่ี  ๗๐ ไลน์แพร์ (Line Pare) ต่อมิลลิ เมตร ยี่ห้อนิวคอนนี่นะครับ  
ท่ีดังระดับเบอร์ ๑ เบอร์ ๒ ของโลกนี่นะครับ สเปก (Spec) ดีที่สุดของเขาอยู่ท่ี ๖๔ ไลน์แพร์ 
(Line Pare) ต่อมิลลิเมตร ผมก็ต้องเรียนท่านประธานครับว่าถ้าจะต้องสั่งเลนส์ (Lens) 
พิเศษขนาดนี้นี่ความจ าเป็นของกองทัพคืออะไร ในระดับยุทธภัณฑ์นี่ความละเอียดระดับ 
๖๔-๗๒ ไลน์แพร์ (Line Pare) ต่อมิลลิเมตรเขาก็ถือว่าเป็นระดับคุณภาพเดียวกันแล้ว  
แต่ท่านเจาะจงไปตั้งไว้ท่ี ๗๐ ไลน์แพร์ (Line Pare) ต่อมิลลิเมตร มันเหมือนอะไรรู้ไหม 
ท่านประธาน มันเหมือนเวลาเราไปซื้อคอมพิวเตอร์ครับ คือยี่ห้อนิวคอนเหมือนเราไปซื้อ
คอมพิวเตอร์เดล (Dell) หรือลีโนโว (Lenovo) ท่ีเขาประกอบเสร็จแล้ว แต่ ท่ีกองทัพ 
เลือกซื้อนี่ต้องไปประกอบท่ีพันทิป (Pantip) ครับ คือต้องไปเอาเลนส์ (Lens) จากอีกท่ีหนึ่ง
ไปประกอบกับอีกตัวหนึ่ง ต้องไปประกอบท่ีพันทิป (Pantip) ถึงจะขายให้กองทัพได้ นี่เป็น
การก าหนดทีโออาร์ (TOR) หรือก าหนดสเปก (Spec) เพื่อกีดกันการแข่งขันหรือเปล่าครับ  
ท่านประธานครับ ผมไม่ได้จะมาโฆษณาอะไรนะครับท่านประธาน แต่ผมเป็นห่วง  
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านจะรับยาธาตุน้ าขาวตรากระต่ายบินหน่อยไหมครับ เพื่อลดอาการ  
จุกเสียด แน่นท้อง เพราะท่านกินตะกละ มูมมามเหลือเกิน ตั้งแต่กางเกงใน รองเท้าบูท 
เครื่องมือช่าง แล้วยังมีกล้องไนต์วิชัน (Night Vision) อีก ผมเป็นห่วงระบบย่อยของ 
ท่านนายกรัฐมนตรี ยังไม่จบครับ จัดซื้อจัดจ้างยังมี 
  รายการต่อไป เป็นการจัดซื้อรถบัส (Bus) โดยสารครับท่านประธาน เป็นการ
จุดซื้อท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยุค พลเอก ประวิตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แล้วก็ 
เรื่อยมาถึงปัจจุบัน กรมการขนส่งทหารบกมีการจัดซื้อจัดจ้างรถบัส (Bus) ขนาดใหญ่  
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เรื่อยมา ถึงปัจจุบันมีอยู่ ๗ โครงการ ๔๒๙ คัน รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
๒,๒๐๐ ล้านบาท ตามท่ีปรากฏบนสไลด์ (Slide) ผมจะพูดเฉพาะปี ๒๕๖๓ นะครับ 
คือเป็นการจัดซื้อรถบัส (Bus) แบบท่ี ๗  ๒ โครงการ ๑๐๐ คัน ๔๔๘ ล้านบาท ๑๒ คัน 
๕๔ ล้านบาท โดยท้ัง ๗ โครงการนี้มีผู้ชนะเพียงรายเดียวคือบริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จ ากัด 
 

- ๑๗๒/๑ 
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แม้ว่าจะเป็นการจัดซื้อแบบอีบิดดิง (e-Bidding) หรือประกวดราคา ท่านประธานครับ 
ผมพบว่าในกระบวนการจัดซื้อท้ัง ๗ โครงการนี้ล้วนแล้วแต่ใช้ก าลังภายในแล้วก็ใช้ 
วิทยายุทธ์ขั้นสูงเพื่อท าให้ได้ผู้ชนะตามท่ีกองทัพต้องการ มีท้ังหมด ๓ กระบวนท่าครับ 
ท่านประธาน  
   ท่าท่ี ๑ คือในกระบวนการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือสเปก (Spec)  
ก็จะกระท าโดยบริษัทท่ีกองทัพจัดมาเองครับ หลีกเลี่ยงท่ีจะเชิญบริษัทท่ีมีศักยภาพ 
เข้ามาร่วมก าหนดสเปก (Spec)  
   ท่าท่ี ๒ ในกระบวนการสืบราคาและยื่นเสนอราคา ก็จะเป็นบริษัทท่ีกองทัพ 
จัดมาครบั ซึ่งก็จะมีเครือข่ายเชื่อมโยงกัน 
   ท่าท่ี ๓ คือกระบวนการก าหนดร่างขอบเขตงานหรือทีโออาร์ (TOR) ท่ีจะเป็น 
การปิดกั้นให้เหลือเพียงแค่ยี่ห้อเดียว โดยผมจะลงรายละเอียดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
ให้ท่านประธานฟังครับ ในกระบวนการก าหนดสเปก (Spec) มีการเชิญ ๓ บริษัทเข้ามา 
แน่นอน ๑. คือบริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จ ากัด ท่ีเป็นผู้ชนะ มาก าหนดแบรนด์ (Brand) 
ยี่ห้อฮีโน่ ๒. คือบริษัทท่ีชื่อว่าพาวเวอร์พลัส มาก าหนดยี่ห้อแดวู และ ๓. คือบริษัทเอส.เอ. 
ออโต้บอดี้ มาก าหนดยี่ห้อจงตง  
   ค าถามคือ ๒ บริษัทหลังมีศักยภาพหรือไม่ ตามไปดูครับ บริษัทพาวเวอร์พลัส 
มาก าหนดแดวู ก็ต้องเรียนว่าไม่ได้รับการแต่งตั้งจากแดวูเกาหลี หรือตัวแทนแดวู  
ในประเทศไทย ไม่ เคยมีประสบการณ์ในการประกอบแดวู ยิ่ งไปกว่านั้นมีรายได้  
เพียง ๑,๖๐๐ บาท ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ จนถึงปี ๒๕๖๒ พูดง่าย ๆ ครับท่านประธาน กองทัพ 
เจาะจงไปเชิญเอาบริษัทท่ีเขาก าลังจะปิดตัวอยู่แล้วมาก าหนดสเปก (Spec) แล้วบริษัทนี้ 
ก็ปิดตัวไปแล้วเมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา ไปต่อครับ บริษัทเอส.เอ. 
ออโต้บอดี้ อันนี้มาก าหนดสเปก (Spec) ยี่ห้อจงตง ก็ต้องเรียนว่าก็ไม่ได้รับการแต่งตั้งจาก 
จงตงประเทศจีน รวมถึงไม่ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนของจงตงในประเทศไทยด้วยนะครับ 
แล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการประกอบจงตง แล้วก็ลักษณะธุรกิจของเขาเป็นโรงซ่อม 
บ ารุงยานพาหนะทหาร ท่านประธานครับ ในขณะท่ีบริษัทท่ีมีศักยภาพอย่างบริษัทธนบุรี 
ประกอบรถยนต์ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายท่ีได้รับการแต่งตั้งจากแดวูในประเทศเกาหลี 
รวมถึงแต่งตั้งจากจงตงจากประเทศจีนด้วย กลับไม่ได้ถูกเชิญมาก าหนดสเปก (Spec) 
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และท่ีตลกคืออะไรครับ พอส านักข่าวอิศราเขาไปขุดเรื่องนี้ครับ เข้าไปขุดเรื่อง นี้ว่า 
กระบวนการนี้มันแปลก ๆ ท าไมถึงเชิญ ๒ รายนี้เข้ามา ทางขนส่งทหารบกเขาก็เลย 
แก้เกี้ยวครับท่านประธาน คือหลังจากท่ีมีการอนุมัติสเปก (Spec) นี้ไปแล้ว โดยลงนาม 
โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ซึ่งตอนนั้นท่านเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  
ท่านเซ็นรับรองสเปก (Spec) ไปแล้ว ผ่านไป ๓ เดือน พอทางส านักข่าวอิศรามาขุดคุ้ย 
ขส.ทบ. ก็ส่งจดหมายไปให้บริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ไปขอสเปก (Spec) ครับ คือคงจะ 
ไม่แน่ใจว่าสเปก (Spec) ท่ีได้มามันถูกไหม ต้องรีเฟอร์ (Refer) นิดหนึ่งว่าสเปก (Spec) 
ถูกต้องหรือเปล่า  
   กระบวนท่าต่อไปของเรื่องนี้คือในขั้นตอนของการสืบราคากลาง มาสืบ 
ราคากลางแล้ว ก็มี ๓ บริษัทเข้าร่วม คือ มีบริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จ ากัด มี ห้างหุ้นส่วน 
จ ากัด ที.ไอ.พี. ออโต้พาร์ท และบริษัท ยูนิเทค แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ก็เป็นเรื่องน่าแปลกว่า  
ท้ัง ๓ บริษัทนี้ท่ีมาก าหนดราคากลางก็มีความเชื่อมโยงกันครับ โดยท้ัง ๓ บริษัทมีผู้รับมอบ 
อ านาจในการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นคนเดียวกัน ขั้นตอนการสืบราคาส าคัญมากครับ 
ท่านประธาน เพราะถ้าราคากลางสูงเดี๋ยวก็เหมือนการ์ตูนอย่างท่ีผมอภิปรายมาก่อนหน้านี้ 
ก็จะซื้อแพงอยู่ดี เพราะฉะนั้นไม่มีการเชิญบริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ ากัด ครับ ผมเชื่อว่า
กองทัพกลัวครับ ถ้าเชิญมาแล้วกลัวราคากลางจะไม่ได้สูงอย่างท่ีตัวเองต้องการนะครับ  
หลังการก าหนดสเปก (Spec) หลังการก าหนดราคากลางก็จะเข้าสู่การประกวดราคา แล้วก็
พบว่าผู้ท่ีมาซื้อซองประกวดในรอบ ๑๐๐ คัน จาก ๙ ราย แล้วก็จากรอบ ๑๒ คัน ๑๓ ราย 
ปรากฏว่าพอเข้าถึงการยื่นซองจาก ๙ ราย และ ๑๓ ราย เหลือเพียง ๒ รายเท่านั้น  
นั่นก็คือ บริษัท อิทธิพร อิมพอร์ต จ ากัด และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ไอ.พี. ออโต้พาร์ต  
ทีนี้ ๒ รายนี้ทางอิศราเขาก็ไปขุดคุ้ยอีกนะครับ เขาก็มาเปิดเผยให้ดูว่ามันมีความเชื่อมโยง  
ท่ีน่าสงสัยมากครับ คือผู้ถือหุ้นในบริษัทและในห้างหุ้นส่วนมีนามสกุลเดียวกัน ท่ีอยู่ของ 
ผู้ถือหุ้นของท้ัง ๒ รายนี้ท่ีแจ้งในหนังสือรับรองก็เป็นท่ีตั้งเดียวกันครับ ท่ีตั้งในสาขาท่ี ๒  
ของท้ัง ๒ รายนี้ก็เป็นท่ีตั้งเดียวกันเช่นเดียวกันครับ นี่คือความเชื่อมโยงของเอกชนท่ีเข้าร่วม
ในการเสนอราคา และทางหน่วยงานกองทัพจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นมันเป็นเรื่องตลกมาก ๆ  
                - ๑๗๓/๑ 
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และประชาชนรับไม่ได้ครับท่านประธาน ทีนี้ท่ีผมบอกว่าท่ีเขามาซื้อซองแล้วเขาก็ยื่นซอง
เหลือแค่ ๒ รายเพราะอะไรครับ ก็เป็นเพราะว่าการก าหนดทีโออาร์ (TOR) ครับท่านประธาน 
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ ากัด เองก็ไปซื้อซองนะครับ แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ยื่น
ข้อเสนอ เพราะในทีโออาร์ (TOR) ไปก าหนดไว้อยู่ข้อหนึ่งครับ คือไปบอกว่ายี่ห้อท่ีจะเสนอ
จะต้องมีศูนย์บริการท่ีติดป้ายและให้บริการในยี่ห้อของตนเองเท่านั้น ห้ามไปใช้ร่วมกับ  
ยี่ห้ออื่น และต้องมี ๑๐ ศูนย์บริการต่อกองทัพภาค คือสรุปแล้วตอนก าหนดสเปก (Spec)  
มี ๓ ตอนสืบราคาก็มี ๓ ยี่ห้อ แต่มาจบลงเหลือยี่ห้อเดียวด้วยทีโออาร์ (TOR) ข้อนี้ครับ  
จริง ๆ แล้วท่านประธาน ความต้องการในการรับบริการมันไม่จ าเป็นต้องไปบอกหรอกครับว่า 
มีศูนย์บริการเท่าไร มันสามารถท่ีจะท าข้อตกลงพิเศษได้ สามารถท่ีจะท าท่ีเขาเรียกว่าอาฟเตอร์ 
เซล เซอร์วิซ อะกรีเมนต์ (After sale service agreement) ท าได้ ท่านประธานครับ อย่างท่ี 
ผมเล่ามาหลาย ๆ โครงการท้ังหมดเขาไม่ท าหรอกครับ คือถ้าเปิดให้เกิดการแข่งขันจริง ๆ  
๓ ยี่ห้อนี้ฮีโน่จากญี่ปุ่น แดวูจากเกาหลีใต้ จงตงจากจีน ถ้าแข่งขันกันจริง ๆ กองทัพซื้อ 
ถูกกว่าแน่นอนครับท่านประธาน ดังนั้นผมเชื่อเลยครับว่าขนาดกางเกงใน เครื่องมือช่าง 
กล้องไนต์วิชัน (Night vision) ยังซื้อแพง ๔๗ เปอร์เซ็นต์ รถบัส (Bus) ต้องมี ๓๐ เปอร์เซ็นต์ 
คิดเป็นเงินประมาณ ๖๖๐ ล้านบาทครับ ท่านประธาน การจัดซื้อท้ัง ๗ โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่
ปี ๒๕๕๘ แม้ว่าจะไม่ใช่อ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่ีจะอนุมัติ แต่อย่าลืม
นะครับท่านประธานตั้ งแต่ปี  ๒๕๕๘ มานี่ เรามีผู้บัญชาการทหารบก ๖ คน เรามี
ปลัดกระทรวง ๖ คนนะครับ ท่านเหล่านั้นมาแล้วก็ไป แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เรามีแค่ ๒ คนเท่านี้ละครับท่ีต้องรู้เห็นเป็นใจให้เกิดกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้น นี่ขนาดเป็น
การจัดซื้อจัดจ้างแบบประกวดราคา หรืออีบิดดิง (e-Bidding) แล้วถ้าเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบเฉพาะเจาะจงละครับท่านประธานท่ีไม่ต้องมีการประกวดราคากองทัพจะซื้อแพงไป
ขนาดไหน ถ้าเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดเรือด าน้ าอย่างนี้ครับ นอกจากจะเช็ก (Check) 
ราคาบนช้อบปี้ (Shopee) ไม่ได้แล้วยังมีพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยแล้วก็เชื่อได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ 
ต้องมีส่วนรู้เห็นครับ ตามท่ีปรากฏเป็นข่าวในข่าวสดออนไลน์ (Online) ภาคภาษาอังกฤษ 
เมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ไปท่ีสไลด์ (Slide) ถัดไปด้วยนะครับ มีการเผยแพร่จดหมาย
ฉบับหนึ่งท่ีลงนามโดยอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ท่ีส่งถึง 
ทางการจีนครับ จดหมายฉบับนี้ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓  ๖ วันเท่านั้นก่อนท่ีท่านจะ 
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เกษียณอายุราชการ ในข่าวของข่าวสดเขาระบุอย่างนี้นะครับว่าเขาก็ไปสอบถามทางโฆษก
กองทัพบกในขณะนั้นถึงประเด็นของจดหมายนี้ ท่านก็ตอบว่าท่านไม่ได้เห็นจดหมาย  
ไม่สามารถให้ความเห็นได้ นักข่าวก็ไปถามทางสถานทูตจีนครับ สถานทูตจีนก็ตอบว่า 
ยังไม่ได้รับการติดต่อจากบุคคลใด ท่ีกล่าวอ้างในจดหมาย แม้ว่าข่าวจะรายงานเช่นนั้น 
นะครับท่านประธาน แต่ผมเรียนท่านประธานครับ ท่ีผมต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่า  
มีนายทหารเรือระดับชั้นสัญญาบัตร ไม่ใช่แค่คนเดียวครับ บอกกับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
เรื่องนี้มีมูลครับท่านประธาน หากเราจ ากันได้นะครับ เรือด าน้ าล าท่ี ๒ และ ๓ นี่ถูกตั้ง
งบประมาณในปี ๒๕๖๓ แต่ไม่ได้เริ่มโครงการ เพราะโอนเงินไปช่วยโควิด (COVID)  
พอมาปี ๒๕๖๔ หลังจากผ่านกรรมาธิการไปแล้วนี่ก็ชัดเจนแล้วล่ะครับว่าก็จะไม่ได้ใช้
งบประมาณ กองทัพก็มีท าหนังสือบอกว่าจะชะลอการจัดซื้อ ดังนั้นคนท่ีเขาอยากได้นี่ 
เขาก็เต้นสิครับท่านประธาน เพราะปี ๒๕๖๓ ก็ไม่ได้ตั้ง ปี ๒๕๖๔ ก็ไม่ได้ใช้ สัญญาอะไร 
ก็ยังไม่ได้เซ็น ยังไม่มีการผูกมัดงบประมาณใด ๆ ๒ ปีติดกันโครงการนี้พับไปเลยนะครับ  
นั่นแปลว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจ าเป็นต้องชงเรื่องนี้เข้า ครม. ใหม่ ถ้าอยากจะ
ต้องการจัดซื้อในปี ๒๕๖๕ ดังนั้นจึงมีความพยายามท่ีออกจดหมายไป เพื่อจะให้เกิด 
การลงนามก่อนวันท่ี ๓๐ กันยายน เนื้อหาจดหมายเขาบอกอย่างนี้ครับ ผมอ่านให้ประธาน
ฟังเลยนะครับ หากเราไม่สามารถลงนามในข้อตกลงดังกล่าวได้ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ ตามข้อก าหนดเงื่อนไขและสภาพการณ์ดังท่ีได้ก าหนดในข้อกฎหมายพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณข้างต้น โครงการท้ังหมดจ าเป็นต้องเริ่มต้นใหม่  
จาก ๐ อีกครั้ง อันหมายความว่าแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรือด าน้ าล าท่ี ๒ และล าท่ี ๓  
จะไม่อาจเกิดขึ้นได้อีก แปลว่าอะไรครับ แปลว่านี่คือความพยายามท่ีจะเซ็นข้อตกลง 
เพื่อให้เกิดผลผูกมัดกับ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณให้จงได้ครับ 
ข้อความถัดไปนะครับ มีการบอกว่าอุปสรรคท่ีส าคัญท่ีสุดต่อโครงการจัดซื้อจัดหาเรือด าน้ า
คือผู้เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลได้น าเรื่องนี้มาป็นประเด็นทางการเมือง นี่แสดงให้เห็นว่า 
ไม่ได้ส านึกและไม่ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในเรื่องงบประมาณเลยครับ ฝ่ายค้านเขา
ต้องการให้ด าเนินการทบทวน ต้องการให้เลื่อนออกไปก่อน ---------------------------------------
               - ๑๗๔/๑ 
 



๓๘๗ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๑๗๔/๑ 
 
เพราะมีความจ าเป็นในงบประมาณในด้านอื่น ๆ แต่กลับเอาเรื่องนี้ไปผูกพันปนกับประเด็น
ทางการเมือง ท่านนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะครับ นอกจากนั้นเนื้อหาในจดหมายยังมีการเขียน
ถึงขนาดว่าแนะน าทางการจีนให้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตของจีนประจ าประเทศไทยให้เป็นผู้แทน
ในการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว เพื่อให้หลีกเลี่ยงการกักตัวกักกันโรคในช่วงท่ีเป็นโควิด 
(COVID) คือถ้าประเทศจีนเดินทางมาเองนี่ เซ็นไม่ ทันแน่ ๆ เพราะจดหมายเพิ่ งไป 
วันท่ี ๒๔ กันยายน จะต้องเซ็นภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ก็ไปแนะน าเขาอย่างนี้อีกนะครับ  
คือข้อความท้ังหมดนี้นะครับท่านประธานครับ มันแสดงให้เห็นว่ามีใครบางคนอยากได้ 
จนเนื้อเต้น ไม่ลืมหูลืมตาเลยครับ เรานี่เป็นผู้ซื้อแท้ ๆ ท าไมผู้ซื้อจะต้องไปอ้อนวอนง้อผู้ขาย 
ขนาดนั้น ปกติผมเห็นแต่คนขายนี่มาง้อคนซื้อ แล้วก็ไม่ได้ใช้ความคิดเลยนะครับว่าตอนนี้  
เศรษฐกิจมันไม่ดีโควิด (COVID) ระบาดท่ัวโลก ทุกประเทศนี่เขาต่างลดงบประมาณอาวุธกัน  
ถ้าเรามีเงินแล้วเราอยากซื้อจริง ๆ ท าไมจะกลัวซื้อไม่ได้ ท าไมจะกลัวไม่ได้ซื้อ ต่อรองราคา 
เขาสิครับ อ านาจการต่อรองมันอยู่ท่ีเราแล้ว ตอนนี้เขาขายอาวุธยากแล้ว แต่ไม่เคยคิดแบบนี้  
โบราณเขาว่าครับว่าหัวไม่ส่ายนี่หางไม่กระดิก มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับท่ี พลเรือเอก ลือชัย 
รุดดิษฐ์ จะกระท าการไปเองโดยพลการ มันต้องเป็นความต้องการและการสั่งการ 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ล่ะครับ เหมือนเมื่อครั้งตอนท่ีซื้อเรือด าน้ าล าท่ี ๑  
ถ้าทุกท่านยังจ ากันได้นะครับ ตอนนั้นพอเริ่มเป็นข่าว พลเอก ประวิตร น าโครงการนี้เข้าสู่ 
ครม. เริ่มเป็นข่าว นักข่าวเขาไปถามผู้บัญชาการทหารเรือขณะนั้นครับ ท่านงง ๆ ท่านตอบ  
ไม่ถูกเลย ท่านตอบไม่ได้ครับ ท่านยังไม่รู้ตัวเลยครับว่าท่านก าลังจะได้ซื้อเรือด าน้ า  
ต้องผ่านจากตอนนั้นไปอีก ๑ สัปดาห์ ทร. ถึงจะตั้งโต๊ะแถลงข่าว เอาล่ะครับท่านประธาน  
เดี๋ยวท่านประยุทธ์ก็จะลุกขึ้นมา แล้วก็ปฏิเสธผม แล้วก็บอกว่าจดหมายนี้มันไม่ใช่เรื่องจริง 
ผมคิดว่าจดหมายนี้จะจริงไม่จริงก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินแล้วกันครับ แต่ท่านนายกรัฐมนตรี
ต้องชี้แจงนะครับว่าตกลงแล้วงบประมาณ ๒๒,๕๐๐ ล้านบาท กับเรือด าน้ าล าท่ี ๒ ล าท่ี ๓  
ท่านจะเอาอย่างไรครับ เงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ ท่านจะซื้อ ไม่ซื้อครับ แต่คงห้ามพี่น้อง
ประชาชนให้เขาคิดไม่ได้นะครับว่าท่านต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดซื้อเรือด าน้ าล านี้ 
ไม่มากก็น้อยแน่นอนครับ ผมจะสรุปแล้วครับท่านประธาน จากความบกพร่อง 
ล้มเหลวของ พลเอก ประยุทธ์ ท่ีผมกล่าวมาท้ังหมดนี้นะครับ ตั้งแต่ปัญหาท่ีนายทหาร 
ชั้นผู้น้อยถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกบังคับให้ร่วมมือกับนายท าผิด  



๓๘๘ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นฤมล ๑๗๔/๒ 
 
กฎหมาย หรือจะเป็นเรื่องระบบการร้องทุกข์และร้องเรียนท่ีไม่ได้คุ้มครองผู้ร้อง และอ านวย 
ความยุติธรรม หรือจะเป็นเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตของพลทหารท่ีไม่เคย  
ได้รับการแก้ไข เรื่องสวัสดิการท่ีไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรมต่อนายทหารชั้นผู้น้อย  
เรื่องการใช้ท่ีราชพัสดุอย่างไร้ประสิทธิภาพ ท าให้ชาติเสียผลประโยชน์ การใช้ท่ีราชพัสดุ 
เพื่อหาประโยชน์ส่วนตน การจัดสรรใช้จ่ายงบประมาณอย่างสุรุ่ยสุร่าย ไม่มีความรอบคอบ  
ไร้ความสามารถ และท่ีส าคัญครับ การโกงกินเงินภาษีของพี่น้องประชาชนผ่านการจัดซื้อ 
จัดจ้างนับพันล้านบาท ท่ีผมกล่าวมาท้ังหมดนะครับ คงไม่สามารถท่ีจะรวบรวมเอาความผิด 
ท้ังหมดของ พลเอก ประยุทธ์ มาพูดได้หรอกครับท่านประธาน ถ้าจะให้พูดท้ังหมดนี่ผมไม่รู้ว่า 
คอผมหรือเส้นโลหิตในสมองท่านอะไรจะแตกก่อนกันนะครับ ท่านเองนี่นะครับ รัฐประหาร 
เข้ามาโดยอ้างว่ามาแก้ไขเรื่องคอร์รัปชัน ร่างรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ตั้งว่าเป็นฉบับปราบโกง 
แต่จากท้ังหมดท่ีผมกล่าวมานี่นะครับ โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมท่ีท่านก ากับดูแลเอง  
กลับมีแต่ความฉ้อฉล นี่คือการกระท าท่ีท่านจงใจครับ นี่คือการกระท าท่ีท่านต้องการ  
ท่ีจะหล่อเลี้ยงพวกพ้องของตนในกองทัพ เพื่อค้ าจุนอ านาจภายใต้ระบอบประยุทธ์  
เพื่อค้ าจุนอ านาจบริหารท่ีท่านปล้นมา ท่านประธานครับ ผมมองไม่เห็นอนาคตของประเทศไทย  
นะครับ หากเรายังมีนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอบคุณครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  ขออนุญาตครับ 
 นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญ 
ท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานนะครับ ไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ  
ผมก็จ าเป็นต้องชี้แจง แต่คงไม่ชี้แจงรายละเอียดมากนักนะครับ หลายเรื่องท่ีท่านกล่าวมา 
ท้ังหมดนั้น มันอยู่ท่ีกระบวนการในส่วนของกองทัพด าเนินการ ซึ่งผมก็ได้มีการย้ าเตือน 
อยู่เสมอ ในเรื่องของการระมัดระวังป้องกันการทุจริต การกระท าทุจริต เพราะฉะนั้น  
ก็คงต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งดูก่อนนะครับ ---------------------------------------------------- 
 
                                                                                                - ๑๗๕/๑ 



๓๘๙ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๑๗๕/๑ 
 
ผมเองก็ห่างจากระดับล่างมาพอสมควร แต่ระดับบนนั้นผมได้ก ากับดูแล ก าชับก าชามา 
โดยตลอดนะครับ และเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็เป็นเรื่องของกติกา และเป็นกฎหลักเกณฑ์
ของกองทัพบกอยู่ ซึ่งหลาย ๆ อย่างมันมีความแตกต่างกันนะครับ ในการจัดซื้อจัดหาเหล่านี้
ผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้นะครับ ในฐานะท่ีผมเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมคิดว่าไม่มีใครอยากให้  
เกิดขึ้นหรอกนะครับ  
 ในเรื่องของการจัดซื้อวัคซีน การลงนามต่าง ๆ ผมคิดว่ามันเป็นความจ าเป็น  
ไม่ว่าใครจะลงนามก็เหมือนกันนั่นละ แต่ เราต้องการท่ีจะลงนามให้ เ ร็ว ท่ีสุด ท้ังนี้ 
เพราะมีการแย่งกันสั่งจองวัคซีนเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะวัคซีนจากแอสทราเซเนกา  
วัคซีนจากซิโนแวคอะไรก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นมันไม่มีเรื่องเสียหายอะไร ถ้ามันเซ็นได้  
ผู้แทนเซ็นได้ รัฐบาลจีนเขาให้เซ็นมันก็เซ็น เราก็ได้วัคซีน มันก็จบตรงนั้น ถ้าจะให้เป็นเรื่อง
มันก็เป็นเร่ืองหมดนะครับ 
    ในเรื่องของการจัดซื้ออาวุธต่าง ๆ เหล่านี้ก็พูดกันหลายครั้งแล้วนะครับ  
แต่พูดอย่างไรก็ไม่เข้าใจ เหตุผลและความจ าเป็น ไม่ว่าจะเรือด าน้ า ไม่ว่าจะอะไรต่าง ๆ 
เหล่านี้  ท้ัง ๆ ท่ีเป็นการจัดซื้อจัดหาในงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเอ ง แล้วก็
งบประมาณส่วนใหญ่ของรัฐบาลก็ดูแลผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว ดูแลเกษตรกร ดูแลทุกภาคส่วน
อยู่แล้วเป็นจ านวนมาก ในสัดส่วนของรายจ่ายงบประมาณ เพราะฉะนั้นในส่วนของ
กระทรวงกลาโหมในการจัดซื้อท่ีท่านว่าจัดซื้อทดแทน จัดซื้อหมดอายุอะไรต่าง ๆ ท่านก็รู้ว่า 
มันจัดซื้อมาเพื่ออะไร จะบอกว่าไม่รบกันมันก็คงไม่ใช่ มันไม่ถึงขั้นรบหรอกครับ มีเพื่อจะ 
ไม่รบอย่างไร เรื่องเรือด าน้ ารอบบ้านเขาก็มีหมดแล้ว แล้วเราไม่มีมันจะท าอย่างไรก็ไม่รู้
เหมือนกัน ใครจะรับผิดชอบในวันข้างหน้าอันนี้ผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ 
ท้ังสิ้น ไม่ว่าจากใครก็ตามนะครับ เพราะเป็นการจัดซื้อจัดหาจากรัฐบาลจีนนะครับ แล้วก็ 
เราได้ดูแล้วว่าราคามันก็พอสมควร ท าไมไม่ซื้อล าเดียว ท าไมไม่ซื้อ ๒ ล า ท าไมไม่ซื้อ ๓ ล า 
ท าไมต้องซื้อ ๓ ล า ก็เดี๋ยวคงชี้แจงในรายละเอียดต่อไปอีกครั้งหนึ่งเหตุผลของความจ าเป็นนะครับ  
  เรื่องท่ีดินราชพัสดุท่านเข้าใจอะไรผิดสักอย่าง แล้วมาเป็นท่ีดินกองทัพบก 
ไม่ใช่นะครับ เป็นท่ีดินท่ีกรมธนารักษ์เขามอบหมายให้กระทรวงกลาโหมดูแลรักษาไม่ใช่ของ 
กองทัพบก เพราะฉะนั้นเวลาจะให้ใครใช้ ใครจะใช้จากภายนอกมาก็ต้องขออนุญาตขึ้นมา  



๓๙๐ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          จีรนุช ๑๗๕/๒ 
 
ไปขออนุมัติขึ้นมาผ่านในส่วนของกรมธนารักษ์ และติดต่อมาขอมาท่ีกองทัพบก กองทัพบก  
ก็ต้องให้เขาในส่วนท่ีมีความจ าเป็นนะครับ รัฐบาลท่ีแล้วก็ขอไปเยอะ เขาก็ต้องไปประสาน 
กับในส่วนของกรมธนารักษ์ด้วย ต้องปรับพื้นท่ีเหล่านี้ให้สามารถท่ีจะให้เขาใช้ประกอบการ 
ด าเนินการได้ในการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีดังกล่าวนะครับ ก็ทุกรัฐบาลก็ขอแต่ท่ีทหารนี่ละ  
แต่ทหารเป็นผู้ดูแลเท่านั้น ไม่ใช่เจ้าของ เข้าใจเสียด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของสนามกีฬา  
สนามอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ก็บอกให้เป็นการให้บริการ ถ้าบอกผู้น้อยไม่ได้ใช้ประโยชน์  
แต่รายได้จากตรงนี้ก็ ไปดูแลผู้น้อย ซึ่ งท่านบอกมีรายได้น้อย ๆ เข้าไปสวัสดิการ  
เป็นทุนการศึกษา ไปเพิ่มเติมตรงโน้น ตรงนี้ให้กับเขา ครอบครัวเขานะครับ แต่อันนี้ก็ต้องมี
กติกาเป็นกฎหมายของกระทรวงการคลังอยู่แล้วว่าจะมีสัดส่วนเท่าไร มีรายได้มาแล้วจะใช้ใน 
สวัสดิการเท่าไร แล้วส่งคืนกระทรวงการคลังเท่าไร อันนี้มีกติกาหมดทุกอัน มีกฎหมายทุกตัว  
กรุณาเข้าใจด้วยนะครับ 
  ในเรื่องของรุนแรงท่ีเกิดขึ้นเรื่องนายทหารชั้นผู้น้อย คือมันเกิดมาแล้วก็แก้ไข  
ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกนะครับ ใครอยากให้เกิดละครับ แต่สิ่งผมรู้สึกวันนี้ก็คือท่านก็ 
ไม่ชอบทหารแน่นอนผมรู้อยู่ และเมื่อถึงเวลามันเดือดร้อนขึ้นมาแล้วก็อย่านึกถึงทหาร 
ก็แล้วกันพวกท่าน หลายอย่างเราก็ท า หลาย ๆ กรณีท าประโยชน์ให้ประเทศชาติมากมาย  
ประชาชนเขาก็พอใจนะครับ ท่านก็โจมตีทหารทุกเรื่อง ๆ ไปแบบนี้คนมันก็หมดก าลังใจ 
เหมือนกันนะ 
  ในเรื่องของการดูแลสวัสดิการชั้นผู้น้อยเรารู้รายได้เขาน้อยอยู่แล้ว เราก็สอน 
ให้เขาว่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ถ้าจะบอกว่าเปรียบเทียบกับนายทหารผู้ใหญ่และมันรวย 
เงินเดือนมันเยอะ ทุกคนทราบดีนะครับการเป็นทหารนี่ ทุกคน เขาก็สมัครใจเข้ามา  
ใครอยากจะเป็นนายทหารก็ไปเรียนนักเรียนนายร้อย ใครอยากเป็นนายสิบก็ไปสอบนายสิบ
ทุกคนรู้หมดรายได้ตัวเองมีเท่าไร แต่เขาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกปัจจุบันนี้ก็ต้องไปใช้ใน
เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีเหตุมีผลมีพอประมาณ มีความรู้คู่คุณธรรมในการใช้
จ่ายเงินท่ีเขามีอยู่ แต่รัฐบาลก็พยายามมาเติมตรงนี้ให้กระทรวงกลาโหมก็ดูแลตรงนี้ รายได้ชั้น
ผู้น้อย นายทหารชั้นผู้น้อย ในส่วนท่ีว่ามีการทุจริต มีการบัญชี โน่น นี่ ก็แก้ไขไป ในกรณีท่ีมี 
นายสิบคนหนึ่งนั่นมันมีกรณีท่ีมันเกี่ยวพันกัน -------------------------------------------------------------------------- 
               - ๑๗๖/๑ 



๓๙๑ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    วัชรี ๑๗๖/๑ 
 
ก็คือว่าเขาหนีเขาอะไร เขาหนีทหาร เขาขาดราชการไป มันก็เลยมีเรื่องมีราวขึ้นมานะครับ  
อันนี้ผมก็ได้รับค าชี้แจงจากกองทัพแล้ว ไม่ได้ไปตั้งใจจะลงโทษเขา เพราะเขาอย่างโน้น  
อย่างนี้หรอก เพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจด้วยแล้วกันปัญหามันก็เยอะนะ ปกครองคนมันก็
เยอะแยะ แต่ผมก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้วนะ ผมยืดหน้าสู้กับท่านด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ด้วยความตั้งใจมั่นของผม ผมไม่หลบตาท่าน ผมไม่กลัวท่าน ไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วนะ
ผมว่า วันนี้สิทธิเสรีภาพทุกคนเท่าเทียมกันหมด เว้นแต่คนท่ีท าผิดกฎหมายเท่านั้นละเสรีภาพ
อาจจะจ ากัดหน่อยก็ไม่รู้กฎหมายว่ากันไปนะครับ ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยในการพูดจาในนี้ 
เพราะประชาชนเขารับฟังอยู่ทางบ้านนะครับ คนเขารักทหารก็เยอะนะ ลูกหลานของหลายคน
ก็เป็นทหาร เป็นพลทหาร ถ้ามีแต่ลดก าลังทหารท่านจะให้คนทุกคนไม่มีความรับผิดชอบใน
ประ เทศชาติ บ้ าน เมื อ ง เ ลยหรื ออย่ า ง ไ ร  ชายฉกรรจ์ ทุ กคนควรจะ เป็ นทหาร 
เพื่อมีระเบียบวินัย ใครท่ีไม่ต้องเป็น จับฉลากใบด าใบแดงก็ว่ากันไป หรือใครจะไปเรียน
นักศึกษาวิชาทหารก็ว่ากันไป ไม่มีข้อยกเว้นท้ังหมดนะครับ และวันนี้หลายคนก็อยากจะเป็น
ทหารขึ้นมา เพราะว่าสถานการณ์มันก็ทางด้านเศรษฐกิจวันนี้เบี้ยเลี้ยงเงินเดือนมันก็สูงขึ้น  
ใช่ไหม หลายคนก็อยากจะมาเป็นทหาร เราก็มีมาตรการใหม่ ๆ ออกมานะครับ ไม่ใช่ว่าจะเอา
ทหารเข้ามาเยอะ ๆ เพื่อจะโกง ท่านพูดอย่างนี้มันไม่น่าใช่นะ เอาละครับ ผมไม่แก้ตัวกับท่าน 
ผมก็ชี้แจงได้เท่านี้ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ 
    นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ท่านพิจารณ ์
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอใช้สิทธิพาดพิงครับ 
ท่านประธาน  
    นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานครับ 
ผม พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิง ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่ีกรุณา 
ตอบผมอย่างรวดเร็วเลยนะครับ แต่พอท่านใช้ระยะเวลาอันรวดเร็วมาตอบมันก็เลย  
เป็นลักษณะเหมือนถามหมูตอบหมาครับท่านประธาน คืออย่างนี้ครับ คือผมคิดว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้ยินค าอภิปรายของผมท้ังหมดนะครับ ------------------------- 
                                                                                                - ๑๗๗/๑ 



๓๙๒ 

 

สผ ๒๓/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     กุลนิษฐ์ ๑๗๗/๑ 
 
คือผมเริ่มอภิปรายก็ได้กราบเรียนกับท่านประธานแล้วว่า ผมและพรรคก้าวไกลเคารพ และชื่นชม
นายทหารทุกท่านท่ีซื่อสัตย์สุจริต สิ่งท่ีผมอภิปรายไปเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้อง ท่ีส่อว่า 
จะมีการทุจริตโกงกินภาษีประชาชน ดังนั้นเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีพาผมออกทะเล ไปบอกว่า
ผมไม่ชอบ มีคนรักทหารเยอะแยะ อันนี้ผมคิดว่าเป็นคนละเรื่องกันนะครับ เราก าลังพูดถึง
พฤติกรรมของนายทหารท่ีไม่ซื่อสัตย์แล้วก็มีการโกงกินภาษี แล้วเมื่อสักครู่ท่านก็กรุณาพูดถึง
เรื่องท่ีราชพัสดุบอกว่าผมไม่รู้เรื่อง ผมก็เรียนแล้วนะครับว่าท่ีราชพัสดุนี้เป็นสมบัติของแผ่นดิน 
ไม่ใช่ของกองทัพ เป็นสมบัติของแผ่นดินท่ีกองทัพ หรือกระทรวงกลาโหม เอากระทรวงกลาโหม
ถือครองถึงครึ่งหนึ่งของท่ีราชพัสดุท้ังประเทศ ค าถามคือท่านถือครองไว้นี้ท่านสร้างให้เกิด
ประโยชน์หรือเปล่า ท่านบอกว่าสนามกีฬาต่าง ๆ รายได้ก็เอาไปให้กับสวัสดิการ ให้กับ
นายทหารชั้นผู้น้อย แต่ผมถามว่า ๓๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ กับรายได้ท่ีออกมาแค่ ๒๕๐ บาท 
ต่อไร่มันคุ้มค่าแล้วหรือครับ สั้น ๆ ก็เพียงเท่านี้ ท่านนายกรัฐมนตรีลุกไปแล้วนะครับ  
จริง ๆ ผมก็อยากจะถามท่านว่าอภิปรายวันก่อนท่านถ่ายรูปผมไปท าไมครับ ถ้ามีโอกาส  
ได้พบท่านเป็นการส่วนตัวแล้วก็ได้ถามท่านประมาณนี้ครับท่านประธาน ขอบพระคุณครับ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ท่านพิจารณ์อย่าลืมเก็บกางเกงในกลับไปด้วยนะครับ 
   นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กางเกงในไม่ได้เอามาครับ 
ท่านประธาน ขอบพระคุณท่ีเป็นห่วงครับ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ครับ อุปกรณ์ท่ีมาแสดงเอากลับไปด้วยนะครับ วันนี้ประชุมกันมา ท่านจุลพันธ์มีอะไรครับ  
เราประชุมมา ๑๕ ชั่วโมงกว่า ๆ แล้วครับ เราพักได้แล้วนะครับ แล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมา 
ประชุมอีกครั้งตอน ๙.๐๐ นาฬิกา คือเก้าโมงเช้า รู้สึกจะเป็นคุณจิราพร สินธุไพร  
จะเป็นผู้อภิปรายท่านแรกนะครับ วันนี้ขอพักการประชุมครับ กลับมาประชุมอีกครั้ง 
เวลา ๙.๐๐ นาฬิกาตรงนะครับ ขอบพระคุณครับ  
 

พักประชุมเวลา ๐๐.๒๕ นาฬิกา 
ของวันพุธท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

                                                                                           ( มีต่อเล่ม ๒)  




















